Cẩm Sắt

Giới thiệu
Edit: YểnThể loại: Đam mỹ, 1×1, hài hước, ấm áp, một chút ngược,Truyện Cẩm Sắt của tác giả Priest là câu chuyện đam mỹ giữa nhân và yêu văn có chút cẩu huyết.

Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/cam-sat

Mục lục

1. Chương 1

2. Chương 2: Vô Đoan

3. Chương 3: Bạch Ly

4. Chương 4: Chung Thân

5. Chương 5: Thiên Cơ

6. Chương 6: Giang Hoa

7. Chương 7: Cổ Sắt

8. Chương 8: Hoạt Trận

9. Chương 9: Bỏ Trốn

10. Chương 10: Đất Nứt

11. Chương 11: Sơn Đăng

12. Chương 12: Tá Vận

13. Chương 13: Trận Nhãn

14. Chương 14: Ly Phân

15. Chương 15: Kinh Biến

16. Chương 16: Âm Mưu

17. Chương 17: Trên Núi

18. Chương 18: Thịnh Hội

19. Chương 19: Nhan Chân

20. Chương 20: Đào Thoát

21. Chương 21: Bích Ti

22. Chương 22: Quy Tiên

23. Chương 23: Cổ Cát

24. Chương 24: Cố Nhân

25. Chương 25: Huyết Thống

26. Chương 26: Tương Tư

27. Chương 27: Thanh Ti

28. Chương 28: Cái Bóng

29. Chương 29: Cộng Chẩm

30. Chương 30: Bố Cục

31. Chương 31: Nguy Cơ

32. Chương 32: Sát Khí

33. Chương 33: Đoan Phương

34. Chương 34: Khốn Trận

35. Chương 35: Sự Phát

36. Chương 36: Bí Mật

37. Chương 37: Lựa Chọn

38. Chương 38: Đại Hôn

39. Chương 39: Họa Sự

40. Chương 40: Thi Hỏa

41. Chương 41: Quyết Liệt (thượng)

42. Chương 42: Quyết Liệt (hạ)

43. Chương 43: Kinh Niên

44. Chương 44: Hỗn Độn

45. Chương 45: Khói Lửa

46. Chương 46: Khởi Sự

47. Chương 47: Gặp Lại

48. Chương 48: Tương Sát

49. Chương 49: Lan Nhược

50. Chương 50: Tâm Tư

51. Chương 51: Thủy Kính

52. Chương 52: Ác Nhân

53. Chương 53: Mọt Lộc

54. Chương 54: Ác Hỏa

55. Chương 55: Nương Tựa Nhau

56. Chương 56: Manh Mối

57. Chương 57: Không Về

58. Chương 58: Kẻ Điên

59. Chương 59: Cõi Lòng

60. Chương 60: Biệt Ly

61. Chương 61: Lập Thu

62. Chương 62: Thỏa Hiệp

63. Chương 63: Ngọn Đèn Thứ Nhất

64. Chương 64: Ngọn Đèn Thứ Hai (1)

65. Chương 65: Ngọn Đèn Thứ Hai (2)

66. Chương 66: Ngọn Đèn Thứ Ba (1)

67. Chương 67: Ngọn Đèn Thứ Ba (2)

68. Chương 68: Ngọn Đèn Thứ Tư (1)

69. Chương 69: Ngọn Đèn Thứ Tư (2)

70. Chương 70: Ngọn Đèn Thứ Năm

71. Chương 71: Trở Về

72. Chương 72:

73. Chương 73: Ngọn Đèn Thứ Sáu (1)

74. Chương 74: Ngọn Đèn Thứ Sáu (2)

75. Chương 75: Ngọn Đèn Thứ Bảy (1)

76. Chương 76: Ngọn Đèn Thứ Bảy (2)

77. Chương 77: Ngọn Đèn Thứ Bảy (3)

78. Chương 78: Ngọn Đèn Thứ Bảy (4)

79. Chương 79: Chung

80. Chương 80: Phiên Ngoại 1

81. Chương 81: Phiên Ngoại 2

1. Chương 1

Năm ấy trời giáng dị tượng, đại tuyết phong sơn, cả tháng không ngừng. Giáng Tinh đài trong thành Bình Dương lại bịđại tuyết đè sập mất một nửa, tân hoàng vừa đăng cơ, trong một tháng hạ liền ba đạo chiếu tội mình, dẫn văn võ bá quan đích thân đến BồĐề sơn bái tế liệt tổ liệt tông, chư thiên thần phật, để cầu thiên mệnh.
Tông chủĐại Thừa giáo tông đời thứ chín mươi hai Chấp Diệp đại sư tự mình chủ trì, tế thiên suốt bảy bảy bốn mươi chín ngày, mây mù mới xua, đại tuyết mới tan. Lúc đó trên Ân Thịnh đại lục, xác chết đói la liệt khắp nơi, oan hồn thành mây, từ bắc thiên lao thẳng lên tinh hán, biển sao rung chuyển, bảy đại thần tọa chuyển dời, Bạch Hổđoạt ánh sáng của Tử Vi, đế tinh ảm đạm.

Huyền Tông đạo tổ Cửu Lộc sơn dòm lén thiên cơ, tự biết thiên kiếp sắp đến, bèn bế môn tạ khách, bế quan ba tháng, mãi đến đầu xuân mới mở lại sơn môn, dẫn chúng đệ tử vào kinh diện thánh giảng pháp, truyền thụ thiên cơ, cuối xuân mới về.

Nghe đâu giữa đường trở về, đạo tổ cùng các đệ tử khác đi ngang qua hoang sơn dạ túc, tình cờ gặp một con sói mẹ toàn thân trắng như tuyết, dường như thông nhân tính, gập tứ chi quỳ trước đạo tổ, dập đầu xuống đất, như thể quỳ bái. Đạo tổ bấm ngón tay tính, biết mệnh mình chắc chắn có nhân duyên này, liền mệnh đệ tử chờđợi, bản thân đi theo con sói mẹ, chẳng mấy chốc đã bế về một nam anh gấm quấn quanh người, không hề kêu khóc, cổđeo huyền thiết, trên viết một chữ“Thi”.

Con sói mẹ tiễn bước đằng xa phía sau hơn ba mươi dặm không ngừng, xa xa trông thấy hương trấn của phàm nhân, mới dừng chân, miệng hú dài, nhìn lại lần nữa, trong đôi mắt dường nhưđã rơi lệ.

Người thấy không ai không lấy làm kỳ, cho rằng nam anh này ắt là người cóđại tạo hóa, đạo tổ ban tên “VôĐoan”, thu làm đệ tử quan môn.

Năm ấy là năm Đại Càn thứ hai.

2. Chương 2: Vô Đoan

Có người ba tuổi có thể xem là già, có người phải kinh lịch mười tám lần.
Nhìn Thi Vô Đoan là biết sâu róm hóa bướm như thế nào – rất nhiều năm về sau đều có người cảm khái, cái thứ hồi nhỏ vô pháp vô thiên, bất hảo thành tính như vậy, rốt cuộc làăn nhầm thuốc gì mà về sau lại trở thành kẻ nhân mô cẩu dạng vừa mở miệng là đầy nhân nghĩa đạo đức, nhã nhặn đến mức có phần chất phác như thế chứ?

Trên Ân Thịnh đại lục, vô luận là bình dân bách tính hay vương hầu tướng, xưa nay vẫn có tình kết tu tiên vấn đạo.

Đương thời có người tu tiên và người tu đạo, người tu tiên hư vô thấp thoáng, phần nhiều nằm ngoài lục hợp, nhân gian nóng lạnh nắng mưa, loạn thế thịnh thế, nhất loạt không nhúng tay, xem trăm năm vương triều đổi thay vạn vật tròn khuyết, sống những ngày ăn gió uống sương vô tranh với đời, tỷ như Giang Hoa tản nhân rất có giao tình với chưởng môn nhân đạo tổ Huyền Tông Cửu Lộc sơn kia, chính là một người tu tiên hiếm thấy.

Tu đạo phân thành rất nhiều môn phái, môn phái tu đạo lớn nhất, nổi danh nhất có“Cửu Lộc sơn Huyền Tông”, “BồĐề sơn Đại Thừa giáo tông”, “Tây Cực cốc Mật Tông”, cùng “Lạc Du nhai Lạc Du giáo tông”.

Trừ Lạc Du giáo tông trong giáo lỏng lẻo, đến nỗi môn hạđệ tử tu đạo vừa chính vừa tà, thường xuyên bởi vì tìm hoan mua vui mà làm ra mấy chuyện kinh thế hãi tục kia, ba đại môn phái khác trong lòng phàm nhân tự nhiên là vô cùng cao quý.

Huyền Tông xưa nay nhập thế, đệ tử phần nhiều được dạy lấy thiên hạ thương sinh làm nhiệm vụ. Đại Thừa giáo tông truy cầu đại thiện, vững tin thần linh, môn hạđệ tử không ăn đồ mặn, cảđời áo vải, bình hòa trung chính, hành thiện sự, làm thiện hạnh. Mật Tông thì chìm trong huyền học, truy cầu chẳng qua hai chữ“tự nhiên”, môn hạ cũng phần lớn thần thần bí bí, không dễ dàng lộ hình tích.

Truyền rằng người tu đạo trăm ngàn năm thọ mệnh không tuyệt, có thểđằng vân giá vũ, trảm yêu trừ ma, văn nhân võ tướng, trụ cột trong triều lại có không ít đều xuất từ ba đại môn phái trong thâm sơn kia.

Truyền rằng Hoàng đế cũng rất kính sợ tông chủ ba đại tông này, không ít phượng tử long tôn, vương hầu tướng sau đóđều chen vỡđầu muốn vào tu tập, cũng phải chọn kẻ căn cốt ngộ tính tốt, mới có thể may mắn được thu làm đệ tử.

Tiểu tử Thi VôĐoan này, người cũng như tên, vô cớđi trúng vận cứt chó, sinh ra chưa bao lâu đãđược Huyền Tông đạo tổ tông chủ nhặt về, không biết vừa ýđứa trẻ quấn tã kia chỗ nàomà thu làm đệ tử quan môn, quả thực là cơ duyên người khác cảđời cũng chỉ có thể ngộ không thể cầu, đáng tiếc bản nhân càng lớn càng chẳng ra làm sao, thật sự có lỗi với cơ duyên trời giáng này.

“Công tích vĩ đại” hồi nhỏ y làm trên Cửu Lộc sơn, nói ra quả thực là chặt trụi trúc cũng khó lòng ghi hết.

Năm ấy Giang Hoa tản nhân đến Cửu Lộc sơn cùng đạo tổ uống rượu luận đạo, Giang Hoa tản nhân xưa nay không câu nệ tiểu tiết, sau khi uống say dứt khoát nghỉởđình uống nước, tỉnh dậy chỉ cảm thấy trên mặt lạnh ngắt, trên đầu nổi gió, đưa tay sờ thử thì phát hiện mình không biết từ lúc nào đã bị người ta cạo sạch bộ râu dài tiên phong đạo cốt kia.

Bộ râu nuôi gần ba trăm năm cứ thế bị một tên oắt con trộm đi lót ổ gàấp trứng chim, Giang Hoa tản nhân nổi trận lôi đình không nói, dù sao Thi VôĐoan cũng bịăn gậy, còn bịđạo tổ dưới cơn giận dữ treo ngược trên đình uống nước cho chúng đệ tử tham quan, từđó về sau một trận chiến thành danh.

Thi Vô Đoan đại khái từ lúc còn trong bụng mẹđã là thứ to gan lớn mật, lần đóđược đạo tổ nhặt về từ hang sói, chẳng qua là tiểu anh nhi vài tháng tuổi, nhưng vô luận là trông thấy sói hay một đám người sống, đều chỉ xoay tròn đôi mắt to hiếu kỳ nhìn đông ngó tây, thậm chí chẳng biết khóc một tiếng.

Lúc tuổi nhỏ học đi, y cất đôi chân ngắn tũn múp míp còn loạng choạng, đứng cũng chưa vững đã bắt đầu giương nanh múa vuốt hớn hở chạy lon ton, sư huynh trông nom vừa không đểý là ngã nhào xuống đất, chiếc cằm tròn đến độ không nhìn thấy xương cũng bị trầy xước, y lại không biết đau, chẳng cần ai đỡ cũng chẳng cần ai dỗ, tự mình bò dậy như một con sâu thịt, ngẩng khuôn mặt béo tròn, lại cho tiểu sư huynh kinh hồn táng đảm một nụ cười tươi rói vô tâm vô phế, lộ ra phần lợi trống hoác chẳng được mấy cái răng.

Hơi lớn hơn một chút, Thi VôĐoan lại trải qua cuộc sống mỗi ngày leo nóc lật ngói.

Huyền Tông đạo tổ, truyền rằng sống đã hơn năm trăm năm, xưa nay làđại trí giả nói năng ưu nhã, một lòng hướng đạo, nhân vật một lời nói nụ cười đều khiến người ta cảm thấy như gội trong gió xuân, thế nhưng từ khi thu tiểu đệ tử quan môn này, tu vi mấy trăm năm lại phá công, nghe đâu mỗi tháng đều phải giận dữ mấy lần, đánh gãy ba bốn cây thước.

Cũng chẳng biết có phải là bịđòn nhiều quá rồi hay không, Thi VôĐoan lại bịđánh ra một thân mình đồng da sắt, gây họa, đạo tổ quát to một tiếng: “Nghiệp chướng còn qua đây chịu đánh!”

Y liền ngoan ngoãn đi qua, chịu một trận đòn “chát chát”, lại xoa xoa cái mông, chẳng thèm đểý mà chùi nước mũi một phen, tiếp tục quậy phá Cửu Lộc sơn đến gà bay chó sủa.

Lẽ ra nam hài thuở nhỏ nghịch ngợm là bình thường, hài tử nào chưa từng chịu mấy trận đòn đâu? Nhưng tên nhãi Thi VôĐoan này thật sự nghịch ngợm đến thái quá, giống như trời sinh thiếu căn cân, không biết sợ hãi vậy.

Cạo râu Giang Hoa tản nhân đi lót ổ gà vẫn là việc nhỏ, lúc năm tuổi, y xua Cửu Lộc sơn thần thú“Thanh thô” nom như dê chuồn đi chơi, suýt nữa ra khỏi núi, bị một đoàn tiều phu trong thôn vây quanh Thanh thô chỉ chỉ trỏ trỏ cả buổi, mới bị mấy sư huynh đuổi về.

Lúc sáu tuổi cùng một đám hài tử chơi trốn tìm, người khác vừa không chúý thì y đã chạy đến Thương Vân cốc yêu vật tụ tập sau núi chơi đùa du ngoạn một phen với chúng tiểu yêu, cuối cùng khi đạo tổ tự mình ra soát núi tìm y, lại kinh hồn táng đảm phát hiện tên oắt con ngu ngốc lớn mật này đã chạy vào ổđại xà, đang ngủ chung với một ổ xích luyện xà.

Mùa đông năm bảy tuổi, cuối năm tế tổ, sư huynh đệđạo tổ bốn người mời Cửu thiên huyền hỏa đến, kết quả bị tiểu tử này nửa đêm mò vào, muốn thử xem Cửu thiên huyền hỏa có gì khác biệt với đèn đuốc bình thường, liền dùng một chút hỏa tinh trộm được cùng một đám hài tử choai choai đốt pháo chơi, không cẩn thận gây ra hỏa hoạn, đốt mất một nửa từđường Huyền Tông.

Tám tuổi lén trèo vào vườn lưu phong của Khổ Nhược đại sư sư muội đồng môn với đạo tổ, phá hoại hết tám mươi mốt gốc “lưu phong trản” bên trong. Lưu phong trản kia ba mươi năm nở hoa ba mươi năm ngủđông, truyền rằng lúc gió thổi qua, nghe mùi có thể khiến người ta mơ thấy tiền thế kim sinh, gom một chút sương sớm trong nhụy hoa bỏ vào miệng, liền như uống ba mươi vò rượu mạnh, dù tửu lượng cao cỡ nào cũng có thể say đến mức không biết trời trăng.

Chuyện Thi VôĐoan làm, chính là lạt thủ tồi hoa, bắc một chiếc thang nhỏ trèo lên trèo xuống, nhạn qua nhổ lông, tám mươi mốt gốc lưu phong trản không một gốc nào may mắn thoát khỏi, đều bị y cạo trọc lóc, giày vò chàđạp, thu được chừng một lọ lưu phong lộ, toàn thân vã mồ hôi, cực kỳkhát nước, khéo thế nào lại dốc “ừng ực” cả lọ lưu phong lộ như nước giếng một ngụm sạch trơn, sau đó hôn mê hơn nửa năm trời, suýt nữa tiễn luôn cái mạng nhỏ.

Sau khi tỉnh lại bịđạo tổáp đi nhận lỗi với Khổ Nhược đại sư, Khổ Nhược vốn đang xót khu vườn kia, vừa thấy tiểu tử vốn béo trắng này chẳng qua hơn nửa năm đã gầy thành một con khỉ nhỏ tội nghiệp, cằm nhọn đến mức có thểđâm người ta, đủ thấy cũng chịu tội không ít, chỉ hừ một tiếng rồi thôi.

Đạo tổ vốn cho rằng đi một lần trên ranh giới âm dương như thế, lòng dạ tiểu đệ tử này tự nhiên sẽ nâng cao, ít nhiều biết lợi hại, nên bớt lại.

Ai mà biết được ông lại nghĩ nhiều rồi.

Thi Vô Đoan chẳng dễ dàng gì yểu điệu yên tĩnh được một thời gian, chúng sư huynh sư thúc Huyền Tông còn nói là y đã cải tà quy chính, nào ngờ qua hai tháng, cốc chủ Thương Vân cốc – thiên hồ yêu vương Bạch Tử Y kia tìm tới cửa, chỉđích danh bảo tên nhãi không biết xấu hổ Thi VôĐoan này lừa mất ấu tử của mình.

Mọi người tìm đến đình uống nước, phát hiện Thi VôĐoan đang trịnh trọng kéo một tiểu cô nương bạch y chơi trò bái đường, tiểu “nữ hài” kia thoạt nhìn chẳng qua bảy tám tuổi, một thân bạch y, tóc mây dùng gấm màu bạc buộc lại, khuôn mặt hơi nhợt nhạt, dáng vẻ như bệnh nặng mới khỏi, chỉ là khóe mắt đảo qua, mị khí liền lan tràn, vừa nhìn biết ngay là một tiểu hồ ly tinh đã tu thành hình người, không biết mấy trăm mấy ngàn tuổi rồi.

Đạo tổ thật là sầu bạc cả tóc, không biết mình thiếu loại nhân quả nào mới kiếm về ma chướng như vậy, chỉ giận đến ngã ngửa, huyệt thái dương giật giật, thế mà Thi VôĐoan còn đĩnh đạc kéo tiểu hồ ly tinh kia hớn hở chạy tới: “Sư phụ, người xem người xem, đây là tức phụ của con. Tam sư huynh nói, cưới tức phụ là có thể sinh tiểu tử, sinh tiểu tử rồi về sau có thể thay con chịu đòn, a ha ha…Ôi! Sư phụđừng đánh, sư phụ…”

Đánh chết tiểu nghiệp chướng nhà ngươi, tìm một hồ ly tinh đến cửa thì thôi, ngay cảđực cái cũng không phân biệt!

Yêu vật Thương Vân cốc có thiên hồước thúc, bình thường không được họa hại nhân gian, chỉ tu tiên luyện đạo, sống cuộc sống của mình, ở lân cận Cửu Lộc sơn, xưa nay lui tới không nhiều, có điều nước giếng không phạm nước sông, thiên hồ Bạch Tử Y kia thấy Thi VôĐoan chỉ là một tên ranh con chưa hiểu chuyện, lại bịđạo tổ phạt đánh cho kêu cha gọi mẹ, thế rồi cũng không dây dưa nhiều, tự mình dẫn tiểu hồ ly tinh rời khỏi.

Vì việc này, lấy hành vi không đứng đắn làm danh, Thi VôĐoan còn chưa tỉnh dậy từ trong giấc mộng đẹp “sinh đứa con trai chịu đòn thay mình”, đã bịđánh gãy một cái chân chó, khập khiễng quỳ trong từđường nửa năm trời.

Năm ấy y chín tuổi.

Đạo tổđối với đệ tử quan môn này thật sự là yêu cho roi cho vọt, dõi mắt ra cả Huyền Tông, trên dưới mấy đời, không một ai căn cốt tốt hơn, ngộ tính cao hơn hài tử này.

Lúc thông minh thật sự thông minh, vô luận dạy cái gìđều có thể vừa điểm đã thấu, khóđược nhất chính là y còn có ngộ tính trời sinh với thiên tượng toán học, lúc còn rất nhỏđã có thể chống cằm ngồi cả ngày liền trước tinh bàn vĩđại, như thế nào cũng không phiền, chỉ tinh bàn có thể khắc chế y khỏi nghịch ngợm gây chuyện.

Người khác thấy quỹ tích tinh thần khô khan cao huyền, y lại có thể một năm một mười tính đâu ra đấy như chơi trò chơi, còn khá là si mê.

Nhưng trừđiều này ra thì y thật sự là một kẻ chuyên gây họa, không có việc nào y không dám làm, không có họa nào y không dám chọc.

Trong Cửu Lộc sơn nhắc tới vị Hỗn Thế Ma Vương này, đều bất giác cười khổ– nhìn từ xa như một khối mỹ ngọc, nhìn gần hóa ra là tảng đá lì lợm – còn là tảng đá thối hoắc dưới hố xí.

3. Chương 3: Bạch Ly

Bạch ngọc lan ngoài cửa sổđã tàn, gió vừa thổi qua là rơi lả tả trắng xóa đất.
Đạo tổđứng bên cạnh khung cửa sổ nhỏ, xuyên thấu qua cửa sổ nửa hé nhìn ra bên ngoài. Giữa viện bày một tinh bàn vĩđại, cơ hồ chiếm mất nửa tiểu viện, lúc này chính là sáng sớm, ánh dương chiếu xuống, quang huy nhỏ bé trên tinh bàn kia liền ảm đạm, chỉ có ngưng tụ thị lực, mới có thể thấy rõ những đường phức tạp thấp thoáng bên trên, dây dưa một chỗ, thỉnh thoảng có cánh hoa rơi xuống, nhanh chóng héo rũ như bị tinh bàn hút khô.

Tiểu đệ tử quan môn Thi VôĐoan của ông đang ngồi bên cạnh tinh bàn, ống quần hơi xắn lên, lộ ra một đoạn mắt cá– Thi VôĐoan năm nay mười tuổi, dường như bắt đầu cao lên, toàn biến thành xương cốt không ngừng dài ra, cả người bắt đầu hiện ra vẻ gầy gò riêng của thiếu niên. Trong ngoại bào có mấy chiếc lông chim, tay quấn một sợi kim tuyến, mười ngón như bay, đang khéo léo bện “đậu khấu triền”.

Đậu khấu triền này chính là thứ mà nữ hài tử nhà có tiền chưa cập kêđeo, phần lớn là bện bằng tơ, bên trong xen kẽ vài vật như trân châu bảo thạch. Trong năm Đại Càn, tiểu cô nương bình thường phần lớn thắt bím tóc chứ không búi tóc như người trưởng thành. Đậu khấu triền rộng khoảng hai ba tấc thắt ngay trong bím tóc của nữ hài, có một số phần đuôi còn cột chuông vàng, sẽ vang leng keng theo bước chân.

Thi Vô Đoan còn nhỏ, cũng chưa có ai dạy y, tối đa chẳng qua là nhìn thấy môn hạ của Khổ Nhược đại sư có mấy sư tỷ muội tuổi nhỏ thắt, lại không thầy tự thông tự mình mày mò, đủ thấy kẻ này rất có thiên phú trên oai môn tà đạo.

Chờđạo tổ nhìn kỹ lại, nhất thời giận đến vểnh râu – tơ vàng và lông chim đồđệ bảo bối cầm nghịch kia ông đều biết.

Tơ vàng kia chính là“độ tinh ti” thời điểm Cửu Lộc sơn đại điển niên tế dùng để lót tinh bàn, thoạt nhìn rất giống tơ vàng, cầm trong tay lại cực kỳ mềm dẻo, mát rượi như nước, hết sức dẻo dai, thần binh chém không đứt, chính là kim tàm thường niên sống trong tuyết trắng trên đỉnh Cửu Lộc sơn dệt ra, một năm chẳng qua được vài lạng, vậy thì cũng thôi, dù sao thứ này không hỏng được, Huyền Tông năm này qua năm khác vẫn tích trữđược đôi chút.

Nhưng lông chim kia rực rỡ phi thường, dưới ánh mặt trời tựa như mạ một lớp lưu ly, quả thực lưu quang dật thải, nếu là người thường không có tu vi nhìn chằm chằm giây lát là váng đầu hoa mắt, thần chí cũng có thể bị màu sắc nọ hút mất.

Đạo tổ càng nhìn càng thấy quen mắt, rảo bước đến gian ngoài, xốc rèm cửa nhìn vào, thật sự là từng cơn khí huyết tuôn trào – chỉ thấy con thúy bình tiên tước ông nuôi không biết từ khi nào lại bị người ta cạo sạch lông, con chim được xưng làđẹp nhất thế gian này vừa thấy ông vào, dường như giật mình, vểnh cái mông trọc lóc chẳng còn sót cọng lông nào, kêu lên hai tiếng rồi quay người đi, giống như không mặt mũi nào nhìn chủ nhân.

Thúy bình tiên tước theo truyền thuyết là tiên nhân trên cửu thiên Dao trì nuôi, nhân gian hiếm được nhìn thấy mấy con, nơi cực bắc mới thỉnh thoảng trông thấy, lấy tuyết liên làm thức ăn, uống nước tuyết, chưa từng ăn quả cây sâu bọ nhân gian, xưa nay là tâm can bảo bối của đạo tổ.

Đạo tổ cùng tiên tước trọc bốn mắt nhìn nhau một hồi, tức đến mức tay chân run rẩy, một phen nhặt thước lên, đẩy phắt cửa ra: “Thi VôĐoan!”

Đồđệ bại gia này sợ hãi run tay, theo bản năng giấu kim tuyến cùng lông chim vào áo bào, khá chột dạ nói: “Hì hì, sư phụ.”

Lúc Bích Đàm chân nhân đến, trông thấy chưởng môn sư huynh kia đang trình diễn tiết mục Huyền Tông bảo lưu – cầm thước đuổi đánh Thi VôĐoan nhảy trên lủi dưới khắp viện.

Áo bào của Thi VôĐoan vén lên, giấu thứ gìđó, hai tay ôm gắt gao, vừa rụt cổ vừa ôm đầu chạy như chuột, vừa gào khóc kêu la: “Sư phụ, sư phụ người nghe con giải thích, nhị sư huynh nói cưới vợ phải có sính lễ, sính lễ phải là thứ tốt, ôi, đau đau đau… Không có sính lễ làđồđệ phải ế chỏng, ôi! Đừng đánh đầu, đánh đần đấy! Mông lắm thịt, người muốn đánh thìđánh mông ấy…”

Bích Đàm ở ngay cửa ho khan một tiếng: “Chưởng môn sư huynh.”

Đạo tổ lúc này mới phát hiện ông ta, lập tức buông thước, miễn cưỡng dằn xuống vẻ giận dữ trên mặt, lại vuốt phẳng nếp nhăn trên áo bào, hắng giọng, vuốt râu, lúc này mới thong thả ung dung, giống như trước nay đều không hề vội vàng, hỏi: “Bích Đàm sưđệ tới đây có việc gì?”

Bích Đàm là sưđệ của đạo tổ, dưới chưởng môn, đốc quản công việc thường ngày của Huyền Tông, dễ nói chuyện nhất. Thi VôĐoan tinh mắt, lao ra sau Bích Đàm, phủi qua mớ bụi không tồn tại trên người, ngoác miệng cười lấy lòng, dáng vẻđó chỉ thiếu lắc đầu vẫy đuôi: “Bích Đàm sư thúc, người đến rồi.”

Bích Đàm nhìn tang vật trong lòng y một cái, liền gập ngón tay gõ trán y: “Sao lại gây chuyện nữa?”

Thi Vô Đoan tìm được chỗ dựa, xoa đầu vô tâm vô phế cười “hì hì”, bịđạo tổ hung ác trừng cho: “Tiểu súc sinh, đến tối sẽ tính sổ với ngươi – Bích Đàm vào đây nói chuyện.”

Xem nhưđại xá thiên hạ rồi.

Thi Vô Đoan thở phào nhẹ nhõm, xoa cái đầu và đùi bị thước quét trúng, cảm thấy Bích Đàm sư thúc thật đúng là Bồ Tát sống cứu khổ cứu nạn.

Y thoắt cái nhảy lên đại thụ bên cạnh, vừa ngâm nga vừa bện nốt phần còn lại của đậu khấu triền kia, sau đóđắc ý dương dương giơ ra sáng nhìn ngó thành phẩm của mình, quả thực cảm thấy đây là thần làm, không thể nào tốt hơn được – tiểu hài đều thích mấy thứ tươi sáng, Thi VôĐoan lúc này còn chưa có phẩm vị cao, hoàn toàn không ý thức được thứ châu quang bảo khí này có thể sáng mù mắt chó.

Sau đó y nhảy xuống đại thụ, nhân lúc Bích Đàm kéo chân đạo tổ, quen đường quen lối vượt qua canh gác, chạy vào Thương Vân cốc, lao thẳng đến Hỏa Liên động của thiên hồ yêu vương, dồn khí xuống đan điền đứng ngay cửa quát to một tiếng: “Bạch Ly! Tiểu Ly Tử! Mau ra đây! Mau ra đây!”

Mi mắt giật một cái, Bạch Tử Y thầm nghĩ sao lại là hài tử xui xẻo này.

Nhưng bà vừa cúi đầu, lại phát hiện trên mặt nhi tử xưa nay không tùy tiện nói cười lộ ra một chút ý cười, nghe tiếng liền muốn đứng dậy. Bạch Tử Y không nhịn được chau mày gọi lại: “Con đứng lại trước đã, ta có mấy câu phải nói với con.”

“Ta không hề tinh thông mệnh thuật toán học, nhưng nhìn tướng mạo tiểu tử kia cũng biết gã không giống người thuận lợi phúc trạch thâm hậu, chỉ sợ tương lai mệnh đồ lận đận, ta tính toán qua loa, lại không nhìn ra tiền nhân hậu quả của gã, thiết nghĩ tương lai chết non cũng chưa biết chừng…”

Bạch Ly ngẩng đầu nhìn bà một cái, y lúc này chẳng qua tướng mạo thiếu niên, sự lạnh lùng trong ánh mắt lại khiến yêu vương ngàn năm không nhịn được dừng một chút, giây lát sau mới nghe Bạch Ly nói khẽ: “Mẹ, người muốn nói gìđây?”

Thanh âm của y còn có sự nhẹ nhàng của thiếu niên chưa đổi tiếng, chậm rãi nói ra, giống nhưđang làm nũng, nhưng biểu cảm lại không hề như vậy. Bạch Tử Y liền thở dài: “Nhân quả con nợ gã, ngày sau có cơ hội, trả lại làđược, đừng dính dáng quá nhiều, người và yêu, thủy chung là…”

Bạch Ly phì cười một tiếng, lại vẫn nhẹ nhàng nói: “Con tránh được.”

Sau đó trước mặt Bạch Tử Y quay người lại, biến ảo thành dáng vẻ của một tiểu cô nương, vẫn dung mạo ấy, chỉ thay đổi cách ăn mặc, liền có vẻ nhu hòa không nói nên lời, khiến người ta không phát hiện manh mối, sau đóđi ra ngoài.

Lời còn lại kẹt trong cổ họng, Bạch Tử Y hồi lâu mới khẽ thở dài một tiếng, lại là thập phần không thể nề hà.

Bạch Ly vừa ra, liền trông thấy Thi VôĐoan nhảy tới nhảy lui ngoài cửa, như thểđinh cắm dưới lòng bàn chân, không nhàn được giây lát, một tay giấu sau lưng, cười tươi như hoa, tay kia thì vẫy vẫy y: “Tiểu Ly Tử mau qua đây, ta có món này cho ngươi.”

Bạch Ly mặc y kéo qua, hỏi: “Cái gì cơ?”

Thi Vô Đoan nói: “Ngươi nhắm mắt lại đi.”

Bạch Ly nhìn y một cái, thuận theo nhắm mắt như một tiểu cô nương lanh lợi chân chính, Thi VôĐoan trộm nhìn y, thấy hàng mi cực dài kia rung rung, ngũ quan tinh xảo chưa hoàn toàn nảy nở, còn có một chút trẻ con, quả thực không chỗ nào không xinh, liền đắc chí mãn ý thầm nghĩ, chao ôi, ta thật sựđã cưới được tức phụ xinh đẹp nhất trên đời.

Y vòng đến bên cạnh Bạch Ly, vẫn không yên tâm mà dặn dò: “Không cho mở mắt nhìn lén đâu đấy.”

Bạch Ly đáp một tiếng, khóe miệng nhếch lên trên hai phân.

Đôi tay Thi Vô Đoan từ nhỏ suy diễn tinh bàn, linh hoạt cực kỳ, trong lúc nói chuyện đã nhanh chóng tháo mái tóc dài của Bạch Ly buông xuống một bên vai, quấn thứ châu quang bảo khíđắc ý kia lên, sau đó lùi lại một bước, nói: “Được rồi.”

Bạch Ly mở mắt trong tích tắc, lại nhắm mắt vì bị lông thúy bình điểu lóa mắt, y kéo tóc mình nhìn thử, dở khóc dở cười phát hiện mình từ một “thiếu nữ” biến thành “thiếu nữ”đèn đuốc rực rỡ, thế nhưng Thi Vô Đoan còn ở bên bẻ móng vuốt, lấy lòng mà hỏi: “Hì hì, ta tự tay làm đấy, đẹp chứ?”

Bạch Ly thoáng động lòng, gật đầu nói: “Đẹp.”

Thi Vô Đoan vì thế càng phát điên, chạy quanh y mấy vòng, lảm nhảm: “Phải rồi phải rồi, ta làm mà, con chim ngu ngốc kia của sư phụ bị ta vặt trụi lông, vì việc này màông ấy còn đánh ta mấy thước đấy – con chim quèn đó trừ lông đẹp thì cũng chẳng có gì tốt, cả ngày chỉ biết vểnh mông kêu réo om sòm, vậy màđược cưng như gìấy, xì!”

Bạch Ly liền hỏi: “Ngươi lại bịđánh rồi?”

Thi Vô Đoan khá lưu manh giơ một ngón út, gật gùđắc ý: “Không sao, ta mới chẳng thèm sợ, tiểu gia ta biết Kim chung tráo Thiết bố sam, thước của sư phụđánh lên người, chỉ như… chỉ như thổi một hơi thôi, không đau chút nào, không đau chút…”

Y còn chưa nói xong, Bạch Ly đãđưa tay nắm lấy ngón tay y, vì thế lời còn lại của Thi VôĐoan rơi hết về bụng, cảm thấy tay Bạch Ly mềm nhũn, nhất thời mở cờ trong bụng, không thể tuyệt hơn, ngây ngô cười với đối phương: “Đi, chúng ta đi Đọa Nguyệt pha bên kia, ta leo cây hái trái cây cho ngươi ăn.”

Trong Thương Vân cốc có non có nước có mỹ nhân, Thi VôĐoan quả thực cảm thấy nơi đây hệt như thế ngoại đào nguyên, vui đến quên cảđường về, mãi đến khi mặt trời ngả về tây, mới nhớ tới lúc về không thể thiếu phải chịu một trận đòn, vì thế khá bịn rịn cáo biệt Bạch Ly.

Đúng lúc này, không trung bỗng nhiên truyền đến một tiếng chim kêu kỳ lạ, hai người ngẩng đầu trông thấy một con đại điểu trụi lông từ không trung lao xuống, đáp thẳng lên vai Thi VôĐoan, đôi mắt như hạt đậu đen lượn một vòng qua đậu khấu triền sáng ngời trên tóc Bạch Ly, ra sức mổđầu Thi VôĐoan hai phát như trút giận – chính là con thúy bình tiên tước của đạo tổ.

Thi Vô Đoan vừa dùng tay che đầu vừa đưa tay tóm lấy nó, thúy bình tiên tước tránh được, nghênh ngang vươn một chân, quay đầu đi không muốn nhìn y như giận dỗi.

Trên chân nó cột một phong thư cùng một gói đồ nhỏ, Thi VôĐoan thoáng sửng sốt, khom lưng cởi ra, nhìn qua loa một thoáng, nét mặt lại hơi kinh ngạc.

Bạch Ly không nhịn được hỏi: “Làm sao vậy?”

Thi Vô Đoan dùng tay gãi đầu: “Sư phụ mệnh cho ta đi Đông Hải tìm Giang Hoa tản nhân, nói là lấy một thứ, còn bảo ta không được trì hoãn, hôm nay không cần trở về, cấp tốc lên đường, vật dụng trên đường đều ở trong bao hành lý…Ôi? Kỳ lạ thật, sao sáng nay không nói?”

4. Chương 4: Chung Thân

Truyền rằng trên chín tầng trời có tiên nhân. Về tiên nhân, dân gian truyền kỳ thoại bản nhiều vô kể– nào là tiên tử này cùng tiểu tử nghèo bỏ trốn, hòa thượng đạo sĩ kia lại lo chuyện bao đồng chia rẽ uyên ương, mấy đại tinh tú đấu đá lẫn nhau, tranh sủng đoạt quyền như thế nào… Nhưng nếu như chân chính khảo chứng, kỳ thật chẳng ai dám nói mình thật sự từng gặp tiên nhân.
Truyền tới truyền lui, chẳng qua mấy lời vô căn như“vốn nghe nói”, “ai đó từng nói”, “dân gian nơi đây thịnh truyền”.

Hơn ba vạn năm qua từ khi đất Ân Thịnh có ghi chép lại, vẫn chưa có ai từng nghe nói ai là chân chính lên trời thành tiên.

Những người tu tiên thần long kiến thủ bất kiến vĩđó, chẳng qua được danh tiếng thanh nhàn tự tại, vô tranh với đời mà thôi.

Nghe đâu Giang Hoa tản nhân xuất thân từ nhàđại thương nhân. Sĩ nông công thương, thương là mạt lưu. Tuy nhà có núi vàng núi bạc, cha ông vẫn tự nhận dòng dõi không cao, cảđời nôn nóng chuyện thanh danh, không chỉ phí nhiều tiền quyên quan cho mình, lại cho đám con cháu đọc sách tập võ cầu đạo, cầu danh sư khắp nơi.

Nhưng đích tử Giang Hoa bảo bối như cục mụn cơm này lại là gỗ mục, văn không thành võ không tựu, bị lão phụđuổi đến Cửu Lộc sơn, chưa đầy nửa tháng đã bởi vì bất hảo dị thường, không phục giáo hóa, lúc chúng đệ tử nghe đạo kinh lại đương trường đứng lên chất vấn sư phụá khẩu, rốt cuộc bịđuổi xuống núi.

Ông ta vừa không dám về nhà, vừa vô công rồi nghề, nói đến cũng là vận mệnh như thế, gặp một lão du tiên thần thần thao thao râu tóc bạc trắng, bèn đi theo tu tiên, đi một chuyến là ba trăm năm liền, chẳng biết tu thành dáng vẻ gì, dù sao thì danh “Giang Hoa tản nhân” vân sơn vụ khí này rốt cuộc được người ta gọi ra, thiết nghĩ người cha một lòng thay đổi môn phong kia dưới cửu tuyền cũng nên nhắm mắt được.

Hiện giờ Thi VôĐoan lại phát sầu, lòng nói Giang Hoa tản nhân kia như một tràng pháo đãđốt, đi khắp nơi, một khắc cũng không an sinh, ai biết lại đến nơi chóăn đá gàăn sỏi nào họa hại rồi, bảo mình phải đi đâu tìm đây?

Chuyến này đi, chẳng phải là dăm ba năm?

Chính lúc này, bỗng nhiên kinh lôi bổ xuống, Thi Vô Đoan sửng sốt, ngẩng đầu trông thấy thời tiết trong Thương Vân cốc nháy mắt vạn biến, mới vừa rồi trời còn trong xanh vạn dặm, giờđây bỗng nhiên mây đen mịt mù, chẳng qua giây lát, những giọt nước mưa to như hạt đậu đã rơi xuống, thúy bình điểu rụt cổ, không so đo hiềm cũ, chui vào tấm áo bào rộng thùng thình của Thi VôĐoan, bị y xách cổ lôi ra.

Thi Vô Đoan kéo Bạch Ly chạy tới sơn động gần nhất, còn không quên giơ thúy bình điểu to lớn trên đầu Bạch Ly để che mưa chắn gió cho y, thương hương tiếc ngọc thập phần tận chức tận trách.

Đáng thương thúy bình điểu thân biển mao* kia, trời sinh không thể liếc xéo, lúc này chẳng biết nên biểu đạt nội tâm buồn khổ như thế nào.

Sơn động trong Thương Vân cốc phần lớn làđộng phủ của tiểu yêu nào đó, một số tu luyện thời gian khá dài, liền biến mình thành nhân mô nhân dạng để biểu hiện đạo hạnh thâm hậu, còn phải viết cái biển dở ngô dở khoai ngay cửa động phủ. Tuy là như thế, đám tiểu yêu này dù sao vẫn có thói xấu của súc sinh, xưa nay đều tự có lãnh địa riêng, trong Thương Vân cốc này, tùy ý tiến vào lãnh địa của người khác chính làđại kỵ.

Thi Vô Đoan tuổi nhỏ, chưa từng có ai cho y hay, y liền không biết lợi hại, thấy trên động phủ kia không có biển, còn nói làđộng trống, kéo Bạch Ly xông ngay vào.

Y vội vàng giũ nước mưa trên người mình, lại vụng về móc từ trong lòng ra một chiếc khăn, lật mặt sạch sẽ, cẩn thận lau khô một chút nước dính trên thái dương Bạch Ly, cho nên cũng không trông thấy cuối sơn động có một đôi mắt thú lóe lục quang nhìn bên này.

Cơn mưa này càng lúc càng to, thúy bình điểu phẫn nộ giãy khỏi ma trảo của Thi VôĐoan, lập tức nhảy trên lủi dưới đuổi theo mổ y, Thi VôĐoan “Ối” một tiếng, vừa ôm đầu chạy như chuột trong sơn động nhỏ hẹp, vừa đê tiện nói: “Mày thậm chí lông còn chẳng có, bịướt ngay cả giũ cũng khỏi cần, có gì…Ôi! Được rồi, đừng tưởng mày là chim già thì tao không dám nướng ăn nhá… Sao còn chưa thôi!”

Bạch Ly nhìn y cười cười, sau đó nhân lúc y không chúý quay đầu nhìn dã thú nấp trong góc một cái, dã thú nọ tiếp xúc ánh mắt cảnh cáo của Bạch Ly lại thoáng co rúm, chần chừ giây lát, xa xa khấu đầu một cái để tỏý thần phục, rồi cụp đuôi chầm chậm lui ra sau tảng đá to chắn ngay đó.

Bạch Ly kết thủấn, thần không biết quỷ không hay tạo một phong ấn bao quanh hai người, ngăn cách ngoại vật bên ngoài.

Sau đó Thi Vô Đoan non hô biển gầm chạy qua, thúy bình điểu hung thần ác sát truy sát phía sau. Cũng chẳng thấy y thế nào, Bạch Ly giống như tùy ýđưa tay, ngăn thúy bình điểu đang vỗ cánh, tóm nó vào lòng, một tay nâng thân thểđại điểu nọ, một tay nhẹ nhàng xuôi theo cổ nó vuốt ve xuống như an ủi.

Thi Vô Đoan thấy thúy bình điểu bỗng nhiên yên lặng, ngoan ngoãn nằm trong lòng Bạch Ly như kỳ tích, y sờ mũi, đưa tay gõ nhẹđầu thúy bình điểu một cái mà mắng: “Xì, sắc điểu, lời cho mày rồi.”

Sau đó lực chúý của y nhanh chóng chuyển lên “tiểu tức phụ” xinh đẹp kia, luôn miệng hỏi: “Ngươi cóướt không? Có lạnh không?”

Nói rồi muốn cởi áo ngoài cho Bạch Ly, cởi được một nửa mới phát hiện tấm áo nọ sớm dầm mưa ướt mem, hơi xấu hổ gãi đầu, có phần buồn bực nói: “Ôi trời, sao lại ướt sũng rồi?”

Thi Vô Đoan chính là đồng tửđến tuổi chuyển tiếp sang thiếu niên, vóc dáng bắt đầu cao lên, trên gương mặt lại vẫn có nét trẻ con, chỉ có chiếc cằm nhọn bắt đầu ẩn ẩn hiện ra dấu vết của xương cốt, hai lọn tóc bết trên trán, lộ ra đôi mắt trong veo bên dưới, chớp một cái, ngốc nghếch nhìn tấm áo choàng ướt sũng của mình, Bạch Ly liền bật cười.

Thi Vô Đoan không biết y đang cười gì, chỉ cảm thấy y cười thật đẹp, vì thế sờ sờ mái tóc sũng nước, cũng cười ngây ngô theo, cho nên không phát hiện thân thể thúy bình điểu nhìn như ngoan ngoãn nằm trong lòng Bạch Ly lại hơi run rẩy.

Trong sơn động này lại có một ít củi khô rơi vãi, không biết thứ gì mang vào, Thi VôĐoan chất củi thành một đống, chìa ngón tay thuần thục làm tiểu chú văn mời táo, ngọn lửa nhu hòa bập bùng, chẳng mấy chốc đãđốt được một đống lửa nhỏ, hai người một chim ngồi vây quanh, ánh mắt Bạch Ly lúc này mới dừng trên lá thư bịướt mất một nửa, nét mực cũng nhòe ra kia, hỏi: “Ngươi phải đi bao lâu?”

“Ai mà biết được?” Thi VôĐoan gỡ tóc ra, vắt khô nước trên đó, tùy tay cào qua, “Nếu vận khí tốt, chưa biết chừng xuống núi là có thể gặp được ông ấy, nếu vận khí không tốt, trúng phải lúc ông ấy đi non sâu rừng thẳm nào rồi, dăm ba năm không tìm được cũng là bình thường.”

Y vừa dứt lời, liền thấy trên mặt Bạch Ly thoáng có vẻ buồn rầu, không nhịn được nói tiếp: “Cóđiều ngươi yên tâm, trong hành lý sư phụ gửi cho ta còn có một cái tinh bàn nhỏ, tuy công phu của ta chẳng ra sao, có lẽ tính không chuẩn lắm, nhưng phương vịđại khái dù sao cũng có, hơn nữa đâu phải không có miệng, nghe ngóng một chút, một hai tháng là tìm được, nhất định đi sớm về sớm.”

Y đang tuổi một lòng ham chơi, cho rằng Bạch Ly không vui là bởi vì mình đi rồi không ai chơi cùng, lại nói tiếp: “Lần trước nghe tiểu sư tỷ chỗ Khổ Nhược sư thúc nói, chợ dưới chân núi náo nhiệt lắm, cái gì cũng có bán…Ôi, nếu không thì ngươi nói với mẹ một tiếng, chúng ta cùng nhau xuống núi đi chơi!”

Bạch Ly hơi chần chừ, lắc đầu nói: “Mẹ ta nói, dưới chân núi đại thiên thế giới không biết có bao nhiêu người, có bao nhiêu người tốt thì có bấy nhiêu người xấu, lòng người còn phức tạp hơn đường mòn trong rừng dễ khiến người ta lạc đường nhất trong cốc này, người trong phái ta không được tùy ý xuống núi.”

Thi Vô Đoan vô pháp vô thiên quen rồi, mới chẳng thèm để mắt đến môn phái quy củ gìđó, khoát tay nói: “Chúng ta đi lén thôi, không để mẹ ngươi biết.”

Y nói quá đương nhiên, Bạch Ly không khỏi ngớ ra.

Chỉ thấy Thi VôĐoan nóng lòng muốn thử, nói: “Ta lớn thế này còn chưa từng xuống núi, nghe nói mọi người dưới chân núi có thành quách thôn trấn, ngựa xe như nước, nữ nhân ra ngoài đều ngồi trên kiệu gắn đầy hoa tươi –đúng rồi, chờ ta có tiền cũng phải mua một cỗ cho ngươi, còn mua vải hoa đẹp nhất may quần áo cho ngươi mặc, ăn bánh hoa quế hải đường, chơi lục lạc bện bằng cỏ thơm, được không?”

Đôi mắt thiếu niên lấp lánh, có giây lát như vậy, Bạch Ly cơ hồ muốn gật đầu, bỗng nhiên cúi xuống, trông thấy bàn tay ấu đồng của mình khoát trên người thúy bình điểu, chần chừ một lát rồi rốt cuộc vẫn lắc đầu: “Nhưng mà thiên kiếp của ta còn chưa qua…”

Thi Vô Đoan như bị xối nước lạnh ngay đầu, gãi mái tóc bù xù, lẩm bẩm: “Đúng thế nhỉ.”

Giữa hai người cách nửa đống lửa, Bạch Ly hơi nghiêng đầu, nhưđang suy tưđiều gìđó, trong ánh lửa chợt sáng chợt tối, sắc mặt có vẻ hơi ảm đạm, Thi VôĐoan cho là y không cao hứng, đâu nhìn thấy y rầu rĩ, móc rỗng tâm tư muốn chọc y cười, đứng lên đi đến cửa động bứt mấy chiếc lá cỏ, hong khô trên lửa, lật qua lật lại chẳng mấy chốc đã bện thành một con dế nho nhỏ.

Thi Vô Đoan cầm một đoạn cỏ còn thừa trên đuôi dế, đưa tới dưới mũi Bạch Ly: “Ôi ôi, Tiểu Ly Tử, cười cái nào.”

Bạch Ly nhận lấy, theo lời nở một nụ cười với y, nhưng đôi mắt lại vẫn mở to, ngay cả khóe mắt cũng chưa cong, vừa nhìn biết ngay là giả bộ.

Thi Vô Đoan liền xoay tròng mắt, hai tay chắp lại vỗ hai cái, khẽ niệm một câu chú văn, đây là Khôi lỗi chú y vừa học được, chính là thuật sai sử vật, chỉ là vật cỏ cây tầm thường, chú văn biến hóa đã có hơn tám ngàn loại, trừ phi chơi đùa, công dụng không hề lớn, người khác không có việc chẳng ai đi nghiên cứu thứ kiểu này, chỉ sợ trong cả Cửu Lộc sơn chỉ mình Thi VôĐoan không học vấn không nghề nghiệp này học thuộc lòng từđầu đến đuôi.

Lúc này vừa vặn dùng để dỗ Bạch Ly, chỉ thấy con dế cỏ kia lại lắc lưđứng lên trong tay Bạch Ly, như mới vừa học bước, đi còn chưa vững, một chân xiêu vẹo, lắc đầu vẫy đuôi theo cổ tay y bò lên trên, lăn qua lăn lại buồn cười hết sức.

“Đây gọi là lừa đực lăn lộn.”

“Đây gọi là hầu tửđánh túy quyền.”

“Đây gọi là…” Con dế cỏ trèo một mạch lên vai Bạch Ly, lại lóđầu mổ khóe miệng Bạch Ly một phát, giống như hôn y một cái, Bạch Ly sửng sốt, liền nghe thấy Thi VôĐoan cười “hì hì”, biểu cảm khá xấu xa, khuôn mặt lại đỏ bừng, giải thích, “Đây gọi là trộm hương cắp ngọc, mỹ nhân, cười với tiểu gia một tiếng nào.”

Trong mắt Bạch Ly không nhịn được có chút ý cười, lại cốýđanh mặt, đưa tay tóm con dếđặc biệt đáng khinh này từ trên vai xuống, mắng: “Lời vô liêm sỉ học được từđâu đấy.”

Thi Vô Đoan gãi đầu, ngượng ngùng nói: “Cái đó, Tiểu Ly Tử…”

Bạch Ly không thèm đểý.

Thi Vô Đoan nghĩ nghĩ, liền quay người đi, mò một nắm bùn đen dưới đất, mân mê trên mặt cả buổi, chẳng biết đang làm gì, một lát sau quay mặt lại, chỉ thấy y dùng bùn vẽ một chữ“vương” không ra làm sao trên đầu, lại bôi một vòng bùn đen sì rõ to trên mắt, hai bên khóe miệng đều tự vẽ vài sợi râu, phồng má trừng Bạch Ly, sau đóđột nhiên nhướng mày rõ cao, mắt mở một to một nhỏ, nhe răng nghiêng đầu làm một cái mặt quỷ ngu ngốc vô cùng.

Bạch Ly và thúy bình điểu đồng thời ngây ra nhìn y.

Giây lát, thúy bình điểu ngã“bịch” sang bên, suýt nữa ngã vào đống lửa, Bạch Ly rốt cuộc không đanh mặt được nữa, bật cười ra tiếng. Thi VôĐoan nhưđược đại xá, lúc này mới đưa tay nắn quai hàm mỏi nhừ, cười ngây ngô theo.

Sau đó y lấy tinh bàn đạo tổ nhét vào hành lý cho y, một tay giơ trên tinh bàn, những sợi tơ mảnh kia bò dậy như có sinh mệnh, treo trên ngón tay còn dính bùn nhem nhuốc, Thi VôĐoan cầm tiểu mộc côn, vẽ một phép toán rối hết cả mắt trên mặt đất bên cạnh, nói: “Nào, để ta tính giúp ngươi xem thiên kiếp này là tiền nhân hậu quả ra sao, Tiểu Ly Tử, sinh thần bát tự của ngươi là thế nào?”

Ánh mắt Bạch Ly chợt lóe lên – Thi Vô Đoan không biết kiêng kỵ, tuy rằng trong lòng biết rõ Bạch Ly là yêu nhưng ngày ngày chơi đùa với y, sớm coi y nhưđồng bọn nhỏ, thuận miệng hỏi ngay.

Bát tự của yêu vật chính là việc cực bí mật, dính dáng đến vô số tiền nhân hậu quả, xưa nay trời biết đất biết cha mẹ biết, sau đó trừ người thân mật nhất duy nhất trời sinh mệnh định kia, là không nói với bất cứ ai.

Thi Vô Đoan thấy y trầm mặc, vẫn không rõ nguyên cớ, ngẩng đầu hỏi: “Sao vậy?”

Bạch Ly cốđịnh nhìn y một lát, trong ánh mắt là sự phức tạp Thi VôĐoan không rõ nguyên cớ, hồi lâu mới dường nhưđã quyết tâm điều gìđó, nói khẽ: “Năm Bính Thìn tháng Chạp mùng ba giờ tý canh ba.”

—

*Biển mao: Biển mao có thể tạm hiểu là chỉ lũ chim, đại khái là một cách mắng. Mình kiếm thử thì thấy có 2 cách giải thích khác nhau tuy đều là chỉ chim: 1 bảo biển mao là chỉ lông chim, 2 thì bảo ý là mỏ dẹp (biển) và có lông (mao). Những chương sau sẽ còn được thấy “biển mao súc sinh” dài dài.

5. Chương 5: Thiên Cơ

Cơn mưa rào thình lình đến vẫn chưa mảy may có xu hướng muốn tạnh, Thi VôĐoan vừa đụng đến tinh bàn, cả người lại đều yên lặng.
Bắt đầu từ lúc còn rất nhỏ, Thi VôĐoan đã là kẻ không đàng hoàng, học được lật mình là bắt đầu lăn xuống giường, học bò rồi thìđồ trong phòng liền gặp nạn, sau khi học chạy thì càng kinh khủng, quả thực chính là tiểu tai tinh có chân. Muốn chếđược y, trừ phi là có người mọi thời khắc theo sát bên cạnh nhìn chằm chằm, tùy thời bóp chết mầm nghịch ngợm phá phách từ trong trứng nước.

Mãi đến một ngày nọ, đạo tổ phát hiện sự hứng thú của y với tinh bàn.

Vô luận tinh lực quá thừa phá phách gì, chỉ cần có một bộ tinh bàn, cho dù chỉ bằng bàn tay cũng đủđể y yên lặng, ngoan ngoãn ngồi đó loay hoay cả buổi – dẫu đó chỉ là một tảng đá vật chết không có sao và tinh tuyến.

Trong sơn động chỉ có tiếng mưa rơi, tiếng gỗ cháy đồm độp cùng tiếng thiếu niên cầm mộc côn vạch trên mặt đất đầy bùn.

Thi Vô Đoan ngồi xổm dưới đất, người vẫn ướt sũng, mái tóc chưa khô xõa sau lưng, còn có vài lọn tóc mai xuôi xuống trán, thành thật rủ trên khuôn mặt nghiêng mịn màng, bùn trên mặt vẫn chưa lau sạch, sau khi khô hệt như một con mèo khoang nhỏ, nhưng thần sắc lại rất an tĩnh.

An tĩnh đến mức cơ hồ có phần không giống hài tử.

Tinh tuyến lóe sáng u ám như có sinh mệnh vướng trên ngón tay y, đan thành một loại rườm rà khó phân, trên tinh bàn chẳng qua nửa thước vuông rải rác vô số ngôi sao to bằng hạt cát, chậm rãi chuyển động, nhìn như một bàn tay là có thể làm rối, rồi lại ẩn ẩn giống như có một bàn tay to lớn khó lòng tưởng tượng vĩnh viễn thúc đẩy phía sau nó, không ai có thể ngăn cản động tác của những ngôi sao ấy, hàng tỉ năm vẫn như thế.

Không biết vì sao, Bạch Ly bỗng nhiên cảm thấy thiếu niên này dường như cách mình rất xa, xa như thể từ mặt đất đến mây vậy, vươn tay thế nào cũng chẳng với tới được, liền không nhịn được nói: “Ngươi không cần tính nữa, phí thần lắm, tộc hồ yêu chúng ta ai hơi có tu hành mà không trải qua thiên kiếp đâu? Chịu qua làđược rồi.”

Thi Vô Đoan đáp một tiếng, tiểu mộc côn trong tay lại không dừng, chẳng biết có nghe hay không.

Phép tính tay y vẽ, người ngoài thấy phức tạp, kỳ thật chẳng qua là một chút “Tam liên toán thức” vừa nhập môn, không tính là gì, Thi VôĐoan nghĩđương nhiên mà cảm thấy Bạch Ly là tiểu hài tử giống mình, bấm tay tính chẳng qua tình cảnh mấy năm sinh sống, có thể có tiền nhân hậu quả gì, liền chọn phép tính như vậy.

Ai ngờ một lát sau, y nhíu mày, “Ồ” một tiếng, bùn trên mặt đã khô, hơi ngứa, bèn dùng mộc côn gãi mặt, nói nhưđộc thoại: “Sao lại không tính ra nhỉ? Kỳ quái.”

Bạch Ly lại nói: “Vậy thìđừng tính nữa.”

Y không nói câu này còn đỡ, Thi VôĐoan tâm tính trẻ con, ngày thường tinh bàn trên Cửu Lộc sơn không được tùy ý mang xuống núi, chẳng dễ dàng lấy được một bộ nhỏ, một lòng muốn cho đối phương xem bản lĩnh, đâu chịu từ bỏýđồ? Vì thế ra vẻ thành thạo khoát tay: “Ngươi đừng vội, Tam liên thức là cho con nít mới nhập môn luyện toán công, cho dù lần mò mệnh tinh cũng chỉ có thể thấy đại khái, thường xuyên không linh, chờ ta đổi một phép tính khác ngươi lại xem.”

Bạch Ly mở miệng, chưa kịp ngăn cản thì Thi VôĐoan đã vung bàn tay nhem nhuốc chùi sạch một đống phép tính vừa viết, lấy tốc độ cực nhanh lít nhít liệt ra một đám khiến người ta càng hoa mắt hơn. Bạch Ly chỉ thấy tinh ti trong tinh bàn kia không biết làm sao mà tăng vọt lên, từ mấy sợi lẳng lặng quấn quanh ngón tay Thi VôĐoan bỗng biến thành một đám, tất cả trĩu trên ngón tay thiếu niên, chẳng qua giây lát, tay Thi VôĐoan từ cổ tay xuống đã bị vùi kín không thấy đâu.

Những ngôi sao trên tinh bàn phát ra ánh sáng quỷ dị, ngay cảánh lửa bên cạnh cũng bịép xuống, Bạch Ly thoáng nhìn, lại cảm thấy với tu vi của mình cũng có thể bị những ngôi sao hỗn loạn ấy dao động tâm thần, vội lắc đầu dời tầm mắt, không dám nhìn nữa.

Thi Vô Đoan nói cho cùng còn nhỏ tuổi, phép tính viết một nửa, thái dương đã vã mồ hôi, bàn tay giơ trên tinh bàn cũng bị tinh ti không biết từđâu tuôn ra như không ngừng nghỉ quấn trên tay làm cho hơi run run, tinh ti này lại chậm rãi sáng lên từ chỗ ngón tay y, mặt Thi VôĐoan dưới hào quang thấp thoáng kia hiện ra vài phần khíđen.

Bạch Ly nhìn mà kinh hãi, cảm thấy thứ kia giống nhưđang hút cái gìđó trên người Thi VôĐoan, liền đưa tay túm lấy ngón tay Thi VôĐoan đang bị tinh ti quấn chặt.

Y vừa mới đụng tới tinh ti, một luồng sức mạnh liền hất văng y, đầu ngón tay rát bỏng không thôi, Bạch Ly cúi đầu nhìn, lại phát hiện ngón tay chạm đến tinh ti sưng đỏ lên.

Y không nhịn được kêu lên: “VôĐoan!”

Nhưng Thi VôĐoan dường như không nghe thấy, nhanh chóng vẽ trên mặt đất, như là cả người đã rơi vào biển sao vô biên.

Thuật tính sao mặc dù người thường nghe có vẻ cao thâm khó hiểu, như thể rất trọng đại, kỳ thật trong người tu đạo không coi là hiếm thấy lắm, khỏi cần phải nói danh môn đại phái như Cửu Lộc sơn, dù là thiên môn tiểu phái tầm thường đại để cũng truyền thụ thuật này. Chẳng qua trên Ân Thịnh đại lục người tu đạo đại để thiên hướng thuật “võ tu” hoặc “đạo pháp”, dù là khi gầy dựng căn cơ học tính sao đôi chút như lúc nhỏ học chữđọc Tam Tự kinh, cũng chẳng qua là lông trong lông, không phải mọi người đều có sự nhẫn nại và thiên phú trong môn này.

Tuyệt đại đa số người tu đạo sợ rằng cảđời cũng chỉ miễn cưỡng hiểu được “Tam liên thức”, từng nghe nói tối cao có Ngũ liên toán pháp, cá biệt học giỏi, có thể dùng thuật “Tiểu đầu thạch” làm chút chuyện tìm người nọ kia.

Thi Vô Đoan chẳng dễ dàng cóđược cơ hội, một lòng muốn khoe khoang trước mặt Bạch Ly, vừa rồi Tam liên thức không thể thành, y làm bộđiềm nhiên như không, kỳ thật trong lòng vẫn có vài phần ảo não, vì thế liền bày “Cửu tinh tầng đệ thức” trong Mật Tông tinh toán học đến hiện tại có thể dùng được nhất.

Truyền rằng trong bộ toán thức này thiên biến vạn hóa đều là thiên cơ, tuy y tại phương diện này xưng được một câu kỳ tài ngút trời, nói cho cùng vẫn còn nhỏ tuổi, bản thân chẳng qua vừa học, lúc này trước mặt tiểu cô nương yêu thích, sớm ném lời căn dặn “Trận này rất hung hiểm, nhìn thẳng thiên cơ, bình thường không được tùy tiện dùng” của đạo tổ lên chín tầng mây.

Bạch Ly không hiểu thuật tính sao, nhưng mắt thấy dị trạng của tinh bàn nọ, lại ngẩng đầu, chỉ thấy cơn mưa kia không biết từ khi nào đã nhỏ hơn một chút, vốn là phải tạnh, nhưng trời càng lúc càng đen, tiếng sấm rền ẩn ẩn từ phương xa truyền đến, phảng phất hàm chứa cảnh cáo trên chín tầng trời, đâu thể nào không biết lợi hại.

Thúy bình điểu đập cánh, liều mạng vỗ cánh gọi Thi VôĐoan, nghển cổ kêu ầm ĩ.

Tính nết lớn mật ngu ngốc kia nổi lên, Thi VôĐoan luôn chẳng đếm xỉa gì, mắt điếc tai ngơ với tiếng sấm thiên địa biến sắc bên ngoài, đang tính đến thời khắc quan trọng, càng lúc càng nhíu mày chặt hơn, chỉ cảm thấy trước nay chưa từng đụng vào mệnh cách phức tạp hỗn loạn như vậy, phàm nhân chỉ có một mệnh tinh, không biết làm sao mà Bạch Ly lại cóđến hai, quỹ tích dây dưa lẫn nhau, chính giữa vạch ra một đường quỷ dị, khiến y càng tính càng hãm sâu.

Sao trên tinh bàn mỗi lúc một quay nhanh, tinh ti cơ hồ phải quấn cả cánh tay y.

Mắt thấy tiếng sấm càng lúc càng vang, một tia chớp cơ hồ nổ tung cửa, khiến trước mắt lóe sáng, Bạch Ly không dám chần chừ nữa, lúc này trên ngón tay tiểu cô nương xanh như cọng hành y hóa thành kia bỗng nhiên lóe lên hàn quang tựa kim loại, vung tay ra, trong tích tắc cắt đứt toàn bộtinh ti cương đao cũng không làm gìđược, sau đó cả người bổđến ôm lấy Thi VôĐoan mà lăn sang bên cạnh.

Chính vào lúc này, một luồng sấm sét bỗng đánh tan phong ấn của Bạch Ly, không nghiêng lệch đánh ngay bên đống lửa hai người vừa ngồi quanh, tinh ti trên tinh bàn đều bịánh chớp kia chiếu sáng, bỗng dưng thu về tinh bàn, ánh sao sáng rực, nhất thời lại không phân cao thấp với tia chớp nọ.

Thi Vô Đoan lúc này mới ý thức được mình lại gây họa, ngơ ngác mặc Bạch Ly ôm vai mình, thị lực khôi phục từ trong bạch quang chói mắt kia, mới nhìn thấy trong động phủ bằng đá bị sét đánh thành một lỗ hổng rất dài, nứt mãi ra đến mắt cá chân y, đại địa đều đang ẩn ẩn chấn động.

Tinh ti trên tay y không hề có sinh mệnh lực rơi xuống đất chết khô, phép tính dưới đất khoảnh khắc đã bị mưa gió xóa mất quá nửa, thúy bình điểu nhảy lên vai, hung hãn mổ trán y một cái, Thi VôĐoan một tay che trán, vôý thức dùng tay kia vỗ lưng Bạch Ly, miệng nói “đừng sợđừng sợ”, trên mặt mình lại vẫn ngơ ngác như chưa phục hồi tinh thần.

Bạch Ly lại đẩy tay y ra, đoan đoan chính chính quỳ xuống bái phương hướng bắc thiên, miệng nói: “Ấu đồng vô tri, mạo phạm thiên nhan, chư tinh quân bớt giận.”

Sau đó ra sức nhấn đầu Thi VôĐoan một cái, Thi Vô Đoan “ôi” một tiếng, không dám phản kháng, đành nói theo: “Thiên thần gia gia con sai rồi, người đừng giáng sét nữa, làm tức phụ của con sợ rồi này…”

Liền cảm thấy tay Bạch Ly bóp sau gáy lại dùng sức, đèđầu Thi VôĐoan đang muốn ngẩng lên, nửa câu lắm điều còn lại cũng mắc trong họng.

Hồi lâu, tiếng sấm mới yếu đi, chậm rãi bình ổn, mây đen cũng bắt đầu tan, Bạch Ly lúc này mới thở phào, buông Thi VôĐoan ra, nhìn y hằm hằm, lại thấy tiểu quỷ này nơm nớp lo sợ nhìn mình với vẻ mặt nịnh nọt, chút giận dữ hận không thể bóp chết y trong lòng chợt không nhịn được tan đi một nửa.

Thi Vô Đoan thấy sắc mặt y không dễ coi, liền xấu hổ sán đến, kéo chéo áo Bạch Ly: “Tiểu Ly Tử, ta sai rồi, đừng phớt lờ ta mà…”

Bạch Ly lạnh lùng liếc y một cái, sầm mặt cúi mắt, không thèm nhìn y.

“Chao ôi,” Thi Vô Đoan gãi đầu, thở dài như người lớn, nói, “Lúc sư phụ dạy ta cái này cũng từng giúp ta hộ pháp, bảo ta lấy một số chim thú quý hiếm người nuôi trong hậu viện luyện qua một hồi, nhưng chưa bao giờ cóđộng tĩnh lớn như vậy, Tiểu Ly Tử, ta thấy song tinh trong mạng ngươi thật hiếm lạ, một tuyến xuyên qua thiên môn, vừa rồi tính tới đó là kẹt, không làm sao giải nổi, mới thấy được một chút manh mối, lại còn dẫn đến thiên lôi, rõ ràng là cảnh cáo ta không được nói không được nhìn…”

Bạch Ly sửng sốt, ngẩng đầu nhìn y, Thi VôĐoan hơi nhíu mày, một ngón tay chống cằm, trên mặt đứa trẻ bướng bỉnh này lại có một chút trịnh trọng không nói nên lời.

Nhưng sau đó, chỉ thấy Thi VôĐoan khổ não một lát liền lắc đầu, nghĩ vô cùng thoáng mà vỗ ngực nói: “Không sao, ngươi không cần sợ, có ta đây, ta bảo hộ ngươi.”

Y vừa dứt lời, bỗng nhiên quay đầu hắt xì rõ to, có phần xấu hổ quay đi lau nước mũi, nỗ lực bằng khuôn mặt hề, làm ra vẻ“lau khô nước mũi lại là một hảo hán”, ngẩng cằm, muốn để mình có vẻ cao lớn một chút.

Bạch Ly thở dài, chỉ cảm thấy chút giận dữ trong lòng mình cũng tan hết, thật không biết làm sao cho được. Lòng thầm nghĩ, tiểu tử ngốc này bao giờ mới có thể trưởng thành đây?

Nghĩ nghĩ, lại nhìn nhìn bộ dáng nhỏ bé kia của Thi Vô Đoan, cơ hồ sinh ra vài phần buồn thương khoái lạc.

Trời rốt cuộc sáng lại, Thi VôĐoan lúc này mới khoác hành lý trên lưng, nách kẹp thúy bình điểu giãy giụa không ngừng, cáo biệt với Bạch Ly đưa y đến lối ra của Thương Vân cốc, nhảy nhót chạy đi trong sự vùng vẫy rát bỏng cổ họng của thúy bình điểu.

Bạch Ly tựa lên sơn cốc, nhìn chăm chú bóng lưng nhảy nhót không chịu đi đàng hoàng nọ một hồi lâu, mãi đến khi chẳng còn thấy bóng, mới quay người biến về bộ dáng thiếu niên nguyên bản, ngẩn ngơ nhìn đậu khấu triền kim quang lấp lánh nằm trong tay kia một lúc rồi quay lưng trở về.

6. Chương 6: Giang Hoa

Hôm ấy Thi VôĐoan bày ra Cửu tinh tầng đệ, dẫn đến cơn giận của cửu thiên thần lôi, Thương Vân cốc bị bổ ra một lỗ hổng to từ giữa cốc đến động phủ họẩn thân, đầu sỏ gây nên thì phủi mông mang theo hành lýđi mất, chúng tiểu yêu trong cả Thương Vân cốc trái lại đều nơm nớp lo sợ, quả thật sợ chết khiếp.
Chẳng ai chúý tới, cái khe bị sét đánh ra kia, thời điểm giờ tý mỗi ngày lại có một chút hắc khí nhạt đến mức cơ hồ không nhìn thấy chậm rãi bốc lên.

Thi Vô Đoan xuống núi, hệt như nông dân vào thành, thấy cái gì cũng mới mẻ, cái gì cũng thú vị. Y đứng ngay giữa một khu chợ, sớm ném “Giang Hoa” tản nhân “Hà Hoa” tản nhân gìđó ra sau đầu, chỉ cảm thấy chưa bao giờđược gặp nhiều người chen vai nối gót, nam nữ lão ấu, đủ mọi hình thái, đình đài lầu các, đá tảng lót đường, tất cảđều thần kỳ như vậy.

Hồi nhỏ nghe thấy sư phụ nói “đại thiên thế giới”“vân vân chúng sinh” gìđó, cũng là nghe âm không hiểu ý, hiện giờ mới thấm nhuần.

Thi Vô Đoan vác túi đồ sau lưng, trên vai gánh thúy bình điểu, đôi mắt quay tròn nhìn tứ xứ, quả thực sắp không đủ dùng, y phồng má, miệng còn cắn một cái bánh bao nóng hổi – bánh bao này tuy chỉ tiện tay mua trên quán nhỏ ven đường nhưng cũng là vật khói lửa nhân gian, không biết phải thơm hơn bao nhiêu lần cháo trắng nhạt thếch mỗi ngày ăn theo lão đầu tử kia.

Thi Vô Đoan hai ba miếng đãăn xong một cái, vẫn có chút không đủ, sờ sờ bụng, trong lòng còn thầm nghĩ, nếu Tiểu Ly Tửđi theo ta thì tốt biết mấy.

Sau đó lực chúý của y lập tức lại bị thứ khác thu hút, cảm thấy tìm Giang Hoa tản nhân cũng không gấp như thế, liền vui đến quên cả trời đất mà thả lỏng mình trước.

Thi Vô Đoan không biết Giang Hoa tản nhân lúc này y muốn tìm ở ngay trên Cửu Lộc sơn. Chẳng ai biết ông lên núi khi nào, như thế nào, giống nhưông thật sự chính làđêm trăng sáng nhân gió mát màđến vậy, tầng tầng canh gác dưới Cửu Lộc sơn lại không hề phát giác.

Đạo tổđang ngồi xếp bằng bên tinh bàn vĩđại trong viện, không hề tính toán gì, chỉ giơ một tay trên tinh bàn, mặc cho mấy sợi tinh ti bám ngón tay như chơi đùa, bên cạnh để một cái lò lửa nhỏ, trên hâm một bầu rượu.

Khi Giang Hoa tản nhân xuất hiện phía sau, đạo tổ chẳng hề ngẩng đầu, chỉ chỉ bên cạnh nói: “Huynh đến rồi, ngồi đi.”

Giang Hoa không hề câu nệ, vén vạt áo bào ngồi bệt xuống ngay bên cạnh, tự cầm một cái chén, lấy bầu rượu trên hỏa lò rót đầy cho mình, một ngụm uống hết nửa chén, hỏi: “Con khỉ nhỏ kia của huynh đâu, sai ra ngoài rồi à?”

Đạo tổ cúi mắt, vê tinh ti trên ngón tay, ông tu hành trăm năm, cũng chẳng qua dáng vẻ trung niên, nhưng trong mấy ngày ngắn ngủi nhanh chóng tiều tụy hẳn, nhìn kỹ khuôn mặt nghiêng, đôi mày dài vào tận tóc mai kia lại lẫn một chút màu xám.

Đạo tổ nói: “Hài tử VôĐoan kia, ta phó thác cho huynh vài năm.”

Giang Hoa tản nhân dường như muốn nói gìđó, cuối cùng chỉ thở dài, uống nốt nửa chén rượu còn lại, hai người trầm mặc một lát, ông mới hỏi: “Ta đến từ sơn cốc sau núi, xa xa nhìn thấy một cái hố trời như vừa bổ ra, chuyện gì thế này?”

Đạo tổ cười khổ một tiếng, không nói gì.

Giang Hoa lắc đầu nói: “Ba tuổi xem như lớn, bảy tuổi xem như già, tiểu đệ tử này của huynh, bảy tuổi đã dám dùng huyền hỏa đốt từđường, hiện giờ chẳng qua mười tuổi đã có thể gây sự dẫn đến sét đánh, tương lai phải làm sao cho được? Tính tình như vậy, chờ nó trưởng thành, bầu trời này còn không bị nóđâm ra một lỗ?”

Đạo tổ chỉđành cười khổ nói: “Ngày sau còn phải dựa vào tiên hữu quản giáo nhiều hơn.”

Giang Hoa nói: “Huynh quản giáo nó hơn mười năm ra bộ dáng này, ta đức gì năng gì mà có thể chiếu khán nó chu toàn, khỏi cần ăn gió nằm sương, lớn lên đàng hoàng là không tệ rồi, nói gìđến quản giáo?”

Ông vươn vai cười nói: “Hài tử nhà ai giao cho ta quản giáo, chẳng phải càng quản càng tệ?”

Đạo tổ không nói gì, bỗng nhiên đứng dậy, trong bàn tay vươn ra nhanh chóng quấn một số tinh ti, tinh bàn lập tức tăng vọt hào quang, giữa những ngôi sao di động chậm rãi dường như nổi lên một cơn lốc xoáy nhỏ, thổi căng ống tay áo màu xanh của đạo tổ.

Giang Hoa nhìn theo ánh mắt ông, sửng sốt một lát, không nhịn được thất thanh nói: “Đây là…”

Cả người đạo tổđều bị tinh quang trong tinh bàn kia bao phủ, nghe vậy quay đầu, trên khuôn mặt ngược sáng không nhìn ra buồn vui gì, hai mắt lại sâu thẳm cực kỳ.

Giang Hoa mở to mắt, vẻ uể oải vừa rồi sớm mất đi, không cầm được lòng cũng đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống tinh bàn hỗn loạn kia, lại khó nhịn được nhìn đạo tổ một cái, chần chừ hồi lâu mới thận trọng hỏi: “Nếu ta không nhìn sai, đây là… Thái Hành sắp sụp, có phải không?”

“Chư tinh loạn, Thái Hành băng, yêu ma hoành hành…”Đạo tổ bỗng nhiên nhắm mắt, cánh tay giơ lên buông xuống, đám tinh ti vốn quấn quanh tay thình lình khô héo toàn bộ, lũ lượt rơi xuống, biển sao trên tinh bàn khôi phục yên tĩnh, tất cảánh sáng tối đi, vô số ngôi sao như là cát sỏi chân chính, một chút mát rượi như nước trong bóng đêm chậm rãi bao phủ tiểu viện trên đỉnh Cửu Lộc sơn này, “Tiên hữu, không thể ngờ sinh thời hai ta lại may mắn gặp được đại loạn thế phá vỡ bát hoang như vậy.”

Giang Hoa tản nhân ngạc nhiên hồi lâu, ánh mắt từ trên tinh bàn như chết héo bỗng dời lên đạo tổ: “Huynh…”

Đạo tổđưa tay ngăn phần sau, ngón tay giống như còn gầy đét hơn vừa rồi lắc lắc nhẹ nhàng, trầm mặc hồi lâu mới nói: “Không cần nhiều lời, đây là mệnh.”

Chuyển hướng sang Giang Hoa tản nhân, nhìn ông ta hồi lâu, mới nói: “Tiên hữu là người xuất thế, lãnh nhãn bàng quan là phải, chúng ta lại đều đã thân bất do kỷ.”

Giang Hoa miễn cưỡng tươi cười hỏi: “Sao? Huynh muốn đem đồđệ bảo bối tặng cho ta? Lần này là bỏđược rồi?”

Đạo tổ nói: “Theo huynh nhàn vân dã hạc vô ngại với đời cũng chưa hẳn là không tốt. Chỉ là ta thấy hài tử kia, luận đến khéo léo, trong mấy trăm năm Cửu Lộc sơn chưa từng có ai hơn, lại thiếu vài phần thông thấu, không phải người đại tríđại tuệ, ta sợ là sợ trò khôn vặt quá mức kia của nó. Ôi, nếu như không xong… tương lai huynh nể mặt ta, quan tâm nó một phần làđược rồi.”

Giang Hoa ngẩn ra.

Chỉ nghe đạo tổ nói tiếp: “Mỗi người có duyên pháp của mỗi người, nếu nó tiên thiên ứng kiếp mà sinh, bất cứ ai cũng không kéo ra được.”

Lại nói Thi VôĐoan, y xuống núi hơn nửa tháng, nhìn chung chơi đủ rồi, nhớ tới còn có việc phải tìm Giang Hoa, nhưng đã tiêu hết lộ phí. Y thấy cái gì cũng thú vị, được một lần có thể tự mình mua đồ cho mình, tiêu tiền chẳng thèm tính toán, cũng không biết tiền tài là tốt, hệt như một đồng tử phá của, nhanh chóng bại gia đến mức chẳng còn tiền ở trọ.

May mà y cũng không hề chú trọng, ban đêm liền trộm mò vào từđường trong thôn.

Thường thì tông thất từđường chỗ cổng thôn phần lớn đóng kín, bình nhật trong tộc không cóđại sự thương nghị, tầm thường là không có ai vào, nhưng từđường này ngay cả người trông cũng chẳng có, Thi VôĐoan liền nhân đêm trèo tường vào như tiểu tặc, lượn một vòng bên trong, cỏ dại dưới đất cũng cao quá hông y, cả từđường âm trầm, y chẳng biết sợ hãi, còn nhìn mấy chữ to “trung hiếu tiết liệt” phủ không biết bao nhiêu tro bụi mạng nhện hai bên lắc lưđầu một lát, thuận tiện dịch hương án, thổi bụi trên bàn, rồi nằm dài xuống.

Không quên vỗđầu thúy bình điểu, nhỏ giọng nói: “Suỵt, đừng lên tiếng, cẩn thận người ta bắt mày về làm thịt đấy.”

Đại điểu đã bắt đầu mọc lông ghét bỏ nhìn y một cái rồi rụt mình thành một cục thịt nằm bên chân y.

Một người một chim cứ thế nghênh ngang ngủ, nửa đêm Thi VôĐoan nghiêng người, y đang tuổi lớn, ban đêm có khi xương cốt đau đớn, vôý thức giãy giụa, tướng ngủ thập phần không đẹp, thúy bình điểu nằm yên lành ởđó bị y đạp một phát rơi khỏi bàn.

Đại điểu giật mình vỗ cánh, cuối cùng không để nền nhà bằng đáđập bẹp cái mặt chim, nó tức giận bay lên hương án, kêu Thi VôĐoan vài tiếng, ai ngờ tiểu tử khốn này ngủ hệt như lợn chết, chẳng hề cóý muốn tỉnh giấc.

Thúy bình điểu hết cách, đành phải đổi đến phương hướng đỉnh đầu y, một lần nữa nằm trong hõm vai Thi VôĐoan, mới định vùi đầu vào cánh nghỉ tiếp, liền nghe thấy cánh cửa gỗ của từđường “két” một tiếng, rõ ràng không có gió lại tự mình động.

Thúy bình điểu giật mình nghển cổ, kếđó thanh âm “két két” truyền đến, bộ lông mới mọc xù hết lên, liều mạng mổ Thi VôĐoan, lại vỗ cánh trên đầu y, rốt cuộc đánh thức Thi VôĐoan.

Thi Vô Đoan mơ mơ màng màng dụi mắt, không rõ nguyên cớ mà nhìn con chim nửa đêm đột nhiên nổi điên này, liền thấy thúy bình điểu bay vút lên không trung, phát ra tiếng kêu sắc lẻm. Y nhíu mày, nheo mắt nhìn ra cửa, thấy mấy ngón tay tái nhợt bám cánh cửa, một lão bà bàáo trắng tiến vào như bay.

Lão bà bà này cũng không nhìn y, tự hướng đến hương án, để lư hương Thi VôĐoan chuyển qua một bên về chỗ cũ, Thi VôĐoan vội rụt ra sau nhường vị trí, bà ta liền hết sức yêu quý mà lau chùi lư hương rồi đốt hương vái.

Thi Vô Đoan quệt mũi, cảm giác giống như mình bị lão thái thái bái, trong lòng rất áy náy, liền nhảy khỏi bàn, chờ bà ta bái xong.

Lão bà bà lúc này mới chuyển hướng sang y, đôi mắt không sáng lắm dừng trên người y, ánh mắt ấy lạnh băng cực kỳ, Thi VôĐoan run lên, cảm giác như bị nước lạnh hắt lên mặt. Y liền khá vô tâm vô phế gãi đầu, cười cười nói: “Cái đó… Bà bà, tiểu tử ta không phải cốý xông vào đâu, thật sự là hơi kẹt… Hì hì hì hì.”

Lão bà bà quỷ dị này nhìn y một hồi, liền vẫy tay gọi y, miệng nói khàn khàn: “Qua đây.”

Thi Vô Đoan nghe lời đi theo, thúy bình điểu gấp đến độ phải bay lên nóc nhà, ngậm góc áo của y liều mạng kéo ra sau, còn dùng móng vuốt cào tóc Thi VôĐoan. Thi VôĐoan ôm đầu rụt cổ, dùng tay khua khua, bóp cổ thúy bình điểu, học dáng vẻ Bạch Ly nhét nó vào lòng nói: “Đừng quậy.”

Trong viện dần nổi sương, thúy bình điểu chỉ cảm thấy từng đợt âm khí ngưng tụ thành một cái miệng to, lão bà bà trong quỷ khí dày đặc kia đang dẫn họđến cái miệng nọ.

Thi Vô Đoan vui vẻ tiến hai bước, miệng còn hỏi: “Bà bà, bàđưa ta đi đâu thế?”

Lão bà bà rảo bước đến cái miệng đen kịt kia, ngoắc y nói: “Đến đây.”

Thi Vô Đoan theo mãi đến đây, lúc này mới đứng lại, ngẩng đầu nhìn tiểu lão thái bà mới cao hơn y một chút, nghiêng đầu nghĩ một hồi rồi nói: “Quỷ bà bà, ta thấy trên sách viết rằng đây là Quỷ Môn quan, ta là sinh hồn, không vào được.”

Lão thái bà nghe vậy, khuôn mặt kia lập tức biến đổi, sắc mặt xanh xám dữ tợn, Thi VôĐoan vẫn không biết sợ hãi, hớn hở như xem xiếc khỉ góp vui, thấy bà ta biến sắc mặt, ôm thúy bình điểu đã sợ tới mức mắt trợn ngược, nghiêm trang hỏi: “Bà bàà, bà muốn lừa sinh hồn vào Quỷ Môn quan, là muốn đoạt xá sao?”

Thân hình quỷ bà bà kia bỗng cao lên vài thước, hình dung đáng sợ cực kỳ, thật có thể nói là mặt xanh nanh vàng, nhanh chóng bổđến Thi VôĐoan, Thi VôĐoan ôm thúy bình điểu linh hoạt nhún người ra sau, lách mình tránh được, miệng lại vẫn lải nhải: “Bà bà, bà nghe ta giải thích đã, ta chính là thân đồng nam, lại là người tu đạo, dương khí quá thịnh, thân của ta cho dù lấy được cũng chẳng gượng nổi bao lâu.”

Quỷ bà bàước chừng chưa bao giờ gặp tiểu hài không sợ hãi như vậy, cũng không nhịn được dừng một chút, sắc mặt cổ quái nhìn Thi VôĐoan. Thi VôĐoan liền ngáp một cái nói: “Ta thấy thế này đi, ta ngủ trong từđường tông thất của các người, ừm… cũng coi như bất kính rồi, thật là xấu hổ, bàthân hóa lệ quỷ, hẳn là giữ lại chấp niệm kiếp trước, có niệm tưởng gì thì cứ nói ra, ta đi hoàn thành giúp không được sao.”

“Bà có tâm nguyện gì chưa hoàn thành?”

Quỷ bà bà ngớ ra rất lâu, trơ trọi treo giữa không trung, trong miệng vang “khọt khẹt”, hồi lâu Thi VôĐoan mới nghe rõ bà ta nói chính là chữ“giết”, liền có chút buồn rầu gãi đầu bảo: “Giết? Giết ai? A, đúng rồi, bàđã biến thành lệ quỷ, khẳng định không nhớđược. Ôi, ta thấy bà như vậy, ở dương thế tam gian phải trăm năm rồi nhỉ, cho dù có cừu gia cũng chết hết bảy tám rồi, hơn nữa bản thân bà cũng chẳng nhớ nổi mà còn nghĩ mãi không buông? Thôi cứđi đầu thai sớm một chút cho rồi…”

Quỷ bà bà nhe răng bổđến.

Thi Vô Đoan vội lấy tinh bàn từ trong túi hành lý bên cạnh nói: “Được được được, ta tính nhân quả cho bà, tính một chút làđược rồi chứ.”

Thúy bình điểu nghe nói y còn muốn tính nhân quả cho nữ quỷ, lập tức trợn mắt ngã nhào xuống đất hôn mê.

Chỉ thấy Thi VôĐoan lẩm bẩm lôi tinh tuyến ra, tinh quang nhu hòa bắn ra từ trong tinh bàn, quỷ bà bà không nhịn được tiến lên một bước, dường như bị cái gìđó mê hoặc, đưa tay muốn đụng vào bạch quang, ngay khoảnh khắc ngón tay tiếp xúc đến bạch quang, Thi VôĐoan vốn ngồi đó lại đột nhiên ngẩng đầu lên làm mặt quỷ.

Quỷ bà bà làm lệ quỷ bao nhiêu năm, vẫn là bà ta làm mặt quỷ hại người khác, chưa từng bị người khác làm mặt quỷ, không nhịn được ngớ ra giây lát, chính trong khoảnh khắc này, tinh bàn đột nhiên tuôn ra một đợt cường quang, ánh sáng sắc lẻm xuyên thấu thân thể, quỷ bà bà phát ra một tiếng kêu thê lương, chẳng mấy chốc đã bị tinh bàn hóa thành khói nhẹ, bị những ngôi sao hút đi.

Hồi lâu hào quang mới tan, Thi VôĐoan vỗ vỗ tinh bàn, chỉ cảm thấy tinh bàn bị sét đánh một lần liền ảm đạm tinh quang cuối cùng đã khôi phục một chút nguyên khí, lắc đầu nói: “Cừu gia đều chết già rồi, còn chấp niệm cái rắm gì nữa, muốn hại người mới là thật…Ôi, lần đầu tiên gặp lệ quỷ, không ngờ dễ lừa như vậy.”

Thúy bình điểu vốn đã tỉnh, nghe thấy câu này lại sợ ngất đi lần nữa, bị Thi VôĐoan xách lên đặt trên vai, tay kia kẹp tinh bàn, chậm chạp một lần nữa trèo lên hương án, ngáp một cái nằm xuống lần nữa.

Hôm sau thái dương lên rõ cao y mới bò dậy, vừa ngẩng đầu liền thấy một người đang ngồi ngay ngắn trên bồđoàn trong từđường đưa lưng về phía y, không biết từ khi nào tinh bàn trong hành lý lại vào tay người nọ.

Thi Vô Đoan dụi mắt, từ trên chiếc bàn gỗ nhảy xuống hoan hô một tiếng: “Giang Hoa tiền bối!”

Giang Hoa tản nhân vuốt râu, quay đầu mỉm cười tiên phong đạo cốt, chỉ thấy Thi VôĐoan hô to gọi nhỏ chạy qua, sự kích động bộc lộ trong lời nói, nhào vào lòng ông.

Giang Hoa lòng thấy xót xa, nghĩ về sau hài tử này sẽ theo mình ăn gió uống sương, có chút không đành lòng, vì thếđịnh ra vẻ từái, đưa tay sờ mái tóc mềm mại của thiếu niên, ai ngờ Thi VôĐoan ngẩng đầu lên, vẻ mặt cảm động nói: “Tìm được ông rồi, ta chẳng còn gì hết, còn tìm ông nữa thì sẽ phải ăn không khí mất thôi!”

Tay Giang Hoa tản nhân đang giơ lên khựng lại giữa không trung, chỉ thấy Thi VôĐoan sờ cái bụng nhỏ của mình, cười xán lạn nhưánh dương, lộ ra nguyên hàm răng trắng, nói giòn giã: “Tiền bối à, ông mau mua thịt lừa nướng cho ta đi!”

7. Chương 7: Cổ Sắt

Có câu “Tiểu tử choai choai, ăn nghèo lão tử”.
Giang Hoa đến bây giờ mới xem như minh bạch câu này, ông đang chen thân trong khu chợồn ào, khá bất đắc dĩ nhìn Thi VôĐoan ăn tròn xoe cái bụng nhỏ, hỏi: “Lần này ăn no rồi chứ?”

Mỡ trên khóe miệng còn chưa lau khô, Thi VôĐoan nghe vậy vừa gật đầu vừa cúi xuống húp nốt nửa bát hoành thánh còn lại, lúc này mới cười với Giang Hoa, lộ ra một cái lúm đồng tiền bên má phải trên khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa cùng hai cái răng khểnh nhỏ, từ trên chiếc ghế gỗ nhảy xuống, vác bao hành lý nói: “Đa tạ tiền bối khoản đãi. Tiền bối à, sư phụ ta bảo ta tìm ông lấy một món đồ, là món gì vậy, ông mau cho ta đi, nương tử nhà ta còn đang chờ ta đó.”

Giang Hoa nhìn bộ dáng hệt như người lớn của y, không nhịn được bật cười, gập ngón tay cốc đầu: “Đồ khỉ, chỉ biết nhớ nhung nữ hài tử người ta, ngươi ở Cửu Lộc sơn có từng học đàng hoàng? Đi theo ta.”

Thi Vô Đoan đáp một tiếng rồi hớn hởđi theo Giang Hoa, hai người một chim đến ngoại thành, Giang Hoa lúc này mới tháo cổ kiếm trên vai xuống, thi triển chú pháp, cổ kiếm trong phút chốc lại dài lên mấy lần, phải đến hai trượng, quay đầu nói với Thi VôĐoan: “Lên đây.”

Trên Cửu Lộc sơn dù sao cao nhân xuất hiện lớp lớp, thuật xu vật kiểu này tuy rằng không hay gặp, Thi VôĐoan cũng không cảm thấy mới lạ, nghĩ sắp đằng vân giá vũ, còn có cảm giác rất thú vị, liền nhảy tót lên. Giang Hoa kết thủ quyết, cổ kiếm kia vững vàng bay lên trời, chẳng mấy chốc hoa cỏ chim thú trên mặt đất đều không còn thấy rõ.

Lên trên cao gió thổi càng lúc càng lạnh thấu xương, tuy là cổ kiếm cực to và còn chở thêm hai người nhưng cũng bị gió thổi hơi đu đưa, nhìn xuống như thể vực sâu, bản thân Giang Hoa tự nhiên đã quen, lo lắng Thi VôĐoan sợđộ cao, liền đưa tay ôm thiếu niên vừa cao đến ngực mình vào lòng.

Thi Vô Đoan định nói gìđó với ông, nhưng lời vừa ra khỏi miệng đã bị gió cuốn tung, liền giãy giụa vùng đầu ra khỏi ngực Giang Hoa, hưng trí bừng bừng nhìn đông ngó tây, nhìn thấy tua dưới đuôi cổ kiếm bị gió thổi bay phần phật, chỉ cảm thấy rõ ràng là thứ bằng bàn tay mà lại biến thành quái vật khổng lồ, cũng chẳng sợ bị gió thổi tan, vì thế tên nhóc này liền ýđồ từ trên cổ kiếm đang lơ lửng giữa trời bò qua xem đến cùng – bị Giang Hoa tản nhân kiên quyết ngăn chặn.

Tên khỉ con hoàn toàn không sợ ngã, Giang Hoa phát hiện mình trái lại vẫn hơi sợ.

Ngự kiếm màđi chẳng qua nửa ngày, hai người đã lên đến một ngọn núi, tốc độ của cổ kiếm chậm lại, Thi VôĐoan nhìn chăm chú, chỉ cảm thấy đây dường như là Thục trung hoặc Tiêu Tương, núi non khắp trước mắt, triền núi lại ôn nhu cực kỳ, không thấy mảy may cự thạch cao vút chắn ngang.

Giang Hoa trực tiếp dẫn y lên lưng chừng một ngọn núi, đứng trong biển trúc.

Chỉ thấy Giang Hoa tản nhân cất cổ kiếm, dẫn đường phía trước.

Biển trúc này không giống thiên nhiên hình thành, tuy không rõ lắm nhưng thoáng có dấu vết nhân tạo, Thi VôĐoan nhìn chằm chằm biển trúc từng tầng giống như không làm sao đi đến cuối kia, nghiêm trang bấm tay tính thử, hỏi: “Tiền bối à, ta thấy đây là Chu nguyên trận nhỉ?”

Giang Hoa khá bất ngờ, không nhịn được quay đầu nhìn y một cái, cười nói: “Đồ khỉ nhà ngươi còn biết Chu nguyên trận?”

Thi Vô Đoan nói: “Biết chứ, ta từng học một chút rồi, sư phụ nói tính sao và trận pháp không tách rời.”

Giang Hoa liền hỏi tiếp: “Vậy ngươi nói thử xem, nếu ta không dẫn đường, ngươi có biện pháp phá trận này không?”

Thi Vô Đoan nhìn thoáng bốn phía với biểu cảm nghiêm túc nói: “Biện pháp phá trận… có chứ.”

Giang Hoa vui mừng thầm nghĩ, hài tử này tuy rằng gan to đến mức khiến da đầu người ta ngứa ran, tinh nghịch đến mức khiến tim gan người ta run rẩy, nhưng phân thông minh và thiên phú này thật sự khóđược, liền nghe Thi VôĐoan nói: “Trận này là trúc thể, tìm một ngày thuận gióđốt trụi không phải phá luôn sao.”

Giang Hoa tản nhân: “…”

Thúy bình điểu lại hung hãn đập cánh trên đầu Thi VôĐoan.

“Thứ khốn kiếp, thế nếu ta dùng đá tảng bày trận?”

Thi Vô Đoan ngẫm nghĩ một chút rồi nói: “À, thế ta ở ngay ngoài trận gọi ông, tiền bối chung quy chưa đến mức để ta ăn không khí chứ.”

Giang Hoa tản nhân quả thực không biết nên nói gì cho được, nhìn chung có thể lĩnh hội một phần vạn chua cay của lão hữu mấy năm nay.

Hai người xuyên qua biển trúc, chỉ thấy một tiểu viện bị một loạt hàng rào trúc ngăn cách, không biết là loại hoa gì màu vàng nhạt quấn lên, trên mặt còn giống như kết sương sớm, trông rất đẹp mắt. Thi VôĐoan thấy viện này dường như không nhỏ, trúc lâu phòng xá bên trong lại đầy đủ mọi thứ, thầm hơi ngạc nhiên, lòng nói hóa ra tản tiên tiền bối này cũng phải ở trong nhà.

Giang Hoa chỉ một gian phòng bên cạnh trúc lâu nói với y: “Ngươi cứởđó trước đi.”

Đang nói thì một người dáng vẻ thanh niên từ trong phòng xá kia đi ra, cung kính nói với Giang Hoa tản nhân: “Tiên trưởng đã trở về.”

Giang Hoa gật đầu, chỉ thanh niên này nói với Thi VôĐoan: “Y gọi là Hạc Đồng, chân thân chính là tiên hạc, những năm qua khá cóđạo hạnh, nếu ta vắng mặt, ngươi có việc cứ tìm y làđược.”

Hạc Đồng chuyển hướng sang Thi VôĐoan còn mơ mơ hồ hồ, vẫn là bộ dáng cung cung kính kính, có chút khuyết thiếu biểu cảm, nói: “Mời tiểu đạo huynh, chỗở của huynh đã thu dọn sẵn sàng rồi.”

Thi Vô Đoan nhìn y, lại nhìn Giang Hoa, không nhịn được nhíu mày hỏi: “Tiền bối, không phải sư phụ ta nói…”

Giang Hoa ngắt lời: “Ngươi biết sư phụ ngươi bảo ngươi lấy cái gì chứ?”

Thi Vô Đoan chần chừ một chút rồi lắc đầu, Giang Hoa liền cười nói: “Sư phụ ngươi bảo ngươi lấy kinh nghiệm, thuật tính sao của ngươi tiến cảnh quá nhanh, Huyền Tông vốn không giỏi đạo này, ta du lịch tứ phương, dùng được thứ này, một số thứ bàng môn tà đạo trái lại biết kha khá, ông ấy liền phó thác ngươi cho ta, để ta dạy ngươi một số phép tính đơn giản. Ngươi cứở lại trước, không vội trở về.”

Nói xong giống như không muốn nhiều lời, đẩy vai y một cái rồi quay người vào trúc lâu, Hạc Đồng bên cạnh giục Thi VôĐoan đi cùng mình, y không nhịn được hơi nghi hoặc, trong lòng thầm nghĩ, là sư phụ bảo ta đến cùng tiền bối học bổn sự sao?

Ngay cả tiểu hài tử chưa từng xuống núi như y cũng minh bạch tu tiên và tu đạo hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, hơn nữa cho dùđạo tổ với Giang Hoa tản nhân giao tình nhiều năm, cũng tuyệt không cóđạo lý chưởng môn nhân Huyền Tông giao đệ tử quan môn của mình cho Giang Hoa tản nhân dạy.

Thi Vô Đoan vạn phần hồ nghi bỏ hành lý vào phòng, không nhịn được lại muốn hỏi đến cùng, nhưng Hạc Đồng kia mi thanh mục tú dáng vẻ linh tú, lại là kẻ ba chân chẳng đạp được phát rắm nào, một hỏi ba không biết, thấy y thu xếp xong liền không phân thuyết gì bỏ luôn ra ngoài. Thi VôĐoan và thúy bình tiên tước đưa mắt nhìn nhau một hồi, liền ăn ý thám hiểm gian phòng.

Giang Hoa đối với y tự nhiên là không tồi, bày biện trong phòng đương nhiên không phải nạm vàng khảm bạc, nhưng thoạt nhìn cũng sạch sẽ nhã trí, không thiếu thứ gì, cạnh giường có chiếc mành trúc nhỏ, đi vào thấy lại liền với một cửa nhỏ, Thi VôĐoan đẩy cửa bước vào, thấy bậc thang làđi xuống dưới.

Y gọi thúy bình điểu: “Con chim ngốc, mau qua đây mau qua đây, chúng ta xuống xem thử.”

Một người một chim hưng trí bừng bừng theo thềm đáđi xuống, chỉ nghe bên trong dường như có tiếng nước chảy róc rách, xuống dưới thấy lại cóđộng thiên khác, hình như nước suối chảy qua đây, không biết làm sao màđể lại một cái ao dưới này, nước ao trong veo thấy đáy, Thi VôĐoan đưa tay vốc thử, cảm giác mát rượi, bèn đưa lên miệng uống hai ngụm, chỉ cảm thấy ngọt lành dị thường, còn ngon hơn nước dưới suối Cam Lộ chúng tiểu yêu Thương Vân cốc đổ xôđến.

Thúy bình điểu nhảy lên một tảng đá, đập cánh kêu hai tiếng, Thi VôĐoan nhìn theo chỉ dẫn của nó, chỉ thấy bên cạnh còn có cửa đá. Đẩy cửa đá ra, bên trong lại là cả một tàng thư trông như thư phòng.

Thi Vô Đoan trèo lên chiếc bàn con, lấy một quyển sách trên giá, tiện tay mở ra xem, chính là một quyển du ký, không biết tác giả là ai, bên trong ghi lại kỳ văn dị sự mới nghe lần đầu. Trong lòng Thi Vô Đoan âm thầm ngạc nhiên, lại mở một bản khác, lần này là một quyển giảng nguyên lý tính sao, y nhìn qua vài tờ, chỉ thấy trong này ghi lại chẳng qua là phép tính tầm thường “tam liên tứ cố ngũ hỗn độn” nọ kia, không nói tính như thế nào, mà là thuyết minh mỗi một bước thiết kế ra sao, lại suy luận ra sao.

Thi Vô Đoan ngồi xếp bằng trên bàn, bắt đầu lật xem, mới xem chẳng qua nửa quyển đã cảm thấy rất nhiều vấn đề trước kia không minh bạch trong nháy mắt đều như thể hồ quán đỉnh*. Sau đó y lại không ngồi yên, bỏquyển này xuống, rút thêm mấy quyển khác, người nổi tiếng hay vô danh, hoặc là người y chưa bao giờ nghe nói, nội dung lại đều chưa thấy bao giờ.

Trên Cửu Lộc sơn không thiếu tàng thư, tuy rằng y bướng bỉnh nhưng mấy năm nay bịđạo tổ trông chừng nên cũng chưa bao giờ xao nhãng công khóa, hơn nữa thiên tư tốt hơn hài đồng tầm thường, có khả năng nhìn qua là nhớ, bản thân cảm thấy mình cũng có chút bổn sự, đến nơi đây mới âm thầm chép miệng.

Chính lúc này, không biết thúy bình điểu đụng phải cái gì mà truyền đến một tiếng vang nhỏ hệt nhưâm thanh của đàn ba dây, Thi VôĐoan đang đắm chìm trong trang sách, bị nó làm giật thót, nhảy tót xuống bàn, thấy trong góc có bày một cây cầm… không, nên là sắt**.

Trên vật ấy có hoa văn tinh tế, đến gần nhìn thử, Thi VôĐoan mới phát hiện chỗ không tầm thường của thứ này, lẽ ra nhã sắt tầm thường chẳng qua hai mươi ba dây, tụng sắt cũng chỉ hai mươi lăm dây, nhưng y đếm thử lại phát hiện thứ này cóđến năm mươi dây.

Y không nhịn được tò mò dùng tay gảy thử, âm thanh của cổ sắt bình thường phần nhiều như nước chảy, bình hòa động lòng người, nhưng y vừa đưa tay đụng vào lại cảm thấy trong sắt âm này có sự triền miên bi khổ khó nói nên lời, không cầm được lòng dừng một chút, thanh âm ấy lưu luyến hồi lâu mới từ từ tan đi, giống như nhỏ một giọt nước xuống ao, Thi VôĐoan bỗng nhiên cảm thấy trong lòng trống rỗng, dường như hơi buồn bã.

Vừa thất thần, không biết làm sao màđầu ngón tay bị rạch một đường nhỏ, một giọt máu lăn xuống cổ sắt năm mươi dây kia, lại như thể bị nó hút vào, thoáng cái đã chẳng thấy bóng dáng.

Thi Vô Đoan lấy làm kinh hãi, chỉ nghe một người nói phía sau: “Xem ra nó còn có vài phần duyên phận với ngươi.”

Thi Vô Đoan quay đầu trông thấy Giang Hoa tản nhân không biết đứng ở cửa từ bao giờ, biểu cảm trên mặt không nhìn rõ, chỉ cảm thấy ánh mắt có phần phức tạp.

“Tiền bối.”

Giang Hoa bước vào ôm cổ sắt kia đặt trên bàn sách, nói: “Đây là cổ vật, nghe đâu khúc cổ sắt năm mươi dây tấu, cóâm đại bi khiến nhân tình không thể ngừng, vì vậy hậu nhân sửa thành hai mươi lăm dây. Đến bây giờ, cổ sắt như thế sớm đã thất truyền, hầu như không nhìn thấy nữa, ta cũng phải trắc trở lắm mới kiếm được một cây thế này.”

Tay ông lướt qua cổ sắt, âm thanh khiến người ta động lòng kia lại xuất hiện, Giang Hoa thấy trên mặt Thi VôĐoan lại xuất hiện thần sắc ngẩn ngẩn ngơ ngơ, không nhịn được thầm thở dài, lòng nói một hài đồng nhỏ tuổi, suốt ngày chơi đùa, chính là tuổi vôưu vô lự, còn chưa biết bi là gì, đãẩn ẩn hiện một chút si khí, chỉ sợ tương lai…

Lại nghĩđến lời đạo tổ nói, mỗi người có duyên pháp của mỗi người, không nhịn được phải thở dài.

—

*Thể hồ quán đỉnh: có thể hiểu đại khái là truyền trí tuệ khiến người ta hoàn toàn giác ngộ.

**Đàn sắt là loại đàn thường có 25 hoặc 16 dây.

8. Chương 8: Hoạt Trận

Thi Vô Đoan vạn phần không rõ nguyên do hồđồở lại ngay trong tiểu viện của Giang Hoa tản nhân.
Y trái lại rất biết thích ứng trong mọi tình cảnh, dù sao Giang Hoa nuôi cho ăn uống ngon lành, sách trong thạch thất dưới lòng đất tùy tiện xem, gặp phải chỗ không hiểu còn có thểđi tìm Giang Hoa chỉđiểm một hai – chủ yếu nhất là tính tình Giang Hoa tản nhân cũng rất tốt, bất kể y nghịch ngợm phá phách như thế nào, hỏi những vấn đềđại nghịch bất đạo, người ta đều có thểôn hòa vui vẻ, chưa bao giờđánh đòn… Thi Vô Đoan ở hơn hai tháng, lại cảm thấy da hơi ngứa, khá là không quen.

Sau hai tháng, y rốt cuộc cảm thấy buồn chán.

Chu nguyên trận nằm bên ngoài, Giang Hoa tản nhân tuy rằng nổi hứng chạy khắp tứ xứ tam sơn lục thủy nhưng trên địa bàn của mình lại không thích thanh tĩnh bình thường, một khu viện nho nhỏ chung quanh không biết có bao nhiêu trận pháp lớn bé, trừ một số chim bay cá nhảy khai linh tríông nuôi, dã vật trên núi này phảng phất biết sự lợi hại của ông, tự giác không đến gần nơi đây.

Thời điểm Giang Hoa tản nhân có mặt, còn có thể kể cho y một số kỳ văn dị sự, cũng khá thú vị, nhưng ở trên núi cứ vài ba bữa lại phải bế quan, vừa bế quan là dăm ba hôm chẳng trông thấy bóng dáng đâu, chỉ còn lại Hạc Đồng chiếu cố Thi VôĐoan.

Hạc Đồng người này quả thực không thể dùng chán ngắt để hình dung, nói chuyện làm việc không đâu không nề nếp, từ sáng đến tối chẳng thấy nụ cười, khuôn mặt như cái màn thầu, từ sớm đến khuya chính là“Tiểu đạo huynh nên đi đọc sách”, “Tiểu đạo huynh ăn cơm”, “Tiểu đạo huynh dậy”, hoặc là“Tiểu đạo huynh, vạn vật có linh, không được bắt nạt vật nhỏ”, “Tiểu đạo huynh chưa từng tu tập trận pháp, đừng đi lung tung khắp nơi”.

Vì thế tuy rằng ăn uống ngon lành không cần bịđánh, Thi VôĐoan vẫn không thể tránh khỏi hoài niệm cuộc sống ở Cửu Lộc sơn. Có nhiều sư huynh đệ lớn lớn nhỏ nhỏ như vậy, còn có chúng tiểu yêu trong Thương Vân cốc, quan trọng nhất là còn có Tiểu Ly Tử.

Y thích nhất là chơi với Bạch Ly, thứ nhất Bạch Ly là“tiểu cô nương”đẹp nhất mà y từng gặp, tiểu nam hài tuổi này vừa mới mộng mộng đổng đổng biết một chút “nam nữ hữu biệt”, một mặt không thích chơi với nữ hài tử, một mặt lại không nhịn được trộm muốn được nữ hài tử chúý, nhất là cô béđẹp nhất kia.

Có điều trên Cửu Lộc sơn, hài tử cùng tuổi với Thi Vô Đoan không nhiều, y lại làđệ tử quan môn của đạo tổ, cũng không hay tiếp xúc với đám đệ tử học nghệ bên ngoài, vì thế không biết “Tiểu gia cả ngày chơi với nữ hài là chuyện mất mặt”, vui đến mức cả ngày lòe thiên hạ trước mặt tiểu mỹ nhân.

Thứ hai Bạch Ly tốt tính, Thi VôĐoan vừa chọc là cười, cho cái gì cũng bảo đẹp, không như bọn sư tỷ muội chỗ Khổ Nhược đại sư, vô duyên vô cớ làm kiêu, túm tụm lại líu ríu ồn ào đau hết cảđầu.

Hôm ấy Thi VôĐoan chui ra khỏi thạch thất dưới đất, đang vươn vai thì nhìn thấy thúy bình điểu mổ thóc trong viện, bèn chạy tới dùng mũi chân đạp thúy bình điểu, đại điểu hung tợn cho y một phát – lông mới toàn thân nó dài ra một chút, độc mỗi mông còn trọc lóc, thoạt nhìn chẳng ra làm sao, hết sức buồn cười, đã bịđám thỏ tinh Giang Hoa nuôi cười nhạo cho nên thập phần tổn thương lòng tự tôn, hai hôm nay đặc biệt cừu thị kẻđầu têu Thi VôĐoan này.

Thi Vô Đoan ngồi xổm trên một tảng đá trong viện như tiểu hầu tử, một tay chống cái cằm lại gầy đi, y lớn quá nhanh, quần áo ngắn đi không ít, cổ tay liền lộ ra, tự dưng thở dài nói với thúy bình điểu: “Chim ngốc, tao nhớ Tiểu Ly Tử và sư phụ với mọi người.”

Thúy bình điểu trong lúc bận rộn trăm điều nhìn y một cái, tiếp tục hết sức chăm chú mổ gạo, làm một con biển mao súc sinh xứng chức, không thể lĩnh hội một chút phiền muộn thiếu niên “Tiểu tiểu tử, ngồi bậu cửa, khóc hôđòi tức phụ” mà lòng sớm trưởng thành.

Thi Vô Đoan ởđó than thở một hồi, đáng tiếc bản tính chính là người cho chút dương quang là xán lạn, chưa được một lúc đã phẩy sạch chút phiền muộn vất vả lắm mới gom góp được, lại cúi đầu nhìn thúy bình điểu một lát, bỗng nhiên nhảy dựng lên chạy về phòng thu dọn hành lý rồi nhảy nhót lao ra, không biết nặng nhẹđập thúy bình điểu suýt nữa ngã nhào, nói: “Đi, chúng ta cáo từ tiền bối, về nhà thôi!”

Câu trả lời của thúy bình điểu là dùng móng vuốt dài thượt cào tay y một phen, quay người dùng bóng lưng không một ngọn cỏđối lại với y.

Chờ Thi VôĐoan tìm đến Giang Hoa, mới phát hiện vị tiền bối bình nhật cơ hồ có cầu tất ứng lúc này đột nhiên không dễ nói chuyện, vô luận y gây sự cũng vậy, bám dính cũng thế, nói lý do gì Giang Hoa cũng chỉ cười hì hì nhìn y, dùng lắc đầu ôn hòa kiên định làm câu trả lời.

Thi Vô Đoan nói thầm, ông không cho ta đi, ta không biết tự mình trốn đi sao?

Vì thế y liền nhân đêm khuya, tìm dây thừng cột miệng thúy bình điểu không cho kêu la, lại ấn đôi cánh đại điểu vỗ không ngừng, một mình khẽ khàng chuồn ra.

Chu nguyên trận ngoài cửa y đã theo Giang Hoa tản nhân đi qua một lần, hơn nữa cho dù chưa đi qua, mấy ngày nay rúc trong thạch thất dưới lòng đất đọc sách cũng tự thấy đã xem bảy tám phần sách nhập môn trận pháp, sớm chẳng thèm để mắt đến loại trận pháp không tính là quá cao này.

Nhưng đi đến cổng viện, Thi VôĐoan mới trợn tròn mắt.

Trận pháp chỗ tiền viện kia không biết bị người ta thay đổi từ khi nào, đá và biển trúc thấp thoáng xen lẫn, biển trúc này giống như một xoáy nước vĩđại, nhìn một chút tưởng như muốn hút đi thần trí của y, ngay cảánh trăng chiếu trong rừng cũng phảng phất có độ cong phức tạp, khiến người ta cơ hồ không nhịn được hoài nghi đó không phải trận, mà làảo cảnh thần thông tạo nên.

Thi Vô Đoan cất một bước, lại ngừng, thúy bình điểu không biết rời tay rơi xuống đất từ khi nào nhìn chằm chằm biển trúc kia, không nhịn được lắc đầu vẫy đuôi vài cái, giống như uống say, quay tại chỗ hai vòng, cổ nghển ra trước, thoáng cái đã ngã“phịch” xuống đất bất động.

Thi Vô Đoan nhớ tới hào ngôn tráng ngữ của y, liền móc đồ lấy lửa từ trong lòng ra, định hỏa thiêu liên doanh.

Nhưng ai biết đốm lửa rơi lên cỏ cây, chẳng những không cháy, ngược lại chập chờn một chút rồi tắt ngấm. Trên mặt đất loáng thoáng hiện lên một tầng chú văn màu xanh như lóe ba quang, chớp mắt liền biến mất.

Giang Hoa đề phòng y đốt lửa nên đã hạ loại “phòng hỏa chú” này trên cả mỏm núi.

Vì thế ngày hôm sau lúc Giang Hoa ra khỏi phòng, liền thấy Thi VôĐoan cuộn thành một hình tròn be bé, gối trên bao hành lý cuộn mình ngủ ngay trong viện, tay còn cầm tiểu mộc côn, dưới đất là một loạt phép tính giải trận lộn xộn –đáng tiếc không giải được.

Thúy bình điểu đoán là duyên cớđầu quá nhỏ bụng quá to, không hiểu được thứ phíđầu óc kiểu này, vẫn đang hôn mê chổng vó.

Giang Hoa tản nhân chắp tay sau lưng, cúi đầu nhìn kỹ, không nhịn được cười cười, lòng nói tên nhóc này học chưa đến hai tháng, vẫn chưa nhập môn đâu, biện pháp giải trận trái lại từng bộ, còn rất ra dáng –đáng tiếc ngay cả mép cũng chẳng dính.

Cứ như vậy, Thi VôĐoan đành vạn phần bất đắc dĩ khuất tòng dưới *** uy của “Lục hồi trận” thần thông quảng đại kia của Giang Hoa tản nhân. Trừ phi trận chủ bằng lòng thả y, nếu không Thi VôĐoan nhất thời chỉ có thể nằm sấp trên sườn núi.

Bất đồng với những trận pháp sơđẳng có lối giải cốđịnh, thậm chí những trận chết dựa trên trận pháp sơđẳng, mặc dù có biến hóa nhưng cũng có thể mở ra theo một lối suy nghĩ, “Lục hồi trận” là trận sống.

Giang Hoa nói: “Trận này thời thời khắc khắc vận chuyển biến hóa theo tinh tế, tính ra toàn bộ quỹ tích tinh không phương nam, mới có thể tìm được đường giải trận. Chỉ cần sao đang biến hóa, trận pháp vẫn biến hóa, mỗi lần đường tinh tế thay đổi phương vị lớn nhỏ là Lục hồi trận có thểđảo ngược trời đất.”

Nhìn thiếu niên kia đôi mắt mập mờ, rõ ràng là dáng vẻđang nghĩ chủý tệ hại gìđó, Giang Hoa liền tùy tay dùng quạt gõ đầu y một cái, nói: “Không cần suy nghĩ oai môn tàđạo gì, ngươi một ngày không giải được trận này thì một ngày cứởđây theo ta tu hành đi.”

Thi Vô Đoan méo xệch miệng, nói: “Tiền bối, ông cứ nhốt ta hoài, để tức phụ của ta một mình ở nhà, nếu nàng tái giá thì phải làm sao đây?”

Giang Hoa thật là dở khóc dở cười, Thi VôĐoan lại nghiêm trang cò kè mặc cả: “Ông không cho ta trở về cũng được thôi, thế ta phải viết phong thư nhà cho tức phụ.”

Giang Hoa tản nhân lắc đầu, không thèm đểý nữa.

Thi Vô Đoan liền hì hục lấy giấy bút, nhoài trên bàn từng đường từng nét rất ra dáng mà viết thư cho Bạch Ly, lảm nhảm lải nhải một xấp dày cộp, dông dông dài dài có thể nói là tam chỉ vô lư*, lúc này mới cẩn thận thổi khô, nhét vào bì thư dán lại, cột lên chân thúy bình điểu, lại mở bao hành lý bảo bối, cẩn thận lấy tinh bàn ra, “rào rào” một hồi, nào là vòng tay khuyên tai trâm cài, lục lạc ngọc bội hà bao, từng xâu từng chuỗi rơi hết ra.

Liền nghe Thi VôĐoan nói: “Mày mang cả những thứ này về cho Tiểu Ly Tử, đều là tao mua cho y đấy.”

Thúy bình điểu bị mấy thứ châu quang bảo khí, son son phấn phấn dọa rớt khỏi bàn. Thi VôĐoan mới mặc kệ, đùm thành một bọc, buộc lên chân con chim lúc này có vẻđặc biệt gầy trơ cả xương.

“Bay đi.” Thi Vô Đoan nói.

Thúy bình điểu tội nghiệp kéo bao đồ cơ hồ xấp xỉ nó lết một bước, kêu hai tiếng như kháng nghị. Thi VôĐoan liền dùng đầu bút chọc cái mông trụi lủi của nó, lại nói tiếp: “Trời ơi, mày ăn nhiều đồ như vậy phì lên như vậy, đều đi làm gì rồi, đừng làm bộ làm tịch, mau bay đi!”

Thúy bình điểu vạn phần bất đắc dĩ, đành đập cánh vài cái, giũ mấy cọng lông chim mới mọc, bay chưa được hai thước đã rơi xuống, chớp đôi mắt đậu đen tội nghiệp, dùng ánh mắt lên án Thi VôĐoan.

Thi Vô Đoan gãi đầu, bỗng nhiên cười “hì hì”, thúy bình điểu run bắn, biết y lại có chủý tệ hại, khá có cảm giác đại nạn ập đến.

Chỉ thấy Thi VôĐoan niệm pháp quyết, thổi lên người thúy bình điểu, thúy bình điểu dựng hết lông, nhất thời cảm thấy không thích hợp, nhưng muốn chạy nữa cũng chẳng còn kịp, nó cảm thấy mông nóng hầm hập, quay đầu thấy phía sau có một ngọn lửa như ma trơi, nó dùng cánh đập đi, nhưng càng đập càng cháy to, đành phải kêu thảm bay lên, lao đi như mất mạng.

Thi Vô Đoan đứng tại chỗ, ngửa đầu nhìn thúy bình điểu lưu lại một làn khói nhỏ phía sau, nghĩ bản thân còn bị vây trên núi, trong lòng còn khá hâm mộ.

Mà lúc này trong Thương Vân cốc đang đại loạn.

“Nghiệp kính” yêu vương Bạch Tử Y đặt trong cốc đột nhiên nứt một vết đầy kỳ lạ, mặt gương trơn bóng cũng ảm đạm, chiếc gương chúng tiểu yêu sau khi tu thành hình người tất phải báo cáo yêu vương đến chiếu một cái lại lộ ra xu hướng gần đất xa trời.

Truyền rằng “Nghiệp kính” trong Thương Vân cốc chính là bảo giám trên trời giáng xuống của tộc thiên hồ thuở hồng hoang sơ khai, dù là thần lôi bổ xuống cũng không làm gì được nó, lúc này vô duyên vô cớ nứt ra, tuyệt không phải điềm lành.

Bạch Tử Y ngày ngày dẫn mấy trưởng lão hộ pháp quanh Nghiệp kính, nhưng vẫn không thể nề hà nhìn mặt kính kia xám xịt từng tầng.

Nhưng những việc này, bà lại không nói với Bạch Ly một chữ, mỗi lần thấy y còn phải gượng ra vẻ tươi cười. Bạch Ly rất thanh nhàn, trên gương mặt vẫn giống như không có lấy một chút huyết sắc, người lại nhưđã trưởng thành không ít – thiếu niên vốn thoạt nhìn tương đương với Thi VôĐoan, mấy ngày không gặp dường nhưđã thành mười lăm mười sáu tuổi, thân hình cao to.

Bạch Tử Y vội vã từ bên ngoài trở về, thấy Bạch Ly chờ mình ngay động khẩu, thoáng ngẩn ra, hơi chần chừ cười cười hỏi y: “Sao con lại ởđây?”

Bạch Ly không nói gì, chỉ yên lặng ngẩng đầu đánh giá bà ta.

Bạch Tử Y bị tầm mắt của y nhìn khá mất tự tại, vẻ tươi cười trên mặt cứng đờ, tránh khỏi mắt y, nói: “Mẹ hôm nay mệt rồi, phải vào thay quần áo, con tự mình đi chơi đi.”

Bạch Ly lại cúi đầu cười lạnh một tiếng, vẫn dùng thanh âm phảng phất đặc biệt dịu dàng kia nói: “Mẹ?”

Bạch Tử Y dừng bước, chỉ thấy mắt Bạch Ly nhướng lên, lại chậm rãi nói tiếp: “Mẹ, người thật sự là mẹ của con sao?”

Bạch Tử Y ấn đường giật một cái, miễn cưỡng cười nói: “Hài tử này nói gì thế, mẹ không phải mẹ con thì còn ai vào đây?”

Bạch Ly chìa bàn tay ra, đôi tay thuôn thuôn trắng nõn kia đẹp tột cùng, y cúi mắt nói: “Từ khi con có kýức, trừ lúc nhỏ chưa thể biến hình từng có một đôi tai hồ, lại không nhớ nổi chân thân của mình là dáng vẻ gì, chẳng phải cổ quái?”

Bạch Tử Y vội nói: “Đó là bởi vì cha con không phải tộc chúng ta…”

Bạch Ly một lần nữa cắt ngang, ngước mắt lên, ánh mắt nhưđiện chặn lời bà ta muốn nói, nhẹ nhàng bảo: “Hơn nữa, thiên hạ nào cóđạo lý mẹ ruột sợ con trai mình?”

Bạch Tử Y im lặng, đồng tử bỗng dưng to lên, bước chân ngừng ngay dưới đất, cứng đờ nhìn Bạch Ly, chẳng qua giây lát mà thái dương lại thấy mồ hôi.

Đúng lúc này, thúy bình điểu như một tràng pháo bịđốt, non hô biển gầm đâm đầu vào Hỏa Liên động, phá tan không khí giằng co giữa hai người, trong phút chốc trên người Bạch Ly lại phóng ra một chút sát khí sắc bén, cho đến khi thấy rõđó là thúy bình điểu, mới không nhịn được ngớ ra, thần sắc dịu lại.

Bạch Tử Y vội nhân cơ hội hấp tấp dặn dò một tiếng rồi quay người đi vào không hề ngoảnh lại. Bạch Ly tùy tay bóp tắt ngọn lửa nhỏ phía sau thúy bình điểu, nhìn bóng lưng bà ta, cũng không bức quá, chỉ là trên mặt lộ ra nụ cười khá trào phúng.

—

*Tam chỉ vô lư: viết hết ba tờ giấy cũng chẳng thấy chữ lừa nào. Câu này xuất phát từ điển cố:

Thuở xưa có một văn nhân tự cho là đúng bị người ta trêu chọc là bác sĩ, y lên phố mua một con lừa, theo tập quán lúc đó, người mua viết cho người bán một phần hợp đồng. Bác sĩ trải giấy, hạ bút ngàn câu, viết đủ ba tờ giấy to toàn những lời thừa thãi không dính đến lừa. Người bán lừa sốt ruột giục y nhanh lên, y vội nói, không gấp, còn chưa viết đến chữ “lừa” mà.

Đại để là viết dông dài lảm nhảm mà lạc đề.

9. Chương 9: Bỏ Trốn

Năm Đại Càn thứ mười ba là một năm không tốt lắm, chẳng biết có bao nhiêu người nhúng máu viết xuống niên hiệu của năm này.
Từ mùa đông năm trước đến đầu xuân, Hoài Giang vựa lúa thiên hạ không có lấy một bông tuyết, một giọt mưa, lòng sông rút xuống mấy trượng, một sốđịa phương thậm chí cạn dòng, vùng Giang Nam dõi mắt trông đi lại có dáng vẻđất cằn ngàn dặm, trên mặt đất đỏ thẫm nứt ra lỗ hổng rộng đến mấy thước, xác chết đói ngàn dặm, mười nhà trống chín, Tổng đốc Hoài tả sau khi dâng thư lên triều đình, liền treo cổ trên xà nhà ngay trong nhà mình mà không rõ nguyên nhân.

Vùng Tương Hoài lại lụt nặng, hồng thủy làm sập hơn mười thành quách, lưu dân bị thiên tai chạy khắp nơi không ngớt, bảy tám phần mười chết trên đường. Nữ hài tử bảy tám tuổi trên đầu cắm cỏ, một đấu ngô là có thể mua mang đi, dù là tiểu tử kiện khang, lấy ba đấu gạo cũng có người xếp đội đến bán.

Người loạn ly không bằng chó thái bình.

Thành Bình Dương đếđô tuy rằng chưa từng rơi một giọt mưa nhưng sắc trời cả tháng không sáng, giống như ba thước trên đầu mọi người bịúp một cái bát tô, ép người ta không thở nổi. Có người già nói, nửa đêm ra đây, ngẩng đầu nhìn là biết ngay đó không phải mây đen, mà là vô số oan hồn từ tứ phương bay tới, muốn đến kinh thành tìm Hoàng đế bày tỏ oan tình.

Thiên tai liền nhân họa, Tương Bắc một xa phu cùng một nông dân dựng cần tre mà lên, quan binh triều đình phái tới bình loạn tiễu phỉ còn ở giữa đường, đã có vô số người không sống nổi nữa từ tứ phương hưởng ứng, đại lục thái bình đã quá lâu này bắt đầu tiến vào một thời đại mới – chiến loạn không ngừng không nghỉ.

Đương nhiên, hết thảy những điều này đều không liên quan đến Thi VôĐoan trên một đỉnh núi xa tít mù chim không thèm ỉa nơi đất Thục.

Thúy bình điểu bị y phái truyền tin một đi không về, y cũng chẳng sốt ruột, nghĩ quả nhiên con đại điểu ngu ngốc kia bụng rỗng não nhỏ, một thân trên dưới chỉ có mỡ, ngay cả bay cũng chẳng nhanh bằng Giang Hoa tản nhân.

Giang Hoa ban đầu lo lắng mình nhốt hài tử này trên núi, y sẽ cáu kỉnh quậy phá nọ kia, ai biết thời gian dài lại phát hiện Thi VôĐoan giống như trời sinh… thiếu chút gìđó so với người khác.

Nghe đâu thời điểm hài tử này còn quấn tã, vừa mới học ngồi, người lớn cướp đồ chơi trong tay, y sẽ không sốt ruột. Đổi hài tử khác đã sớm khóc ầm không ngừng, tiểu tử này lại chỉ chớp đôi mắt đen láy mà nhìn, mở miệng “A” một tiếng, tỏ vẻ muốn đòi lại, muốn tiếp tục chơi, nếu không lấy lại được thì y sẽ biết nghe lời phải mà chuyển dời hứng thú lên đồ chơi khác.

Nghe nói Bán Nhai chân nhân tiểu sưđệ của đạo tổ từng thí nghiệm, cướp hết đồ chơi bên cạnh y, chỉđể xem liệu y có khóc hay không, kết quả vị tiểu gia này thập phần khó hiểu nhìn nhìn ông ta, giống như không hiểu ông lão râu dài này ôm một đống to trống bỏi đồ chơi các loại không thôi làm gì, sau khi khó hiểu một hồi, liền tựôm chân gặm một cách ngon lành – cái này ông chung quy không cướp được nữa chứ?

Căn cứ quan sát của Giang Hoa, Thi VôĐoan chính là người như vậy – không vội, không giận, không sợ.

Trên đời có rất nhiều người không quan tâm hơn thua, Thái Sơn đổ trước mặt mà không động dung, chỉ là bọn họ phần lớn là người thông đạt trải qua trần thế nhấp nhô, thấy quen bi hỉ, Thi VôĐoan lại bất đồng, y hoàn toàn là trời sinh. Chẳng những thiếu căn cân, còn thập phần giỏi tự mình an ủi, rời khỏi Cửu Lộc sơn ở hơn mười năm, không hề gì, ra ngoài chơi một chuyến cũng rất tốt, chẳng có gì ghê gớm, bị nhốt tại một đỉnh núi không cho đi ra ngoài, không hề gì, dù sao cóăn có uống, chẳng có gì ghê gớm, chim truyền tin bay đi mãi không về, không hề gì, chim quá ngu ngốc, nể sư phụ nuôi tha thứ cho nó, cũng chẳng có gì ghê gớm.

Dù sao y biết tự mình tìm vui, hơn nữa cực kỳ có khả năng học để thực dụng.

Thời điểm trời bắt đầu nóng lên, gian phòng nhỏ của Thi VôĐoan thập phần mát mẻ, vì sao đây?

Hạc Đồng đi vào trông thấy, suýt nữa tức méo mũi, chỉ thấy Thi VôĐoan cột dây thừng lên xà nhà, phía dưới đan một cái sọt tròn, trước sọt cột một cái quạt to, mấy con thỏ tinh Giang Hoa nuôi ở ngay trong sọt liều mạng chạy vòng tròn, sọt vừa quay quạt liền lắc lư quạt gió, phòng y thì mát rượi, mấy con thỏ kia chạy đến mức sắp lè lưỡi.

Con thỏ to chạy đến trước mặt Giang Hoa khóc lóc kể lể, Giang Hoa đi theo phía sau Hạc Đồng nhìn kỹ, phát hiện cái sọt kia lại còn có nội dung khác, là một tiểu Chu nguyên trận tam xuất lục cách, mấy con thỏ ngốc rõ ràng bị mê bên trong, chỉ biết liều mạng chạy, lại không chạy ra được.

Giang Hoa xem nhưđã nhìn thấu, nhất thời không chúý Thi VôĐoan, có thểđể y làm ra chút mánh khóe. Cũng chẳng biết y đổi cách kích mình thảđi, hay thật sự là ngây thơ một lòng muốn tìm vui.

“Lục hồi hoạt trận”đến nay vẫn là trận vô giải, trận chủ không cho qua, ai tính được quỹ tích của tất cả các vì sao trên cửu thiên nơi thiên cơ nháy mắt vạn biến? Mà mỗi khi tinh quỹ biến động, trong một khu rừng rộng như vậy tất cả trận hình bước tiến lập tức phải đổi một cách xếp, thời thời khắc khắc đều đang biến động, hơi hiểu thuật tính sao là biết, sự vĩđại của lượng tính toán này càng tăng gấp bội.

Phàm nhân cảđời mới được mấy chục năm, gạo trên bàn cờ còn đếm không hết, ai có thể tính xong đây?

Giang Hoa chỉ là thấy y thiên tư cực tốt, tính toán lấy mật trận này kích y một chút, có nằm mơ cũng không trông mong y thật sự có thể phá giải trận sống này, nghĩ chờ tuổi tác y lớn hơn, tâm tính ổn định, rồi lại dẫn y đi ra ngoài, chẳng qua đó là…

Trên núi không nhật nguyệt, trên đời đã ngàn năm, chỉ sợ rằng khi đó lại đi ra, hết thảy trên Cửu Lộc sơn đều đã là cảnh còn người mất.

Sau non nửa năm, thúy bình điểu rốt cuộc trở về. Cuối cùng một lần nữa khoác một thân lông chim bóng bẩy lóe sáng, không còn bộ dáng gà trụi lông sắp bị nướng nữa.

Không phải nó dây dưa lâu, chủ yếu là Cửu Lộc sơn thật sự quá xa nơi này, nó tuy tên là“tiên tước”, lại chẳng có lấy mảy may thần thông, lúc đi bị ngọn lửa đuổi theo, khi đến Hỏa Liên động suýt nữa bay tới hộc máu, chẳng đểýđược đến Bạch Ly, nằm sấp trong Hỏa Liên động nhiều ngày, mới nghiêng ngả lảo đảo sống sót, đường về bay càng chậm hơn.

Chẳng biết có phải là nể mặt Thi Vô Đoan hay không, Bạch Ly coi như khách khí với con cựđiểu đâm ngang đụng dọc này, không có việc gì khác, liền nuôi cho nóăn uống ngon lành một thời gian, viết hồi âm rồi mới thả nó về.

Sau hôm ấy, Bạch Tử Y không đơn độc xuất hiện trước mặt Bạch Ly, đôi “mẫu tử” này cho dù trước kia cũng xa cách đến phát sợ, dù sao vẫn chưa chiến tranh lạnh rõ ràng như vậy.

Chúng tiểu yêu vào Hỏa Liên động đều nín thở cúi đầu, chỉ sợ cá chậu gặp nạn.

Thái độ của Bạch Ly càng cao thâm khó lường, giống nhưđể phối hợp với Bạch Tử Y, cứ thế ru rú trong nhà.

Có lúc y không hiểu được, mình rốt cuộc đã làm chuyện gì mà tất cả vật sống trong Thương Vân cốc đều sợ mình, ngay cả mẹ ruột trong lời kể kia đôi khi cũng sẽ trộm nhìn bóng lưng y với vẻ mặt kiêng kỵ, nhiều năm như vậy, y nhẫn, làm bộ không nhìn thấy.

“Ta là loại đại gian đại ác sao?” Bạch Ly từng vì thế mà hoang mang rất lâu, nhưng dù y không có tâm tính từ bi gì, xưa nay cũng một lòng tu đạo, từ lúc sinh ra đến hiện giờ, ba tai hai kiếp đã qua, chưa bao giờ gây nửa phân ác nghiệp, họ sợ gìở y đây?

Dù là tiểu yêu tiểu thú tầm thường cũng cóđộng phủ của mình, có phụ mẫu huynh đệ tộc nhân sống nương tựa lẫn nhau. Chỉ mình y, bắt đầu từ khi có kýức, Bạch Tử Y người mẹ trên danh nghĩa này chưa bao giờôm y, dù là khi đó y còn chưa biến hình, thoạt nhìn là hình người, tai hồ vẫn còn trên đầu.

Bà ta thậm chí ngay cả thỉnh thoảng vỗđầu y cũng chẳng muốn làm, dù y phạm lỗi, xưa nay đều miễn cưỡng bản thân làm bộ vui vẻ hòa nhã, cẩn thận khuyên nhủ.

Ác ý của y chẳng ai dám chỉ trích, hảo ý của y… lại cũng chẳng ai thèm.

Bạch Ly cảm thấy mấy trăm năm qua mình đều sống như một ngoại tộc, mọi người đều đề phòng y – trừ Thi VôĐoan.

Thiên hồ tộc năm trăm năm một lần tiểu thiên kiếp, ngàn năm một lần đại thiên kiếp. Tiểu thiên kiếp y đã chịu một lần, nhưng Bạch Ly không ngờđại thiên kiếp của mình lại hung hiểm như vậy – lẽ ra y chẳng qua là một tiểu hồ chưa từng xuống núi, chưa từng dính phải nhân quả thiện ác, thiên đạo chí công, giáng kiếp chỉđể khảo nghiệm, ai ngờđến chỗ y, từng đạo kinh lôi kia lại thật lòng muốn đánh tan ba hồn bảy phách của y.

Trong lòng Bạch Ly bỗng nhiên sinh ra nỗi tuyệt vọng, người khác kiêng kỵ y, tự mình an ủi một câu “Cóẩn tình khác” rồi thôi, đây là ngay cảông trời cũng thấy y không nên sinh ra trên đời sao?

Y tự hỏi chưa từng thương thiên hại lý, chẳng lẽ nhân quả tuần hoàn đều là gạt người? Bạch Ly y đã sinh ra trên thế gian, họ lại có quyền lực gì mà vô duyên vô cớ bắt y đi chết? Ý nghĩ này đột nhiên sinh ra, bị thiên kiếp đánh đi quá nửa tu hành, trong lòng ma ýđột khởi, mắt thấy ngàn năm tu vi phải theo một mồi lửa, đột nhiên một thanh âm vang lên cách đó không xa: “Ôi, hôm nay sao đang yên đang lành lại có sấm sét, đại ngưu à, tìm một chỗ trốn đi, chỉ sợ là sắp mưa rồi.”

Là người!

Thiên kiếp tránh người, nhưng bình thường yêu vật lúc chịu thiên kiếp không muốn tìm người che chở, bằng không nhân quả này sẽ nợ to, ngày sau nếu không báo ân này thìđừng mơ có tiến cảnh gì.

Nhưng Bạch Ly lúc này không thể không chạy đến nơi có người, bằng không sẽ chẳng còn là nhân quả nữa, nếu ba hồn bảy phách bị thiên lôi đánh tan thì ngay cả luân hồi cũng chẳng vào được.

Thi Vô Đoan khi đó sống lại dưới kim phong ngọc lộ của lưu phong trản, dẫn Thanh thô trộm chạy đến Thương Vân cốc giải sầu lần đầu tiên gặp Bạch Ly. Bạch Ly công lực bị hao tổn, tai hồ cũng lộ ra, bộ dáng đương nhiên trở về lúc còn làấu đồng, giống như bịđánh về nguyên hình, tóc tai bù xù, hình dung chật vật, Thi VôĐoan nhìn y ngẩn ra, câu đầu tiên chính là: “Ôi, đây là tiểu mỹ nhân từđâu đến vậy?”

Sau đó y thấy rõ tai hồ Bạch Ly giấu dưới tóc, lại ngẩng đầu thấy sấm rền bên ngoài, liền vỗ Thanh thô bắt đầu nôn nóng hiển lộđịch ý, nói: “Đừng quậy, mày cho dù đắc đạo tu thành người cũng phải là một kẻ cao lớn thô kệch, người ta là hồ tộc, mày không hâm mộđược đâu – tiểu muội muội kia, không cần sợ, ngươi qua đây đi, đại ngưu nhà ta da dày thịt béo, có thể chắn một hồi thay ngươi.”

Bạch Ly cảđời đều nhớ rõ, Thi VôĐoan hình dung như ma ốm kia lấy từ trong lòng ra một chiếc khăn tay: “Cho này, mau lau nước trên tóc đi.” Dáng vẻ tươi cười hớn hở, không hề u ám.

Bạch Ly lúc ấy ngớ ra rất lâu mới nhận lấy, lúng ta lúng túng nói: “Ta sẽ báo đáp ngươi.”

“Được lắm, vậy ngươi cứ làm tức phụ cho ta đi.”

Cho đến lúc này, mới có người đầu tiên không sợ y, bằng lòng nói chuyện với y.

Thi Vô Đoan nhìn thúy bình điểu vênh váo tựđắc thò chân, vui vẻ gỡ thứ Bạch Ly gửi cho mình, bên trong là một phong hồi âm đơn giản cùng một chiếc gậy huyền thiết to bằng bàn tay, nhìn đen sì, hệt như phế liệu sửa nhà của nhà ai.

Thi Vô Đoan lại vui mừng khấp khởi cất cây gậy nhỏ vào lòng, vỗđầu thúy bình điểu nói: “Chúng ta sắp phải về nhà rồi.”

Đêm đó y dẫn theo thúy bình điểu đứng trước Lục hồi trận, lần này con chim đã biết ngoan, mặt dày mày dạn bám trong lòng y, không nhìn trận thiên cơ làm cho người ta váng đầu hoa mắt kia.

Thi Vô Đoan lấy tinh bàn ra, chống cây gậy nhỏ kia trên tinh bàn, niệm câu chú văn thập phần khóđọc, chỗ tinh bàn cùng gậy huyền thiết tiếp xúc ẩn ẩn lộ ra tia sáng nhỏ nhoi, sau đó tinh bàn lớn lên mấy lần, to như một chiếc ô, bao phủ cả người Thi VôĐoan bên trong, lên tới không trung lại rủ xuống, tinh ti quấn trên ngón tay Thi VôĐoan cùng gậy huyền thiết như dây leo.

Thi Vô Đoan quay đầu thoáng nhìn viện lạc phòng xá của Giang Hoa, cười “hì hì”, nhỏ giọng nói: “Tiền bối, sau này còn gặp lại!”

“Tham Lang nhập lục cung, tiến tam tức, tẩu thần tọa vị.”

Tinh bàn treo cao cao kia càng lúc càng lên cao, cao hơn tất cả trúc và cự thạch, ánh sao sáng lên, theo tiếng y chậm rãi di động, hướng đi lại hoàn toàn bất đồng với những vì sao trên bầu trời đêm.

10. Chương 10: Đất Nứt

Thi Vô Đoan thử cất một bước, tinh bàn ởđỉnh đầu dính trên sợi tơ, bao phủ trong phương viên nhỏ lấy y làm trung tâm, sau đó biển trúc rừng đá của Lục hồi hoạt trận kia lại chậm rãi dời ra theo bước chân y.
Thi Vô Đoan nghĩ rất tốt, chờ y tính ra quỹ tích của các vì sao, sau đó từ hiện tại bắt đầu suy tính mỗi một lần tinh thần biến động, trận pháp nên phát sinh biến động gì, đó là cách kém cỏi – y cảm thấy chờ râu y dài như Giang Hoa tiền bối cũng còn chưa tính xong, Thi VôĐoan mặc dù có thời điểm nhìn như thiếu đầu óc, nhưng y không ngốc, hài tử còn nhỏ tuổi đã thành thạo toán học rườm rà tất nhiên đều không ngốc lắm – tỷ như, y biết Giang Hoa đang bịp y.

Y nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy Giang Hoa tản nhân dù sao cũng là cố giao của sư phụ, là trưởng bối, lại bất đồng với thúy bình điểu và lũ thỏ, trắng trợn bẫy ngược là rất không ổn, vì thếđành bảo Bạch Ly giúp đỡ làm càn, bẫy lại vật chết tên là hoạt trận này.

Gậy huyền thiết Bạch Ly gửi cho y tên là chày tinh hà, chính là một loại đá tên “lạc thiết” làm thành, sau Cửu Lộc sơn có rất nhiều đá nhỏđen sì kiểu này, bình thường không có tác dụng gì, trừ có thể cảm ứng tinh thần lực, hấp thu một chút ánh sáng nhẹ, có thể tỏa sáng lấp lánh làm đồ chơi. Có tiểu yêu thời điểm mới sinh, phụ mẫu thường nhặt loại đá này nghiền thành phấn, rắc trên dưới động phủ, huyễn hóa ra hình dáng ngân hà cho con chơi.

Tinh bàn của Thi VôĐoan từ khi hút tinh khí của lệ quỷ bà trong hoang miếu, tựa như có thêm một chút dã tính, y không đủđạo hạnh, thao tác có chút lực bất tòng tâm, tuy là bốc tính tầm thường không có nhiều vấn đề, muốn tùy ý thao tác sao trên bàn lại khá vất vả, vì thế kêu Bạch Ly làm thứ như vậy gửi qua đây làm vật phụ trợ.

Tinh bàn thôi diễn thiên cơ, vô số sa thạc như cửu thiên tinh thần, Thi VôĐoan treo tinh bàn lên đỉnh đầu, tính toán dùng thứ này lừa gạt Lục hồi trận, làm một thiên cơ“ngụy tạo” như vậy, đểđám trúc đáđáng ghét kia ngoan ngoãn nhường đường.

Đừng nói thử một lần như vậy là thật sựđược luôn.

“Đại hỏa chi nam, Thái Âm thực kỳ quang.” Thi VôĐoan gật gùđắc ý, càng lúc càng to gan, theo sa thạc trên tinh bàn chậm rãi di động, trong biển trúc ẩn ẩn bổ ra một con đường. Y đi thẳng một mạch, đi không chậm, tùy thời điều chỉnh tinh bàn trên đỉnh đầu, không gặp mảy may ngăn trở.

Bỗng nhiên, đại địa lại không biết vì sao màẩn ẩn chấn động, trên triền núi phương xa truyền đến tiếng “ùù”, giống như hàm chứa sự giận dữ.

Một người một chim đang đi trong Lục hồi trận, thúy bình điểu vốn rất sợ trận pháp này, từ cất bước xông lên lúc đầu liền thành thành thật thật rúc trong lòng Thi VôĐoan, lần này lại bỗng nhiên như trúng ma chướng, liều mạng giãy khỏi lòng y, nghển cổ rít lên từng tiếng thê lương, làm Thi VôĐoan giật thót, cúi đầu nhìn, chỉ cảm thấy trong đôi mắt đen láy của thúy bình điểu lại nổi lên một chút hồng quang.

Y có phần không rõ nguyên cớ túm đại điểu lại, gượng gạo vuốt ve đầu nó, thấp giọng nói: “Ôi, mày đừng kêu mà.”

Nhưng thúy bình điểu như thể liều mạng, vừa rít lên vừa đập cánh, Thi Vô Đoan người nhỏ sức yếu, cơ hồ không đèđược nó.

Đúng lúc này, chấn động của đại địa từ xa rốt cuộc tới dưới chân họ, dãy núi sụp đổ, Thi VôĐoan không đứng thẳng được, trực tiếp ngã nhào, thúy bình điểu không kêu nữa, cả người run rẩy nằm trong lòng y như đã bị hù chết.

Thi Vô Đoan lại vô tâm vô phế chớp chớp mắt nói: “Ôi, sao lại địa chấn rồi?”

Tuy rằng không rõ nguyên cớ nhưng y phản ứng không chậm, chỉ nghe một tiếng nổ vang, một mỏm núi đá to bị chấn xuống, theo vách núi đập thẳng xuống, Thi VôĐoan nhanh nhẹn ôm lấy thúy bình điểu lăn sang bên cạnh, một chân giẫm trên một gốc trúc, giẫm cong cả cây trúc nọ, sau đó bắn ra ngoài, đại thạch nện xuống ngay nơi y vừa đứng, lại nện ra một cái hố to.

Thi Vô Đoan nghĩ nghĩ, năm ngón tay túm đầy tinh ti, kéo tinh bàn bị cuồng phong thổi loạn kia xuống, ôm thúy bình điểu cùng nhau chui xuống dưới tảng cự thạch kia, cuộn mình thật nhỏ lại rồi trốn đi.

Địa chấn càng lúc càng nghiêm trọng, Lục hồi trận vây người ta váng đầu hoa mắt kia chớp mắt đã bịđá trên đỉnh núi lăn xuống phá hủy, đủ thấy trận pháp tinh diệu tuyệt luân này chung quy cũng là nhân lực tạo nên, không thể kháng cựđại nạn trời giáng.

Nhưng Thi VôĐoan không có tâm tư kính sợ thiên địa, ngược lại hơi vui mừng, lẩm bẩm: “Sớm biết địa chấn thì ta đã chẳng chuẩn bị nhiều thứ như vậy.”

Đúng lúc này, cự thạch phía sau bỗng nhiên chuyển động, hóa ra làđại địa nứt, cự thạch lại lăn xuống, mắt thấy phải đè họ thành cái bánh thịt, Thi VôĐoan nhảy lên kêu to: “Mẹơi!”

Y co giò bỏ chạy thục mạng, cự thạch đuổi theo ngay phía sau, dọc đường sấp ngửa, quần áo trên người nhanh chóng biến thành phong cách Cái Bang, chạy một khắc, y nhìn chuẩn một gốc đại thụ mọc trên vách núi đá bên cạnh, may mà cơ sở khinh công coi như có một chút, liền nhảy vọt lên như tiểu hầu tử, tóm một cành to mà gốc cây kia vươn ra, lộn nhào lên đó.

Tảng đá lớn truy sát y liền lăn “ầm” xuống núi.

Thi Vô Đoan thở phào một hơi, nhoài lên cành cây như chó chết, vỗ vỗ ngực, khá thiếu thành ý mà nói: “Hù chết ta rồi.”

Chạy một mạch nhưđiên, trên người va quẹt ra bao nhiêu vết thương lớn nhỏ, đặc biệt là cánh tay, bị cái gìđó cứa một vết rất sâu, chảy không ít máu. Máu chậm rãi xuôi theo ống tay áo chảy xuống, từng giọt rơi trên tinh bàn, tinh bàn kia phát ra ánh sáng nhạt quỷ khí dày đặc, giống như quái thú tham lam, hút sạch máu y chảy xuống.

Lúc này ngay cả Thi VôĐoan cũng đã nhìn thấy.

Y nhíu mày, thẳng người dậy, cẩn thận lau khô máu chảy xuống, cúi đầu nhìn lũ sao tự mình trộn lại trên tinh bàn, bỗng nhiên cảm thấy có chút quái dị, tiểu hài tử tuổi này, loại trực giác như tiểu dã thú trong lòng còn chưa thoái hóa, y cảm giác được tinh bàn này của mình khác với tất cả các tinh bàn lớn lớn nhỏ nhỏ trong viện của sư phụ, trong kho của Cửu Lộc sơn.

Tinh bàn của Cửu Lộc sơn bình thường dính khí phái Huyền Tông chính miêu hồng*, đại để ung dung trung chính, nhưng Thi VôĐoan cảm thấy bộ này của mình, từ sau khi hút tinh phách của lệ quỷ kia liền lệch đi, cầm như thế này khiến người ta cảm thấy nó như thểđã sinh ra một tia hồn phách quỷ dị, mang theo một chút lệ khí không nói nên lời.

Nhưng mà chính là lệ khíấy, cố tình y lại còn cảm thấy thân thiết.

Thi Vô Đoan trải qua biến cố như vậy đã kiệt quệ tinh lực, gặp giày vò như thế, bản thân đã ra khỏi Lục hồi trận, đoán Giang Hoa không tìm được mình nữa, liền rúc vào rừng, cất tinh bàn và chày tinh hà, thả thúy bình điểu ra, ôm cành đại thụđánh một giấc.

Y ngủ một giấc đến sáng sớm hôm sau, hái ít quả dại trên cây, gặm hai miếng rồi cất mớ còn lại, nhìn nhìn Giang Hoa tản nhân không cóý tứ phải đuổi theo, vì thế thu dọn hành lý, dẫn theo thúy bình điểu, giẫm lên mặt đất tan hoang, thong thả xuống núi.

Giang Hoa kỳ thật sớm biết từ lúc Thi VôĐoan đi vào Lục hồi trận, ông còn chưa kịp bấm tay tính xem tiểu quỷ này phá trận như thế nào đã cảm thấy động tĩnh của đất nứt. Hạc Đồng hiếm thấy mất nghi thái, sắc mặt trắng bệch lao vào, sợ tới mức cơ hồ không nói thành lời: “Tiên, tiên trưởng, đất, đất…”

Giang Hoa không dám thờơ, vung tay lên, trong tay áo có một luồng thanh quang bao lấy cả viện, mấy con tiểu yêu ông nuôi đều kinh hoảng thất thố, dù là Hạc Đồng cũng biến hóa thành nguyên hình, run rẩy cuộn mình bên chân Giang Hoa không dám động đậy.

Động vật có linh trí thần thức vạn phần không dễ, là trăm ngàn năm qua tận lực tu hành mà thành, trải qua vô số kiếp nạn mới có thể huyễn hóa ra nhân thể, chúng biết mùi vị chịu đói, mùi vị bị thiên địch đuổi theo, mùi vị giá lạnh khô hạn, có loại mẫn cảm và e ngại bản năng với tai nạn thiên địa chấn nộ giáng xuống, đó là sự kính sợ phát ra từ sâu trong linh hồn qua vô số lần bên rìa sinh tử mới có.

Đất nứt quáđột nhiên, đạo tổđem đệ tử phó thác cho mình, Giang Hoa chỉ sợ Thi VôĐoan xảy ra chuyện gì, ông tu tiên đã lâu, thủđoạn thần thông tự nhiên là không thiếu, sau khi bảo vệđược trạch viện, liền tài cao mật lớn không đểýđại sơn lắc lư, đi ra ngoài tìm Thi VôĐoan.

Mãi đến khi đất nứt đã ngừng, nhìn thấy tiểu quỷ an an ổn ổn nằm ngủ trên cành đại thụ, Giang Hoa mới thở phào, vừa định đến gần, mới bước một bước, bỗng nhiên trong bao quần áo trên lưng Thi VôĐoan phát ra một luồng thanh quang âm trầm, lại như là phải cản đường ông.

Thúy bình điểu từ trên nhánh cây bay xuống, đậu lên vai Giang Hoa tản nhân.

Giang Hoa nhíu mày, nhắm mắt bấm tay giây lát, hồi lâu mới mở mắt, nhìn Thi VôĐoan ôm nhánh cây ngủ chảy nước dãi kia, dừng chân thở dài.

Thúy bình điểu nhẹ nhàng dùng đầu cọ má Giang Hoa tản nhân, Giang Hoa liền vươn tay vỗ vỗđầu nó, thấp giọng nói: “Cổ nhân cho chúng ta hay, ‘Biết thiên dễ, nghịch thiên khó’. Tiểu tử này mới bao nhiêu tuổi, còn chưa biết ‘mệnh thuật’ là gì, đã cả gan lấy tinh bàn sa thạc giả mạo tinh thần thiên ý, gạt được Lục hồi trận, nó…Ôi!”

Thúy bình điểu kêu một tiếng, khá sầu lo nhìn Thi Vô Đoan một cái, lại dùng đầu cọ cọ Giang Hoa tản nhân để lấy lòng. Giang Hoa thở than: “Ngươi không cần như thế, ta chẳng qua là một giới xuất thế, ba nghìn nhược thủy, ta chỉđành đứng trên bờ nhìn, không được dính vào, hôm nay cơ duyên xảo hợp, núi sụp, nó phá Lục hồi trận này của ta, đủ thấy tương lai với thế gian này, không phải đại phúc thì làđại họa, không phải ta quản giáo được.”

Thúy bình điểu hơi sốt ruột, vỗ cánh một cái.

Giang Hoa lại thả thúy bình điểu ra – trong thanh quang ảm đạm âm trầm sau lưng Thi VôĐoan, ông vừa lướt qua liền nhìn thấy hàng ngàn hàng vạn những sợi tơ, chúng cột gắt gao Thi VôĐoan còn là một hài tử với đại thiên thế giới dưới chân núi, quấn quá chặt, thế cho nên ông cũng không phân được tiền nhân hậu quả.

Ông từng nói Lục hồi trận phá thì sẽ thả tiểu tử này xuống núi, hiện giờ Lục hồi trận đã bị hủy quá nửa, không phải thiên ý sao?

Giang Hoa lắc đầu, quay người trở về sơn viện của mình.

Thi Vô Đoan ung dung xuống núi, dọc đường nghe ngóng, không có tiền liền mở tiểu quán ven đường, lắc lưđầu tính mệnh cho người ta, y còn nhỏ tuổi, báo hỉ không báo ưu, nói ngọt như mía lùi, nói bậy một phen, thật sự lừa được không ít người đến, cứ thế quậy phá, cao hứng phấn chấn về tới Cửu Lộc sơn.

Y đứng dưới chân núi, nhớ nhung trong lòng lúc này mới xông hết ra, chỉ cảm thấy về nhà thật sự quá tốt, liền đắc ý vênh váo ở dưới chân núi hô to một tiếng: “Sư phụ! Sư phụ! Tiểu Ly Tử! Ta về rồi!”

Đương nhiên – Cửu Lộc sơn non cao mây thẳm, chẳng ai nghe thấy. Y cũng chỉ biểu đạt một chút tình cảm mong nhớ, sau đó lau mồ hôi trên trán một phen, hớn hở chạy một mạch lên núi.

Thi Vô Đoan thật sự mở cờ trong bụng, thế cho nên không lưu ý thôn xá dưới Cửu Lộc sơn yên tĩnh đến đáng sợ. Y vội vội vàng vàng đi qua, một lòng chỉ nghĩ chuyện khoe khoang với đạo tổ phong công vĩ tích y phá Lục hồi trận của Giang Hoa, đến mức không hề phát hiện, trong thôn quách bình thường náo nhiệt vang tiếng gà chó này lại không một tiếng quạ, một bóng người cũng chẳng thấy.

–

*Căn chính miêu hồng: Xưng hô đặc thù trong niên đại đặc thù. Đại khái là khi đó thân phận bần nông khá cao, nên thường nói “căn chính miêu hồng” (căn là rễ còn miêu là mầm), “càng nghèo càng cách mạng”. Con em địa phú thì luôn bị xa lánh. Hiện nay thì căn chính miêu hồng chỉ con cháu cộng sản. Tuy nhiên trong bối cảnh truyện có lẽ câu này còn chưa được dùng, nên mình nghĩ đại khái là để chỉ chung các giáo tông địa vị khá cao, “gốc” khá to thời bấy giờ.

11. Chương 11: Sơn Đăng

Lên đến sườn núi, Thi VôĐoan mới đột nhiên dừng chân – nơi này có một con đường trực tiếp thông đến sau núi, Huyền Tông vì phòng ngừa thôn dân hoặc thợ săn dưới chân núi xông nhầm vào Thương Vân cốc, liền đặt một trạm gác ởđây, phái mấy đệ tử bên ngoài thay nhau trông coi, hoặc giả có khách nhân ngoại lai lên Huyền Tông, bình thường cũng qua nơi này chờ thông báo.
Mà hiện tại, mấy người kia không thấy đâu.

Thi Vô Đoan rốt cuộc phát hiện chỗ không đúng.

Thiếu niên chạy một mạch từ dưới chân núi lên, hơi thở có vẻ dồn dập, hai má cũng đỏ bừng, lúc này sửng sốt đứng lại, nụ cười xán lạn nhưánh dương trên mặt liền mất đi. Thi VôĐoan vẫy tay, thúy bình điểu thuận theo đậu lên vai, y nhỏ giọng nói: “Kỳ quái thật, sao hôm nay mấy sư huynh này không có mặt? Chúng ta vào xem thử.”

Trong tiểu đình đón khách không có ai, lại bày một bàn cờ, mấy quân cờ trắng đen rơi vãi bên trên, xem ra người nơi này vừa mới bắt đầu thìđã bị sai đi vội vàng.

Thi Vô Đoan dùng mu bàn tay thử chén trà bên cạnh thì thấy lạnh ngắt, có lẽđã rời khỏi một thời gian.

Dù là thời điểm tế tổ cuối năm, đế vương đích thân tới bái sơn, trạm gác dưới chân núi bình thường cũng bất động, rốt cuộc là chuyện gì, khiến người nơi này rời khỏi vội vàng?

Thi Vô Đoan nhíu mày, đi vào tiểu viện sau đình, không phát hiện có dấu vết đánh nhau, bên cạnh tiền viện thậm chí có một cái bình tưới hoa, y nhặt lên cầm trong tay, phát hiện bên trong còn những nửa bình.

Có người tưới hoa đến một nửa, chưa kịp cất bình, chỉnh trang ăn vận, đãđi rồi sao?

Huyền Tông đại lễ chi giáo, trong đệ tử không thiếu vương công quý tộc, sư huynh lưng chừng núi này là lửa sém lông mày sao? Chẳng lẽ là hậu sơn có sự cố?

Thi Vô Đoan nghĩ, liền đi đến hậu viện, hậu viện có một con đường nhỏ, thông thẳng đến Thương Vân cốc phía sau núi, còn chưa đẩy cửa ra, thúy bình điểu đã kinh hãi nhảy dựng lên, Thi VôĐoan cúi đầu nhìn, chỉ cảm thấy giống như có luồng hắc khí chậm rãi từ cửa hiên kia tràn vào, y dụi mắt, nhưng hắc khí nọ lại không thấy đâu nữa.

Thi Vô Đoan không biết đó là tình huống gì, chần chừ một lát mới đẩy cửa viện ra, vừa nhìn liền trợn mắt há hốc mồm.

Con đường nhỏđi đến hậu sơn này bình thường không nhiều người đi, dù là giữa hè cũng mát rượi, trong bụi cây càng là cỏ thơm mơn mởn, hoa dại khắp nơi, ngẫu nhiên còn có thể thấy một sốđộng vật, chẳng biết có phải là dựa bóng Thương Vân cốc màđều không sợ người.

Nhưng hiện tại tất cả cây cối hoa cỏ trên cả lối nhỏ đã chết héo hết, đừng nói động vật, ngay cả thi cốt động vật cũng không thấy, Thi VôĐoan cảm thấy sau lưng nóng rực lên, y lấy làm kinh hãi, tháo hành lý vác sau lưng xuống, chỉ thấy tinh bàn bên trong lại phát ra ánh sáng quỷ khí dày đặc, ẩn ẩn bao phủ chung quanh Thi Vô Đoan, giống nhưđang che chở cho y.

Thi Vô Đoan thầm nghĩ, thứ này chẳng lẽ có tinh phách hay sao, y từ trong thanh quang kia nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy hắc khí chung quanh lại rõ ràng hẳn lên, càng đi về trước càng dày đặc, Thi VôĐoan thăm dò giơ một tay, muốn vươn ra ngoài thanh quang, trong tinh bàn nhanh chóng kéo ra mấy sợi tinh ti, cuốn lấy cổ tay y, dường như muốn ngăn cản, những tinh ti đó vừa thoát ly thanh quang, tiếp xúc đến hắc khí bên ngoài, lập tức giống với cây cối hoa cỏ chung quanh, mất hết quang hoa mà chết héo.

Là hậu sơn đã xảy ra chuyện gìđó?

Tim Thi Vô Đoan nhảy dựng, Bạch Ly!

Y nghĩ đến đây, không chần chừ nữa, liền theo đường nhỏ kia, nhanh chóng chạy xuống núi.

Ngay khi y nhìn thấy lối vào Thương Vân cốc đằng xa, đột nhiên bên tai vang lên một tiếng nổ, Thi VôĐoan còn chưa kịp phản ứng thìđã cảm thấy một luồng sức mạnh hất bay lên, giống như còn lợi hại hơn địa chấn trong Lục hồi trận hôm ấy, dường như là một cơn gió từđỉnh núi xuống, mang theo một luồng khí bá đạo không nói nên lời, từ trên xuống dưới quét ngang Cửu Lộc sơn, Thi VôĐoan như con kiến trên đại thụđổ, dễ dàng bị hất ra mấy trượng, kếđó ngã phịch xuống đất.

Làm y ngã đến váng đầu hoa mắt, cơ hồ trước mắt tối sầm.

Thi Vô Đoan và thúy bình điểu cùng nhau ngẩng đầu lên, thúy bình điểu vốn thấy y ngã sấp, ở bên cạnh đập cánh hô to gọi nhỏ, lần này vừa ngẩng đầu, lại bỗng nhiên im lặng một cách quỷ dị.

Họ trông thấy, nơi đỉnh núi kia, sáng lên bốn ngọn sơn đăng.

Từ chỗ này đến đỉnh núi, không biết bao nhiêu dặm đường, không biết bao nhiêu cây cối núi đá, dù là từđường Huyền Tông sừng sững kia cũng lấp trong nơi rừng rậm mây thẳm, khiến người ta không đi đến gần đều không nhìn thấy tung tích. Nhưng bảy ngọn sơn đăng kia lại để bọn Thi VôĐoan thấy rõ mồn một.

Ánh sáng khác thường ấy, dễ dàng xuyên qua tầng mây, núi đá, cây cối, đường sá.

Thi Vô Đoan không cầm được lòng màôm ngực, chẳng biết có phải do vừa rồi bị ngã, y lại cảm thấy tim đập hơi nhanh. Giống nhưđó không phải sơn đăng, mà là thiên đăng.

Ánh sáng của bảy ngọn sơn đăng càng lúc càng thịnh, tiếng xướng hòa không biết đến từ nơi nào vang lên, Thi VôĐoan theo chỗ thanh âm đến, lại chẳng nhìn thấy gì hết, giống nhưđều làảo giác của bản thân y, trong tiếng xướng hòa kia phảng phất hàm chứa sự bi ai lớn lao, rồi lại phảng phất tràn ngập loại lạnh băng và hờ hững nào đó.

Tựa như tiếng thở dài lạnh băng lại từ bi khi thiên thần trong truyền thuyết từ trên chín tầng trời xuyên qua nhân thế, thấy nhân thếđổi thay, thương hải tang điền, loạn tượng hoành sinh. Bảy ngọn thiên đăng lần lượt thắp lên từđỉnh núi, càng lúc càng cao, hào quang lại không thấy yếu đi, dần dần liền vào một chỗ, phảng phất đã thành một đồđằng.

Thi Vô Đoan nửa nằm dưới đất, ngẩng đầu nhìn, trong nháy mắt ấy lại không nhịn được dâng lên cảm giác muốn quỳ mọp xuống dưới bụi đất.

Vạn dặm trời cao đều bịánh sơn đăng kia chiếu sáng, tầng mây dày hơn tụ tập qua đây, mà thái dương lộ ra trong khe hở, cùng quang la của sơn đăng hòa vào một chỗ, khúc xạ lên đám mây càng lúc càng dày, từng tầng từng tầng, như thể không trung mọc lên một cung điện nguy nga lộng lẫy.

Cửu Lộc sơn chính là nơi thần điện mọc lên.

Một đạo kinh lôi đánh xuống, bổ ngay chính giữa bảy ngọn sơn đăng, nhưng ánh sáng ấy không hề bịđánh tan, ngược lại lúc sáng lúc tối, nhiễm một chút sắc quỷ dị.

Thúy bình điểu phát ra tiếng nức nở khe khẽ, Thi VôĐoan vôý thức sờ mặt, lại phát hiện mình chẳng biết lệ rơi đầy mặt từ khi nào.

Không biết qua bao lâu, ánh sáng của sơn đăng kia mới dần dần ảm đạm, một tiếng vượn hót trên núi phá tan tất cả yên tĩnh, tiếng vượn ấy giống như cao giọng gào khóc, quanh quẩn trong Cửu Lộc sơn trống rỗng, Thi VôĐoan đột nhiên kinh hãi, từ dưới đất đứng bật dậy, không đểý một thân bụi bặm, liều mạng chạy tới hậu sơn.

Cơn mưa to như trút nước đã rơi xuống.

12. Chương 12: Tá Vận

Trên đỉnh Cửu Lộc sơn, đế liễn trống rỗng trong cơn mưa tầm tã có vẻ hơi thảm hại, một cung nhân toàn thân ướt sũng cầm một chiếc ô to, một nam nhân đứng dưới ô.
Y khoảng ngoài ba mươi tuổi, diện mạo có thể nói là thập phần đoan chính, vốn nên là thời điểm tuổi trẻ sức khỏe, nhưng dáng vẻ thoạt nhìn không nhiều tinh thần lắm, đuôi mày khóe mắt hơi buông xuống, dường như có vẻ xế chiều –đầu đội thiền quan tơ vàng, thân huyền bào, lụa tử tỉ, hai vai là nhật nguyệt, giao lĩnh màu son, long phượng tả hữu, chính là quần áo của đế vương khi đại triều.

Nam nhân này chính là Hoàng đếĐại Càn lên ngôi đã mười mấy năm.

Đỉnh núi có gió, dù cung nhân đã cực lực che chắn thay thì vẫn cóđôi chút mưa bụi rơi lên người Hoàng đế, y lại hoàn toàn không đểý, mắt nhìn chằm chằm đài thiên Huyền Tông phía trước không hề chớp.

Trên đài thiên Huyền Tông kia có một lão nhân quỳđoan đoan chính chính, cả người thành kính phục trên mặt đất, mái tóc bạc phơ, hơi cuộn lại trong gió thảm mưa sầu, người có vẻ càng ốm yếu quắt queo. Gió to trên đỉnh Cửu Lộc sơn thổi lá cờ trên đế liễn bay phần phật, lão nhân tố y kia lại giống như vô tri vô giác, quỳ nơi đó không nhúc nhích, miệng rì rầm niệm cái gì đó, hai mắt nhắm chặt.

Một người trung niên quỳ bên cạnh đài thiên, cũng nhìn chăm chú phương hướng lão nhân.

Bốn phía lấy đài thiên làm trung tâm, lấy Bích Đàm chân nhân sưđệ của đạo tổ làm đầu, thập nhị chân nhân Huyền Tông ngồi thành một vòng. Bên ngoài lấy cương chính chi trận phái chín chín tám mươi mốt đệ tử còn lại.

Huyền Tông từ chưởng môn đạo tổ trở xuống, cùng thế hệ chỉ có ba người, đó làđại sưđệ Bích Đàm chân nhân, tiểu sưđệ Bán Nhai chân nhân và một sư muội Khổ Nhược đại sư, mà“thập nhị chân nhân” thì là mười hai người nổi bật trong đời kế tiếp của Huyền Tông, mỗi người mỗi vẻ, Thi VôĐoan chiếm danh tiểu đệ tử quan môn của đạo tổ, trái lại chiếm mất một danh phận vai vế lớn.

Lúc này, Bán Nhai chân nhân ở một bên hộ pháp, Khổ Nhược đại sư không hề có mặt, bà và môn hạ phần lớn là nữ tử, hiện giờ Hoàng đế không biết vì nguyên nhân gì mà dẫn văn võ bá quan đến đây, bà không lộ mặt, tuy rằng lễ nghi không chu toàn, nhưng cũng không tính là chuyện quá kỳ quái.

Kỳ quái chính là, đạo tổ cũng không hề cóởđây.

Bỗng nhiên một cơn cuồng phong thổi tới, cuốn một cành cây dưới đất bay thẳng về hướng lão nhân ở giữa đài thiên, gió thật sự quá to, thế cho nên khúc cây nhẹ tênh này tựa như mang theo sức mạnh sắc bén.

Bán Nhai lấy làm kinh hãi, lập tức đạn chỉđiểm về hướng cành cây kia, trong tích tắc cành cây nọ“rắc” một tiếng gãy thành hai đoạn, một bị cuốn lên trời, một bay sượt qua gáy lão nhân, đánh tung búi tóc, mái tóc muối tiêu kèm một chút tiều tụy nhất thời xõa tung, phủ sau tấm lưng ốm yếu của lão nhân, lại có vẻ ghê người.

Hoàng đế không nhịn được tiến lên nửa bước, ánh mắt như lo lắng.

Bích Đàm lại bỗng nhiên ngước mắt, thấp giọng mà gấp rút nói: “Không tốt!”

Vừa nói xong thì thấy nửa cành cây bị Bán Nhai đánh lên thiên không lại lập tức bay về phía một ngọn sơn đăng, sơn đăng mưa cũng không thể dập tắt chập chờn một chút, dưới ánh mắt kinh hồn táng đảm của mọi người, ngọn lửa lại càng lúc càng nhỏ.

Hoàng đế kêu lên: “Thái phó!”

Chỉ thấy lão nhân nằm dưới đất kia nhào về trước, phun một búng máu xa hơn một thước.

Thị vệđứng bên cạnh lập tức quỳ dưới chân y, thấp giọng nói: “Hoàng thượng không thể.” Hoàng đế chần chừ một chút, rốt cuộc vẫn dừng chân, tiếng phụ xướng của môn nhân Huyền Tông bốn phía càng lúc càng to, tiếng động ùù dường như khiến đại địa đồng thời chấn động, nhưng ngọn sơn đăng kia rốt cuộc không thể sáng lên một lần nữa, chập chờn đôi chút rồi tắt ngấm.

Lão nhân quỳ dưới đất lại đột nhiên ngẩng đầu lên, mở to hai mắt nhìn chằm chằm ngọn thiên đăng đã tắt kia, vươn tay ra, Bán Nhai và Bích Đàm cách vài chục bước nhìn nhau một cái, Bán Nhai sắc mặt ngưng trọng lắc đầu, trong mắt Bích Đàm lại lóe qua một tia sáng.

Lúc này, người trung niên bên cạnh đài thiên đứng dậy, hai tay nâng một thanh chủy thủ, cung cung kính kính lên đài thiên, đưa vào tay lão nhân.

Chỉ thấy lão nhân nọ nhìn chủy thủ giây lát rồi bỗng nhiên cười khẽ, dáng vẻ lại có phần thoải mái, sau đó trở tay nhấn chủy thủ vào ngực mình, một đao này không biết đâm bao sâu, máu trong ngực nhanh chóng chảy xuống theo chủy thủ, lại tựa như có lực lượng gì chỉ dẫn nó, dần dần thành một đường, sau đó một ngọn gió xoáy nhỏ cuốn sợi dây làm bằng máu này bay một mạch đến chỗ sơn đăng tắt lụi, hơi chập chờn rồi biến thành ngọn lửa, một lần nữa đốt ngọn sơn đăng nọ, chỉ là trong ánh sáng phát ra phơn phớt đỏ.

Mưa gió lúc này mới dần bình ổn, lão nhân ngửa mặt lên trời, lẳng lặng quỳ nơi đó, ngực cắm chủy thủ, phảng phất đã chết.

Không biết qua bao lâu, Bích Đàm mới một lần nữa đứng dậy, thanh âm kéo thật dài, nói: “Lễ– thành -“

Vừa dứt lời, Hoàng đế lập tức nhấc áo bào chạy lên đài thiên, đỡ lấy lão nhân lảo đảo sắp ngã: “Thái phó, ông…”

Lão nhân mù mờ ngẩng đầu, ánh mắt lúc này đã rã rời, Hoàng đế cúi đầu nhìn chủy thủ trước ngực ông ta, cắn răng muốn rút ra, tay y đã cầm chủy thủ, Bích Đàm không biết đến bên cạnh từ khi nào lại thấp giọng nói: “Hoàng thượng, Thái phó lấy máu trong tim đốt lên ngọn sơn đăng thứ bảy, lúc này tất nhiên là có lời muốn nói với ngài, nếu ngài rút chủy thủ thì sẽ không thể nghe được.”

Ngũ quan của Hoàng đế trong nháy mắt gần như hơi vặn vẹo, ngón tay lại run khe khẽ.

Lão nhân lại giơ tay, túm lấy cổáo màu đỏ thắm của đế vương, phảng phất hồi quang phản chiếu, trong mắt hào quang cháy rực, nói: “Cựu thần…đốt bảy ngọn sơn đăng, cho Đại Càn ta mượn thiên mệnh bảy mươi năm, nhưng… nhưng…”

Ông ta hít sâu một hơi, dường như mắc ngay ngực, dùng hết toàn lực nói: “Lòng của sâu kiến, không lường được thượng…ý, mệnh chiếu phi hồng, sắp xuất hiện… sắp xuất hiện…”

Ông ta rốt cuộc không nói được nữa, cả người run rẩy dữ dội, nhìn chằm chằm Hoàng đế, lại hơi dời tầm mắt, xuyên qua Hoàng đế nhìn người trung niên đứng một bên yên lặng rơi lệ kia, đôi môi tím tái run rẩy, chỉ cảm thấy trong lòng thiên ngôn vạn ngữ muốn nói – còn chưa nhìn thấy giang sơn thiên hạ này mưa thuận gió hòa, còn chưa nhìn thấy bách tính vạn dân an cư lạc nghiệp, cái tâm vạn lần không cam kia chắn gắt gao trong ngực, phảng phất ngay cả tâm huyết cũng ngưng trệ bất động.

Người trung niên quỳ rạp xuống đất, khóc ròng nói: “Cha, người yên tâm đi, nhi tử tất phụ tá ngô hoàng, cúc cung tận tụy cho giang sơn Đại Càn ta!”

Ánh sáng trong mắt lão nhân dần tối đi, bàn tay túm áo đế vương như co giật từ từ không còn khí lực rồi buông thõng xuống, phảng phất trong đôi mắt nhìn hết vạn dặm non sông rốt cuộc trống rỗng chẳng còn lại gì.

Danh thần một thời này lúc chết cũng chẳng qua còn lại trên đời một thi thể già nua còng xuống.

Năm Đại Càn thứ mười ba, đế sư Nhan Hoài Phác ngày xưa trên đỉnh Cửu Lộc sơn, giữa đài thiên Huyền Tông đốt bảy ngọn sơn đăng, hòng cứu thiên mệnh Đại Càn, gió nổi đèn tắt, bèn lấy máu trong tim để nối tiếp.

Lúc này, Thi Vô Đoan rốt cuộc thấy rõ tình cảnh hậu sơn, cả Thương Vân cốc bị một luồng hắc khí bao phủ, yêu tinh lớn nhỏ run rẩy bỏ chạy thục mạng tứ tán. Y từ trên cao nhìn xuống, thấy lân cận Hỏa Liên động lại dày đặc nhất, lượn lờ không đi.

Thi Vô Đoan túm một con lộc tinh bộ dáng nửa người nửa thú chạy qua bên cạnh, hỏi: “Trong cốc đã xảy ra chuyện gì? Thiên hồ Bạch nương nương bọn họ sao rồi?”

Lộc tinh nọđã sợ tới mức sắp trắng dã mắt, run run rẩy rẩy nói: “Khủng, khủng khiếp lắm, thần lôi đánh đứt địa mạch trong cốc, hôm nay lại gặp giờâm tháng âm ngày âm, có người nghịch mệnh thuật đốt đèn tá vận, đại phong…đại phong vỡ tung, thiên ma sắp giáng thế rồi!”

Hắn nói thần thần quỷ quỷ thiên ma địa ma gìđó, Thi VôĐoan một mực chẳng đểý, không đợi hắn nói xong đã vội vàng hỏi: “Thế Tiểu Ly Tử thì sao? Bạch Ly sao rồi?”

Lộc tinh thoạt tiên ngẩn ra, dường như không phản ứng được y đang nói ai, Thi VôĐoan nói tiếp: “Y là con gái của Bạch nương nương, chính là người đó…”

Lộc tinh toàn thân run bắn, sắc mặt như gặp quỷ, cơ hồ phải tè ra quần – may mà nửa thân dưới là bộ dáng thú, không mặc quần.

Hắn điên cuồng giãy khỏi tay Thi VôĐoan, kêu lên: “Ta không biết, ta không biết!”

Sau đó đầu cũng không quay lại mà chạy mất.

Thi Vô Đoan giậm chân, ngược tất cả tiểu yêu bỏ chạy tứ tán, cắm đầu lao vào trong cốc.

Trong lòng y hết sức bất an – Thi VôĐoan từ lúc chào đời tới nay còn chưa bao giờ cảm thấy bất an như thế, đây cơ hồ là lần đầu tiên y cảm thấy sợ, nhưng y thầm nghĩ, lần này cũng giống cháy nhà vậy, tức phụở bên trong, nam nhân sợ hơn nữa, có thểđể nàng một mình trong biển lửa sao?

Vì thế tiểu nam nhân này nghĩa vô phản cố lao xuống.

Càng tới gần cửa Hỏa Liên động tối đen kia tim y đập càng nhanh, chờ chạy đến cửa thì tay chân đều lạnh buốt, đôi chân lại hơi run rẩy, lúc đi đầu gối nhũn ra. Thi VôĐoan ngừng một chút, thoáng nhìn thúy bình điểu, khuôn mặt trắng bệch như giấy, lại nói với đại điểu nọ: “Mày bay lên cao, nơi cao hắc khí thưa, đừng vào theo tao.”

Thúy bình điểu nhẹ nhàng mổ mũi y một cái, lại ôn nhu khác hẳn bình thường.

Thi Vô Đoan khoát tay, thúc giục: “Đi mau.”

Nhưng con chim kia hệt như bám dính trên cánh tay y, nói gì cũng không chịu nhúc nhích, Thi VôĐoan cùng nó nhìn nhau một hồi rồi thở dài, đem bộ tinh bàn thanh quang càng lúc càng mỏng kia cột lên lưng chim, dẫn theo đại điểu cùng nhau chạy vào động, vừa chạy vừa xé giọng gọi: “Tiểu Ly Tử! Ngươi ởđâu?”

“Tiểu Ly Tử, ngươi…”

Tiếng nói kẹt trong họng y, bởi vì hồ yêu lớn nhỏ trong Hỏa Liên động toàn bộ quay đầu, có mặt người cũng có mặt hồ ly, nhất tề nhìn y chằm chằm, hồ vương Bạch Tử Y đứng chính giữa, tay cầm một thanh trường kiếm, mũi kiếm chỉ vào ngực một người.

Người nọ bị trói trên chiếc đài chính giữa, thoạt nhìn là bộ dáng thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi, vạt áo trắng như tuyết đã bị máu nhuộm đẫm, mắt lại vẫn mở to, tưởng như không nhỏ hết giọt máu cuối cùng thì hận ýđen kịt trong mắt sẽ không tan đi. Khiến người ta vừa nhìn thấy là lạnh buốt tim.

Tuy rằng dáng vẻ bất đồng nhưng mặt mày mang máng, thần sắc mang máng, thế cho nên Thi VôĐoan chỉ ngớ ra giây lát rồi phản ứng được ngay –đó là Bạch Ly!

Bạch Ly chuyển tầm mắt lên người y, đôi mắt lạnh băng cứng rắn kia lại hơi nhu hòa đi, như là thoáng ngỡ ngàng.

Thi Vô Đoan không kịp ngẫm nghĩ vì sao Bạch Ly bỗng nhiên lớn như vậy, lại vì sao mà bỗng nhiên hơi… giống nam, bởi vì những điều này so với sự thật “mẹ Bạch Ly muốn giết y” mà nói, đều biến thành nhẹ như lông hồng.

Dưới tình thế cấp bách, y xoay nhãn châu một vòng, miệng lại cười ngây ngô nói: “Ôi, cái gì kia… Xin lỗi, xin lỗi, ta không cẩn thận, đi nhầm nơi.”

13. Chương 13: Trận Nhãn

Thi Vô Đoan ngoài miệng nói hươu nói vượn, đôi mắt lại không nhàn rỗi – y chưa bao giờ vào Hỏa Liên động, tuy rằng thường đến Thương Vân cốc nhưng động phủ của hồ vương ngày thường sẽ không vô duyên vô cớđể một tiểu hài tử xông loạn, cho dù là tìm Bạch Ly cũng chỉ có thểđứng ở cửa gọi hai tiếng, lần này vào, bố cục bày biện trong Hỏa Liên động nhìn qua là thấy hết.
Hồ tính thuộc hỏa, Thi VôĐoan vừa đi vào liền cảm giác được “giới” trong hồđộng, nhưng mà trong hỏa tính dường như có thứ gì khác, có thứ loáng thoáng tự thành một trận, chính là thứđó chặn hắc khí ngoài động tuôn vào. Thi VôĐoan cảm thấy không thích hợp, nhưng không có thời gian để nghiên cứu tỉ mỉ.

Nếu nói đánh, Thi VôĐoan cảm thấy mình luyện năm mười năm nữa cũng chẳng đánh lại một ổ hồ ly to như vậy, thế phải làm sao đây?

Y cực kỳ tự mình biết mình mà nghĩ, sở trường lớn nhất của mình chính là thành sự không đủ bại sự có thừa, vì thế tính toán phải phá hoại, lăn vài vòng trong Hỏa Liên động, tốt nhất có thể kéo dài thời gian, nhìn ra mắt trận của trận này, có thể làm tàn mắt trận, cho dù không làm tàn được thì cũng tận lực để cho Tiểu Ly Tử thừa cơ chạy đi.

Thi Vô Đoan không hề sợ hãi mà cân nhắc, dù sao Bạch nương nương cũng chẳng thể làm gì mình, còn có sư phụ mà, tối đa là trói gô ném về trên Cửu Lộc sơn, sau một trận đòn lại là một hảo hán.

Nghĩ như vậy, Thi VôĐoan khoát tay, thúy bình điểu kia giống như thông nhân tính, kêu réo bay lên trời, xông thẳng lên hồ hỏa trên vách Hỏa Liên động, nơi hồ hỏa nọđốt chính là chỗ cung phụng bài vị tiền bối hồ tộc, làm sao có thểđể một con biển mao súc sinh như vậy họa hại, nhất thời mấy thị vệ bên cạnh Bạch Tử Y liền muốn lao đến bắt.

Thi Vô Đoan giả bộ xấu hổ cười cười: “Thật sự xin lỗi, chim của sư phụ, nó không nghe ta – các ngươi cứ làm việc mình, ta đi bắt tiểu súc sinh này xuống.”

Thủởđộng khẩu chính là hai hồ yêu mặt hồ thân người, Thi VôĐoan vừa cất bước vào, hai yêu lập tức giương binh khí, Thi VôĐoan rụt đầu, lưỡi đao sáng loáng sượt qua gáy, y cậy vóc dáng thấp bé, cúi đầu chui giữa hai hồ yêu như một con chuột. Vừa đụng đổ một tếđài vừa lủi tứ xứ kêu la: “Con chim ngu ngốc tao xem mày chạy đi đâu!”

Bạch Tử Y không thể nhịn được nữa, cả giận nói: “Bắt lấy hắn!”

Nhưng tiểu quỷ VôĐoan đáng ghét kia hệt như bọ chét, nhảy tới nhảy lui, lật bàn đạp ghế, chẳng ai bắt được –đây toàn là nhờđạo tổ bình nhật đuổi đánh y khắp viện luyện ra, lúc này dùng còn được hơn khinh công võ tu.

“Bạch nương nương bớt giận, ta không có cốý mà. Ôi, tiểu ca đừng chém, chỉ có mỗi một cái đầu thôi đấy… Ngươi xem, ta nói đừng chém mà, chém lên bàn không rút ra được rồi, làm gì màđều động đao động thương, mọi người vô sự ngồi xuống tán gẫu đi…” Thi VôĐoan vừa chạy vừa không quên nói nhảm, “Bạch nương nương, ta nói trượng mẫu à, nổi giận một lần là thêm ba nếp nhăn đó, người ngàn vạn kiềm chế chút!”

Bạch Ly sắc mặt trắng bệch, y nhìn Thi VôĐoan, khóe miệng lại nhếch lên một chút ý cười, nhưng khi y quay đầu đối mặt với Bạch Tử Y, chút ý cười kia lại như thể làm bằng lưu ly, vừa đụng là vỡ nát.

Mắt y cực đen, phảng phất còn đen hơn ngày thường rất nhiều, ngay cả một chút ánh sáng cũng không có, tưởng như cất giấu thù hận đậm màu, không làm sao tan được, lúc này lại giống như bị Thi VôĐoan quậy phá xua tan đôi chút cảm xúc.

Bạch Ly thở dài cúi mắt, hồi lâu mới thấp giọng hỏi: “Mẹ, vì sao?”

Nhà phàm nhân cha mẹ con cái chính là cốt nhục chí thân, có người làm mẹ nào không phải là thà rằng bản thân chết cũng không muốn để con chịu một chút ủy khuất? Vì sao từ nhỏđến lớn mẹđều phải đề phòng con? Sợ con? Mà nay thậm chí còn muốn giết con?

Thù hận nhạt bớt một chút, ủy khuất lại như một tảng đá, chặn ngang ngực y.

Y cảm thấy tinh khí toàn thân theo miệng vết thương cuồn cuộn không ngừng bị thanh kiếm kia hút đi, Bạch Ly thầm nghĩ, mình lần này phải chết rồi, nhưng sắp chết đến nơi mà vẫn chưa minh bạch là vì sao.

Truyền thuyết nói rằng khi sắp chết, người ta sẽ hồi ức cuộc đời mình, Bạch Ly cảm thấy trước mắt mông lung, cũng ýđồ hồi ức cuộc đời mình. Nhưng y phát hiện, trừ giây lát quang cảnh mỗi lần thiếu niên trên Cửu Lộc sơn kia trộm chuồn ra, đứng ởđộng khẩu gọi tên y, thì cảđời này của y lại chẳng được bao nhiêu thời gian có thể nói là khoái lạc.

Hoặc biết đâu Thi VôĐoan là nguồn suối khiến y càng không khoái lạc, nếu không có người đó, sẽ chẳng có ai kêu cái tên “Bạch Ly” này, chẳng ai nhớđược Bạch Ly người này.

Có lẽ y sẽ không biết khoái lạc là gì, cũng sẽ không biết thì ra sinh mệnh mình là một quá trình dài đằng đẵng mà buồn chán như vậy.

Đã không khoái lạc, chết lại có thể thế nào đây?

Kỳ thật cũng chẳng thế nào cả, chỉ không cam lòng thôi.

Một đám hồ yêu lớn nhỏđã dồn Thi VôĐoan đến một góc, Bạch Ly cắn răng nói nhỏ: “Ngươi thả y rời khỏi đi, y có thể quấy rối được gì, làm y bị thương cũng không dễăn nói với người trên Cửu Lộc sơn.”

Bạch Tử Y thần sắc phức tạp nhìn y, Bạch Ly không hề nhìn bà ta, không gọi mẹ nữa, Bạch Tử Y giống như có một chút bi thương, nhiều năm như vậy, cho dù là nuôi con mèo con chó, cũng phải có tình cảm. Nhưng bi thương đều ở khóe mắt chân mày, quá nhạt, thế cho nên không phá được sợ hãi cùng… oán hận trong lòng.

“Ngươi thả y ra ngoài đi.” Bạch Ly lại nói thêm một câu, nhẹ nhàng nhắm mắt, khóe miệng thậm chí thoáng lộ nụ cười lạnh lùng. Yêu lực của y không biết bị thứ gìđè nén xuống, cả ngón tay cũng chẳng động đậy được, tiếng nói trở nên hữu khí vô lực. Tuy rằng không thân với Bạch Tử Y nhưng đó dù sao cũng là mẫu thân, y chưa từng nghĩ phải phòng bị.

“Nếu ta còn có thể cửđộng được,” Bạch Ly bình tĩnh mà hờ hững thầm nghĩ trong lòng, “Ta nhất định giết hết các ngươi, đánh gãy tất cả xương cốt, sau đó bỏ thi thể tại động khẩu phơi nắng cho khô, chờ kền kền ăn hết thịt thối rồi sẽ thu hồi thi cốt, khảm vào tường, mỗi ngày vừa mở mắt là có thể nhìn thấy mớ xương nát đó.”

Thi Vô Đoan lăn qua lăn lại dưới đất không hề có hình tượng, nhưng cũng không ngăn được mấy chục hồ yêu vây đuổi chặn đường, xa xa thoáng nhìn Bạch Ly đã nhắm mắt, trong lòng càng sốt ruột, biết Bạch Ly là yêu, là mạnh hơn con người, thương bình thường không giết được y, nhưng cũng không chịu nổi bịđóng đinh trên cây thời gian dài như vậy.

Lúc này chân giẫm lên một tấm ván gỗ không biết bị tiểu yêu nào gọt xuống, lòng y lập tức sáng lên.

Một hồ yêu bổđến, Thi VôĐoan cúi người nhặt tấm ván gỗ kia lên, linh hoạt rụt sang bên cạnh néđược, mở miệng niệm một chuỗi dài khẩu quyết khóđọc, khẩu quyết này y chỉ từng nghe qua một lần thời điểm Giang Hoa ngự kiếm đưa y đi theo, mỗi một tự phùđều chưa từng học, lại là phát âm cùng thủ quyết khiến người ta phải đau đầu để nhớ.

Vừa niệm ra, Thi VôĐoan cảm thấy tấm ván gỗ trong lòng hơi động đậy, trên người giống như có một luồng chân khí nhỏ lên từđan điền, lại như hình thành một lốc xoáy nhỏ màđỡ tấm ván gỗ kia lên.

Thi Vô Đoan biết tấm gỗ này ở lâu bên trong hồ động, tuy cũng coi như có linh tính nhưng tuyệt không bằng kiếm của Giang Hoa, huống hồ chút đạo hạnh tẹo teo này của mình đâu phải một trình độ với Giang Hoa tản nhân.

Nhãn châu xoay một vòng, trong tích tắc lòng y lại có chủý, ném tấm ván gỗ xuống, thấp người lủi tránh kiếm trong tay một hồ yêu. Kẻ cầm kiếm này quá nửa là cấp bậc trưởng lão trong động, tự nhiên là bộ dáng con người, Thi VôĐoan lăn sang bên, tay mắt lanh lẹ túm quần hắn một phen, lại kéo quần người ta xuống quá nửa, lộ ra cặp đùi hồ ly còn chưa rụng lông.

Bất cứ ai đột nhiên bị tụt quần trước mặt mọi người đều phải trợn mắt há mồm một lát, Thi VôĐoan nhân cơ hội bấm tay bắn ra: “Trúng!”

Nổ“đùng” một tiếng, không trung như cóđiện quang lóe lên, bắn trúng cổ tay trưởng lão hồ yêu này, trường kiếm trong tay hắn theo tiếng rơi xuống đất, bị Thi VôĐoan vồ vào tay, y lấy được kiếm, chưa từng do dự giây lát, trở tay quét ngang ra.

Lần này kháđáng sợ, dường như mang theo một luồng kình phong, gạt hết mấy tiểu yêu đứng gần, nhưng mà y lại chưa từng truy kích, với tay đem trường kiếm kia làm thành một độ cong quỷ dị, miệng liến thoắng lớn tiếng rống lên ngự kiếm chú, dùng trường kiếm thay thế ngón tay, “giở” thủ quyết ngự kiếm kia.

Ngay sau đó, Thi Vô Đoan cảm thấy một luồng sức mạnh đỡ y lên từ mặt đất, chúng tiểu yêu hoảng sợ phát hiện y ôm trong lòng trường kiếm này, lại bay ra ngoài nhanh như chớp giật.

Y bay không vững, mấy lần đụng vào đá núi, khóđược hài tử tuổi nhỏ như vậy mà không rên một tiếng, vung tay áo, cơn gió ngự kiếm dẫn đến kia thổi tắt toàn bộ hồ hỏa trên vách đá trong động, Bạch Tử Y kinh hãi, cả giận nói: “Tiểu tử thối!” Giơ tay vung trường tiên từ trong tay áo, cuốn về hướng Thi VôĐoan.

Tiên nọ hệt như sống, cuốn thẳng cổ Thi VôĐoan, Thi VôĐoan dưới tình thế cấp bách ôm kiếm lăng không lăn ra, lưng đâm sầm lên vách đá, đầu váng mắt hoa, ngực khó chịu một cơn, ngũ tạng lục phủ lộn tùng phèo, trường kiếm trong tay run lên, y không đủ khí lực, sắp phải ngã xuống.

Đúng lúc này, từ góc độ của y, Thi VôĐoan đột nhiên liếc thấy trận hình ẩn tàng trong sơn động tối đen sau khi lửa tắt, cột tếđài Bạch Ly bị trói cùng mấy viên dạ minh châu khảm trên tường thấp thoáng chung quanh xa xa hôứng lẫn nhau, lại thành dáng vẻ của Tịâm trận, nháy mắt trong lòng Thi VôĐoan liền hồi tưởng sách trận pháp xem từ chỗ Giang Hoa, phép tính nhanh chóng hiện lên trong đầu.

Chỉ nháy mắt y đã nhìn ra mắt trận chính là cái thứ hai đếm ngược từ dưới lên trong một loạt phướn trắng cắm trên cây cột trói Bạch Ly.

Thi Vô Đoan cắn răng, miễn cưỡng hít một hơi, cười nói: “Con nói trượng mẫu, sao người lại dồn nữ tế vào chỗ chết vậy?”

Tiên thứ hai của Bạch Tử Y đãđến trước mặt, Thi VôĐoan cắn rách lưỡi, cố sức nhấc trường kiếm lên hai thước có thừa, xông đến phướn trắng trên cây cột kia, quả nhiên tiên của Bạch Tử Y dừng một chút, sau đó càng hung mãnh cuốn qua, trong động không có lửa, tỏa ánh sáng chỉ có mấy viên dạ minh châu, Thi VôĐoan thấy rõ trên tiên kia lại ẩn ẩn dấy lên yêu hỏa mang theo lệ khí.

Đây không phải làđùa giỡn nữa, Thi VôĐoan lao ra trước không hề quay đầu, chỉ cảm thấy tiên kia đuổi sát phía sau, sượt qua lưng y, chỉ cứa một phát màđãđau đớn rát bỏng.

Lúc này thúy bình điểu bay qua, Thi VôĐoan trên không trung đẩy nó về phương hướng mắt trận kia, thúy bình điểu bất ngờ không kịp phòng, cắm đầu lao xuống bạch phướn mắt trận, mỏ mổ vào bạch phướn, giãy giụa theo bản năng, con chim này là vật tường thụy trời sinh, chính tương khắc với Tịâm trận, lại giãy rơi bạch phướn khỏi cột.

Thi Vô Đoan vừa lúc chạy đến đón được thúy bình điểu đầu óc choáng váng ngã xuống. Khoảnh khắc bạch phướn rời khỏi cây cột, một luồng hắc khí từđộng khẩu hung mãnh chen vào, tiếng nức nở vang khắp, đám hồ yêu còn vừa sinh long hoạt hổ truy kích y lập tức cuộn tròn lại.

Thi Vô Đoan kinh hãi nhìn qua, phát hiện trừ mình được thanh quang của tinh bàn che chở, đám hồ yêu đều đau đớn ra mặt, tiên Bạch Tử Y vung đến không trung được một nửa liền mềm nhũn thõng xuống.

Chuyện gì thế này? Thi VôĐoan nhíu mày, lại chẳng hề ngẫm nghĩ, từ không trung nhảy phắt xuống trước mặt Bạch Ly, do dự một chút rồi khẽ vỗ mặt Bạch Ly, ngón tay còn chưa đụng tới thì Bạch Ly đã mở mắt, Thi VôĐoan liền nói: “Ngươi nhẫn một chút.”

Sau đó vung tay rút thanh kiếm ghim trên người y xuống, thân thể Bạch Ly co rút một chút, Thi VôĐoan một tay đè vết thương của y, lập tức lưu loát chém đứt mấy sợi dây thừng đang trói y.

Bạch Ly hơi lảo đảo, nhất thời không còn gì chống đỡ, ngã nhào lên người y, thân hình lúc này đã là bộ dáng thiếu niên, mặc dù so với người trưởng thành thì hơi thanh tú, thình lình đè xuống như vậy tiểu hài tử như Thi VôĐoan cũng chẳng đỡđược, hai người cùng nhau ngã nhào xuống đất.

14. Chương 14: Ly Phân

“Ôi!” Thi Vô Đoan ngã ngồi dưới đất, y nghiêng đầu, khuôn mặt nghiêng gầy gò của Bạch Ly ngả lên hõm vai, Bạch Ly dường như chẳng còn sức lực để ngẩng đầu, xương cằm cấn bả vai hơi đau, cách khá xa Thi VôĐoan có thể ngay lập tức nhận ra đây là Bạch Ly, nhưng hiện giờ dựa sát vào nhau y lại cảm thấy người trước mắt trở nên xa lạ.
Thi Vô Đoan rốt cuộc muộn màng nghi hoặc, một tiểu nha đầu như phấn sao lại biến thành nam mất rồi?

May mà y còn nhỏ, tuy rằng “tức phụ”“trượng mẫu” gọi bậy, thực tế với việc kiểu này cũng chỉ biết danh xưng, nói nhảm một chút làm người khác buồn nôn thôi, trong lòng kỳ thật vô cùng ngây thơ, tuyệt không minh bạch tình yêu nam nữ làý tứ thế nào, cho nên chỉ hơi mất tự tại, không hề có phản ứng quá mạnh, hơi nghi hoặc khẽđẩy vai Bạch Ly mà hỏi: “Ngươi là Tiểu… Tiểu Ly Tử?”

Bạch Ly xốc lại tinh thần, từ trên người y gượng dậy, một tay ôm ngực, một mặt thấp giọng nói: “Sao ngươi lại đến đây, mau… mau rời khỏi.”

Thật sự là Bạch Ly.

Thi Vô Đoan ngẩn người, trong lòng buồn bã thầm nghĩ, sao y trưởng thành liền biến thành nam, thế chẳng phải là không thể làm tức phụ? Chắc hẳn là lớn lên không tốt, nhất định nguyên do là mẹ y không tốt với y, ôi, chẳng trách người ta nói “nữđại thập bát biến” mà, té ra nếu muốn từ nhỏđến lớn đều có thể thành nữ nhân cũng không hề dễ.

Không làm tức phụđược thì thôi, Thi VôĐoan nghĩ thoáng cực kỳ, biến thành nam cũng là Tiểu Ly Tử, tương lai lại tìm người khác làm tức phụ, Tiểu Ly Tử thì làm… huynh đệ kết bái kia làđược rồi.

Lúc này thúy bình điểu hơi lo lắng kêu một tiếng đứng trên vai y, Thi VôĐoan ngoảnh lại nhìn, bắt đầu từđộng khẩu Hỏa Liên động, trên mặt đất nứt ra một vết nứt to, hắc khí càng thêm dày đặc từ bên trong bốc ra, thoạt nhìn không thấy đáy, phảng phất phía dưới chính là A Tỳđịa ngục.

Trừ Thi VôĐoan và Bạch Ly được thanh quang của tinh bàn bảo vệ, dù là hồ vương Bạch Tử Y cũng co quắp dưới đất, tai biến thành hồ ly, rốt cuộc phải lộ nguyên hình.

Thanh quang của tinh bàn càng lúc càng ảm đạm, Thi VôĐoan chỉ cảm thấy ngực tắc nghẽn, trước vụ nứt này lại hơi có cảm giác ngạt thở.

Bạch Ly dùng sức túm lấy bả vai Thi VôĐoan, ngón tay như phải bấm vào thịt y, lảo đảo đứng dậy: “Đi…Đi mau!”

Thi Vô Đoan vội bò dậy, bị Bạch Ly túm lảo đảo hai bước, liền theo y tránh đi đất nứt, chạy vào Hỏa Liên động. Thiết nghĩ trong động này tất có mật đạo, Bạch Ly vừa đi, máu vừa theo kẽ ngón tay nhỏ xuống, trên gương mặt trắng bệch kia cơ hồ xám xịt, Thi VôĐoan ngẫm nghĩ một chút rồi nói với Bạch Ly: “Tiểu Ly Tử, ngươi nhỏđi một chút, ta cõng ngươi!”

Nhưng y ngồi xổm xuống đợi một lát vẫn không thấy Bạch Ly cóđộng tác, liền quay đầu hỏi: “Sao vậy?”

“Ta đó… chẳng qua là bộ dáng biến ảo.” Hồi lâu Bạch Ly mới nói khe khẽ, tiếng nói thiếu niên đã hơi trầm, lúc này nói ra giọng còn hơi khàn khàn, thần sắc phức tạp nhìn Thi VôĐoan, qua một lúc mới cười cười thảm đạm bảo, “Ngươi tới cứu ta, ta rất cao hứng, nhưng đó là lừa gạt ngươi…”

“Trời ơi, ta biết, ngươi mau biến đi, bằng không ta không cõng nổi ngươi đâu.” Thi VôĐoan còn chưa phân biệt được mức độ của lừa gạt vàđùa giỡn, tuy rằng trong lòng cảm thấy rất kỳ cục, nhưng y có chút cẩu thả, biết đám tiểu yêu bình thường thích biến hóa để quậy phá người ta, cho rằng Bạch Ly cũng đùa giỡn, nếu là bình thường chưa biết chừng phải giận đồng bọn nhỏ này một lát, nhưng hiện tại không phải đang chạy trối chết sao, đâu còn chúýđược chút việc nhỏ nhặt này.

Bạch Ly ngơ ngẩn nhìn người nọ, bản thân bị thương rất nặng, tuy rằng sau khi Thi Vô Đoan thả y xuống khỏi cột, Bạch Ly liền cảm thấy yêu lực chậm rãi trở lại, nhưng vẫn không bổ khuyết được tinh huyết chảy ra theo vết thương, bèn dứt khoát khôi phục thành nguyên hình – như lần đầu tiên Thi VôĐoan trông thấy y, biến thành ấu đồng tai hồ.

Thi Vô Đoan cõng y lên, nhanh chóng chạy ra ngoài. Tóc thiếu niên là tự mình chải, y không đểý hình tượng lắm, lại thêm cuộc đại náo vừa rồi nên đã sớm rối tung, không ngừng sượt qua mũi Bạch Ly, hơi ngứa, lại dường như không chỉ mũi ngứa, Bạch Ly siết chặt đôi tay đang vòng qua cổ y, thấp giọng hỏi: “Ta lừa ngươi, ngươi không giận ta sao?”

Thi Vô Đoan nói: “Hiện tại không rảnh, chờ chúng ta chạy ra, tìm được sư phụ ta rồi giận sau.”

Dừng một chút, y lại an ủi: “Sư phụ ta bổn sự lớn lắm, ngươi yên tâm đi, không sao đâu – thương của ngươi thế nào rồi, cóđau không? Mẹ ngươi sao lại như vậy?”

Bạch Ly hồi lâu không nói gì, Thi VôĐoan còn cho rằng y đã ngất đi, không nhịn được quay đầu nhìn y một cái, lại thấy Bạch Ly vành mắt hơi đỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng.

Chỉ nghe Bạch Ly nói: “Bàấy nói hắc khí bên ngoài là nhằm vào ta, đều là bởi vì ta, chỉ cần giết ta thì Thương Vân cốc sẽ bình an, bàấy nói ta chính là vật bất tường.”

Bạch Ly dường như hơi sợ hãi, nói ra với một chút cam chịu, muốn nhìn thấy Thi Vô Đoan ném y lại, lòng thầm nghĩ: nếu như y cũng bỏ ta, ta và nhân thế này sẽ không còn dính dáng nữa, ngày sau bất kể sống hay chết, đều sạch gọn.

Ai ngờ mầm họa Thi VôĐoan này suy bụng ta ra bụng người hỏi: “Cái gì? Đều là nhằm vào ngươi? Ngươi đã gây họa lớn cỡ nào vậy?”

Bạch Ly ngẩn ra, không nhịn được cười khổ một tiếng: “Nếu ta biết thìđã tốt, từ ngày ta sinh ra, trong cốc liền có các loại đồn đãi, sợ ta, trốn tránh ta, nói ta là tai tinh…”

Với lịch duyệt của Thi VôĐoan hiện giờ, còn chưa thể lý giải loại sự tình này lắm, chỉ là một mặt thấy kỳ quái, một mặt lại thấy Bạch Ly đáng thương, còn gật đầu an ủi như người lớn: “Ôi, thật không nói phải trái gì cả, làm khó ngươi gánh chậu phân to như vậy qua ngần ấy năm.”

Bạch Ly trong một ngày tâm tình thay đổi rất nhanh, vừa rồi khi nói câu kia với Thi VôĐoan lại ẩn ẩn như nhập ma, cảm giác tuyệt vọng như dòng nước lạnh băng, không kham nổi, nào ngờ bỗng nhiên nghe thấy một câu như vậy, bộ dáng nghiêm trang của Thi VôĐoan như một cây châm nho nhỏ, thoáng chốc chọc thủng bi phẫn tích tụ trong ***g ngực, Bạch Ly lại cảm thấy dở khóc dở cười, phảng phất đủ mọi chuyện quá khứ bị một câu nhẹ nhàng bâng quơ của hài tử này lôi đi, đều thành một trò cười ghê tởm lại nực cười.

Y dán mặt lên cổ Thi VôĐoan một hồi lâu mới thấp giọng nói: “Ngươi tốt với ta như vậy, ta…”

“Ha ha, vậy ngươi làm tức phụ cho ta đi!” Thi VôĐoan thuận miệng nói, đột nhiên nhớ tới điều gìđó, lại lắc đầu: “Ôi chao, không đúng, ngươi đâu phải là nữ, không thể làm tức phụ cho ta.”

Bạch Ly khẽ nói: “Không quan trọng.”

“…” Thi Vô Đoan im lặng giây lát, không nhịn được nhỏ giọng nói: “Việc này… phải quan trọng chứ?”

Bạch Ly cười một tiếng, ngửi mùi tươi mát trên người thiếu niên, hơi nhắm mắt lại: “Ta nói không quan trọng là không quan trọng.” Trong lòng thầm nghĩ, ai dám bắt ta và ngươi xa nhau, ta sẽ giết kẻđó, mọi người trên đời này đều không tốt với ta, ta liền giết sạch bọn họ, lại có gì hệ trọng đâu?

Thi Vô Đoan nghe thấy câu cuối cùng yếu dần, cho rằng y bị thương thể lực không chèo chống được, chẳng thèm tranh cãi, chỉ là trong lòng khá tang thương nói thầm: “Ôi, y còn nhỏ mà, có nói y cũng chẳng hiểu đâu.”

Bạch Ly chỉđường, Thi VôĐoan cõng y chạy băng băng một mạch vào mật đạo của Hỏa Liên động, cảm thấy bên trong âm trầm, phảng phất có mùi thối rữa, Thi VôĐoan không nhịn được hỏi: “Tiểu Ly Tử, đừng đi nhầm đường nha?”

“Không nhầm, chính là bên này, ởđây có một lối tắt, có thể trực tiếp đến trạm gác bố trí trên sườn núi của Huyền Tông các ngươi.”

Mật đạo cực tối, thế cho nên hai người lao bừa như ruồi không đầu không hề thấy hắc khí bốc lên trong góc, lại còn dày đặc hơn trong Hỏa Liên động vừa rồi, chạy thêm một lúc, thanh quang trên tinh bàn ảm đạm đến mức cơ hồ chẳng còn nhìn thấy.

Bạch Ly không hề cảm thấy có gì không đúng, dù là lúc nãy họ bị hắc khí bao vây, ngay cả Thi VôĐoan cũng cảm thấy ngực ngột ngạt, y vẫn chưa bị hắc khí bốc ra từ vết nứt ảnh hưởng, hiện giờ y lại chúý tới Thi VôĐoan thở dốc càng lúc càng nặng nề, liền hỏi: “Ngươi mệt rồi phải không?”

“Ừm, có chút… ngạt thở.” Thi VôĐoan nhíu mày, mồ hôi trên thái dương đã xuôi theo hai má chảy xuống.

Bạch Ly đưa tay sờ thử, lại nhớp nháp lạnh băng đầy tay, y kinh hãi: “VôĐoan, thả ta xuống!”

Thi Vô Đoan không thả Bạch Ly xuống, chân lại hơi lảo đảo, quỳ phịch xuống đất, thúy bình điểu có phần không bay được nữa, cũng rơi xuống theo, Bạch Ly vội buông cổ y ra, biến về bộ dáng thiếu niên, máu ở ngực đã ngừng chảy, không biết vì sao mà cảm thấy khôi phục một chút khí lực – thậm chí khôi phục còn nhanh hơn ngày thường.

Thi Vô Đoan một tay nắm cổáo mà thở hồng hộc, y cảm thấy giống như có một bàn tay chen ngay ngực, không khí hít vào chỉ vòng quanh họng một vòng rồi lại bay ra, trước mắt sao vàng lấp lánh từng đợt.

Y chìa ngón tay vê khẽ, một ngọn lửa nhỏ bùng lên trên đầu ngón tay tái nhợt, lúc này hai người rốt cuộc thấy rõ, trong bóng tối lại có một cụm hắc khí kề sát phía sau họ, dáng vẻ như bộ xương khô, ngoác cái miệng to tướng sâu không thấy đáy bổđến, không biết từđâu thổi tới một cơn gióâm khí rất nặng, dễ dàng thổi tắt ngọn lửa trên tay Thi VôĐoan.

Thi Vô Đoan lúc này ngược lại bình tĩnh, y nhìn sang bên kia, thấy đầu kia của ngõ nhỏ sâu xa lộ ra một chút ánh sáng, biết Bạch Ly không dẫn sai đường, bên kia quả thật có lối ra.

Thiếu niên này giống như có bản lĩnh càng khổ sở càng bộc phát ra sức mạnh, nắm tay Bạch Ly, chống một phen, một lần nữa đứng dậy, xách lưng thúy bình điểu, hít sâu một hơi, lắc lưđầu, lời ít ý nhiều nói: “Chạy mau.”

Bạch Ly không biết vì sao người nọ khó chịu như vậy, đám hắc khí cực gần họ một sốđã vào thân thể y, chẳng những không khiến y khó chịu, giống như còn cực thoải mái, vết thương trên ngực chính làđược hắc khí kia ôn hòa bổ khuyết, nhưng chưa kịp nghĩ kỹđã bị Thi VôĐoan kéo chạy ra ngoài.

Hắc khíđuổi theo phía sau giống như biết họ sẽ chạy, tốc độ trong chớp mắt lại nhanh hơn không ít, mắt thấy sẽđuổi tới, ánh sáng của động khẩu kia càng lúc càng lớn càng lúc càng sáng, Thi Vô Đoan lại cảm thấy dưới chân như rưới chì, tim cũng phải nhảy ra ngoài, nhưng vẫn theo bản năng túm chặt Bạch Ly và thúy bình điểu.

Bỗng nhiên có thứ gìđó kéo mắt cá chân, Thi VôĐoan đâm nhào về phía trước, mắt tối sầm, trong phút chốc chẳng biết gì hết, nhưng chỉ ngất đi một hồi rồi lập tức tỉnh táo, phát hiện mình được người khác đón lấy, ôm ngang lên, thân thể lại bị ném bay cao ra ngoài.

Ánh sáng chói mắt chui vào đồng tử, Thi VôĐoan lại mở to hai mắt, cơ hồ bịđâm chảy nước mắt, vai y nặng nề nện lên tảng đá tại động khẩu, đau đến mức khiến y cho rằng xương cốt nát hết, trơ mắt nhìn Bạch Ly trong chớp mắt ném y ra lập tức bị hắc khí phía sau quấn lấy toàn thân, hắc khí kia lại xuyên qua ngực, như một thanh kiếm xuyên thấu thân thể, Bạch Ly chấn động toàn thân, phát ra một tiếng kêu ngắn ngủi.

“Tiểu Ly Tử!”

Vô số luồng hắc khí xuyên qua thân thể Bạch Ly như muốn phân tách y ra, khóe mắt Bạch Ly nhỏ xuống hai hàng huyết lệ, môi tái nhợt, y nhìn Thi VôĐoan như muốn khắc dáng dấp của thiếu niên thảm hại kia vào lòng, sau đó chưa kịp nói một chữ nào thì cả người đã bị cuốn vào màn sương đen, không biết gì nữa.

Y và hắc khí kia đồng thời biến mất ngay trước mặt Thi VôĐoan, mặt đất trống không chẳng còn gì nữa, giống như là Bạch Ly chưa bao giờ tồn tại.

Sau đó Thi Vô Đoan trông thấy một thứ lóng lánh trên mặt đất, y khẽ quát một tiếng, cắn răng gượng thân thể cơ hồđau đến chết lặng mà liều mạng bò qua, trông thấy đậu khấu triền y từng nhổ lông thúy bình điểu bện cho Bạch Ly. Thiếu niên túm đậu khấu triền vào tay, nắm lấy gắt gao, đau đến run rẩy.

“Ta phải đi tìm sư phụ.” Y nói với mình, “Ta phải đi…”

Sau đó y rốt cuộc không gượng được nữa, đầu vẹo qua một bên, hôn mê bất tỉnh.

Share this:

15. Chương 15: Kinh Biến

Thi Vô Đoan không biết trong Thương Vân cốc xảy ra chuyện gì, chờ y tỉnh lại thìđã là ban đêm.
Y vừa mở mắt liền trông thấy một đống lông run rẩy, trên người chỗđen chỗ xám, so với mớ lông huênh hoang của thúy bình điểu nhảy tới nhảy lui bên cạnh kia, càng có vẻ nhìn mà ghê người.

Đôi mắt đen láy thêm một thân lông trắng, Thi VôĐoan có nháy mắt như vậy đầu óc không thanh tỉnh, còn kinh hỉ nghĩ, đây là nguyên hình của Bạch Ly nhỉ, Tiểu Ly Tử chưa bị hắc khí kia mang đi!

Nhưng mà chờ y hoàn toàn tỉnh táo lại, không còn hoa mắt, mới thất vọng phát hiện mớ lông nhem nhuốc này chỉ là một con thỏ.

Con thỏ dường như có chút đạo hạnh, rất béo, béo đến mức hình thể không giống thỏ lắm, thoạt nhìn lại hơi giống một con chuột to béo phì, nhưng mà nó tuy rằng hình như khai chút linh trí, rồi lại không cơ linh lắm, toàn thân thịt nung núc, đầu có vẻ càng thêm nhỏđến đáng thương, nó dường như hấp tấp chạy tới tìm kiếm che chở, thiếu đầu óc chỉ cảm thấy trên người thiếu niên này hình như có pháp bảo, liền cắm đầu qua đây, ai biết đến gần mới phát hiện, ánh sáng tinh bàn kia phát ra khiến nó run rẩy theo bản năng, dọa nó không dám chạy, chỉ có thể cuộn tròn run rẩy.

Nếu là bình thường, Thi VôĐoan khẳng định phải trêu chọc nó một phen, nhưng y cố sức bò dậy, cúi đầu nhìn thấy đậu khấu triền trong lòng bàn tay, lại quay đầu nhìn nhìn động khẩu Bạch Ly biến mất, liền chẳng còn tâm tình gì nữa.

Thúy bình điểu dụi đầu lên đầu gối y, cọ cọ khe khẽ, chớp đôi mắt đen kịt nhìn y.

Thi Vô Đoan ngây ra một lát, cẩn thận thổi sạch sẽ bụi đất trên đậu khấu triền rồi cất vào lòng, vịn tảng đá to chỗđộng khẩu sơn động đứng dậy, vừa đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống, mới thấy trong Thương Vân cốc đã xảy ra chuyện gì.

Toàn bộ sơn cốc lại sụp xuống, cánh rừng như phải che cả bầu trời kia đều bị núi đáđè lên, một vết nứt to vuông vức đến mấy trượng xé toang cả Thương Vân cốc, ao suối như phỉ thúy lớn lớn nhỏ nhỏ trong Thương Vân cốc toàn bộ như nhuộm màu rỉ sắt. Phong vân biến sắc, thiếu niên vịn đánúi, đứng ngây ra hồi lâu, ngỡ ngàng ngẩng đầu nhìn không trung, trời xanh phảng phất cũng bị che mất diện mạo, chẳng nhìn thấy mảy may tinh quang.

“Sư phụ!” Thi VôĐoan đột nhiên tỉnh ngộ, quay người muốn chạy lên núi.

Y vừa quay đầu liền bị vấp ngã nhào, Thi VôĐoan cắn răng, bàn tay cứa rách chống xuống đất, một lúc lâu mới bò dậy, phía sau y là cả sơn cốc như phế tích, một thiếu niên nho nhỏ cứ thế mình đầy bụi bặm, tứ cố vô thân miệt mài bò lên đỉnh núi.

Dãy núi Cửu Lộc sơn phảng phất đều bị cái gìđó làm hỏng, sơn đạo ngày thường đi quen cũng biến hình, trăng mờ gió cao, bất cứ lúc nào cũng có thể bị vấp rễ cây lộ ra dưới chân, bịđá trên vách núi rơi xuống đập vào.

Y ngã một phát, bò dậy, lại ngã một phát. Cứ như thể không biết đau, lúc nằm nhoài dưới đất liền thở hồng hộc, lau máu lên tảng đá lạnh băng, vừa bò dậy là lại liều mạng chạy lên trên.

Thúy bình điểu yên lặng bay sát trên đầu, thấy y ngã sấp liền đậu lại bên cạnh chờ y, ngay cả con thỏ béo ngốc nghếch kia cũng ùù cạc cạc đi theo, chẳng biết nó nghĩ như thế nào, trừng đôi mắt nhỏ, như thể không biết lòng người đau khổ mà trông nơi từng là tiên cảnh, hiện giờ biến thành quỷ vực này.

Mỗi khi đến một trạm gác, Thi VôĐoan liền đi vào lớn tiếng hỏi: “Nơi này có ai không? Ta là VôĐoan! Ta làđồđệ của chưởng môn sư phụ! Có ai không?”

Nhưng mỗi một trạm gác đều rỗng tuếch, Thi VôĐoan cảm thấy mình chạy đến mức muốn nổ tung tim, chờ thời điểm y sắp đến đỉnh núi, đi ngang qua một trạm gác cuối cùng, cơ hồ sắp thất vọng rồi, chỉ tiến vào đi một vòng theo lệ, lại nhìn thấy một bóng mờ dưới mái đình tại hậu viện.

Y thoáng dừng bước, nhẹ chân nhẹ tay đi qua, lại phát hiện là một đệ tử thủ quan tên Lục Trình, theo bối phận làđồ tôn của đạo tổ, phải gọi y một tiếng tiểu sư thúc. Ngày thường Thi VôĐoan đến hậu sơn chơi đùa thường xuyên qua nơi đây, thân với vịđại sưđiệt này nhất.

Mùi máu tươi nồng nặc xộc vào mũi, tinh bàn trong tay Thi VôĐoan sáng lên, Thi VôĐoan lại cảm giác được một chút tham lam từ trong tia sáng ấy, giống như dã thúđói khát nhìn thấy con mồi có máu, y kinh hãi, cuống quýt nhét tinh bàn vào bao quần áo, chậm rãi đi qua gọi thử: “Lục Trình?”

Vừa đến gần mới phát hiện Lục Trình bị móc sắt xuyên qua, biến thành huyết nhân, hắn nhắm chặt hai mắt, ngực lại vẫn có chút hơi thở yếu ớt… nhưng cũng sẽđứt ngay lập tức.

Trước mắt Thi Vô Đoan bỗng tối sầm, lòng thầm nghĩ chẳng lẽ sư môn xảy ra chuyện gì?

Y xông lên một bước, cố sức ôm lấy nửa người trên của Lục Trình, bàn tay vỗ má hắn: “Lục Trình là ta đây, ngươi mở mắt ra nhìn xem, chuyện gì thế này? Sư phụđâu? Những người khác đâu?”

Nhưng người này bị thương thật sự quá nặng, quả nhiên là hơi thở như tơ nhện.

Đúng lúc này, mấy sợi tinh ti trong bao quần áo phía sau lại không nghe chỉ lệnh thò ra, lén lút bò lên móc sắt trên ngực Lục Trình như hơi thăm dò phản ứng của Thi VôĐoan.

Thi Vô Đoan ngẩn người, không biết đây lại là tình huống gì, ngay khi y ngây ra, đám tinh ti kia bỗng sáng rực, theo móc sắt đâm vào thân thể Lục Trình, điên cuồng hấp thu tinh phách còn sót lại của người trọng thương này.

Toàn thân Lục Trình run lên, Thi Vô Đoan kinh hãi nắm lấy đám tinh ti kia mà gắng sức kéo đứt, tinh ti khác như biết sợ hãi, khẽ nhảy một phát trên tay y, lập tức lại rụt trở về. Nhưng y vừa túm như vậy cũng kéo đến miệng vết thương của Lục Trình, Lục Trình rên khẽ một tiếng rồi mở mắt ra.

Ánh mắt hắn thoạt tiên mù mờ, lập tức như là nhớ tới điều gì, vẻ mặt khủng hoảng, môi co rút, cả người run rẩy, Thi VôĐoan vội vỗ mặt hắn, nói nhẹ giọng hơn: “Là ta, đừng sợ, ta là VôĐoan, Huyền Tông đã xảy ra chuyện gì? Sư phụđâu? Đại sư huynh và sư thúc mọi người đâu? Trạm gác dưới chân núi sao đều…”

Lòng y sốt ruột, một chuỗi câu hỏi tuôn ra, Lục Trình lại không biết sức lực đến từđâu, liều mạng đưa tay nắm lấy cổ tay Thi VôĐoan, Thi VôĐoan sửng sốt một chút, chỉ nghe thanh âm thều thào hấp hối, khàn khàn mà phí sức nói: “Chạy! Mau… chạy… mau…”

Sau đó thanh âm tắc nghẽn, Thi VôĐoan cảm thấy sức lực trên ngón tay hắn buông ra: “Lục Trình!”

Lục Trình chỉ mở to đôi mắt, tinh ti sau lưng Thi VôĐoan lại rục rịch ngóc đầu, dường như muốn ép sạch sẽ một chút tinh phách cuối cùng trên thân người chết tươi mới này, lại vướng bởi chủ nhân nên không dám làm càn.

Thi Vô Đoan từ từ giơ tay đặt dưới mũi Lục Trình, một lúc lâu mới thở dài thườn thượt, rốt cuộc đã ngây ra.

Từ nhỏđến lớn vẫn là lần đầu tiên y trông thấy người chết – còn là người y quen biết.

Trong lòng y bỗng nhiên tuôn lên ý nghĩđáng sợ, Lục Trình chết rồi, sư phụ thì sao? Sư phụ liệu có phải cũng… Y cảm thấy sựớn lạnh từ ngực khuếch tán đến tứ chi, tay chân đều đông cứng.

Bỗng nhiên, có tiếng bước chân người từ nơi không xa truyền đến, Thi VôĐoan rùng mình, theo bản năng xách con thỏ ngu ngốc bên chân trốn vào bụi cỏ.

Thúy bình điểu phản ứng cũng nhanh, nằm bên cạnh y không dám động đậy.

Giây lát, chỉ nghe có người nói: “Vừa rồi dường như ta nghe thấy bên này cóđộng tĩnh, Tử Lương, chúng ta qua xem thử.”

Một người khác đáp một tiếng, bịch bịch một hồi, hai người dường như chạy qua bên này.

Thi Vô Đoan thở phào một hơi, y nghe ra giọng hai người này, là Triệu Thừa Nghiệp và Hoàng Tử Lương hai đệ tử của Bích Đàm sư thúc, chạy suốt một ngày, nhìn chung đã gặp được thân nhân, Thi VôĐoan cảm thấy mình phải mừng phát khóc, nhưng khi trong lòng vừa buông lỏng, muốn đứng lên thì chân nhũn ra, nhất thời không thểđộng đậy.

Nhưng y mới định mở miệng gọi, lại nghe thấy Triệu Thừa Nghiệp ở nơi không xa cười lạnh nói: “Hà, không ngờ nơi này còn một con cá lọt lưới.”

Cái gì?!

Tay Thi Vô Đoan đang đè trên mắt cá chân lập tức bất động, thúy bình điểu bên cạnh di động một chút, bị y đè lại. Lòng y nhanh chóng suy nghĩ, Triệu Thừa Nghiệp cóý gìđây? Lục Trình lúc sắp chết vì sao phải bảo y chạy mau, hắn đang sợ cái gì?

“Hơi nóng còn chưa tan, chắc là mới tắt thở.” Hoàng Tử Lương nói, “Vừa nãy có phải là hắn giãy giụa không?”

“Chắc vậy, trong Thương Vân cốc chẳng biết thế nào rồi, gây ra động tĩnh lớn như vậy, suýt nữa kinh động thánh giá, vừa không lưu ý làđể hắn chạy đến nơi đây.” Triệu Thừa Nghiệp nói, “Nào, hai huynh đệ ta khiêng hắn lên, kiểm tra thi thể, tiện bề báo cáo kết quả với sư phụ.”

Hoàng Tử Lương cười nói: “Sư huynh sao lại hồđồ thế, hai huynh đệ chúng ta khiêng thi thể xuẩn vật này lên núi, chẳng phải vất vả? Theo ý ta, không bằng cắt đầu hắn treo trên hông, đến lúc đó cho sư phụ xem qua làđược.”

Triệu Thừa Nghiệp cười nói: “Cóđạo lý.”

Thi Vô Đoan trong bóng tối mở to mắt, tim cũng sắp ngừng đập.

Hai người kia nói “sư phụ” nào, là Bích Đàm sư thúc? Bích Đàm sư thúc sao lại để họđồng môn tương tàn, thậm chí không chịu cho toàn thi? Tay y nắm chặt thân thúy bình điểu, khóđược đại điểu kia cũng không ra một tiếng mặc y túm.

“Không được, ta không thể manh động.” Thi VôĐoan nói thầm trong lòng, “Nên đuổi theo xem thử rốt cuộc là chuyện thế nào.”

Y hít sâu một hơi, chờ hai người kia rời khỏi một lúc mới cẩn thận bò ra, y biết Triệu Thừa Nghiệp và Hoàng Tử Lương hai người, tuy rằng so với thập nhị chân nhân còn kém một chút hỏa hầu, trong cả Cửu Lộc sơn không tính là nổi bật, nhưng cũng là người chuyên tâm tu đạo gần trăm năm, chút đạo hạnh và tuổi tác của mình trong mắt họđều không tính là gì.

Lúc này tay chân y có phần không linh hoạt, dáng vẻ bước đi hơi cổ quái, lại không dám sơý chút nào, chỉ sợ bị hai người phát hiện.

Lúc đi qua nơi Lục Trình trần thi, Thi VôĐoan rốt cuộc vẫn không nhịn được quay đầu nhìn một thoáng, chỉ thấy sưđiệt vừa nói chuyện với y lúc này lại biến thành một thi thể không đầu, nằm ngang dưới đất thê lương vô cùng, hai chân co quắp, ngón tay hơi gập, phảng phất đang nắm thứ gìđó.

Trong lòng như bị giội một chậu nước lạnh.

Dọc đường kinh hiểm không đề cập, Thi VôĐoan dẫn thúy bình điểu và thỏ tinh xa xa bám đuôi Hoàng Tử Lương và Triệu Thừa Nghiệp, đi đến gần đỉnh núi mới phát hiện bên trên lại làđèn đuốc sáng trưng. Chỉ là thủ vệ hơi cổ quái, bên ngoài là người của Cửu Lộc sơn, bên trong một tầng mỗi người lại mặc quần áo gấm vóc đỏ thẫm, trên thêu thần thú tì hưu trừ tà, phối đao, trên người trên mặt đều có lệ khí.

Thi Vô Đoan không biết họđang làm gì, không dám hành động thiếu suy nghĩ, bèn cẩn thận ẩn nấp bên cạnh, tính toán tìm cơ hội đi vào, cảđêm cũng chẳng tìm được cơ hội, vừa không cẩn thận liền nấp trong góc ngủ thiếp đi.

Mãi đến sáng sớm hôm sau, y giật mình tỉnh giấc, lén gạt cây cỏ trước mắt, nhìn qua khe hở, chỉ thấy những người cẩm y bội đao bỗng nhiên chỉnh tềđồng loạt đồng thời bước sang bên một bước, giây lát sau, nghi trượng cựđại chậm rãi tách đoàn người mà ra.

Thi Vô Đoan chưa từng thấy nghi trượng như vậy, nấp sau tảng đá lớn mở to hai mắt.

Nghi trượng đi qua, là xa liễn hoa quý bức người, rất nhiều người đi theo, lại lặng ngắt như tờ.

Đi tới cổng, xa liễn ngừng lại, Bích Đàm và Bán Nhai hai người dẫn chúng đệ tử Huyền Tông tiễn đến cổng, chỉ thấy chúng đệ tử hai người dẫn theo nhất tề quỳ xuống, Bích Đàm còn nói: “Cung tiễn thánh giá.”

Mọi người sơn hô vạn tuế.

Một nam tử khuôn mặt trắng bóc bên cạnh xa liễn nọ nói the thé: “Khởi giá-“

Sau đó người bội đao hai bên mởđường, xa đội cứ thế non hô biển gầm đi qua trước mặt Thi VôĐoan. Thi VôĐoan nghĩ bụng, mẹơi, đây là Hoàng đế sao?

Đúng lúc này, một nam nhân theo sát bên cạnh đế liễn dường như cảm giác được điều gì, thoáng nhìn phương hướng Thi VôĐoan ẩn thân, Thi VôĐoan cả kinh, vội rụt mình, một hồi lâu nam nhân kia mới nhíu mày, có phần không yên tâm quay đầu đi theo đế liễn.

16. Chương 16: Âm Mưu

Thi Vô Đoan chỉ biết Hoàng đế là quan rất to, thiên hạ lão bách tính đều phải nghe theo, nhưng trước mắt không hề có khái niệm cụ thể gì với tôn nghiêm đế vương, cũng chẳng cảm thấy được gặp nhân hoàng là chuyện vinh hạnh cỡ nào, chỉ thầm cảm khái một chút rằng trận trượng này rất lớn rồi lập tức liếc ngay đến bên kia Cửu Lộc sơn.
Chỉ vừa nhìn đãđủđể y kinh hãi – khách nhân tôn quý lên núi, các đệ tửđều ra đưa tiễn, hậu sơn lại xảy ra chuyện lớn như vậy, nhưng sao không thấy bóng dáng sư phụ?

Cũng không có Khổ Nhược sư thúc, lòng Thi VôĐoan chùng xuống, ánh mắt chậm rãi đảo qua Bích Đàm và Bán Nhai, trong lòng ẩn ẩn có phỏng đoán không tốt, sư phụ vắng mặt, thủ vệ dưới chân núi đã chết, hai người bọn họ lại ởđây mặt đầy phong quang cung tiễn thánh giá? Rốt cuộc là vì sao?

Y ngẫm nghĩ một chút, tay chân lại lạnh như băng.

Ngay cả thúy bình điểu và thỏ tinh dường như cũng có thể cảm giác được biến hóa tâm tình của y, hai súc sinh trí lực đều không cao im lặng nằm bên cạnh.

Xa liễn thánh giáđội ngũ rất dài lại không hỗn loạn, nhưng suy cho cùng nhiều người, dù chỉnh tềđồng loạt như thế nào thì vẫn rất có thanh thế. Thi VôĐoan nhân lúc xa đội dài thượt này đi qua, lặng lẽ bò khỏi bụi cỏ, y từng học một chút “ẩn thân quyết”, nhưng không tinh thông, khó mà hoàn toàn giấu đi hành tung, miễn cưỡng có thể làm người ta hoa mắt.

Y nghĩ nghĩ, nhặt một vốc đá vụn, miệng khẽ niệm ẩn thân quyết, tận khả năng không để ai nhận thấy được động tĩnh của mình, tung từng hòn đá ra.

Động tác tung đá của y không hề là tùy ý, chỉ giây lát, thái dương Thi VôĐoan đã vã một lớp mồ hôi li ti –đây chính là một loại trận pháp cực đơn giản cũng cực phức tạp học được từ chỗ Giang Hoa, tên là Chướng nhãn trận, vật phẩm tầm thường đều có thể dùng để thi trận, chỉ là yêu cầu với toán học cực cao, mỗi một vị tríđều phải tính toán đặc biệt chính xác.

Thi Vô Đoan trước mắt không tiện lấy tinh bàn ra thôi diễn, chỉ có thể toàn bằng tính nhẩm, còn phải phục mình thật thấp trong bụi cỏ, con đường chẳng qua mấy chục bước, y lại cảm thấy nhưđãđi hết nửa đời người, mãi đến khi lẻn vào vòng thủ vệ của Huyền Tông, một thân quần áo rách nát này sớm đã bị mồ hôi lạnh ngấm ướt.

Nhưng mà y cũng không dám buông lỏng, lúc này khoảng cách giữa y và hai sư huynh đệ Bích Đàm cung tiễn thánh giá chỉ có bảy tám thước, hai vị sư thúc này là cao thủ ngang hàng với đạo tổ chân nhân, thủđoạn đạo hạnh cao thâm, người khác đoán cũng không được, cho dù trước mắt nghi trượng của Hoàng thượng chưa đi hết, trường diện hơi hỗn loạn, y vẫn tận khả năng lặng lẽ im tiếng hít sâu một hơi, dùng sức dằn ngực một chút, lại tung đá trong tay ra rồi lui vào trong.

Thỏ tinh và thúy bình điểu bị y cột lên đai lưng, rất nhiều năm về sau, khi Thi VôĐoan cùng người khác nói đến đoạn kinh lịch này, chuyện cũđã như khói, đương sự sớm quên cảm giác kinh tâm động phách của bản thân tuổi nhỏ năm ấy, chỉ coi là một câu chuyện cười trà dư tửu hậu, lại khiến người có tâm nghe mà giật mình.

Y là một hài tửđược đạo tổ nuôi trong thâm sơn, lớn đến mười tuổi trừ tu tập đạo thuật thì chỉ biết quậy phá, ngay cả câu lòng người hiểm ác này cũng chưa nghe qua, hoàn toàn như giấy trắng, bỗng nhiên gặp phải đại biến như thế, sao có thểđâu vào đấy, không nhanh không chậm như vậy?

Lão nhân nói, hài tửđặc biệt thông minh lanh lợi thế này đều là cặn bã biến thành, không dễ dàng nuôi sống, chỉ khi nào gặp phải tạo hóa lớn, nuôi sống được, tất nhiên có thể dấy lên một phen sóng cả trong nhân thế này.

Thi Vô Đoan không biết thứ gìđang chèo chống trong lòng mình, có lẽ là Bạch Ly mất tích, sơn cốc sụp đổ, đồng môn tương tàn, loạt biến cố này như thể một tầng sắt nung đỏ, hung ác ấn lên tim y, bằng tốc độ nhanh nhất bao cho y một lớp sắt mỏng nhưng vững chắc.

Y dường nhưđã biết chuyện mình làm lần này không giống với ngày trước nghịch ngợm phá phách, dĩ vãng bị sư thúc bắt được chẳng qua làđưa đến chỗ sư phụ, bị trách đánh một trận rồi thôi, họ là thân nhân, chung quy sẽ không thực sự thương tổn mình, nhưng hiện tại… những người này biến thành không giống thân nhân nữa.

Trong lòng Thi Vô Đoan trước nay chưa từng cùng một thời gian nghĩ nhiều như vậy, y thậm chí cảm thấy cảđầu óc đều bị mấy thứđó lấp đầy.

Y vừa lặng lẽ lẻn vào Huyền Tông vừa âm thầm suy nghĩ, lão đầu Hoàng đế kia không biết tới làm gì, những người này đều mặc trang phục lộng lẫy, đủ thấy là vừa trở về từ chỗ tếđàn, nếu ta hiện tại trực tiếp đi tìm sư phụ, cũng chẳng biết người đang ở nơi nào, không cẩn thận còn dễ dàng đả thảo kinh xà, chi bằng trước tiên đi tếđàn xem bọn họ rốt cuộc làm gì.

Y lại nghĩ tới bảy ngọn sơn đăng nhìn thấy tối hôm trước, trong đầu nhớ lại lời đạo tổ từng nói với mình, cóđộng tĩnh lớn, phong vũ lớn, chỗ không tầm thường lớn, tất là có người làm điều ngược.

Bảy ngọn đèn… bảy ngọn…

Thi Vô Đoan nhớ từng nhìn thấy trên một quyển tạp ký, đèn đốt bảy ngọn, đó là tá thế, thượng có thể thác quốc vận, hạ có thể tục tư mệnh. Họ gây ra động tĩnh lớn như vậy, là mượn ông trời thứ gì?

Quan trọng nhất là, Thi VôĐoan còn nhớ lúc ấy đạo tổ phát hiện y xem quyển sách này, giận dữ bạt tai y một trận, nói đây là bàng môn tàđạo, còn nói “Việc này không thể tái nghị, có vay có trả, thuật nhân quả tạo hóa là không thể nói nhất, con người nếu tham lam cố làm ngược ông trời, không thể không dẫn đến đại tai họa”.

Sư phụ còn ở trên núi chứ? Nếu có thì sao lại để bọn họ làm việc như thế?

Đệ tử quan môn của chưởng môn Huyền Tông y đây nhìn chung cũng có vài phần bản lĩnh, dọc đường xốc mười hai phần tinh thần, cẩn thận tránh trạm gác, thêm quen thuộc địa hình, khá giỏi việc lén lút đi ra ngoài phá phách, lại hữu kinh vô hiểm lẩn đến tếđàn của Huyền Tông.

Vừa nhìn, y liền theo bản năng che mặt thúy bình điểu, chỉ thấy giữa tếđàn kia không biết xảy ra chuyện gì màđốt ra một mảng sém to tướng, cả dải cỏ cây xung quanh toàn bộ gặp nạn theo, đều đã chết héo, mấy ngọn sơn đăng hôm qua lên không bị thả xuống vây quanh một vòng tếđàn, bấc đèn chính giữa đều đã không thấy đâu, tan tành đến mức chẳng thành hình dáng.

Thi Vô Đoan vượt qua tếđàn, nhìn vào từđường, chỉ thấy đại môn từđường kia mở rộng, trong viện lại có một cỗ quan tài.

Thi Vô Đoan nắm chặt tay, ánh mắt nhìn lên từng tấc, lại trông thấy trên chiếc bàn bên trên quan tài bày một cái bài vị cực đơn giản – Huyền Tông chưởng môn nhân đạo tổđời thứ ba trăm bốn mươi chín chi vị.

Y nhất thời cảm thấy trước mắt tối sầm, suýt nữa ngã dúi đầu.

Động tĩnh này rốt cuộc kinh động thủ vệ tếđàn, người cầm đầu quát to một tiếng: “Ai!”

Thi Vô Đoan cả kinh, nháy mắt phục hồi tinh thần, ánh mắt lướt qua thủ vệđãđặt một tay lên thân kiếm, biết mình đã bị phát hiện, thiết nghĩ lúc này với công phu mèo quào kia của mình nếu muốn phá vây hoặc là trộm chuồn ra là không khả thi.

Y hít sâu một hơi, định thần lại, lấy một loại dũng khí vượt quá tuổi tác và lịch duyệt lóđầu ra khỏi Chướng nhãn trận kia, véo đùi mình một cái thật mạnh, tuy rằng không thểđương trường òa khóc nhưng vành mắt đãđỏ hoe.

Y đầu tóc bù xù, mặt bẩn lem nhem, chóp mũi còn dính bụi, nhưđộng vật nhỏ tội nghiệp, nhìn quét một vòng trên mặt đám thủ vệ, ngồi dưới đất “oa” một tiếng, khóc rõ to mà không chảy nước mắt.

Đồng thời âm thầm duỗi chân phá hủy sạch sẽ Chướng nhãn trận ở chỗ mình.

Trong thủ vệ tự nhiên có người nhận được tiểu đệ tử của chưởng môn này, lập tức trao đổi ánh mắt, Thi VôĐoan từ khe hở liếc thấy một thủ vệ chạy ra thông báo, nhưng nhiều người như vậy mà không có một ai đến đỡ mình dậy, an ủi mình một chút, lòng y càng chùng xuống.

Giây lát, Bích Đàm chân nhân rảo bước đến. Thi VôĐoan chỉ chần chừ chốc lát rồi lập tức lao đầu vào lòng Bích Đàm, miệng nói: “Bích Đàm sư thúc!”

Bích Đàm ánh mắt mập mờ, chậm rãi giơ tay vỗ về lưng y, nhưng khoảnh khắc đặt tay ra sau lưng Thi VôĐoan lại cảm giác được sự cứng đờ của thiếu niên.

Trong bụng đổi ý, Bích Đàm kéo Thi VôĐoan khỏi lòng mình, nhẹ nhàng đẩy ra một chút, nửa ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm vào mắt y, ôn nhu hỏi: “VôĐoan, con chạy đi đâu vậy, các sư thúc đều sốt ruột muốn chết, còn có sư phụ con, sư phụ con ông ấy…Ôi!”

“Con… con chỉđến hậu sơn chơi một thời gian, con chỉ…”Đôi mắt Thi VôĐoan vừa rồi bị y ra sức dụi một phen, có vẻ càng đỏ, lại thật sự có một chút nước mắt, nói năng lộn xộn, “Con trộm chim của sư phụ cho Tiểu Ly Tử chơi, sợ người đánh con… Sư thúc, sư phụ con đâu?”

Bích Đàm hơi nheo mắt, Thi VôĐoan thầm hoảng hốt, chỉ sợông ta nhìn ra cái gì, liền giơ tay áo ra sức lau mắt mình một phen nữa: “Sư thúc, sư phụ con đâu?”

Bích Đàm nhẹ nhàng vỗ vềđỉnh đầu y, thở dài nói: “Con nhìn thấy bài vị trong từđường rồi?”

Thi Vô Đoan ngẩng đầu nhìn ông ta.

Bích Đàm đứng lên, nhẹ nhàng đẩy phía sau y một phen, miệng nói: “Thôi được.”

Liền dẫn y vào từđường, quan tài còn chưa đóng đinh, Thi Vô Đoan chỉ nhìn vào trong một cái, lui ba bước liền, toàn thân run rẩy.

Sư phụ dưỡng dục y hơn mười năm, dạy dỗ y hơn mười năm, đánh chửi y hơn mười năm kia, sư phụ mỗi khi y gây họa hổn hển cầm thước đuổi đánh, mỗi khi y có tiến cảnh vuốt râu mỉm cười kia, cứ thế chẳng còn sức sống nằm trong quan tài, giống như Lục Trình…

Chết rồi.

Bích Đàm một tay ấn vai y, nửa ôm vào lòng, nói khẽ: “Sư phụ con đang trong thời kỳ tu hành quan trọng, con đột nhiên mất tích, ông ấy không tìm thấy con, thậm chí không chịu bế quan tĩnh tu, bấy giờ mới cấp nộ công tâm, bệnh một trận liệt giường…Ôi! Mấy sư huynh đệ chúng ta sự vụ bận rộn, lại không phát hiện gần đây ông ấy hơi có vẻ như tẩu hỏa nhập ma. Ông ấy…ông ấy…”

Rõ ràng là đạo tổ viết thư lệnh y xuống núi tìm kiếm Giang Hoa tản nhân mà!

Thi Vô Đoan cảm thấy trên vai mình giống như bị một con độc xà chiếm cứ, người run rẩy dữ dội hơn.

Đối phương sau đó lại nói những gì, y đã hoàn toàn không nghe thấy, Bích Đàm thấy dáng vẻ này của y liền cúi đầu xuống, trên mặt lóe qua thứ gìđó u ám không rõ, lại dặn dò vài câu rồi kêu người dẫn y đi xuống rửa mặt nghỉ ngơi.

Thi Vô Đoan cắn đầu lưỡi, một lần nữa xốc lại tinh thần, rốt cuộc phát hiện họ vẫn an bài y trong khu viện trước kia ở cùng sư phụ.

Trên tinh bàn cực đại trong viện, tất cả những ngôi sao đều biến thành sa thạc bình thường, tất cả tinh ti đều chết khô toàn bộ.

Thi Vô Đoan chỉ nhìn một cái rồi đờđẫn dời tầm mắt, nếu vừa nãy trong lòng y còn ôm một chút may mắn không muốn tiếp nhận, nhìn thấy cái này liền hoàn toàn tuyệt vọng.

Sư phụ từng nói, tinh bàn thôi diễn thiên cơ, chính là vật chí linh trên thế gian, có một số gặp cơ duyên, thậm chí sẽ nhận chủ, tinh bàn đã nhận chủ nhân, sẽ cùng tồn vong với chủ nhân, chỉ cần một chút hồn phách của chủ nhân còn ở nhân gian, nó sẽ không tan hết quang hoa.

Như vậy hiện giờ xem ra những ngôi sao khắp trên trời này chẳng còn mảy may dính dáng với sư phụ y nữa.

17. Chương 17: Trên Núi

Đêm hôm ấy Thi VôĐoan vào phòng mình, tung thỏ tinh và thúy bình điểu ra, ngồi phịch xuống giường như thoát lực, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng – dường như là vừa mới dùng quá mức, lúc này không thể suy nghĩ gì nữa.
Qua khoảng một chén trà, y mới chậm rãi phản ứng lại, trong lòng khó chịu, giống như vừa mở mắt thì cả thế giới đều điên đảo, y cảm thấy mình ngẩng đầu nhìn con đường phía trước, đằng trước đều bị sương mù dày đặc lấp kín, lại quay đầu nhìn phía sau, chỉ cảm thấy những chuyện từng xảy ra đều không phải là thật.

Thi Vô Đoan ngồi bên giường màôm ngực, bỗng nhiên mếu máo, muốn gào khóc một hồi, nhưng biểu cảm vừa đến chỗ, tiếng khóc còn chưa phát ra, y lại nhớ tới điều gìđó, nơm nớp lo sợđưa tay ra sức lau mặt một phen, cởi giày dùng chân trần đi xuống đất như trộm cắp, cẩn thận nhoài người bên cạnh cửa sổ, nhìn một vòng bốn phía, phát hiện cửa phòng trong viện không hề có ai giám thị mình, bấy giờ mới yên tâm, tính toán ngồi xuống khóc tiếp.

Nhưng ngồi xuống rồi, phát hiện nước mắt vừa lên lại nghẹn xuống, khiến y khó chịu cực kỳ.

Hai ngày một đêm này đã xảy ra quá nhiều chuyện, y thật sự vừa mệt vừa buồn ngủ, liền cắm đầu lên giường, đầu vừa chạm gối là mơ hồ, trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh, y bỗng nhiên giật mình, mồ hôi đầm đìa tỉnh táo lại, nghiêng người tháo bao đồđể bên cạnh, ôm tinh bàn vào lòng, lại lấy ra một thanh chủy thủ nhỏ, giấu dưới gối đèđầu lên, một tay kẹp ởđó, lúc này mới thở phào mà nằm xuống một lần nữa.

Ngày hôm sau, Bích Đàm bảo người đưa quần áo tới cho y, Thi VôĐoan chần chừ một chút, nhân lúc người khác không chúý, để quần áo dưới mũi ngửi cẩn thận, không ngửi ra có vấn đề gì, mới khoác áo để tang.

Y vừa ra khỏi viện của đạo tổ liền có người như hữu ý như vôýđi theo, Thi VôĐoan thầm tính toán, xem ra tạm thời không chạy được, họđịnh đối phó ta thế nào đây?

Y dường như rất có thiên phú hỉ nộ không ra sắc, thất tình không lên mặt, chỉ là sống mười mấy năm, xưa nay với ai cũng tốt, lần đầu tiên ôm lòng khúc mắc với người khác, thiên phú này liền hiển lộ ra, người khác chỉ thấy y an an phận phận ở trong linh đường túc trực linh cữu cho đạo tổ, trên mặt không thấy nước mắt, lại ẩn ẩn lộ ra vẻ u ám tử khí nặng nề, có phần không giống một hài tử.

Bích Đàm âm thầm quan sát y vài hôm, phát hiện con khỉ tinh nghịch này bỗng nhiên im hơi lặng tiếng, cả người lại không giống trước kia, như thể trong một đêm đã từ một mao hài tử biến thành thiếu niên. Thi VôĐoan vốn là thứ không gió cũng phải dấy lên ba thước sóng, với ai cũng quen, sau khi quen thân là miệng sẽ không yên, lúc này trở về lại không muốn nói chuyện với người khác lắm.

Nhưng mà y dù sao cũng còn nhỏ tuổi, đạo hạnh không đủ, tuy rằng nỗ lực đóng kịch, lại vẫn để người có tâm nhìn ra manh mối.

Bích Đàm phát hiện, mỗi lần vừa có người tới gần y, toàn thân Thi VôĐoan sẽ kéo căng một chút, sau đó mới có thể thả lỏng với khuôn mặt kèm dị sắc, trên biểu cảm tuy rằng đã cực lực che giấu nhưng luôn không tự nhiên lắm.

Ngày hôm đó Bán Nhai cùng ông ta nhìn chằm chằm Thi VôĐoan một hồi, liền nhỏ giọng nói: “Sư huynh, huynh xem nó…”

Chần chừ một lát mới dò xét sắc mặt Bích Đàm chân nhân rồi nói tiếp: “Ta cứ cảm thấy, tên nhãi này hình như biết được chuyện gì.”

Bích Đàm nhìn ông ta một cái, không hề tiếp lời.

Bán Nhai lại nói: “Sư huynh nghĩ xem, nó bảo làđi Thương Vân cốc, nhưng hôm ấy thánh giá giáng lâm, đỉnh Cửu Lộc sơn bên này thủ vệ nghiêm ngặt, nó thần không biết quỷ không hay mòđến tếđàn như thế nào?”

Bích Đàm chậm rì rì nói: “Chắc là nó vóc dáng nhỏ, bị thủ vệ nhãng qua.”

Bán Nhai thấy ông ta không đểý, vội nói tiếp: “Sư huynh nghĩ xem, cho dù nó là bị thủ vệ nhãng qua, tự mình mò vào, thế tên nhãi này trở về không đi tìm… tìm… nơi tiền chưởng môn ở, vô duyên vô cớ chạy tới tếđàn làm gì?”

Bích Đàm quay đầu nhìn ông ta.

Bích Đàm chân nhân ở trên Cửu Lộc sơn xưa nay danh tiếng cực tốt, cư xử hòa khí, tứ xứ giải vây cho người ta. Nói đến thìđạo tổ mới là chưởng môn nhân Huyền Tông, nhưng làm chưởng môn dù sao cũng tích uy khá nặng, nhân duyên so ra không tốt bằng sưđệ này. Người này sinh được dáng vẻ thiện nhân mặt mũi hiền lành.

Lúc này, Bích Đàm nhẹ giọng hỏi: “Sưđệ, đệ muốn nói gìđây?”

Bán Nhai không chần chừ nữa nói luôn: “Ta thấy tên oắt con này có chút vấn đề, chưa biết chừng đã nhìn ra chuyện gì, muốn giấu tài chờ thời báo thùđấy. Cùng với như vậy, không bằng chúng ta cứ nhổ cỏ tận gốc, đến…”

Nói xong đưa tay làm đao chém xuống, trên mặt có vẻ nịnh hót. Bích Đàm nhíu mày.

Bán Nhai nỗ lực không ngừng nói: “Sư huynh, ta biết huynh nhân hậu, tiểu… tiểu tử này cũng tính là chúng ta trông nom lớn lên, nói đến ai mà không có vài phần tình cảm? Chỉ là…”

Bích Đàm bỗng nhiên đưa tay đè bàn tay đang làm bộ chém người kia, ngắt lời Bán Nhai chân nhân, ngữ khí nặng thêm, nói vẻ không vui: “Không cần nói nữa, Huyền Tông ta trăm năm qua luôn là danh môn chính phái, môn hạđi phải ngay ngồi phải thẳng, cho dù sinh hiềm khích cũng là vì gia quốc thiên hạ, bất đắc dĩ mà làm, hiện giờ sư huynh đã mất, việc tá vận cũng thành, nào cóđạo lý làm khó một hài đồng nho nhỏ?”

“Nếu nó biết đạo tổ là…”

Bích Đàm xua tay nói: “Chúng ta không thẹn với lòng, nó biết rồi thì thế nào?”

Mắt thấy Bán Nhai vẫn muốn tranh biện, Bích Đàm liền quay người lại, nghiêm mặt nói: “Hôm nay ta nói rõởđây, VôĐoan là ta trông nom lớn lên, là hài tử tốt, cho dù tương lai không tốt, ta cũng sẽ tự mình xử lý nó. Hà, Bích Đàm ta dốc lòng tu luyện ngần ấy năm qua, dù không hữu dụng lắm thì cũng chẳng cần đề phòng một đứa trẻ như lâm đại địch. Chỉ là trước đó nó vẫn đang là sưđiệt của hai ta, ai muốn động vào một sợi tóc của nó cũng phải xem ta cóđáp ứng hay không!”

Bán Nhai trợn mắt há mồm nhìn Bích Đàm hừ lạnh một tiếng rồi phất áo bỏđi.

“Thứ gìđây.” Bán Nhai oán hận thầm nghĩ, hung tợn nhìn chằm chằm bóng lưng gầy đét của Thi VôĐoan một hồi, kháấm ức, “Ta nhổ vào! Làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ, nhổ cỏ không nhổ tận gốc, dưỡng hổ tất thành hoạn, tương lai sẽ có lúc ngươi hối hận, cứ chờ xem!”

Nhưng ông ta bổn sự không bằng Bích Đàm, thế lực không bằng Bích Đàm, đầu óc cũng không bằng Bích Đàm, trên Cửu Lộc sơn này chỉ chiếm suông bối phận lớn – trước kia làđạo tổ, hiện tại là Bích Đàm, thật sự chẳng cóđường cho ông ta nói chuyện. Bán Nhai vẫn còn tức giận một hồi, chung quy không còn phương pháp, quay người bỏđi.

Lại nói Bích Đàm chân nhân, tuy rằng ngoài miệng nói dễ nghe nhưng trong lòng không chắc chắn như vậy, Thi VôĐoan lộ không ít sơ hở, một con cáo già nhưông ta sao lại không nhìn ra được.

Bảy ngày sau đạo tổ hạ táng, Thi VôĐoan ngày đầu tiên trở về phòng mình ngủ, nửa đêm canh ba Bích Đàm không nhịn được đi vào tiểu viện của đạo tổ, nhẹ tay nhẹ chân đẩy cửa phòng Thi VôĐoan mà tiến vào trong.

Lúc này ba vật sống trong phòng đều đã ngủ, ánh trăng chiếu vào từ cửa sổ, Thi VôĐoan nằm nghiêng trên giường, cuộn thành một cục nhỏ, trong lòng ôm thứ gìđó. Bích Đàm lại tiến lên hai bước, từ trên cao nhìn xuống quan sát y một hồi. Thiếu niên ngủ không hề an ổn, mày nhíu lại rõ sâu.

Bích Đàm thầm nghĩ trong lòng, tên nhóc này từ nhỏđã lên núi xuống sông gây họa, có thể có nhiều tâm nhãn như vậy, bụng dạ sâu như vậy sao?

Nghĩ đến mấy ngày nay Thi VôĐoan tuy rằng lúc bị người khác đến gần sẽ hơi cứng đờ nhưng thái độ với mình chẳng có gì là không ổn, mặc dù không còn làm nũng như trước kia song lễ phép cũng thập phần chu toàn, không hề nhìn ra khổđại thù thâm cỡ nào. Nếu nó biết…

Bích Đàm lắc đầu, im tiếng nở một nụ cười, cảm thấy mình nghĩ nhiều, định quay người rời khỏi. Nhưng mà lúc này ánh mắt bỗng nhiên ma xui quỷ khiến dừng trên thứ Thi VôĐoan đang ôm, trong bóng đêm thứ kia tuy rằng bị vải bao chặt song vẫn lộ ra chút ánh sáng, Bích Đàm động lòng, thò ngón tay cẩn thận tránh đi cánh tay Thi VôĐoan, vén bao đồ kia lên một chút, phát hiện bên trong là một bộ tinh bàn.

Khi ngón tay chạm đến một góc tinh bàn lại cảm giác được một lực hấp dẫn quỷ dị, tinh khí trong thân thể mình giống như tiết ra một chút từ ngón tay, ánh sáng vốn u ám của tinh bàn nọ rực lên, thoạt nhìn lại hơi giống ma trơi.

Đây là… bàn đại hung!

Tinh bàn như người, vật tầm thường như dung nhân bình phàm, không biết nhận chủ, trừ thôi diễn thì chẳng còn công dụng gì khác, nhưng một số tinh bàn hoặc bởi vì chất gỗ, hoặc bởi vì cơ duyên lớn, mà phảng phất có hồn phách – tỷ như bộ tinh bàn to trong viện của đạo tổ, đế chính làđá vá trời, tinh sa trên bàn làđọa thiên tinh tử mài thành phấn, thần vật trời sinh tự nhiên bất phàm, trái lại bộ này…

Bích Đàm đương nhiên không biết bộ tinh bàn nguyên bản phổ phổ thông thông này của Thi VôĐoan từng bị thần lôi đánh, kếđó hút hồn phách lệ quỷ, sau lại hút không biết bao nhiêu hắc khí từ vụđất nứt trong Thương Vân cốc – tuy rằng lúc ấy vì che chở Thi VôĐoan nên hơi miễn cưỡng nhưng nó vốn có quỷ khí, hỗ trợ lẫn nhau với âm khí trong vụđất nứt kia, tự nhiên cũng được lợi không ít.

Hiển nhiên thứ người khác không đụng được này làđã nhận chủ, thứ có linh tính như vậy thường chỉ thần phục người có duyên, hài đồng nho nhỏ này cất vật đại hung như thế…

Bích Đàm nhíu mày, trong đầu không nhịn được lướt qua một lần những lời Bán Nhai nói, cảm thấy lạnh sống lưng, nếu Bán Nhai nói không sai, nếu nó thật sự là tuổi nhỏđã giảo hoạt như thế, có thể tránh khỏi thủ vệ nghiêm ngặt như vậy. Khi đóẩn vào rồi không đi tìm đạo tổ màđi tếđàn trước, rất có thể là bởi vì nhìn ra sự tình không đúng, sợ bị phát hiện, không muốn manh động, mà tính toán thăm dò hư thực. Sau đó trong lòng biết cái chết của đạo tổ có nội tình khác, còn có thể lá mặt lá trái với mọi người toàn núi…

Bích Đàm càng nghĩ càng kinh hãi, đến cuối cùng cơ hồ hơi sởn gai ốc, vì thế lại chần chừ, một… một hài tử hơn mười tuổi, có thể nghĩ nhiều như vậy? Có thể làm đến bước này? Nhưng lại nhìn y mang theo một vật đại hung nhận chủ như thế, đủ thấy Thi VôĐoan này không lương thiện vô hại như y biểu hiện ra ngoài.

Trong lòng ông ta kinh nghi bất định, một tay ẩn ẩn phiếm khói tím, nhẹ nhàng giơ lên, lại nhằm đầu Thi VôĐoan áp xuống từng chút.

Đúng lúc này thiếu niên trên giường hình như ngủ không an ổn, nhẹ nhàng trở mình, Bích Đàm cả kinh, phục hồi tinh thần, còn chưa kịp né tránh thì Thi VôĐoan đã lăn vào lòng.

Y dường như bị lạnh, bắt lấy nhân thểấm áp, ném tinh bàn mà dán lên, còn bám lấy người Bích Đàm, lẩm bẩm chép miệng, nói mớ vài câu.

Bích Đàm nghiêng tai nghe, chỉ nghe y nói: “Sư phụ… sư phụ… sư phụđừng đánh con nữa…”

Bích Đàm sửng sốt, Thi VôĐoan cọáo ông ta, nói tiếp: “Sư thúc.. cứu mạng, Bích Đàm sư thúc…”

Bích Đàm dừng lại, khói tím trên tay dần tan đi, nhẹ nhàng vỗ về lưng Thi VôĐoan, cúi đầu ôn nhu hỏi: “Muốn sư thúc cứu con cái gì?”

Thi Vô Đoan “ư” một tiếng, hồi lâu mới nói: “Cứu con…đừng để sư phụđánh con…”

Bích Đàm mềm lòng, thở dài, kéo chiếc chăn y đá sang một bên, cẩn thận đắp giúp, ngón tay sờđầu y một phen, lúc này mới lại lén lút đóng cửa đi ra ngoài.

Thi Vô Đoan ở trên giường lại trở mình, đưa lưng về phía cửa, rúc sâu hơn vào trong chăn.

Sau đó y mở mắt nhìn tường, chỉ cảm thấy lưng ướt sũng mồ hôi lạnh.

Thi Vô Đoan cứ thế kinh hoàng khiếp sợở trên Cửu Lộc sơn, nuôi thỏ tinh và thúy bình điểu, mỗi ngày ru rú trong nhà.

Bích Đàm vốn mỗi ngày tự mình qua dạy y công khóa nhưđạo tổ, chỉ là Thi VôĐoan phát hiện Bích Đàm chưa từng dạy y chú thuật vàđạo võ tu, mỗi ngày chi hồ giả dã bảo y đọc sách như muốn bắt y khảo Trạng nguyên, nếu không thì là ném cho y mấy bộ sách thuật tính sao, mượn cớ bản thân không tinh thông đạo này lắm, không thểđể ngộ con cháu người khác, bảo y tự mình tìm hiểu.

Thi Vô Đoan cũng liền phối hợp, bảo đọc sách thì y đọc sách, không bảo đọc sách thì y tự mình mân mê tinh bàn, dáng vẻ không tiến bộ.

Thời gian dài đi, Bích Đàm phát hiện tiểu sưđiệt này chỉ có vài phần khôn vặt nghịch ngợm phá phách, chính sự lại không được, là thứ bùn loãng không thể trát tường, cũng chẳng muốn quản lắm, từđến mỗi ngày biến thành ba ngày một lần, cuối cùng Huyền Tông sự vụ bận rộn, bản thân cũng có một đống đồ tửđồ tôn, chẳng còn quá nhiều thời gian quảnThi VôĐoan nữa, qua mười mấy ngày liền mang mấy quyển sách đến thăm một chút tượng trưng rồi mặc cho tự sinh tự diệt.

Nhưng màăn dùng chưa bao giờ bớt một chút, ngược lại còn hậu đãi không ít so với đệ tử khác trên núi.

18. Chương 18: Thịnh Hội

Xuân qua thu đến, chỉ chớp mắt Thi VôĐoan đãở trên Cửu Lộc sơn năm năm. Vóc dáng cao vọt lên, thiếu niên xương cốt vẫn chưa dài hết, thân hình còn gầy hơn người trưởng thành, nhưng người đã lộ ra dáng dấp cao to, mặt mày lại ngày một nhạt nhẽo, không còn khó lường, thật sự kháđương được một tiếng “tiểu sư thúc” các đệ tử bối phận thấp gọi y.
Trong năm năm, thúy bình điểu đã thay lông hai lần, nhưng thỏ tinh đừng nói biến hóa, ngay cả tu hành cũng hết sức chậm chạp, rõ ràng bộ dáng ăn no chờ chết, cơ duyên xảo hợp đi theo Thi VôĐoan lên Cửu Lộc sơn, được hưởng sái, lại có người cho ăn ngon, thân thể càng như thổi, béo hẳn lên, nhìn từ xa cơ hồ giống hệt một con chó nhỏ.

Năm đầu tiên, Thi VôĐoan còn bởi vì mình bị giam lỏng ởđỉnh Cửu Lộc sơn mà sốt ruột, dù rằng kiềm chế gắt gao nhưng có lúc vẫn khó lòng che giấu địch ý với đám Bích Đàm, y sẽ tự nhốt mình trong phòng sau mỗi lần Bích Đàm đến thăm lại rời khỏi, ngay cả thúy bình điểu và thỏ tinh cũng ngăn bên ngoài, dùng tiểu chủy thủđâm lên tường, thậm chí thời điểm khó mà chịu đựng nhất y còn từng đâm đao lên người mình, phảng phất không phát tiết như vậy là y phải bị ngột ngạt chết.

Nhưng mà nhẫn nại như vậy lâu ngày lại thành một thói quen.

May mà thời gian như nước, thoáng cái đã trôi qua khe, trăm năm cũng chỉ như một chớp mắt, một đời còn chưa tận, năm tháng khổ sở lại nhưđao, từng đao mài tới mài lui trong ngoài, thậm chí phảng phất chẳng qua vừa quay đầu thì người đã hoàn toàn thay đổi.

Sách Thi Vô Đoan từng đọc chất lên còn cao hơn y, sống những ngày đại môn không ra nhị môn không bước, nếu khảo y những thứ chi hồ giả dã vứt đi kia, tùy tiện nhặt lên một quyển, tùy tiện lật đến một tờ, chỉ một chữ y có thể thao thao bất tuyệt đọc tiếp, nói đến cái khác thì lại không muốn lên tiếng, phảng phất y ngày đêm buộc hồn mình trong mấy trang sách ố vàng mốc meo ấy.

Lâu dần ngay cả Bích Đàm cũng nghi hoặc, cảm thấy hài tử này khả năng thật sự không biết gì hết, bằng không sao có thể bình tĩnh như vậy? Cũng chẳng quản y nữa.

Chậm rãi, trong mắt Thi VôĐoan, nói chuyện đã thành một việc xa xỉ, lòng y hiểu rõ mình không phải được Huyền Tông nuôi, mà là bị Huyền Tông giam giữ, trò chuyện với người khác phải vạn vạn phần cẩn thận, hễ nói một câu đều phải cân nhắc rất lâu, có đôi khi đêm khuya tĩnh lặng, Thi VôĐoan ngột ngạt không chịu được nữa, cũng từng nói chuyện với thúy bình điểu và thỏ tinh, nhưng hai thứ này thật sự là hồđồ, lâu dần y cũng cảm thấy vô vị, càng thêm trầm mặc hơn.

Y có rất nhiều thời gian để nơm nớp lo sợ, ban đầu Thi VôĐoan dùng những khoảng thời gian này để suy nghĩ chuyện đào tẩu như thế nào, nhưng sau đó y minh bạch, Bích Đàm và Giang Hoa là không cùng một dạng, từ chỗ Giang Hoa đào tẩu bị bắt về, cùng lắm là toác đầu, nhưng Huyền Tông hiện tại không cho y đùa giỡn nữa.

Một hài tử, đặc biệt là một hài tử bị chiều hư, thời điểm y tuổi nhỏ không hiểu chuyện, luôn sẽ sinh ra loại khờ dại tương tự như“ta không gì không thể”, mà khi y phát hiện mình kỳ thật chẳng là gì hết, đóđã là chuyện rất nhiều năm về sau.

Đem so sánhthì câu “phải nghĩ cách sống sót” này thật sự như là kéo mạ cho cao, nhanh chóng đem những đạo lý người khác phải sống rất nhiều năm mới có thể minh bạch truyền bá cho một bộóc choai choai.

Thi Vô Đoan mỗi ngày ngồi bên cạnh tinh bàn chết trong viện, đầu óc không được yên tĩnh giây lát, y nghĩ rất nhiều chuyện, Bích Đàm dạy y đọc sách không nhất định là xuất phát từ hảo ý, nhưng đọc sách không bao giờsai, cổ nhân nói đọc vạn quyển sách đi vạn dặm đường, tuy rằng y chưa từng đi vạn dặm đường song cũng miễn cưỡng xem như từng trải qua một phen kiếp nạn, hơn nữa y ngộ tính cực cao, chẳng ai ngờđược trong năm năm này, làm bộ làm tịch nhẫn nhục như thế như vậy cũng giúp y đi lên một con đường khác.

Có đôi khi y đang suy nghĩ, liền nhìn tinh bàn ngẩn người, ban đầu không chúý, chợt có một ngày Thi VôĐoan mới phát hiện tinh sa trên tinh bàn kia không hề là không thứ tự.

Bên trên là thứ gì y vẫn chưa hiểu, Thi VôĐoan biết tinh bàn từ sau khi sư phụ mất thì không còn ai động vào, thứ này còn ở lại khoảnh khắc sơn đăng chưa lên.

Thi Vô Đoan thích tính sao, người khác chưa chắc kích động lắm, dù sao Bích Đàm cũng vậy, Bán Nhai cũng vậy… Khổ Nhược đại sư không còn xuất hiện trước mặt Thi VôĐoan, chẳng biết hiện tại sống hay chết kia cũng vậy, cho dù tu vi của họ khá cao, với phương diện này lại chỉ lướt qua.

Tính sao hữu dụng, có thể tìm người, có thể tính toán khí tượng, nhưng truyền thuyết người tập đại thành có thể tính ra mệnh thuật số phận của ai, chỉ là người si nói mộng mà thôi. Mệnh thuật vô thường, thiên ti vạn lũ, phàm nhân làm sao có thể tính rõđược? Chỉ có một sốđộng tĩnh lớn nhưđại tai đại nạn, đại phúc đại họa, đế tinh tướng tinh, vương triều đổi thay, mới có thể cho những người tinh thông đạo này hơi có phát hiện.

Nếu nói lớn, học thành môn học vấn này, chính là nhân tài kinh thiên vĩđịa, nếu nói nhỏ, người tầm thường chẳng qua thấy được ngày mai làâm trong mưa tuyết mà thôi.

Trong mắt Bích Đàm, những học vấn huyền diệu khó hiểu này, bình nhật tối đa là dùng để tu thân dưỡng tính, không liên quan với đại đạo, cho nên cũng mặc y đi tu tập, người thường ngày lên đỉnh núi đưa cơm sẽ ngẫu nhiên nhìn thấy vị“tiểu sư thúc” ru rú trong nhà này ngồi xổm bên cạnh tinh bàn, cóđôi khi suy nghĩ sâu xa, cóđôi khi dùng một cây mộc côn nhỏ vạch thật dài những phép tính mà người ta không hiểu, lúc đấy đôi mắt cả người y sẽ sáng lên, tưởng như phải sa vào đó.

Nhưng một khi phát hiện có người đến, y lại khôi phục biểu cảm chậm chạp cứng nhắc.

Năm ấy Thi VôĐoan đã tròn mười sáu tuổi, Bích Đàm bỗng nhiên phái người đến tìm, đưa cho y một tấm thiệp, nói là lại đến đại hội thuật võ ba mươi năm một lần của Huyền Tông, đặc biệt mời y ra mặt chung vui với chư vịđồng môn.

Cái gọi là“đại hội thuật võ”, kỳ thật chính là thử luyện tiến cảnh những năm gần đây của chúng đệ tử Huyền Tông, thứ nhất để cho chưởng môn xem thử bổn sự của đệ tử tiểu bối bên dưới, người tu đạo sống lâu hơn người bình thường không biết bao nhiêu đời, trong ba mươi năm có thể phát sinh đủ các loại tình huống, Huyền Tông sẽ có một số vị trí trống ra, đệ tử trong đại hội thuật võ biểu hiện xuất sắc đều có hy vọng lên những vị tríấy, nhưng màđiều này còn chưa tính, có lực hấp dẫn nhất chính là, sự kiện ba mươi năm một lần của Huyền Tông, trong triều đình mỗi lần đều phải phái người tới, nếu có thể vào mắt những khách nhân này thì tiền đồ sẽ không thể hạn lượng.

Tu đạo không thể tách rời ngoài lục hợp như tu tiên, suy cho cùng là phàm tâm chưa mất.

Thi Vô Đoan khách khách khí khí nhận thiệp, trong lòng suy tính, họ kêu mình ra mặt là muốn làm gì? Làm vật cát tường? Bài trí? Làm cho ai xem? Đây lại làý tứ của Bích Đàm hay Bán Nhai?

Y nhìn lướt qua người đưa thiệp, là bộ dáng thanh niên, cười híp cả mắt, thoạt nhìn kháđược ưa thích, liền hỏi: “Vị này… xưng hô thế nào?”

“Thưa tiểu sư thúc, con là Lương Tiêu, đại đệ tử dưới chưởng môn tọa làân sư của con.”

Lúc Thi Vô Đoan nghe thấy hai chữ chưởng môn, thoáng động lòng, lại không biểu hiện ra mặt, cơ hội để y nói chuyện không nhiều, chẳng biết bắt đầu từ khi nào liền dưỡng thành tật xấu nói từng chữ, một câu nghỉ ba lần, hệt như một lão đầu tử gần đất xa trời, y “Ồ” một tiếng, qua một lúc mới tiếp tục nói: “Ngươi làđệ tử của Triệu sư huynh.”

Lương Tiêu đợi y hồi lâu, cảm thấy sắp cười cứng cả mặt, còn cho rằng y muốn phát biểu cao luận gì, ai ngờ mới đợi được câu vô nghĩa này, vội nói: “Vâng, chính là sưđiệt.”

Thi Vô Đoan nhìn hắn một cái, gật đầu nói, “Được.”

Cái gì được? Khóe miệng Lương Tiêu giật giật, ngẩng đầu nhìn Thi VôĐoan hồi lâu, thầm nghĩ người này sao lại không hiểu lễ phép như thế, sau đó thêm một lúc lâu nữa mới thấy người này thập phần cẩn thận gấp thiệp lại ba lần, cất vào tay áo, bấy giờ mới chắp tay nói chậm rì rì: “Gặp được sự kiện ba mươi năm, thật sự may mắn, xin thay ta hồi bẩm chưởng môn sư thúc, VôĐoan bất tài, đến lúc đó nhất định ở bên trợ trận một phần.”

Lương Tiêu vội nói “nhất định nhất định”, bấy giờ mới rõ hóa ra không phải người này không hiểu lễ phép mà là phải cho y thời gian để y lễ phép, hắn vừa định cất bước, chỉ thấy Thi VôĐoan lại mở miệng, sau đó vị này lề mề nhưông cụ non quá mức, nói: “Lương sưđiệt thiếu niên tài tuấn, trên đại hội thuật võ tất nhiên có một phen chuẩn bị, tiểu sư thúc chúc mừng ngươi tiền đồ vô lượng trước.”

Lời này vào tai Lương Tiêu, chỉ cảm thấy dị thường quỷ dị, cứ như thể người trước mặt không phải một thiếu niên mà là một lão đầu tử tóc bạc bảy tám mươi, vội khách khí hai câu rồi chuồn đi như trốn.

Thi Vô Đoan cười tủm tỉm nhìn chăm chú bóng dáng hắn, dựa lên cạnh cửa, ánh mắt lại lạnh băng. Y quay người vào nhà, lấy một xấp bản thảo dưới bàn, đây là y dưới tình huống không có ai dạy, mất năm năm diễn toán nghiên cứu biển sao cuối cùng đạo tổ lưu lại màđạt được.

Thi Vô Đoan khẽ vê ngón tay, một ngọn lửa nhỏ bùng lên tay, khoảnh khắc thiêu một đống giấy thành tro tàn. Y thở một hơi khe khẽ, minh bạch cơ hội để mình rời khỏi Huyền Tông đãđến.

Ngày ấy đại hội thuật võ, Thi VôĐoan rốt cuộc một lần nữa xuất hiện trước mặt mọi người.

Theo bối phận thì Thi VôĐoan phải ngồi cùng thập nhị chân nhân Triệu Thừa Nghiệp và các đại đệ tử, y bèn chọn chỗ cuối, không hề trò chuyện với ai. Bất đồng với những đệ tử chăm chỉ chạy một mạch nhưđiên trên con đường võ tu dưới chân núi kia, kẻ dáng vẻ mẹ ghẻ nuôi y đây, vừa ra mặt liền rõ ràng như một kẻ dị loại.

Con đường võ tu của Huyền Tông xưa nay rất khổ, cũng phải đông luyện Tam cửu hạ luyện Tam phục, lăn lê bò trườn mười tám loại vũ khí, thường xuyên phải lấy ra đọ sức một phen, huống chi đại hội thuật võ là phải tỷ thí với đồng môn, cho nên các đệ tử phần lớn là thân áo vải ra đây, nhưng mà người tu đạo, đặc biệt người võ tu, tự nhiên là nội hàm quang hoa, khí vũ hiên ngang, vừa đứng trong trường, từng kẻ cũng có vẻ tinh thần dị thường.

Chẳng biết có phải là cốý hay không, trên người Thi VôĐoan quấn một vòng gấm vóc, tuy không tính là xanh xao vàng vọt nhưng mặt mày cúi xuống, dáng vẻ mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng, mặc dù mi thanh mục tú, lại chỉ có những người không rõ chân tướng lúc lên chào hỏi mới có thể phát hiện… chỗ không tầm thường của vị tiểu sư thúc này.

Y cho dù vâng vâng dạ dạ cũng chậm hơn người khác một nén nhang, nói chuyện lộn xộn chẳng hề thú vị, trong đầu quả thực như chứa một đống hồ, còn thường xuyên không đểý trường hợp làm rơi túi sách, đáng ghét nhất chính là cái túi đó tưởng như rơi từ vách núi vạn trượng, rơi xuống đất phải một hai năm, câu “vừa dở vừa dai” này quả thực không đủđể hình dung nửa phần anh minh thần võ.

Chưa được một lúc đã chẳng còn kẻ không có mắt nào dám vây quanh vị tiểu sư thúc “truyền kỳ” này, mọi người nhất trí cho rằng Thi VôĐoan ra đây chính làđể giải thích “bề ngoài vàng ngọc, bên trong thối rữa” là thế nào.

Thi Vô Đoan âm thầm cười cười, kiên quyết rụt vào góc, ánh mắt quét qua một phen, đột nhiên dừng lại, y nhìn thấy Khổ Nhược đại sư…

Hộ vệ bên cạnh Khổ Nhược đại sư lại không phải là mấy sư tỷ như hoa như ngọc trong ấn tượng của y, mà là mấy nam đệ tử Huyền Tông mặc áo giáp cầm binh khí, những nữđệ tử khác ở nơi cách sư phụ họ mấy trượng, tuổi trẻ một chút thì trên mặt đã hiện vẻ căm giận.

Mấy người đi theo bên cạnh Khổ Nhược kia đâu phải hộ vệ, người sáng mắt nhìn là biết đây là cưỡng ép.

Chính lúc này, Khổ Nhược dường cảm giác được điều gìđó, bỗng nhiên ngước lên, vừa vặn đối mắt với Thi VôĐoan, thoạt tiên ngẩn người, nhất thời lo lắng ra mặt, mở miệng như muốn nói gì, Thi VôĐoan âm thầm thở dài, trong lòng biết vị sư thúc này là người tính tình nóng nảy không nhịn được, liền giơ chén rượu trên bàn lên, tươi cười xa xa tỏý.

Một ngụm uống cạn rượu trong chén, tiếng trống đã vang lên, Bích Đàm đi lên đài cao, tế thiên –đại hội này bắt đầu rồi. Thi VôĐoan dời mắt, không nhìn Khổ Nhược đại sư nữa, tầm mắt tiếp theo dừng trên vị Thái phóđại nhân đến đại biểu cho thánh ý– người này chính là người trung niên đi theo bên cạnh đế liễn năm năm trước y trông thấy ở cổng Huyền Tông. Trong lòng hiểu được bảy tám phần, Khổ Nhược mấy năm nay chỉ sợ cũng bị họ giam lỏng như mình, hiện giờ Bích Đàm muốn tìm lối thoát cho bản thân, nhân trường hợp này đưa Khổ Nhược ra lộ mặt, lại sợ bà ta phát tác, bèn đưa cả mình ra để trấn an.

Thi Vô Đoan bưng chén rượu, vẻ mặt ôn lương kính cẩn thầm nghĩ, lão bất tử *** già Bích Đàm này, cái khác không làm được, lập đền thờ cho mình lại thật sự thành thạo.

19. Chương 19: Nhan Chân

Người đến từ trong triều chính là Nhan Chân con trai đế sư Nhan Hoài Phác năm đó sơn đăng tá vận, chết trên đỉnh Cửu Lộc sơn, quan bái thượng công, hậu nhân mỗi khi nhắc đến tài hoa của người này, đều nói càng hơn tổ tiên.
Mà lúc này, Nhan Chân đang nhìn một người, một thiếu niên ngồi ở chiếu cuối trong một thế hệđệ tử Cửu Lộc sơn.

Thái phó đại nhân cũng không biết tại sao mình chúý tới y, rất nhiều năm về sau nhớ lại, Nhan Chân cảm thấy khả năng đấy thật sự là loại số mệnh nào đó, thôi thúc đầu mình, đểánh mắt dừng trên người kia.

Nơi đây thập phần náo nhiệt, cao đồ Huyền Tông tự nhiên bất đồng với người khác, bên trong không thiếu người có bản lĩnh thật sự.

Tuy rằng rất ít người biết nhưng bản thân Nhan Chân chính là một người tu đạo, chỉ là trước kia xuất thân Mật Tông Tây Cực cốc. Con đường tu đạo của Mật Tông và Huyền Tông vẫn có chút chênh lệch, song Nhan Chân cũng không phủ nhận Tây Cực cốc thật sự không bằng Cửu Lộc sơn phong quang vô lưỡng, cũng không có rất nhiều hậu bối chịu tiến tới.

Xem một môn phái tương lai thế nào, một mặt xem ai đương gia, một mặt cũng xem nối nghiệp phải chăng có người, hai ngày đầu, Nhan Chân âm thầm quan sát mấy hậu nhân Huyền Tông, kêu đến hỏi chuyện, mỗi kẻ không hề luống cuống, đối đáp trôi chảy, quả thực là văn võ song tu.

Đại hội thuật võđến ngày thứ ba, càng sắp đến cao trào, nhân vật áp trục xuất trường, lúc này người lên đài thử tay nghề không còn là hậu bối, mà là một thế hệđệ tử Huyền Tông, thậm chí thập nhị chân nhân cũng lên đài cổđộng.

Đến lúc này, Thi VôĐoan một mình ngồi đó bất động như núi giống hệt mông dính keo liền khá dễ thấy.

Bích Đàm từng dặn dò, không ai được chọc vào Thi VôĐoan, chưởng môn đã nói, tự nhiên chẳng ai làm khó y, Thi VôĐoan liền khá nhàm chán ngồi đóăn ăn uống uống. Tâm tư chẳng biết chạy tới nơi ngoài mấy vạn dặm rồi, dù là khi Tưởng Sùng Văn đệ tửđắc ý của Bán Nhai trong “thập nhị chân nhân” làm ảo giác đài sen kinh diễm tứ tọa, y cũng chỉ nhìn lướt qua một cái nhẹ như không.

Thuật huyễn tượng là một bí kỹ phi thường đặc thù của Huyền Tông, ngàn năm trước do thủy tổ khai sơn sáng chế– trong ảo giác một ngọn cỏ một gốc cây đều có thể là thật, cũng đều có thể là giả, mưa tuyết có thểđồng thời rơi xuống, thiên địa có thể hợp làm một thể, mấu chốt là xem người chế tác có thể phân tích cặn kẽđể làm ra “quy tắc” không hề mâu thuẫn hay chăng, nếu có thể thì“ảo giác” sẽ thành “chân thật”, có khả năng vĩnh viễn bảo tồn ổn định.

Nhưng mà thuật huyễn tượng mấy năm nay rốt cuộc vẫn dần dần suy vong.

Thi Vô Đoan tuy không thông thuật huyễn tượng nhưng giỏi nghiên tinh toán học, ngay cảđại trận đạo tổ lưu lại cũng để lòng y hiểu được bảy tám, tự nhiên có lý giải khác với học vấn của “quy tắc”, y nhìn lướt qua là thấy lỗ hổng trong “đài sen” này của Tưởng Sùng Văn –đài sen mọc lên, cánh hoa điêu tàn, Tưởng Sùng Văn vì dễ coi lại không cho nó rụng xuống màđể lơ lửng trên không, bọt nước trên hoa sen rơi tóc tóc.

Thi Vô Đoan mặt mày đờđẫn thầm nghĩ hóa ra lại là kẻ ngu xuẩn không phân nặng nhẹ, nhân mọi người đều ngạc nhiên đắm chìm trong ảo giác y tính ra nháy mắt sẽ tan tành, Thi VôĐoan múa đũa quét ngang một trận, quét hết những thứ thích ăn trên bàn đến bên mình – không ăn thì phí.

Bích Đàm cực tốt với y, trên ăn uống chưa từng để y bị thiệt, sơn trân hải vị quả các mùa trước nay đều chỉ cóăn không hết, nhưng dù không kén chọn như thế nào nữa thì trong lòng Thi VôĐoan cũng minh bạch thức ăn Bích Đàm cho y đều làđồ bình thường, thảo dược trân quý trên núi, thảo dược có trợ giúp cho tu hành, luyện khí, thanh tâm, người khác ăn như dưa muối, năm năm qua y chưa từng thấy một cọng.

Bích Đàm sư thúc kia của y, tâm tư thật sự là cẩn thận, đáng tiếc không đủác.

Thi Vô Đoan nhai thạch long thảo trộn vừa chua vừa đắng khóđược đụng tới, trong lòng thầm nghĩ, Bích Đàm sư thúc rất giỏi, đáng tiếc không đủác, còn thường thích lưu luyến tình cũ, quan tâm thanh danh, Bán Nhai sư thúc đủác, đáng tiếc đầu óc có hạn, không thể gây sóng gió, hai người này nếu có thể hợp làm một, cỏ trên mộ mình chắc cũng phải cao mấy thước rồi.

Nhan Chân chú ý tới Thi VôĐoan chính vào lúc này, hắn tự nhiên cũng nhìn ra được ảo cảnh này bảo trì không lâu, nhưng bản thân thuật huyễn tượng chính là tuyệt học, có thể làm ra đài sen sinh động còn nhỏ sương sớm như vậy, để nó ngay lập tức héo quắt trước mặt mọi ngườiđã là cực kỳ giỏi, những người khác đều hận không thể nhìn thêm, thiếu niên trơ trọi trên chiếu kia rõ ràng lại yêu quý thạch long thảo hơn, thậm chí chẳng ngẩng đầu.

Nhan Chân xa xa nhìn y một hồi, không nhịn được hỏi Bích Đàm bên cạnh: “Thiếu niên kia là ai? Hắn làm gì mà không lên trường?”

Bích Đàm vội đáp: “Đó là tiểu sưđiệt của ta, là– tiểu đệ tử của tiền chưởng môn nhân bản môn. Hắn… thân thể xương cốt không rắn chắc lắm, không thích hợp tập võ, trái lại đọc khá nhiều sách.”

Nhan Chân giật mình, liền nói: “Ồ? Mới mẻ thật, trái lại tướng mạo kháđẹp, ông gọi hắn qua cho ta xem.”

Bích Đàm nhíu mày, ngẩng đầu nhìn quét Nhan Chân, chần chừ giây lát rồi nói: “Việc này… Thái phó, sưđiệt này của ta tư chất có hạn, tuổi lại nhỏ, chỉ sợđụng chạm đại nhân…”

Nhan Chân cười nói: “Chẳng lẽ ta còn chấp nhặt với tiểu tử choai choai như vậy sao? Cứ gọi qua đây.”

Lúc này ảo giác đài sen đã hỏng, cánh hoa và bọt nước toàn như là bằng lưu ly, vang khẽ một tiếng rồi vỡ nát trước mặt mọi người, rất nhiều người tu vi hơi thấp giờđây mới hồi phục tinh thần, tiếng khen hay rộ lên khắp nơi.

Thi Vô Đoan khi được Bích Đàm thông báo còn hơi ngớ ra, ngẩng đầu trông hướng Nhan Chân, chỉ thấy Nhan Chân xa xa giơ chén rượu với y, như cóý mời.

Y vừa nhanh chóng tính toán trong lòng, không biết lão nam nhân này vô sựân cần với mình làm gì, vừa chậm chạp đứng dậy, một động tác vô cùng đơn giản như vậy cũng bị y dây dây dưa dưa, tưởng nhưđứng lên phải mất cả năm trời.

Bích Đàm rốt cuộc không nhìn nổi nữa, ho nhẹ một tiếng, Thi VôĐoan mặt không biểu cảm quay qua, ra vẻ quan tâm nói: “Trời sắp vào thu rồi, sư thúc phải bảo trọng thân thể.”

– Nếu như Cửu Lộc sơn không phải vạn dặm trời trong rừng rậm ngát xanh.

Khổ Nhược nhíu mày, rõ ràng cảnh giác hẳn lên. Thi VôĐoan hệt như mỗi bước lọt hố một lần “nhích đến” trước mặt Nhan Chân, Bán Nhai xa xa nhìn thấy hai người này một ngồi một đứng, một hỏi một đáp, trên mặt Nhan Chân kia còn như có vẻ tươi cười, liền nhẹ nhàng vẫy tay gọi Triệu Thừa Nghiệp bên cạnh.

Triệu Thừa Nghiệp cúi đầu, ghé tai đến bên miệng ông ta hỏi: “Sư thúc?”

Bán Nhai nói khẽ: “Sư phụ ngươi trạch tâm nhân hậu quá mức, không nghe ta khuyên.”

Triệu Thừa Nghiệp ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn theo ánh mắt, thấy ông ta đang nhìn chằm chằm bóng lưng Thi VôĐoan, liền hiểu được Bán Nhai cóý gì.

Chỉ nghe Bán Nhai nói tiếp: “Thừa Nghiệp à, ngươi phải giúp sư thúc một tay.”

Triệu Thừa Nghiệp ánh mắt lóe lên, giây lát hắn thấp giọng nói: “Vâng.”

Đợi khi Thi VôĐoan mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng, thành thành thật thật đứng trước mặt Nhan Chân, vị cao nhân tay không tạo hoa sen kia đã xuống đài rất lâu.

Nhan Chân tay cầm một cái chung nhỏ, quan sát kỹ lưỡng thiếu niên trước mặt, hắn cảm thấy hơi kỳ quái – dù cho cao đồ Huyền Tông từng kẻđều tương đối có tài, ở trước mặt hắn cũng không kiêu không nịnh, chẳng có một ai giống như Thi VôĐoan.

Nhan Chân cảm thấy… thiếu niên này, hình như không thích nói chuyện với mình lắm, có một chút chán ghét không nói nên lời.

Nhan Chân theo thói quen dùng ngữ khí trưởng bối đối với hậu bối hỏi mấy câu, như là“Ngươi tên gì”“Ngươi bao nhiêu tuổi” linh tinh, hắn liền phát hiện thiếu niên này hơi có vẻ như“gần đất xa trời”, hỏi y bao nhiêu tuổi y cũng phải trầm mặc cả buổi với đôi mắt mù mờ, cuối cùng còn chần chừ bất định ấp úng nói: “Mười… mười sáu? Đại khái thế?”

Đại gia, ngài hỏi ai thế?

Nhan Chân khẽ nhíu mày, lại kiên nhẫn hỏi: “Ta nghe sư thúc ngươi nói, ngươi thích đọc sách, thật là khóđược, ngày thường hay đọc sách gì?”

“Nhiều lắm.” Thi VôĐoan chỉ nói thế rồi thôi.

Ấn đường Nhan Chân giật một cái, ngay cả hàm dưỡng tốt như hắn, từ lúc chào đời tới nay cũng là lần đầu tiên bị coi thường như vậy, Bích Đàm ởđằng sau nghe thế vội trừng Thi VôĐoan một cái, Thi VôĐoan nhìn thấy, lại chậm rãi nói tiếp: “Chỉ làđều không nhớ lắm.”

Nhan Chân nghẹn lời, cảm thấy thiếu niên này hơi ngốc. Hắn cũng cho rằng mình trúng ma chướng, sao lại đột nhiên nghĩđến chuyện gọi người này qua nói chuyện chứ, liền khoát tay bảo: “Ngươi đi đi.”

Thi Vô Đoan rập khuôn lạy dài, hệt như một con rối gỗ giật dây. Đúng lúc này, Nhan Chân nhìn thấy khuôn mặt thủy chung cúi thấp, chẳng ngẩng lên được mấy lần kia. Nhan thái phó duyệt người vô số, hắn thoáng nhìn là nhận ra, ánh mắt thiếu niên này tuyệt đối không dính dáng với “ngốc”.

Người này bình tĩnh, như loại bình tĩnh nhìn thấu cái gìđó, nhưng mà nhìn chung tuổi trẻ cho nên không hề là loại bình tĩnh như ao tù nước đọng, bên trong cất giấu sóng ngầm mãnh liệt không che lấp được.

Lòng dạ một người lớn cỡ nào, đôi khi nhìn ánh mắt y là thấy hết, Nhan Chân cảm thấy cả Huyền Tông trên dưới chỉ mình thiếu niên này, phảng phất cóđôi… mắt chứa đầy một trời sao sáng, không nhịn được gọi y lại: “Ngươi nói ngươi tên là‘VôĐoan’, là lấy ý trong ‘hoàn hoàn vôđoan’ sao?”

Là “vô” trong “vô trung sinh hữu”, “đoan” trong “mạc trắc đoan nghê”, Thi VôĐoan thầm nghĩ trong lòng, ngoài miệng lại nghiêm trang nói đầy vô vị: “Không dám tự tiện phỏng đoán ý tứ của tổ tiên.”

Nhan Chân lại nhìn y hỏi: “Hiện giờ sư phụ ngươi đã mất, Nhan mỗ tuy bất tài, ngày trước cũng từng bái nhập đạo môn, có chút tâm đắc, không biết ngươi có muốn quay đầu sang môn hạ ta?”

Lời này vừa ra, mấy người nghe rõ chung quanh đều giật mình, ánh mắt Bích Đàm nhất thời trầm một chút, đôi mắt hơi nheo nhìn hướng Thi VôĐoan.

Thi Vô Đoan lại chỉ hơi ngừng bước, ngẩng đầu thoáng khó hiểu nhìn Nhan Chân một cái, y lúc này mới trông rõ Nhan Chân, chỉ cảm thấy người này tuổi tác kỳ thật không lớn, xem tướng mạo ước chừng cũng chỉ ngoài ba mươi, nhưng tóc mai đã xám, ẩn ẩn hơi tiều tụy, duyên cớ như là dụng tâm quá mức.

Sau đó y sửng sốt thầm nghĩ, lão đầu này có bệnh sao?

Tiếp đó, Thi VôĐoan không chút do dự khom người nói: “Đệ tử tự biết tư chất quá kém, khi sư phụ tại thế từng nói không chỉ một lần, ta là cái đó… tường gìđó, bôi cũng chẳng cần bôi, văn không thành võ không tựu, đêm ngủ ngáy còn chậm hơn người khác một chút…”

Nói tới đây giống như cốý biểu hiện mình khá ngốc, y dừng một hồi lâu, dường như không biết nên nói gì, lại đưa mắt nhìn hướng Bích Đàm chân nhân, hỏi: “Phải chứ, Bích Đàm sư thúc?”

Bích Đàm vội lau mồ hôi nói: “Chê cười, chê cười.”

Nhan Chân nhìn Thi Vô Đoan, thấy biểu cảm thẳng thắn, rõ ràng dáng vẻ tránh còn không kịp, trong lòng không nhịn được dâng lên một chút tức giận, thầm nghĩ thiên hạ không biết bao nhiêu người tranh nhau muốn bái nhập môn hạ hắn, lại còn có kẻ không biết tốt xấu như vậy.

Hắn lại có chút thất vọng, không muốn để Thi VôĐoan chướng mắt nữa, liền khoát tay bảo y tự mình rời khỏi, không nói gì nữa.

Thi Vô Đoan như trâu già kéo xe cũ quay người đi, chậm chạp lê bước về chỗ mình, tiếp tục cắm đầu ăn.

Khoảnh khắc ấy không ai biết trong lòng y đang suy nghĩ điều gì, chỉ nhìn thấy trên khuôn mặt người thiếu niên kia toàn là vẻđờđẫn không hợp tuổi.

Bích Đàm làm chưởng môn Huyền Tông, đương nhiên phải tiếp khách quý, nhưng màđại hội thuật võđến ngày thứ ba, các đệ tử không còn cẩn trọng như ban đầu, bầu không khí bắt đầu thoải mái, quy củ chậm rãi lỏng lẻo.

Tiểu viện Thi VôĐoan ở xưa nay không ai hỏi thăm, chỉ là chỗ cũ của tiền chưởng môn, ban đầu trên tiểu lộ có một chỗ thủ vệ, Bích Đàm không biết xuất phát từ suy tính gì mà vẫn không triệt, tuy rằng lỏng lẻo nhưng ra vào là ai thì vẫn đều biết.

Mà hôm nay, thủ vệ rốt cuộc bị náo nhiệt thu hút đi, cho nên ban đêm lúc mấy người đến, đi vào tiểu viện ban đầu đạo tổ từng ở như vào chỗ không người.

20. Chương 20: Đào Thoát

Lúc này kỳ thật Thi Vô Đoan không hềở một mình trong phòng, sự hỗn loạn của đại hội thuật võ không chỉ mình Bán Nhai lo liệu được, chạng vạng hôm nay thời điểm náo nhiệt nhất, Thi VôĐoan từ bên ngoài đẩy cửa tiến vào, phát hiện trong phòng y đã có một người – là một thiếu nữ mặt tròn, xem chừng tối đa mười lăm mười sáu tuổi, thấy y vào toàn thân kéo căng bật dậy, chân tay luống cuống hoảng hốt giải thích: “Tiểu sư thúc, người… người không phải sợ, con là…”
“Môn hạ của Khổ Nhược sư thúc nhỉ.” Thi VôĐoan lại chỉ nhìn lướt một cái, bước chân chẳng dừng một thoáng, điềm nhiên quay người đóng cửa, lúc này mới thấp giọng nói tiếp.

Tiểu cô nương này tuổi không lớn, nghe xưng hôước chừng làđồ tôn của Khổ Nhược, y chưa từng gặp.

Bất quá cũng phải, mấy sư tỷ muội có bản lĩnh thậm chí những người nổi bật trong lứa đồ tôn môn hạ Khổ Nhược đại sư toàn bị Bích Đàm trông chừng ngoài lỏng trong chặt, cũng chỉ có tiểu cô nương nhút nhát không gây chúý như vậy có thể nhân cơ hội lẩn vào: “Xưng hô thế nào đây?”

Thiếu nữ ngớ ra, lúng túng đáp một tiếng: “Tiểu sư thúc cứ gọi con là Tuệ nhi.”

Thi Vô Đoan rót cho cô một chén trà, giải thích: “Ngồi đi, ta biết trong phòng có người. Lúc ngươi vào đãđụng đến trận nghênh khách ta bày nơi đó, xem người đến bao nhiêu phân lượng có thể biết ngươi là từđâu đến.”

Phân lượng của một tiểu cô nương tự nhiên không thểđánh đồng với nam nhân trưởng thành, nơi có tiểu cô nương trong cả Huyền Tông ước chừng chỉ có môn hạ Khổ Nhược. Thi VôĐoan chỉ giải thích đến đây rồi thôi, đi thẳng vào chủđề: “Khổ Nhược sư thúc có chuyện gì quan trọng giao cho ta sao?”

Y dường nhưđã quen phương thức nói chuyện chậm chạp kiểu đó, lúc này thanh âm nghe không sốt ruột chút nào, lại cực nhẹ, thiếu nữ lần đầu tiên mạo hiểm, vốn trong lòng cực sợ, bỗng dưng thả lỏng theo y, vừa nhận chén trà cảm ơn, vừa nói: “Sư tổ bảo con đến xem thử tiểu sư thúc sống có tốt không. Sư tổ còn nói, người biết tiểu sư thúc là bị… bịác tặc Bích Đàm nhốt ởđây, bảo người đừng manh động, nhất định nghĩ cách cứu người ra.”

Thi Vô Đoan cười, thầm nghĩ ta không manh động là sẽ không có ai đòi mạng ta sao? Hơn nữa Khổ Nhược sư thúc trước mắt bản thân cũng là Bồ Tát bùn qua sông, còn quản được rủi ro của người khác? Nhưng trong lòng cũng cảm kích, gật đầu nói: “VôĐoan bất hiếu, làm phiền sư thúc lo lắng, Khổ Nhược sư thúc lão nhân gia cóổn không?”

Tuệ nhi vành mắt đỏ hoe chực rơi lệ, Thi VôĐoan âm thầm thở dài, đành xuất ngôn nhắc nhở: “Tuệ nhi, chỗ ta không an toàn, ngươi nói ngắn gọn thôi.”

Tuệ nhi gật đầu, ra sức lau mắt một phen, khóe miệng lại vẫn không nhịn được mếu máo, cô cắn môi, liều mạng nhịn xuống, một lát sau mới nói: “Sư tổ và chư vị sư bá sư thúc, cùng với chúng sư tỷ muội đều biết, chưởng môn là bị hai ác nhân Bích Đàm và Bán Nhai này hại chết, chỉ bởi vì chưởng môn không đồng ý việc đốt sơn đăng vay quốc vận, lúc ấy thánh chỉ truyền lên Cửu Lộc sơn, chưởng môn cự tuyệt không tiếp chỉ, sau đó chẳng ngờ trong Huyền Tông chúng ta lại có kẻ xấu ăn bên trong bò ra ngoài như vậy…”

Quả thế– trong lòng Thi VôĐoan sớm nắm được, trên mặt không hề biến hóa, chỉ bình tĩnh nghe.

“Sư tổ ngày trước vào núi thanh tu, sớm không quản thế tục chi tranh, người nói vay và không vay cũng chẳng có gì, chỉ là bọn họ làm sao dám… làm sao dám phạm thượng, còn hạ lệnh truy sát đồng môn?”

Thấy cô vừa nói vừa đỏ hoe mắt, Thi VôĐoan khoát tay ngắt lời, hỏi: “Vừa nãy trên đại hội thuật võ ta thấy sư thúc hành động không tự do lắm, chuyện là thế nào?”

Nước mắt rào rào rơi xuống từđôi mắt to của Tuệ nhi, cô nức nở nói: “Ngày đó trên Huyền Tông người của hai phái xung đột kịch liệt, chúng con và sư tổở xa hơn một chút, chờ khi sư tổ biết tin tức chạy tới, thấy Bích Đàm đang giao thủ với chưởng môn, ác tặc Bán Nhai kia lại âm thầm đánh lén, lão bỗng nhiên chui ra, từ sau lưng đánh nát xương tỳ bà của chưởng môn…”

Ấn đường của Thi VôĐoan giật một cái. Trầm mặc năm năm, lần đầu tiên chính tai nghe thấy chuyện này, y vốn cho rằng mình đã bình tĩnh, ai ngờ khoảnh khắc ấy ***g ngực giống nhưđốt lửa, hồi lâu trên khuôn mặt vẫn bình tĩnh đờđẫn kia bỗng lộ ra nụ cười, thanh âm càng thấp, y “Ồ” một tiếng, hỏi: “Là Bán Nhai, ngươi chính mắt nhìn thấy sao?”

Tuệ nhi gật đầu nói: “Chúng con đi theo sư tổ, đều nhìn thấy.”

Ánh mắt cô dừng trên người Thi VôĐoan, bỗng nhiên cảm thấy dáng vẻ nửa cúi đầu cùng khóe miệng vẫn còn ý cười kia lại có vài phần lạnh lùng khiến người ta sợ hãi, khóe mắt Thi VôĐoan rất dài, như một bút quét ngang, sau một nét đậm màu lại lưu vài nét dày, cô không nhìn rõ ánh mắt đối phương, không nhịn được hỏi: “Tiểu sư thúc?”

Thi Vô Đoan không đểý, chỉ nhẹ giọng hỏi: “Khổ Nhược sư thúc là bị cái gì trói buộc?”

Khổ Nhược xưa nay vô tranh với đời, với đệ tử thu đồ cũng không quản thúc nhiều, môn hạ có rất nhiều tiểu nha đầu tuổi nhỏ và tu vi không cao như Tuệ nhi, có thể tưởng tượng tình huống hình thế nghiêng về một phía lúc ấy, một mình bà thoát thân còn không dễ, huống chi là dẫn theo một đống gánh nặng đồđệđồ tôn này.

Mặt khác, thứ nhất Bích Đàm vì “ân nghĩa đồng môn” hư vô mờ mịt kia của ông ta, thứ hai đại khái Huyền Tông tứđại phái hệđột nhiên thiếu một nửa, để người ngoài nhìn cũng thật sự không ra sao. Chỉ sợ làđãđạt thành hiệp nghị gì, làm khó Khổ Nhược đại sư tính tình như tràng pháo kia lại vì môn hạ mà nhẫn nhục nhiều năm.

“Sư tổ thân bị Khổn thánh văn.”

Thi Vô Đoan ngẩn ra, chậm rãi nhíu mày – món này y có biết, có thể dung vào bảy kinh tám mạch của người ta, bình nhật không nhìn ra, không hềảnh hưởng hoạt động tầm thường, chỉ là không thể vọng động chân lực, nếu không Khổn thánh văn sẽ từ trong huyết mạch trồi lên, trói chết người mới thôi.

Đúng lúc này, bỗng nhiên một cái chuông nhỏ treo ở xà nhà trên đỉnh đầu Tuệ nhi vang khẽ một tiếng, Tuệ nhi sửng sốt, Thi VôĐoan lại đứng dậy, ngón trỏ chặn môi ngăn cô nói, thấp giọng bảo: “Có người xông vào, đừng lên tiếng.”

Tuệ nhi mở to hai mắt, mặt mày trắng bệch.

Thi Vô Đoan túm cô vào phòng, kéo một cái tủ cũ kỹ trong phòng ngủ, lôi thỏ tinh đang gặm lá rau bên trong ra, sau đóđẩy Tuệ nhi vào: “Trốn ởđây, đừng lên tiếng.”

Tuệ nhi dưới tình thế cấp bách túm chặt tay áo y: “Tiểu sư thúc, đây là…đây là…”

Thi Vô Đoan động tác nhanh nhẹn, trên mặt lại không nhìn ra mảy may sốt ruột, chỉ bình tĩnh cười cười, vỗ tay cô nói: “Không sao đâu, ta sống thời gian quá dài, chung quy có người không nhìn nổi thôi.”

Tuệ nhi kinh hãi che miệng. Cô dường như mới ý thức được, tiểu sư thúc thoạt nhìn tuổi tác xấp xỉ mình là không cùng một dạng với mình, trong năm năm, y không có một sư tổ cam nguyện xả thân che chở, không cóđồng môn giúp đỡ, chỉ một mình trong tiểu viện trên núi cô linh như phần mộ, thủ một bộ tinh bàn chết khô qua ngày.

Y giống như là… sinh hoạt trong một thế giới khác.

Thi Vô Đoan không hềđểýđến cô, nói xong không phân trần đóng cửa tủ, một mình đứng trong phòng giây lát, hít vào một hơi thật sâu.

“Nếu là Bán Nhai, ta cũng sẽ chọn động thủ vào lúc này, cơ hội kiểu này thật sự không nhiều.” Thi VôĐoan nghĩ, lại liếc cửa tủ một cái, suy tính: “Vốn còn muốn mượn sức Khổ Nhược sư thúc một phen, hiện tại xem ra chỉ có thể tự cầu nhiều phúc.”

Y chỉnh lại ngoại bào, không chút hoang mang đi đến gian ngoài, cúi người đốt nến – sáp này quá ngắn, chỉ bằng ngón cái của người lớn, màu lại đỏđến yêu dị, sáp nhỏ xuống phảng phất đang chảy máu, trong mùi khói lửa ẩn ẩn có một chút mùi tanh của máu.

Thi Vô Đoan đưa tay nhặt chụp đèn che nến lại, thúy bình điểu ngủ trên cái giá bên cạnh lập tức tỉnh giấc, trừng đôi mắt tròn xoe vỗ cánh bay lên vai Thi VôĐoan, thỏ tinh dường như cũng nhận thấy nguy hiểm, co cẳng lao đến rúc bên chân y.

Thi Vô Đoan mở cánh cửa gỗ gian ngoài, cung kính chỉnh ống tay áo, chắp tay nói với mấy người trong viện: “Không biết mấy vị sư huynh đến, VôĐoan không tiếp đón từ xa, thất kính thất kính.”

Đám Triệu Thừa Nghiệp vào viện, còn chưa vào trong, bỗng nhiên bốn phía tinh bàn kia lại bốc sương trắng, họ nhất thời sa vào mây mù dày đặc, Triệu Thừa Nghiệp không nhịn được kinh hãi, lòng nói vừa rồi nhận mệnh lệnh của sư thúc, còn nói lén xử lý tên nhãi như vậy là dễ như trở bàn tay, ai ngờ trong viện này lại có huyền cơ khác – tiểu quỷ này những năm qua chẳng lẽđúng như sư thúc liệu, một mực giấu tài giả bộ hồđồ?

“Là trận pháp.” Tưởng Sùng Văn theo sau nói, hắn tự thấy có chút nghiên cứu với phép ảo cảnh, bằng không cũng chẳng tự bêu xấu biểu diễn ảo cảnh trên đại hội thuật võ, màảo cảnh và trận pháp dị khúc đồng công, hắn cũng xem qua nhiều, Tưởng Sùng Văn hơi bấm tay tính bốn phía một phen, chỉ con đường đá dưới đất nói, “Ta thấy sương mù này như là‘Huyết chúc chi trận’, không phải trận pháp gì quá cao thâm, các vị theo sát ta, chớđểđi nhầm.”

Ai ngờ hắn vừa dứt lời, liền nghe thấy tiếng cửa mở, Thi VôĐoan kia dù bận vẫn ung dung đứng ở cửa, vẻ mặt tươi cười như nghênh khách bát phương, đâu còn mảy may sựđần độn ban ngày.

Chỉ thấy y chậm rãi lướt tầm mắt qua mấy người ởđây, lắc đầu thở dài không hề nóng nảy: “Bán Nhai sư thúc thật sự xem trọng ta rồi.”

Tưởng Sùng Văn cười khẩy nói: “Tiểu tử, chẳng qua một Huyết chúc trận màđã muốn vây khốn chúng ta, bảo chúng ta nên nói ngươi là to gan lớn mật quá mức, hay làếch ngồi đáy giếng quá sức?”

Thi Vô Đoan khiêm tốn nói: “Sư huynh giáo huấn phải lắm.”

Tưởng Sùng Văn: “…”

Thi Vô Đoan giũ tay áo, lại cười xòa nói: “Tiểu đệ bên này đơn sơ, chẳng lấy ra được thứ gì tốt, chỉ có mấy tấc nến cùng mấy mẩu linh thạch trong viện, dùng nguyên liệu ngay tại chỗ, thập phần sơ sài, thật sự làđã khinh nhờn các sư huynh.”

Y mấy năm nay không hay cười, giờđây cười rộ lên lại mang máng là bộ dáng lúc nhỏ, ẩn ẩn lộ ra hai chiếc răng khểnh, má trái một lúm đồng tiền không sâu không cạn như thểấp ủ một chén xấu xa, khiến người ta… cực kỳ muốn đánh y.

Triệu Thừa Nghiệp cắn răng nói: “Tưởng sư huynh, còn lắm lời với tiểu súc sinh này làm gì?”

Tưởng Sùng Văn cũng chẳng thèm để mắt đến Thi VôĐoan, tức thìđể biểu hiện tạo nghệ trên thuật trận pháp, lập tức không chút do dự cất bước lên trước.

Sau đó… chuyện kỳ quái đã xảy ra.

Triệu Thừa Nghiệp cảm thấy Thi VôĐoan trên vai có thúy bình điểu đứng, dưới chân có thỏ tinh đang cọ, thủy chung tựa tiếu phi tiếu đứng ở nơi cách họ hai trượng – nhưng mà hai trượng này phảng phất còn xa hơn muôn sông nghìn núi, chẳng cách nào bước qua được, hắn không nhịn được khá lo ngại nhìn Tưởng Sùng Văn, lại thấy trên trán sư huynh này cũng vã mồ hôi lạnh.

Thi Vô Đoan chỉ học trận pháp mấy tháng, nếu luận chủng loại trận pháp từng thấy, là tuyệt đối không bằng Tưởng Sùng Văn, nhưng y học ở chỗ Giang Hoa tản nhân chính là bản chất của trận pháp –đó là toán thuật.

Người tầm thường tính sổ là toán thuật, thôi diễn tinh thần biến hóa cũng là toán thuật, kỳ thật trận pháp dù cho thiên biến vạn hóa, chẳng qua vạn biến không rời tông – có một linh vật làm trận nhãn, một trận chủ làm môi giới, theo phép tính nào đó thôi. Chỉ cần minh bạch những phép tính này, thực ra trên đời vốn không có trận pháp chi thuật, cho dù người khác nghe nhiều cố ghi nhớ một ngàn loại trận pháp kỹ càng, người bày trận cũng tự có biện pháp biến đổi tùy ý một số lượng, biến nó thành một ngàn lẻ một loại hình trạng.

Chỉ là Thi VôĐoan ngoài mặt cười hì hì giả vờ trấn định, trong lòng lại biết trận pháp này của mình mấy cân mấy lạng, Bích Đàm chưa từng hà khắc y, nhưng cũng tuyệt không để y tiếp xúc đến bất cứ thứ gì có thể có linh tính, trừ bộ tinh bàn y mang về.

Đoạn huyết chúc kia là y dùng máu của mình và một sợi tinh ti dung vào sáp làm thành, đã thử vô số lần, tổng cộng chỉ thành một đoạn ngắn như vậy, đốt hết là không còn nữa.

Vì thế y không dám trì hoãn nhiều, sau khi xác định trận pháp đã vây được đám người này, liền chắp tay khách khí nói: “Xin lỗi chư vị sư huynh, thật sự là các ngươi tới không đúng lúc, tiểu đệđang định xuống núi du lịch, sợ rằng không kịp chiêu đãi khách quý, thứ lỗi không bồi được, trà nước bánh ngọt mong rằng chư vị tự tiện, tự tiện.”

Nói xong Thi Vô Đoan quay người đi ngay, phảng phất phút chốc đã biến mất ngay trước mặt những kẻ bị nhốt trong trận.

Thi Vô Đoan đi con đường nào đây? Tự nhiên là con đường Bán Nhai để không kinh động bất cứ ai trừ khử y trong im ắng mà cốý dọn dẹp. Triệu Thừa Nghiệp cũng miễn cưỡng là một nhân tài, công phu rất đủ, để Thi VôĐoan đi thẳng từ tiểu viện của đạo tổ xuống mãi chỗ trạm gác thủ vệđầu tiên cũng chẳng có ai ngăn cản.

Thi Vô Đoan nấp trong bụi cây, dò xét thủ vệ kia, trong lòng thầm nghĩ– giờ thì phiền toái rồi, xem ra là lâu ngày không xuống núi, không còn quen thuộc vị trí trạm gác, sao nơi này đã bắt đầu có người thủ rồi?

Y biết huyết chúc không đốt được thời gian dài, liền khẽ nhíu mày. Thúy bình điểu đãđược y thả bay, y liền với tay bế thỏ tinh lên, ra sức ném vào bao hành lý, nhưng con thỏ này thật sự quá“hùng vĩ”, không nhét vào được. Thi VôĐoan hơi bực mình, dùng ngón tay chọc đầu thỏ tinh, thấp giọng hỏi: “Ngươi thật sự là yêu tinh à? Sao có thể như vậy…”

Thỏ tinh nịnh nọt chớp mắt nhìn y, dùng đầu ẩy ẩy ngón tay y, cái miệng ba mảnh mấp máy, Thi VôĐoan khom vai, hai vật sống hiếm hoi ba năm qua bầu bạn bên cạnh dù ngốc hơn cũng có vài phần tình cảm, không thể ném nó lại không quản.

Y ngồi xổm nơi đóđộng não, bỗng nhiên nhìn cỏ mọc khắp nơi, Thi VôĐoan chợt động tâm tư, nhổ mấy cây, mười ngón bay múa, chẳng qua giây lát đã bện thành đống động vật nhỏ rất ra dáng, Thi VôĐoan miệng thầm đọc chú văn, chốc lát đã thấy lũđộng vật nhỏ kia lắc lưđứng dậy, chạy đi bốn phương tám hướng.

Thi Vô Đoan nở nụ cười nhẹ nhàng mà làm hiệu, những vật bằng cỏ này đồng thời bốc cháy, mang theo từng ngọn lửa nhỏ nhảy lên nhảy xuống, trên núi cỏ cây rậm rạp, nhà cửa đa số bằng gỗ, kỵ minh hỏa nhất, Thi VôĐoan cốý giở trò, giây lát lửa liền bốc lên.

Tứ xứđều đang bốc khói, chẳng ai biết lại là cháy từ nơi nào đầu tiên. Thủ vệ chỗ kia uống quá chén, đang mơ mơ màng màng, bỗng nhiên ngửi thấy mùi khói gay mũi, vọt lên ba thước cắm đầu lao ra, kêu la: “Cháy rồi! Cháy rồi!”

Tiếng hỗn loạn dần dần vang lên, Thi VôĐoan cốc đầu thỏ tinh mệnh lệnh: “Giả chết!”

Thỏ tinh hồđồ nhìn y, Thi VôĐoan lại nói: “Không giả chết làđánh chết ngươi!”

Thỏ tinh lập tức trợn mắt, chổng vó, bất động.

Thi Vô Đoan túm tai xách nó lên, cắt ngón tay mình bôi lên lông thỏ, trong lúc tối lửa tắt đèn giống như là xách một món ăn dân dã bình thường, y cúi đầu vò xù tóc, lau bụi lên mặt một phen, nhân loạn lẩn ra.

Khóe mắt quét qua ngọn lửa càng lúc càng to, lại nhớ tới tình cảnh năm ấy trong Thương Vân cốc, mình tuổi nhỏ bện dế làm tròđể Bạch Ly cười, không nhịn được cảm thấy tựa như cách một đời.

21. Chương 21: Bích Ti

Trên Cửu Lộc sơn quá nửa đêm đèn đuốc sáng trưng, Bích Đàm nghe thấy hồi báo, trực tiếp ném bầu rượu vào mặt Bán Nhai, giậm chân nổi giận mắng: “Ngươi… ngươi được lắm! Ngươi làm quá tốt rồi!”
Bán Nhai lau rượu trên mặt, cười khẩy nói: “Sư huynh, chuyện đến bây giờ mà huynh vẫn chưa chịu tin lời ta sao?”

Bích Đàm dùng ngón tay ra sức chọc vào ngực lão, mắng: “Đây là ngươi để người ta đâm cột sống của chúng ta, nói chúng ta lang tâm cẩu phế, làm trưởng không hiền từ sao?”

Bán Nhai lui lại nửa bước: “Sư huynh, nên đoạn không đoạn, đây là lòng dạđàn bà!”

Bích Đàm tức đến run lên, nói: “Nó là một đứa trẻ còn nhỏ tuổi…”

“Ha!” Bán Nhai lại cười một tiếng, nói, “Phải, nó còn nhỏ tuổi, không hề có bụng dạ, thế vì sao mấy năm nay huynh ngàn phòng vạn phòng, lại không thể bồi dưỡng ra một phế vật vô dụng, còn dùng một đoạn nến đỏ bằng ngón tay vây được mấy đại đệ tử dưới chúng ta?”

Bích Đàm nhíu mày – việc này đúng là hơi mất mặt, vốn không nên nói quá tường tận, ai biết Bán Nhai thành thật như vậy, chẳng những không ý thức được mình đã làm mất mặt sư huynh, còn tiến lên một bước, dưới ánh đèn lại có chút dữ tợn, khá là dị khúc đồng công với Thanh thô của Huyền Tông: “Sư huynh, huynh không nhìn ra sao? Năm đó Huyền Tông đệ tử nhiều như vậy, lão quỷđạo tổ kia chỉ hợp ý tên nhãi này, nó há là vật trong ao? Hôm nay nếu để nó chạy, ngày khác nhất định hậu hoạn vô cùng!”

Bích Đàm không nói gì, Bán Nhai vô cùng đau đớn kêu như cha mẹ chết: “Sư huynh!”

Bích Đàm trầm mặc, chậm rãi bước vài bước trong phòng, tiếp đó ngồi về sau bàn, hồi lâu, chẳng biết hành vi của Thi VôĐoan đã khơi dậy lòng cảnh giác, hay là tác dụng của tiếng “sư huynh” bất ngờ uyển chuyển kia. Bích Đàm rốt cuộc thở dài nhắm mắt lại, khoát tay thấp giọng nói: “Đi đi.”

Bán Nhai mừng rỡ nói: “Vâng!”

“Khoan đã.” Bích Đàm gọi lão lại, lấy một ngọn đèn từ trên giá sách bên cạnh, do dự giây lát rồi đưa cho Bán Nhai nói: “Năm năm trước khi ta đi thăm nó, phát hiện trong vật tùy thân có một bộ tinh bàn, xem màu sắc thì chính là vật đại hung, ta không yên tâm, liền hạ một sợi ‘bích ti’ trên đó.”

Bán Nhai vì thế càng cao hứng, hỏi: “Thế chẳng phải là có thể dựa vào thứ này tìm tung tích tiểu súc sinh kia?”

Bích Đàm nói: “Đốt ngọn đèn này, theo phương hướng cái bóng làđược. Nếu ngươi tìm được nó… niệm tình cảm nhiều năm như vậy, đừng hại tính mạng, dẫn nó trở về gặp ta.”

Bán Nhai vội nhận lấy, cảm thấy sư huynh tuy rằng hơi thiếu quyết đoán, vẫn có chút dự kiến trước, liền vừa lòng thỏa ý khép cửa phòng quay người đi ra ngoài. Bích Đàm ở trong phòng còn nghe thấy lão hạ giọng nói “Soát núi”, hơi ngỡ ngàng nhìn hướng ánh nến trên bàn, chìa ngón tay vê trên ngọn nến, không nhịn được nhớ tới Thi VôĐoan lúc nhỏôm đùi mình làm nũng gây rối, trong lòng xót xa, suýt nữa lại rơi nước mắt.

Bích Đàm thầm nghĩ, ta đã làm ác nhân sao?

Trong quốc chiêm xem được tinh thần dị tượng, biết quốc vận Đại Càn đãđến cuối, kế tiếp tất là thiên tai liền nhân họa, bát phương khởi nghĩa, đến lúc đó khổ chẳng lẽ không phải là thiên hạ bách tính? Vì sao sư huynh cự tuyệt không nhận ý chỉ hỏi trời vay quốc vận?

Đây đâu phải tư dục bản thân.

Bích Đàm tự thấy trên không có lỗi với xã tắc, dưới không có lỗi với thương sinh, sao sư huynh không thể lý giải kia chứ?

Còn có Vô Đoan…

Nghe ý tứ của Bán Nhai thìước chừng đã sớm mưu đồ thoát ly Huyền Tông, Bích Đàm thầm nghĩ trong lòng, là ai trên núi này không tốt với nó sao? Năm năm qua, ăn uống sinh hoạt của hài tử kia không ai dám thiếu một chút, nó hồi nhỏ uống trộm lưu phong lộ của Khổ Nhược, tổn hại thân thể, vừa đến đêm đông là lạnh, dễ dàng bị ho, ông ta tự mình khai dược, bảo người cẩn thận sắc sẵn đem qua, còn lo lắng môn hạđệ tử có người bất lợi cho nó, đến bây giờ thủ vệ chỗ tiền chưởng môn vẫn chưa từng triệt.

Bích Đàm lẩm bẩm: “Ngươi còn muốn sư thúc phải thế nào đây?”

Dù là tảng đá, ôm trong lòng như vậy, cũng phải ủấm chứ?

Động tĩnh trên Cửu Lộc sơn, Nhan Chân không có khả năng không bị kinh động, hắn phái một thị tòng ra xem thử, thị vệ trở về báo: “Đại nhân, không biết đã xảy ra chuyện gì, nhìn như làđang soát núi ấy, có cần thuộc hạđến chỗ Bích Đàm chân nhân hỏi thăm xem là chuyện gì không?”

Nhan Chân ngẫm nghĩ một chút mới lắc đầu: “Không cần. Chúng ta chẳng qua là làm khách thôi, đây là gia sự của người ta.”

Nói rồi cúi đầu, dưới ngọn đèn, khoác y phục xem nốt nửa cuốn sách còn lại.

Đêm nay, không biết bao nhiêu người mất ngủ.

Thi Vô Đoan không có khả năng thông thiên triệt địa, chỉ có thể thận trọng nghĩ biện pháp băng qua từng trạm gác, vắt óc suy tính tránh né truy binh.

Vừa quay đầu, trên Cửu Lộc sơn đèn đuốc lập lòe, tứ xứđều là người cầm đao kiếm chờ kết thúc tính mạng y.

Đường xuống núi là không thểđi, chỉ sợđường thông đến Thương Vân cốc cũng bị bảo vệ gắt gao rồi, y chỉđành leo lên mỏm núi, mượn cây cối ẩn nấp bản thân, may mà tuy rằng công phu khác bỏ hoang năm năm, “hầu tử công” trèo cây leo nóc nhà hồi nhỏ khiến đạo tổđau đầu vạn phần vẫn còn được.

Một ngọn Cửu Lộc sơn lớn như vậy, lẽ ra bắt một người có thể nói là mò kim đáy bể, Thi VôĐoan lại cẩn thận từng bước, nhưng không biết vì sao mà y cảm thấy người truy tung ngược lại càng lúc càng gần.

Thi Vô Đoan dừng chân, nấp sau một vách núi, nhíu mày thầm nghĩ, làm sao họ có thểđuổi kịp nhanh như vậy? Chẳng lẽ là trên người ta đã bị kẻ khác thêm thứ gì?

Y nghĩ lại, biết cước trình của mình tuyệt không thể bằng những “đồng môn” có thể ngự kiếm hoành không kia, tiếp tục thế này thì không lâu nữa sẽ bịđuổi kịp. Thi VôĐoan nhìn thoáng qua thỏ tinh cuộn tròn trong lòng, liền thả xuống đất, khẽđẩy nó một cái nói: “Chúng ta duyên phận đến đây thôi, sau này ngươi không cần theo ta nữa, đi đi.”

Thỏ tinh nằm sau bụi cỏ nhìn y chẳng hề nhúc nhích, Thi VôĐoan không đành lòng, bịđôi mắt nhỏđen láy kia nhìn đến có phần không đi được, lại thúc giục: “Đi đi, một ngọn núi lớn như vậy, luôn có chỗ cho ngươi dung thân.”

Thỏ tinh nhích thân thể béo tròn, dò xét chui đến dưới chân, cọống quần Thi VôĐoan.

Thi Vô Đoan bật cười, ngồi xổm xuống sờ cái đầu tròn vo của con thỏ, ngón tay thiếu niên khớp xương rõ ràng, bởi vì hơi gầy gò cho nên rất cứng, không hề mềm mại, lòng bàn tay nóng hầm hập, con thỏ không nhịn được híp mắt, Thi VôĐoan nói: “Thỏ huynh à, không phải ta không nói nghĩa khí, thật sự là ta hiện tại bản thân còn khó giữ, dẫn ngươi theo không phải liên lụy ngươi sao? Đến lúc đó ta đầu mình chẳng qua một đao, ngươi mang theo cái thân béo tròn này, còn phải bị nấu lên ăn thịt, nghĩ thôi đã thấy đáng thương. Hơn nữa ta thấy ngươi ít nhiều xem như có tu vi, đi theo ta tiêm nhiễm nhân quả, tương lai phải tính thế nào?”

“Chẳng lẽ muốn lấy thân báo đáp cho ta sao?” Thi VôĐoan rùng mình than thở, “Ôi, đừng nói ngươi tương lai không thể biến thành đại cô nương, cho dù biến thành đại cô nương, ta cũng chẳng tiêu thụđược cái mông bự như vậy đâu.”

Con thỏ vẻ mặt vô tri, chỉ híp mắt cọ bàn tay y, ýđồđể y vuốt lông cho, Thi VôĐoan lại gập ngón tay gõđầu nó một cái, làm nó giật nảy lên, sau đó thiếu niên đứng dậy. So với thỏ tinh mà nói, Thi VôĐoan lúc này có vẻ rất cao lớn, cao lớn đến mức có phần nhìn được không chạm được, y phất tay nói: “Thôi, chúng ta non xanh còn đó, nước biếc chảy dài đi, nếu ta may mắn không chết, sẽ mời ngươi ăn một giỏ lá rau tươi.”

Nói xong không nhìn ông bạn già bầu bạn năm năm lần nào nữa, dứt khoát rảo bước rời đi, trong lòng bỗng nhiên trống vắng, một chút thê lương tuôn lên cũng bị gióđêm thổi tan.

Đại thiên thế giới, vân vân chúng sinh đâu chỉ ngàn vạn, chỉ là cọ vai nối gót, tứ cố mịt mù, hóa ra một người có quan hệ với mình cũng chẳng có.

Sư phụ, Bạch Ly bọn họđều không còn nữa, Giang Hoa tiền bối là người tu tiên, nhớ năm đó mình còn vì pháđược Lục hồi trận của ông ấy mà dương dương tựđắc, nhưng hiện tại nghĩđến, khi đóông ấy thân là trận chủ, làm sao có thể không phát hiện? Có lẽ làđuổi ra nhìn thấy trên người mình liên lụy với đông đảo trần thế này, thủ vững nguyên tắc của người xuất thế, không dám vọng động thôi.

Bất quá những điều này cũng không hề gì, Thi VôĐoan biểu cảm hờ hững mà nghĩ, những điều này thật sự… chẳng hề gì.

Thi Vô Đoan đi nhanh, cho nên y không nhìn thấy thỏ tinh bị y ném lại xa xa bỗng nhiên mệt lử nằm dưới đất, sau đó một bóng trắng mơ mơ hồ hồ nổi lên từ người nó, cái bóng ấy như là dáng dấp thiếu niên, nhưng quá yếu ớt, trông như một làn khói, gió nhẹ cũng có thể khiến nó hưảo hơn một chút, tuy rằng gương mặt thiếu niên không rõ, chẳng biết vì sao lại khiến người ta cảm giác được làđang si mê nhìn phương hướng Thi VôĐoan đi xa.

Thi Vô Đoan vừa ngẫm nghĩ khả năng trên người mình đã bị giở trò, vừa bịđuổi nhanh chóng xuyên qua bụi gai, cây cối cùng đá núi, vòng qua trạm gác, cảm thấy truy binh càng lúc càng gần, mãi đến khi đi lên vách núi chỗ giao giới với Thương Vân cốc.

Y quay đầu, chỉ thấy đuốc lập lòe trên núi, một người ở nơi không xa chính là Bán Nhai chân nhân cầm đèn tự mình đuổi theo, tầm mắt Thi VôĐoan dừng trên ánh đèn có phần thiếu tự nhiên kia, nhìn ra ánh đèn chỉ về phương hướng của mình. Lúc này tinh bàn phía sau ẩn ẩn xao động, Thi VôĐoan bỗng nhiên nheo mắt, nở nụ cười nói: “Thì ra là thế.”

Y tháo tinh bàn xuống, chỉ thấy sao hỗn loạn, đưa tay lôi ra mấy sợi tinh ti, nhìn kỹ lạiquả nhiên thấy có một sợi tơ màu xanh cực mảnh ẩn nấp bên trong.

Thi Vô Đoan nở nụ cười nói: “Bích Đàm sư thúc thật đúng là thận trọng mà.”

Bán Nhai xa xa nhìn thấy Thi VôĐoan một tay nâng tinh bàn đứng cạnh vách đáđưa lưng về phía mọi người, tưởng như tiến hai bước là ngã xuống, trong lòng vui vẻ kêu lên: “Tiểu tử, ngươi nếu thức thời còn không mau mau lăn xuống đây khoanh tay chịu trói!”

Thi Vô Đoan ngắt đứt bích ti kia, miệng thì thào đọc vài câu chú văn, sao liền cuốn lên, y chuyên chú nhìn tinh bàn, nghe vậy không hề quay đầu, chỉ nói khẽ: “Bán Nhai sư thúc, ông có biết, sinh tử mệnh chú, vay thọ số cho phàm nhân còn họa đến con cháu đời sau, huống chi là số phận của hoàng thất đại quốc mênh mông?”

Bán Nhai ngẩn ra, câu này lão từng láng máng nghe qua ởđâu, tinh ti ngàn vạn sợi dính dấp bên cạnh Thi VôĐoan, cơn gió vù vù sớm thổi tung tóc thiếu niên, cuốn ống tay áo lên, như là tùy thời phải cuốn y đi, ánh sáng u ám ảm đạm lại ngầm hàm quỷ khí kia kéo bóng y dài thật dài.

Có giây lát như vậy, lão lại cảm thấy như người đứng ở nơi đó không phải Thi VôĐoan mà là đạo tổ.

“Quốc vận đã cải, cục bát hoang rạn nứt đã thành định thế.” Thi VôĐoan ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm u ám, “Đây là ta dùng khoảng thời gian năm năm, mới nhìn ra được từ trên một ván cuối cùng sư phụ lưu lại.”

Bán Nhai lạnh lùng nói: “Toàn là nói bậy!”

Thi Vô Đoan quay đầu nhìn lão một cái, tinh quang trên tinh bàn trong tay dần tắt, tinh ti dần rút, y từ trên cao nhìn xuống Bán Nhai cười cười nói: “Sâu hè không thể hiểu băng, cũng phải, ta thừa lời với đồ ngu nhưông làm gì?”

Bán Nhai trợn mắt, còn chưa bao giờ có ai dám vô lễ với lão như thế, lão hung hãn trừng Thi VôĐoan một lát, bỗng nhiên đưa tay sang đệ tử bên cạnh, nói: “Lấy đến!”

Tưởng Sùng Văn lập tức hiểu ý, hai tay đặt một cây cung vào tay lão, Bán Nhai lạnh giọng nói: “Sư huynh còn muốn giữ cho ngươi một cái mạng nhỏ, ngươi đã không biết điều, khi sư diệt tổ như thế, hừ hừ, đừng trách lão hủ tâm ngoan thủ lạt.”

Thi Vô Đoan cười rộ lên, tiếng cười trong trẻo của thiếu niên vang vọng khắp núi, lập tức nói: “Sao dám làm phiền sư thúc đại giá?”

Còn chưa dứt lời đã không chút do dựôm tinh bàn nhún người nhảy xuống vách núi.

Những người đuổi bắt đều ngây ra, không ngờ y lại nhảy xuống như vậy, Tưởng Sùng Văn xin chỉ thị: “Sư thúc, việc này…”

Bán Nhai khoát tay, nheo mắt nói: “Bắt! Xuống núi bắt, tiểu súc sinh này quỷ kếđa đoan, tuyệt không có khả năng cứ thế tự tìm đường chết đơn giản như vậy, nhất định là có mưu kế khác.”

Thi Vô Đoan đương nhiên cóđường lui khác, y hồi nhỏ không biết đã chạy đến hậu sơn bao nhiêu lần, biết dưới vách núi này có một gốc cây già, tuy chưa khai linh trí nhưng sống đã mấy trăm năm, nhún người nhảy xuống như vậy vừa vặn được cành cây đỡ, y còn từng dùng chiêu này dọa Bạch Ly.

Tuy là như thế, cành lá kia cũng làm y đau buốt, Thi VôĐoan cuộn tròn người, rùng mình hít thở, thấp giọng nói: “Thụ gia gia, thân thểông thật là cường tráng, không kém năm đó!”

Y nhe răng méo miệng bò dậy, liếc xuống một cái, sau đó tài cao lớn mật theo cành đại thụ bò qua, hai tay túm chạc cây, thoắt cái đã trèo lên, chân giẫm một tảng đá to, mượn lực nhảy lên, rơi xuống một con đường đất nhỏ như ruột dê, theo con đường kia đi xuống là một đầm nước, trước kia Bạch Ly từng nói nơi này có thể thông đến dòng sông bên ngoài núi.

Thi Vô Đoan đến bên đầm, đưa tay sờ thử, chỉ cảm thấy nước lạnh buốt xương, nhưng lúc này cũng chẳng chúýđược nhiều như vậy, bọc áo khoác và vật tùy thân kỹ lưỡng, ra sức chà xát, rồi hít sâu một hơi nhảy xuống nơi sâu nhất đầm nước như người cá.

22. Chương 22: Quy Tiên

Đã là lúc chẳng còn âm thanh gì, ánh trăng lưỡi liềm biến mất giữa trời đêm, thế làánh sao khắp không trung có thể rõ ràng đập vào mắt. Một người dáng dấp thanh niên ngồi xổm trong viện.
Người này vừa gội đầu, mái tóc chưa khô hẳn bù xù sau lưng, che mất non nửa khuôn mặt, tuổi nhược quán, dáng vẻ quả thực là mi thanh mục tú. Người hơi gầy, nhưng không phải loại gầy gò yếu đuối kia, thoạt nhìn cao cao gầy gầy, lại như là người thiếu niên mới vừa cao vọt lên một cái đầu, da thịt không theo kịp xương cốt.

Y xắn tay áo lộ ra non nửa cánh tay, một cái chậu than cùng một xấp giấy tiền đặt trước mặt, xem dáng vẻ như làđang thủ linh cữu cho ai, nhưng thanh niên lại bưng trong tay một cái bát tô to, người này chỉ có hai tay, y vừa lùa mì vào miệng vừa thêm giấy tiền vào chậu than, chẳng biết làm bằng cách nào mà cả hai đều không lỡ tay, má phồng lên, chậu than cũng cháy rực.

Y ngồi xổm ởđó rất lâu, một bát mì mắt thấy đã nhìn được đáy, đũa lại vẫn chọc trúng quả trứng chần giấu dưới cùng.

Chính lúc này, cửa một gian phòng trong tiểu viện “két” một tiếng mở ra, một đại hán mặt mũi thông thường cao lớn vạm vỡ khoác y phục từ bên trong đi ra, đại khái làđi tiểu đêm, người còn mơ hồ, mới ngáp một cái liền phát hiện một vật sống ngồi xổm trong viện như vậy, lập tức giật mình tỉnh hẳn.

“Thi… Thi tiểu hầu, ngươi đang làm gìđấy?”

Vị trong viện này chính là Thi VôĐoan năm đó sau khi chạy khỏi Cửu Lộc sơn vẫn bặt vôâm tín, nghe vậy chậm rãi quay đầu, khuôn mặt tuấn tú dễ nhìn bị chậu giấy tiền kia chiếu đến đáng sợ, miệng còn cắn nửa quả trứng chần, hàm hàm hồ hồ chậm nửa nhịp nói: “Hóa vàng.”

Đại hán bước lên trước, sờ trán y rồi phán đoán: “Đâu có sốt…”

Thi Vô Đoan mặt không đổi sắc tiếp tục cắn trứng, bát mì thơm tỏa bốn phía, bụng đại hán kia phát ra một tiếng động khả nghi, hắn hít hít, chúý tới cái bát tô trong tay Thi VôĐoan, mắng: “Tên ranh con, đêm hôm sao ngươi lại ăn vụng? Trốn lão tử, còn có trứng chần.”

“Ta không ăn vụng.” Giống nhưđể phòng ngừa hắn cướp, Thi VôĐoan một hơi nuốt sạch số trứng còn lại, bưng bát lên và một chặp, ăn sạch sẽ rồi mới chùi miệng, phồng má chậm rãi giải thích: “Đây là tứ nương làm riêng cho ta.”

Đại hán nói: “Cái rắm, sao nàng ta chỉ làmriêng cho ngươi, lão tử cũng đói!”

Thi Vô Đoan cầm một xấp giấy tiền bỏ vào chậu than, dõng dạc không ngượng: “Ta tuấn tú mà.”

Đại hán túm tóc y ra sức vò một phen, bình luận dung mạo: “Mặt trắng.”

Thi Vô Đoan không nóng nảy cũng không hoảng hốt đưa tay đè mái tóc bị hắn làm rối, ngẩng đầu đánh giá hắn một phen, cũng bình luận: “Gấu chó.”

“Mẹ kiếp!”Đại hán trợn tròn mắt, ngẫm nghĩ giây lát mới hỏi, “Có còn không?”

“Trên bếp ấy, tựđi mà lấy.”

Đại hán liền xoa bụng đi, vừa mới quay người lại ngoái đầu hỏi: “Có còn trứng không?”

“Không, ta ăn rồi.” Thi VôĐoan nhìn hắn một cái, ngồi xổm dưới đất không dậy, lại duỗi tay đưa bát sai hắn, “Lấy cho ta thêm bát nữa, nhiều nước một chút.”

Đại hán đập đầu y một cái, chửi bới nhận bát bỏđi.

Vì thế một lát sau trong viện có hai người song song ngồi xổm, vây quanh một đống giấy tiền cùng một chậu than, sì sụp ăn mì, đại hán dặn: “Ngày mai tứ nương hỏi đến, ngươi cứ bảo mình ngươi ăn hết, nghe không?”

Thi Vô Đoan gật đầu.

Đại hán vừa ăn vừa cảm thấy thê lương, khá bất phẫn liếc Thi VôĐoan một cái, lẩm bẩm: “Sao nàng toàn nghĩđến ngươi thế?”

“Ta ăn tăng chiều cao.” Thi VôĐoan giải thích, “Ngươi ăn sẽ thành thịt, chúng ta đâu có buôn bán thịt heo.”

“Ngươi thật không biết xấu hổ, người bao nhiêu tuổi rồi còn cao?”

“Hai mươi ba còn cao mà.” Thi VôĐoan khoát tay nói, “Nói ngươi cũng chẳng hiểu đâu, ăn mì của ngươi đi, ăn xong thì rửa bát.”

Đại hán trợn mắt, dường như muốn đòi lại công bằng, Thi VôĐoan bình tĩnh chặn ngang lời hắn: “Cắn người miệng mềm.”

Vì thếđại hán thật sự mềm xuống, tức tối húp một hơi dài.

Hai người lặng thinh, Thi VôĐoan đặt cái bát không sang một bên, nhìn chậu than, ngọn lửa kia sáng sáng tối tối trong mắt y, tôn lên đồng tửđặc biệt sâu thẳm.

Đại hán ở bên cạnh nhìn y một hồi, dùng khuỷu tay chọc chọc vai y, hỏi: “Ngươi tế tổ tiên à?”

“Tang mới.” Thi VôĐoan nói, “Tiễn đưa một tiền bối.”

Đại hán kinh hãi hỏi: “Thế nào? Thế nào? Vị lão tiền bối nào đã xảy ra chuyện? Sao ta không biết?”

“À.” Thi Vô Đoan nói, “Ngươi không biết đâu, là một vị cố nhân của ta xa tít trong đất Thục cơ.”

“Vậy làm sao ngươi biết được?”

Thi Vô Đoan không nói gì, thò một ngón tay chỉ không trung.

“Lại là sao.”Đại hán bĩu môi, tiếp tục vùi đầu vào bát mì, “Ta nói tiểu hầu à, ngươi còn trẻ, cứ lảm nhảm như vậy coi chừng tương lai không cưới được vợ.”

“Ngày hôm qua Lộ nhi nhà Lục tam ca còn nói phải gả cho ta đấy.”

“Cút mẹ ngươi đi, Lộ nhi mới ba tuổi rưỡi – Các vì sao còn có thể biết sinh tử của người ta? Ngươi tính xem khi nào ta chết được không?”

Thi Vô Đoan không đếm xỉa, trầm mặc giây lát mới nói: “Mệnh tinh của ông ấy đêm nay rơi xuống, kỳ thật cũng liên quan đến ta, ta chẳng có của nả chi, chỉ có những vật cõi âm này, không tính là gì, chỉ là một chút tâm ý. Đốt suốt đêm, đểông ấy lấy, trên đường Hoàng Tuyền còn có cái đút cho tiểu quỷ.”

Đại hán nghe y nói tuy bình thản, lại tự dưng có vài phần buồn thương, không nhịn được lúng túng nói: “Nói cái gì thế, sao một người chết xa tít trong đất Thục cũng liên quan đến ngươi, ngươi quan hệ xa thật đấy.”

Thi Vô Đoan khóe miệng cong cong, lúm đồng tiền lướt qua bên má trái, chẳng hề giải thích nhiều, chỉ dùng tay không xé giấy tiền thành các loại hình dạng – bút mực giấy nghiên, xe ngựa trâu dê, tiên hạc và thỏ, cầm kỳ thư họa đầy đủ mọi thứ, y khéo tay, tùy tay xé mà giống nhưđúc, miệng nói: “Tiền bối à, chút của cải cuối cùng đó của ông cũng cho ta rồi, ở bên dưới phải tịch mịch lắm, ta làm một số món tặng ông, xin đừng chê bai.”

Đại hán nghe mà lòng rất không vui, cũng thở dài theo, cứng nhắc dời đề tài: “Tiểu hầu, ngươi nói chúng ta dẫn một bang huynh đệ thủ hạđi xa tít đến đầu nhập họ Thôi này, hắn lạnh nhạt như vậy, cấp một cái viện nát cho mấy người chúng ta, là cóý gì? Ta thấy chi bằng sớm phản bà nóđi, đánh hắn tè ra quần rồi chiếm lấy bảo địa phong thủy này, chẳng phải thống khoái?”

Thi Vô Đoan nghiêng đầu nhìn hắn một cái, hỏi: “Chuyện này sao ngươi không đi nói với đại ca?”

“Đại ca” này tên là Cố Hoài Dương, vốn là nhân sĩ Hoài Nam, trời sinh dũng mãnh phi thường, còn đọc sách vài năm, chỉ là thích toàn tạp học, không hề kiên nhẫn với đạo khoa cử, vốn trong nhà cũng có chút sản nghiệp, nhưng ai biết mấy năm trước Hoài Nam xảy ra thiên tai, chẳng thu được một hạt lúa, khoản cứu tai đi qua bao nhiêu đôi tay, mỗi kẻ sờ một phen là hết, chẳng biết bao nhiêu người chết đói, những người trẻkhỏe các nhàđều lưu vong tha phương, nhưng do sợ lưu dân làm loạn, không ít quan địa phương hạ lệnh đóng cửa thành, không chịu tiếp nhận, thậm chí có kẻ giương cung bắn tên.

Cố Hoài Dương một nhà già trẻ lớp chết lớp bệnh, trong lúc hoảng sợ chỉ còn lại hắn và mẹ già, người mẹ dù sao cũng đã cao tuổi, tuy rằng được con cõng tránh thoát cung tên nhưng bị kinh hãi như vậy qua vài hôm liền ô hô thương thay.

Đến đây thì Cố Hoài Dương chỉ còn lại một mình, hắn đầu óc rõ ràng, biết ăn nói, lại là người có nghĩa khí, trên đường lưu vong lung lạc được không ít người, thậm chí có chút giao tình với một số du hiệp kiếm khách trong chốn giang hồ, dưới cơn giận dữ liền liên hợp những người này tạo phản.

Cũng là mấy năm nay Đại Càn ngày càng xuống dốc, thủ vệ trong thành chỉ biết ức hiếp lão bách tính, Cố Hoài Dương vừa lên, lại là nhất hô báứng, trong hỗn loạn không lưu ýđánh chết cả Thái thú trong thành, thế là hắn hoặc không làm hoặc làm đến cùng, dẫn người xâm nhập nha môn làm thổ Hoàng đế.

Trời cao Hoàng đế xa, trong triều không rõ nguyên do, chỉ cho là Hoài Nam có khởi nghĩa, quốc khố trống rỗng, đã sớm không đánh trận nổi, cũng chẳng biết trong triều đình hợp kế như thế nào, để trấn an Cố Hoài Dương, liền cho hắn một tước vị“Trung Dũng hầu”, mệnh hắn trấn thủ nơi đây.

Nhưng Cố Hoài Dương không ngốc, biết Hoàng đế dùng hắn làm bia ngắm, vung tay áo không tiếp chỉ, còn liên hợp mấy đại sơn phỉ trên mấy ngọn núi xung quanh, có vẻ như muốn chiếm núi làm vua.

Lúc này cảđại lục đã hỗn loạn, tứ xứ có người dựng cần mà lên, tuy rằng động tĩnh không lớn nhưng những người này hệt như một đám bọ chó bám trên tấm áo bào Đại Càn quan miện đường hoàng này, dìm được hồ lô thì gáo lại nổi, thật sựđáng ghét.

Hoàng đế quyết định giết gà dọa khỉ, Cố Hoài Dương kháng chỉ là giẫm lên họng súng, Hoàng đế ra lệnh một tiếng, người tiễu phỉít hôm đãđến, Cố Hoài Dương vừa thấy việc lớn không tốt, bản thân không tiền không binh khí, chỉ có một đám anh em cầm dao cầm xẻng, bèn dẫn đội ngũ chạy đến An Khánh, nương nhờ Thôi Hộ tự phong “An Khánh vương” nơi này.

Nói đến cũng là duyên phận, năm ấy Thi VôĐoan từ hàn tuyền trong Cửu Lộc sơn bơi ra, cả người suýt nữa đóng băng, thật sự là trong ngoài lạnh thấu, toàn dựa vào một hơi trong ngực mà cầm cự tiếp, mới bò ra gượng đi được vài dặm đường thì môi tím lại vì lạnh, té xỉu ngay ven đường, vừa vặn được Cố Hoài Dương dẫn người đi tạo dựng tình cảm với đám đại sơn phỉ nhặt về.

Thúy bình điểu quanh quẩn lân cận Cửu Lộc sơn lập tức đuổi theo chủ nhân đến, tiên tước này đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người, khiến một đám thổ phỉ lưu manh giật thót, Cố Hoài Dương cảm thấy Thi VôĐoan khẳng định là người cóđại tạo hóa, liền thu dưỡng. Chờ sau khi y tỉnh, hai người nói chuyện còn rất ăn ý, Thi Vô Đoan ù ù cạc cạc bị kéo lên con đường phản tặc tiền đồ rực sáng này.

Sau năm ấy, một ngày nọ có tiên hạc đưa tới cho y một gói đồ, Thi VôĐoan mở ra thấy bên trong lại là một cây sắt năm mươi dây cùng mấy quyển sách cũ, y vừa lật ra liền biết sự nông sâu, thật sự tu tập thấu triệt sẽlàđại học vấn có thể tham được thiên cơ. Chính giữa còn kẹp một tờ giấy, trên viết năm chữ“tự giải quyết cho tốt”, ký tên là Giang Hoa.

Giang Hoa vì sao phải giúp y?

Thi Vô Đoan suy nghĩ rất lâu, cảm thấy đại khái Giang Hoa sợ dính vào nhân quả, trái lòng thả y rời khỏi, sau đó nhớ tới nhắc nhở của lão hữu lúc lâm chung, bị lương tâm khiển trách không chịu nổi, bấy giờ mới liều cái mạng già cầu an tâm thôi.

Sư phụ trước khi sai mình đi, có lẽđã nhắn nhủ Giang Hoa tiền bối, nói gì thì không thể tra lại nữa. Giang Hoa tu tiên, lần này tặng sách cho y, không biết gián tiếp dính phải bao nhiêu nhân quả thế gian, chỉ sợ trăm năm thế ngoại khổ tu cũng phải hủy trong một sớm.

Tiên nhân không được nhập thế, nhập thế thì thọ số tận – quả nhiên, đến bây giờ mới chẳng qua bốn năm.

Thi Vô Đoan lại cầm một xấp giấy tiền, chậm rãi thả vào chậu than.

Đại hán – chính là một trong những huynh đệ kết bái của Cố Hoài Dương, tên là Mạnh Trung Dũng – gãi đầu nói: “Ta nói rồi, kết quả bịđại ca mắng cho một trận, huynh ấy bảo ta đến hỏi ngươi.”

23. Chương 23: Cổ Cát

“Ồ.” Thi VôĐoan gật đầu, nói, “Bởi vì chủý là của ta.”
“Vì sao?” Mạnh Trung Dũng nhìn y khá khó hiểu, hỏi, “Ngươi ra chủý kém cỏi này làm gì?”

Thi Vô Đoan không hềáp lực màđem một xấp giấy tiền dày cộp nhét hết vào chậu than, lửa nhanh chóng bịđè tắt, đầu ngón tay y tóe lên một ngọn lửa nhỏ, như không hề sợ nóng, giống nhưđầu ngón tay y chính làđồđánh lửa.

Mạnh Trung Dũng mỗi lần thấy màn này đều cảm thấy rất thần kỳ, hắn là xuất thân hộ viện nhàđại hộ, trời sinh dũng mãnh phi thường, là kỳ tài võ học, đánh nhau kháđược, nhưng trên đại lục này, người tu tiên tu đạo suy cho cùng là lông phượng sừng lân, còn hiếm lạ hơn đại trân châu thái hậu nương nương cài trên đầu, là một hai loại mà bình dân bách tính cuối đời cũng không thấy được. Cho nên hắn vẫn rất sùng bái những trò này của Thi VôĐoan, cho rằng y còn có bản lĩnh hơn những hán tử xiếc ảo thuật giỏi nhất.

“Không phỏng tay sao?” Mạnh Trung Dũng cực kỳ gan dạ dùng ngón tay chạm một chút, lập tức bị phỏng rụt phắt tay về, “Ôi, là lửa thật kìa!”

Ngọn lửa chợt sáng chợt tối ánh trong mắt Thi VôĐoan, y thấp giọng nói: “Đây cũng là chuyện không có biện pháp, nhân mã của đại ca thoạt nhìn không ít, nhưng có một phần rất lớn làđi theo kiếm cơm, chúng ta không buôn bán, không ai nộp thuế cho, mấy năm liền thu hoạch không tốt, đâu thể ra phố cướp đường? Không có tiền lương thì lấy gì nuôi những người này?”

“À!” Mạnh Trung Dũng chợt tỉnh ngộ: “Ta hiểu rồi, chúng ta là tới ăn chực chỗ họ Thôi!”

“A…” Thi Vô Đoan ngẫm nghĩ một chút, “Đúng, cũng có thể nói như vậy.”

Y nói xong thì giấy cũng cháy sạch, bèn đứng dậy quấn lại y phục trên người, cảm giác được một cơn gió lạnh phảng phất đã thổi khô quần áo, liền nói: “Ta về phòng đây, đừng quên rửa bát đấy.”

Mạnh Trung Dũng nhìn dáng vẻ của y, dường như bỗng nhiên phúc đến lòng sáng, dùng bàn tay như quạt bồđèđầu y, nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt y, lúng túng nói: “Ngươi còn nhỏ tuổi, tâm tưđừng nên luôn nặng nề như vậy, không dễ nuôi sống đâu.”

Lời này không phải hắn nghĩ ra được, mà là nghe thấy đại ca Cố Hoài Dương nói với tam ca Lục Vân Châu, Mạnh Trung Dũng kỳ thật không nhìn ra người trẻ tuổi trên mặt nhân nghĩa đạo đức một bụng ý nghĩ xấu còn rất tự luyến này có chỗ nào “tâm tư rất nặng”– ngoại trừ thời điểm trên bàn cơm tranh thịt mưu trước động sau, xuống tay ổn chuẩn ác.

Nhưng dáng vẻ nhìn chậu than đầy tro tàn, không chút do dựđứng lên của Thi VôĐoan, đột nhiên khiến hắn loáng thoáng nhớ tới lời Cố Hoài Dương từng nói.

Thi Vô Đoan vốn định ởđây suốt đêm, lại cảm thấy bị tên ngốc này bắt gặp khá xấu hổ, vì thế dự tính Giang Hoa tiền bối ở bên dưới cũng coi là“gia tài bạc triệu” rồi, bèn qua loa kết thúc, bỗng nhiên nghe thấy một câu như vậy, thoáng dừng bước, sau đóđáp một tiếng như lấy lệ, nhẹ nhàng kéo cánh cửa gỗ, trục cửa phát ra một tiếng “két” nhỏ, rồi không còn động tĩnh.

Cố Hoài Dương có mấy huynh đệ kết bái, hắn tự nhận làđại ca, lão nhị tên Cù Phong, đã chết trận, lão tam Lục Vân Châu nguyên bản là người trong giang hồ, bình nhật trừ mấy huynh đệ thân cận thì không hay nói chuyện với người khác, có cô con gái ba tuổi tên Lục Lộ, không thường ra tay, nhưng truyền rằng võ nghệ thập phần cao cường, là một nhân tài rất giỏi, trên giang hồ còn có danh hào gìđó, cóđiều Lục Vân Châu không muốn để người ta nhắc tới lắm, mọi người cũng không nói.

Lão tứ là góa phụ của một tiêu sư, khuê danh Lý Như Sương, mọi người gọi nàng là Lý tứ nương, người tuấn tú, bình nhật nói chuyện cũng hòa nhã, chẳng qua trong xương cốt lại là một nữ trung hào kiệt, trong tay hai đoạn trường tiên, phàm là có mắt thì không ai dám trêu chọc.

Lão ngũ thì là Mạnh Trung Dũng này.

Thi Vô Đoan miễn cưỡng tính là tiểu lục – dù rằng những anh hùng hảo hán này đôi khi dễ dàng coi tiểu huynh đệ này là con.

“An Khánh vương” Thôi Hộ kỳ thật cũng không ngốc lắm, chíít hắn nhìn ra đám người này tự thành một tiểu đoàn thể, bình nhật không phục quản chế lắm, thời điểm Cố Hoài Dương dẫn người đến nương nhờ, thực ra trong lòng Thôi Hộ còn khá lâng lâng, thấy địa bàn của mình mở rộng, thuộc hạ nhiều hơn, nhưng quân sư quạt mo Trương què lại nhắc nhở hắn – phải lưu ý dưỡng hổ vi hoạn.

Trương què từng là một tiên sinh trướng phòng, để một bộ râu dê, hình tượng đó bộ dáng đó quả thực như sinh ra để làm quân sư quạt mo cho phản tặc.

Trương què cho rằng, Cố Hoài Dương đánh nhau được đọc sách được, còn rất giỏi kết giao thổ phỉ lưu khấu, là một lưu manh có văn hóa, loại lưu manh này không giống với Mạnh Trung Dũng, cực kỳ nguy hiểm, nhất thời thẩm tra thời cuộc nương nhờ An Khánh vương, là muốn tìm đại thụđể hóng mát. Chỉ sợ con khỉ hóng mát này dã tâm không nhỏ, tương lai vạn nhất An Khánh vương thế yếu thì nó phải nhảy lên thay.

Thôi Hộ vẫn cảm thấy Trương què là người thông minh nhất trên đời này, tin tưởng không hề nghi ngờ, vì thế quyết định phải nghĩ cách phân tách nhân mã của Cố Hoài Dương, chờ sau khi bọn họ thu xếp ổn thỏa, cho đòn phủđầu thứ nhất – yêu cầu nhân mã Cố Hoài Dương dẫn đến theo quy củ của hắn, đánh tan rồi biên chế trong đội ngũ của mình.

Cố Hoài Dương đáp ứng thống khoái dị thường, ngày hôm sau không biết kiếm từđâu ra một đống khăn đỏ, phát cho các huynh đệ trước kia mỗi người một cái, nói làđể làm kỷ niệm, vì thếđoàn “quân Khăn Đỏ” này vào biên chế của Thôi Hộ, cứ như thể rắc vài hạt gạo vào đống cát, Sở hà Hán giới thập phần rõ ràng không nói, Thôi Hộ còn đau đầu phát hiện, chưa đến vài hôm đã xảy ra nhiều sự kiện ẩu đả quân Khăn Đỏđánh nhau với quân bản địa, một đám đại lão gia ồn ào hệt như vịt trụi lông trên chợ, cạc cạc chiếp chiếp đau hết cảđầu.

Thôi Hộ phát hiện, vô luận là thời gian mình nghe hát hay thời gian phóng túng với tiểu thiếp đều bị giảm mạnh, mà thường thì người của hai bên bùng nổ xung đột đều là quy mô lớn, giống như có ai đang rắp tâm quấy rối, căn nguyên quá nửa khó bề phân biệt, bảo người tra cũng chẳng tra ra nguyên cớ, sau khi An Khánh vương năm lần bảy lượt bất đắc dĩ xách quần từ chỗ nhuyễn hương ôn ngọc đi ra, nghe một đám hán tử cao lớn thô kệch đầy mùi mồ hôi chửi mẹ nhau, lần đầu tiên cảm thấy chủý này của Trương què cực kỳ tệ hại.

Đáng sợ nhất còn chưa phải xung đột, mà là một số người vốn không quấn khăn đỏ, thông qua sự cổđộng của những người dụng tâm kín đáo “nào đó”, lại cũng quấn khăn đỏ, qua hai tháng chuyện quỷ dị hơn đã xảy ra, các nữ nhân trong thành không biết nổi điên gì mà bắt đầu học theo Lý tứ nương, quấn khăn lụa đỏ trên cổ, đua nhau bắt chước thành phong trào, thậm chíđại cô nương tiểu tức phụđi ra đi vào tiền đình hậu viện tựa như một đống đèn ***g đỏ thẫm cao thấp mập ốm bất nhất, rất là tráng lệ.

Không phải là muốn lẫn lộn sao? Thôi Hộ cùng Trương què thương lượng rất lâu, cảm thấy đoàn người Cố Hoài Dương thật sự là phiền toái lớn, phải tống cổđi mới được.

Ngay sau khi họ buồn rầu hai ba tháng, cơ hội tới – cách An Khánh không đến ba mươi dặm có một ngọn núi nhỏ tên là Tất Thu sơn, dưới Tất Thu sơn cũng có một thành phố núi tên là Cổ Cát, trong thành Cổ Cát hiện giờ cũng xuất hiện một Cổ Cát vương.

Cổ Cát và An Khánh cùng thuộc quận Hải Ninh, Thôi Hộ cho rằng quận Hải Ninh một nơi bé tẹo teo mà trước mắt cóđến hai “Vương gia”, thật sự chẳng ra làm sao, vì thế vừa lúc mượn cơ hội này, quyết định tống cổđám Cố Hoài Dương.

Hắn liền mệnh lệnh Cố Hoài Dương dẫn “quân Khăn Đỏ”đi “thảo nghịch tiễu phỉ”.

Thôi Hộ mời Cố Hoài Dương đến nhà, Trương què bồi, lúc cơm no rượu say liền đem chuyện này nói với Cố Hoài Dương. Cố Hoài Dương chỉ dẫn theo mình Thi VôĐoan – Lục Vân Châu không kiên nhẫn nói chuyện với người không liên quan, Lý tứ nương dù sao cũng là nữ nhân không đáng mất giáđến ăn cơm với họ Thôi, đầu óc Mạnh Trung Dũng lúc gặp Trương què luôn chậm hai nhịp.

Khi vừa nghe thấy Thôi vương gia lòng đầy căm phẫn nói nghịch tặc như thế nào, khóe miệng Cố Hoài Dương liền hơi giật giật, cảm thấy da mặt Thôi vương gia quả thực đã không thể dùng “dày”để hình dung, cần phải nói nó“kiên cố dùng bền, đao thương bất nhập” mới được.

Nghe ý tứ của Thôi vương gia, như thể chuyện tạo phản cũng cần phân thứ tự trước sau, vô cớ chen ngang phải bị phản tặc khác coi là“nghịch” mà thảo phạt mới là công lý.

Hắn nhìn Thi VôĐoan, phát hiện Thi VôĐoan cầm một cái đùi gà gặm vạn phần chăm chú, mỡđầy tay, quả thực là bát phong bất động.

May mà da mặt Cốđại ca không hề yếu hơn Thôi vương gia, lập tức làm bộ nóng lòng muốn thử, hỏi: “Thế Vương gia ngài thấy nghịch tặc này nên thảo phạt như thế nào đây?”

Thôi vương gia ho khẽ một tiếng, Trương què lập tức tiếp lời, liếc mắt ra hiệu nói: “Cổ Cát nghịch tặc thời gian còn ngắn, vốn không đủđể sợ, Vương gia niệm Cốđại tướng quân lính mới, chỉ sợ có một số huynh đệ tuổi trẻ khí thịnh không phục, nhân cơ hội này cho Cốđại tướng quân một quân công.”

Cố Hoài Dương vội nói: “Phải phải, đa tạ Vương gia cất nhắc.”

Thôi vương gia dường như thật sự cho hắn món ân tình bằng trời, nói: “Thành Cổ Cát kia chẳng qua bằng cái lỗ mũi, như lấy đồ trong túi, Hoài Dương không cần sầu lo, ta thấy thủ hạ của ngươi ba nghìn quân Khăn Đỏ là người vốn được huấn luyện, từ An Khánh đến Cổ Cát ra roi thúc ngựa cũng chẳng qua một ngày một đêm, ngươi dẫn một nửa thủ hạ, năm bảy cỗ xe, bản vương cho ngươi một trăm thớt chiến mã tốt, kêu đám binh sĩ mang theo lương khô mười ngày, chẳng phải bớt được cả lương thảo sao, đi nhanh về nhanh làđược.”

Cổ Cát sơn thành, dưới cửa khẩu chỉ cóđường núi nhỏ hẹp, địa hình lại cao, dễ thủ khó công nhất. Cố Hoài Dương thầm nghĩ, khá lắm lão thỏ, ngươi không chỉ muốn đuổi chúng ta đi chịu chết, còn muốn giữ lại một nửa nhân mã của ta, chờ thời điểm quần long vô thủ màđộc chiếm sao? Không sợ nghẹn chết.

Thi Vô Đoan “bộp” một cái ném khúc xương gà gặm sạch bóng vào đĩa, chẳng mảy may nể mặt Thôi vương gia, đứng dậy thò tay lấy thêm một cái đùi gà, nhanh chóng giải quyết như quỷ chết đói đầu thai.

Trương què thấy trong đĩa của y chất một đống xương gà, không che giấu được lộ vẻ khinh thường ra mặt, đẩy đĩa đến trước mặt Thi VôĐoan bảo: “Thi tiểu anh hùng thích ăn món này thì cứ việc ăn nhiều một chút, vương phủ có nhiều lắm, ra khỏi vương phủ An Khánh của chúng ta là không ăn được đùi gà thế này đâu.”

Thi Vô Đoan gật đầu nói: “Trương quân sư nói cực đúng.”

Cố Hoài Dương nói: “Hổ thẹn hổ thẹn.”

Không chờ Thôi vương gia và Trương què đáp lời, Thi VôĐoan đã vung vẩy cái đùi gà lộ ra một nửa xương, chậm rãi nói: “Đại ca à, ta thấy chúng ta nên ăn nhiều một chút đi, huynh lại chẳng có bổn sự bày mưu nghĩ kế như Vương gia, ta thấy huynh đánh trận phải thua mất thôi.”

Trương què biến sắc, vuốt chòm râu dê miễn cưỡng nói: “Tiểu anh hùng sao lại nói lời xui xẻo thế?”

Cố Hoài Dương ba phải: “Y nhỏ tuổi không hiểu chuyện, nói năng vô lễ, Vương gia quân sư thứ lỗi, thứ lỗi.”

Thi Vô Đoan lại nói: “Chao ôi, đại ca, người khác không biết, ta còn không biết huynh sao, đánh trận tất thua, bỏ chạy nhanh nhất, ta thấy chúng ta dẫn một ngàn năm trăm người đi Cổ Cát, đó chính là tặng người tặng ngựa cho Cổ Cát vương thôi…À, đúng, còn có lương khô trong chín ngày.”

Cố Hoài Dương cúi đầu, lại nói: “Hổ thẹn hổ thẹn.”

Thi Vô Đoan gắp thịt cá bỏ vào bát cho hắn, thảm đạm nói: “Đại ca à, huynh cũng mau ăn thêm một chút đi.”

Thôi Hộ thấy hai người này hệt nhưăn cơm chặt đầu cũng thoáng chột dạ, thầm nghĩ vạn nhất họ Cố này ôm lòng bất mãn, lâm trận phản chiến, dẫn người đi nhờ cậy nghịch tặc thì phải làm thế nào?

Hắn cùng Trương què nhìn nhau một cái, Trương què lập tức nhận được sự nghi ngờ của Vương gia, vì thế nói: “A… Ha ha, Cốđại tướng quân khiêm tốn quá rồi, nếu đại tướng quân thật sự lo lắng, kỳ thật có thể dẫn thêm một ngàn người nữa, ngoại trừ ngựa các vị mang đến, Vương gia lại cho thêm năm mươi thớt, ngài thấy thế nào?”

Thi Vô Đoan lại gắp một đũa trứng cho Cố Hoài Dương, than ngắn thở dài nói: “Đại ca, huynh ăn thêm món này đi.”

Trương què bị y chọc tức đến mức mí mắt giật giật, Thôi vương gia liền ho khẽ một tiếng nói: “Trương quân sư keo kiệt quá rồi, ta thấy… có thể cho Cốđại tướng quân thêm ba tinh binh, lại thêm một trăm năm mươi thớt chiến mã, ngài thấy thế nào?”

Thi Vô Đoan lại ném một khúc xương gà hệt như chồn gặm, lau tay vỗ bụng nói với vẻđăm chiêu ủ dột: “Ta không ăn nổi nữa, Vương gia thương xót, đem số còn lại đóng gói cho ta mang về nhé? Quân Khăn Đỏ chúng ta nhiều tàn binh già yếu như vậy, không đánh trận xong là phải chịu đói, đáng thương biết mấy.”

Tâm can phế phủ Thôi Hộ co rút một cơn, chỉ cảm thấy tên Thi VôĐoan này thật chẳng ra làm sao.

24. Chương 24: Cố Nhân

Thôi vương gia nghiến răng nghiến lợi nói: “Cho các ngươi mang theo mười thạch lương thảo nữa, Cố tướng quân thấy…”(1 thạch bằng 120 cân)
Thi Vô Đoan lại như thể hoàn toàn không nghe thấy Thôi vương gia nói, quay đầu hỏi Cố Hoài Dương: “Đại ca, các huynh năm đó thời điểm mất mùa là hát như thế nào? Ta hát cho Vương gia nghe một chút giải sầu, là‘hồ ly không vào phòng, dưới đất bỏ hoang…’”

Thôi vương gia nổi giận, ra sức đập bàn, nước tương trong đĩa chảy hết ra.

Cố Hoài Dương đập đầu Thi VôĐoan một cái, mắng: “Trước mặt Vương gia sao có thể nói năng vô lễ?”

Thi Vô Đoan ngơ ngác nhìn hắn, lại nhìn Thôi vương gia, hồi lâu mới nói: “À– ta chỉ thấy trong viện của Vương gia không có hát hò, tùy tiện ngâm nga hai câu cho mọi người nhắm rượu thôi.”

Cố Hoài Dương quát mắng: “Đừng nói nhảm, ăn cơm cũng không chặn được miệng ngươi.”

Thi Vô Đoan chớp mắt nói vẻ tội nghiệp: “Không ăn nổi nữa.”

Cố Hoài Dương trừng y một cái mắng: “Không ăn nổi thì từ từăn, không được nói!”

Thôi vương gia đang định phát tác, Trương quèở dưới bàn lại trộm kéo hắn một phen, vuốt chòm râu dê nói: “Ta thấy Vương gia cấp mười thạch lương thảo cho Cố tướng quân là hơi ít, không bằng thêm mười thạch đi?”

Thi Vô Đoan dùng đũa chọc bát, ủy khuất nói: “Đại ca, ta thật sự không ăn nổi nữa, bụng no căng rồi. Ta thấy Vương gia và quân sư cũng khỏi cần khách khí, nên ăn ít một chút đi, hôm nào cũng ăn no suốt ngày, người sẽ dễ dàng lười biếng, người vừa lười là không thích động, chẳng muốn làm gì, thí dụ như không muốn tạo phản nữa, không muốn đầu nhập phản tặc nữa, không muốn…”

Thôi vương gia nghiến răng nghiến lợi nói: “Cấp ba mươi lăm thạch lương thảo, không thể hơn nữa, đường không xa, quân nhu nhiều ngược lại phiền toái, đánh hạ Cổ Cát, tự nhiên có nơi cho các huynh đệăn uống.”

“Phải phải.” Cố Hoài Dương cười bồi nói, “Vương gia thật là quá khẳng khái, lòng dạ rộng rãi, tuyệt đối là người thành đại sự không tiếc tiền lẻ, ngày khác tất danh lưu sử xanh, có một phen đại hành động!”

Vỗ mông ngựa rõ vang, sắc mặt Thôi vương gia hơi dịu xuống, cho rằng nói chuyện với Cốđại tướng quân vẫn hợp hơn.

Ai ngờ Thi VôĐoan lại lắc lưđầu thở dài, Thôi vương gia nghe thấy y phát ra âm thanh, có cảm giác ruột gan co rút, mới định làm bộ không nghe thấy, chỉ nghe Thi VôĐoan nói: “Đại ca, Vương gia coi trọng huynh như thế, huynh đừng làm ngài thất vọng!”

Ồ? Sao lại nói được một câu tiếng người rồi? Thôi vương gia nghi hoặc quay đầu nhìn về phía Thi VôĐoan.

Thi Vô Đoan tiếp tục: “Vạn nhất chúng ta không đánh vào được huyện thành Cổ Cát thì phải làm thế nào đây? Ta nghe nói Cổ Cát vương kia cao như một tòa tháp nhỏ, chân giẫm xuống đất cũng có thể làm người ta ngã, mắt chuông đồng, mặt bạch hổ, còn có cái miệng to như chậu máu, râu trên mặt cứng như dây thép, đao kiếm tầm thường không chém được, có thể khiến trẻ nhỏ thôi khóc đêm…”

Trương què ngắt lời y: “Thi tiểu anh hùng còn yêu cầu gì thì cứ việc nói ra.”

“À.” Thi Vô Đoan im miệng, hớp một ngụm rượu nhỏ, “Ta nghe nói chỗ Vương gia có mấy cỗ xe ném đá, thiết kế thập phần tinh diệu, khéo léo vô cùng, muốn mượn dùng một chút. Tục ngữ nói, rượu làm tráng lòng kẻ nhát, đám nhát gan chúng ta nên mang nhiều thứ chắc chắn ra trận, đỡ phải mất mặt Vương gia.”

Mấy cỗ xe ném đá kia là Thôi Hộđặc ý tìm người chế tạo, quý báu như gì, nghe Thi VôĐoan được voi đòi tiên như vậy, tức đến méo mũi, không nhịn được nữa đứng bật dậy chỉ Thi VôĐoan nói: “Ngươi…”

Cố Hoài Dương kéo Thi VôĐoan dậy, không phân trần lôi ngay ra ngoài, nhanh chóng nói: “Đa tạ Vương gia khoản đãi, xáđệ thiếu quản giáo, thật sự không ra gì, giờ mạt tướng sẽ dẫn y về giáo huấn một phen, cáo lui.”

Thi Vô Đoan bị một bàn tay của Cố Hoài Dương bịt miệng, vẫn còn vùng vẫy, giãy giụa quay đầu hô: “Trương quân sư, đùi gà kia của ta, đùi gà kia của ta đừng quên…”

Cố Hoài Dương và Thi VôĐoan đánh cướp vương phủ một phen sóng vai đi ra ngoài, đến phố lớn, Cố Hoài Dương mới khẽđập đầu Thi VôĐoan một cái, thấp giọng nói: “Ngươi có thôi cò kè mặc cả với hắn không, đây nói cho cùng làđịa bàn của Thôi Hộ, chọc hắn nóng lên phải làm thế nào?”

Thi Vô Đoan chậm rì rì bước đến quán nhỏ ven đường, mua một túi bánh ngọt cất vào lòng, nói: “Nhảy qua tường thôi.”

Cố Hoài Dương nhíu mày nói: “Còn ăn? Vừa rồi ăn nhiều như vậy mà chưa no? Rốt cuộc là ta từng bị nạn đói hay ngươi từng bị nạn đói? Sao luôn hệt như quỷ chết đói đầu thai vậy? Về bảo tứ nương xem xét ngươi xem, ăn nhiều như thếđi đâu hết mà gầy trơ cả xương, chẳng lẽ là có bệnh khác?”

“No rồi, mua về mài răng.” Thi VôĐoan nói, dừng giây lát rồi lại giải thích, “Huynh yên tâm đi, đồ ngu Thôi Hộ kia là món hàng gì, lòng ta nắm được. Tứ tỷ tỷ cũng nói, hắn là‘hùng tâm thỏđảm, mắt to bụng nhỏ, chóôm tám đống phân’. Không có bổn sựđánh trận, cậy trước mắt thếđạo loạn, an phận một góc làm thổ Hoàng đế còn không vừa lòng, luôn muốn chiếm thêm mấy chỗ, hoàn thành giấc mộng Hoàng đế. Hắn đâu chịu động thủ, còn sợ chúng ta đến lúc đó thật sự quay sang bên Cổ Cát kìa.”

Cố Hoài Dương gật đầu nói: “Có lý, ta cũng không thuận mắt Thôi Hộ này lâu lắm rồi, nếu lần này hắn xuất huyết, ta sẽ thu hết theo đơn, chiếm Cổ Cát trước rồi nói sau, trở về gọi đám tam ca ngươi, bàn xem trận này đánh thế nào.”

Thi Vô Đoan đáp một tiếng, ra sức cắn bánh bơ khô queo mà mài răng “ken két” như chuột.

Cố Hoài Dương lại nhìn y một cái, nhịn hồi lâu vẫn không nhịn được liếc y nói: “Trở về nhớ súc miệng đấy, ta thấy răng ngươi thật sự lao khổ công cao, mài như vậy dù là chày sắt cũng phải mài thành kim thêu thôi.”

Thi Vô Đoan ngậm bánh cười híp cả mắt, khóe miệng dính bao nhiêu là vụn bánh, trên má trái lộ ra lúm đồng tiền nhỏ, thật sự là nhìn thế nào cũng đáng yêu, không mảy may nhận ra sự vô sỉ khi đòi giá trên trời trả giá dưới đất vừa rồi.

Nhưng chờ khi họ huy sưđến Cổ Cát, mới phát hiện trận này căn bản chẳng cần đánh – kẻ gọi là“Cổ Cát vương” kỳ thật chỉ là một tên lưu manh trùm, đại khái cũng là nhìn thấy địa phương trời cao Hoàng đế xa này trước mắt vô pháp vô thiên, hôm nay lòi ra ba Vương gia, ngày mai lòi ra hai tướng quân, trong lòng thập phần ngứa ngáy, liền tụ tập một đám huynh đệ xông vào nhà thành chủ, đêm hôm khuya khoắt đánh người ta trở tay không kịp, giết người đoạt ấn.

Vốn thành Cổ Cát đã nhân tâm tán loạn, chiêu này của hắn cực kỳ dễ dàng, dễ dàng đến mức ngay cả chính Cổ Cát vương cũng không ngờđến.

Nhưng mà Vương gia hắn còn chưa đã nghiền thì nghe nói việc lớn không tốt, An Khánh vương Thôi Hộ phái quân đội đến thảo nghịch. Cổ Cát vương nghĩ thầm, mình tạo phản thành công rồi, thiết nghĩ cũng là một nhân vật anh hùng, liền tổ chức người đi nghênh chiến. Hắn đứng trên tường thành, nghe gió thổi lá cờ trên đầu tường bay phần phật, trong lòng không nhịn được dâng lên nhiệt huyết hùng hồn, tưởng như con đường tranh phách thiên hạ phải bắt đầu từđây.

Ai ngờ mộng này còn chưa mơ xong, hắn liền nhìn thấy An Khánh quân xa xa đông nghìn nghịt lan đến.

Cổ Cát vương này chẳng qua là một tên lưu manh trùm, chữ nghĩa chỉđược hai sọt không đầy một sọt lắc lư, việc hành quân đánh giặc không thông chó má gì, đâu từng gặp trận trượng như vậy, nhất thời đứng nhũn trên tường thành, đũng quần ướt sũng, rốt cuộc đã tè ra quần.

Vương Nhị Cẩu Vương tướng quân xuất thân du côn, cán tướng đắc ý kia của hắn vừa nhìn thấy, biết đại thếđi rồi, chuyển tâm tưđánh lén Cổ Cát vương từđằng sau, một đao đâm chết, sau đó bổ về phía trước, quỳ thụp xuống giơ cao hai tay, trung khíđầy đủ cao giọng kêu lên: “Nghịch tặc đã chết, mạt tướng Vương Nhị Cẩu cung nghênh Vương gia vào thành!”

Hắn thậm chí chưa biết rõ là ai đến màđãổn chuẩn ác một đao kết thúc tiền chủ tử, vô luận làđám Cố Hoài Dương hãm thành hay là thủ quân trên thành đều trợn mắt há mồm nhìn màn trăm năm hiếm thấy này, nhất thời không ai phản ứng được.

Giây lát, vẫn là Thi VôĐoan ngồi trên lưng ngựa, dùng bội kiếm coi là trang sức phẩm chưa từng ra khỏi vỏ kia chọc Mạnh Trung Dũng một cái, Mạnh Trung Dũng lúc này mới phản ứng được, quát: “Con mẹ ngươi, không mở cổng thành chúng ta vào từ chỗ nào?”

Sát nhân trên thành kia kêu lên: “Vâng vâng, mạt tướng đi mở cổng thành ngay!”

Thủ quân trên thành nhìn nhau, “Vương gia” cũng bị người ta một đao làm thịt thì còn thủ cái gìđây? Chỉ hận mình phản ứng không đủ nhanh, không lập công đầu, vì thế như ong vỡ tổ chen nhau đi mở cổng thành thả cầu treo để Cố Hoài Dương vào, Cổ Cát cứ thế không phí một binh một tốt đã bịđánh hạ.

Nhóm Cố Hoài Dương còn chưa phục hồi tinh thần từ trong thắng lợi dễ dàng như vậy, đã nghe Thi VôĐoan bên cạnh thở dài.

Lý tứ nương hỏi: “Tiểu hầu nhi, ngươi lại làm sao vậy?”

Thi Vô Đoan do dự giây lát rồi thở than: “Đáng tiếc đáng tiếc.”

“Đáng tiếc cái gì?” Mạnh Trung Dũng là người nóng tính, “Sao ngươi đánh rắm còn phải ngâm ba đoạn vậy? Có chuyện gì có thể nói thống khoái một chút không, cho chúng ta sống thêm vài năm đi!”

Thi Vô Đoan thong thả nhìn hắn một cái, để ngựa bước nhỏ nhảy qua cầu treo như thể dạo chơi ngoại thành, nói: “Lúc trước ta sợ Cổ Cát khóđánh, đi tìm Thôi vương gia mượn máy ném đá, ai ngờông ta không chịu cho mượn. Ta liền hiểu lầm Vương gia, cho rằng ông ta cốý khó dễđại ca.”

Cố Hoài Dương ho một tiếng, hai mắt nhìn thẳng phía trước đầy chính trực.

Vì thế Thi VôĐoan tiếp tục nói: “Xem ra là ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi, ôi! Trước khi đi ta còn nghĩ mãi chuyện này, thấy Vương gia đố kỵ người tài như vậy, trong lòng rất khó chịu, vừa khó chịu, liền cho Tiểu Triệu ca trông khố phòng của Vương gia mười lượng bạc. Tiểu Triệu ca kia là quê khác lưu lạc đến An Khánh, sớm không muốn làm nữa, nhưng lại chưa tích đủ lộ phí, ta cho y lộ phí, nhờ y trước khi đi nhân trời nắng vật khô, cho khố phòng một mồi lửa.”

Mạnh Trung Dũng và Lý tứ nương đều xanh mặt nhìn y.

Cố Hoài Dương quay đầu hung tợn nói: “Tiểu lục câm miệng, đi theo!”

Thi Vô Đoan xấu hổ lắc đầu, nghe vậy đuổi theo.

Hôm sau khi ba tiểu huyện thành cùng với tám thôn lân cận Cổ Cát đang là rắn mất đầu, nghe nói đội ngũđến bên này đều tới quy hàng.

Lại qua mấy hôm, gặp dịp Cổ Cát thành họp chợ ngày mười lăm mỗi tháng, trên đường cái quả thực xe như nước chảy ngựa như rồng, cọ vai nối gót.

Thủ vệ trong thành đều đổi người của chính họ, Thi VôĐoan không có việc gì làm, bèn lên phố dạo đông dạo tây.

Đột nhiên y thấy nơi không xa có một quán nhỏ bán vật sống trên núi rừng, trong những chiếc ***g nhỏ chim trĩ, sóc, thỏ loại nào cũng có, ánh mắt Thi VôĐoan dừng ngay trên một con thỏ.

Không phải mắt y tốt mà là con thỏ kia thật sự quá gây chúý–đầu phì tai to quả thực đến nông nỗi trời ghét người oán, lại to như một con chó nhỏ, lũ thỏ bên cạnh so với nóđều giống một đám nhãi con ăn không đủ no, trong chiếc ***g nhỏ lũ thỏ khác nhảy nhót có dư nó thậm chí không quay mình nổi, lại vẫn có thể gặm lá cây ngon lành, giải thích lòng rộng thân béo đến cùng, mọi người đi ngang không ai không chỉ trỏ bình luận một phen.

Thi Vô Đoan nhìn con thỏ kia cùng với cái miệng ba mảnh nhúc nhích nhanh chóng của nó không chớp mắt, lại ngớ ra giây lát, trong lòng không biết là mùi vị gì, trên mặt lại lộ ra nét cười, y chen qua đám đông, cách vài bước mở miệng nói: “Ông chủ, cái kia…”

Ai ngờ chính vào lúc này, có người trước y một bước xách cái ***g chứa con thỏ trong tay mà ngắm nghía.

Đó là một nam nhân bạch y, có bóng lưng trường thân ngọc lập, phân biệt rõ ràng với những người lui tới phố phường, Thi VôĐoan chau mày chen qua, ở phía sau nam nhân này ho nhẹ một tiếng, hỏi: “Vị huynh đài này cũng muốn mua thỏ sao?”

Bạch y nam nhân quay đầu lại, khuôn mặt tuấn mỹ vô trù, vừa vặn đối với đôi mắt Thi VôĐoan, Thi VôĐoan không nói tiếp được nữa, hai người đồng thời ngây ra.

25. Chương 25: Huyết Thống

Tuế tuế niên niên, phàm nhân chìm nổi trên đời, bất kể người từng khắc cốt minh tâm đến nhường nào, chuyện từng khắc cốt minh tâm đến nhường nào, cũng đủđể bị gột rửa sạch sẽ. Nghe đâu dưới suối vàng có nước Vong Xuyên, uống một chén không biết tiền thế kim sinh, nhưng kỳ thật nước Vong Xuyên ở ngay nhân gian, lại có một cái tên, chính là“năm tháng”.
Thập niên sinh tử lưỡng mang mang, túng sử tương phùng ưng bất thức.*

Thi Vô Đoan vốn cho rằng trong kýức của mình chỉ còn lại Bạch Ly một người như vậy, về phần y là méo hay tròn, là cao hay thấp thìđã sớm mơ hồ, nhưng mà tất cả những điều bị lãng quên, phút chốc lại đều thức tỉnh khi y tận mắt nhìn thấy người này – còn có những năm tháng tùy tiện, không lo không buồn kia, tiểu hồ ly thích giả làm tiểu cô nương gạt người ấy, lúm đồng tiền như hoa…

Chúng giống như một hoa viên phong tồn trong kýức của Thi VôĐoan, một… nơi chỉ có thể mong mỏi, hồi ức, tưởng nhớ, lại vĩnh viễn không thể quay về.

Thi Vô Đoan đờđẫn giây lát, sau đó hơi tự giễu mà cười khe khẽ, thầm nghĩ Tiểu Ly Tử chẳng phải mất rồi sao? Y đã tận mắt nhìn thấy đám hắc khí kia xuyên thấu ngực người nọ, tan mất rồi còn đâu.

Vì thế y nói: “Vị huynh đài này, ta thấy ngươi và ta có duyên phận lắm đấy, không chỉ rất giống một bằng hữu của ta trong quá khứ, ngay cả sở thích cũng rất giống ta.”

Đối phương lại vẫn xách chiếc ***g chứa con thỏ, ngơ ngẩn nhìn y, bỗng nhiên thoáng xuất thần, lại hết sức vô lễ chìa ngón tay nhẹ nhàng sượt qua lúm đồng tiền nhưẩn như hiện trên má trái của y, thấp giọng nói: “Ngươi là… VôĐoan?”

Thanh âm của y hơi thấp, giống như nghẹn trong cổ họng, phát âm cũng không rõ lắm, thế nhưng lại đủđể Thi VôĐoan nghe thấy được. Thi VôĐoan ngớ ra một lát, lùi về nửa bước, cẩn thận đánh giá người trước mặt, bỗng nhiên mở to hai mắt, kếđó thình lình đưa tay đấm vai Bạch Ly một phát, Bạch Ly bất ngờ không kịp phòng, bịđẩy lui nửa bước.

“Mẹ kiếp ngươi, ngươi chưa chết!” Thi VôĐoan bất giác học giọng điệu của Mạnh Trung Dũng, “Ta tưởng rằng… ta tưởng rằng…”

Bạch Ly không biết nên nói thế nào, y chỉ cảm thấy ***g ngực dường như bị thứ gìđó căng ra, khẽ chụp lấy cánh tay Thi VôĐoan đang xách cổáo mình, Bạch Ly cúi mắt, đôi mắt câu hồn nhiếp phách kia liền giấu trong bóng tối.

Sau đó Thi Vô Đoan thấy Bạch Ly dường như nở nụ cười, y thoáng cười cực kỳ nhẹ, như làđãđi một quãng đường rất xa, dọc đường chịu đủ gió sương mưa tuyết, thời điểm tim lạnh cóng đến chết lặng, vừa ngẩng đầu đột nhiên tìm được gian nhà nhỏđốt lò lửa nhỏ lúc đến.

Nhưng mà tâm tình y kích động quá mức, không hề có tinh lực khác đi phân biệt biểu cảm nhỏ nhặt của Bạch Ly.

Bị người đi chợđụng phải bả vai, Thi VôĐoan thoáng mất tự nhiên rụt tay về, nói: “Đi, chúng ta đổi một nơi thanh tịnh nói chuyện.”

Y cất bước muốn đi, lại nghĩđến điều gìđó, chỉ chiếc ***g trong tay Bạch Ly bảo: “Là ngươi thì ta không khách khí nữa, thứđó tuy hơi ngốc nhưng dù sao cũng là con thỏ ta từng nuôi, nhường cho ta đi.”

“Ta biết.” Bạch Ly nói, thanh âm vẫn hơi thiếu lưu loát, giống như rất không quen, ho khẽ một tiếng, đưa tay mở ***g, xách con thỏ béo múp từ bên trong ra rồi bảo, “Trên người nó dính mùi của Cửu Lộc sơn các ngươi, ta cảm giác ra được.”

Nói đến cũng cổ quái, con thỏ kia dường nhưđã ngây ra, bị người ta xách tai thậm chí chẳng hề giãy giụa, chỉ cong chân trước, nhe răng thỏ ngốc nghếch nhìn Bạch Ly.

Đúng lúc này, phía sau Bạch Ly bỗng nhiên hiện lên một bóng đen, một xâu tiền được ném vào tay chủ quán.

Thi Vô Đoan sửng sốt, chưa đợi y thấy rõ bóng đen này là cao nhân phương nào, Bạch Ly đãđột nhiên quay đầu đè thấp giọng mà lạnh lùng nói: “Còn theo một bước, ta sẽ giết ngươi.”

Hả? Thi VôĐoan thoáng nhíu mày không dễ phát hiện, trong nháy mắt ấy y cảm thấy lệ khí không áp được trên người Bạch Ly, nhưng mà chỉ tích tắc, khi y nhìn qua lại giống như hết thảy đều chỉ làảo giác.

Mấy năm nay… Tiểu Ly Tử y đãđi nơi nào?

Trong lòng Thi Vô Đoan nhanh chóng lướt qua ý nghĩ này, trên mặt lại chưa từng biểu lộ ra – tuy là bằng hữu một hồi nhưng đó dù sao cũng là chuyện từ bao nhiêu năm về trước, hiện giờ nhiều năm không gặp, y cũng không cần thiết quản chuyện của người khác.

“Đi, ta dẫn ngươi đến tửu lâu ngon nhất Cổ Cát.”

Thi Vô Đoan nói rồi đi ngay phía trước, Bạch Ly một tay xách con thỏđi theo đằng sau, kếđó bỗng nhiên kéo tay y lại. Thi VôĐoan sửng sốt, ngón tay vôý thức gập lại một chút, vừa nãy đã cảm thấy tay Bạch Ly hơi lạnh, cả lòng bàn tay cũng lạnh ngắt.

Trong lòng y quả thực có chút xấu hổ, hai đại lão gialôi lôi kéo kéo trên đường tính là thế nào đây? Vừa không biến sắc rút về vừa quay đầu nhìn Bạch Ly một cái.

Bạch Ly hiện giờ không còn là tiểu cô nương xinh đẹp trầm mặc đi theo sau y trong Thương Vân cốc kia, cũng chẳng phải là thiếu niên vẻ mặt hờ hững và quật cường bị trói trên cột ấy, dường nhưđã trưởng thành, vai rộng eo nhỏ, đặc thù của hồ tộc trên khuôn mặt lại mỏng manh đến mức gần như không nhìn ra.

Thi Vô Đoan nghĩ, đại khái duyên cớ bởi vì là nam nhân nhỉ, đường nét biến thành cường tráng hơn không ít đã phá tan khí chất nhu hòa quyến rũ của hồ tộc.

Chỉ cóđôi mắt ấy thấp thoáng chưa hềđổi thay.

Thi Vô Đoan nhớ Bạch Ly hồi nhỏ, ở nơi không dễđi hoặc là có người khác, thích theo sau cúi đầu dùng bàn tay lạnh ngắt nắm chặt tay mình, ánh mắt cúi thấp, dường như ngay cảđi cũng nghiêm túc như vậy.

Sao y trưởng thành rồi vẫn là bộ dáng này? Thi VôĐoan dở khóc dở cười thầm nghĩ, cũng phải thôi, khoảng thời gian mười năm với con người mà nói là rất dài, với yêu tộc chẳng qua là nháy mắt, tiểu tử này chỉ sợ chẳng lớn hơn năm đóđược bao nhiêu.

Nghĩ như vậy liền mềm lòng, cũng mặc cho y kéo đi.

Thi Vô Đoan lập tức dẫn Bạch Ly lên một tửu lâu, Bạch Ly nhìn y thông thạo gọi món, liền hỏi: “Ngươi ở nơi này à?”

“Hâm cho chúng ta hai lạng rượu vàng nữa.” Thi VôĐoan phân phó tiểu nhị xong, thuận miệng nói: “Không có, ta mới đến vài hôm thôi.”

Bạch Ly ngồi đối diện nhìn y chăm chú một hồi rồi nói khe khẽ: “Ngươi… có chút không giống.”

Thi Vô Đoan cười nói: “Sao? Tốt hơn hay xấu hơn?”

“Ngươi như thế nào cũng tốt.” Bạch Ly thản nhiên nói, sau đó lại hỏi, “Ta từng đi… Huyền Tông tìm ngươi, ngươi không cóởđó.”

Lúc y nói “Ngươi như thế nào cũng tốt”, tim Thi VôĐoan đập mạnh một nhịp, không nhịn được ngẩng đầu nhìn y một thoáng, tự dưng nhớ tới chuyện hồi nhỏ mình nhận nhầm nam nữ, kéo người ta làm tức phụ, không nén được hơi bất an cân nhắc, nhiều năm qua chẳng lẽ y còn chưa phân rõ nam nữ?

“Ta rời khỏi Huyền Tông đã nhiều năm.” Thi VôĐoan dừng một chút, hình như không biết nên nói từđâu, tiểu nhị bưng rượu thịt lên, y liền mượn rót rượu cho Bạch Ly mà qua loa lấy lệ, cuối cùng chỉ nói, “Sau này cũng sẽ không quay về nữa – trái lại ngươi, không về Thương Vân cốc xem thử? Năm đó gây ra động tĩnh lớn như vậy với mẹ ngươi…”

“Bà ấy không phải mẹ ta.” Bạch Ly nói, nét mặt lại bình bình đạm đạm, tay Thi VôĐoan đang gắp thức ăn khựng lại, Bạch Ly nói tiếp, “Bạch Tử Y quả thật không phải mẹ ruột của ta, cũng là về sau ta mới biết.”

Thi Vô Đoan không lên tiếng, ngồi xuống đối diện, lẳng lặng chờđối phương nói tiếp.

Khi Thi Vô Đoan quan sát Bạch Ly lần nữa, mới nhớ ra kỳ thật mình chưa từng thấy thân hồ của y, ngay cả thời điểm bị thiên kiếp đánh về nguyên hình, Bạch Ly cũng chẳng qua là dáng vẻ hài đồng tầm thường, chỉ thêm một đôi tai hồ, chẳng lẽ huyết thống hồ tộc của y không hề thuần túy?

Y nghĩ như thế, liền tiếp lời Bạch Ly: “Ta cũng nghĩ không phải là con ruột, ngươi xem ngươi khi đó, rõ ràng là bộ dáng đáng thương bị mẹ ghẻ nuôi – nói vậy ngươi bị cuốn vào trong hắc khíấy, kỳ thật là ngược dòng thân thế nhỉ.”

“Ừm.” Bạch Ly gật đầu, Thi VôĐoan phát hiện khẩu vị của y thiên về chay, thịt cá trên bàn đều không động nhiều, bát canh gà thơm phức bày giữa bàn y thậm chí chẳng nhìn một thoáng.

Hồ ly không ăn gà? Ánh mắt Thi VôĐoan chợt lóe, chỉ nghe Bạch Ly nói tiếp: “Ta đã nhìn thấy… phụ thân ta.”

“Ồ?” Thi VôĐoan ngẩn ra giây lát liền phản ứng được, gật đầu nói, “Khó trách ta bị hắc khí kia bức đến ngạt thở, nhưng ngươi giống như không bịảnh hưởng, chắc là xuất phát từ căn nguyên huyết thống không hề thuần túy nhỉ? Sớm biết khi đó là lệnh tôn tìm ngươi vềôn chuyện thì ta đã chẳng liều mạng sính anh hùng gây rối.”

Bạch Ly nghe vậy lại chỉ cười trầm trầm một tiếng mà nói: “Ông ấy tìm ta không phải vìôn chuyện gì cả, thiết nghĩ nếu ta không giết ông ấy, chỉ sợ bây giờ còn bị hãm trong nơi tối tăm mịt mù kia.”

“Ngươi nói cái gì?” Thi VôĐoan kinh hãi.

Sự bất an và lo ngại trong lòng y càng lúc càng nặng, Bạch Ly trong ấn tượng của y vẫn luôn là một hài tử yên lặng không thích nói chuyện, tuy rằng thỉnh thoảng hơi cáu kỉnh, lạnh lùng một chút, nhưng nói nghĩa khí, cũng tốt bụng, Thi VôĐoan đến bây giờ vẫn còn nhớánh mắt tuyệt vọng mà an tâm của Bạch Ly tại động khẩu đó khi ném y ra còn bản thân bị hắc khíđâm xuyên – nhưng gặp lại lần nữa, trừ lúc đầu gặp gỡ vui sướng quá mức không lưu ý, cả người Bạch Ly đều cho y một… cảm giác áp bách quỷ dị.

Lần đầu tiên là thời điểm nghe thấy Bạch Ly nói chuyện với bóng đen không biết từđâu chui ra kia, lần thứ hai là khi người nọ nhẹ nhàng bâng quơ kể chuyện giết cha.

Bạch Ly lập tức nghe ra giọng điệu của y không đúng, ngẩng đầu lên thần sắc phức tạp nhìn y, mẫn cảm hỏi: “Ngươi cảm thấy ta không tốt sao?”

“A…” Thi Vô Đoan lập tức cúi mắt che giấu, tức khắc lộ ra nụ cười không hề sơ hở– phảng phất động tác này đã trải qua nhiều lần gọt giũa, “Ta không hiểu gì hết thì làm sao biết có tốt hay không? Nghe ý tứ này thì lệnh tôn không phải hồ tộc sao?”

“Ông ta là cái này.” Bạch Ly chìa tay, một cụm hắc khí nhảy lên trong lòng bàn tay.

Thi Vô Đoan nhất thời cảm thấy xung quanh lạnh ngắt, không nhịn được run lên, buột miệng nói: “Đây là… ma vật?”

Bạch Ly phất tay ẩn đi hắc khí, thong thả nói: “Đúng vậy, nếu ta là Bạch Tử Y, năm đó cũng không dung được trong động phủ có quái vật chảy dòng máu ma vật như vậy.”

“Nói gì thế? Sao ngươi lại thành quái vật rồi?” Thi VôĐoan lập tức theo khẩu vị của Bạch Ly gắp cho y một đũa to đồăn bỏ vào bát, Bạch Ly thấy thế, vùng chân mày vừa rồi hơi u ám lập tức sáng lại, còn lộ ra một chút ý cười, Thi VôĐoan bỗng nhiên nhớ tới điều gìđó, liền nói, “Ta từng thấy ghi chép trong một mật quyển, nói rằng dưới Cửu Lộc sơn lại là trấn Vạn ma chi tông, cóđiều không ai biết đấy là thứ gì, chẳng lẽ ngươi lúc ấy là bị kéo vào trong đó.”

Bạch Ly gật đầu, nói đơn giản: “Lúc trước ông ấy nói cho ta biết ông ấy là cha ta, trong lòng ta còn rất chấn động, van xin thả ta ra ngoài, sau đó mới hiểu trong ma vật không có cách nói phụ mẫu huynh đệ, lúc ấy Cửu Lộc sơn giống như có người làm đại pháp, Vạn ma chi tông phong ấn bất ổn, ông ấy muốn thừa cơ thoát ra ngoài, vừa hay ta là huyết mạch, vốn làđồng tông, hút khô ta rồi vừa vặn là trợ lực lớn.”

Hóa ra y không hềở nhân gian… Chẳng trách mười năm qua tâm trí không thấy lớn lên, trái lại dường như càng lúc càng quay ngược. Thi VôĐoan nhìn y, sự lo ngại trong lòng tạm mất đi, lại thấy không đành lòng, khẽ nói: “Tiểu Ly Tử…”

Bạch Ly lắc đầu, cẩn thận ăn thức ăn Thi VôĐoan bỏ vào bát cho mình, như thểđó là sơn trân hải vị gì, cần phải nhấm nháp kỹ mới được.

“Đúng rồi,” Mắt Thi VôĐoan xoay một vòng, nhẹ nhàng bâng quơ chuyển đề tài, hỏi, “Sao ngươi lại ở thành Cổ Cát?”

“Ta là đến tìm ngươi, kết quả phát hiện một chút manh mối trên người con thỏ này, còn chưa làm rõ thìđã gặp ngươi rồi.”

Bạch Ly chỉ con thỏ cuộn tròn dưới chân Thi VôĐoan, lại cười nói, “VôĐoan, ta rất nhớ ngươi.”

Lúc y cười như vậy, mang máng vẫn là dáng dấp ngây thơ tốt đẹp trong Thương Vân cốc năm ấy, Thi Vô Đoan nhất thời cảm khái vạn ngàn, lại không biết phải nói từđâu.

Chỉ nghe Bạch Ly nói tiếp: “Ngươi đi theo ta đi.”

—

*Đây là hai câu trong bài Giang thành tử của Tô Thức.

26. Chương 26: Tương Tư

Thi Vô Đoan sửng sốt, nụ cười trên mặt cũng cứng đờ, không nhịn được hỏi một lần: “Ngươi nói cái gì?”
Bạch Ly lặp lại: “Ta làđặc biệt tới tìm ngươi, tìm ngươi sắp nửa năm rồi. VôĐoan, đi theo ta đi.”

Thi Vô Đoan ngày thường quen giả bộ chậm rì rì không phản ứng được, vì thế lần này thật sự không phản ứng được, sắc mặt có vẻ càng thêm mù mờ, qua hồi lâu y mới lại hỏi: “Đi theo ngươi? Theo ngươi đi đâu?”

Bạch Ly nói: “Ta tạm cưở thành Bình Dương.”

Thi Vô Đoan lúc này đã phản ứng được, đầu óc nhanh chóng hoạt động, giọng nói trong miệng lại chậm hơn một chút, hỏi: “Ngươi chạy xa tít đến đếđô làm gì?”

Y nhớ Bạch Ly xưa nay thích tĩnh không thích ồn, hồi nhỏ trừ mình quậy y thì y không nóng, những tiểu yêu khác trong Thương Vân cốc ở trước mặt y ngay cả nói chuyện đi lại cũng phải thấp tiếng xuống ba phần, Thi VôĐoan nói xong, lại khá nghi hoặc hỏi: “Thành Bình Dương mỗi ngày người đến người đi, bình thường cũng phải náo nhiệt hơn họp chợ nơi khác vài phần, ngươi từ bao giờ lại… thích nơi nhiều người như vậy?”

Lời này vừa ra, ánh mắt Bạch Ly lập tức lại nhu hòa hơn một chút, y nói: “Ta đúng là không thích nơi nhiều người, nhưng có một số việc phải giải quyết… Nếu ngươi không thích Bình Dương thì làm xong việc chúng ta lập tức đi ngay, đi Nam Doanh hay Thục trung đều được, ngươi thấy cóđược không?”

Thi Vô Đoan nghe lời này cảm giác thập phần không thích hợp, liền nói đùa: “Sao nghe cứ như thể ngươi bảo ta trốn nhà theo ngươi vậy?”

Bạch Ly mặt không đổi sắc nói: “Ta chính làý tứ này.”

Thi Vô Đoan cống hiến hết một ngụm rượu cho đại địa cùng lông thỏ, nhất thời ho sặc sụa không ngừng.

Bạch Ly đứng dậy, nhẹ nhàng vuốt lưng y, cười nói: “Ngươi uống gấp như vậy làm gì, ta đâu có tranh với ngươi.”

Thi Vô Đoan không nói nên lời, chỉ có thể trầm mặc lệ rơi giàn giụa, trong lòng tang thương dị thường.

Chẳng dễ dàng dịu được một hơi, Thi VôĐoan khoát tay, hơi nghiêng đi tránh tay Bạch Ly, nói: “Tiểu Ly Tử, ngươi ngồi xuống, ta nói với ngươi mấy câu.”

Bạch Ly liền quy củ ngồi bên cạnh y, nhất thời Thi VôĐoan lại cảm thấy kỳ quặc. Nào có hai đại nam nhân ăn một bữa cơm còn phải ngồi trên một hàng ghế?

Cho dù gian nhã không ai thấy thì bản thân y cũng cảm thấy tình cảnh này quá quỷ dị. Vì thế Thi VôĐoan nghía vị trí trống ra ởđối diện, qua một lúc rốt cuộc không nhịn được nói: “Tiểu Ly Tử, ngươi nên ngồi đối diện đi.”

Sắc mặt Bạch Ly thoáng sầm xuống, tâm tư y kỳ thật rất tinh tế, tự nhiên đã cảm giác được sự xa lạ loáng thoáng của Thi VôĐoan.

Những ngày sóng vai không hiềm khích hồi nhỏ trong sơn cốc phảng phất đã một đi không về, người nọ ngay cả ngồi cùng y cũng cảm thấy khó chịu sao? Y liền im lặng về lại chỗđối diện, nói: “Ngươi nói đi.”

Thi Vô Đoan thôi cười, chậm rãi rót đầy một chén rượu nhỏ cho mình, suy nghĩ giây lát mới nói: “Tiểu Ly Tử, ngươi không phải người ngoài, ta không vòng vo với ngươi.”

Bạch Ly chưa bao giờ thấy Thi VôĐoan nghiêm trang như vậy, nhất thời cảm giác có vài phần được sủng mà sợ, e rằng đời này chỉ một lần này, vì thế không cầm được lòng mà ngồi ngay ngắn.

Chỉ nghe Thi VôĐoan nói: “Nếu ngươi nói ngươi trốn đến thành Bình Dương một chút thì ta thấy vẫn có thể, có câu ‘Trong ồn tìm tĩnh, đại ẩn ẩn nơi chợ’ mà, Hoàng đế kia năm đóđốt bảy ngọn sơn đăng ở Cửu Lộc sơn để mượn bảy mươi năm quốc vận Đại Càn, nghe nói còn chết một Thái phó Nhan Hoài Phác, bất quá chỉ là một phàm nhân, ta thấy tuy ông ta miễn cưỡng xem như phẩm cấp đế vương tướng, một mạng cũng chưa chắc có thể thật sựđốt được ngọn đèn tắt ấy, bảy mươi năm này không nhất thiết có thể vững vàng qua đi, ông trời không dễ lừa bịp như vậy đâu.”

Bạch Ly im lặng nghe y nói, ánh mắt lại cốđịnh trên người y, nhìn Thi VôĐoan như thể không nhìn đủ, chẳng biết rốt cuộc nghe được bao nhiêu, Thi VôĐoan liền nói tiếp: “Ta không hỏi ngươi muốn làm chuyện gìở thành Bình Dương, chỉ là thếđạo này sắp loạn, trong lòng ngươi cần phải hiểu rõ mới được, hãy tự giải quyết cho tốt, đừng ởđếđô lâu.”

Bạch Ly hồi lâu không nói gì, hai người yên lặng, lại có chút xấu hổ, qua một lúc Bạch Ly mới nói khe khẽ: “Những điều ngươi nói ta đều biết. Chỉ là…ý của ngươi là, không muốn đi theo ta sao?”

Thi Vô Đoan bưng chén rượu, uống không mùi không vị, thầm nghĩân chưa báo thù chưa tiêu, ta làm sao đi được? Dương thế tam gian này tám ngàn sợi dây nhân quảđang dắt ta, nơi ta ở là không có thanh tịnh, trốn đến đâu đây?

Nếu không sư phụ lại vì sao mà chết? Giang Hoa tiền bối lại vì sao mà chết đây?

Thấy y không đáp, Bạch Ly hơi nhíu mày, lại chưa từ bỏýđịnh hỏi: “Vậy phải làm sao thì ngươi mới bằng lòng đi cùng ta đây?”

Thi Vô Đoan không nhịn được cười khổ nói: “Sao lại nói như thế, được được, ngươi khăng khăng kéo ta đến thành Bình Dương làm gì?”

Bạch Ly chỉ cảm thấy trong lòng có một câu muốn ra, rốt cuộc lại nhịn xuống, màu mắt y rất đậm, y chậm rãi nói: “Ta nợ ngươi nhân quả.”

“Ngươi ném ta ra khỏi hang, cứu ta một mạng, coi như trả rồi.”

“Cái đó không tính, ngươi vốn làđi cứu ta, nếu không có ngươi thì ta đã bị Bạch Tử Y đóng đinh trên cột.” Bạch Ly nói, dừng một chút rồi lại ngắt từng chữ, “Giữa ngươi và ta, không trả hết nợđược đâu.”

Câu này lại có chút nghiến răng nghiến lợi, Thi VôĐoan nhất thời có dự cảm không tốt, quả nhiên câu tiếp theo của Bạch Ly chính là: “Cảđời cũng không hết nợđược.”

Ý cười trên mặt y hoàn toàn không thấy đâu, trong mắt lộ ra vẻ lạnh lùng, rõ ràng như dã thú khó thuần hóa, toàn là kiên định và lãnh khốc nhất định phải được, có sự cố chấp không phân trần.

Trong lòng Thi Vô Đoan âm thầm cả kinh, ngoài miệng lại không chút đểý mà nói đùa: “Làm gì chứ? Ngươi muốn nuôi ta béo để làm thịt ăn à? Đến lúc đó không chừng còn chưa kịp nuôi béo thì ta đã phải ăn nghèo ngươi trước rồi.”

Nhưng lần này Bạch Ly không phối hợp, vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm Thi VôĐoan như vậy, nhìn y cười đôi tiếng, tiếng cười càng lúc càng gượng gạo, đến cuối cùng không cười nổi nữa, chỉ có thể thoáng xấu hổ cúi đầu ăn.

“Ngươi là người của ta.” Bạch Ly ngữ không kinh chết người không thôi mà tuyên bố: “Ta đã tìm được ngươi, rồi có một ngày ngươi sẽ phải đi theo ta.”

Thi Vô Đoan lúc này đã thấy trước, không phun thêm lần nữa, y vạn phần đau đầu buông đũa, cũng đanh mặt nói: “Bạch Ly, ngươi đang nói hươu nói vượn gì thế?”

Bạch Ly mặt không biểu cảm nói: “Ta chưa từng nói hươu nói vượn. Trước kia ngươi còn nhỏ, những chuyện này chưa nói với ngươi, hiện giờ những điều nên hiểu ngươi đều đã hiểu thì ta cũng không vòng vo nữa.”

Thi Vô Đoan nhìn Bạch Ly với vẻ không thể tưởng tượng, quả thực dở khóc dở cười, nhưng lại không dám cười, sợ bán yêu đầu không nhỏ mà tâm trí thoạt nhìn không lớn này thẹn quá hóa giận.

Y nghĩ một chút, bỗng nhiên vươn tay, cách bàn gỗ cầm tay Bạch Ly, Bạch Ly sửng sốt, biểu cảm hung tợn lạnh băng lập tức dịu đi, Thi VôĐoan hỏi: “Tay ta có cứng không?”

Bạch Ly hơi nghi hoặc – tay Thi VôĐoan không tồi, da lại không mỏng, trong loạn thếđi theo một đám thổ phỉ lưu manh làm nghề giết người phóng hỏa phản Hoàng đế, chung quy không thể là cuộc sống an nhàn sung sướng, tay y tuy sạch sẽ nhưng khớp xương rõ ràng, bàn tay có rất nhiều nốt chai, nhìn kỹ còn có không ít vết thương nhỏ.

Thi Vô Đoan thừa cơân cần khuyên nhủ: “Ngươi xem, nam nhân toàn thân đều là cứng đờ hôi hám, từng kẻ cao to thô kệch, hai người đàn ông vào một phòng khiến người ta cảm thấy chật chội, nóc cũng thấp. Nữ nhân thì sao? Nữ nhân thì không giống vậy, dù là nữ nhân ngồi đầy một phòng cũng không có vẻ chật, mỗi côđều xinh xinh đẹp đẹp, người vừa ấm vừa mềm, còn thơm phức, nói chuyện nhỏ nhẹ, nơi chật hẹp hơn, chỉ cần ngươi và một nữ nhân ở cùng thì cũng không cảm thấy có gì không thoải mái, đúng, nữ nhân còn có thể sinh con cho ngươi. Ban đêm ôm một nữ nhân xinh đẹp ngủ, nằm mơ cũng là giấc mơđẹp.”

Bạch Ly sa sầm mặt, trở tay nắm tay Thi VôĐoan, cắn răng hỏi: “Nói vậy ngươi từng thử rồi?”

Thi Vô Đoan ngừng một chút, hơi xấu hổ nói: “Khụ… Việc này thì không có.”

Thi Vô Đoan lập tức lại chuyển vềđề tài cũ, tiếp tục nói: “Tự cổâm dương điều hòa chính là lẽ phải, ngươi trước kia ở Thương Vân cốc có lẽ không biết, nam nhân là phải ở cùng nữ nhân, nếu cha ngươi không ở cùng mẹ ngươi thìđã chẳng có ngươi.”

Bạch Ly nói: “Ta thà rằng họ không sinh ra ta.”

Thi Vô Đoan lại nghẹn lời, giây lát mới thở dài nói: “Đừng nói như vậy, ta lại cảm thấy công lao của họ không nhỏ, bằng không ta phải đi đâu quen biết ngươi?”

Bạch Ly vui mừng ra mặt, hỏi: “Ý của ngươi là, ngươi thích ta sao?”

“Thích – tự nhiên là thích.” Thi Vô Đoan cân nhắc nói, “Ngươi là huynh đệ tốt nhất đời này của ta, chỉ là huynh đệ, cùng loại… loại người sống chung một đời đó là bất đồng.”

Cảm giác được lực tay Bạch Ly nắm tay y thoáng lỏng, Thi VôĐoan liền không ngừng cố gắng: “Huynh đệ có thể không tiếc mạng sống vì ngươi, dù bây giờ ngươi lại bị ai đóng lên cột, nếu ta biết, dẫu cho một mình đơn thương độc mã, đánh bạc tính mạng cũng phải cứu ngươi. Nếu ngươi có việc vui, ta có thể xách hai vò rượu, cùng ngươi ngồi trên xà nhà uống một đêm, nếu ngươi có tai họa, ta tất núi đao biển lửa, không nói hai lời.”

Y thấy sắc mặt Bạch Ly dịu đi, liền chậm rãi thử rút tay về, tiếp tục nói: “Nhưng không huynh đệ nào có thể bên ngươi suốt đời, không huynh đệ nào có thể cả ngày cùng ngươi nâng khay ngang mày vành tai tóc mai chạm nhau, không huynh đệ nào có thể may vá quần áo sinh con dạy cái cho ngươi – chỉ nữ nhân của ngươi mới có thể cùng ngươi sống như vậy.”

“Thật không?”

Thấy vẻ ngẩn ngơ trên mặt Bạch Ly, Thi VôĐoan cho rằng y đã nghe lọt lời mình nói, liền bảo: “Đúng vậy, đại thiên thế giới, hồng trần nam nữ, vô số hồng phấn giai nhân, trong đó nhất định có một người ngươi nguyện ý cùng nàng thề non hẹn biển, nắm lấy tay nhau, nếu có một ngày ngươi gặp một người ngươi nguyện ý cùng nàng kết làm vợ chồng, người đó tất nhiên là khiến ngươi một ngày không gặp như cách ba thu, khiến ngươi nếm hết mùi vị tương tư, vừa gặp liền đứt ruột, vừa xa liền gầy gò. Mùi vị trằn trọc nhớ mong như vậy, có thể khiến người ta chết đi sống lại một phen, nhưng ngươi xem, hai ta mười năm chưa từng gặp mặt, chẳng phải đều sống tốt như thường?”

Bạch Ly nhíu mày nói: “Cho nên…”

“Cho nên ta chỉ là một huynh đệ tốt của ngươi thôi.” Thi VôĐoan cười rộ nói, “Ngươi ở trên núi nhiều năm như vậy, lại rơi vào Ma Tông, không tiếp xúc với người ngoài, cho nên huynh đệ bằng hữu hơi thiếu, chờở nhân gian quen rồi, sẽ minh bạch những đạo lý này thôi.”

Bạch Ly cúi đầu, tuy không nói gì nhưng sự hùng hổ dọa người kia lại bớt đi.

Thi Vô Đoan liền bỏ tiền cơm xuống, một tay xách con thỏ, một tay kéo y nói: “Đi thôi, ngươi từ xa tít đến đây, cũng không nên đi vội, đến chỗ ta ở vài ngày.”

Bạch Ly đương nhiên đi theo không cự tuyệt, y nhìn chăm chú bóng lưng Thi VôĐoan, híp mắt thầm nghĩ trong lòng: “Tiểu tử thối này cho là ta không hiểu gì sao? Còn lấy mấy lời bậy bạ rắm chó không kêu kiểu này để lừa bịp ta. Xem ra tạm thời y chưa phản ứng được, cũng không nguyện ýđi theo ta, bức chặt quá cũng phiền toái, dù sao vẫn có thời gian, không để bụng chuyện chu toàn một chút với y, nếu đến cuối cùng thật sự không được thì lại làm rắn sau.”

Y đã quyết định, rốt cuộc để Thi VôĐoan vui mừng phát hiện y “bình thường một chút”, ít nhất không còn ồn ào muốn lôi mình bỏ trốn.

Thi Vô Đoan vào thời điểm thái dương sắp xuống núi, dẫn Bạch Ly trở vềđại doanh – trước kia nó là Cổ Cát vương phủ, trước kia của trước kia nó tên là dinh của thành chủ thành Cổ Cát.

Thành Cổ Cát tuy rằng không lớn nhưng trong nhà thành chủ lại thập phần khí phái, “lưu thương khúc thủy” giả cổ cùng tiểu đình giả sơn trong viện thoạt nhìn mặc dùđầy giả tạo, khá có mối nghi học đòi làm sang, bịp lưu manh nhà quê như Mạnh Trung Dũng lại đủ.

Mấy người trước sau dọn vào viên, sau khi chỉnh đốn một phen, liền chiếm phòng của tiểu thiếp nhà thành chủ trước kia.

Lúc Thi Vô Đoan xách thỏ trở về, thúy bình điểu bay đến trước mặt, nó dường như vẫn còn nhớ con thỏ kia, Thi VôĐoan buông tay, đôi chim bay thú chạy này liền lao sang bên nhận thân, Mạnh Trung Dũng và Lý tứ nương vừa vặn từ bên trong đi ra, Mạnh Trung Dũng nhìn thấy còn có chút buồn bực hỏi: “Con chó này sao mà tai dài như vậy? Từđâu đến thế?”

Lý tứ nương cười nói: “Ta thấy là thỏ nhỉ? Tiểu hầu nhi, ngươi mua con thỏ béo như vậy, chẳng lẽ muốn hầm làm thức nhắm?”

Thi Vô Đoan nói: “Đâu có đâu có, thỏ béo hơn cũng chẳng ngon lành gì, còn không ngon bằng cơm nguội tứ tỷ tỷ tùy tiện rang.”

Lý tứ nương cốc đầu y một cái, mắng: “Đồ khỉ, miệng ngọt nhưđường.”

Thi Vô Đoan nói: “Nói ngọt mới có lộc ăn.”

Ánh mắt Lý tứ nương đã sớm chuyển lên Bạch Ly, chợt thấy người này, lại không nhịn được mắt sáng ngời, thầm nghĩ thế gian còn có nhân vật xinh đẹp như vậy. Lập tức vỗ vai Thi VôĐoan: “Được rồi, ngần ấy người không biết lễ phép, chỉ biết nói nhảm, ngay cả khách nhân cũng bỏ một bên.”

Thi Vô Đoan ôm vai Bạch Ly, nói: “Tiểu Ly Tử, vị này là tứ tỷ Lý Như Sương kết bái của ta, kia là ngũ ca Mạnh Trung Dũng, lát nữa ta lại dẫn ngươi đi gặp đại ca và tam ca. Tứ tỷ, đây là một tiểu huynh đệ của ta hồi nhỏ, thất lạc nhiều năm, hôm nay lại tình cờ gặp trên đường, tỷ nói đây không phải duyên phận sao?”

Mấy người chào hỏi nhau, Bạch Ly cũng nể mặt y, tuy rằng nói chuyện không hề thân thiện nhưng tốt xấu gì thì lễ phép vẫn chu toàn. Y hờ hững nhìn Lý tứ nương thu xếp một gian phòng cho y trong tiểu viện Thi VôĐoan ở, trong lòng chẳng mảy may cảm kích, ngược lại cảnh giác hẳn lên, không nhịn được liên tưởng đến những lời không ra làm sao của Thi VôĐoan về nữ nhân, thầm nghĩ chẳng lẽ chính là nữ nhân này?

Nhưng khi ánh mắt Thi VôĐoan lơđãng đảo qua, y lại nhanh chóng đổi thành biểu cảm có chút chậm chạp mất tự nhiên với người xa lạ.

27. Chương 27: Thanh Ti

Thi Vô Đoan bồi Bạch Ly ngồi trong phòng rất lâu, cũng chỉôn chuyện, tán dóc một chút, Bạch Ly ngẫu nhiên hỏi y cuộc sống mấy năm nay, luôn bị y lảng qua, không đáng nói nhiều. Mãi đến khi thấy trên mặt y lộ ra vẻ mệt mỏi, Bạch Ly mới rời khỏi phòng y, đi đến khách phòng. Thi VôĐoan tiễn Bạch Ly ra cửa, nhìn y đi vào một gian phòng khác, lúc này mới một lần nữa đóng cửa, về ngồi chỗ cũ.
Trên chiếc ghế Bạch Ly từng ngồi, có một sợi tóc rơi xuống.

Thi Vô Đoan nhặt sợi tóc kia lên, quấn hai vòng trên ngón tay, ánh mắt chuyển lên tinh bàn đang treo cùng cẩm sắt – xem, hay là không xem?

Thi Vô Đoan cảm thấy mình không hề có bệnh đa nghi nghiêm trọng lắm, nhưng Bạch Ly đột nhiên trở về và người trong ấn tượng của y khác biệt thật sự là hơi lớn.

Huyết mạch của ma vật, giết cha…

Không ai nói rõ được ma vật rốt cuộc là thứ kiểu gì, lại là khởi nguyên như thế nào, chúng bất đồng với yêu – yêu có yêu đạo, đại bộ phận yêu trong trần thế tu luyện thành hình người đều sống không khác lắm với con người ở nhân gian, chẳng qua chủng tộc bất đồng thôi, Thi VôĐoan sớm vào đạo môn, yêu y từng gặp sắp nhiều hơn cả người.

Nhưng ma vật lại chỉ tồn tại trong những truyền thuyết đáng sợ, lúc hắc khí kia huyễn hóa ra trong lòng bàn tay Bạch Ly, Thi VôĐoan buột miệng nói hai chữ này, kỳ thật y chưa gặp thứấy bao giờ, trong lúc vội vàng chỉ nghĩ đến một đáp án này, bóng đen đi theo Bạch Ly là thứ gì?

Theo cách nói của Bạch Ly, lúc trước đất nứt lại thêm sơn đăng áp đỉnh, ma vật trong phong ấn kia cũng chưa thể chạy ra, hiện giờ y lại ra đây bằng cách nào?

Y ra đây… lại làđể làm gì?

Y là Bạch Ly, Thi VôĐoan nói thầm với mình như vậy, một tay vê sợi tóc Bạch Ly không cẩn thận làm rơi, tay kia thì dùng ngón tay lẳng lặng cọ xát mép bát trà trong tay, Bạch Ly là huynh đệ tốt, hồi nhỏ cùng nhau chơi đùa, cũng coi như… giao tình quá mệnh.

Thi Vô Đoan năm lần bảy lượt thò tay đến tinh bàn, ngón tay đến giữa không trung lại rụt về, thời điểm tóc Bạch Ly lại gần mặt ngoài tinh bàn, trên đó sẽ thò ra một số tinh ti lóe sáng u ám, vươn ra như thăm dò cái gìđó, nhẹ nhàng đụng vào ngón tay Thi Vô Đoan, thỉnh thoảng khẽ móc sợi tóc cực dài kia.

Dường như nó cũng muốn biết vậy.

Bỗng nhiên có người gõ cửa phòng, Thi VôĐoan cả kinh, vội vàng rụt tay như che giấu cái gìđó, quấn sợi tóc của Bạch Ly lên hà bao trên hông, lúc này mới điềm nhiên như không mở cửa ra – người gõ cửa lại là Cố Hoài Dương.

“Đại ca?”

Cố Hoài Dương thấy y áo ngoài chỉnh tề, biết y còn chưa ngủ, vì thế nói: “Ta thấy đèn trong phòng ngươi còn sáng nên tới tìm ngươi nói mấy câu.”

Thi Vô Đoan mời hắn vào, lúc đóng cửa vôý thức thoáng nhìn phòng Bạch Ly, thấy đã tắt đèn, lúc này mới nhẹ nhàng khép cửa một lần nữa, rót nước trà cho Cố Hoài Dương, ngồi một bên hỏi: “Đại ca có chuyện gì?”

Cố Hoài Dương thấp giọng nói: “Hôm nay nhận được thư của Thôi Hộ, nói qua vài hôm tính toán phái người đến coi thử, xem ra lão đầu tử chờ sốt ruột rồi, ngươi thấy nên làm thế nào?”

Thi Vô Đoan lơđãng nói: “Giữ lấy.”

Cố Hoài Dương nhíu mày: “Ta và tam ca ngươi cũng làý này. Ta đã xem rồi, thành Cổ Cát kỳ thật làđịa phương tốt, dễ thủ khó công, mấy ngày qua tiểu huyện cùng với thôn quách các nơi xung quanh ta đều đã phái người tra, nếu như chậm rãi lôi kéo, thế lực nơi đây chưa chắc không bằng An Khánh, thứđến tay tự nhiên không cóđạo lý buông ra, nhưng sau đó phải làm thế nào cho được, chẳng lẽ trở mặt với Thôi Hộ sao?”

“Tạm thời không cần trở mặt.” Thi VôĐoan nói, “Trước cứ kéo dài làđược, đổi thủ vệ Cổ Cát thành người mình, đồn lương chiêu binh là chuyện quan trọng, huynh cứ chuyên tâm làm việc không cần lo lắng, Thôi Hộ bên kia có ta lo liệu.”

Cố Hoài Dương thần sắc phức tạp nhìn y một cái, nhẹ giọng nói: “May mà có ngươi.”

Thi Vô Đoan cười cười, không hề nói tiếp, Cố Hoài Dương nhớ tới điều gìđó, lại hỏi: “Vị kia hôm nay đến…”

“Là một vị bằng hữu của ta, đại ca yên tâm đi, ta biết y, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, là người tốt.”

Cố Hoài Dương ngẩn ra, vội nói: “Ta không phải ýđó, chỉ là hiếm thấy ngươi có mấy bằng hữu ý hợp tâm đầu tuổi tác lại xấp xỉ, tiếp xúc nhiều tự nhiên là tốt, ta thấy người đó khí vũ bất phàm, nếu y bằng lòng thì bảo y ở lại, đại ca đương nhiên cũng hoan nghênh.”

Thi Vô Đoan dừng một hồi lâu, vẫn lắc đầu nói: “Việc này… chỉ sợ y không ở lại được.”

Ánh nến trong phòng hơi mờ, khóe mắt hẹp dài của Thi VôĐoan có mấy sợi lông mi đặc biệt dài chiếu xuống một bóng mờ, khiến tướng mạo y thoạt nhìn thêm vài phần thanh tú, đôi mắt lại như là luôn không mở ra được, chẳng lộ một chút quang hoa. Cố Hoài Dương luôn có cảm giác Thi VôĐoan có thể nhìn thấy thứ người khác không thấy.

Thứ mắt y nhìn thấy quá nhiều, cho nên ánh mắt cũng đặc biệt sâu.

Người với người là không thể so sánh.

Có một số người cho y một bữa cơm no là y có thể hớn hở an phận ở một góc, nhưng có một số người dù không phải xuất thân phú quý, không nhìn quen xa hoa phung phí, trời sinh lại có thể không để mắt đến mấy thứ này, mỗi khi y đi một bước, đều có thể nhanh chóng giải thoát ra từ trong sự vui mừng của việc “đạt được”, đặt ánh mắt ở nơi càng rộng lớn hơn, bắt đầu nóng vội cướp đoạt bước tiếp theo, loại không thỏa mãn trong xương cốt này, có thể sẽ khiến y biến thành một kiêu hùng, cũng có thể sẽ khiến y biến thành một trò cười.

Cố Hoài Dương chính là người như vậy.

Vào thành Cổ Cát, cuộc sống như thổ Hoàng đế trước kia đã trở lại, những người đi theo hắn phổ biến xuất thân không hề cao, ăn no mặc ấm làđã A di đà Phật, càng khỏi cần nói trước mắt lão bách tính kêu “quân gia quân gia”, ăn cơm ở tửu lâu chưởng quầy tiểu nhị không ai không khách khách khí khí hầu hạ, cho dù quỵt tiền cũng chẳng sao, nhất thời hận không thể sinh ra tám chân đểđi ngang trên phố thị.

Càng khỏi cần nói quân kỷ gìđó, chẳng biết sớm bị ném lên hầu sơn nào rồi – có thểăn ngon uống cay, ai nguyện ý theo người khác bôn ba tứ xứ giắt đầu trên lưng quần?

Ai ngờ Cố Hoài Dương chưa đến mấy hôm đã hạ mệnh lệnh chết, thủ quân Cổ Cát đều tự lấy lợi theo cấp bậc, không được tùy ý rời khỏi doanh địa ra ngoài, kẻ cả gan nhiễu dân trực tiếp đánh chết.

Ban đầu đương nhiên chẳng ai coi mệnh lệnh kiểu này ra gì, kết quả Cố Hoài Dương lệnh cho Lục Vân Châu dẫn một lộ người, tự mình xử lý hơn mười chuyện trái với quân lệnh trong quân, Lục Vân Châu miệng không nhanh nhưng đao rất nhanh, hắn cực ít động thủ với người ta, một khi hạđao lại là lục thân không nhận.

Một ngày giết gà dọa khỉ, máu bắn khắp đường phố Cổ Cát thành, hôm sau những thủ quân này liền đàng hoàng. Cố Hoài Dương càng bận đến quay vòng vòng, bận đổi cách đánh người, đánh gậy rồi lại cân nhắc cho kẹo như thế nào, hắn đều nhất nhất tính toán đến, chẳng biết bản thân hắn đọc qua nhiều binh thư hay là thiên phú dị bẩm, sai khiến thủ quân Cổ Cát cùng với đông đảo thôn quách khác lại đều ngay ngắn rõ ràng hẳn lên.

Cố Hoài Dương đêm đó rời khỏi, Thi VôĐoan ngồi một mình ngay dưới đèn hồi lâu, mới lấy tinh bàn ra, không hề cóđộng tác gì, chỉ nhìn chằm chằm sao bên trên chậm rãi lướt qua theo quỹđạo định trước. Y duỗi bằng bàn tay phẩy qua, trên tinh bàn liền có bảy điểm sáng lên, nếu nhìn kỹ sẽ thấy trên điểm chính giữa còn ẩn ẩn lộ ra hồng quang.

Thi Vô Đoan nhìn chằm chằm nó một hồi lâu mới thấp giọng lẩm bẩm: “Tử Vi vị hơi lệch, Thái Âm di động… vẫn là loạn.”

Y vê ngón tay, sao trên tinh bàn nhanh chóng xoay tròn, trên khuôn mặt bình nhật thoạt nhìn luôn hơi mù mờ lộ ra nụ cười lạnh, lòng nói các ngươi sửa được thiên mệnh, ta không sửa được sao?

Trên đời này không cóđịnh cục, dù cóđịnh cục, đập nát nó lại có thể thế nào?

Trăm ngàn năm qua, luôn có người muốn lấy tư thái phản loạn kiểu này đứng ra một lần nữa đốt lên trăm vạn khói lửa kia. Nếu như nhất thành bất biến, thế gian này chẳng phải thành một đầm nước chết mục nát tàn tạ?

Sau đó Thi Vô Đoan đứng dậy định tắt đèn đi ngủ, nhưng một sợi tinh ti từ tinh bàn thò ra lại quấn lên hà bao bên hông, thăm dò cuốn sợi tóc của Bạch Ly. Thi VôĐoan ánh mắt chợt lóe, hai ngón tay cắt đứt tinh ti, thuận tay bỏ tóc Bạch Ly lên ngọn đèn màđốt đi.

Y phất tay tắt đèn, thoáng tự giễu mà nghĩ, mình thật đúng là càng ngày càng trúng ma chướng, Tiểu Ly Tử thích là cái gì cũng mặc kệ, vấn đề từ nhỏđã chẳng coi là gì, hiện giờ càng lớn càng thiếu tiền đồ, ngược lại câu nệ.

Sáng sớm hôm sau, chỉ thấy Thi VôĐoan ngồi xổm trong viện, vừa gõ chậu thức ăn cho thỏ vừa gọi: “Tiểu Ly Tử dậy chưa? Mau ra đây mau ra đây!”

Y dường nhưđã quyết định phải nuôi con thỏ thiên phú dị bẩm này như heo, còn cốý kiếm cho nó cái chậu to như chậu rửa mặt, bên trong lá rau vụn bánh cóđủ hết, con thỏ kia cũng chẳng cự tuyệt gì, cho gìăn đó, càng ăn càng vui mừng, ngay cả Thi VôĐoan ở bên gõ chậu leng keng cũng không thể hủy hoại mảy may cảm giác thèm ăn.

Đứa hầu chạy chân trong viện trông thấy không nhịn được cười, khom lưng cúi đầu hỏi: “Lục gia, hôm nay ngài dùng cơm sáng ởđâu?”

“Không vội, lát nữa ta sẽ ra ngoài.” Thi VôĐoan nói, sau đó nhớ tới điều gì, lấy một tờđơn từ trong tay áo, bảo, “Đi khố phòng trong phủ chi một chút, có ai hỏi thì cứ bảo là ta muốn dùng.”

“Vâng.”

Tam niên thanh Tri phủ, thập vạn tuyết hoa ngân. Huống chi thời điểm vị thành chủ Cổ Cát này tại thế còn chẳng thanh lắm, trong nhà rất chúý phô trương, không biết tích góp bao nhiêu của cải, hiện giờđều làm lợi cho đám Cố Hoài Dương, đủ thấy sống không ôm được chết không mang theo.

Thi Vô Đoan thấy đứa hầu đi rồi, tiếp tục chậm rãi gõ chậu như tiểu hòa thượng gõ mõ.

Giây lát, cửa phòng Bạch Ly “két” một tiếng mở ra, Bạch Ly giống như tâm tình cực tốt, nhìn y cười hỏi: “Ngươi mấy tuổi rồi, sáng sớm gọi cái quỷ gì?”

Thi Vô Đoan ỳ ra dưới đất không chịu đứng dậy, tươi cười xán lạn hơn cảánh dương mà nói với y: “Cùng ta ra ngoài chơi đi?”

Phảng phất vẫn là bên động phủ xuân về hoa nở năm đó, phảng phất vẫn tiểu nam hài hai chiếc răng khểnh nhỏ, ống quần xắn cao.

Bạch Ly ánh mắt thoáng trầm xuống, ngẩn ngơ một lúc, chờ phục hồi tinh thần thì y đãđi qua kéo Thi VôĐoan, người kia lại không lập tức đứng thẳng, chậm chạp vặn vẹo, mới dùng cả tứ chi mà bò dậy, lẩm bẩm: “Chân tê rần rồi.”

Thi Vô Đoan gõ chậu giục Bạch Ly ra, bản thân lại chậm rì rì, hơn nữa lực chúý cực dễ bị phân tán, từ tiểu viện đến đại môn đi mất đủ một khắc, giữa chừng trêu chó ghẹo mèo, các loại chuyện làm người ta ghét không từ loại nào, Bạch Ly tự nhiên không muốn giục y, đến cửa thì có người đưa tài vụ Thi VôĐoan lĩnh.

Thi Vô Đoan mặt mày hớn hở nói: “Được, có tiền rồi, hôm nay ta mời ngươi ăn cơm.”

Y chẳng qua vừa đến Cổ Cát chưa bao lâu, phương hướng còn chưa phân rõ lắm, nhưng bữa sáng nhà ai ngon, mì nước nhà ai thơm lại đều có thể thuộc như lòng bàn tay, ngay cả bánh ngọt bán trên những sạp nhỏ quanh co lòng vòng đầu phố cuối hẻm cũng nếm qua một phen, Bạch Ly nhìn dáng vẻ chỉđiểm giang sơn đó, phát hiện câu “ăn nghèo ngươi” của Thi VôĐoan quả nhiên không phải là giả– y thật sự là một thùng cơm cực kỳ xứng chức.

Đi đi chơi chơi cả ngày trời, đợi khi mặt trời đã ngả về tây, Thi VôĐoan mới nháy mắt nói với Bạch Ly: “Ta dẫn ngươi đến một nơi tuyệt vời.”

Bạch Ly thấy vẻ mặt y đáng khinh, trong lòng không nhịn được dâng lên một chút dự cảm xấu, sau đó chỉ thấy Thi VôĐoan lấy từ trong tay áo ra một tờ giấy, bên trên lại là một tấm bản đồđơn giản, Thi VôĐoan gãi đầu nói: “Thành Cổ Cát ngõ nhỏ vòng vèo thật sự quá nhiều, chờ ta tìm xem.”

Bạch Ly đến gần nhìn thử, thấy chỉ dẫn đi đâu, lại không vẽ phương hướng, liệt kê bên cạnh không ít mốc chỉđường, trên mốc kia viết “Thịt kho đầu sư tử”“Hạnh hoa thôn”“Trứng ngũ vị”. Y liền minh bạch, cả thành Cổ Cát này trong mắt Thi VôĐoan chỉ sợ chính là một quán ăn lớn.

Thi Vô Đoan dẫn y đi đi ngừng ngừng, giữa chừng Bạch Ly cảm thấy không đúng, tiếng oanh oanh yến yến lọt vào tai, trời còn chưa tối màđèn ***g đỏđã treo cao, lộ ra ánh sáng le lói đặc biệt ái muội.

Thi Vô Đoan vỗ vai y nói: “Đến rồi!”

Bạch Ly ngẩng đầu, nhất thời suýt nữa nổi trận lôi đình, hận không thể bóp chết thứ khốn nạn Thi VôĐoan này trong tay – chỉ thấy trên bảng hiệu kia có ba chữ hết sức rõ ràng “Ôn Nhu hương”.

28. Chương 28: Cái Bóng

Mắt thấy Thi VôĐoan cất bước không chút khách khí muốn đi vào trong, Bạch Ly túm lấy vai y, nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Ngươi muốn làm gì?”
Thi Vô Đoan đứng dưới bảng hiệu “Ôn Nhu hương” kia, thoạt tiên nghĩ sâu giây lát, sau đó mới nói: “Dẫn ngươi đến đây chơi, thuận tiện thay đại ca làm chút việc… Hơn nữa ta còn nghe người ta nói thức nhắm nhà họ làm là nhất tuyệt, chúng ta nếm thử nếu ngon thì bảo họđưa về một chút để sáng mai làm điểm tâm.”

Bạch Ly cảm thấy hơi thở nghẹn trong ngực, giận đến tái môi, Thi VôĐoan lúc này lại không biết sát ngôn quan sắc là gì, nhìn thấy cũng vờ không thấy, chẳng thèm phân trần lôi y vào.

Cái tên Ôn Nhu hương này rất lộ liễu, làm ăn lại không tồi, vào cửa cô nương quét mắt một cái, ba bảy loại trong lòng có thể nắm đại khái. Cùng nghề là oan gia, thấy đối diện có mấy cô nương mắt như thu thủy ném sang đây, các cô bên này cũng rất hung hãn, hai người vừa vào cửa liền bị một đám ùa tới nài ép lôi kéo, chỉ lo họ bịđối diện đánh cướp mất.

Thi Vô Đoan lại đột nhiên buông Bạch Ly ra, quay đầu hắt xì rõ to, sau đó cực kỳ ngượng ngùng cười cười với cô nương sắc mặt xấu hổđang đứng ởđối diện túm tay áo y, cô nương lập tức hóa xấu hổ thành ngọt ngào, kề lên trước một chút, ai ngờ một cơn gió ngọt ngắt thổi tới, Thi VôĐoan ngứa mũi, lập tức hốt hoảng lui một bước dài, hắt xì hai cái liền, chảy cả nước mắt.

Mặt cô nương cũng biến thành xanh xám.

Thi Vô Đoan từng tiếp xúc với rất nhiều nữ nhân, nhưng họ hoặc là yêu ma quỷ quái trong Thương Vân cốc, hoặc làđồng môn sư tỷ muội không tùy tiện nói cười, lại hoặc là nam nhân bà trong quân, những người này bình thường không dùng son phấn, tứ tỷ tỷ kia bình nhật càng lanh lẹ phi thường, nếu không phải gặp nhân vật nào quan trọng thì thậm chí chẳng dùng sáp bôi tóc. Cho nên y không biết mình có bệnh thấy mỹ nhân là nước mắt nước mũi tèm lem như vậy.

Bạch Ly ánh mắt lạnh buốt lướt qua tay Thi VôĐoan chỗ nữ nhân kia vừa chạm, sau đó nhìn quét bộ dáng thê thảm của Thi VôĐoan, lạnh lùng nghĩ thầm: cho chừa cái tội chọc tức ta, đáng kiếp!

Đáng tiếc Thi VôĐoan không thể nhìn ra cách nghĩ phức tạp như vậy từ trên khuôn mặt lạnh tanh nhất thành bất biến kia, hơi buồn rầu nhìn Bạch Ly một cái, sau đó nói với cô nương thức thời bảo trì khoảng cách nhất định với mình: “Đó là một vị bằng hữu của ta, hơi dễ xấu hổ, kêu mấy người sạch sẽ qua ngồi với y một lúc.”

Nói rồi lấy chiếc nhẫn phỉ thúy trong lòng, đeo lên ngón cái của nữ nhân kia, ngừng thở kềđến, cười hì hì hôn má nàng một cái, ồm ồm nói: “Ta lên lầu hai trước, bảo bà chủ nhà côđến, có việc làm ăn bàn với nàng ta.”

Nói xong Thi Vô Đoan liếc mắt quét qua Bạch Ly một cái, hít sâu một hơi như thể phải lao đầu xuống nước, nín thở ngưng thần đào tẩu, còn lại Bạch Ly trơ trọi trong một đám oanh oanh yến yến.

Thi Vô Đoan một mực ở lầu hai, đợi y xuống thì màn đêm đã bao phủ cả thành Cổ Cát, tiếng đàn sáo như che giấu và ca múa ôm tỳ bà phần lớn đã tan cuộc, chỉ có một đoạn nhỏ lác đác không biết từ nơi nào truyền đến như trợ hứng.

Người lui tới Ôn Nhu hương đều đi xấp xỉ, chỉ những đôi tai quá linh mẫn mới có thể nghe được những tiếng vang mờám cách gian truyền đến.

Thi Vô Đoan đứng một mình trên cầu thang, chỉ cảm thấy mùi son phấn bốn phía còn chưa tan đi, mũi y vẫn hơi ngứa, lúc này đã vào đông, nửa đêm bắt đầu lạnh, y ho khẽ vài tiếng, bỗng nhiên cảm thấy Cổ Cát địa phương này có vài phần thú vị vừa thấp kém vừa bất kham.

Nơi đây dựa núi, lại không hề khốn cùng, trà dâu thịnh hành, địa phương tuy nhỏ nhưng có thể nói là giàu nhất trong Hải Ninh tiểu quận biên cảnh khỉ ho cò gáy này. Cổ Cát lắm kẻ có tiền, kẻ tìm vui cũng nhiều, nhưng mà tại niên đại chiến hỏa lan tràn, tứ xứ rối loạn này, sĩ nông công thương người người tự nguy, chỉ có nghề xướng kỹ vẫn náo nhiệt y nguyên – không chỉ như thế, ngược lại còn có dấu hiệu càng loạn càng náo nhiệt.

Thi Vô Đoan không nhịn được thầm nghĩ, nếu ngày mai trời sập đất nứt, trên đời không còn một người sống, đêm nay Ôn Nhu hương này chẳng phải sẽ bị chen nổ?

Trên nhân thế nếu không có công danh lợi lộc, chẳng phải chỉ còn lại tìm hoan mua vui?

Thi Vô Đoan đưa tay vẫy một tiểu nha đầu dáng vẻ thiếu nữ, tuổi còn quá nhỏ, ước chừng chưa có tư cách ra ngoài đón khách, chỉ làm công tác thu dọn khay chén lộn xộn sau khi khách nhân tan đi theo các cô nương.

“Vị công tử một thân màu trắng, ăn mặc như cục bột mìđến lúc chiều hôm nay ngươi có lưu ý?” Y thấp giọng nói.

Tiểu nha đầu ngẩn người, gật gật đầu.

“Y đi rồi sao?”

Tiểu nha đầu khôn khéo nói: “Chưa hềđi, vị công tửđóđang nghe hát ở gian nhã.”

“Ngươi dẫn ta qua.”

Bạch Ly không hề nổi trận lôi đình tự mình rời khỏi, cũng không bịÔn Nhu hương xa hoa trụy lạc này mê say, càng không bị cô nương nào đưa vào phòng xuân tiêu một khắc, thời điểm tiểu nha đầu dẫn Thi Vô Đoan vào gian nhã, nhìn thấy y chỉđưa lưng về phía cửa, ngồi nghiêm chỉnh ởđó mà thoáng xuất thần.

Rượu trên bàn đã nguội lạnh, trong hỏa lò cũng không thấy bao nhiêu ánh lửa, một ca nữôm đàn mặc váy vàng nhạt nơm nớp lo sợ ngồi hát đối diện y. Ngồi đối diện nàng như thể là mãnh thú nước lũ, nhìn thấy Thi VôĐoan tiến vào, ca nữ mẫn cảm ném ánh mắt qua, lại lộ ra ý cầu xin.

Thi Vô Đoan đi qua ngồi xuống bên cạnh Bạch Ly, chỉ nghe ca nữ kia lắp bắp hát: “Hạo hạo hà trung nguyệt, nguy nguy tiên nhân điện. Hành hành phục hành hành, thất tuế khứ lai hoàn. Tương tư hoảng triêu mộ, minh diệt loạn hà hán. Sâm Thương bất dữ cộng, nhất vọng thiên tuế hàn. Thùy tri…”

Thi Vô Đoan nghe nàng hát, chán ngấy ngáp một cái, ôm đĩa trái cây trên bàn, “rột” một miếng, cau mày nhai nhóp nhép, bình luận: “Quả nhiên là vào đông rồi, đều là lấy trong hầm, không còn tươi nữa.”

Tiếng gặm trái cây như một con chuột to của y rốt cuộc cắt ngang cô nương đang hát đến bi thương kia, nàng nhân lúc lực chúý của Bạch Ly chuyển dời lên Thi VôĐoan, vội đè dây đàn lại, trầm mặc đứng dậy hầu một bên – cũng chẳng biết vị trước mắt này là chỗ nào có vấn đề, một bài ca kêu nàng hát suốt đêm, hát đến khàn cả giọng, đại gia này còn chưa tận hứng không cho ngừng.

Bạch Ly ánh mắt sâu thẳm nhìn Thi VôĐoan, người kia vô tri vô giác thử hết mỗi một loại đồ ngọt trong đĩa trái cây, Bạch Ly liền hỏi: “Dễ nghe chứ?”

Ca nữ nọ nghe thế tim treo lơ lửng, chỉ lo vị tiểu gia này nói một câu dễ nghe thì mình lại phải hát tiếp.

“Không dễ nghe.” Thi VôĐoan nói không chút do dự, “Dây dưa, chẳng nghe ra nàng ta đang hát cái gì.”

Tuy rằng… không phải bảo nàng hát tiếp, nhưng mặt cô nương ca nữ vẫn trắng bệch.

Bạch Ly nói khẽ: “Thương thiên xa vời, ngân hà vằng vặc, ánh sao không bằng sương mai, lại vẫn có sáng có tối, phảng phất lâu dài chỉ có biệt ly mà thôi, như hai ngôi sao Sâm Thương kia, ngược lại với nhau, vạn vạn năm cũng là như thế, biết kia biết đây, nhưng chẳng ai thấy được ai, thế gian há có chuyện khiến người ta lạnh lòng hơn?”

Thi Vô Đoan ù ù cạc cạc nhìn y một cái, hoàn toàn không thể lý giải Bạch Ly đang cảm khái điều gì, liền hỏi: “Hai ngôi sao thì có gì mà phải gặp nhau?”

Bạch Ly nắm lấy tay y, Thi VôĐoan nhíu mày muốn giãy ra, song ngón tay Bạch Ly như vòng sắt bóp cổ tay đau nhói, nhưng Thi VôĐoan kẻ vô tri không biết sợ: “Tiểu Ly Tử ngươi buông ra, ta không thể phun hạt.”

Bạch Ly lại bỗng dùng sức kéo y từ trên ghế xuống, ôm vào lòng mình, ca nữ vô tội bị tra tấn cảđêm kia thấy tình cảnh này vội chuồn ra ngoài như bôi dầu vào chân, chỉ cảm thấy tim gan nhảy loạn, giật mình không nhẹ.

Thi Vô Đoan nhìn y, thu lại nụ cười trên mặt, thấp giọng hỏi: “Bạch Ly, ngươi làm gì thế?”

Bạch Ly hơi cúi mắt, mái tóc dài từ hai bên tóc mai buông xuống, rơi lên vai cổ Thi VôĐoan, hơi thở phảng phất dây dưa một chỗ, ánh mắt nhau lại phân biệt rõ ràng, thật lâu sau Bạch Ly mới hỏi: “Vì sao… chúng ta không thể như lúc nhỏ?”

Thi Vô Đoan không nói gì, Bạch Ly và y càng lúc càng gần, tưởng như chỉ một khắc sau môi đối phương sẽ hạ xuống mặt, y lại bỗng nhiên cười khe khẽ, đưa tay chỉ chỉ cái bóng dài thượt của Bạch Ly bị ngọn đèn ảm đạm màái muội chiếu ra, hỏi: “Ngươi hỏi ta?”

Bạch Ly cứng đờ. Thi VôĐoan lại đẩy vai y một lần nữa đứng dậy, lạnh lùng nhìn cái bóng đen sì của Bạch Ly –đó thoạt nhìn là hình dạng của một người, mà khi ánh mắt Thi VôĐoan chuyển lên, nó giống như bị kinh động, từ trong đám màu đen kia rục rịch chui ra một số“thứ”.

Chúng liên tiếp chui ra lại ẩn về, khiến cái bóng của Bạch Ly cơ hồ không giống hình người, chỉ là một cụm đen kịt đậm màu, vặn tới vặn lui trên mặt đất.

Thi Vô Đoan nhướng mí mắt hỏi: “Ngươi nói cho ta biết, đây là cái gì?”

Bạch Ly không trả lời, Thi VôĐoan lại tiếp tục: “Ma vật nấp trong bóng, cổ nhân từng có ghi lại, không ngờ hiện giờ thật sự cho ta được kiến thức, nơi đây tàng ô nạp cấu, chắc hẳn ma vật kia bị trọc khí kích thích, có phần không kiềm chếđược nhỉ?”

“Bạch Ly!” Thi VôĐoan hung tợn đập bàn, túm cổáo Bạch Ly, dường như muốn xách y lên khỏi ghế, “Ngươi thật lớn gan, nuôi ma vật trong bóng, không sợ bị vạn ma phản phệ sao? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nếu không phải hôm nay đến nơi đây… ta còn chưa biết ngươi dám…”

Bạch Ly lại chỉ cười im tiếng, Thi VôĐoan trừng y hồi lâu, rốt cuộc hung hãn nhíu mày buông y ra rồi nói: “Để ta nghĩ cách trừ mấy thứ này khỏi người ngươi.”

Nhưng mà y vừa dứt lời, cái bóng nhấp nhô nhẹ nhàng dưới đất lại giống như bỗng nhiên bị kích thích, như một quái vật từ dưới đất ngóc đầu lên, ùn ùn che kín cả gian nhã, ngay cả ngọn đèn cũng nhất tịnh nuốt sống, muốn bổđến Thi VôĐoan.

Bạch Ly đứng dậy, trên người lại vọt lên một cụm sương đen, bao Thi VôĐoan ở trong đó, y rốt cuộc không che che giấu giấu nữa, song linh bàn ghế trong gian nhãđều rung rung như run rẩy, ngoài cửa sổ một tiếng quạ kêu sắc bén cắt ngang bầu trời đêm giá lạnh, vọt lên trời, dường như muốn tránh đi sát khí nhiếp người này, đó là một loại… sát khí khiến người ta lạnh buốt từ trong xương cốt, tưởng như có thể lấp cả bầu trời.

Bạch Ly nhẹ giọng nói: “Ai dám đụng vào một sợi tóc của y, ta sẽ cho hắn diệt hết hình thần, các ngươi có thể thử xem.”

Quần ma đen sì nấp trong cái bóng rốt cuộc bị y nhiếp, chậm rãi rút về bóng y, an phận lại.

Phòng yên tĩnh, Thi Vô Đoan nhìn y, trong lòng không biết đang nghĩ gì.

Lúc Thi Vô Đoan cười rộ lên, tựa như một thiếu niên chưa lớn, luôn cong đôi mắt, lộ ra răng khểnh và lúm đồng tiền, dáng vẻ chẳng có chút tâm kế nào, nhưng lúc này y không cười, khuôn mặt ấy lại có dáng dấp nam nhân, khi mặt y kèm vẻ xem kỹ, trong mắt cơ hồ không lộ ra một chút ánh sáng, hệt như một cái giếng sâu.

Một lát sau, Thi VôĐoan thở dài, dẫn đầu đi ra khỏi gian nhã, thấp giọng nói: “Trời tối rồi, chúng ta quay về thôi.”

Nhưng Bạch Ly không động đậy, y đứng tại chỗ, bỗng nhiên nói với bóng lưng Thi VôĐoan: “Ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi, chỉ cần… ngươi có thể hiểu được lòng ta.”

Thi Vô Đoan không nói một lời, chẳng hề quay đầu màđi ra ngoài, cho rằng y trúng ma chướng không nhẹ– ta muốn quỹđạo tinh thần rối loạn này quy về nguyên vị, muốn giang sơn Đại Càn như cái xác không hồn này sụp đổ, ngươi cũng cho được sao?

Tiểu Ly Tử mới không làm xằng làm bậy như vậy, nhưng mà cuối cùng Thi VôĐoan vẫn thầm nghĩ như tìm cớ, nhất định làđám yêu quái quỷ sứ trong bóng của y giở trò, phải nghĩ cách nào xử hết chúng mới được.

29. Chương 29: Cộng Chẩm

Sau hôm ấy, Thi VôĐoan không còn thời gian cầm tờ giấy “biểu đồăn vặt Cổ Cát” kia dắt Bạch Ly lang thang tứ xứ nữa, y bắt đầu bận rộn hẳn.
Quân bị thành Cổ Cát ngoài lỏng trong nghiêm, dã tâm của Cố Hoài Dương như thể chuột chui khỏi mặt đất, nhẹ nhàng đẩy từng chút đất, thăm dò trông chừng tứ xứ, cẩn thận lộ ra một chút manh mối.

Đất Cổ Cát vương ban đầu cướp từ thành chủ kia còn chưa kịp đo đạcmột lần nữa thìđã thay đổi chủ nhân, sửa thành họ Cố, chỉ là như thế thì thôi, Cố Hoài Dương còn mời đại địa chủ cùng đại thương hộ trong thành tới, mọi người “hòa thuận vui vẻ” mà ngồi trong quân trường mặc giáp cầm binh khí uống rượu ăn cơm.

Sau đó trước mặt họ xử trí mấy “phản tặc”, trong đó bao quát Vương Nhị Cẩu một đao kết liễu chủ tử ban đầu – Cố Hoài Dương cho rằng, trung dung mới làđại đạo, mọi sựđều nên có mức độ, tuy nói vôđộc bất trượng phu, là người phải co được duỗi được, nên vô sỉ một chút thích đáng, nhưng mà vô sỉđến nông nỗi kinh thiên địa khiếp quỷ thần như Vương Nhị Cẩu thì thật sự hơi quá.

Vương Nhị Cẩu vừa kêu la “Ta là công thần” vừa bị chém làm đôi trước mặt mọi người.

Những kẻ phú quý cả ngày ra vào Ôn Nhu hương vàng bạc gấm vóc này, bất kể có biết chữ hay không đều lải nhải “quân tử xa nhà bếp”, ngay cả giết heo giết gà cũng chưa từng thấy, đâu chịu được trận trượng này, đương trường co rút hai kẻ, ói ba kẻ, còn một kẻ tay chân lạnh ngắt, ánh mắt dại ra sốt rét không ngừng, chẳng biết là bị bệnh gì nữa.

Trong bữa tiệc, Thi VôĐoan tự mình đứng lên kính rượu, vừa kính rượu vừa trấn an: “Chư vị không cần sợ hãi, đại ca ta phụng mệnh Vương gia đến đây thảo nghịch, hiện giờ nghịch tặc đã chết, sau này tất cả mọi người đều có thể an cư lạc nghiệp –Ồ, vị này là Tưởng viên ngoại nhỉ? Tay ông sao lại run thành như vậy? Người đâu mau một lần nữa thêm đầy cho Tưởng viên ngoại.”

Đại hán vạm vỡ vừa lau sạch máu trên lưỡi đao bước đến, không nói không rằng bưng chén rượu, lẫn mùi máu tanhrót đầy rượu cho Tưởng viên ngoại như cho mầm non hỗn độn trong gió.

Tưởng viên ngoại không run hệt như kỳ tích – lão bắt đầu trợn trắng mắt.

Cố Hoài Dương khổđại thù thâm thở dài nói: “Chúng ta đến muộn, khiến chư vị bị kinh, tội đáng muôn chết, Cố mỗ tự phạt một chén trước.”

Thi Vô Đoan bồi một chén, sau đó tiếp tục nói: “Mọi người không cần tỏ vẻ ngưng trọng, đây là chuyện tốt, sau này huynh đệ chúng ta phải ở lâu vùng Cổ Cát, còn cần dựa vào chư vị chiếu cố nhiều hơn, quân dân xưa nay không phân nhà, trong thành Cổ Cát cóđại ca ta tọa trấn, cam đoan sau này không xảy ra nghịch tặc nữa.”

Y còn chưa dứt lời, Lục Vân Châu đã hung tợn đập bàn, nện bội kiếm lạnh ngắt trong tay lên bàn, đập cả tim gan của những lão gia viên ngoại này chấn ba cái, Lục Vân Châu nói lạnh băng: “Có kẻ còn dám tác loạn, tất tru diệt!”

Bởi vì một bàn lão gia làm thịt cá trên thớt câm như hến, Thi VôĐoan lại cười rộ, nhẹ nhàng nói: “Có thanh kiếm này của tam ca ởđây, thiết nghĩ cũng chẳng có phản tặc nào không thức thời, cả gan phạm thượng tác loạn như vậy.”

Y nhấn mạnh hai chữ“phản tặc” và“thức thời”, Tống lão gia nhà buôn lớn nhất Cổ Cát phản ứng lại đầu tiên, “thức thời” tỏ vẻ mình chỉ là một thương nhân an phận thủ thường, không có mảy may quan hệ với loại ôn dịch “phản tặc” này, vì an nguy của bách tính một phương, lão quyết định hiến gia sản, bỏ tiền làm quân phí cho quân Khăn Đỏ.

Trừ Tưởng viên ngoại còn trắng dã mắt, những người khác đều không muốn bởi vì bị coi thành phản tặc màđương trường “nhất đao lưỡng đoạn”, vì thế nhao nhao bày tỏ bắt chước làm theo Tống lão gia – về phần Tưởng viên ngoại, lão vẫn không nói gì, có lẽ là kích động quá mức thậm chí không nói nên lời, liền coi là ngầm thừa nhận.

Cố Hoài Dương vừa uy vừa dọa biến thành “Cốđại đông gia” như vậy, tốc độ phải so được với “lắc mình biến hóa”.

Lập tức kêu người bưng giấy tờ, giấy trắng mực đen, lần lượt xoay bàn ký tên đồng ý, cuối cùng cũng không sợ chư vị lão gia chối quanh, Cốđại đông gia thả lời ra rằng mấy vị lão gia không chịu được sức rượu, lệnh cho các nhà phái người tới đón, đồng thời nhắc nhở các vị mang theo khếđất khế nhà, vật quan trọng như tính mạng thân gia sẽ do Cố tướng quân tự mình bảo quản để phòng phỉ loại làm loạn trộm đi.

Giao một phần thế chấp, đưa đi một người –“Cưỡng thủ hào đoạt” quả thực không đủđể hình dung cổ tay sắt thép này.

Tiền, lương, binh mã, thế lực, tất cảđều phải từng chút một xây dựng lên.

Thi Vô Đoan toàn quyền phụ trách chu toàn với người đến từ An Khánh, đoàn quỷ xúi quẩy này vừa đến Cổ Cát liền bị người ta khách khách khí khí mời vào thành, mỗi ngày có rượu có ca múa, ăn uống ngon lành, còn có một đám đại mỹ nhân bà chủÔn Nhu hương tự mình dạy dỗ hầu hạ, cuộc sống như thể thần tiên.

Không ai quản thúc, cũng không ai giam cầm họ, binh vốn dẫn đến để chuẩn bịđánh trận đột nhiên phát hiện mình làđến hưởng phúc, qua vài ngày thành Cổ Cát chính thức vào đông, một trận tuyết nhỏ bắt đầu rơi xuống, đường phố vắng hơn rất nhiều, vừa đi ra cửa là phải gặp mấy cơn gió núi lạnh buốt, thời gian này ở trong phòng nghe hát, hơ hỏa lòấm áp, hâm rượu trên bếp lò, liền khiến người ta càng lười động đậy.

Vẫn nói minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng… So với ám tiễn càng khó phòng hơn chính làđao mềm hoa hồng liễu lục.

Thi Vô Đoan ở bên ngoài xã giao bao lâu, Bạch Ly liền nán trong phòng mình bấy lâu, ban đầu Lý tứ nương lo lắng Thi VôĐoan sơ suất, còn từng đi mời y ra với mọi người, đều bị Bạch Ly cự tuyệt, một khi Thi Vô Đoan rời khỏi tầm mắt là y tựa như biến thành một tảng đá lạnh băng.

Lý tứ nương tuy rằng đụng phải đinh nhưng cũng chẳng để bụng, nàng cảm thấy nhìn bộ dáng ấy của Bạch Ly, rõ ràng là dáng điệu thế ngoại cao nhân, cao nhân thì luôn có vài phần sở thích khác với thường nhân.

Bạch Ly cả ngày ru rú trong phòng, đổ nước trong chén trà lên gương đồng, bên trên nổi lên một lớp màng nhàn nhạt, sau đó vằn nước cực nhẹ kia khẽ khàng dao động, hiện ra bóng Thi VôĐoan.

Bạch Ly như thể bịđóng đinh ởđó, thời gian dài không hềđộng đậy nhìn chằm chằm mặt nước trên gương, nhìn Thi VôĐoan qua lại giữa những đoàn người bất đồng, nhìn mỗi một ánh mắt, mỗi một nụ cười ý tứ bất đồng, mỗi một động tác nhỏ nhặt của y như là muốn bù lại rất nhiều năm trước kia.

Thi Vô Đoan về phòng luôn rất khuya, đến mùa đông, gió tuyết suốt đêm, trong phòng có thể nghe thấy tiếng tuyết rơi bên ngoài, cùng tiếng cành cây gãy ngẫu nhiên, gió bắc thổi cửa sổ vang không ngừng, trong phòng dù cho ấm áp, gió lạnh kia lại có thể chui vào từ khe cửa sổ.

Thi Vô Đoan từÔn Nhu hương đi ra, trên đường biết được có vài người An Khánh vương phái tới thật sự có bản lĩnh, nhìn thấy tình cảnh này ngay trong đêm đội tuyết chạy đi báo tin cho An Khánh vương.

Cố Hoài Dương lo lắng họ sinh nghi, cốý phái người chặn đường một chút, rốt cuộc thả họ ra, chỉ sợ không bao lâu nữa bệnh đa nghi của Thôi Hộ sẽ khiến hắn chẳng còn tướng để phái, nhất định tự mình đến một chuyến.

Dọc đường mải suy nghĩ, lúc trở về Thi VôĐoan hơi bị lạnh, đến đêm bệnh ho tái phát, trằn trọc trở mình không sao ngủ ngon, đang mơ hồ thì bỗng nhiên cửa bịđẩy khẽ, người tới cầm một giá nến nhỏ, bên ngoài gió lạnh thấu xương nhưng không biết vì sao mà ngọn lửa trên giá nến trong tay y thậm chí chẳng hề chập chờn.

Bạch Ly dùng chân khép cửa, trông thấy Thi VôĐoan vừa bị gió lạnh thổi liền cuộn tròn trong chăn, nói: “Ta nghe thấy ngươi ho.”

Khi nói chuyện, giá nến cầm trong tay nhẹ nhàng bỏ xuống đất, Thi VôĐoan ngạc nhiên ngồi dậy, thấy nến kia lại chậm rãi biến thành cỡ một thước vuông, vừa vặn sát bên giường, y thò tay ra, cảm thấy ấm áp. Y đưa tay chọc chọc ngọn lửa không chuyển động kia, ngón tay xuyên qua ngọn lửa mà không hề phỏng tay, ngược lại như thò vào một chậu nước ấm.

“Đây là cái gì?”

“Một chút mánh nhỏ.” Bạch Ly nói rồi đưa tay thử trán y, hỏi, “Ngươi cảm lạnh rồi sao?”

“Không, hồi nhỏ uống trộm lưu phong lộ mà thành bệnh, không sao.” Thi VôĐoan tùy tiện nói, “Ta khi đó vừa đến mùa đông là không ra ngoài, hiện tại người đang phiêu bạt giang hồ, không ra ngoài không được.”

Ngươi cũng có thể không phiêu bạt giang hồ, Bạch Ly thầm nghĩ bụng, y dời ghế, ngồi bên giường Thi VôĐoan, đưa tay lướt qua trên ngọn lửa kia, ngọn lửa sáng ngời bỗng nhiên thành màu sẫm, trong bóng đêm không chói mắt chút nào, lại vẫn ấm áp như thế, Bạch Ly nói: “Ngươi ngủđi, chỉ cần ta ởđây thì nó sẽ không tắt đâu.”

Thi Vô Đoan sững sờ nhìn y một lát, hỏi: “Ngươi ngồi đây làm gì?”

Bạch Ly thấp giọng nói: “Ngươi ở bên này ho khiến ta tâm phiền ý loạn, ta trông ngươi ngủ.”

Thi Vô Đoan nói: “Ta nửa đêm mở mắt phát hiện một môn thần ngồi thẳng đờ bên cạnh, sẽ sợ chết khiếp mất thôi.”

Bạch Ly chỉ im lặng.

Thi Vô Đoan thở dài, cảm thấy tên này càng lớn càng khóđối phó, liền dịch vào trong, vén chăn nói: “Lên đây.”

Bạch Ly nhìn nhìn y, không nhúc nhích.

Thi Vô Đoan lại nói: “Nhanh lên, hơi nóng sắp chạy hết rồi.”

Bạch Ly lúc này mới như thể tay chân rỉ sét, chậm chạp trèo lên, nằm thẳng đơ ngay mép giường hệt xác chết. Qua giây lát, y cảm thấy cơn ho ngẫu nhiên của Thi Vô Đoan thoáng bình ổn, người nọ cũng không trằn trọc nữa, dường như sắp ngủ rồi, mới không nhịn được hỏi: “Ta…đã nói như vậy, ngươi còn bảo ta lên nằm, không sợ ta sao?”

Thi Vô Đoan vùi đầu xuống, mơ mơ màng màng nói: “Nếu ngay cả ngươi mà ta cũng sợ, chẳng phải đã thành một con thỏ?”

Bạch Ly chậm rãi nghiêng đầu, đôi mắt trong bóng đêm sáng cực kỳ, y hỏi: “Vậy ngươi có giận không?”

Thi Vô Đoan bị y quấy nhiễu hơi tỉnh táo, mở mắt nhìn quét y một cái nói: “Giận xong rồi?”

Bạch Ly ngây ra, y nhớ tới năm ấy khi Thi Vô Đoan cõng mình từ trong sơn động gian nan đi ra ngoài, mình hỏi “Ta lừa ngươi, ngươi có giận không”, y cũng không đểý chút nào, vô tâm vô phế ném xuống một câu như vậy “Hiện tại không rảnh, chờ chúng ta chạy ra ngoài, tìm được sư phụ ta rồi ta lại giận sau”.

Bạch Ly chầm chậm nghiêng người, tay gác lên eo Thi VôĐoan, muốn chậm rãi ôm y qua, lại bị Thi VôĐoan đánh ra: “Đừng lộn xộn.”

Bạch Ly tự mình dịch đến bên cạnh y, cảm giác được hô hấp của đối phương phả vào cổ mình, hơi ngưa ngứa không nói nên lời, tim phảng phất nhẹ tênh, vừa đập vừa run rẩy.

“Vô Đoan…” Y nói, giống như muốn nói lại thôi, qua hồi lâu lại tiếp tục, “Hôm nay một nữ nhân trong Ôn Nhu hương bị chém đứt tay treo lên cửa, chuyện này bị ngươi lén lút che giấu, chỉ tìm người âm thầm điều tra nghe ngóng, phải chứ?”

Thi Vô Đoan đột nhiên mở mắt ra.

Bạch Ly nhàn nhạt nói: “Nữ nhân đó vừa vặn là người ngày ấy lúc ngươi kéo ta đến Ôn Nhu hương đã túm áo ngươi.”

“Làm sao ngươi biết được?”

“Ta nhìn thấy.” Bạch Ly nói, “Ngươi không sợ là ta làm sao? Ta ghét người khác nhìn ngươi, hận không thể móc mắt hết những người đó, ghét người khác chạm vào ngươi, bởi vì chỉ có ta mới có thểôm ngươi… Ta muốn cắt cả mắt lẫn tay cô ta, ngươi không nghi ngờ là ta làm sao?”

Thi Vô Đoan dừng một chút, hỏi: “Ngươi cóý gì? Ngươi đang nói với ta, việc này là ngươi làm?”

“Không phải ta.” Một lúc lâu Bạch Ly mới nói khẽ.

“Vậy ngươi nói nhảm làm gì?” Thi VôĐoan nghi hoặc hỏi.

“Ngươi không nghi ngờ ta sao?” Giọng điệu của Bạch Ly bỗng nhiên hơi cấp thiết hẳn, y hỏi, “Năm đó trong cốc vô luận xảy ra chuyện gì quái dị, Bạch Tử Y đều cảm thấy là…”

Thi Vô Đoan ngắt lời y với giọng điệu càng cổ quái hơn: “Chẳng lẽ ta nhìn rất giống mẹ ghẻ của ngươi?”

Bạch Ly nghẹn lại.

Thi Vô Đoan ngẫm nghĩ, cảm thấy Bạch Ly vốn bị ma vật quấn thân, tâm trí tất nhiên sẽ bị chút ảnh hưởng, lại rảnh như gì, cả ngày ru rú trong nhà nhưấp trứng, nhất định là không có việc gì khác để làm, bèn chuyên môn nghĩ ngợi lung lung, vì thế thấp giọng nói: “Tiểu Ly Tử, đừng nghĩ vớ vẩn.”

Y dừng một chút rồi bổ sung: “Ta biết hiện tại rất nhiều lời nói việc làm của ngươi đều không phải xuất phát từ bản ý… Còn có những ma vật đó trên người ngươi, bất kể làm sao chọc phải, áp chế nhiều thứ như vậy thiết nghĩ cũng khó chịu. Ta sẽ giúp ngươi nghĩ cách, không cần lo lắng.”

Bạch Ly nghe vậy không nói nữa, chỉ chậm rãi lại gần y hơn một chút, cảm giác được cằm dường nhưđã cọđến tóc Thi VôĐoan.

Một lát sau Thi VôĐoan thởđều đều, dường nhưđã ngủ, Bạch Ly mới cẩn thận trộm ôm y qua, lòng thầm nghĩ, sao ngươi biết ta không phải xuất phát từ bản ý?

Sao ngươi biết ta không muốn chặt tay nữ nhân kia?

Ngươi rõ ràng có nghi ngại, sao vẫn nghĩ tốt cho ta?

Sao ngươi biết ta không phải…

30. Chương 30: Bố Cục

Nửa đêm, một bóng đen lướt cực nhanh ngoài cửa sổ phòng Thi VôĐoan, cả viện ngoại trừ tiếng tuyết rơi thì chỉ còn sự yên tĩnh, cái bóng ấy tự nhiên cứ như thể tuyết đọng từ trên nóc nhà rơi xuống, vốn chẳng ai chúý tới, nhưng mà Bạch Ly lại mở mắt.
Trong mắt y không thấy buồn ngủ chút nào, giống như chưa hề ngủ vậy.

Bạch Ly cúi đầu nhìn Thi VôĐoan một cái, người này lúc ngủ sẽ không tự chủđược mà rúc vào chăn, người đã trượt xuống dưới gối, rúc vào cổ y, y cũng không chê khó chịu.

Bạch Ly gập chăn xuống để cằm y lộ ra, một lát sau Thi VôĐoan tựa như không thoải mái mà rụt xuống theo. Bạch Ly khẽ mỉm cười, sau đó nhẹ tay nhẹ chân bò dậy, ngón tay lướt qua “đèn” bên giường, nhìn “ngọn lửa” kia lớn hơn chút nữa, bấy giờ mới kéo chăn, nhưng không đi từ cửa, phảng phất chỉ sợ gió mang hơi lạnh vào, xuyên qua tường như một u linh.

Gió lạnh vàđêm tối phảng phất là thứ bản nguyên của y, Bạch Ly ra khỏi gian phòng ấm áp kia lập tức như vào một thế giới khác, y hơi ngẩng đầu nheo mắt lại, bỗng nhiên vươn tay, năm ngón tay hung ác co vào, bóng đen nọ không biết làm sao mà dễ dàng rơi vào tay y, hiện ra nguyên hình.

Đó không thể nói là một con người, thân thể“hắn” phảng phất là hưảo hóa thành, bị Bạch Ly túm trong tay, trông như một mảnh vải, hắn có mặt, có cổ, thậm chí có thân thể và tứ chi, ngũ quan cư nhiên cũng có thể xưng được là tuấn mỹ– nếu không phải thường xuyên chuyển dời vị trí theo gió lạnh.

Người vải kia mở miệng, lại không dám phát ra âm thanh, cho dù khó lòng phân biệt, vẫn có thể nhìn ra biểu cảm cực kỳ kinh sợ, Bạch Ly nhìn hắn, nói gần như không một tiếng động: “Ta đã cảnh cáo ngươi, trong thành này không cho phép đi theo ta nữa, nếu còn theo một bước, ta sẽ giết ngươi.”

Người vải rốt cuộc không nhịn được phát ra âm thanh, nhưng phun ra từ miệng hắn không phải ngôn ngữ loài người, mà như là tiếng ùng ục khi người ta chìm dưới nước phun bong bóng.

Điều quỷ dị là Bạch Ly lại “nghe” hiểu, biểu cảm bất biến, lạnh lùng nói: “Ta tự có chủ trương, từ khi nào quyết định của ta cũng đến phiên ngươi xen vào?”

Người vải thôi giãy giụa, tiếng ùng ục trong miệng cũng chậm, trên mặt lại hiện ra thần sắc lo lắng không thể nhận sai, Bạch Ly đánh giá hắn một lát, rốt cuộc buông lỏng tay, để người vải kia nhẹ nhàng rơi xuống trước mặt y, chắp tay sau lưng, ngữ khí bất biến nói: “Ta biết rồi, ngươi có thể cút.”

Toàn thân người vải đều là màu đen, không biết đôi chân mềm nhũn kia làm sao đứng được trong gió lạnh, nhìn từ xa giống như một lá cờđen đáng thương, bị một cây gỗ không biết giấu ở nơi nào xuyên giữ, tung bay phần phật, lại không thểđi theo gió.

Người vải bay tới gần Bạch Ly, chân lướt qua mặt đất nhưng không để lại mảy may dấu vết trên nền tuyết, hắn bạo gan túm chéo áo Bạch Ly, ùng ục hai tiếng nhỏ, Bạch Ly vung tay áo ném hắn ra, hạ giọng hung tợn nói: “Đừng làm chuyện ngươi không nên làm, an an phận phận cho ta, qua vài hôm ta sẽ rời khỏi Cổ Cát, còn nữa…đừng có mưu đồ với y.”

Người vải lui một bước, nhìn lướt qua phòng Thi VôĐoan ánh đèn đã tối.

Bạch Ly không kiên nhẫn nói: “Cút mau!”

Theo câu này, một cơn gió tựa như lưỡi đao từ trên người y sắc bén xoay tròn ra, người vải lại bị y bắn bay, chật vật lăn vài vòng trong viện, trôi nổi trên không trung, kếđó hắn rốt cuộc biết đã chọc giận Bạch Ly, lóe qua trong gió rồi không thấy bóng dáng.

Bạch Ly đứng trong viện, tuyết vẫn chưa ngừng, nhưng bông tuyết dường như biết lợi hại, rơi rào rào mà không dám rơi một chút lên người Bạch Ly, y đứng ở nơi đó, quanh thân là hư vô.

Y vươn tay, cánh tay trắng nõn từ trong tay áo lộ ra, bên trên lại chậm rãi hiện lên một tầng văn lộđen kịt, như là toàn thân trên dưới đã không còn máu thịt, trong mỗi một mạch máu nên chảy máu đều lưu thứđen kịt kiểu này.

Sau đó cái bóng vốn an phận kéo dài phía sau y lại “đứng thẳng” lên, chúng dần dần bao vây toàn thân Bạch Ly, cả người y thoạt nhìn giống như không dưng “biến mất”– còn đen hơn người vải như hòn than vừa rồi mấy phần.

Bạch Ly thần sắc hờ hững.

Thi Vô Đoan cách y một cánh cửa lẳng lặng mở mắt ra, hô hấp không biến chút nào, trừđôi mắt đang mở cực tỉnh táo kia thì y không khác biệt gì với lúc ngủ.

Thi Vô Đoan nhìn ngọn lửa màu tối chập chờn điên cuồng như bị cái gìđó kinh động, ánh lửa u ám chiếu vào mắt y, trong lòng chẳng biết đang nghĩ những gì.

Chưa đến mấy hôm, quả nhiên như Cố Hoài Dương đoán, An Khánh vương Thôi Hộ không ngồi yên được nữa.

Nhận được tin tức “An Khánh vương huy sư”, Cố Hoài Dương liền gọi hết mấy huynh đệđến, mở một cuộc họp, muốn thương thảo chuyện này nên làm thế nào.

Mạnh Trung Dũng nói thẳng suy nghĩ trong lòng: “Đánh chết mẹ hắn.”

Một núi không dung hai hổ, Cố Hoài Dương cũng cảm thấy mình đã hơi cứng cánh, nên đến lúc lấy oán trảơn cắn ngược một nhát.

Lý Như Sương lại nói: “Đánh công khai chỉ sợ không ổn. Thôi Hộ tuy rằng cũng là tự lập môn hộ nhưng tốt xấu gì vẫn là triều đình từng chiêu an, chúng ta cho dù có thể trắng trợn làm thịt hắn thì cũng không dễăn nói, rước quan binh đến thì không có lợi.”

Cố Hoài Dương lại không sốt ruột chút nào, chủý cơ bản là hắn nghĩ ra đánh nhịp, người Thôi Hộ phái tới là hắn ra tiền lừa, người trốn về báo tin cũng là hắn thả về, đã sớm dự tính trong lòng, kế hoạch như thế như vậy một phen, liền phân công mấy huynh đệđi các nhiệm vụ.

Nói đến mức Mạnh Trung Dũng một hồi múa tay một hồi giậm chân, nhảy lên nhảy xuống như con khỉđột, mừng rỡ không biết làm sao cho được. Nhưng mà Lục Vân Châu lại nhìn hướng Cố Hoài Dương, hỏi: “Đại ca lần này định nhận phong hào của triều đình sao?”

Cố Hoài Dương chần chừ một lát, kếđó gật đầu.

Nụ cười ngây ngô trên mặt Mạnh Trung Dũng còn chưa kịp thu hồi đã bóp méo, hắn trừng đôi mắt to, ra sức đập bàn chất vấn: “Cái gì? Đại ca cũng bị cẩu Hoàng đế chiêu an? Thế làm sao được? Chúng ta lúc đầu dẫn mấy huynh đệ không đao không lương cũng chưa từng hèn nhát như vậy, dựa vào cái gì hiện giờ lưng cứng rồi, lại phải…”

Cố Hoài Dương đưa tay dằn xuống ra hiệu, mệnh hắn an tâm khoan nóng, Mạnh Trung Dũng như một con chó to được huấn luyện, nhất thời không kêu la nữa, chờ nghe cao luận.

Cố Hoài Dương nói: “Trước kia chúng ta là kiến nhỏ, dù lăn lộn mấy vòng cũng không đủđể người ta bóp, chỉ làđịa phương này trời cao Hoàng đế xa, triều đình sứt đầu mẻ trán, tạm thời không đểýđược chúng ta, khi đó nếu hồđồ tiếp nhận phong hào, mười tám trại chủ trên núi kia người nào dễđuổi? Họ nhất thời coi mình làđại anh hùng giậm chân một cái kinh thiên động địa, ai dung được ta làm chó săn cho triều đình?”

Lý Như Sương chậm rãi nói tiếp: “Ý tứ của đại ca, nếu chúng ta có thểăn được thế lực của Thôi Hộ, quận Hải Ninh không còn chướng ngại gì, là chúng ta sợ xuất đầu rồi sao?”

Cố Hoài Dương thở than: “Thò đầu trước chết trước, chúng ta chẳng qua từ một con kiến nhỏ thành một con châu chấu, sức kiến càng không đủđể lay rung đại thụ.”

Dứt lời nhìn Thi VôĐoan một cái, nhưng Thi VôĐoan từ sau khi vào phòng vẫn ngồi một bên, im lặng không nói không rằng.

Đem kế hoạch của mình dặn dò tỉ mỉ, lại căn dặn mấy câu, Cố Hoài Dương để mọi người âm thầm đi chuẩn bịứng đối Thôi Hộ, lại giữ một mình Thi VôĐoan, hỏi: “Hôm nay đại ca nói có gì không ổn sao? Ta thấy ngươi chẳng nói gì cả.”

Cố Hoài Dương là người cực có chủý, nhưng cũng không phải là tính tình không nghe được người khác nói, hắn được tôn làm “đại ca”, liền cực kỳ có dáng vẻ“đại ca”, không nóng nảy, vô luận lúc nào đều không thiên vị, chưa từng lấy mác “đại ca”, cho dù một đứa trẻ tóc hoe khoa tay múa chân cũng phải nghe cẩn thận mới bình phán.

Người này lòng dạ cực rộng rãi, vô luận người khác vô lễ thế nào đều có thể cười trừ, cho đến nay trừ thời điểm chạy nạn sống không nổi dẫn dắt mọi người vung cần mà lên thì chưa từng thấy hắn nổi giận với ai. Với mấy huynh đệ kết bái càng như thủ túc ruột thịt, luôn làm người ta cảm thấy như cha như anh.

Thi Vô Đoan thần sắc hơi ngưng trọng, y nhìn Cố Hoài Dương một cái, bỗng nhiên đứng dậy mở cửa, lấy từ trong tay áo ra mấy khúc tiểu côn, cắm xuống đất bằng loại trình tự kỳ dị nào đó, sau chót cột một cái chuông nhỏ trên cây cuối cùng, chuông kia khi lên xuống trong tay y phát ra tiếng vang lanh lảnh, nhưng không biết vì sao vừa buộc lên mộc côn, vô luận gió thổi thế nào đều chẳng có mảy may thanh âm.

Thi Vô Đoan lúc này mới quay người lại, cẩn thận đóng cửa, thấp giọng nói: “Đại ca, ta hỏi huynh một câu.”

Thi Vô Đoan là mặt hàng gì, Cố Hoài Dương không thể rõ hơn, bình nhật mười thành tâm tư dùng hết chín thành trên ăn uống, hắn cực ít thấy người này thần sắc trịnh trọng như vậy, nhất thời không nhịn được nghiêm mặt theo, hỏi: “Sao vậy?”

Chỉ nghe Thi VôĐoan nói: “Hải Ninh nơi này kỳ thật không tồi, không bằng vùng Giang Hoài, dễ dàng khiến người ta thèm nhỏ dãi, không bằng thành Bình Dương, đầu tường rơi một viên gạch cũng có thểđập trúng một quan to quý nhân, ở bên trong dù là nói một câu cũng phải đề phòng tai vách mạch rừng, càng không phải thâm sơn cùng cốc gì, tuy chúng ta trước mắt coi như là nhân hỏa đi cướp, nhưng tốt xấu vẫn thức thời, triều đình chắc cũng chẳng có thời gian đến quản chuyện Hải Ninh, đại ca nếu nhưđứng vững chân ở nơi này, cẩn thận tổ chức, chưa hẳn không thể phú quý cảđời.”

Trong lòng Cố Hoài Dương ẩn ẩn biết y muốn nói gì, hắn ngồi bên cạnh bàn, ngón tay nhẹ nhàng gõ chiếc bàn gỗ sậm màu.

Thi Vô Đoan hỏi: “Đại ca… làđịnh như thế nào?”

Cố Hoài Dương bỗng nhiên đưa mắt nhìn y, hỏi: “Nếu ta gật đầu, có phải ngươi sẽ chuẩn bị không từ mà biệt?”

Thi Vô Đoan ngẩn ra, nhưng không phủ nhận.

Cố Hoài Dương thở dài, sau một lúc lâu mới nói: “Tiểu lục à, ta ngày đầu tiên nhìn thấy ngươi và con đại điểu đuổi theo màđến, đã biết ngươi không phải hài tử nhà tầm thường, ta nghe nói mấy ngày này trong thành có một nữ tử yên hoa bị chết, vốn không phải đại sự, ngươi lại bảo người giấu giếm, liền biết ngươi chỉ sợ… là phải cóđộng tác gì.”

Thi Vô Đoan cũng không giấu hắn, thẳng thắn nói: “Ta đúng là có chút tính toán.”

Là tính toán gì, y lại tỏ rõ là không định nói với Cố Hoài Dương, Cố Hoài Dương cũng không hề nghi ngờ y, hắn chỉ hơi cảm khái nhìn Thi VôĐoan nói: “Tiểu lục lòng lớn.”

Thi Vô Đoan khe khẽ dằn ngực, nói: “Ta luôn cảm thấy khó chịu, ngột ngạt phát sợ, như là có mấy ngọn núi treo trên đầu, ngẩng đầu chẳng nhìn thấy trời xanh, chẳng trông thấy được bãi bể nương dâu, ta cảm thấy không thở nổi.”

Y giống như thật sự không thở nổi, vươn vai hít vào một hơi thật sâu, biểu cảm lại không hề thấy dễ chịu, mặt mày đã hiện vẻủ dột.

Cố Hoài Dương nhìn y thâm sâu, hồi lâu mới gật đầu nói: “Không cầu công danh lợi lộc, văn đạt với đời, chỉ vìđập nát hủ bại, quét ngang non sông, thành bại bất luận, cũng không uổng chuyển thếđầu thai sống một lần này. Được, là chân hán tử, vốn nên như thế.”

Đôi mắt Thi VôĐoan luôn có vẻ hơi mù mờ bỗng nhiên sáng lên, giống như là một tia sáng sắc bén xé toang sương sớm.

Chỉ nghe Cố Hoài Dương hỏi: “VôĐoan, ngươi đi theo ta chứ?”

Thi Vô Đoan cùng hắn nhìn nhau giây lát, bỗng nhiên bưng chén trà trên bàn, nâng chén như kính rượu, lấy trà làm rượu uống một hơi cạn sạch, ngắt từng chữ nói: “Dám không quên mình bồi nhau.”

Chiếc gương trước mặt Bạch Ly bỗng nhiên vỡ nát, bọt nước văng tứ xứ.

Bọt nước kia rơi lên người y, lại phảng phất bị nhuộm màu như mực, nhưng mà chỉ giây lát bỗng nhiên không thấy nữa, nhưđã bị cái gìđó hút khô.

“Quên mình bồi nhau… hay cho quên mình bồi nhau…” Thanh âm của Bạch Ly như bị xé nát, toàn thân run rẩy, bàn tay một lần nữa hiện ra kinh mạch màu đen che nửa mặt, cười trầm trầm.

Ngươi quên mình bồi hắn, thế còn ta?

Trong lòng ngươi, ta lại tính là gìđây?

31. Chương 31: Nguy Cơ

Rất nhiều năm trước kia, khi Thi VôĐoan còn nghịch ngợm phá phách trên Cửu Lộc sơn, y cảm thấy tu đạo luyện công, tính sao ngự kiếm, đây đều là chuyện rất đỗi bình thường, Huyền Tông và tam đại giáo tông càng là thiên kinh địa nghĩa.
Thời điểm sư phụ còn sống, Thi VôĐoan thậm chí từng may mắn vì có theo đi Đại Thừa giáo tông một chuyến, ở bên đó nhìn thấy thứ hữu dụng gì thì sớm đã chẳng còn nhớ, chỉấn tượng sâu sắc với thức ăn nhạt thếch, mỗi ngày nước lã củ cải, y cảm thấy tai mình cũng phải dài ra.

Lúc nhỏ, các trưởng bối – bao quát đạo tổ, đều một mực giáo huấn cho y một câu chuyện tốt đẹp: người tu đạo nên tu luyện thân tâm, tuân phụng giáo nghĩa, hành thiện sự. Người tu đạo hi hữu, là bởi vì con đường này khóđi, một khi bước lên, là phải có quyết tâm một thân một mình tận lực tìm cầu, bi thiên mẫn nhân, muôn vàn trắc trở không đổi căn bản.

Tổng kết những lời đại nghĩa lẫm liệt này lại chính là nói người tu đạo đều cực kỳ trọng đại, lòng chứa thiên hạ thương sinh, cho nên đương nhiên cần được thiên hạ thương sinh kính ngưỡng, địa vị thần thánh không thể xâm phạm.

Thi Vô Đoan từng tin tưởng câu chuyện này – thời điểm y mới thay quần yếm chưa được bao lâu, còn chưa biết mấy chữ“thiên hạ thương sinh”, “bi thiên mẫn nhân” này không hề là miêu tả mức độ ngon miệng của bánh nướng.

Sau đó y bắt đầu đọc sách đàng hoàng, chậm rãi nhiều kinh nghiệm hơn, liền minh bạch hàm nghĩa chân thật mà sư phụ và các sư thúc nói –địa vị của người tu đạo trên đại lục này cực cao, truyền rằng họ có thể hô phong hoán vũ, có thể lên trời xuống đất, lúc người khác nhắc tới họđều phải thêm “trong truyền thuyết”để tỏ vẻ tôn sùng, không phải bởi vì họ rất có bổn sự, mà là bởi vì họ rất ít.

Thời cổ, triều đại đổi thay giang sơn đổi chủ là chuyện rất bình thường, chẳng qua hai ba trăm năm, thậm chí cũng có mười mấy năm hay đến mức chỉ vài năm, Hoàng đế xúi quẩy còn chưa ngồi nóng long ỷđã bị người ta đạp mông rồng tôn quý xua xuống.

Mặt trời lên cao rồi lặn, mặt trăng hết tròn lại khuyết, khi thứ nào đó trải qua sơ sinh và trưởng thành, chậm rãi trở nên thành thục mà xán lạn, phản loạn và mục nát cũng đến theo, trên đời này chẳng có bất cứ thứ gì là sinh ra không có lỗ hổng, khi phồn hoa rơi xuống, lỗ hổng bị che khuất dần dần mở ra, chờđợi một lần tử vong kịch liệt, từđó sinh ra thứ mới.

Trong tự nhiên, trời sinh vạn vật, từ khi cổ thần khai thiên địa tới nay đã là như thế, mãi đến khi tu đạo hưng khởi – hoặc nói là mãi đến ngày tam đại giáo tông trải qua đấu tranh và liên minh dài đằng đẵng, bắt đầu hình thành thế chân vạc màđứng.

Giữa tam đại giáo tông có mật ước, không phải đưa tay đóng dấu đơn giản như phàm nhân, mà là chứa đựng sức mạnh thần bí nào đó, môn hạđệ tử phần lớn loáng thoáng biết chuyện này, chỉ là trừ bản thân chưởng môn thì chẳng hề có ai biết mật ước kia là ký kết như thế nào, lại duy trì như thế nào.

Giáo tông cường đại thái quá, thế cho nên những tán môn tiểu phái kia đều sống nhưẩn sĩ, chỉ sợ chướng mắt ai. Phàm nhân sợ hãi những người tu đạo nhìn như không gì không làm được, hoàng thất và triều đình dựa vào họ, quá nửa trọng thần trong triều có xuất thân đạo môn.

Trên con đường này ít người, tuy rằng gian nan nhưng chỉ sợ cũng chẳng khó khăn hơn bao nhiêu so với gian khổ học tập mười hai năm, đông Tam cửu hạ Tam phục tu văn tập võ. Mà là người muốn chui vào quá nhiều, những người đãđi vào bởi vì bảo vệ con đường của bản thân, không thể không thiết lập một ngưỡng cửa cao tít tầng mây như vậy.

Ngưỡng cửa này có một cái tên thập phần phù hợp với phán đoán của mọi người, gọi là“duyên pháp”.

Nói cho dễ hiểu thì chính là có thểđược vị“quý nhân” nào đó nhìn thuận mắt, giành được một chỗ trên cây cầu độc mộc thiên quân vạn mã, mưa máu gió tanh này hay không.

Khi Thi Vô Đoan và Cố Hoài Dương bắt đầu đi lên con đường phản loạn cửu tử nhất sinh này, họ biết tảng đá đè nặng nhất trên đầu chính là giáo tông, nếu không có lực lượng có thểđối kháng giáo tông, kỳ thật hết thảy huy hoàng đều là hoa trong gương trăng đáy nước.

Tỷ như loại Thôi Hộ, năm đó bất đắc dĩđứng lên, thật sự là bởi vì không sống được nữa, đầu lĩnh như thế, các huynh đệ thuộc hạ tự nhiên cũng là như thế, thời điểm Thôi Hộ dẫn đại quân đến, định đòi công đạo từ Cố tướng quân, Cố Hoài Dương liền tự mình phái một tiểu đội nhân mã, mang theo tài vật của mấy đại hộ khuynh gia bại sản đến thỉnh tội.

Một mặt cung kính dâng thư của Cố Hoài Dương, một mặt nhận thân nhận đồng hương trong quân Thôi Hộ.

Rất nhiều quân An Khánh đều kháđược, một bên làđồng hương ngôn từ khẩn thiết, mang theo vàng bạc tới, một bên là An Khánh vương chỉ biết bảo họ chém người làm việc, mọi người đều không ngốc, cho dù Trương què miệng lưỡi sinh hoa như thế nào thì hoa kia cũng chẳng đẹp bằng bạc.

Cho nên khi Mạnh Trung Dũng dẫn người đến đánh phục kích, rất nhiều An Khánh quân đã nhận lợi của người ta quyết đoán đầu minh chủ khác, bản thân Vương gia bị Mạnh Trung Dũng một đao chém vào lưng, ngã xuống ngựa, không rên một tiếng đi ăn cơm đoàn viên với liệt tổ liệt tông Thôi gia.

Ngày hôm sau Lục Vân Châu dẫn người “đuổi tới”, “kinh hoàng” và“phẫn nộ” phát hiện, An Khánh vương trên đường đến “thị sát” Cổ Cát, lại gặp phải một đám “hãn phỉ”, tao ngộ bất hạnh, lập tức phái người đi “truy bắt phỉđồ”, nhưng đối phương quá giảo hoạt, lại vô công mà về, chỉđành ôm lòng “bi phẫn” dẫn cựu bộ của Vương gia về tận lực “an trí”.

Sau đó Cố Hoài Dương dâng biểu như thế nào, mọi người chia tang xâm thôn thế lực của Thôi Hộ như thế nào tạm không đề cập, Thi VôĐoan lại đem thi thể nữ nhân tử vong bất ngờ trong Ôn Nhu hương về, đồng thời ngay đêm đó viết phong thư, cột lên chân thúy bình điểu, ngồi xổm trong viện thấp giọng nói: “Đưa đến nơi nào ngươi biết đấy.”

Thúy bình điểu không rõ nguyên cớ giơ cái chân bị cột phong thư, Thi VôĐoan khẽ búng đầu nó, nhỏ giọng mắng: “Nhìn gì mà nhìn, nhanh đi, nếu không tìm cho chút việc, ngươi sắp phải béo thành gà mái già rồi, đến lúc đó muốn bay cũng chẳng bay nổi.”

Thúy bình điểu như một con gà mái già vỗ cánh bay lên, ra sức mổđầu y một cái, bấy giờ mới lượn vòng mà lên.

Con thỏ cũng sán đến nịnh nọt cọống quần y, Thi VôĐoan ôm nó lên, vừa đứng dậy liền nhìn thấy Bạch Ly không biết từ khi nào đã lặng lẽđứng ngay đằng sau.

Thi Vô Đoan vốn không đứng vững, bất ngờ không kịp chuẩn bị như là giật mình, đầu gối suýt nữa lại gập xuống, lùi về một bước mới đứng được, sau đóùù cạc cạc ngẩng đầu nhìn sắc trời, hỏi: “Sao hôm nay ngươi lại ra khỏi phòng, đói bụng rồi à?”

“Ngươi đang làm gì thế?” Bạch Ly nhẹ nhàng hỏi.

Bắt đầu từ lúc còn rất nhỏ, y nói chuyện đã không thích lớn tiếng, như là không muốn để người ta nghe rõ, Thi VôĐoan thống khoái nói: “Bên kia không phải có người chết sao, ta thấy thi thể cô ta rất cổ quái, đểởđó không biết bao lâu mà vẫn chưa hề thối rữa, lật mí mắt ra bên trong đen sì, cho dù là tròng trắng đã nát cũng không nhìn thấy. Ta học nghệ không tinh, không quản được việc này, viết thư gọi người đến hỗ trợ–đi, ta dẫn ngươi đi uống trà.”

Nói rồi y không hề khúc mắc lôi Bạch Ly ra ngoài: “Tiệm đó thật sự quá nhỏ, ban đầu ta cũng không phát hiện, cóđiều bánh ngon lắm…Ừm, mỗi ngày lúc này còn mời tiên sinh đến kể chuyện.”

Bạch Ly cũng không phản kháng, yên lặng mặc cho y kéo ra ngoài.

Con thỏ lại từ trong khuỷu tay Thi VôĐoan nhôđầu ra, mở to đôi mắt tròn xoe nhìn Bạch Ly không chớp. Mắt thỏ chính là hình đậu tằm đen lay láy, nằm trên khuôn mặt hơi dẹp, khiến cho nó vô luận khi nào thoạt nhìn đều có biểu cảm hết sức “kinh ngạc”.

Nó cứ thế“kinh ngạc” mà im lặng nhìn Bạch Ly, dường như họ biết nhau.

Bạch Ly biểu cảm đạm mạc cùng nó nhìn nhau một hồi, cười khẩy một tiếng dời tầm mắt – thứ ngu xuẩn này, trong lòng y khinh thường thầm nghĩ.

Khoảnh khắc Thi VôĐoan đứng lên phát hiện Bạch Ly, kỳ thật đã thấy cái bóng kéo dài dưới đất, bóng Bạch Ly không biết là chuyện thế nào, ban ngày ban mặt đã không an phận vặn vẹo, chẳng biết có phải ảo giác của Thi VôĐoan hay không mà y luôn cảm thấy trong cái bóng quỷ dị kia dường như chất chứa loại sát ý nào đó lạnh buốt mà kiềm chế.

Nhưng mà y chỉ dùng một lý do vớ vẩn dẫn Bạch Ly ra ngoài, vờ như chưa thấy gì hết.

Bạch Ly cốđịnh nhìn bóng lưng Thi VôĐoan, cảm giác trong lòng rất đau, y phảng phất thấy được một đường dài thượt, không có ngã rẽ, nhìn như mềm mại, kỳ thực vạn phần chắc chắn đang chậm rãi di động theo lộ tuyến cốđịnh.

Bỗng nhiên, Bạch Ly thình lình trở tay bắt lấy cổ tay Thi VôĐoan, kéo y lại, nghiêm mặt nói: “VôĐoan, ta hỏi ngươi một câu.”

Thi Vô Đoan dừng bước, thoáng kinh ngạc nhìn y.

Bạch Ly hỏi: “Ngươi ở cùng với đám người kia, là tính toán muốn tạo phản sao?”

Cho dù y hỏi “Cố tướng quân tương lai tính toán ở lâu trong thành Bình Dương sao” hoặc là“Cố tướng quân khá có chí hướng nhỉ”, trên phố lớn rộn ràng nhốn nháo này, cũng có vẻ y hơi biết “uyển chuyển” là gì, chỉ là Bạch Ly người này hình như từ nhỏđã không biết uyển chuyển là gì, thẳng thắn hỏi ra ngay trước mặt Thi VôĐoan.

Làm Thi Vô Đoan nghẹn họng.

Bạch Ly lại nói: “Ngươi thành thật cho ta biết.”

Thi Vô Đoan ánh mắt lóe lóe, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng thỏ, con thỏ dường như cảm giác được điều gì, thân thể run rẩy khe khẽ, y cúi mắt cân nhắc một hồi, không đáp mà hỏi ngược: “Ngươi quản đến chuyện của những phàm nhân này từ bao giờ vậy? Tiểu Ly Tử, người trong yêu đạo nếu cuốn vào nhân gian, thì phải tuân theo phép tắc nhân gian, bằng không rước phải nhân quả gì, ngươi không ngại phiền toái sao?”

Bạch Ly nhếch miệng, phảng phất cười một thoáng – nụ cười này lại chỉ có nửa khuôn mặt dưới động, giống như ngoài cười trong không cười, y nói: “Ngươi còn chưa nhìn ra sao? Ta không phải yêu, con trong lòng ngươi kia mới là yêu.”

Nói xong không đợi Thi VôĐoan nhíu mày, liền tiếp tục: “Như vậy xem ra, ngươi thật sựđang làm chuyện này sao?”

Ngươi giám thị ta sao? Thi VôĐoan rất không vui mà nghĩ thầm, biểu cảm trên mặt lại vẫn không đồng bộ với trong lòng, y lộ ra vẻ mặt mù mờ như không phản ứng được, hỏi: “Ngươi không phải là hồ tộc sao? Không phải yêu thì là cái gì?”

Bạch Ly nắm gắt gao cổ tay Thi VôĐoan, dường như muốn vặn cổ tay y xuống, nghiến răng nghiến lợi ngắt từng chữ: “Đừng giả hồđồ, ngươi biết ta hỏi chính là…”

Đúng lúc này, một đám trẻăn mày chạy qua, một đứa trong đó“không cẩn thận” vừa vặn đụng phải Thi VôĐoan, Thi Vô Đoan nhanh nhẹn trở tay bắt lấy, xách tiểu hài lên, sau đó chậm rì rì lôi hà bao của mình từ trong tay nó về, thấy hài tử kia trừng mình, cũng trừng mắt nói: “Nhìn cái gì mà nhìn, công phu không ra sao đã ra đây cho mất mặt, túm túi tiền mà suýt kéo cảđai lưng của ta xuống, ta thấy ngươi ngay cảđồ của người chết cũng chẳng trộm được đâu.”

Còn chưa dứt lời thìđai lưng của y dường nhưđể hưởng ứng câu này, thật sự lỏng ra một chút, Thi VôĐoan chửi nhỏ một câu thả tiểu khất cái ra, túm lấy đai lưng, Bạch Ly nhìn lướt qua, lại ngây ngẩn cả người.

Phía dưới đai lưng màu trắng kia lộ ra một sợi khác màu sắc sặc sỡ, thoạt nhìn… lại hết sức quen mắt.

Mắt thấy Thi VôĐoan phất tay muốn che nó lại, Bạch Ly không nhịn được đưa tay kéo cái đai lưng kia –đó là một cái đai lưng hẹp, dùng kim tuyến bện thành, thoạt nhìn đã rất cũ, lông chim vốn bện trong đó cũng mất đi màu sắc ngày trước, bị ngoan ngoãn dùng đai lưng rộng ngăn trở… Chính làđậu khấu triền năm đó Thi VôĐoan tặng cho y.

Thi Vô Đoan giống như bị động tác của y dọa, đập văng tay y, đè thấp thanh âm nói: “Giữa nơi đông người ngươi túm đai lưng của ta làm gì?”

Nhân lúc Bạch Ly ngây người, y nhanh chóng sửa lại đai lưng bị tiểu khất cái túm lỏng một chút, sau đóôm con thỏ, hết sức vô tâm vô phế quay người tiếp tục đi về phía trước.

Y còn giữ… Trong lòng Bạch Ly cảm xúc ngổn ngang, trái tim nặng nềđè trong ngực bỗng nhiên nhẹ bớt một chút, thế cho nên quên mất vấn đề dây dưa vừa rồi, cái bóng phía sau lại an bình như kỳ tích.

Thi Vô Đoan đi đằng trước không hề quay đầu, cảm giác được sựáp bách cường đại đến từ Bạch Ly chậm rãi tiêu tan, lúc này mới cúi đầu, lau mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay lên người con thỏ.

32. Chương 32: Sát Khí

Ngươi không giết người, người sẽ muốn giết ngươi.
Đạo lý trên đời này luôn luôn như thế, muốn cái gì thì phải nhúng tay vào chém giết, bằng không còn có ai đặt vào tay cho ngươi sao?

Làm, làm lại có tác dụng gì? Ngươi làm vạn loại, người tính suy cho cùng không bằng trời tính, ngàn vạn mưu hoa, lại đểông trời bại sự sao? Chẳng phải là trò cười?

Muốn không sợ hãi gì hết thì phải cóđủ lực lượng, nếu ngươi không thể khi mệnh thì mệnh sẽ khi ngươi –đạo lý này hiện giờ ngươi cũng chẳng cần minh bạch, lúc này ngươi không bằng ta, máu thịt của ngươi tự nhiên là về ta sở hữu.

Cánh tay khô đét, phảng phất mang theo mùi xác thối kia ở trong bóng tối không hề bị ngăn cản duỗi về hướng y, nhưng y thậm chí không phát ra được một tiếng la hoảng, hơi thở nghẹn trong họng, cả người bị sự kinh sợ bao phủ.

Sự sợ hãi bất lực, không nơi để trốn, mặc người xẻ thịt, tất cả phẫn nộ không cam phảng phất đã tràn ngập, Bạch Ly giật mình tỉnh dậy, ngón tay túm khăn trải giường, móng tay nhọn hoắt lại mọc dài hơn ba tấc, sắc bén vô cùng, cào khăn trải giường ra một lỗ thủng như cắt đậu hũ, lại cứa ra một vết máu trên bàn tay trắng bệch của y.

Nhưng máu y chảy ra cũng là màu đen, từng giọt tựa như nét mực, có lẽ y từ trong ra ngoài đều đen thành như vậy, làm khó cho y lại có cái xác da mỏng thịt mềm như thế.

Bị mùi máu tanh thu hút, cái bóng của y từ dưới đất chậm rãi đứng dậy, bò lên theo cột giường, thứ bên trong rục rịch ngóc đầu, như con chó bị bánh bao thịt hấp dẫn, vây quanh bàn tay chảy máu, lại lộ ra sự tham lam, đủ thấy trên đời này không chỉ có chim chết vìăn, thứ quỷ quái như vậy cũng phải chết vìăn.

Rốt cuộc, một “bóng đen” không thể kiềm chế thêm, trong hư không giống như xé toang ra một không gian khác, một móng vuốt đen kịt thò ra, nhanh như chớp chụp hướng cổ tay Bạch Ly, Bạch Ly vốn đờđẫn ngồi trên giường, lúc này lại bỗng nhiên ngước mắt lên, trong đôi mắt ấy trống rỗng cực kỳ, ánh một màu tối đen như mực, bên trong lộ ra sự lạnh lẽo khiến người ta run cầm cập, sau đó y giơ tay nắm chặt bóng đen bổđến, móng tay sắc bén cắm phập vào thân thể nó, “bụp” một tiếng nhỏ, thanh âm này tựa như bong bóng bị chọc thủng, bóng đen nọ phát ra một tiếng la hoảng ngắn ngủi mà khàn khàn, hóa thành sương đen, vào miệng Bạch Ly.

Bạch Ly không hề sợđau bụng, cứ thế nuốt nó nhưăn bữa khuya, cái bóng vừa rồi còn nóng lòng muốn thử chậm rãi trầm xuống, ngoan ngoãn biến thành con khỉ thấy gà chết mà bị dọa.

Bạch Ly giơ tay lên, nhìn móng tay và vết thương ngẩn ra một lúc, hồi lâu ánh mắt y mới linh động đôi chút, nhưđã phục hồi tinh thần, móng tay sắc bén chậm rãi rụt về, y cúi đầu nhẹ nhàng liếm máu trên vết thương, đầu lưỡi dường như có kim chỉ, nơi liếm qua miệng vết thương lại chậm rãi khỏi hẳn, thoạt trông lại là tấm da bằng phẳng trơn nhẵn, hoàn toàn không nhìn ra dòng máu đen như mực vừa nãy nhỏ rất nhiều kia.

Bạch Ly phất tay đốt đèn, sau đó cuộn tròn mình lại, vùi mặt vào đầu gối.

Trong lòng y thầm nghĩ: phải làm thế nào đây, ta vẫn sợ hãi.

Đã qua rất lâu, y đã thoát khỏi nơi đó, kẻ muốn ăn y ngược lại bị y ăn, Bạch Ly cảm thấy mình đã vôđịch, nhưng không biết vì sao mà y vẫn sợ hãi, mỗi khi y trở nên lợi hại hơn một chút, luôn chưa kịp đắc ý thìđã thình lình bịý nghĩ“còn có kẻ lợi hại hơn sẽđến hại ta” kỳ lạ như vậy lật nhào.

Y nương thời vận và cơ hội xé toang Vạn ma chi tông, trốn thoát thành công, thiên hạ không có nơi y không thểđi, nhưng màđêm khuya mộng hồi, hễ ngủ chân chính, lại vẫn phải mơ thấy nơi sâu trong hắc ám phảng phất vô biên vô hạn kia.

Càng sợ hãi thì càng phẫn nộ, càng phẫn nộ thì càng ngày càng không khống chếđược bản thân.

Bạch Ly cúi đầu lạnh lùng nhìn cái bóng của mình, nói với chính mình: “Đừng si tâm vọng tưởng nữa, các ngươi không ra được đâu, các ngươi sẽ vĩnh viễn không thắng nổi ta.”

Nhưng mà y lại nhanh chóng khó chịu, chỉ cảm thấy cả ***g ngực đều bị sát ý lạnh băng lấp đầy, toàn thân không ấm áp nổi.

Chỉ có cái này y không khống chếđược, đây là thứ nam nhân kia để lại trong huyết mạch của y, mà y cũng đã lựa chọn con đường này.

Bạch Ly bất tri bất giác đứng dậy khỏi giường, trực tiếp đi ra ngoài, đến phòng Thi VôĐoan. Thi VôĐoan đắp hai chăn, không sợ bịđè ngạt. Bạch Ly cúi người vén màn, cúi đầu nhìn y một hồi, liền nghĩđến lúc ban ngày, mình thật sựđã muốn giết y.

Y từ mười tám tầng Địa ngục trèo lên, đầy lòng ghi nhớđều là những ngày vôưu vô lự như thần tiên trong Thương Vân cốc năm đó, hy vọng này như một tia sáng, chèo chống cho y một mực bò lên trên, nhưng mà cuối cùng rời khỏi nơi đó rồi, lại phát hiện thời thếđổi dời, Thương Vân cốc không vềđược nữa, người cũng thay đổi mất rồi.

Hiện giờ ngươi cũng muốn đối nghịch với ta, ngươi cũng muốn chắn đường ta.

Bạch Ly khẽ khàng vén mớ tóc trên trán Thi VôĐoan, nhìn y vô tri vô giác khép mi mắt tuấn tú, trong lòng bỗng nhiên tuyệt vọng nghĩ, nếu thật sự không vềđược nữa, chi bằng giết y cho rồi, đỡ phải liên liên lụy lụy, trong lòng mình lại rất khó chịu. Khi nghĩ như vậy, móng tay một lần nữa dài ra, mũi nhọn đụng đến một lọn tóc của Thi VôĐoan, lại là sự sắc bén thổi đứt được tóc.

Móng tay như hung khíđể trên trán Thi VôĐoan, Bạch Ly dừng động tác, yên lặng nhìn y, trong mắt gió nổi mây tuôn.

Hồi lâu y mới thở dài, móng tay lại rụt về, Bạch Ly ngồi xuống bên giường Thi VôĐoan, trong lòng ngỡ ngàng nghĩ, nhưng nếu y cũng không còn thì còn lại gìđây?

Y gục đầu xuống, qua giây lát bỗng nhiên nhớ tới đai lưng ban ngày Thi VôĐoan để lộ, liền cúi người nhặt quần áo cởi ra, quả nhiên thấy phía dưới chiếc đai lưng rộng cất giấu đậu khấu triền cũ rích kia.

Bạch Ly nắm nó trong tay, suy nghĩ một chút rồi cất vào lòng, dán sát ngực, ngẫm nghĩ: trong lòng ngươi vẫn có ta nhỉ?

Y liền đẩy Thi Vô Đoan một phen, đẩy người nọ tỉnh dậy, thấp giọng nói: “Dịch vào trong một chút, ta ngủ với ngươi.”

Thi Vô Đoan cau mày nhìn y một cái với đôi mắt nửa mở nửa không, giọng còn hơi khàn khàn hỏi: “Làm sao vậy?”

“Gặp ác mộng.” Bạch Ly mặt không đỏ tim không đập mạnh nói.

Thi Vô Đoan dường như nghĩ một hồi, nhưng nhìn bộ dáng mơ mơ màng màng đó là biết ngay “nghĩ” này kỳ thật chỉ là làm bộ, trong đầu đoán toàn là hồ, qua hồi lâu y mới “À” một tiếng nhỏ, trở mình dịch vào trong, đưa lưng về phía Bạch Ly không lên tiếng.

Bạch Ly nằm xuống bên cạnh y, lát sau lại đẩy Thi VôĐoan một phen bảo: “Dậy, ta có chuyện nói với ngươi.”

Thi Vô Đoan như cá chết không hềđộng đậy, Bạch Ly lay y không thôi, rốt cuộc lay tỉnh, chỉ thấy Thi VôĐoan ngồi bật dậy, túm gối đè lên mặt Bạch Ly, lớn tiếng nói: “Ngươi có thôi đi không! Câm miệng cho ta, còn ồn ào ta sẽ cho ngươi ngạt chết!”

Lại muốn giết ta, thứ khốn nạn này, ban ngày ở chợđã không thích hợp, buổi tối cư nhiên lại đến một lần như vậy, một mà hai hai mà ba – Thi VôĐoan vừa ủy khuất vừa phẫn nộ thầm nghĩ, tay đập gối lên đầu Bạch Ly như trút giận – năm đó ngươi mất hứng, ai phí tâm cơ làm xấu chọc ngươi cười, năm đó không ai chơi với ngươi, ai lên núi leo cây hái quả cho ngươi ăn, năm đó Thương Vân cốc đại loạn, ai mạo hiểm chui đầu vào cứu ngươi, cho là ngươi chết rồi lão tử nhớ nhung ngần ấy năm, thứ khốn nạn nhà ngươi lại muốn giết ta!

Bạch Ly ngây ra vì y đột nhiên nổi giận, còn chưa bao giờ biết Thi VôĐoan thức dậy hung dữ như vậy, cả buổi trời mới giãy giụa chui ra khỏi gối, mái tóc mượt mà bị Thi VôĐoan chàđạp hệt như tổ quạ, vẫn hơi ùù cạc cạc.

Thi Vô Đoan ném gối sang một bên, nặng nề nằm xuống, túm chăn lên như nổi giận, đưa lưng về phía Bạch Ly, trong lòng thầm nghĩ, mẹ kiếp còn đểý thứ vôơn nhà ngươi thì ta chính là tôn tử của ngươi.

Bạch Ly dường như bật cười, nửa ngồi dậy, vuốt lại y phục rối tung, sau đó lấy từ trong lòng ra một mảnh đồng nhỏ, mảnh đồng thoạt nhìn chẳng qua hai tấc vuông, có khắc mặt một người, thủ công hơi vụng, không biết vì sao mà mảnh đồng nọđụng đến ngón tay y lại lộ ra ánh sáng u ám.

Bạch Ly cúi xuống, đeo miếng đồng nọ lên cổ Thi VôĐoan, thứấy lạnh băng, Thi VôĐoan giật mình mở mắt.

Bạch Ly chống bên cạnh y, nhìn y nói trầm trầm: “Đừng tháo ra, cái này không phải đồng đâu, nó tên là thanh khuê, là… thứ bên kia, có linh tính. Mảnh thanh khuê này từng ngâm trong máu của ta cả trăm ngày, có thể thay ta bảo hộ ngươi. Nếu tương lai có một ngày ta không khống chếđược mình, vạn nhất tổn thương ngươi, mảnh thanh khuê này cũng có thể chắn một kiếp.”

Thi Vô Đoan cau mày, trong tay nhẹ nhàng bóp ra một quầng sáng nhỏ, chiếu sáng, miễn cưỡng thấy rõ mảnh thanh khuê kia dường như khắc một thiếu niên, híp mắt nhe răng cười rất vui, y chần chừ giây lát rồi hỏi: “Đây là ngươi khắc à?”

“Ta khắc ngươi.” Bạch Ly nói, phảng phất thiên ngôn vạn ngữđều giấu bên trong, ba chữ nói ra lại kèm theo sự lưu luyến không thành lời.

Thi Vô Đoan trầm mặc giây lát, sau đó giơ khuỷu tay không chút lưu tình đập lên cằm Bạch Ly, Bạch Ly kêu khẽ một tiếng, bất ngờ không kịp phòng bị y đánh rất đau, chỉ nghe Thi VôĐoan nổi giận đùng đùng nói: “Cái rắm, ngươi mới có khuôn mặt bánh quả hồng như vậy!”

Y đưa tay túm mảnh thanh khuê kia, nhưng mà rốt cuộc không kéo xuống, chỉ nhét vào trong áo lót, thập phần không khách khí nói: “Ngủđàng hoàng đi, còn quậy nữa là ta trở mặt với ngươi đấy.”

Bạch Ly một tay ôm cằm, sau đó chậm rãi cúi xuống, nhanh chóng hôn khóe miệng y một cái, lại thành thành thật thật nằm xuống trước khi Thi Vô Đoan nổi giận, thầm nghĩ lần này thì an tâm rồi.

Thi Vô Đoan dùng khóe mắt nhìn quét y một cái, đồng thời oán thầm, càng lớn càng không ra gì.

Ba hôm sau thúy bình điểu truyền tin bay về, lại thêm nửa tháng, khi Thi VôĐoan đang bận đến quay vòng vòng theo Cố Hoài Dương chiêu binh mãi mã vơ vét của cải, liền có người tới báo là có vài vị khách nhân đến, chỉ tên muốn gặp y.

Vùng giữa chân mày Thi VôĐoan thoáng giật một cái, ở nơi không người lộ ra nụ cười xấu xa, lòng nói nhìn chung đãđến rồi, đến rồi thì ông đừng hòng quay về, hãy đi theo tặc thuyền này của chúng ta đi.

33. Chương 33: Đoan Phương

Trong thành Cổ Cát tảng sáng mỗi ngày đều sẽ có một tầng sương sớm cực kỳ mỏng manh, chờ khi thái dương thoáng ló dạng, sương mù tan đi, mặt đất sẽ phủ một lớp hơi nước mỏng, nếu như trời nắng, chờ mặt trời hoàn toàn mọc lên thì sẽ bốc hơi tan mất, một thành hào nhỏ lững lờ xuyên qua thủy đạo dưới tường thành, an an tĩnh tĩnh.
Một nam nhân vác túi hành lý cũ nát giẫm lên hơi nước mà sương sớm mới tan ra, đi vào trong thành.

Quần áo tuy rằng cũ nát nhưng không lộ vẻ nghèo túng, ngược lại có sự tiêu sái không nói nên lời, mặc trường sam, trên một khuỷu tay còn có miếng vá, mặt mày giống như luôn có một chút ý cười, thoạt nhìn không đi vội chút nào, nhàn nhã như thể ra đây du sơn ngoạn thủy, đi đi dừng dừng tứ xứ, nhìn đâu cũng thấy mới lạ, điều này làm cho ánh mắt hắn thoạt nhìn rất trẻ, nhưng mà trên mặt lại để một chòm râu dêđáng khinh đầy mất hứng.

Hông hắn giắt hai cái chuông đồng to bằng bàn tay, chuông kia rất to, song thanh âm lại không vụng, như những chiếc chuông gió nhỏ treo trên dây chuyền của cô nương khuê các, theo bước chân chậm rãi, dọc đường vang leng keng không ngừng, có người qua đường dậy sớm đi làm nghe thấy, cũng không nhịn được quay đầu nhìn một cái.

Nam nhân khiến người ta chúý còn không chỉđiều này, một con đại điểu đậu trên vai, hống hách nghển cổ, bộ lông vũ trong nắng sớm như sa tanh nhiều màu, còn diễm lệ hơn khổng tước.

Nhưng người ta còn chưa kịp nhìn rõ bộ dáng của đại điểu kia, đã thấy nó bỗng nhiên giang rộng đôi cánh lao thẳng lên trời, phảng phất tan vào trong ánh dương bắt đầu chói mắt, sau đó lượn hai vòng mà bay đi.

Vai bỗng nhẹ tênh, nam nhân cũng không đểý, tùy tiện ngồi trước một quầy hoành thánh, nheo mắt nhìn phương hướng đại điểu bay đi, phóng khoáng hô: “Ông chủ, cho một bát hoành thánh to, thêm bốn cái bánh nướng nữa!”

Suy nghĩ giây lát rồi lại bổ sung: “Nhân thịt!”

Chủ quán đáp một tiếng, giây lát bưng lên, nam nhân như quỷ chết đói đầu thai, mắt tức khắc sáng rỡ, chòm râu dê kia xem ra chẳng mảy may ảnh hưởng công năng của miệng, nhanh như chớp xử lý cái bánh nướng vỏ xốp to bằng cái mặt, tuyệt không vượt qua ba miếng, cũng chẳng biết làm sao mà nhét vào được.

Ông chủ vừa bỏđồ xuống, còn chưa kịp quay người đi thìđã thấy cảnh này, không khỏi xúc động đánh giá nam nhân một phen, lòng nói vị này không phải kẻ không có tiền chứ?

Vị này quả thật không có tiền, nhưng có người trả tiền cho hắn.

Khi hắn một hơi gặm sạch bốn cái bánh nướng chẳng sót mẩu vụn nào, dốc cả tô to hoành thánh vào bụng như thể uống nước, liền thấy một đội người đi đến bên này, có người nhận ra đây là quân Khăn Đỏ thủ hạ của tân thành chủ“Cổ Cát”, lập tức tránh lui nhường đường cho họ.

Cổ Cát thành chủđổi người nhưđèn kéo quân, tuy vị họ Cố này coi như là nhân nghĩa nhất nhưng bách tính đã nơm nớp lo sợ thành quen.

Cầm đầu lại là một thanh niên thường phục, con đại điểu vừa nãy bay đi đậu trên vai. Nhìn kỹ lại thì y đi không hề chậm lắm, nhưng không biết vì sao mà cho người ta cảm giác nhàn nhã lề mề.

Nam nhân chép miệng, dùng tay áo lau mỡ ngoài miệng một phen, làm bộ làm tịch đứng lên, vái chào người tới: “Vị này chắc hẳn chính là Thi tiên sinh nhỉ?”

Thi Vô Đoan nhìn hắn một lúc, dường như không phản ứng được, hồi lâu mới gật đầu “A” một tiếng, đáp lễ: “Hạ chưởng môn, nghe đại danh đã lâu, thất kính thất kính.”

Hai người đứng ngay trước quán hoành thánh, ngươi một ngôn ta một ngữ khách khí với nhau, chẳng ngoài mấy lời nịnh bợ như“nghe đại danh đã lâu”“quý không dám nhận”, dường như nhất định phải nói hết bộ từ khi văn nhân hủ lậu gặp mặt, vừa hôi vừa dài như miếng vải bó chân của phụ nữ.

Dù sao thì theo sau Thi Vô Đoan là một đám quân Khăn Đỏ, lòng họđều biết trong thành Cổ Cát dưới Cố tướng quân chính là vị thanh niên thoạt nhìn không làn không điệu này – tuy rằng vị này thoạt trông hơi kém linh mẫn, nói với y một câu y phải phản ứng nửa ngày mới rề ràđáp một tiếng, khiến người ta nhìn mà muốn đạp mông.

Bách tính tầm thường đương nhiên chẳng dám qua kiếm xui, chỉ có thúy bình điểu trên vai Thi VôĐoan không kiên nhẫn, cúi đầu mổđầu chủ nhân một phát.

Vị“Thi tiên sinh” thần kỳ này dường như ngay cả cảm giác đau cũng chậm hơn người khác một chút, một câu trong miệng nhất định từng chữ tròn âm phun ra, lúc này mới được khoảng trống, nói một câu “Ôi” rồi xoa đầu.

Sau đó y nhìn chủ quán hoành thánh đứng bên cạnh một cái, bỏ xuống vài đồng nói: “Tiền cơm của vị tiên sinh này ta trả.”

Nụ cười của Hạ chưởng môn lập tức chân thành hơn vài phần, cho rằng vị trước mắt này không chỉ nhân mô cẩu dạng, làm việc cũng rất được.

Hạ chưởng môn tôn danh là HạĐoan Phương –Đoan Phương trong quân tửđoan phương, thông qua tên này có thể nhìn ra lúc trước khi hắn còn chưa đáng khinh như vậy, trưởng bối kỳ vọng rất cao, nhưng mà bất hạnh biến thành bộ dáng hiện tại, kỳ thật cũng có liên quan rất lớn với môn phái của hắn.

Thiên hạ không phải chỉ những người của tam đại giáo tông mới có thể tu đạo, từ rất sớm trước kia, sau khi thiên tài đầu tiên đi lên con đường này tận lực cầu tìm đẩy mởđại môn, từng có một khoảng thời gian rất dài, xuất hiện rất nhiều nhân vật kiệt xuất, trong sơn thủy ẩn ẩn trình hiện thế trăm hoa đua nở.

Đó là thời điểm đạo pháp phồn thịnh nhất, nhưng mà cũng là thời điểm tăm tối nhất.

Phảng phất ông trời cũng sẽ thiên vị người của một thời đại nào đó, khiến thiên tài vác đòn gánh chạy đầy đường, tre già măng mọc, tùy ý quơ một cái là như rắc vô số những vì sao trên bầu trời, đại sư xuất hiện lớp lớp. Nhưng mà sao luôn chỉ xuất hiện vào ban đêm, nhân gian hình như không chứa nổi nhiều thanh tú như vậy, thời điểm họ dày đặc quá mức, luôn gây nên bấp bênh lớn – chiến tranh, đấu đá, hỗn loạn không ngừng không nghỉ, cuối cùng đồng thời ầm ầm ngã xuống một cách thảm thiết, quang huy còn sót lại ngưng tụ một chỗ, thành một bộ phận nhỏ huy hoàng và cân bằng nào đó.

Quần tinh ảm đạm, lúc này thái dương mọc lên, thiên hạ thái bình, nhưng ban ngày vĩnh viễn kỳ thật là một loại tai nạn còn khủng bố hơn đêm đen, nó sẽ thiêu nát cảđại địa.

Nhưng mầm mống của sao cũng chưa bao giờ xuống dốc, chỉẩn nấp sau mặt trời chói mắt.

Tỷ như Hải Cát tiểu thừa giáo tông HạĐoan Phương sở tại.

Dù rằng tên rất uy phong nhưng mà truyền đến đời Hạ chưởng môn, ngoại trừ chưởng môn này thì chỉ còn lại ba đệ tử, đều là thiếu niên, chưa có bản lĩnh gì.

HạĐoan Phương sau khi nhận được thư, biết mình không thể không đến, Thi VôĐoan đóng dấu là lấy danh nghĩa “Đương nhiệm thủ vệ quận Hải Ninh tướng quân Cố Hoài Dương” mời hắn ra tay tương trợ. HạĐoan Phương không ngốc, trong lòng biết ấn kia của vịĐại tướng quân này quá nửa là tự mình tìm lao động phổ thông khắc, làm chẳng ra sao, nhưng hắn không thể kháng mệnh.

Từ xưa đến nay, giáo tông bất luận lớn nhỏđều không thích lao động, bắt đầu từ ngày họ nhập môn, trên đầu liền bị dán cái nhãn “hơn người một bậc” này, không làm được việc nhà nông, không đương nổi công nhân, không mởđược cửa hiệu, bảo tiêu hộ viện càng khỏi cần phải nói. Không nói bản thân người tu đạo không thể hạ thấp mình, trong triều càng mệnh lệnh cấm chỉ, dù không cấm chỉ, ai lại dám dùng những đạo gia gia này đây?

Nhưng mà“hơn người một bậc” cũng vẫn là người, cần phải ăn uống tiểu tiện, đại giáo tông mỗi năm tự nhiên có cự khoản triều đình phát cho nuôi, những nhà phú quý vắt hết óc muốn đưa con em vào cũng sẽ vui lòng giúp đỡ, đương nhiên chẳng cần nhọc lòng vì những tục vật vàng bạc, tiểu giáo tông thì chỉđành tự mình tìm phương pháp, đại bộ phận tiểu giáo tông đến hiện nay vẫn tồn tại đều là có thềước với bách tính địa phương.

Người tu đạo bảo vệ một phương an khang, không bị tà vật yêu ma quấy nhiễu, bách tính hàng năm cung phụng chút lương thực vật tư.

Hải Cát tiểu thừa giáo tông phụ thuộc một địa phương nhỏ của quận Hải Ninh lấy Cổ Cát làm trung tâm – trước mắt đều làđịa bàn của Cố Hoài Dương, HạĐoan Phương đoán nếu mình nói một chữ“không”, đại thổ phỉ vô liêm sỉ kia sẽ dám để cho mấy sưđồ bọn họđói chết tươi trên núi.

Lúc này mọi người đều bận cướp địa bàn, cướp lương thực cướp vàng bạc, ai có thời gian quản một kỹ nữ bị cái gì giết chết? HạĐoan Phương cảm thấy chuyện này dùng gót chân cân nhắc cũng biết cóâm mưu, nhưng mà tú tài sợ gặp binh, đạo gia cũng sợ gặp binh, hắn nghĩ tới nghĩ lui thấy không trốn nổi, liền quyết định ném ba tiểu đệ tử trên núi, bản thân một mình không sợ mà xuống đây, chính là muốn làm một việc – hôi của.

Cho đến khi Thi VôĐoan tự mình tới đón, HạĐoan Phương vừa tiếp lời vừa đánh giá cẩn thận người thanh niên này, tuy rằng Thi VôĐoan mười câu hết chín rưỡi đều là lời thừa, nửa câu hữu dụng duy nhất vẫn là“Đi bên này”, nhưng hắn vẫn phát giác một chút cổ quái trên người Thi VôĐoan.

HạĐoan Phương cảm thấy trên người Thi VôĐoan có một tầng khí tu đạo cực mỏng, đạo pháp chủ lưu chính là chú pháp và võ tu, hai loại đều không phải buôn bán an nhàn yên tĩnh gì, tu luyện thời gian dài trên thân tự nhiên sẽ lưu lại một chút dấu vết, người bình thường là không cảm giác được, chỉ người trong đồng đạo có thể nhìn ra một chút nông sâu, nếu là những danh môn đại phái đó, chưa biết chừng còn có thểđể người ta nhìn một cái nói ra sư môn.

Nhưng mà lại quá mỏng manh, dù là một tiểu hài tử, phàm đã nhập môn, có sư phụ tẩy tủy cho, cũng không đến mức mỏng manh như vậy, mỏng đến mức khiến người khác không nhìn ra lai lịch.

Như loại tình huống này, HạĐoan Phương cho là, nếu không phải mình bị bốn cái bánh nướng to đùng kia làm no đến váng đầu, thì là trên người đối phương có thứ gìđó, che mất khí tức vốn nên có kia.

Thi Vô Đoan dàn xếp cho HạĐoan Phương, lại lải nhải không ít lời khách sáo, như thể trong bụng y có cả một quyển đại điển khách sáo, tuy rằng lật qua lật lại đều làđang nói một ý tứ, thế nhưng dùng từ không hề trùng lặp chữ nào, lại không sốt ruột kêu HạĐoan Phương xem thi thể nữ tử bị hại kia, mỗi ngày chỉ bảo người lo cơm canh ngon lành.

Điều này vừa hay hợp ý Hạ chưởng môn – hắn vốn chính làđến ăn chực chờ chết.

Cứ thếở vài ngày, cho đến một ngày kia, khi HạĐoan Phương ra ngoài đi dạo, thấy một nam nhân bạch y từ trong viện của Thi VôĐoan đi tới, bất ngờ tiếp xúc với ánh mắt người nọ, nhất thời ngây ra.

Đỉnh đầu bảy đạo sát, dưới chân vạn ma ảnh…

HạĐoan Phương nháy mắt ấy nắm chặt tay, lòng bàn tay bắt đầu nóng lên, đó là nơi hắn giấu kiếm của chưởng môn – mồ hôi lạnh chậm rãi ướt sũng sống lưng, người này là, người này là…

Bỗng nhiên, vai bị vỗ một cái từ phía sau, HạĐoan Phương giật thót, quay đầu thấy Thi VôĐoan ôm trong lòng một con thỏ to kềnh, cười tủm tỉm nhìn mình nói: “Hạ chưởng môn, hôm nay trong triều có người tới truyền, Cố tướng quân mời ông cùng đến tiền sảnh.”

HạĐoan Phương còn chưa phục hồi tinh thần, cũng chẳng nghe rõ y nói gì, đãđáp ngay: “Phải… phải, đi ngay.”

Sau đó lòng còn sợ hãi quay đầu, chỉ thấy nam nhân bạch y kia đã dời tầm mắt, xa xa gật đầu với Thi VôĐoan, dường như còn cười cười, đoạn quay người bỏđi.

34. Chương 34: Khốn Trận

Chờ HạĐoan Phương phản ứng được mình bịđám vương bát cao tử thối tha không biết xấu hổ này lừa, đã là chuyện sắp đến giữa trưa, hắn ù ù cạc cạc theo Thi VôĐoan đi tiền đường, ùù cạc cạc nhận ý chỉ phong thưởng, lệnh hắn làm “Tùy quân tế sát”, thậm chí thêm hai chữ“ngự ban” trước Hải Cát tiểu thừa giáo tông nghèo rớt mồng tơi kia.
HạĐoan Phương một hơi còn nghẹn trong họng chưa lên, một nam tử tướng mạo đường đường bên cạnh đã kéo hắn dậy, còn bá vai, dáng vẻ hai ta tốt đến mức không ai chen vào được, chỉ nghe quan truyền lệnh kia cười nói: “Cốđại tướng quân và Hạ tế sát quả nhiên huynh đệ tình thâm.”

HạĐoan Phương trợn mắt há mồm nghĩ, ngươi không nói “Cốđại tướng quân” thì ta cũng chẳng biết quái thai vừa đến đãôm người ta một cái này là thứ gì, sao lại biến thành huynh đệ tình thâm rồi?

Chỉ nghe Cố Hoài Dương thập phần cảm khái nói với quan truyền lệnh: “Ta lúc nhỏ nhà nghèo, ôi, chẳng bữa nào đủ no, may nhờ Hạ tiểu huynh đệ này mỗi ngày lấy bánh ngô cho ta ăn, mới không chết đói.”

HạĐoan Phương càng thêm trợn mắt há mồm thầm nghĩ, ta từ nhỏ tu tập trong giáo tông, họ Cố này không phải người Giang Hoài sao? Đi đâu lấy bánh ngô quỷ sứ cho hắn ăn? Hắn xem thế làđủ mà nhìn Cố Hoài Dương lắc lưđầu bên cạnh, trong lòng oán hận nói, cho ngươi bánh nướng nhân thuốc chuột, độc chết ngươi.

Nhưng mà HạĐoan Phương không nói gì, bốn phía trừ vị quan truyền lệnh này thìđều là dã hóa cầm đao thương côn bổng, huống chi Cốđại tướng quân trước mắt vẫn là cha mẹáo cơm của giáo tông bọn họ, dù cho hắn không để mắt đến những binh tướng này, chung quy không thểđể ba tiểu đồđệ kia chết đói được.

Vì thế hắn trưng ra biểu cảm không ỉa được mà lặng im. Phối thêm Cố Hoài Dương một xướng ba họa mà hồi ức quá khứ, lại thập phần tăng thêm sức mạnh, khiến quan truyền lệnh kia nhìn thấy cũng động dung, dường như phải ngay lập tức quệt nước mắt.

HạĐoan Phương phán đoán trong lòng, đừng thấy quan truyền lệnh này ngoài miệng có râu mà nhầm, chắc chắn là dán thôi, nhìn sức của chòm râu dán này thì hắn tám phần là thái giám. Tuy biên cảnh Hải Ninh sắc phong một tướng quân chiêu an không tính là gì, nhưng phái một tên hoạn quan như vậy, trong triều thiếu người đến mức này rồi sao?

Bất quá Hạ chưởng môn trước mắt thật sự chẳng có nhiều tâm tưưu quốc ưu dân như vậy, hắn cảm thấy việc cấp bách trước mắt, đường ra tốt nhất chính là thu dọn hành lý ngay trong đêm, đóng gói chút thức ăn ngân lượng, chạy khỏi đám lưu manh này, sau đó dẫn mấy tiểu đồđệ xa chạy cao bay, tốt nhất làẩn cư trong non sâu rừng già nào, tuy về sau sẽ phải tiếp xúc với dã thú, ngày ngày cần ăn gió nằm sương, song cũng tốt hơn chán ởđây mặc người ta bóp.

Huống chi…Ánh mắt Hạ chưởng môn chợt lóe, trong lòng nhớ tới bạch y nhân vừa nãy gặp phải, liền nhíu mày, cảm giác run rẩy trong lòng không làm sao xua đi được, bụng thầm nghĩ, người nọ hình như quen biết tiểu vương bát họ Thi kia, người trẻ tuổi bản thân cổ quái đó lại đi đâu chọc phải một ma vật như vậy?

Truyền thuyết mấy ngàn năm trước có một cuộc đại chiến, cơ hồ tất cả người tu đạo may mắn còn tồn tại đều bị cuốn vào trong đó, lại có người gọi là cuộc chiến thần ma, cuối cùng phong thiên ma vào Vạn ma chi tông, có lẽ người khác không biết, tổ tiên Hải Cát tiểu thừa giáo tông từng tham dự cuộc đại chiến ấy, tiểu giáo tông không được biết đến này chính bởi vì không nổi bật, mới bảo tồn được vô số sự thật qua năm tháng dài lâu.

Nghe nói sau đó Huyền Tông ngụ lại Cửu Lộc sơn, cũng liên quan đến Vạn ma chi tông người khác đều không vào được kia.

Là mình đã nhìn lầm? Không… HạĐoan Phương từ nhỏ chính làđọc những mật quyển này mà lớn lên, khoảnh khắc nhìn thấy bạch y nhân kia, hắn còn cho là người trên sách trốn khỏi mặt giấy mà ra đây.

Chẳng lẽ Ma Tông đã phá?

Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hắn càng cảm thấy thế cục trước mắt rối tung, nếu chẳng qua một số lưu manh tụ chúng tạo phản còn dễ nói, giang sơn này đã bấp bênh rất nhiều năm, mấy phiên bấp bênh nhỏ không dao động được căn bản, nhưng mà…

HạĐoan Phương chỉ cảm thấy cái mạng nhỏ của mình phảng phất treo trên xà nhà, lắc lư chuẩn bị rơi xuống bất cứ lúc nào, vì thế ngay đêm đó vác hành lý, từ trong tay áo huyễn hóa ra mấy con sâu ngủ, tính toán chạy khỏi Cổ Cát.

Hắn sờ soạng ra khỏi viện, không một bóng người, chỉ có tiếng ngáy đều đều của thủ vệ– họđã ngủ say cả, sợ rằng sét đánh cũng chẳng dậy được.

Nhưng không biết làm sao mà tim HạĐoan Phương lại đập điên cuồng theo bước chân, tiến thêm hai bước, rốt cuộc dừng lại, ngưng thần nhíu mày, nhìn sương mù giăng kín chỗ cửa viện, cỏ cây xung quanh đều trở nên không chân thật, thấp thoáng phòng xáđá phiến tất cảđều không thấy nữa, trên mặt đất chỉ còn lại những đường thẳng đan xen.

Khi nhìn chằm chằm những đường này, lập tức cảm thấy mình phảng phất bị hút vào, choáng váng một lúc, trong khoảnh khắc không còn biết đông tây nam bắc, HạĐoan Phương nhíu mày, biết mình là bị cao nhân dùng trận pháp vây khốn.

Trong quân Cố Hoài Dương… lại có người như vậy?

Nhưng hắn tuy kinh, lại không hề hoảng, đây là trận Tung hoành, HạĐoan Phương từng thấy, biết nó nổi danh với những văn lộ như bàn cờ dưới chân này, chỉ cần tìm ra “tử” trong cục là có thể phá, mắt trận của trận Tung hoành lưu truyền tới nay có vị trí cốđịnh, nhưng mà… dường nhưđã bị trận chủ sửa đổi.

Hắn ngưng thần nhắm mắt, lẳng lặng đứng trong viện, tay kết thủ quyết khẽ tụng chú văn, bên hông bỗng nhiên bay ra hai sợi xích, lấy hắn làm trung tâm hất ra như quét ngang bát phương.

Mỗi một chút dao động đều nằm trong bàn tay hắn, bỗng nhiên HạĐoan Phương mở mắt, một phen nắm lấy sợi xích bay ra, quay phắt đầu nhìn một phương hướng, ánh mắt sắc bén như kiếm ra khỏi vỏ, thấy nơi đó có một quang điểm nho nhỏ, cực nhỏ nhoi, tựa như một con đom đóm chui vào trời đêm xa vời vô biên vô giới.

Sợi xích đuổi theo phương hướng ánh sáng kia như có sinh mệnh, chỉ nghe một tiếng vang khẽ, hắn có cảm giác pháp trận ẩn ẩn trói buộc chung quanh bỗng nhiên nhẹđi, một cơn gió xoáy nho nhỏ cuốn lên từ chỗđang đứng, mở rộng ra tứ phương, phương cách tung hoành dưới chân đột nhiên vỡ nát, nhưng mà sương mù không tan đi chút nào.

Ngược lại càng nặng nề hơn, vây chặt hắn bên trong, cả tinh không đè xuống, đám sao đó phảng phất đưa tay là chạm được, HạĐoan Phương mở to mắt, miệng lại không cầm được kêu lên: “Điều này không thể!”

Đây là trận Thiên phương, trận Tung hoành thuộc địa, trận Thiên phương danh nhưý nghĩa, thuộc thiên, trừ phi thiên địa hợp, nếu không thì chẳng ai có thể giăng trận pháp phân thuộc thiên địa vào một chỗ, điều này không hợp lẽ thường!

Bên tai vang lên một tiếng cười khẽ, một giọng thanh niên dễ nghe nói chậm rì rì: “Hạ chưởng môn, không có gì là không thể.”

HạĐoan Phương ngẩng đầu, trông thấy một người trường bào đang ngồi cuối tinh vân kia, trước mặt bày một bộ tinh bàn nho nhỏ, phảng phất trôi nổi trên không trung, cự ly cách hắn muôn sông nghìn núi, là Thi VôĐoan.

HạĐoan Phương biết, người thanh niên này rất có thểở ngay đối diện, chỉ là trận pháp cách trở nên không chạm được mà thôi. Trận pháp vô biên, trong một tấc có thể thành thiên địa tiểu thế giới, đạo lý này mỗi một người nhập môn đều minh bạch, lòng chùng xuống, HạĐoan Phương chắp tay nói: “Không biết có cao nhân ởđây, hổ thẹn hổ thẹn.”

Thi Vô Đoan không tiếp lời, nhìn chằm chằm tinh bàn hào quang quỷ dị kia, hồi lâu mới hỏi: “Hạ chưởng môn đi tiểu đêm à?”

HạĐoan Phương vã mồ hôi lạnh, vội nói: “Không sai không sai.”

“Ồ.” Thi VôĐoan nhàn nhạt nhìn túi đồ phía sau hắn một cái, gật đầu nói, “Mang cả một bao giấy to, chắc hẳn tiêu chảy không nhẹ.”

HạĐoan Phương đành nói: “Hổ thẹn hổ thẹn.”

“Không, Thi mỗ hổ thẹn.” Thi VôĐoan cười nói, “Chưa tận nghĩa chủ nhà, ngược lại để Hạ chưởng môn không hợp khí hậu, tiêu chảy ngay trong đêm, thật sự không phải đạo đãi khách.”

HạĐoan Phương cười ha ha, vừa qua loa lấy lệ vừa nghĩ cách dò xét trận Thiên phương quỷ dị này, trận Thiên phương thực tế chẳng qua là nhốt người ta trong một khu vực nhỏ, lấy một ngôi sao làm mắt trận, phá cũng hết sức đơn giản, chỉ cần tìm được ngôi sao kia, đi theo nó là tự nhiên có thể ra ngoài.

Tuy địa trận và thiên trận xen vào nhau khiến người ta chấn động, song vô luận Tung hoành hay Thiên phương, đều là trận pháp khá sơ cấp, vô luận là kiến hay phá, đều không phí nhiều công phu, nhưng…

Khi HạĐoan Phương ngẩng đầu đi tìm sao mắt trận “Tây khởi vô cực xứ, tam thốn nhập nam thiên” trong truyền thuyết kia, lại phát hiện không có– cả không trung giống như một cái mâm cỡ lớn chụp xuống, bảy đại thần tinh nằm nguyên vị, chưa từng lệch hướng chút nào, đi cực chính xác, xung quanh vạn vạn tiểu tinh vận hành xoay tròn, càng không loạn mảy may.

Y là… làm bằng cách nào?

Trong lòng HạĐoan Phương bỗng nhiên dâng lên một chút kính sợ với thanh niên chuyên nói năng bậy bạ này, chỉ nghe Thi VôĐoan nói: “Không biết Hạ chưởng môn ra đây, ta thấy viện này lớn, không ngủđược bèn ra luyện trận pháp, thật là có lỗi.”

HạĐoan Phương nhìn y, trên mặt không còn thần sắc cười đùa, nghiêm túc nói: “Không dám, thỉnh giáo Thi tiên sinh, thiên địa phân âm dương hai đầu, tự xưng cực trí, thiên trận địa trận làm sao cùng tồn tại?”

Thi Vô Đoan khẽ nói: “Âm cực là dương, dương cực làâm, trận Tung hoành nguyên bản bảy bảy bốn mươi chín hàng, chẳng qua là trên trời đảo ngược, địa vừa chạm cực thì phá, phá tức thành thiên, nói đến không hề khó.”

HạĐoan Phương lại hỏi: “Thế sao này…”

Thi Vô Đoan cười nói: “Sao này là thật.”

Y rốt cuộc ngẩng đầu khỏi bộ tinh bàn kia, ngửa mặt lên trời nhìn hướng tinh không sáng chói lại lớn đến mức khiến lòng người sinh ra kinh sợ, nói: “Ta vẫn cảm thấy trận Thiên phương này quá ngu xuẩn, hư cấu mấy ngôi sao không thể xoay đến một chỗ, mười đầu ngón tay cũng có thể tính ra cái nào là mắt trận, bèn giản hóa tinh đồ chân chính một phen, dời xuống, Hạ chưởng môn nghĩ thế nào?”

HạĐoan Phương không hề có cách nhìn, thầm nghĩ người này bưng tinh bàn, chẳng lẽ là đang tính lộ tuyến của cửu thiên phồn tinh? Không nhịn được nói: “Cái này… làm sao tính rõđược?”

“Tính rõ được.” Thi VôĐoan nói, “Đâu phải là tinh đồ thật sự, chẳng qua bảy thần tinh thêm vài tiểu tinh, toán thuật dùng được, biện pháp ngắn nhất, có sáu mươi bốn thức làđủ.”

HạĐoan Phương nghẹn lại, cảm thấy trên cổ Thi VôĐoan là thần khí chứ chẳng phải đầu.

Thi Vô Đoan thở dài, y bỗng nhiên nói: “Hạ chưởng môn, ông nhìn bầu trời này.”

HạĐoan Phương chẳng nói chẳng rằng nhìn hướng không trung tay người tạo ra, thần tinh phân bố mấy đầu, nhưng đều tự kiềm chế nhau, song lại hài hòa dị thường, phảng phất hàng tỉ năm cũng sẽ không sượt qua nhau một lần.

“Nhìn hiểu rồi chứ?” Thi VôĐoan cười hỏi.

HạĐoan Phương chần chừ giây lát, mới nhẹ nhàng gật đầu, thấp giọng nói: “Sắp vỡ chưa vỡ.”

“Ta biết Hạ chưởng môn là người thông minh.” Thi VôĐoan tiếp tục nói.

HạĐoan Phương không nhịn được tiếp lời y: “Thi tiên sinh, để ta nghĩ lại đã.”

Thi Vô Đoan cũng thống khoái, nói nghĩ lại liền cho nghĩ lại, vung tay lên, tinh vân lẫn sương mù dày đặc đều không thấy nữa, họ lại về trong tiểu viện yên tĩnh kia, chỉ có hai người mặt đối mặt, Thi VôĐoan ôm tinh bàn, quay lưng đi ra ngoài, bỗng nhiên như nhớ tới điều gì, quay đầu nói: “À, đúng rồi, ta biết Hạ chưởng môn ởđây một mình rất tịch mịch, vì thếđã bảo người đi Hải Cát tiểu giáo tông một chuyến.”

HạĐoan Phương lập tức nắm chặt tay.

Thi Vô Đoan không hay biết mà nói: “Ít ngày nữa, Hạ chưởng môn có thể nhìn thấy mấy vị cao đồ kia rồi.”

Nói xong quay người ngáp một cái, khoan thai bỏđi. HạĐoan Phương nhìn bóng lưng y, chút kính sợ vừa nãy sớm tan thành tro bụi, chỉ hận không thể bổ lên giẫm y một vạn phát, nghĩ thầm: “Quả nhiên vẫn là tiểu vương bát cao tử!”

35. Chương 35: Sự Phát

HạĐoan Phương phẫn hận như vậy, vì thế nhất thời nhanh miệng gọi Thi VôĐoan lại: “Thi tiên sinh khoan đi, ta có mấy câu muốn nói với ngươi.”
Thi Vô Đoan hơi sửng sốt quay đầu, hiển nhiên không ngờ Hạ chưởng môn có khí lượng như thế, nhẫn nhịn không lột da rút gân mình, còn muốn nói mấy câu, y ôm tinh bàn gật gù, chuẩn bị sẵn sàng không có lời hay để nghe, hơi khom người đáp: “Xin Hạ chưởng môn chỉ giáo.”

HạĐoan Phương vừa tức sôi gan vừa thầm nghĩ, tên nhãi này, rõ ràng là lưu manh, còn nhất định làm bộ khiêm khiêm quân tử, thật sự khiến người ta ngứa hết cả răng, miễn cưỡng nhịn xuống rồi mới nói: “Cũng không có gì, vị huynh đệ lúc ban ngày gặp phải trong viện, ta thấy y dáng điệu phong thần tuấn lãng rất đỗi bất phàm, không biết y là…”

Câu này chưa nói xong, Thi VôĐoan vốn cúi mắt liền ngẩng đầu lên, trên mặt chẳng còn thấy mảy may tươi cười không đứng đắn hoặc là khách khí lấy lệ, khóe miệng kéo căng ẩn đi lúm đồng tiền nho nhỏ khiến người ta cảm thấy thân thiết, lại có vẻ hơi lạnh lùng.

Biểu cảm ấy khiến tim HạĐoan Phương nhảy dựng, không biết vì sao lại cảm thấy mình đã hỏi vấn đề không nên hỏi.

Một lúc lâu mới nghe Thi VôĐoan tránh nặng tìm nhẹ nói: “Y là một bằng hữu kết giao hồi nhỏ, thất lạc nhiều năm, hiện giờ vừa gặp lại, qua đây ở mấy hôm đểôn chuyện, đa tạ Hạ chưởng môn vừa ý, nếu như cóý, Thi mỗ cũng không ngại dẫn tiến một phen.”

HạĐoan Phương cười khan xua tay nói: “Không dám làm phiền.”

Rồi hắn lập tức thăm dò quan sát biểu cảm của Thi VôĐoan một chút – biểu cảm của đối phương chính là mặt không biểu cảm, sau đó hỏi: “Không biết… vị bằng hữu này là lai lịch gì? Ta thấy dáng vẻ vị huynh đài ấy, không hề giống như người tầm thường.”

“À, y là hồ tộc.” Thi VôĐoan nói.

“Hồ tộc?” HạĐoan Phương khẽ lặp lại một lần, không biết làđộc thoại hay cốý nói, “Hồ là dị thú, trời sinh mê hoặc, trăm năm thành tinh, ngàn năm thông thần, cổ có cách nói ‘vô hồ mị, bất thành thôn’. Nghe đồn hồ tộc tuy đẹp, huyễn hóa thành người giống nhưđúc, lại luôn có chút bất đồng, hồ tộc vô luận nam nữ, đại để là mặt trái xoan, mắt hàm xuân sắc, chân mày nhạt, hơn nữa nam tử hồ tộc nam sinh nữ tướng, nam nữ khó phân. Khi mới biến hóa, đuôi khó mất, trên người có mùi hôi, qua nhiều năm mới đi, hóa thành mùi ngọt ngắt…đủ các loại đặc trưng, ta thấy vị huynh đệ kia…”

Thi Vô Đoan khi nghe xong, cắt ngang lời hắn, dùng giọng điệu nhạt nhẽo nói: “Hạ chưởng môn không cần lo lắng, y có chừng mực, rảnh rỗi vô sự sẽ không đến dụ dỗông đâu.”

HạĐoan Phương nghẹn họng, chỉ thấy Thi VôĐoan lại quay người muốn đi, không bỏýđịnh bổ sung một câu: “Hồ tộc đặc trưng rõ ràng, không thể ngờ còn có dị loại như thế, bất quá… ta nghe nói hồ ly sợ chó, cho dù là thiên hồ tu hành ngàn năm, tuy pháp lực thông thiên, nghe thấy chó sủa cũng không nhịn được phải tránh lui…”

Thi Vô Đoan quay đầu, nhìn hắn bằng vẻ mặt cổ quái, kéo dài giọng nghi hoặc hỏi: “Chẳng lẽ… Hạ chưởng môn tính toán tự mình đi thử một lần… chó sủa?”

HạĐoan Phương: “…”

Cách giây lát, hơi thở nghẹn ở ngực kia rốt cuộc đã thông, HạĐoan Phương hít sâu một hơi, định lớn giọng quát y một tiếng, nhưng tiếng “ngươi” mới chạm đất, Thi VôĐoan đã khoan thai phất tay áo, ngáp một cái nói: “Không còn sớm nữa, Hạ chưởng môn nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải phiền ‘tế sát’ đại nhân hỗ trợ làm việc đấy.”

Nói xong quay người đi mất, khiến HạĐoan Phương tức phát ngất.

Bạch Ly là cái gìđây? Thi VôĐoan vẫn ôm tinh bàn trở về, trong lòng nghĩđiều HạĐoan Phương vừa nói, hồ tộc chính làđại tộc trong yêu, đặc trưng rõ ràng, người bình thường đều biết, y cũng nhìn ra được, Bạch Ly trưởng thành hơn không ít đột nhiên xuất hiện trước mặt dường như… khác xa hồ tộc.

Nhưng ta từng chính mắt thấy tai hồ của y, Thi VôĐoan thầm nghĩ.

Y láng máng nhớ tình cảnh lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Ly, Bạch Ly hồi nhỏ quả thật có khuôn cằm nhỏ nhắn hơi nhọn, đôi mắt hoa đào linh động, tuy rằng bản thân vô tri vô giác nhưng mặt mày tự thành mị sắc.

Nhưng mà Bạch Ly hiện tại, tuy rằng đường nét chưa đổi, ngũ quan diện mạo mang máng, khí chất lại sai lệch quá nhiều, loại… cảm giác lãnh liệt thậm chí hơi âm trầm đó, thật sự vẫn là hồ ly sao?

Chẳng lẽ huyết thống hồ tộc không đủ mạnh, ở trong thân thể y bị một nửa khác áp chế mất?

Nhưng điều đó chẳng liên quan gìđến mình.

Thi Vô Đoan tự mình an ủi, lại không ảnh hưởng việc y ẩn ẩn có cảm giác bất an, phảng phất có một số chân tướng muốn ra, y không muốn nghĩ sâu, dường như là bản năng xu lợi tị hại vậy.

Đường dài canh khuya, y bỗng nhiên cảm thấy hơi mệt mỏi.

Một người, cho dù giỏi tính kế hơn, lòng dạ sâu hơn, cũng sẽ có nhất thời giây lát như vậy, chờ mong một số chuyện đơn giản mà khoái lạc. Nhớ tới một bằng hữu thuần túy, không hề khúc mắc uống mấy vò rượu ngon, chuốc say mình, lòng không phòng bị chổng vóđánh một giấc.

Y đốt sợi tóc kia của Bạch Ly, lỡ mất một cơ hội tìm đến ngọn nguồn.

Nhưng không phải tất cảđều nên bị tìm đến ngọn nguồn, trong cuộc đời luôn phải có một hai người như thế, có thể không cần độ lượng đủ kiểu, chẳng qua gặp gỡ liền cười.

Huyền Tông không vềđược, Thương Vân cốc sớm chẳng còn sự phồn hoa thuở trước, hiện nay sót lại chỉ có một mình Bạch Ly.

Thi Vô Đoan lắc đầu quay về viện, phát hiện ánh đèn trong phòng Bạch Ly còn chưa tắt – mỗi ngày y chưa về ngủ, Bạch Ly sẽ không tự mình ngủ trước, dường như phải đợi một tín hiệu của mình, người bên này nằm xuống thì bên kia mới thổi đèn theo.

Thi Vô Đoan thở dài, lòng nói Tiểu Ly Tử là cái gìđều không quan trọng, dù sao bản thân y cũng chẳng nhìn ra đối phương có sai lầm gì, chỉ là ngứa ngáy như vậy thật sự… khiến người ta khó mà chịu nổi.

Đồđệ bị người ta nắm trong tay, bản thân HạĐoan Phương thần thông quảng đại hơn cũng chẳng dám manh động, thế là cả ngày đọ sức với nữ thi, ngay cảăn cơm uống nước cũng không rời giây lát, như phải tìm ra hoa trên thân nữ thi.

Cố Hoài Dương Cố huynh đệ hồi nhỏ lấy phương pháp thần quỷ không biết nào đó thiếu hắn vô số tình “bánh ngô”, sau khi truyền lệnh binh đi rồi lại trở mặt, không thèm tìm “ân nhân” thuở trước chắp nối tình cảm nữa. Cả ngày bận rộn chuẩn bị nghênh đón đốc quân đại nhân.

Đốc quân là quan viên triều đình phái tới trông nom để họđừng gây chuyện, lúc đánh nhau ngoan ngoãn ra trận, đến cùng trừ vệđội của bản thân thì còn có quân hưởng lương thảo phong thưởng vân vân.

Phong thưởng những kẻ nhà quêăn không đủ no mà tạo phản này, để họ yên tĩnh chút, nên làm gì thì làm, dù sao cũng tiết kiệm hơn cho người đánh họ khắp nơi.

Vịđốc quân đại nhân này thành củ khoai lang phỏng tay, bản thân Cố Hoài Dương cùng với đám huynh đệ thích cướp phú tế bần rất muốn giữ lại thứđốc quân đại nhân mang theo, sau đó xử lý người – tiền chuộc cầm, còn lại tự nhiên là giết con tin. Nhưng để chứng tỏ với triều đình mình hoàn lương rồi không hề tạo phản nữa, Cốđại tướng quân nắm tướng quân ấn còn chưa nóng kia, theo lý trí bảo với các vị huynh đệ mài đao, đốc quân đại nhân không phải gà vịt thịt cá, tùy tiện làm thịt là phải xảy ra chuyện.

Cho nên Thi Vô Đoan ra một chủý: “Luật lệ bằng sắt nhân tình nước chảy, quan ty to mà bạc cũng to không kém, nếu đốc quân đại nhân không lơ là nhiệm vụ, chỉ cho thấy hắn còn chưa được ăn no.”

Chuyện kiểu này Thi VôĐoan dường nhưđã thông thạo, vì thế Cố Hoài Dương vung bút, đem đại quyền tài chính toàn quyền giao cho y.

Mấy năm ấy trên Cửu Lộc sơn, Thi VôĐoan đã học được cẩn thận từng li, nghe lời nghe âm, sau vài ba lần thử, y đã học được yến tiệc linh đình, kéo bè kết bọn.

Dường như có thiên phú với hết thảy.

Mỗi ngày khi quay về chỗ mình ở, Thi VôĐoan đều cảm thấy rất khó chịu, mặc dù có người nấu canh giải rượu cho y không đến mức mơ mơ màng màng như ma men nhưng y vẫn rất khó chịu.

Có thể là rượu quá lạnh, có thể là người trên bàn cơm làm y mất ngon.

Cho nên ngày hôm đó, khi đi ngang qua phòng Bạch Ly, thấy ngọn đèn kia vẫn sáng, y liền không nhịn được đi gõ cửa.

Bạch Ly mở cửa trông thấy Thi VôĐoan nồng nặc mùi rượu tựa lên khung cửa, vành mắt hơi đỏ, sắc mặt lại rất trắng, giống như khung cửa y dựa vào tự mình biết chuyển động, Bạch Ly chỉ cảm thấy y lảo đảo như thể phải lăn xuống bất cứ lúc này, liền đưa tay ôm lấy y, khá bất đắc dĩ hỏi: “Sao lại uống thành thế này?”

Thi Vô Đoan vịn y, tự mình ngồi phịch xuống ghế, nhoài lên bàn như không xương, rót cho mình một chén trà, đầu óc vừa nãy còn phân rõđông tây nam bắc muộn màng thành một đống hồ, Bạch Ly nói chuyện với y, giọng nói ấy từ tai vào óc phảng phất phải đi mất mười vạn tám ngàn dặm, hỏi cả buổi mới đáp một câu.

“Đốc quân mở tiệc.” Thi VôĐoan nói nhỏ, sau đó nhíu mày, “Nước lạnh thật.”

Bạch Ly nắm cả chén trà lẫn tay y, giây lát Thi VôĐoan liền thấy đầu ngón tay ấm áp, hơi nóng từ trong chén bốc ra, Bạch Ly nói khẽ như dỗ trẻ: “Nóng rồi, ngươi uống đi.”

Thật sự nóng rồi, rất thần kỳ. Thi VôĐoan biết mình đã say, miễn cưỡng khống chế thần chíđể mình đừng nói bậy, đừng nát rượu, nhưng không khống chếđược biểu cảm, Bạch Ly trông thấy y cười ngây ngô với chén trà bốc hơi nóng cả buổi, sau đó chẳng biết làm sao mà lại nhíu mày.

Bạch Ly đành hỏi: “Lại sao nữa?”

“Ưm.” Thi VôĐoan một lát sau mới nói, “Khó chịu.”

Bạch Ly sửng sốt, vội vàng kéo cổ tay y qua: “Sao rồi?”

Thi Vô Đoan không nói gì, chỉ hơi khom người ôm bụng, cảm thấy dạ dày quay cuồng không ngừng, muốn nôn mà chẳng nôn được thứ gì.

Bạch Ly hỏi: “Uống canh tỉnh rượu rồi à?”

Thấy y gật đầu, Bạch Ly bấy giờ mới nhíu mày, đưa tay vén tóc y thử trán một chút, sau đóđứng dậy nói: “Ngươi ngồi đây một lúc, ta đi xem nhà bếp có cháo không rồi hâm một bát mang cho ngươi.”

Thi Vô Đoan ngoan ngoãn gật đầu, hơi mơ hồ nhìn Bạch Ly đẩy cửa đi ra ngoài, bản thân ngồi đó, trong lòng trì độn nghĩ, rất hiền huệ…đáng tiếc chẳng phải vợ ta, ôi!

Y càng ngồi đó càng khó chịu, cảm giác buồn nôn trào lên từng đợt, rốt cuộc Thi VôĐoan không nhịn được nữa, lảo đảo đứng dậy, nhào vào trong viện, vịn đại thụ bắt đầu nôn thốc nôn tháo, nôn trống hết dạ dày, lúc này mới cảm thấy thân tâm phảng phất thả lỏng, dễ chịu hơn không ít.

Ánh mắt hơi tỉnh táo hơn, y vịn cây đứng thẳng, đang định tìm nước súc miệng, chính lúc này vôý ngẩng đầu nhìn thoáng qua chỗ mình ở, phát hiện trong gian phòng không người kia phát ra một luồng sáng màu xanh.

Là tinh bàn?

Thi Vô Đoan chần chừ một chút rồi quay về phòng mình, tháo tinh bàn treo bên cạnh cẩm sắt, chỉ thấy bên trên vươn ra một sợi tơ mảnh, dường như tránh né sợ hãi cái gìđó, nhẹ nhàng thòđến một phương hướng rồi lại rụt trở về. Thi VôĐoan ngưng tụ thị lực, theo đại môn rộng mở nhìn ra bên ngoài, ban đầu không hề phát hiện có gì bất đồng, một lúc lâu mới miễn cưỡng nhận ra nơi đó lại bốc lên một cụm hắc khí nhỏ.

Là cái gì?

Y nghĩ thầm trong lòng, chắc là uống nhiều làm việc không cân nhắc gấp đôi, thế là không cầm được lòng màđi qua.

Sau đó vòng qua tường viện, y nghe thấy một người đang nói, là Bạch Ly.

36. Chương 36: Bí Mật

Bạch Ly hung tợn nói: “Cút!”
Thi Vô Đoan lúc này đến hơi gần, đầu óc vốn còn lờ mờ bị một câu quát thấp như vậy làm cho tỉnh táo đôi chút, ngũ tạng dường như cũng run rẩy theo. Y cẩn thận ẩn nấp sau một gốc đại thụ, nhớ tới một số người tu vi cao thâm có thể pha lẫn “ý” trong ngôn ngữ, có kẻ có thể mị hoặc tâm trí người ta, có kẻ có thể chấn nhiếp đối phương.

Bạch Ly nói chuyện với y xưa nay đều nhỏ nhẹ như một tiểu tức phụ, giống như sợ bị người khác nghe thấy, Thi VôĐoan lại chưa bao giờ nghe giọng điệu như vậy.

Tiểu tử này trước mặt một bộ sau lưng một bộ sao, Thi VôĐoan khá thú vị thầm nghĩ, tính toán xem thử là ai chọc y.

Song tuy rằng tò mò muốn làm chút chuyện nghe lỏm không nhập lưu, y cũng biết mình mấy cân mấy lạng, đâu dám tùy tiện lại gần, ngẫm nghĩ một chút rồi vươn tay, chỉ thấy trong tay áo rộng thùng thình nhô ra một sợi tơ mảnh, chính là tinh ti trên tinh bàn, nó im lặng trượt ra ngoài, rơi xuống mặt đất, chui tọt xuống đất như có sinh mệnh, sau đó càng lúc càng dài.

Thi Vô Đoan cắn ngón tay, đểở một đầu tinh ti, huyết châu li ti trong khoảnh khắc liền bị ngấm vào, trên tinh ti lộ ra một chút ánh sáng mỏng manh, sau đó một cái bóng mơ mơ hồ hồ to bằng bàn tay hiện lên trên sợi dây.

Thi Vô Đoan trông thấy rõ ràng, Bạch Ly tay bưng một cái khay, có lẽ là thứ kiếm từ nhà bếp, hai người đứng đối diện – không, một kẻ trong đóđâu phải người, mềm nhũn nổi trong không khí. Tuy không thấy rõ sắc mặt họ nhưng cũng có thể cảm giác được bầu không khí giương cung bạt kiếm kia.

Chỉ thấy Bạch Ly cười lạnh một tiếng, khôi phục âm điệu nhẹ nhàng, nhưng trong ngôn ngữ lại phiếm sát ý lạnh lẽo, y nói: “Ta trái lại không biết, khi nào thì hành tung của ta cần bị các ngươi nắm giữ.”

Thứđen kịt như trang giấy kia dường như sợ hãi, bay ra sau một chút, người bên cạnh lại đứng đó không hề nhúc nhích, trầm giọng nói: “Ma quân du lịch lâu ngày chưa về, Nhan đại nhân có chút quan tâm, đặc biệt mệnhcho bọn thuộc hạđến tìm kiếm.”

Thần sắc vốn tò mò cùng lông bông của Thi VôĐoan khi nghe thấy hai từ“Ma quân” và“Nhan đại nhân”, nháy mắt rút hết toàn bộ, trên khuôn mặt nguyên bản đã hơi tái nhợt càng không thấy mảy may huyết sắc.

Nhan đại nhân… Nhan đại nhân?

Y lập tức nhớ tới Nhan Chân thái độôn hòa nhưng cao cao tại thượng kia trên Cửu Lộc sơn năm ấy, chẳng lẽ là hắn? Bạch Ly có thể có quan hệ gì với hắn?

Bạch Ly nói lạnh băng: “Ngươi trở về nói với Nhan Chân, hắn quản quá rộng rồi.”

Quả nhiên là hắn!

Trong lòng Thi Vô Đoan bỗng sinh ra một suy đoán tựa có tựa không, khiến y cảm thấy như nuốt một tảng đá lạnh băng, dạ dày vốn đãđau đớn khó chịu càng thêm nặng nề.

Vì sao Vạn ma chi tông lại bị nứt? Vì sao Bạch Ly sau khi rơi xuống lại có thể ra đây lần nữa? Y dựa vào cái gìđể một lần nữa xé mở Vạn ma chi tông? Hoặc giả…

Người nọđứng đối diện Bạch Ly thở dài khe khẽ, nói: “Thỉnh Ma quân lấy đại cục làm trọng, cho dù không vì người khác, chẳng lẽ ngài không muốn lấy lại… thứ vốn thuộc về ngài?”

Bạch Ly không nói gì, khí tức quanh mình phảng phất lại u ám hơn một chút.

Thi Vô Đoan đầu óc trống rỗng nghe kẻ chẳng biết là thân phận gì khuyên giải: “Tiểu nhân biết, Ma quân tự nhiên là pháp lực vô biên, nhưng mà dân gian còn có cách nói ‘nghệ nhiều không nặng người’, huống chi pháp vô bờ bến, Ma quân chẳng lẽ không muốn lên một tầng nữa? Ngài phải chăng có thểđi đến nơi xa hơn, cùng một nhịp thở với quốc vận Đại Càn ta, những chuyện khác đều là nhỏ, ngài ngẫm xem, với năng lực của ngài trước mắt, ai dám nói một chữ‘không’ với ngài? Chuyện trên đời, cái gì cũng có thể mua bằng tiền, tiền không mua được thì cướp, cướp cũng không được thì còn có thể cưỡng bức lợi dụ, có cái gì không cưỡng bức lợi dụđược?”

Người nọ dừng lại, cẩn thận đánh giá sắc mặt Bạch Ly một chút, thấy không hề có nhiều bất ngờ hơn, lúc này mới tiếp tục thành khẩn nói: “Có tiền là người năng lực đệ nhất đẳng, có thủđoạn có thể cướp là người năng lực đệ nhịđẳng, người năng lực đỉnh cấp là có thể‘cưỡng bức lợi dụ’, sử thiên la địa võng, khiến người khác không nơi để lui mới là‘bức’, lấy được ra trăng sao, mọi việc không thể không làm, đây mới có thể gọi là‘dụ’, tiểu nhân nói một câu không xuôi tai, với năng lực của ngài trước mắt, chỉ có thể xem như người đệ nhịđẳng…”

Bạch Ly hừ lạnh một tiếng.

Người nọ lại không sợ hãi, dường như biết lời mình nói đã có tác dụng, chỉ nói: “Trong lòng Ma quân cũng nắm được, không nên vì nhỏ mà mất lớn, chủ thứ phải phân rõ mới tốt, nếu một ngày kia ngài có thể thành người năng lực đệ nhất đẳng, trên đời này muốn gìđược nấy, thích làm gì thì làm, còn chi phải nhọc lòng, nóng vội truy cầu?”

Thi Vô Đoan ở bên nghe lan man thầm nghĩ, nói thật sự quá cóđạo lý.

Trước mắt y đã hoàn toàn minh bạch, Vạn ma chi tông kia bắt đầu nứt ra, ấy là bởi vì Nhan Hoài Phác đốt đèn gây nên, từđó kết nhân quả– vì sao Bạch Ly có thể một lần nữa rời khỏi Vạn ma chi tông?

Hút kẻ gọi là“phụ thân” kia có lẽ chưa đủ, phải có người làm phép cùng y nội ứng ngoại hợp.

Bảy mươi năm mượn mệnh, mượn tới quả thật là mệnh kéo dài hơi tàn, vạn dặm giang sơn thoi thóp, thả Bạch Ly ra khỏi Vạn ma chi tông, dùng nhân quả liên lụy của Ma Tông và sơn đăng để bồi dưỡng vận số của long ỷ hoàng gia rách nát kia.

Thi Vô Đoan bỗng nở nụ cười im tiếng, cảm thấy Nhan Chân thật đúng là một nhân tài.

Y nhìn Bạch Ly mông lung trong sương mù mông lung, cổ họng bỗng nhiên khô khốc – Tiểu Ly Tử…

Bạch Ly rất lâu không lên tiếng, qua một lúc mới khoát tay, nói trầm trầm: “Trở về nói với đại nhân nhà ngươi, ta tự có chừng mực.”

Sát ý lạnh lẽo thấu xương không thấy đâu nữa, người nọđối diện không hề nhiều lời thêm, cúi người hành lễ rồi im lặng dẫn bóng đen như trang giấy kia lui ra.

Người nọ dường như giỏi sát ngôn quan sắc, nghe giọng điệu tự nhiên biết lời mình nói đã thuyết phục được Bạch Ly.

Thi Vô Đoan cũng giỏi sát ngôn quan sắc, nghe giọng điệu, tự nhiên biết…

37. Chương 37: Lựa Chọn

Cố Hoài Dương kỳ thật đã tắt đèn đi nghỉ, đang nửa ngủ nửa tỉnh, liền bị tiếng đập cửa đánh thức.
Hắn dụi mắt, khoác áo ngồi dậy, không biết là ai đêm hôm đến tìm, nghe thấy tiếng gõ cửa dường như chẳng gấp lắm, không như là có chuyện lửa sém lông mày nhất định phải nói ngay nửa đêm.

Hắn mở cửa, trông thấy Thi VôĐoan cúi đầu đứng đó, sắc mặt rất khó coi, tay ôm bộ tinh bàn thần thần quỷ quỷ kia, người lại ỉu xìu, phong vũ phiêu dao đứng trong bóng đêm, phảng phất chuẩn bị cắm đầu xuống đất bất cứ lúc nào, trong nháy mắt Cố Hoài Dương còn cho rằng y đang mộng du lang thang khắp nơi không hềý thức.

Hồi lâu, đôi mắt Thi VôĐoan mới đờđẫn xoay một chút, như một vật sống bình thường mở miệng thấp giọng nói: “Đại ca.”

“Chuyện gì thế này?” Cố Hoài Dương khó hiểu.

Cái miệng chim bình nhật thao thao bất tuyệt kia của Thi VôĐoan như thểđột nhiên bị câm, y đứng đó chẳng nói chẳng rằng hệt như khúc gỗ. Cố Hoài Dương không rõ nguyên cớ, lại không thểđể y đứng bên ngoài hóng gió lạnh thấu xương, liền phất tay gọi vào, Thi VôĐoan ngoan ngoãn theo vào.

Cố Hoài Dương lại nói: “Ngồi đi.”

Y liền yên ổn ngồi xuống, như con rối gỗ có khớp biết hoạt động.

Cố Hoài Dương đi nằm đã một lúc, trong phòng sớm hết nước ấm, cũng không chiêu đãi y, lại hỏi một lần: “Ngươi làm sao vậy?”

Thi Vô Đoan nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm chén trà trên bàn, ánh mắt ấy lại khiến Cố Hoài Dương hơi nổi da gà, chỉ cảm thấy chén trà sắp bị mắt y nhìn xuyên. Cố Hoài Dương nhận ra Thi VôĐoan không bình thường lắm, còn ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, cho rằng y uống say, dưới ánh nến lờ mờ cùng Thi Vô Đoan trừng nhau giây lát, rốt cuộc không nhịn được thò một ngón tay chọc chọc Thi VôĐoan, hỏi: “Ngươi… còn biết ta là ai chứ?”

Thi Vô Đoan nói: “Đại ca.”

Ồ, còn nhận được người kìa – Cố Hoài Dương đánh giá, lại hỏi: “Uống say à?”

Thi Vô Đoan dừng một chút, chậm rãi gật đầu rồi nói: “Hơi quá chén.”

Cũng coi như tỉnh táo, thế lại bị làm sao đây?

Cố Hoài Dương hồ nghi nhìn y, hắn quen biết Thi VôĐoan đã mấy năm, trong lòng biết người thanh niên này thoạt nhìn bị thịt, đầu óc dường như chẳng có cái gì, nhưng kỳ thật ngoại trừ lúc ăn, tình cảm xưa nay khá nội liễm.

Trên mặt y luôn có thể bảo trì một đoạn trống khiến người ta tức đến ngứa răng, nhưng họ biết y không hề thật sự mù mờ.

Thấy y không nói gì, Cố Hoài Dương cũng im lặng, gạt hoa đèn, để ngọn lửa kia lớn hơn, sau đó quay đầu ngáp một cái, hết sức kiên nhẫn bồi y ngồi không.

Chẳng biết qua bao lâu, ngón tay Thi VôĐoan vôý thức duỗi trên bàn mới cong lên, nắm thành một nắm đấm, y bỗng nhiên mở miệng, nhưng không phát ra tiếng, Cố Hoài Dương không nhịn được thòđầu qua hỏi: “Cái gì?”

Sau đó Cố Hoài Dương đã nghe rõ, y nói chính là: “Ta không sai.”

Khoảnh khắc ấy Cố Hoài Dương thậm chí cảm thấy y lộ ra một chút phẫn nộ, tựa như tuổi tác chân thật của y – chưa từng giấu giếm và kìm nén nhiều, nghĩ cái gì đều hiện ra mặt, tựa như một thiếu niên giận dỗi có một chút không cam lòng.

Qua giây lát hắn mới nghe thấy Thi VôĐoan ngắt từng chữ lặp lại lần nữa: “Ta không sai.”

Cố Hoài Dương ngớ ra, trong lúc này một cơn gió nhẹ vừa vặn cuốn vào từ khe cửa chưa đóng chặt, làm ánh nến chập chờn.

Thi Vô Đoan giật mình, phục hồi tinh thần, nhãn châu động đậy, một tia sáng nhanh chóng lóe qua, kếđó lập tức quy về bình tĩnh.

Sau đó y đứng dậy, dùng giọng nói luôn chậm hơn người thường một chút mà bảo: “Ta say rượu thất thố, làm lỡ việc nghỉ ngơi của đại ca.”

Đây là triệt để tỉnh táo rồi, Cố Hoài Dương khá tiếc nuối thầm nghĩ, vì thế nói: “Tiểu lục, nhớ hồi đó mới kết bái đại ca từng nói gì chứ? Tất cảđều là người một nhà. Ngươi xem, lão ngũ là người nóng tính, mỗi khi có chuyện không hài lòng, đều phải ồn ào với ngươi một phen. Ngươi cũng có thể giống hắn, khi có gì luẩn quẩn trong lòng hay không vui, cứ nói một chút với đại ca, ta có thểđể ngươi kêu phí một tiếng ca sao?”

Thi Vô Đoan nhận lời: “Vâng.”

Cố Hoài Dương thấy y lại là bộ dáng lợn chết không sợ nước sôi kia, rõ ràng là chẳng muốn nói gì, vì thếđành thở dài bảo: “Ngươi gần đây cũng vất vả rồi, về nghỉ ngơi sớm đi.” – Tiểu tử thối này vẫn ìạch như rùa.

Mãi đến rất lâu về sau, Cố Hoài Dương hồi ức ba chữ“Ta không sai” nghe từ miệng Thi VôĐoan trong cái đêm giá lạnh ấy, mới đột nhiên phát hiện, bọn họ từ tiểu lục cho đến Bạch Ly, Nhan Chân, thậm chí những người đã chết, hoặc là chưa từng rời khỏi ấy, kỳ thật đều bị vây trên tếđài của câu dường như kỳ ngữ này, chẳng ai xuống được, chẳng ai động đậy nổi.

Dần dà, ba chữ này phảng phất biến thành một miếng vá to tướng trên hồn phách của họ, một khi bóc ra, hồn phách những người này đều thành một bộ dáng – trống hoác.

Sáng sớm hôm sau, Cố Hoài Dương còn hơi lo lắng đặc biệt kêu người đi xem Thi VôĐoan thế nào rồi, kết quả người nọ giây lát sau chạy về báo lại, nói sáng sớm y đã kéo vị bằng hữu ở trong viện kia ra ngoài, bảo làđi xếp hàng mua bánh thỏ của Nam thành, còn lôi cả Lục Lộ con gái Lục Vân Châu, Lục tam ca không tìm thấy con, đang mài đao.

Giờ lại tốt rồi – vì thế Cốđại tướng quân mới đi nhậm chức tâm tình nhẹ nhàng nên làm gì thì làm.

Ý chỉ trong triều từng cái hạ xuống, đã bị chiêu an, cầm quân lương, thì phải làm việc cho bên trên, ít nhất phải bảo vệ một phương bình an, bình thường vô sự, thường xuyên nhận được những nhiệm vụ linh tinh như tiễu phỉ xung quanh Hải Ninh, dọn dẹp một số lưu khấu.

Trước mắt quân Khăn Đỏđã cứng cánh, không cần nịnh bợ thổ phỉ trên núi nữa, liền lắc mình biến hóa, làm việc cướp bóc sơn phỉ thanh tẩy đỉnh núi, Lục tam ca và Mạnh Trung Dũng một phụ trách giết một phụ trách cướp, thứ cướp được sau khi do Cốđại tướng quân xem qua, cho Thi Vô Đoan thống nhất điều phối, lấy đủ lợi ích cho đốc quân, phần lớn giấu cho các huynh đệăn thịt, phần nhỏ nộp lên triều đình, hòng biểu chiến công.

Dọn dẹp lưu khấu thì là nhiệm vụ của Lý Như Sương, đối với kẻ nguyện ý quy thuận, Lý tứ nương cũng rất ôn nhu, báo cáo danh sách, đăng ký tên tuổi quê quán, biên vào quân Khăn Đỏ, về sau chỉ cần nghe lời là cóăn có uống, dù bất hạnh hy sinh, trong nhà bất kể là có mẹ già bảy mươi hay trẻ nhỏ gào khóc, sau này đều có bảo đảm, đối với kẻ không nghe lời khăng khăng xoáy vào ngõ cụt muốn chết, Lý tứ nương cũng có một sở trường có thểđối phó– trên thực tế nàng bình sinh chỉ có hai sở trường, một làđặc biệt giỏi nấu ăn, một làđặc biệt giỏi chém người.

Thi Vô Đoan một vai gánh khi trên mị dưới, những chuyện hối lộ dính líu, đả thông mấu chốt.

Đám Cố Hoài Dương cứ thếổn định ở Hải Ninh, lại khá có dáng vẻ như phải ở lâu dài, tận tụy làm “quan địa phương”. Lâu dần Bạch Ly lại bắt đầu hoài nghi, ngày đó y thông qua Thủy kính nhìn thấy Thi VôĐoan và Cố Hoài Dương đối thoại, phải chăng đã hiểu lầm gì rồi, người tạo phản nên an phận như vậy sao?

Y còn phát hiện, Thi VôĐoan tuy rằng vẫn bận đến mức cả ngày không thấy bóng dáng, song mỗi bữa quay về, chỉ cần thấy y còn chưa tắt đèn, nhất định phải nói chuyện với y một lúc, uống một vài chén. Chợt được rỗi rãi còn kéo y ra ngoài đi dạo một hồi.

Vùng Hải Ninh không lớn, lại có không ít nơi đểđi, trước mắt đều về Cố Hoài Dương quản, gần có thành Cổ Cát, xa có An Khánh trường phố, nếu là khoái mãđều có thểđi về trong một hai ngày.

Thi Vô Đoan giống như hoàn toàn không nhớđêm ấy từng thấy và nói những gì, chẳng hề khúc mắc mà dẫn Bạch Ly đi khắp Hải Ninh, có khi là hai người bọn họ, có khi dẫn Tiểu Lục Lộ cùng mấy tiểu tử choai choai đồđệ HạĐoan Phương.

Mấy tiểu đồ đệ của Hạ chưởng môn ngồi xe hơn nửa tháng mới được đón đến, đủ thấy Hải Cát tiểu thừa giáo tông thạc quả cận tồn này thật sự là cùng đồ mạt lộ rồi, Thi VôĐoan thấy ba tên nhóc tư chất đều bình bình, chưa lớn tuổi, lớn nhất chẳng qua mười ba mười bốn, dáng vẻ nuôi ở thâm sơn không biết việc đời.

Sa sút như thế, không người nối nghiệp, cũng khó trách HạĐoan Phương mọi việc đều nhìn trước ngó sau. Đám nhóc con dễđối phó hơn tên cáo già HạĐoan Phương kia nhiều lắm, gặp mặt cho mấy viên kẹo, ra ngoài mang về bọc bánh ngọt, vẻ mặt ôn hòa một chút là ngoan ngoãn vô cùng – dù HạĐoan Phương lệnh không cho phép tiếp xúc với tên Thi VôĐoan rắp tâm hại người này, đáng tiếc không hề hiệu quả.

Ngày qua ngày, lại qua năm, rồi vào xuân, mắt thấy cỏ cây vạn vật đều một lần nữa mọc lên, thời tiết chậm rãi nóng hơn. HạĐoan Phương chẳng đi được nữa, thời gian dài, chắc là bởi vìở thoải mái, hoặc duyên cớ bởi vì ba đồđệ, thái độ của hắn lại hơi dịu đi.

Sống hài lòng nhất phải thuộc Bạch Ly, dù Thi VôĐoan tận tâm tận lực làm việc giúp người gọi là“đại ca” kia, khiến lòng y rất không thoải mái, nhưng sau khi nghe nói chuyện Cố Hoài Dương đãđính hôn, lập tức phải cưới một cô vợ vào nhà, nét mặt Bạch Ly rõ ràng dịu đi không ít, thấy Cố Hoài Dương sẽ nhẹ nhàng gật đầu chào hỏi một câu chứ không còn một mực lạnh băng dùng ánh mắt lạnh lẽo theo dõi hắn nữa.

Đại khái Cố Hoài Dương trời sinh thập phần có tâm đắc với chính vụ và quân vụ, sau khi an ổn ở quận Hải Ninh, chẳng qua nửa năm, Hải Ninh lại như có thần trợ, không những chưa hề bị chiến loạn ảnh hưởng, ngược lại ngay ngắn rõ ràng. Nhân số quân Khăn Đỏ ban đầu lại được hắn mở rộng ra ba bốn lần có dư, thao luyện không nghỉ, còn thường xuyên có cơ hội ra cướp một đỉnh núi, lấy chiến nuôi chiến, lấy binh nuôi binh.

Vùng Hải Ninh núi vây quanh, bình nhật lúc không đánh trận, luyện binh rỗi rãi, Cố Hoài Dương còn tự mình dẫn họđi mở núi, mở núi liền có ruộng, một mặt dàn xếp thu lưu người nhà của quân Khăn Đỏ, nói người cày cấy có ruộng, một mặt cũng lấy đây nuôi binh – quân lương triều đình không nuôi được nhiều tư binh như vậy của Cố Hoài Dương.

Không biết là vì sao, mấy năm nay trong thiên tai nhân họa, tuy rằng vô luận hạn lụt, Hải Ninh đều không coi là khu tai nặng, nhưng mùa màng cũng chẳng thấy tốt mấy, song năm đầu Cố Hoài Dương phong tướng, năm thứ hai quận Hải Ninh liền mưa thuận gió hòa đến thần kỳ.

Lại đến cuối năm, trong triều phái Ngự sử tuần tra, khảo hạch chính tích của quan viên các nơi, Ngự sử nhìn thấy Hải Ninh giăng đèn kết hoa náo nhiệt dị thường, lại thêm Thi Vô Đoan dúi lợi cho, vừa ăn vừa cầm, ở nửa tháng, Ngự sửđại nhân mới vừa lòng thỏa ý màđi, kết quả trong khảo hạch chiến tích năm này, các vịđại nhân tuần phủ tổng binh, phẩm cấp nghiêm ngặt rõ ràng các nơi, lại không ai thành tích tốt bằng “tướng quân” dở ngô dở khoai dựa vào chiêu an trong tiểu quận biên thùy này.

Cũng thành một câu chuyện cười kinh điển năm ấy.

Qua năm, Cốđại tướng quân rốt cuộc mãn nguyện cưới con gái của vương khác họ Triệu Hồng Lư quận Hồ Dương lân quận Hải Ninh.

Hồ Dương vương danh tướng khai quốc, vương vị nhiều đời truyền thừa, lẽ ra con gái là có tư cách tuyển vào cung làm nương nương. Nhưng khi truyền đến đời Triệu Hồng Lư, chút nghĩa trung quân vào sinh ra tử vì hoàng gia của tổ tông đã sớm chết trong huyết mạch, Triệu Hồng Lư là kẻ không an phận thủ bên Nam Hải, ngoài mặt là trấn thủ, trong tối không biết nuôi bao nhiêu tư binh, chỉ chờđục nước béo cò.

Nhưng tuyệt đối chưa từng nghĩ phải gả con gái cho Hoàng đế lão đầu tử choai choai không biết khi nào sẽ bị người ta xử lý, tìm kiếm một vòng, phát hiện mình và Cố Hoài Dương thập phần ngưu tầm ngưu mã tầm mã, lại nhắm vào địa phương biến thành phong thủy bảo địa trong tay Cố Hoài Dương, vì thế thống khoái gả con gái cho, tính toán tương lai nếu tiếp tục hợp ý sẽ làm ông tế, nếu một ngày kia không hợp ý nữa thì tùy thời đoạt lấy cảđịa bàn của nữ tế.

Nhưng vô luận lão đầu tử họ Triệu tính toán thế nào, hôn lễ là lang tài nữ mạo mọi người vui mừng.

Nhân hỉ khánh cuối năm, mười dặm hồng trang rải trên tuyết địa, Hải Ninh vui mừng như thể một chốn đào nguyên.

Ngay cả Bạch Ly cũng thay tấm áo bào màu trắng mặc thường niên, dưới sự chỉ chỉđiểm điểm của Thi VôĐoan, không biết lục từđâu ra một kiện trường y viền vàng, còn thập phần chân tâm thành ý tặng lễ mừng – y thật sự rất vui vì Cố Hoài Dương cưới vợ.

38. Chương 38: Đại Hôn

Thi Vô Đoan ban đầu còn giống người mà thay Cố Hoài Dương đến cửa tiếp khách khứa tới lui, văn nhã hàn huyên với các tân khách xem lễ, an bài lễđơn và chỗ ngồi rất đâu ra đấy. Ngôn hành cử chỉ không đâu không đúng, nghênh đến tiễn đi, thoạt nhìn thập phần có tài.
Hiện trường vệđội, người chủ trì, đại lễ tiểu lễ, cũng đều chu đáo, không sót một điều, trật tự rõ ràng.

Cố Hoài Dương dẫn quân Khăn Đỏ vào ở Hải Ninh đã một năm rưỡi có thừa, nơi này phảng phất hình thành một vòng lợi ích mới – thương nhân, địa chủ, thương hội địa phương, đốc quân cùng với một nhóm phó quan trong triều, thậm chí khách từ Hồ Dương, không ai không dính dáng, phức tạp khó phân, như một tấm lưới thật lớn – mà người dệt tấm lưới này, chính là Thi VôĐoan.

Y phí hết tâm cơ dệt ra tấm lưới như vậy, động một sợi thì không chỉ một phương tổn thất, khiến quận Hải Ninh như thùng sắt thành một vũng nước đục người bên ngoài không thể nhìn xuyên, thời gian này vô số lần dỡ tường đông bổ tường tây, làm khó cho y bổ vô cùng tinh tế không hề lộ mối.

Việc này người khác có lẽ không rõ lắm, Cố Hoài Dương xác thực biết được. Vì thế Cố Hoài Dương hôm ấy khoác hỉ bào chân tâm thành ý kính y ba chén, trước mặt rất nhiều người, chưa hề nói gì, chỉ là trăm mối cảm xúc ngổn ngang mà vỗ vai y.

Xem như thiên ngôn vạn ngữđều ở trong vô ngôn.

Đợi khi tân nương tửđưa vào động phòng, tân lang kính rượu bên ngoài, rượu qua ba tuần, sắc trời đã muộn, các lộ tân khách cơ bản đều đã tan đi, những người bị gò bó một ngày này mới lộ ra nguyên hình, hợp bọn pháđộng phòng.

Đầu tiên là Lục Vân Châu thủ ngay cửa động phòng, dưới chân để một loạt vò rượu, hai tay khoanh trước ngực, trên mặt khóđược lộ ra nụ cười, nói: “Muốn qua đường này, uống hết số rượu này!”

Cố Hoài Dương suýt nữa bị họ chuốc say úp sấp, dưới tình thế cấp bách mất hết hình tượng trèo cửa sổ, vừa vào cửa liền nhìn thấy Lý tứ nương thủở một bên, tươi cười trêu chọc, nàng đãđem táo đỏ long nhãn đậu phộng hạt sen giấu hết trong hỉ phục của tân nương, phải tìm ra hết mới cho vào động phòng.

Mạnh Trung Dũng ứng cảnh dẫn ba tiểu đồđệ của HạĐoan Phương trèo lên nóc nhà, vạch ngói nhoài ra đó mà xem, trong tay còn cầm một cái bát, vừa nhìn vừa ồn ào hát Thập bát mô. Chỉ nghe làn điệu kia du dương mộc mạc, hát đáng khinh và thú vị, ba tiểu tửđang tuổi nửa hiểu nửa không, liền học theo từng câu, làm HạĐoan Phương say đến thần chí không rõ tức tới mức cởi hài ném lên nóc, nhất định phải đập mấy đồđệ bất hiếu này rơi xuống.

Thi Vô Đoan thì im lặng kéo Bạch Ly, dẫn Lục Lộ, cầm một cái dùi nhỏ, lưu loát dùi cửa sổ ra một lỗ, nghiêm trang nói với tiểu nữ hài chỉ cao bằng nửa chân y: “Lục thúc làm ảo thuật cho con xem, được không?”

Lục Lộ hồn nhiên nhìn y, gật đầu thật mạnh.

Chỉ thấy Thi VôĐoan lấy từ trong tay áo ra một con chuột nhỏ không biết là chất liệu gì, niệm chú một câu, ngón tay điểm một cái, toàn thân chuột bốc cháy, hệt như pháo hoa biết hoạt động, sau đó chuồn vào cửa sổ theo cái lỗ y dùi, Thi VôĐoan dù bận vẫn ung dung bế Lục Lộ lên, hưng trí bừng bừng quan khán chuột lửa đại náo hỉ phòng.

Tân nương tử dù gì cũng là một quận chúa, vẫn nuôi trong khuê phòng, chưa từng thấy trận trượng lưu manh như vậy, ngồi ở bên giường quả thực chân tay luống cuống, đôi tay nhỏ nhắn xinh xẻo liều mạng vê góc áo, Cố Hoài Dương cũng bị họ quậy phá hơi xấu hổ, đang trù trừ không lên trong tiếng ca Thập bát mô, chỉ nghe đằng sau có thứ gìđó xé gió màđến, vừa quay đầu liền nhìn thấy con chuột lửa Thi VôĐoan thả vào hoan thiên hỉđịa bổđến mình.

Cố Hoài Dương suýt nữa tỉnh cả rượu, mặc hỉ phục tân lang vướng chân vướng tay tránh trái tránh phải, cao giọng mắng: “Thi tiểu hầu, ngươi xấu xa quá sức rồi!”

Mọi người cười rộ lên, Lục Lộ quay đầu, chớp đôi mắt to non nớt nói: “Lục thúc, đại bá mắng rồi.”

Chính lúc này, chuột lửa bỗng nhiên tách ra, biến thành ba con, từ bốn phương tám hướng bọc đánh tới, Lý tứ nương sớm đã thoát thân ra ngoài. Trước mắt bao người, Cố Hoài Dương tránh cũng không thể, chân vấp một cái, bổ thẳng về phía tân nương đang ngồi bên giường, làm tân nương sợ quá hét lên một tiếng, khăn hỉ bị Cố Hoài Dương lôi như vậy rốt cuộc tuột xuống, lộ ra khuôn mặt tuy hoa dung thất sắc nhưng vẫn thanh lệ động lòng người.

Ba con chuột lửa nổ tung dưới lòng bàn chân Cố Hoài Dương, khói lửa phóng lên trong phòng, rất là náo nhiệt, chỉ nghe “đùng đoàng” một tràng, chẳng biết lửa kia làm như thế nào mà chỉđốt nam không đốt nữ, chỉđốt quần áo không đốt người, đốt mất nửa cái quần của Cố Hoài Dương, đợi đến khi pháo hoa kết thúc thì hắn đã trần nửa chân, cả người đè trên người tân nương tử.

Bốn phía rộ lên tiếng khen hay, Thi VôĐoan cực kỳ bình tĩnh bấm chuẩn thời gian, chìa một tay che mắt Lục Lộ, dù bận vẫn ung dung nói: “Không có, đại bá con đang nói ngược đấy, ý tứ là cảm ơn ta thôi.”

Cố Hoài Dương thẹn quá hóa giận kéo màn giường che khuất tầm mắt mọi người, bên trong truyền ra một tiếng quát: “Cút hết!”

Giây lát, lại bổ sung: “Thi tiểu hầu, ngày mai đừng để ta nhìn thấy ngươi, bằng không lão tửđập bẹp ngươi!”

Lục Lộ bị bịt mắt nhỏ giọng nói: “Lục thúc, đại bá còn nói phải đập bẹp thúc.”

Thi Vô Đoan nói: “Không sao, ta sẽ chạy.”

Lục Vân Châu đi tới, lãnh đạm gật đầu với Bạch Ly, sau đó phất tay vỗđầu Thi VôĐoan một cái, đón lấy Lục Lộ, Thi VôĐoan xoa đầu, quay lại nhìn Bạch Ly, bỗng nhiên trộm làm mặt quỷ, lộ ra một lúm đồng tiền nhỏ, dùng giọng điệu khiến người ta tức đến nghiến răng nói: “Đại ca, xuân tiêu nhất khắc trị thiên kim, vừa nãy động phòng hoa chúc là tâm ý của tiểu đệ, không cần khách khí.”

Kéo Bạch Ly chạy ra ngoài trong tiếng mắng của Cố Hoài Dương.

Duyên cớ có lẽ là uống một chút rượu, lòng bàn tay y ấm áp, Bạch Ly phảng phất bị sự náo nhiệt cảm nhiễm, nhìn y lộ ra nụ cười, nắm lấy tay y, chỉ thấy Thi VôĐoan nói: “Đi, nhân cao hứng, ta cho ngươi xem một thứ.”

Trong thành Cổ Cát đêm kim ngô không cấm này, lại khá là náo nhiệt, Bạch Ly bị Thi VôĐoan kéo một mạch lên phố lớn, sợ y lại đưa mình đến nơi trăng hoa gì, cảnh giác kéo y lại: “Đi đâu?”

Thi Vô Đoan vừa nhìn thấy biểu cảm ấy, biết ngay y nghĩ lệch, ý tứ sâu xa nói: “Ồ? Chẳng lẽ ngươi có nơi đi ‘tốt hơn’… A!”

Bạch Ly bất ngờđưa tay véo hông y một phen: “Nói bậy bạ gìđó, xem ngươi còn chọc giận ta!”

Thi Vô Đoan da dày thịt béo giãy giụa ra khỏi tay y, xoa xoa rồi méo miệng nói: “Vừa mất vui là véo người, bao nhiêu năm rồi, ngươi có thể tiến bộ một chút không?”

Một câu phảng phất không đểý này khiến Bạch Ly mềm lòng, y lại không tự chủđược bật cười, nói khẽ: “Nếu ngươi không chọc giận ta, thương ngươi còn không kịp, đâu nỡ véo ngươi?”

Một cơn gió lạnh khẽ thổi qua, Thi VôĐoan rùng mình, xù lông như mèo bị giẫm phải đuôi, sợ hãi nhìn Bạch Ly, lòng nói tật xấu mới thêm này của y thật khiến người ta không tiêu được, thực sự là quá khó chịu.

Bạch Ly cười cười, lúc này mới hỏi: “Ngươi muốn cho ta xem cái gì?”

“À… À, ôi trên đường cái đừng lôi lôi kéo kéo, ngươi buông ra trước đi.” Thi VôĐoan vừa dẫn đường vừa rút tay, ai ngờ Bạch Ly nắm sít sao, y cảm thấy tay mình sắp bị tróc một lớp da, đối phương lại vẫn không nhúc nhích.

Cứ thếầm ầm ĩĩ vượt phố qua hẻm màđi vào một cửa hiệu nhỏ, Thi VôĐoan gõ cửa, một tiểu đồng ra đón, thấy Thi VôĐoan liền hỏi: “Khách nhân đến lấy đồ sao?”

Thấy Thi VôĐoan gật đầu, tiểu đồng liền nói: “Khách nhân chờ chút, ta đến chỗ sư phụ lấy cho ngài.”

Giây lát, tiểu đồng bê ra một cái gói vải rất to, Thi VôĐoan nhận lấy, sảng khoái cho tiền, ôm cái túi nọ, dẫn Bạch Ly vẫn chờ trên Lạc Phong sơn ngoại thành Cổ Cát, hai người nói nói cười cười lên đỉnh núi, Thi VôĐoan lúc này mới đẩy túi cho Bạch Ly, nhảy lên một nhánh thấp của một gốc cổ thụ, cười toe toét nói: “Mở ra xem thử, cho ngươi đấy!”

Bạch Ly mở ra lập tức sửng sốt, chỉ thấy trong gói kia lại là một cây cung, độ dài vừa tay y, cầm rất có sức nặng, trên mặt cung quấn ngân tuyến mảnh, tản ra ánh sáng le lói trong bóng đêm, nhìn kỹ thìđấy lại là tinh ti trên tinh bàn quấn thành, vừa vặn chiếu rọi chữ khắc trên đó, bên cạnh để ba mũi tên.

Thi Vô Đoan bỗng nhiên nói: “Đón lấy!”

Y vung tay ném ra, chỉ thấy ba quả cầu nhỏ lấp lánh bị y ném lên cao. Bạch Ly kéo cung lên tên, dường như chẳng cần nhắm, ba tên không một mũi thất bại, chuẩn xác bắn trúng quả cầu, tiếng nứt toác lập tức vang lên, quả cầu bị bắn nổ toác ra từ chính giữa, hoa hỏa bắn lên cao mấy trượng, “bụp” một tiếng nở ra một đóa pháo hoa to trên không trung.

Nụ cười trên mặt Bạch Ly dường như cũng bị hoa hỏa kia nhen lên, y kinh hỉ ngẩng đầu hỏi: “Cho ta?”

Thi Vô Đoan nói: “Thời gian trước ta nhờ người tìm một cổ vật khắp nơi, họ tìm đến cho ta thứ này, truyền thuyết nói rằng đây là thần cung ‘Toái Vũ’, ta cũng chẳng biết thật giả, thấy không tồi, bèn tìm người sửa chữa một chút.”

Bạch Ly đưa tay vuốt ve vân khắc trên cung và tinh ti, hỏi: “Cái này ngươi làm sao?”

Thi Vô Đoan liền cười nói không hề có hảo ý: “Ngươi nói trước, ngươi đã lấy thứ gì từ chỗ ta?”

Bạch Ly sửng sốt.

Thi Vô Đoan chống tay hai bên, lúc lắc chân nói: “Có phải ngươi nhân lúc ta không chúý cầm đi một cái ‘đai lưng’ của ta?”

Bạch Ly mới biết y đang nói đến đậu khấu triền cũ rích kia, vì thế khoác cung sau lưng, sát lại ngồi bên cạnh Thi VôĐoan, nói: “Đó vốn chính là của ta mà.”

Thi Vô Đoan bật cười: “Ngươi còn biết xấu hổ không, một nam nhân lớn như vậy cất giấu thứ của tiểu nữ hài? Ném đi, lần này cho ngươi một sự uy phong.”

Bạch Ly không nói gì, chỉ cười, ngón cái vuốt ve đuôi cung.

Hai người ngồi sóng vai, dưới chân núi là thành Cổ Cát vạn gia đăng hỏa trắng đêm không ngủ, không khí thoảng mùi tuyết mới hất vào mặt, một lát sau, nụ cười trên mặt Thi VôĐoan bỗng nhạt đi, y nói: “Tiểu Ly Tử, ngươi ở lại đừng đi nữa.”

Bạch Ly nghiêng đầu nhìn y, Thi VôĐoan liền nói tiếp: “Ngươi xem nơi này tốt biết mấy, ngoài thành non xanh nước biếc, trong thành ngựa xe như nước, ngươi cứở lại đây, được không?”

Bạch Ly động lòng, đưa tay nắm lấy mu bàn tay y, hỏi: “Cùng với ngươi sao?”

Thi Vô Đoan ngẩn ra, trong lòng hiểu được ý tứ của y, chỉ là một lát sau mới cười khổ nói: “Tiểu Ly Tử, chữ thê lấy chữ nữ làm nền, ngươi vừa mới uống rượu mừng, khi nào thì thấy người khác cưới nam nhân làm vợ? Điều này không hợp lẽ thường.”

Bạch Ly nhíu mày nói: “Lẽ thường là gì, dựa vào cái gìđể quản ta? Ai dám đến quản ta? Dù sao ta không cưới vợ, ngươi cũng không được cưới.”

Thi Vô Đoan lắc đầu rút tay ra, hơi bất đắc dĩ nói: “Nói thế nào vậy, ngươi bảo xem, nam nhân và nam nhân lại bên nhau như thế nào?”

Y vừa dứt lời, Bạch Ly liền đưa tay ôm lấy hông y, tay kia thì túm thân cây, kẹp Thi VôĐoan vào giữa. Khuôn mặt gần như hoàn mỹ kia của y cực gần Thi VôĐoan, trong mắt phảng phất ánh rất nhiều tinh quang vàđèn đuốc, nhưng nhìn kỹ thì vùng sâu thẳm nhất trong đồng tử lại chỉ có một người.

Trán Bạch Ly cơ hồ dán vào y, khoảnh khắc ấy Thi VôĐoan nhìn ánh mắt đối phương, đột nhiên thất thần, y cũng không biết mình đang nghĩ gì, hoặc giả chẳng nghĩ gì cả, tựa như ma ám mà mê hoặc hẳn, chỉ là ngực bỗng nhiên dâng lên một chút ấm áp không rõ, sưởi ấm trái tim cũng hơi xao động.

“Nam nhân và nam nhân…” Giọng của Bạch Ly nhẹđến mức chừng như thở dài, sau đó biến mất trong môi răng đụng nhẹ…

… Là có thể bên nhau như thế này.

39. Chương 39: Họa Sự

Thi Vô Đoan những năm qua không phải chạy nạn thì là tạo phản, chuyên làm những việc chân không chạm đất, đầu giắt lưng quần, chẳng dễ dàng có một lần đến chỗ son phấn nếm thức tươi như vậy, còn chưa vào đã bị sặc son thành con sâu hắt xì, lớn đến thế này vẫn tự cho là khá thông nhân sự, kỳ thật chẳng hiểu cái rắm, vì thế lập tức ngây ra.
Không biết qua bao lâu, y mới muộn màng thầm nghĩ, Tiểu Ly Tửđây là…đang hôn miệng ta?

Vậy ta nên làm thế nào đây? Y tự hỏi, sau đó cái đầu đột nhiên biến thành rỉ sét loang lổ kia suy nghĩ cả buổi, mới cót két cho ra một kết luận – không biết nha!

Y sững sờ, mãi đến khi Bạch Ly buông y ra, còn dường nhưái muội khẽ cắn môi y một cái.

“Minh bạch rồi?” Bạch Ly híp mắt, ánh mắt lại vẫn dừng trên đôi môi Thi VôĐoan bị mình cắn hơi đỏ lên.

Thi Vô Đoan lắc đầu chẳng hiểu gì hết, vẫn cảm thấy thập phần kỳ quặc, không nhịn được đưa tay lau miệng một phen, trực tiếp nhảy xuống cành cây, nói: “Ngươi… người này…”

“Người nào?”

Thi Vô Đoan nhất thời nghẹn lời, đêm đó nghe thấy đối thoại của Bạch Ly với vị không biết tên nọ, trong lòng đoán được có thể chính là Nhan Chân cao thủ Mật Tông kia mở Vạn ma chi tông, liền một lòng muốn giữ Bạch Ly lại.

Y cơ hồ không tưởng tượng được một ngày kia mình lại sẽđối địch với Bạch Ly, là cảnh thế nào. Vậy thì… phải làm sao đây? Mấy ngày nay, Thi VôĐoan ứng phó những kẻ nhảy trên lủi dưới kia không nói, còn thường xuyên cốý dẫn Bạch Ly lòng vòng khắp quận Hải Ninh, lại giả bộ lơđãng nhắc tới nơi này trước kia ra làm sao, thậm chí một vài lúc xã giao với đốc quân đến từĐại Càn triều cũng cốý không tránh Bạch Ly.

– Cho ngươi nhìn xem, chúng ta vì sao đi lên bước hôm nay, vì sao cầm cuốc đánh nát nha môn kia để mởđại môn bậc cửa cao ngất, vung cần mà lên, cho ngươi biết ta làđúng.

Y từng bước một ngầm nói bóng nói gió với Bạch Ly, thậm chí cóđôi khi sẽ vô sỉ dính lấy đối phương – ta và ngươi giao tình lâu như vậy, chẳng lẽ ngươi muốn biến thành đối đầu của ta?

Thi Vô Đoan biết, lúc này mình chỉ cần gật đầu một cái, gật đầu một cái là Bạch Ly có thểở lại, HạĐoan Phương bảo trong bóng của y có vạn ma, vậy thì thân phận của y khỏi cần nói cũng biết, thái độ của mình Bạch Ly khả năng sẽ cải biến nhân quả của cả Ma Tông vàĐại Càn…

Nhưng mà…điều này quá hoang đường.

Bạch Ly ngồi trên cành, cây cung màu bạc khoác trên vai, khiến y thoạt nhìn như thể phát sáng vậy, y nhìn chằm chằm Thi VôĐoan không hề chớp mắt, đôi mắt Thi VôĐoan bỗng nhiên tối đi, trong lòng biết chuyện kiểu này vô luận thế nào đều không thể tùy tiện nói bậy, vì thế thở dài, cúi mắt, lại ngẩng đầu lên lần nữa, tránh né cả sự kiện, chỉ nói: “Xuống đi, Tiểu Ly Tử, chúng ta về trước.”

Bạch Ly im lặng nhảy xuống cành cây, cúi đầu theo sau, lúc lên đây hai người cười đùa suốt quãng đường, lúc đi xuống lại chẳng ai nói chuyện với ai. Một lát sau, Bạch Ly bỗng nhiên tiến lên một bước, hai tay nắm bàn tay Thi VôĐoan lộ trong gióđến lạnh buốt. Tay y cũng rất lạnh, chỉ có lòng bàn tay hơi ấm áp, liền dùng một chút ấm áp ấy đểủấm tay Thi VôĐoan.

Loáng thoáng để lộ ra một chút ý tứ nương tựa lẫn nhau.

Thi Vô Đoan hơi dừng bước, nhưng rốt cuộc chưa nói gì.

Mãi khi họ rời khỏi rất lâu, không trung đều đã phiếm trắng, một bóng người mới từ sau đại thụ vòng ra – chính là kẻ rất nhiều đêm trước đã nói chuyện với Bạch Ly.

Nam nhân này mặc quần áo màu xanh đậm, thân hình gầy gò, ngũ quan nhưđao khắc, một bóng đen như vải bố chậm rãi nổi lên từ phía sau hắn, phát ra tiếng “ùng ục”, nam nhân nhìn phương hướng Thi VôĐoan và Bạch Ly xuống núi, thở dài nói với “người vải” phiêu phiêu du du bên cạnh: “Lúc ta hiệp trợ Nhan đại nhân mở Vạn ma chi tông, không hề biết tân nhiệm Ma quân lại trẻ như vậy.”

Người vải nói: “Ùng ục ùng ục.”

Thanh sam nam nhân nhíu mày: “Ta vốn tưởng rằng lần trước nói y đã nghe, không ngờ cách một năm, y đối với người kia thật sự không phải chỉđôi chút chấp nhất. Người làm đại sự, sao có thểđể chút tư tình như có như không này quẩn chân?”

Người vải bay lên cao cao, như một lá cờđón gió phấp phới, nói: “Ùng ục.”

Thanh sam nam nhân thở than: “Lần này nếu không thể gọi Ma quân về chỗ cũ, chỉ sợ hạ quan không ăn nói nổi với Nhan đại nhân.”

Người vải trên cao cúi đầu nhìn xuống nam nhân, động tác này hơi khó khăn với nó– xét thấy nó giống như không có cổ.

Ánh mắt nam nhân lập lòe trong nắng sớm – giang sơn này kéo dài nhấp nhô, vắt ngang vạn dặm, sử xanh rõ ràng, nhưng những ngày kim qua thiết mã, gần kề tuyệt đỉnh ấy lại một đi không về. Mỗi người đều biết đạo thịnh suy, đổi thay chính là lẽ tự nhiên, nhưng màđến phiên mình thật sựđứng bên rìa thời đại này thì chẳng ai muốn thừa nhận.

Dùi mài thi thư, hoặc giảđông luyện Tam cửu hạ luyện Tam phục, chẳng phải làđể mở ra khát vọng trong ***g ngực, không phụ sở học bình sinh sao? Thiếu niên lang hăng hái nào không có mộng cứu vãn lâu đài sắp đổ, khi kim bảng đề danh không ôm niệm tưởng xuất tướng nhập tướng, dạy bảo của thánh nhân truyền lưu mấy ngàn năm đâu đâu cũng là“tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ”, đôi khi thánh nhân làđúng, đôi khi thánh nhân cũng sẽ nói vớ vẩn, nhưng chẳng ai bằng lòng thừa nhận mình chính là tên quỷ xúi quẩy bị nói vớ vẩn này.

Từng chèo chống giang sơn này chính là mật ước của tam đại giáo tông, là nhân nghĩa lễ trí tín, ôn lương cung kiệm nhượng, mà nay đi đến mạt lộ, đường đường mệnh quan triều đình, cũng có một ngày nhập bọn với ma vật xéđất bò lên dưới mười tám tầng Địa ngục.

Người vải lượn vòng rơi trước mặt nam nhân như một chiếc lá rụng, nam nhân ngẩng đầu nhìn nó, cân nhắc giây lát rồi đột nhiên hỏi: “Ta nghe nói ngươi ở chỗ này từng vì chủ nhân nhà ngươi mà giết một người?”

Tiếng “ùng ục” gấp rút trong miệng người vải vang lên, bất cứ ai nghe đều cảm thấy đây là một ấm nước sôi, nào ngờ nam nhân này thiên phú dị bẩm, lắng nghe cẩn thận, giống như lại nghe ra các loại ý tứ từ giọng nói sủi bọt kia, đưa tay ngăn nó nói tiếp, bảo: “Ta biết sự kiện ấy, sau đó bị chủ nhân nhà ngươi ngăn cản, chỉ sợ còn làm lợi cho tiểu tử họ Thi kia.”

Nam nhân nheo mắt: “Ta đã nhiều ngày âm thầm thăm hỏi quận Hải Ninh, Thi… VôĐoan, người trẻ tuổi này không đơn giản đâu, đã như vậy thì càng không thể giữ hắn lại.”

Người vải “ùng ục” một tiếng, dường như hơi do dự, trên tấm thân đen như mực vươn ra móng vuốt đen như mực, quả thực làđưa tay không thấy năm ngón, túm chéo áo nam nhân, nam nhân quay đầu nhìn nó, nghiêng đầu cười cười, hỏi: “Sao? Ngươi lại do dự rồi? Sợ chủ nhân nhà ngươi trách cứ?”

Người vải cũng không đun nước sôi nữa, túm chéo áo hắn không buông tay, nam nhân rốt cuộc lắc đầu nói: “Y sẽ hiểu thôi.”

Sau đó giãy khỏi hắc trảo nhỏ, rảo bước đi xuống dưới chân núi, miệng lẩm bẩm: “Bây giờ con người ngược lại tâm địa không thuần lương nhưđám tiểu quái vật chỉ bằng bản năng này, ôi!”

Dường nhưđể nghiệm chứng câu này, hắn cứ thế vừa thương xuân bi thu vừa trù tính âm mưu quỷ kế trong lòng.

Trong quận Hải Ninh, hỉ khánh đại hôn của Cố tướng quân còn chưa tan đi, tân nương tử xấu hổ vẫn chưa học được cách nói chuyện ở chung với các bằng hữu cao lớn thô kệch của trượng phu, thìđã xảy ra một sự kiện – một chứng bệnh cổ quái chậm rãi lan tràn trong thành.

Ban đầu chỉ một số người già yếu lục tục mắc bệnh tử vong, tang sự trong thành nhiều hẳn lên, nhưng mọi người cũng không đặc biệt đểý, dù sao thời điểm hơi ấm hơi lạnh, luôn không dễ chịu với người thân thể không tốt, sau đó dần dà thi thể kẻ lưu lạc trên đường bắt đầu nhiều hơn, thoạt nhìn như chết cóng, nhưng mà tuyết đã bắt đầu tan, đến thời tiết Thất cửu, Hải Ninh lại ở Nam Hải, thật sự không thể nói là lạnh nữa.

Có một ngỗ tác sinh nghi, kiểm tra thi thể, bấy giờ mới phát hiện nội tạng và xương cốt của thi thể lại đều đen sì.

Ngay khi hắn còn chưa thể phân biệt ra đây là quái bệnh hay là trúng độc, vừa mới báo cáo chuyện này lên trên, ngỗ tác này bắt đầu cảm thấy thân thể mình xảy ra vấn đề, hắn dường như hư nhược cực nhanh chóng, mỗi ngày đi vài bước cũng phải bắt đầu thở dốc, đứng hơi đột ngột là váng đầu hoa mắt.

Ngỗ tác này vốn là một hán tử tuổi ba mươi, trong nhà có ruộng đồng, bình nhật cũng xuống ruộng làm việc, thân thể tự nhiên là cực tốt, song chẳng qua hai ba ngày, cả người lại gầy rộc đi, qua hai hôm nữa lại bị người ta phát hiện chết trong nhà, toàn thân quấn chăn bông, trong phòng đốt mấy lò lửa, đẩy cửa ra thấy ấm áp cực kỳ, người chết đã bắt đầu thối rữa, nhưng hắn thoạt nhìn như là bị chết cóng.

HạĐoan Phương cách cửa sổ nhìn người bên trong – ban đầu hắn và Thi VôĐoan vạn loại không hợp nhau, sau đó không biết làm sao, theo người chứng kiến nói, có một hôm Hạ chưởng môn đột nhiên ngồi xổm trong viện khóc hu hu với lục gia nguyên nửa đêm như cha mẹ chết, sau đó Tế sát này đột nhiên tận chức tận trách hẳn, dường nhưđịnh ở lại trong quân Khăn Đỏ.

HạĐoan Phương bỗng nhiên bấm tay làm một thủ thế kỳ quái, một phù chú xuất hiện trong tay, HạĐoan Phương dán phù chú nọ trên tường, mọi người chung quanh đều thấy rõ, bên ngoài phòng lại như bị một tầng hắc khí bao phủ, ẩn ẩn nổi lên một cái vỏ cứng rất lớn, phù chú đâm vào “vỏ cứng” kia, nhen lên ngọn lửa đen kịt, trong khoảnh khắc liền đốt sạch.

“Thế nào?” Thi VôĐoan đi theo bên cạnh hỏi.

“Chỉ sợ là… chết oan chết uổng.” HạĐoan Phương chần chừ trả lời một câu.

Thi Vô Đoan mặt không biểu cảm nói: “Ăn cơm nghẹn chết cũng thuộc một loại chết oan chết uổng.”

HạĐoan Phương lại hiếm thấy không sính võ mồm với y, vê chòm râu dê thập phần dung tục kia, cau mày cân nhắc một hồi, sắc mặt hơi ngưng trọng, qua giây lát mới nói với một người bên cạnh: “Ngươi đi gọi đại đồ nhi của ta tới, bảo nó mang mười tám lá cờ gấm của ta qua đây cho ta dùng một chút.”

Giây lát sau, đại đồđệ Hạ Tiểu Nhất của HạĐoan Phương ôm trong lòng một đống lớn cờ gấm, lảo đảo chạy qua như cần trúc biết động, kêu: “Sư phụ.”

HạĐoan Phương sai sử Hạ Tiểu Nhất đem mười tám lá cờ gấm cắm ở những vị trí bất đồng trong viện, lại đốt mười tám ngọn nến trong trận, Thi VôĐoan dẫn những người khác lui ra ngoài trận, nhường chỗ cho hắn, bỗng nhiên tiếng gió trong viện vang lớn, Hạ Tiểu Nhất kêu một tiếng “Mẹơi”, chẳng hề có tiền đồ ném sư phụ trong trận, nấp phía sau Thi VôĐoan.

Sau đó một luồng hắc khí từ trên thi thể bổ ra, phun thẳng qua ngọn nến, mười tám ngọn nến đồng thời tắt ngấm, hắc khí kia lại ngưng tụ trên không trung thành một bộ xương người hết sức âm trầm, sau đó lao vọt về hướng chân trời.

“Chạy rồi.” HạĐoan Phương nói.

“Ta nhìn thấy rồi.” Thi VôĐoan cũng ngửa cổ, “Lão Hạ, đó là món gì vậy? Kẻ nào làm loạn ở Hải Ninh?”

HạĐoan Phương chần chừ một chút, bỗng nhiên dẹp lui những người khác, đuổi cả thủđồ Hạ Tiểu Nhất ra ngoài, lúc này mới quay đầu nói với Thi VôĐoan: “Ta có mấy câu phải nói riêng với ngươi.”

“Ừm.” Thi VôĐoan không đểýđáp một tiếng.

“Bạch Ly là cái gì, đến bây giờ ngươi đã rõ rồi chứ?”

Thi Vô Đoan ngẩn ra, quay đầu nhìn hắn hỏi: “Sao? Ông cảm thấy có liên quan đến y?”

HạĐoan Phương sầm mặt một hồi, phun ra vài chữ: “Tám chín phần mười.”

40. Chương 40: Thi Hỏa

Thi Vô Đoan khoanh tay trước ngực, cau mày nhìn HạĐoan Phương.
HạĐoan Phương nói: “Ngươi còn chưa nhìn ra sao? Người này tinh khí trong ngũ tạng thậm chí cốt tủy đều bị hút khô rồi, nhưng mà cái xác trống trơn này lông tóc không tổn, ba hồn bảy phách tất cả biến mất sạch sẽ, thiết nghĩ là bịăn nhất tịnh rồi, đủ thấy kẻ hại người không phải lệ quỷ, cũng tuyệt đối không phải yêu.”

Thi Vô Đoan không mở miệng, chờ hắn tiếp tục, HạĐoan Phương lại nói: “Không biết ngươi có nhìn ra không, tất cả những người chết này, vô luận lão ấu, đều là nam nhân. Theo sách cổ tổ sư gia phái ta lưu lại, là bởi vì nữ nhân tính thuộc âm, xung với ma tính.”

Thi Vô Đoan hồi lâu mới nói tiếp: “Ông nói có chút đạo lý…”

HạĐoan Phương biết phần sau y nói gì, liền ngắt ngang: “Ta biết ngươi muốn nói ngươi không tin là Bạch Ly làm, ta không biết ngươi và người kia có giao tình gì, nhưng giết người lấy hồn chuyện kiểu này là bản năng của ma vật, y đến Cổ Cát đã một năm rưỡi, nhẫn đến lúc này mới động thủ, ta thấy cũng thật sựđáng quý rồi.”

“Không phải ta làm theo cảm tính.” Thi VôĐoan quay đầu nhìn thi thể dưới đất một cái, dựa vào góc tường đứng đó, nói, “Trên huyết thống mà nói thì y không hề là thuần ma, theo ta biết trên người y ít nhất có một nửa máu là hồ tộc, chung quy chưa đến mức ngay cả một nửa bản năng cũng không kiềm chếđược, huống chi ta biết rõ y, xưa nay tâm cao khí ngạo dưới mắt vô trần, hiện giờ tuổi lớn càng cùng cực, chẳng để mắt đến ai, nếu ông nói y sẽ khuất tùng bản năng, ta thấy chi bằng giết y còn thống khoái hơn.”

HạĐoan Phương nghe vậy chau mày theo bản năng, tuy rằng tướng mạo đáng khinh, trên thực tế người cũng rất đáng khinh, nhưng mà dù sao vẫn là xuất thân chính phái đứng đắn, từ nhỏđã nhận giáo dục đại đạo ra sao thế nào, có loại phản cảm bản năng với những “tà ma ngoại đạo” này, hắn phản cảm Bạch Ly, giống như tiểu cô nương phản cảm lũ chuột vậy, là một loại tình cảm khắc sâu bản thân cũng không khống chếđược.

Nhưng mà rốt cuộc nể mặt Thi VôĐoan nên không nói gì.

“Đừng đả thảo kinh xà.” Thi VôĐoan ngẫm nghĩ rồi rốt cuộc nói, “Mấy ngày nay trong quân ta sẽ bảo người phòng vệ nghiêm hơn, trong thành thì giao cho ông.”

HạĐoan Phương đáp một tiếng, Thi VôĐoan cất bước định đi, lại dường như bỗng nhiên nhớ tới điều gìđó, dừng bước, mắt xoay một vòng, giống nhưđang cân nhắc chuyện gì, HạĐoan Phương vừa nhìn thấy ánh mắt ấy liền nổi hết da gà, cảm giác có người phải xúi quẩy rồi.

Quả nhiên, một lát sau, Thi VôĐoan nói: “Bất quá… ta trái lại đột nhiên cảm thấy chuyện này…”

Y lộ ra nụ cười, nói với HạĐoan Phương: “Mấy năm nay chúng ta an phận ở một góc, thậm chí Hải Ninh bị tà ma xâm nhập, dân chúng lầm than, trong lòng thật sự thấy thẹn, chỉ làđịch trong tối ta ngoài sáng, lực thua kém, chi bằng… mời đạo hữu các nơi đến hàng phục, Hạ chưởng môn ông thấy thế nào?”

HạĐoan Phương như thểăn phải ruồi chết, cảnh giác nhìn Thi VôĐoan, nhớ mình lúc trước chính là bị lừa đến như vậy, không nhịn được hỏi: “Ngươi lại muốn làm gì?”

Làm gì? Tự nhiên là kết bè rồi. Tường trúc đồn lương, đợi khi binh hùng tướng mạnh, đuổi hươu hỏi vạc, một lần nữa hưu chỉnh sơn hàĐại Càn rách nát này một phen, không từ mọi thủđoạn.

Thi Vô Đoan cười cười, chắp tay sau lưng thong thả bỏđi.

Chưa đến mấy hôm, HạĐoan Phương viết liền mấy phong thư, gửi như thiếp anh hùng, chủ yếu là những tiểu giáo tông lẻ tẻ trong thâm sơn cùng cốc như Hải Cát tiểu thừa giáo tông, HạĐoan Phương vừa viết vừa cân nhắc trong lòng, đây cũng coi là tạo phúc chúng nhân, lôi các đạo hữu từ những nơi tuy rằng tàng long ngọa hổ nhưng vết chân hiếm đến này ra, bớt cho họ trừ suốt ngày giả thần giả quỷ lừa tiền lừa người thì chẳng có việc gì khác để làm.

Mà lúc này, không cần người khác, dù là người thường trên đường cũng có thể nhìn ra sự bất thường trong thành Cổ Cát – trong thành nổi lên một tầng sương mù màu xám đen, chưa hề tan đi, chỉ bao phủ trên trời không đặc không thưa, lấy Cổ Cát làm trung tâm mà tản ra bên ngoài từng chút.

Phố phường rộ lên các loại đồn đãi, bách tính ra đường đều phải quấn mình kín bưng, vẩy máu chó lên cửa, hoạt động ra ngoài bớt rất nhiều, màqua thêm dăm ba hôm, một trận tuyết từ không trung bay xuống, vật lục giác này không biết từ khi nào lại biến thành màu xám xịt ảm đạm, phảng phất từ trên trời rơi xuống là tro than chứ chẳng phải tuyết.

Chỉ có hiệu quan tài làm ăn như muốn đạp nát bậc cửa, không khí chết chóc bao trùm thành Cổ Cát.

Thi Vô Đoan ngồi trong phòng, trên đầu gối đặt tinh bàn ánh sáng phảng phất còn thịnh vượng hơn ngày xưa một chút, y nhìn chằm chằm vận hành của sao trên tinh bàn, không hề có cách thức gì, chỉ hơi gạt tinh ti, hoàn toàn tính nhẩm trong lòng.

Dị tượng như vậy, chỉ sợ là trong thành có người đang đốt “Âm thi hỏa”.

Cốc Hưđi mười sáu cung, Huyền Vũ bịđại hỏa che, là kiếp nạn khó trốn – mà Thiên Cẩu đã ra, Thái Âm sẽ khuyết… Tính ra chẳng qua bốn năm ngày nay. Khi Thiên Cẩu nuốt Thái Âm, âm khíđến đỉnh, đối phương tất cóđộng tác…

HạĐoan Phương lại lục tục mời được mấy chục đạo hữu tán phái, từng kẻđều là quần áo rách rưới, đủ thấy con đường này thật sự chẳng béo bở gì, một mặt Cố Hoài Dương tự mình tiếp đãi, sai người cung phụng ăn uống ngon lành, một mặt cũng thỉnh cầu họ cho một biện pháp giải quyết.

Lúc này, HạĐoan Phương bắt đầu dẫn họ quy chỉnh phong thủy trong thành, tính toán kiến một đại trận ởđây, trước tiên dẹp sạch hắc vật bao phủ trên thành thị này, thời điểm mấu chốt lại gặp phải một thời cơ không tốt như vậy.

Có chút phiền toái… Thi VôĐoan nhíu mày.

Chính lúc này, bỗng nhiên cửa bịđẩy ra, Thi VôĐoan chẳng cần ngẩng đầu cũng biết là ai – vào phòng y không gõ cửa chỉ có mình Bạch Ly.

Tuy rằng ngoài miệng không nói nhưng mọi người đều hiểu ngầm trong lòng, Bạch Ly cũng biết thân phận của mình. Mấy ngày nay trong thành Cổ Cát bất luận thật giả có năng lực hay không, các lộđạo nhân lủi khắp, Bạch Ly để tránh phiền toái, cũng tận lực ru rú trong nhà, không gặp mặt những người này.

Thi Vô Đoan không biết giờ này y tới làm gì, tinh ti trên tay rơi về tinh bàn, hỏi: “Sao ngươi lại tới đây?”

Y vừa ngẩng đầu như vậy, mới phát hiện sự bất đồng của Bạch Ly với bình nhật –ánh mắtấy lại hơi trống rỗng, trong đôi mắt cực đen phảng phất thỉnh thoảng lướt qua một chút hồng quang, sắc mặt rất không dễ coi.

Những khói đen đó là mảnh vụn của Âm thi hỏa đốt ra, mấy thứ này đối với y giống như lộc tiên hổ cốt của thường nhân, là vật đại bổ, cóđiều bổ quá mức cũng phải thượng hỏa chảy máu mũi – càng khỏi cần nói y cũng cảm giác được biến hóa của vầng trăng, máu toàn thân phảng phất đều sôi trào, khiến y khổ sở kìm nén, không được an bình giây lát.

Cách đêm cực âm mỗi lúc một gần, y cảm thấy máu của mình dường nhưđều bịđun sôi, nóng đến mức ngũ tạng lục phủđều đau đớn, cái bóng phía sau càng rục rịch, như muốn thoát khỏi “bóng” bất cứ lúc nào, Bạch Ly cũng không biết mình vào bằng cách nào, y chỉ cảm thấy mơ hồ, chờ phản ứng được thìđã vào phòng Thi VôĐoan rồi.

Không thích hợp – Tim Thi VôĐoan đập mạnh, một tay ẩn trong tay áo, lén lút chụp một thanh đoản kiếm giấu trong tay áo rộng thùng thình, nét mặt lại điềm nhiên như không hỏi: “Tiểu Ly Tử?”

Bạch Ly hít một hơi thật sâu, lùi một bước, cúi đầu dựa lưng lên cửa, dường như kiềm chế một cách khổ sở, hồi lâu mới nói với thanh âm khàn khàn: “Ta… chỉ sợ phải rời khỏi nơi này một thời gian.”

Thi Vô Đoan thoáng sửng sốt, qua giây lát mới hỏi: “Nơi… chuyện nơi này có chút ảnh hưởng với ngươi phải không?”

Bạch Ly không hề lên tiếng, chỉ im lặng gật đầu.

“Được.” Thi VôĐoan gật đầu đồng ý ngay cơ hồ không hề do dự, nói, “Ta phái người tiễn ngươi, ngươi đi An Khánh ở mấy hôm trước, tuy rằng cùng thuộc Hải Ninh nhưng An Khánh còn cách Cổ Cát một khoảng, tạm thời không ảnh hưởng đến bên đó…”

Đoạn sau y nói gì, Bạch Ly đã không nghe thấy, khắp đầu óc đều là câu việc chung làm chung kia “Ta phái người tiễn ngươi”.

Y phảng phất nghe thấy có người cười khẩy một phen, nói bên tai y: “Đúng rồi, y là người phải làm đại sự, sao lại bằng lòng cùng ngươi xa chạy cao bay? Xem ngươi có hạ tiện không, chỉ cần y tốt với ngươi một chút là ngươi đội ơn bao nhiêu lâu, nở một nụ cười với ngươi là trong lòng ngươi như thể nở hoa. Y nói một câu bảo ngươi ở lại, ngươi liền hận không thể ném xuống hết thảy, cảđời ở tại địa phương nhỏ này, nhưng trong lòng y ngươi là cái gìđây? Đêm đó, ngươi nói với y nhiều như vậy, y cóđể bụng không? Đến bây giờđã cho ngươi câu trả lời chưa? Còn chưa nghe thấy y nói phải phái người tiễn ngươi đi sao?”

Bạch Ly nắm chặt đôi tay đang buông hai bên, cắn đầu lưỡi mình một cái, lúc này mới khiến cho bản thân tỉnh táo đôi chút, dùng ngữđiệu kỳ dị hỏi: “VôĐoan, ngươi không đi với ta sao?”

Thi Vô Đoan hơi sửng sốt nhìn y: “Ta đi đâu? Ta đi rồi mớ hỗn loạn không biết lên từđâu này ai thu dọn? Không nói người khác, ta vừa đi, lòng thương hội sẽ tan, đến lúc đó chẳng phải là lộn xộn sao?”

“A…” Bạch Ly cảm thấy người nọ cười khẽ một tiếng bên tai, “Mớ hỗn loạn, thương hội, Tiểu VôĐoan lòng dạ thật lớn, chỉ sợ không muốn an phận ở Hải Ninh đâu, ngươi nhớ lời y từng nói với kẻ họ Cố kia chứ? Còn nhớ biểu cảm của y khi đó chứ? Y có từng nói với ngươi như vậy? Y có từng nhìn ngươi như vậy? Ngươi nói… nếu y biết ngươi là thân phận gì, ngươi vàđám Nhan Chân là quan hệ gì, liệu có thèm nhìn ngươi lần nữa? Thậm chí… liệu y có tổ chức những người đó nhưđối phóÂm thi hỏa, dẫn họđối phó ngươi?”

Bạch Ly đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Thi VôĐoan đang ngồi ởđó, cảm thấy nụ cười khiến người ta thích trên mặt đối phương dường như biến mất, cứ thế lạnh lùng nhìn mình, trong xa lạ thậm chí kèm một chút thùđịch, nhưánh mắt những hồ tộc đó nhìn mình khi mình bị trói trên cột ở sơn động trong Thương Vân cốc nhiều năm trước.

Không – đừng dùng ánh mắt kiểu đó nhìn ta, người khác đều có thể, chỉ mình ngươi không được!

Sau đó y thấy Thi VôĐoan chậm rãi đứng lên, trong tay lại rút ra một cây chủy thủ thật dài, mũi đao lạnh buốt chỉ vào mình.

Khoảnh khắc ấy Bạch Ly cảm thấy trong lòng có một dây đột nhiên đứt đoạn, y dường như bất chấp tất cả bổđến Thi VôĐoan, một tay hung tợn bóp cổ Thi VôĐoan.

Ngươi là của ta – y nghĩ, ngươi phải ở bên ta, cảđời đều đừng hòng rời khỏi ta, cảđời cũng đừng hòng cùng ta chĩa đao kiếm vào nhau, ngươi…

Thi Vô Đoan vốn ngồi trên ghế nói chuyện đàng hoàng với y, liền thấy biểu cảm của Bạch Ly càng lúc càng không thích hợp, sau đó lấy tốc độ mình không nhìn rõđột nhiên bổđến, Thi Vô Đoan bất ngờ không kịp phòng lại không thể tránh được, cả người lẫn ghế bị y đè xuống, cứ thế ngã nhào, bị Bạch Ly kẹp chặt dưới đất.

Khuỷu tay bịđau, đoản kiếm vốn giấu trong tay áo liền rơi ra, Bạch Ly liếc thấy, sắc đỏđậm trong mắt càng tăng lên, ngay cả hô hấp cũng dồn dập hơn vài phần, hơi thở nóng rực phả trên mặt Thi VôĐoan, trong ngôn ngữ nhẹ nhàng ngày trước kèm theo vài phần nguy hiểm âm lãnh.

Y dễ dàng đoạt được đoản kiếm trong tay Thi VôĐoan, nói: “Ngươi cầm kiếm làm gì?”

41. Chương 41: Quyết Liệt (thượng)

Ngươi cầm kiếm làm gì? Muốn giết ta sao?
Bạch Ly nghĩ như vậy, khóe miệng lại lộ ra nụ cười, y bỗng nhiên cảm thấy trong lòng như bị thủng một lỗ, phía dưới là vực sâu không đáy, một chút nhiệt khí một tia ý thức trong ngực từ lỗ hổng kia chạy xuống, chen nhau lên trước.

Ta tốt với ngươi như vậy, moi cả tâm can ra, vì sao ngươi không thèm nhìn ta một cái?

“Vô Đoan…” Bạch Ly đọc tên y như thở than, vùi đầu xuống, hung tợn cắn cổ y, máu nhanh chóng trào ra, tràn qua khóe miệng Bạch Ly, cắn chặt không nhả như một quái vật ăn tươi nuốt sống, quả thực như muốn rút da lột gân nuốt trộng Thi VôĐoan vậy.

Thi Vô Đoan đau đến tái nhợt mặt, gập gối hung tợn húc vào bụng Bạch Ly, trong lòng y biết Bạch Ly chỉ là ma vật bán huyết, hoàn toàn không ngờđược Âm thi hỏa lại cóảnh hưởng lớn như vậy với Bạch Ly, dưới tình thế cấp bách húc một phát chẳng mảy may chừa lối thoát, tuy nói thời niên thiếu để lỡ trên Cửu Lộc sơn, Thi VôĐoan cũng chưa bao giờ là thư sinh văn nhược gì, lần này dù là cửa gỗ dày cũng có thể xô tung, song đập lên cái xác máu thịt, Bạch Ly lại hệt như là không hề hay biết, miệng chẳng mảy may nhả ra như rùa không mai cắn chắc thanh sơn không buông lỏng.

“Bạch… Ly!” Y bị kẹp lại, đầu bị bắt ngẩng lên, ngay cả nói chuyện cũng khó khăn, giơ tinh bàn trong tay, hung tợn đập vào gáy Bạch Ly.

Lúc này Bạch Ly rốt cuộc có phản ứng, ngẩng đầu lên, máu theo khóe miệng y chảy xuống, trong ánh mắt lại tựa như bốc cháy, sáng đến đáng sợ.

Đúng lúc này, kinh lôi đánh xuống phía chân trời, điện quang rực lên, lại phảng phất là giáng ngay vào viện, đinh tai nhức óc, cảđại địa đều đang lắc lư, ánh chớp chiếu mặt Bạch Ly xanh tái, ngũ quan tuấn mỹ quen thuộc kia trở nên đáng sợ.

Thi Vô Đoan ngây người giây lát, chỉ nghe trong họng Bạch Ly phát ra tiếng cười khàn khàn, dường như vừa mở miệng là không ngừng được, ban đầu trầm trầm, rồi sau đó thanh âm càng lúc càng cao, nét mặt tựa khóc tựa cười, quả thực nhưđã phát điên.

Thi Vô Đoan… Thi Vô Đoan… Thi Vô Đoan…

Lúc này, nam nhân thanh y đứng trên một tháp cao cách đó không xa, chẳng biết làm thế nào mà hắn có thểđứng vững vàng trên đỉnh tháp nhưgiẫm lên đất bằng, người vải chỉ biết kêu ùng ục kia phất phơ nơi đầu vai, vô số luồng điện quang đánh xuống chung quanh, nam nhân không hề nhúc nhích, búi tóc sớm bị cuồng phong thổi tung, mái tóc trên không trung tựa như những chiếc roi nhỏ, hung hãn quất lên mặt hắn.

Người vải co rúm lại bên cạnh hắn, trong họng phát ra âm thanh gần như nức nở, nhưng mà lập tức lại bị gió cuốn đi.

Nam nhân thở dài khe khẽ, phảng phất nở nụ cười, nói: “Ma quân quả nhiên là lôi đình chi nộ, thiên địa biến sắc, giỏi lắm.”

Người vải sán lại một chút, “ùng ục” không thôi, nam nhân nghiêng tai nghe, nụ cười trên mặt lại chưa từng thay đổi, nói: “Vết nứt… kỳ thật vẫn ởđó, ta chẳng qua hơi trợ giúp thêm mà thôi, không dám kể công – ngươi nói vị tiểu bằng hữu kia cuối cùng sẽđứng bên nào đây? Là những kẻ sa cơ thất thế ngàn dặm xa xôi nương nhờ y, hay là vị ma vật ‘thanh mai trúc mã’ này?”

Hắn thở dài nói: “Ngươi không phải con người, sẽ không hiểu được lòng người. Vậy ngươi đoán Ma quân lại đang nghĩ gìđây? Y muốn lực lượng phiên vân phúc vũ, hay là muốn khiếp nhược màđi sau lưng người nọ cảđời?”

“Chúng ta xem đi.” Hắn nói, “Cứđể chúng ta mở to mắt nhìn thử, Âm thi hỏa này đã nung ra bình gốm như thế nào…”

Bạch Ly xé vạt trước của Thi VôĐoan, y phục vải bông dày lại như vải rách, dễ dàng xé toác ra một vết to.

Thi Vô Đoan co rúm lại một chút, miệng cấp tốc niệm chú văn, một cụm lửa to nhưđầu người bùng lên trong tay y, hùng hổ bổ về phía Bạch Ly, Bạch Ly lại dường như không sợđốt, thò tay vào cụm lửa nọ, mùi cháy sém lập tức lan ra, áo của Bạch Ly từ khuỷu tay trở xuống toàn bộ bịđốt cháy. Cánh tay trắng nõn lập tức bịđốt trụi.

Cổ tay Thi VôĐoan bỗng nhiên đau nhức, y kêu khẽ một tiếng, thái dương nhất thời thấy mồ hôi lạnh, Bạch Ly vừa nãy lại là dùng cánh tay bịđốt trọi bẻ gãy cổ tay y.

Đầu ngón tay Bạch Ly mọc ra móng tay đen kịt, chúng càng lúc càng dài, mũi nhọn phiếm hàn quang lạnh ngắt, chặn trên ***g ngực trần của Thi VôĐoan, vừa chạm liền chảy máu.

Tiếng nứt toác vang lên, hai người lại đấu pháp trong phạm vi nhỏ, nhưng Thi VôĐoan chung quy là thân xác máu thịt, rốt cuộc biết đau, Bạch Ly lại giống nhưđãđoạn tuyệt tri giác, Thi VôĐoan có một ảo giác, phảng phất người này cho dù là ngực bị xuyên một lỗ to, cũng có thể mặt không đổi sắc cho y phát nữa.

Trong nháy mắt, ngực Thi VôĐoan bị móng tay Bạch Ly cứa ra một vết thương dài thượt, chỗ sâu có thể thấy xương, máu phun ra, bắn lên tóc Bạch Ly, y giơ tay lên, nhẹ nhàng liếm máu trên đầu ngón tay giống như một dã thú.

Thi Vô Đoan đã mơ hồ, thầm nghĩ: “chẳng lẽ tiểu tử này muốn mổ bụng ta ra màăn sạch sẽ? Thế thì chết quá oan!”

42. Chương 42: Quyết Liệt (hạ)

Ngực Thi VôĐoan máu thịt lẫn lộn, chẳng qua giây lát, dòng máu ấm áp đã lan ra thanh khuê trong vạt áo, chúng chảy vào mỗi một vết khắc trên thanh khuê, khiến thanh khuê kia trông giống một pháp trận nho nhỏhơn là một mảnh khắc đầu người, bên trên khắc dày đặc những rãnh huyết li ti, để hấp thụ sức mạnh nào đó.
Ngay khi máu chảy dường như có sinh mệnh, đi một vòng trong “rãnh huyết” trên thanh khuê, một luồng ánh sáng ấm gần như màu cam bỗng dâng lên nơi ngực Thi VôĐoan, lại phảng phất hai khối nam châm cùng dấu khắc nhau, bắn văng Bạch Ly khỏi người y.

Bạch Ly bất ngờ không kịp phòng, lui ba bước liền, lưng đâm sầm lên tường, y kêu khẽ một tiếng, huyết sắc trong mắt dường như rút đi không ít, nét mặt lại từ tàn nhẫn biến thành mù mờ, lạnh lùng nhìn móng tay mình vươn dài ra.

Ánh sáng của thanh khuê vừa tan đi, Thi VôĐoan đã nửa hôn mêđập vào mắt Bạch Ly, Bạch Ly trừng to mắt, lại không cầm được lòng, trước là lui một bước, ánh mắt chuyển lên vết máu dính trên tay áo trắng như tuyết của mình, ngẩn ra hồi lâu rồi đột nhiên thét lên: “VôĐoan!”

Là ta sao? Là ta đả thương y? Ta làm sao…

Y cuống quýt bổ qua, lại cảm thấy Thi VôĐoan từ cổđến ngực không đâu không rướm máu, toàn thân cũng chẳng biết thủng bao nhiêu lỗ, nhất thời luống cuống, năm lần bảy lượt luồn tay xuống muốn bế người nọ lên, nhưng mà cổ Thi VôĐoan còn chảy máu, hoàn toàn không thể dùng sức, vừa bị y động thì dường như máu chảy càng nhanh.

Bạch Ly nửa quỳ dưới đất, trong đầu dường như còn trống rỗng hơn vừa rồi, ngực và tay chân đồng thời lạnh ngắt – tưởng như người bị thương sắp chết là chính y chứ chẳng phải Thi VôĐoan.

Thi Vô Đoan vẫn còn tỉnh táo, lại không nói được, chỉ dùng ánh mắt bình tĩnh đến mức gần như hờ hững nhìn Bạch Ly hoảng sợ, ***g ngực vốn phập phồng dữ dội chậm rãi bình ổn, cơ hồ không nhìn thấy đang thở.

Tro tàn của Âm thi hỏa sẽ không triệt để thay đổi một người, thậm chí khiến một người lạc mất bản tâm cũng không làm được, chỉ khiến người đồng nguyên với nó mất đi một phần năng lực tự khống chế mà thôi. Trong lòng Thi Vô Đoan minh bạch – trên thực tế dường như y rất lâu rồi chưa từng minh bạch như vậy, cảm giác nỗi lòng biến thành một mặt gương, tất cảđẹp xấu đều trình hiện trước mặt, chẳng hề che giấu.

Không sai, hoặc giả từ trên mức độ nào đó mà nói, Âm thi hỏa càng có thể biểu hiện ra bản tâm của một người, hóa ra đây là bản tâm của y.

Hệt như sói, cho dùđược nuôi dưỡng, vẫy đuôi lấy lòng chủ nhân như chó, cũng chẳng đổi được bản tính ăn tươi nuốt sống, chỉ cần răng nanh còn thì một ngày nào đó nó sẽ nhắm ngay cổ chủ nhân. Giống như mình, cho dù bị nhốt trên Cửu Lộc sơn, bị nhốt trong nhược thế cục, phải đẩy chén đổi chung nâng cốc nói cười như người bình thường, cũng chẳng đổi được dòng máu phản nghịch lạnh băng chảy trong lòng, chỉ có máu tươi và sự vỡ nát triệt để của cựu thời đại này mới có thể nhen nó lên, một ngày nào đó, hoặc là nó gây nên trăm vạn khói lửa, hoặc là tự mình tan sạch sẽ.

Thi Vô Đoan bỗng nhiên cảm thấy mỏi mệt quáđỗi, động vật còn không cần làm trái bản tâm, ăn uống nhảy kêu toàn bằng bản năng, vì sao con người phải khổ sở kìm nén như vậy? Kìm nén như vậy lại có thểđổi được cái gìđây?

Y nghỉ một hơi, tích đủ khí lực đập tay Bạch Ly ra, ngón tay tẩm đầy máu nắm đến trắng bệch, kéo gắt gao vạt áo của mình, xé mảnh vải rách dính trên ngực, máu lại bắn lên người Bạch Ly, làm Bạch Ly sợ tới mức hồn bay phách tán: “Đừng nhúc nhích! Ngươi làm gì thế?”

Thi Vô Đoan nhếch khóe miệng, nhìn người nọ lạnh lùng nở nụ cười, trước mắt tối sầm, suýt nữa ngã dúi đầu, nỗ lực giơ tay chặn vết thương trên cổ mình, đứt quãng niệm chú văn đã lâu đến mức cơ hồ chẳng còn nhớ nổi, vết thương méo mó khó khăn khép lại, y giống như may vá kém cỏi, bên này khép miệng thì bên kia sứt chỉ.

Bạch Ly chẳng thèm đểý sự phản kháng của y, cẩn thận luồn tay xuống dưới, Thi VôĐoan mặt vàng như nghệ, mồ hôi trên thái dương chảy xuống làm ướt lông mi, buộc y phải hơi nhắm mắt, trên mặt lại thấp thoáng nụ cười khẩy, y há miệng, Bạch Ly nhận ra khẩu hình của y, Thi VôĐoan đang nói: “Bạch Ly, ngươi được lắm.”

“Ta… Ta không hề cốý.” Y thấp giọng biện giải, lòng như tơ vò, tay lại cẩn thận đỡ thân thể Thi VôĐoan, “Ta đưa ngươi ra ngoài tìm…”

Nhưng mà ngay lúc này, cửa phòng Thi VôĐoan bỗng nhiên bị cưỡng chế xâm nhập từ bên ngoài, cầm đầu là HạĐoan Phương, một đám người tu đạo tự cầm pháp khí như lâm đại địch theo đằng sau, ngay cả Lục Vân Châu cũng cầm kiếm qua đây. Họ là bị sấm sét vừa nãy cùng dị tượng trong phòng này dẫn đến, vừa thấy tình cảnh trong phòng, nhất thời ngây ngẩn cả người, nhìn nhìn Thi VôĐoan lại nhìn nhìn Bạch Ly, không biết đây là tình huống như thế nào.

Đúng lúc này, Thi Vô Đoan bỗng nhiên hít sâu một hơi, hung hãn đẩy Bạch Ly ra, lui ba bước liền, phân biệt rõ ràng màđứng ở nơi y nên đứng, dường như có hẹn ngầm, Lục Vân Châu đưa tay đỡđược y, để y tựa lên cửa, sau đó không cần biết đúng sai, hoàn toàn không đểý Bạch Ly là cái gì, chẳng thèm nói một câu rút kiếm bổđến, rõ ràng là tư thế muốn luận sinh tử.

Bạch Ly lập tức dịch bước né tránh, lại không dám đánh trả, đôi mắt chỉ nhìn Thi VôĐoan, thấy mặt y không biểu cảm, trong lòng càng khó chịu, quả thực đã không phân ra làáy náy hay sợ hãi, Lục Vân Châu giang hồ danh túc, kiếm pháp tự nhiên cực kỳ cao, Bạch Ly không tập trung, lại không dám đánh trả, trong nháy mắt đã bị bức vào viện.

Lúc cùng Thi Vô Đoan lướt qua nhau, không nhịn được lại nhìn y một cái, nói: “Vô Đoan, ta… ta không phải cốý…”

Lục Vân Châu phát ra tiếng cười lạnh ngắn ngủi, một chiêu một thức càng hùng hổ, Bạch Ly rốt cuộc không thể nhịn được nữa, trở tay nắm kiếm của Lục Vân Châu, quát: “VôĐoan!”

Mũi kiếm để lại một vết to trên tay y, dòng máu đen kịt chảy ra, một đám người vừa nãy còn chưa làm rõ tình hình gì chỉ mù tịt quan chiến lập tức khe khẽ nói thầm – người này… sao lại chảy máu màu đen?

Trưởng lão Đại Sa giáo không nhịn được thấp giọng hỏi HạĐoan Phương: “Hạđốc tra, người này là…”

HạĐoan Phương chần chừ giây lát mới thấp giọng nói: “Chỉ sợ chính nhưđạo huynh dự liệu.” Hắn lấy một chiếc gương đồng nhỏ trong lòng, nhưng gương kia không thể chiếu ra mặt người, ngược lại có thể xuyên thấu qua nhìn thấy thứ phía sau, nhóm người Đại Sa giáo trưởng lão tiến lại gần, không khỏi đồng thời rùng mình, chỉ thấy bảy đường sương mù lại treo cao cao trên đầu Bạch Ly, thường xuyên biến hóa hình dạng, lệ khí bức người không nói nên lời.

“Thiên… ma…”

Có người nhỏ giọng nói: “Thường nói quốc sắp vong tất ra yêu nghiệt, hiện giờ… chẳng lẽ vận sốĐại Càn thật sự là…”

Thi Vô Đoan cười lạnh lẽo, thầm nói các ngươi còn chưa biết thiên ma này là ai thả ra, y sửng sốt vì trong lòng mình lại có thể lạnh lùng như thế, phảng phất Bạch Ly trước mắt chỉ biến thành một phù hiệu hư vô, không hề là bằng hữu cũ mà y nhớ mong nhiều năm, cũng chẳng còn là cố nhân tri kỷ y đối đãi thật lòng.

Chỉ nghe HạĐoan Phương nói: “Ta thấy y bị thương rồi, không biết vì sao pháp lực dường như cũng bị tổn, chúng ta nhiều người thế này, khỏi cần sợ y, thời cơ không thể trở lại, bắt!”

Tống Tông Minh trưởng lão Đại Sa giáo không nhịn được nhìn Thi VôĐoan dựa cửa hơi khép mắt một cái, trong lòng cứ cảm thấy việc này quái dị, thoáng chần chừ nói: “Thế…”

Thi Vô Đoan dường như cảm giác được ánh mắt của hắn, ngước lên cười khe khẽ, trầm giọng nói: “Đã như thế, ta giúp các vị một tay.”

Y vừa dứt lời, một hồ nước trong tiểu viện vốn bình bình tĩnh tĩnh bắn tóe lên, rơi trên không trung phảng phất hóa thành màu đỏ, khoảnh khắc tràn ngập cả viện, có người la lên: “Đây làĐại sát huyết trận!”

Trận pháp này cực phức tạp, tuyệt đối không thể nháy mắt hoàn thành, hiển nhiên đã bố trí lâu ngày, đám sương máu phảng phất không thấy rõ kia hóa thành dây thừng, trói chặt Bạch Ly tại chỗ, y xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp những sợi dây không nhìn rõ, dường như khó lòng tin tưởng mà nhìn qua, chỉ thấy Thi VôĐoan nắm thanh khuê quen thuộc kia trong tay.

Huyết quang trên thanh khuê rực lên – dù cho Bạch Ly chỉ hiểu qua loa đối với trận pháp nhưng cũng có thể nhìn ra đó là mắt trận.

Đại sát huyết trận, cần lấy thứ máu người bị nhốt từng chạm qua làm mắt. Thiên hạ không ai có thể khắc ngươi, nhưng máu của chính ngươi thì sao?

“Mảnh thanh khuê này đã ngâm trong máu của ta trăm ngày, có thể thay ta bảo hộ ngươi…”

Nửa đêm không người, thầm thì tha thiết dường như còn thấp thoáng bên tai.

Hóa ra giữa ngươi và ta, thật sự chỉ là gặp dịp thì chơi thái bình giả tạo, Bạch Ly đột nhiên cảm thấy những sợi dây quấn trên tay chân kia phảng phất phải hút khô tinh huyết toàn thân y, nhưng mà y lại không xốc được mảy may tinh thần để chống cự. Y chỉ cảm thấy cuốn lấy y không phải tơ máu, mà như một con nhộng to nhốt y bên trong, chẳng qua giây lát đã ngập đầu.

Nhưng Thi VôĐoan chẳng nhìn y một lần, ngược lại hơi ngẩng đầu lên, dường nhưđón ai đó, bỗng nhiên cố gắng nhổm người dậy, xa xa thi lễ với phương hướng trước cổng, miệng nói: “Đại nhân giá lâm, chúng ta không tiếp đón từ xa, thật sự thất lễ.”

Người khác còn đang giật mình chưa phản ứng được, chỉ thấy đại môn mở rộng, một nam nhân trường y tóc tai bù xùđi đến, một bóng đen như vải bố bay phía sau, bóng đen kia thấy Bạch Ly bị trói, lại nhanh chóng lao đến, nhưng bị sát trận ngăn trở, đành phải nhảy lên nhảy xuống quay vòng vòng.

Nam nhân đánh giá Thi Vô Đoan, bỗng nhiên cười nói: “Tiểu tiên sinh tương kế tựu kế, hảo thủđoạn.”

Thi Vô Đoan vội nói: “Không dám không dám, vẫn là Trâu đại nhân đốt Âm thi hỏa tốt.”

Ba chữ Trâu đại nhân vừa ra khỏi miệng, liên đới Lục Vân Châu cũng ngẩn ra, không nhịn được hỏi: “Tiểu lục, ngươi nói Trâu đại nhân nào?”

“Cung nghênh Ma quân về triều, trong triều đủ phân lượng này, có bổn sự này, chẳng qua hai ba người, Nhan thái phó ta đã gặp, Trương đại nhân nghe nói đang ở tây bắc làm phép chẩn tai, có lời đồn rằng Trâu Yến Lai Trâu đại nhân chính là cao đồ Mật Tông, phiên phiên công tử, khiến người ta gặp mà vong tục, hiện giờ xem ra quả nhiên như thế.”

Sắc mặt Trâu Yến Lai cứng đờ, Thi VôĐoan cốý bức hắn ra, từđây chuyện triều đình chung đụng với ma vật chỉ sợ không còn là bí mật, nhưng nếu hắn không thừa nhận, chỉ sợ… Hắn nhìn thoáng qua giữa trường – người kia sẽ không bị hắn dẫn đi.

Đại sát huyết trận là huyết của chính mình vây khốn chính mình, dù ngươi bổn sự bằng trời, nếu không phải trận chủ thả người, chỉ sợ cũng khó lòng hành sự.

Trâu Yến Lai nhìn quét một vòng những người trong trường, lòng thầm cân nhắc – chẳng qua là một đám tán phái vô danh tiểu tốt, không đủđể sợ, vậy thì…

Hắn lấy lệnh bài trong tay áo, miệng nói: “Phụng mệnh Thái phó.”

Mọi người đều kinh ngạc, Thi VôĐoan lại cười, chỉnh vạt chắp tay nói: “Tiểu tử không rõ, đãđắc tội nhiều.”

Nói xong phất tay giải trận pháp, ánh sáng trên thanh khuê tan đi, Bạch Ly lảo đảo ngã quỵ xuống đất, Trâu Yến Lai vội đỡ lấy y, Thi VôĐoan hai tay nâng thanh khuê lên, đưa đến trước mặt Bạch Ly, nhẹ nhàng nói: “Nguyên vật xin trả, thỉnh Ma quân nhận lấy.”

Bạch Ly nhìn Thi VôĐoan chằm chằm, nhưng người nọ không hề nhìn y lấy một lần, nhét thanh khuê vào lòng y rồi quay người bỏđi. Ai cũng đừng hòng ngăn cản ta, y hờ hững nghĩ, cắt đứt sạch gọn.

Bạch Ly đột nhiên cười rộ lên, thanh khuê trong tay bỗng hóa thành hình dạng một thanh chủy thủ, y trở tay đâm chủy thủ vào ngực mình, nhưng máu không hề phun ra, chỉ tẩm thanh khuê kia đậm màu hơn.

“Máu của ta?” Y nói khe khẽ, như thểđiên cuồng, “Máu này ta từ bỏ, không ai có thể vây khốn ta nữa, hồ tộc… thân xác máu thịt của hồ tộc sớm nên vứt rồi, thứ yếu đuối như vậy, ta khăng khăng giữ lại vì một người, nhưng y chẳng thèm cảm kích.”

Thi Vô Đoan không hề quay đầu.

Thanh khuê phảng phất hút đầy máu trong ngực Bạch Ly bỗng nhiên rơi xuống đất, hóa thành một làn khói nhẹ, chỉ có vết máu lưu lại trên mặt đất, trong vết máu màu đen kia nở ra một đóa hoa trắng như tuyết.

Trâu Yến Lai không nói một lời, quay người đưa Bạch Ly đi.

43. Chương 43: Kinh Niên

Nháy mắt, lại là năm năm.
Cố Hoài Dương mặc nhung trang, dáng vẻ vội vàng đi vào viện, đụng ngay phải Mạnh Trung Dũng từ bên trong chửi bới bước ra. Hai bên vừa đối mặt, Mạnh Trung Dũng lo phân trong miệng mình phun đầy mặt đại ca mà hắn kính sợđã lâu, lập tức ngậm miệng, đôi mắt chuyển tới chuyển lui, cúi đầu khom lưng nói: “Đại ca đến rồi.”

Nếu là thường ngày Cố Hoài Dương phải mắng hắn mấy câu, hiện giờ có chút việc gấp, không dừng lại lâu, liền gật đầu hỏi: “VôĐoan cóở nhà không?”

“Có, sao có thể không cóđược?” Mạnh Trung Dũng càu nhàu, “Suốt ngày ru rú trong phòng không biết mân mê những gì, hệt như gà mái giàấp trứng, không chịu ra khỏi tổ, cũng chẳng thấy y ấp ra cái khỉ gì.”

Cố Hoài Dương trừng hắn một cái, lại hỏi: “Y làm gì thế?”

Mạnh Trung Dũng nhướng mí mắt, nói vẻ không vui: “Y còn có thể làm gì, mân mê con thỏ béo kia của y thôi, ta thấy bỏ vào nồi cũng đủ một nồi rồi.”

Cố Hoài Dương không đểý hắn, rảo bước tiến vào.

Đây là một tiểu viện, thời gian phảng phất dừng ởđó, vô luận đông hạ, bốn mùa cây xanh rợp bóng, bên trong trừ tiếng chim kêu thì cơ hồ không nghe thấy âm thanh nào khác, một hạ nhân sai thô cũng chẳng có, trong viện lá rụng tích thành một lớp, người quét sân xem ra rất lười, chỉ thỉnh thoảng quét qua loa mớ lá chôn kín đường, chất dưới gốc cây làm phân bón.

Một con đường mòn như lót đá xuyên qua trong đó, thấp thoáng có thể nhìn thấy phòng xá bên trong, cửa sổ cũng không đóng, vang kẽo kẹt theo gió, viện không lớn, qua một ngõ nhỏ làđến hậu viện.

Cố Hoài Dương trực tiếp đến hậu viện, một nam nhân vóc dáng cao lớn đang ngồi xổm dưới đất đưa lưng lại, tay cầm khúc mộc côn nhỏ tầm ba tấc chọc một con thỏ.

Con thỏ kia cũng chẳng biết bao nhiêu tuổi, đôi mắt mông lung mơ màng, phảng phất luôn không tỉnh ngủ, thân to đùng, có lẽ là thịt quá nhiều, quả thực ngay cả thở cũng không kham nổi gánh nặng, càng khỏi cần nói đến hoạt động, bị chọc phiền, nó liền hé mắt như nể mặt, lờđờ liếc người bên cạnh một cái, sau đó hồng hộc lê thân hình béo phì về phía trước khoảng nửa cái đuôi, một lần nữa nhắm mắt nằm sấp.

Thông thường mà nói, thỏ không có thói quen ngủ suốt một mùa đông, gấu mới có thói quen này, hóa ra khi một con thỏ thành như gấu thì tập tính cũng giống theo.

Cố Hoài Dương gọi: “Vô Đoan.”

Thanh niên kia liền dùng động tác giống hệt con thỏ y nuôi, cực chậm chạp mà quay đầu, dùng tốc độ chậm gấp đôi người khác đáp một tiếng, bấy giờ mới rề rà quay người đứng lên, hồi lâu mới nói: “À, đại ca.”

Lúc này Cố Hoài Dương đã bắt đầu cảm thấy đứng hơi tê chân, liền đổi chân trụ từ chân trái sang chân phải.

Rất lâu về trước, Thi VôĐoan chỉ là kẻ phản ứng kém hơn, chậm hơn người khác một chút, nhưng thoạt nhìn vẫn hơi giống người bình thường, chẳng biết vì sao mà mấy năm nay y lại tệ hại hơn hẳn, càng ngày càng chẳng ra làm sao, Lý tứ nương bảo, nếu là người nóng nảy, nói với y một câu rồi có thể chạy đi đun một ấm nước, quay về chờ nước nóng pha trà xong xuôi, mới nghe thấy y trả lời.

Thế lực và tiền tài trong tay họ như dòng suối nhỏ hội tụ, Cố Hoài Dương trước nay biết mình muốn gì, cũng biết dưới những biểu tượng an bình này, kết quả nếu mình thất bại sẽ là gì, cho nên lo lắng hết lòng, chưa bao giờ ngủ một giấc ngon lành, ăn một bữa an ổn.

Bất tri bất giác, Thi Vô Đoan giống như khắc ý không thường xuất hiện trong tầm mắt họ, chỉ chuyên tâm làm việc của mình, người khác hỏi liền nói chút kế hoạch, người khác không hỏi thì không nhắc, hoặc giả ra ngoài, mười ngày nửa tháng cũng chẳng trở về một chuyến, về chưa được mấy hôm lại đóng xe xuất phát đến nơi khác.

Đợi Cố Hoài Dương phát giác thì Thi VôĐoan đã biến thành một chiếc xe ngựa nát lâu năm không sửa.

Hắn cảm thấy rất bất thường, họđều cảm thấy rất bất thường, Thi VôĐoan với họ mà nói là như huynh đệ, như con trai, cũng như bằng hữu, y có thể trong ba năm đem thế lực thương hội xâm lấn đến quá nửa đại lục, năm năm chỉnh hợp hoàn toàn mới những đạo học môn phái sa sút trong sơn dã, ngay cả HạĐoan Phương tham tiền kia cũng toàn tâm toàn ý theo họ.

Nhưng chẳng hiểu vì sao mà Cố Hoài Dương cứ cảm thấy y bắt đầu không giống người lắm, lúc ở cùng Thi VôĐoan, Cố Hoài Dương luôn không nhịn được nói nhiều, hắn lo lắng một ngày kia Thi VôĐoan sẽ ngay tại chỗ hóa thành một khúc gỗ thậm chí chẳng biết chớp mắt.

Giống như con thỏ béo Thi VôĐoan rảnh rỗi luôn thích dùng tiểu mộc côn chọc ghẹo, dường như y cũng luôn lo lắng xuẩn vật mình nuôi thường niên bất động, rồi có một ngày sẽ cắm rễ xuống đất mất thôi.

Con thỏ kia cũng không hề tầm thường, năm đó khi thiên ma cắt thịt lấy máu, loại bỏ một nửa huyết thống khác trong thân thể mình, máu đen rơi xuống đất, lại nở ra một đóa trắng như tuyết, Trâu Yến Lai đưa thiên ma đi rất lâu rồi mà cũng chẳng có ai dám đụng đến đóa hoa nọ.

Chính vào lúc Thi Vô Đoan giãy khỏi Lục Vân Châu đang đỡ tay y, chậm rãi ngồi xổm xuống muốn hái đóa hoa trắng đến khó tin kia, đột nhiên bị con thỏ từ trên trời giáng xuống đè tay lại.

Hóa ra không biết làm sao mà con thỏ kia lại bị thúy bình điểu dùng móng vuốt xách lên, làm khó cho nó xách lên được, lúc đang bay cao tít trên không trung, vừa vặn qua nơi này, thúy bình điểu buông lỏng móng vuốt, ném con thỏ kia ngã chổng vó dưới đất, nửa thân dưới đè tay Thi VôĐoan, miệng mũi sát lại chỗđóa hoa.

Sau đó nó lại ăn luôn đóa hoa kia trước mắt bao người, mọi người đều ngây ra, Thi VôĐoan vội bóp miệng nó, nhưng con thỏ kia chắc là công phu nhai thật sự quá tốt, tốc độ nhai thật sựđã vượt qua ánh mắt phàm nhân, người chưa đắc đạo thành tiên tuyệt không có bản lĩnh ngăn cản – khi Thi VôĐoan bóp miệng nó, phát hiện nóđã nuốt đóa hoa nọ.

Sau đó con thỏ nhưđược xơi thập toàn đại bổ, béo lên như thổi, cả ngày buồn ngủ, từ sáng đến tối chỉ làm đúng hai việc –ăn và ngủ.

Thi Vô Đoan bế nó lên, chậm rãi hỏi: “Đại ca tìm ta, là có chuyện gì?”

Cố Hoài Dương tay trái cầm cổ tay phải, để trước người, lẳng lặng nhìn y. Mấy năm nay gian nan vất vả, tướng mạo Cố Hoài Dương thoáng thấy tang thương, người trẻ tuổi năm đó vung cần mà lên cùng cực vô lại, một thân nhuệ khí phảng phất lắng đọng lại, đôi mắt đen kịt, rất nhiều việc không còn tự mình ra mặt, ngày càng kiệm lời, trong mắt người bên ngoài, lại có chút thần long kiến thủ bất kiến vĩ.

Hắn bắt đầu hỉ nộ không ra sắc, dùng thủđoạn càng bí mật hơn làm chuyện càng vô sỉ hơn, cũng bắt đầu biến thành một hán tửđội trời đạp đất, không thể nói được là cao lớn hùng vĩ, nhưng mà chỉđứng đó làđã khiến người ta cảm thấy đáng tin.

“Đoan Phương đã dẫn người đi.” Cố Hoài Dương nói xong liền im lặng.

Thi Vô Đoan trêu tai con thỏ, con thỏ lại chỉ hé mắt, tìm một tư thế thoải mái mà rúc vào, chẳng mảy may ý thức được mình đang nghe thấy chuyện ghê gớm lắm, chỉ nghe Thi VôĐoan hỏi: “Đại ca đang sợ?”

Cố Hoài Dương không nói gì, hắn bỗng ngẩng đầu nhìn hướng đám mây vần vũ phương tây, cùng không trung nhanh chóng âm trầm, hồi lâu mới thấp giọng nói: “Không… chỉ là cuối cùng ta đãđợi đến ngày này, không biết lên con đường này rồi, có thểđi đến bước nào đây?”

“Đi đến chết.” Thi VôĐoan nói với biểu cảm hờ hững, “Hai năm qua Trâu Yến Lai đang âm thầm giở trò không ít, chúng ta cũng chưa từng khách khí, tất cảđều còn một tấm vải che, trước mắt đại ca cứng cánh rồi, có thể xé mảnh vải này xuống.”

Cố Hoài Dương trầm mặc giây lát, bỗng nhiên nở nụ cười rồi gật đầu nói: “Cũng đúng, rồi có một ngày mọi người phải trở mặt cào nhau, chính vào hôm nay nhỉ– thế nào, bố trí theo giờ lành ngày tốt ngươi tính sao?”

Thi Vô Đoan dùng ngón tay thuôn thuôn túm lông con thỏ, nói trầm trầm: “Thích hợp giết người phóng hỏa.”

Y bỗng nhiên quay người, nước trong cái hồ nhỏở hậu viện nổi lên, hóa thành một dải hơi nước đủ mọi màu sắc trên không trung, sau đó màu sắc nọ dưới ánh mặt trời dần mù mịt ảm đạm cũng u ám theo, một tia sáng màu trắng trồi lên từ chính giữa, nhìn từ xa lại như là dùng nước làm thành một bộ tinh bàn lớn sao giăng chi chít.

Phồn tinh chậm rãi chuyển động, sau đó mọi tia sáng tụ tập vào một điểm, chậm rãi chiếu xuống, trong hơi nước có bóng người lộ ra.

Cố Hoài Dương không nhịn được thất thanh nói: “Đây là… HạĐoan Phương?”

Bóng người nọ chính là bóng lưng HạĐoan Phương, hắn dẫn mười mấy người ẩn nấp sau lùm cây cao lớn, đám đá chung quanh nhìn như không thứ tự, lại ngầm có trận pháp mỗi bước đều kinh tâm, Thi VôĐoan lui sang bên cạnh một bước, nhường tầm nhìn cho Cố Hoài Dương, nhẹ giọng nói: “Chẳng lẽđại ca không muốn tận mắt xem thử?”

Cố Hoài Dương lắc đầu, thấp giọng nói: “Bản lĩnh thần kỳ, thủđoạn bực này, với người tu đạo các ngươi chẳng qua là tài vặt, với người thường chúng ta lại tựa như tiên thuật, con người chẳng lẽ chia làm ba bảy loại như vậy sao?”

Thi Vô Đoan cúi mắt, cũng thấp giọng nói: “Một trận chiến này, sau một trận chiến này thì không phải nữa. Thiên hạ này vốn không có tiên nhân.”

Đột nhiên, xuyên thấu qua nơi hơi nước ngưng tụ thành, hai người nghe thấy một tiếng rít, chỉ thấy một mũi tên lệnh phóng lên cao ở nơi cách HạĐoan Phương không xa, HạĐoan Phương thình lình đè kiếm bên hông. Sau đó một thứ không biết là mãnh thú gì lao qua như non hô biển gầm, họng phát ra tiếng gầm rú, hai mắt đỏ ngầu, thương tích đầy mình, nếu có mặt người của Huyền Tông thì sẽ biết ngay, đây chính là thần thú Thanh thô của Cửu Lộc sơn.

Thi Vô Đoan buông một tay bên người, đầu ngón tay run khe khẽ, dường như muốn chìa tay ra, nhưng mà rốt cuộc chẳng cóđộng tác gì, lúc này phía sau bỗng truyền đến một tiếng chim than khóc, Thi Vô Đoan và Cố Hoài Dương quay đầu, vừa vặn nhìn thấy thúy bình điểu bay vút lên trời, xoay quanh qua lại trên đỉnh đầu hai người, trong tiếng rống phát ra âm thanh như người khóc thảm.

Con thỏ mở mắt, đôi mắt nhưđậu đen lẳng lặng nhìn tấm gương do nước ngưng tụ thành.

Chỉ thấy HạĐoan Phương ra lệnh một tiếng, hơn mười người đồng thời lao lên vây Thanh thô vào giữa, HạĐoan Phương kia một tay cầm kiếm, một tay lấy tù và giắt ở hông, kề lên miệng thổi một điệu ùù kỳ dị.

Những người khác tranh nhau làm theo, thanh âm trầm thấp vang vọng lan ra, giai điệu ấy đơn giản mà quen thuộc, là do Thi VôĐoan lúc nhỏ chung đụng với Thanh thô rất lâu mới mò ra cách trao đổi với nó, y từng dắt Thanh thôđi qua mỗi một xó xỉnh của Thương Vân cốc Cửu Lộc sơn, còn từng dẫn Thanh thôđi cứu Bạch Ly đại nạn ập đầu.

Đến bây giờ nhớ lại, đều không giống thật.

Thanh thô chần chừ, chân cào mặt đất, ánh mắt lại thanh minh, nó nghe ra giai điệu quen thuộc này, trong họng phát ra tiếng rên nhỏủy khuất, giống như cũng đang tìm kiếm thiếu niên rất nhiều năm trước biến mất rồi rốt cuộc không về nữa.

Sau đó HạĐoan Phương đưa tay ra hiệu, những người thổi tù vàđồng thời dừng lại, chỉ có thanh âm một mình hắn thổi ra còn đang du dương truyền đến, Thanh thô ngoan ngoãn cúi đầu, chậm rãi tiến lại gần, HạĐoan Phương giơ tay, nhìn chằm chằm Thanh thô không hề chớp mắt, sau đóđột nhiên buông bàn tay.

Vô số mũi tên từ bốn phương tám hướng bắn tới, nháy mắt xuyên qua thân thể Thanh thô, nó phát ra tiếng rên hấp hối, một mũi tên bắn mù mắt, nó liều mạng lắc đầu, đau đớn cực kỳ.

Tay Thi Vô Đoan nắm chặt lông thỏ.

HạĐoan Phương quát to một tiếng, đột nhiên nhảy vọt lên không, nhấn mũi tên bắn vào mắt Thanh thô, Thanh thô rú lên một tiếng thật dài, rốt cuộc ngã rầm xuống, con mắt lành lặn còn lại phảng phất xuyên thấu qua Thủy kính, nhìn thấy Thi VôĐoan, đôi mắt nó cực đen cực to, có vẻ hơi ngỡ ngàng luống cuống.

Rốt cuộc, toàn thân Thanh thô co giật vài cái rồi bất động.

HạĐoan Phương thở hổn hển bắn một tín hiệu, lập tức xa xa có người đáp lại, Cố Hoài Dương nhìn màu sắc đạn tín hiệu kia, trong lòng khẽ buông lỏng, nói: “Xem ra là thuận lợi, lần này can hệ rất lớn, đuổi giết thần thú ngay trên Cửu Lộc sơn, may mà ngươi quen thuộc súc sinh này, có thể thần không biết quỷ không hay giết chết nóở nơi đây.”

Thi Vô Đoan miễn cưỡng nhếch khóe miệng mỉm cười, đáp: “Thanh thô là trận nhãn cuối cùng, đến đây bảy đại trận nhãn hủy hết, từ nay về sau, mật ước giữa tam đại giáo tông đã hủy bỏ, hơn hai năm qua xem như không uổng phí.”

Thi Vô Đoan tinh thông trận pháp, mấy năm nay cùng không ít người trong đồng đạo đồng thời nghiên cứu mật ước gắn bó tam đại giáo tông kia, y phát hiện cái gọi là mật ước, vô luận là giữa người với người hay giữa môn phái với môn phái, đều là trận pháp nào đó liên liên lụy lụy, trong có cơ quan và nhân quả, mật ước của tam đại giáo tông mấy ngàn năm mấy vạn năm không phá càng phức tạp vô cùng, bên trong lại liên lụy bảy đại trận nhãn.

Thạch bồđề, tháp luân hồi của Đại Thừa giáo tông, phướn trấn hồn, chày thập nhị tinh của Mật Tông, cùng với tinh bàn của tông chủ, đại sơn đăng và thần thú Thanh thô vật sống duy nhất của Huyền Tông.

Trăm cay nghìn đắng, dùng hết mọi kế, đến đây thì tất cả trận nhãn đều bị hủy, tam đại giáo tông không còn mật ước.

Y còn chưa dứt lời, đại địa đã chấn động, vô số lưu tinh từ không trung rơi xuống, tựa như ngân hà tung ra.

“Rất tốt.” Thi VôĐoan bình luận, tầm mắt từ ngân hà chuyển sang thúy bình điểu còn đang khóc thảm không ngừng, qua giây lát lại nói một lần nữa rằng, “Rất tốt.”

44. Chương 44: Hỗn Độn

Tử Vân tự tây bắc thành Bình Dương, hôm nay bốn bề giới nghiêm, trong thành cấm quân bao vây kín bưng, không ít văn võ quan viên thần sắc ngưng trọng đứng hai bên đường, làm đầu chính là Trâu Yến Lai và một nam tửđội cao quan.
Con đường trước tự ngày xưa có một khu chợ, ngựa xe như nước rất là náo nhiệt, hiện giờ lại chỉ còn người mặc giáp cầm binh khí.

Trên đường có một cao lầu, tên là Long Vương các. Bình nhật đám đông náo nhiệt, đi trễ thậm chí chẳng chen được vào đại sảnh dưới lầu, chính là cao lầu đệ nhất trong thành Bình Dương, trên tầng đỉnh trừ hoàng cung đại nội, tầm mắt có thể nhìn thấy quá nửa đếđô. Hiện giờ lại canh phòng nghiêm ngặt, mành buông trên tầng đỉnh kia, thấp thoáng nhìn thấy bóng người lướt qua, thỉnh thoảng có Thái y vác hộp thuốc ra vào vội vã.

Nhìn vào thì thấy trong tầng đỉnh Long Vương các kia kê một cái giường, một thanh niên đứng cạnh giường, cúi đầu không nói câu nào. Một lão nhân râu tóc bạc trắng nằm trên giường, diện mục tiều tụy, hốc mắt hõm sâu, ánh mắt xuyên thấu qua tấm mành bị gió nhẹ thổi nhìn hướng Tử Vân tự, trong chăn lộ ra một bàn tay lốm đốm, nhưng trên người lại mặc áo bào màu vàng – thiên tử năm đó còn trẻ trung, đến Cửu Lộc sơn tá vận, hiện giờ lại già nua hom hem, Thái phó Nhan Chân ở ngay bên cạnh.

Thời điểm chính ngọ, mây đen che phủ trời đất đột nhiên bao kín thành Bình Dương, một tiếng sấm đinh tai nhức óc đánh xuống, trúng ngay cây hòe to trong viện của Tử Vân tự, sau đóđại môn đen kịt nặng nề kia chậm rãi mở ra từ chính giữa, đây từng là nơi các đời quốc sư bế quan, mà chức vị quốc sư vẫn bỏ trống từ tiền triều, đại môn Tử Vân tự dường nhưđã trăm ngàn năm chưa từng mở ra.

Trục cửa phát ra tiếng trầm trầm, giống như một lão nhân đã gần đất xa trời từ dưới mộ thò một bàn tay ra, khăng khăng túm thứ gìđó không chịu đi.

Bụi bặm tràn lan, nơi đây yên tĩnh đến mức phảng phất chỉ còn lại hô hấp của con người, rất lâu sau, chỗ cánh cửa tối om kia lại xuất hiện một bóng người. Đế vương trên giường trong Long Vương các không nhịn được nhổm dậy, thanh niên bên cạnh vội tiến lên đỡ lấy, đế vương tuổi già lại chỉ vươn cần cổ khô quắt, hệt như một con ba ba già bám trên mép nồi, đôi mắt đùng đục nhìn chằm chằm bóng người chỗ cửa kia.

Một nam nhân âm sắc khàn khàn xướng: “Ma quân xuất quan…”

Sau đó tiếng vô số người chồng lên nhau, cơ hồ không nghe rõ hai chữ“cung nghênh”đồng thời hô lên trong miệng họ, trên con hẻm giữa đám đông lộc cộc đẩy lên một chiếc xe ngựa, bốn cấm quân toàn thân khôi giáp hộ tống, chỉ thấy trên chiếc xe ngựa nọ có trói một thiếu nữ sắc mặt tái nhợt, đầu tóc bù xù, người mặc áo tù, ngực dùng chu sa viết một chữ“tội” rõ to, cô bị bịt miệng, không kêu được câu nào, chỉ liều mạng rơi lệ.

Người nọ lại cao giọng nói: “Hiến tế…”

Nháy mắt thiếu nữđã bịđẩy đến cửa Tử Vân tự, bóng người ẩn nấp trong tối kia lúc này mới dần hiện ra, y lại là một nam nhân diện mục thập phần tuấn mỹ, tóc rối tung, giữa trán có một văn lộ màu đen, lại là hình dáng một đóa hoa, khiến người ta cảm thấy có vài phần quỷ dị.

Đôi mắt y cực lạnh lẽo, dường như là hai khối lưu ly chứ chẳng phải mắt người, y nhìn thiếu nữ, cô rùng mình một cái giống như toàn thân bị giội nước lạnh.

Người này chậm rãi vươn tay, bàn tay trùm trên đầu thiếu nữ, nhưng động tác hết sức nhẹ nhàng, giống như dùng ngón tay vuốt lại mái tóc bù xù của cô, thiếu nữ ngẩng đầu nhìn y với nét mặt có vài phần mê hoặc, sau đómột cụm khí trắng bốc lên đỉnh đầu cô, đôi mắt bắt đầu mông lung, thứ nhét trong miệng cũng tự nhiên rơi mất, thiếu nữ lại lộ vẻ si mê ra mặt.

Sau đó thân thể cô lại nhanh chóng quắt queo như giọt nước bị hút khô. Cả người hóa thành một cây gậy gỗ, chỉ còn bộ khung xương và một cái đầu, cái đầu nọ có vẻ to đến kỳ dị, lắc lư chực rơi bị nam nhân kia nắm trong tay.

Trên mặt bốn quân nhân hộ vệ xe lộ ra vẻ kinh hãi không kìm nén được, chỉ thấy nam nhân xuất hiện trong Tử Vân tự nọ lại tiến lên một bước, bỗng nhiên vung tay, xương cốt toàn thân thiếu nữ hóa thành bột mịn, khoảnh khắc nát bấy, phấn xương cốt từ trong áo tù bay ra, chỉ còn lại một cái đầu vinh quang phơi phới lăn lên xe.

Thanh âm khàn khàn của nam nhân lại vang lên: “Lễ thành…”

Lão Hoàng đế thân trên gác cao chớp đôi mắt sắp không mở ra được, đôi tay như cây khô túm chặt thanh niên bên cạnh, hỏi Nhan Chân: “Đó là…Đó là cái gì thế?”

Câu này còn chưa dứt lời, Ma quân từ trong Tử Vân tựđi ra đột nhiên ngẩng đầu lên, dường như có tri giác, ánh mắt đối lại lão Hoàng đế. Cặp mắt lạnh lùng kia giống như trong khoảnh khắc đâm xuyên qua ngực lão Hoàng đế, tích tắc ấy Hoàng đế cho rằng mình đã chết, ông ta chợt phát hiện, bị người kêu vạn tuế vạn vạn tuế nhiều năm như vậy, chung quy cũng chẳng biến thành con ba ba ngàn năm rùa vạn năm, cái bóng tử vong lớn lao vẫn đang từng chút một biến thành như bóng với hình trên con đường tuổi già.

“Đó là vận số.” Nhan Chân khom người nhẹ giọng đáp, “Vạn tuế, đó là vận số của Đại Càn ta.”

“Vận số… khụ khụ khụ…” Lão Hoàng đế ho một hồi, ánh mắt chậm rãi chuyển qua người Nhan Chân, trong lòng thầm nghĩ, vận số của một triều đại, một giang sơn, sao lại nằm trên một quái vật trong khoảnh khắc đã hút khô máu thịt toàn thân một người?

Nhưng màông ta không nói ra, rất nhiều năm trước kia, đối với người của Nhan gia, ông ta đã luôn khó lòng nói gì.

Đều nói Thái phó Nhan Hoài Phác vì nước tận trung, cuối cùng chết trên Cửu Lộc sơn, là vui buồn lẫn lộn, ban đầu ông ta cũng tin tưởng như vậy, lão Nhan thái phó tay cầm tay dạy dỗ lớn lên, tiên hoàng chết sớm, ông ta lên ngôi lúc còn quá trẻ, luống cuống đối mặt với Đại Càn tan hoang này, lão Nhan thái phó chính là cây gậy của ông ta.

Nhưng mà… một thiên tử, cần một cây gậy lúc nào cũng khẩn thiết dạy bảo bên tai sao?

Nhan gia phụ tử rốt cuộc có bản lĩnh gì, cha chết lại đến con không dứt.

Bởi vì Mật Tông sao? Bởi vì tam đại giáo tông sao?

Bởi vì bọn họ có những năng lực thần thần quỷ quỷ câu thông u minh này sao? Rốt cuộc ai mới là Hoàng đếĐại Càn?

Hoàng đế tuổi giàđột nhiên phẫn nộ, cảđời ông ta chưa từng phẫn nộ như vậy, giống như sinh mệnh nhen lên một mồi lửa cuối cùng, ông ta muốn rít gào, muốn gầm thét, muốn lớn tiếng quở mắng người trung niên tiên phong đạo cốt trước mặt này một câu “hoang đường”, nhưng mà chẳng còn sức lực.

Mồi lửa này chưa đốt lên mùa xuân thứ hai, trái lại đã muốn thiêu chết ông ta.

Ta sắp chết rồi. Hoàng đế liều mạng cầm tay Thái tửđang đỡ mình, trong lòng thầm nghĩ, ta là một… nam nhân yếu đuối.

“Lạc nhi.”Ông ta bỗng nhiên gọi một cách rõ ràng.

Thái tử cúi đầu nói: “Phụ hoàng.”

“Trẫm sau khi trăm tuổi, truyền ngôi cho con…” Khoảnh khắc ấy lão Hoàng đế nhìn khuôn mặt Thái tử tuổi trẻ, trong lòng chẳng biết đang nghĩ những gì, một câu này buột miệng mà ra.

Lại mang theo điềm xấu không nói thành lời.

Thái tử hai gối mềm nhũn, quỳ thẳng xuống đất, cao giọng nói: “Phụ hoàng!”

Nhan Chân lùi về sau một bước, cũng quỳ bên cạnh, ánh mắt bình đạm dời về phía mặt đất, lẳng lặng nghe.

Lão Hoàng đế thoáng như không nghe thấy, nói: “Con phải… tận chức thủ, cần chính vụ, trọng dụng hiền tài, tránh xa tiểu nhân, ban đêm không được quên mất nỗi lo của nước ta, không thể… không thể giây lát quên đi dạy dỗ của liệt tổ liệt tông, con… con… con…”

Con đừng giống như ta.

Lão Hoàng đế nhìn Thái tử bất kể thật giả, đôi mắt đỏ hoe, trong lòng thầm nói câu này, nhưng không nói ra miệng.

Con đừng yếu đuối như ta, con phải làm một nam nhân đường đường chính chính, làm một thiên tửđường đường chính chính, một lần nữa nhặt lại thể diện hoàng gia chúng ta đãđánh mất trăm ngàn năm, làm chủ nhân chân chính của giang sơn này.

Câu này như một đám chim nhỏ chiêm chiếp không ngừng, lao khắp tứ xứ, đâm lên ngực ông ta, nhưng thủy chung không thể chui ra. Lão Hoàng đế chỉ nắm tay Thái tử, cánh tay lộ rõ gân xanh kia lại có phần như là lão yêu trên núi, bị tay áo màu vàng ánh ra sắc xanh xao thảm đạm.

Sau đó ông ta một lần nữa giãy giụa đứng dậy khỏi giường như hồi quang phản chiếu, trong lúc hành động vén tấm thảm phủ trên người, mùi khai bốc lên – hóa ra làông ta nằm đã lâu, tè cả ra quần mà bản thân còn chưa biết.

Thị tòng chẳng ai dám lộ vẻ ghét bỏ, lão Hoàng đếđũng quần ướt này bước đôi chân quắt queo, hất những người chung quanh định đỡ mình, lảo đảo đi tới bên cửa sổ như một cây trúc biết động, xé màn “soạt” một tiếng, tất cả mọi người dưới lầu đều có thể nhìn thấy thiên nhan không có thể diện lắm của thiên tử, vội khiếp sợ cúi đầu, chỉ lo bị mù mắt.

Chỉ có nam nhân ra từ Tử Vân tự kia còn đứng đó, một cái bóng to gấp đôi người bình thường kéo dài phía sau, khóe miệng thoáng cóý cười không rõ lắm, nhìn lão Hoàng đế, qua giây lát, y chắp tay một cách hết sức lấy lệ và vô lễ, miệng rõ ràng nói: “Hoàng thượng vạn phúc.”

Lão Hoàng đế khuôn mặt co rút giây lát, sau đó nói: “Ha ha ha ha ha…”

Ông ta đột nhiên đưa tay nắm lấy song linh, cười to không ngừng, chẳng biết lại bị bệnh gì nữa. Nhưng mà không đợi đám Thái tử và Nhan Chân lên đỡ, tiếng cười của lão Hoàng đếđột nhiên nghẹn lại, ông ta ngửa đầu, thân thểưỡn lên như cá mắc cạn, sau đó bằng động tác ngửa mặt lên trời cười to này, rầm một tiếng ngã thẳng xuống.

Làm Thái tử sợ tới mức trợn mắt há mồm, hồi lâu mới lại gọi: “Phụ hoàng!”

Đáng thương ông ta hôm ấy, thật sự còn chưa có cơ hội nói ra lời khác.

Nhan Chân xông lên một bước, đến bên cạnh lão Hoàng đế, chìa ngón tay thử mũi, sắc mặt dần ngưng trọng, hồi lâu mới thấp giọng nói: “Hoàng thượng… tấn thiên rồi.”

Lão Hoàng đế kéo gắt gao giang sơn Đại Càn này, sinh trong ưu hoạn, chết trong cười to, tuy không đủ thể diện nhưng chung quy là người đầu tiên từ xưa đến nay, cũng chẳng biết ở dưới chín suối có chịu nhắm mắt hay chăng.

Dù cho có Nhan thái phó tọa trấn, hiện trường cũng hỗn loạn hẳn, Trâu Yến Lai tiến lên một bước, khom lưng nói với người ra từ Tử Vân tự kia: “Mời Ma quân đi bên này, hạ quan có mấy câu muốn nói tỉ mỉ với ngài.”

Nam nhân nhìn hắn một cái, theo hắn rời khỏi nơi hỗn loạn, hai người một trước một sau ngồi trên một chiếc xe ngựa, trên xe có kẻ như mảnh vải sớm chờđợi từ lâu, Ma quân Bạch Ly thò tay, nó liền hớn hở kềđến như một con chó.

Trâu Yến Lai nói: “Cho phép hạ quan đưa Ma quân vào phủ.”

“Ngươi có chuyện gì.” Bạch Ly dựa lên xe, chẳng buồn ngẩng đầu mà hỏi.

“Đêm hôm qua hạ quan xem tinh tượng, thấy ngân hà thiên băng, đại tai đã khởi, tính toán cẩn thận, lại là mật ước bị hủy…”

Bạch Ly ngước lên, tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn một cái, thanh âm nhẹđến mức phảng phất sợ thổi tung bụi bặm trong gió, hỏi: “Là… y làm?”

Trâu Yến Lai cúi đầu một chút, không thể nói gì.

“Y có động tác lúc này, ta xuất quan lúc này, ngươi nói có phải là chúng ta cũng có duyên phận hay không?” Bạch Ly hơi nhếch khóe miệng, dường như nở nụ cười, song ánh mắt vẫn lạnh đến mức khiến người ta kinh hồn bạt vía, chỉ nghe y tiếp tục nói, “Thi VôĐoan nếu khởi sự, tất xuống tay từ Huyền Tông, Trâu đại nhân có thể sớm chuẩn bị một chút.”

Trâu Yến Lai hơi nghi hoặc ngẩng đầu, Bạch Ly dường như biết vấn đề hắn không nói ra miệng – Huyền Tông chính làđứng đầu tam đại giáo tông, cho dù mật ước giáo tông mất hiệu lực thật, cũng chỉ hủy đi liên lụy giữa các đại giáo tông, nhưng mà quán tính trăm ngàn năm, xưa nay đồng hơi liền cành, dẫu mật ước không còn, liên minh đâu dễ dàng bị phá hoại như vậy?

Thi Vô Đoan sẽ như thiêu thân lao đầu vào lửa khiêu chiến Huyền Tông?

“Ta hiểu rõ y.” Bạch Ly lại chỉ nói nhẹ nhàng, “Ta từ nhỏđã hiểu rõ y.”

45. Chương 45: Khói Lửa

Năm Đại Càn thứ hai mươi chín, tiên hoàng tấn thiên, tân hoàng lên ngôi.
Đời sau sách sử ghi lại, năm ấy là bắt đầu đại loạn dài đến mười hai năm.

Từ năm Đại Càn thứ hai mươi, các nơi bấp bênh không ngừng, kẻ khởi sự rất đông, bát phương hôứng, dường như đã trở thành một tục lệ, nếu ai chưa từng tạo phản vài lần thì quả thật hơi mất mặt.

Cùng với thiên tai nhân họa liên miên không ngừng, triều đình bận dỡ tường đông bổ tường tây, mỗi ngày mệt nhoài, khổ sở phòng thủ giang sơn xã tắc bấp bênh này.

Năm Đại Càn thứ hai mươi chín, vùng Châu Việt mười bốn châu luân phiên chiến loạn, Bồng Lai, Đông Việt các nơi lưu dân tổ thành nghĩa quân, nhân cháy đánh cướp, tướng lĩnh lưu dân tự lập đăng cơ, tự xưng “Đông Việt thượng quốc”ở duyên hải, nhân mô cẩu dạng thỉnh quốc thư, chiêu cáo thiên hạ, công nhiên tạo phản.

Tân hoàng sai đại quân thảo phạt, nhưng quân đội triều đình đi được một nửa thì gặp phải đợt địa chấn lớn nhất đại lục này.

Quân bình định còn chưa tìm được phản quân đã tự mình bị dãy núi sụp đổđè chết mấy ngàn người. Địa chấn lan đến gần Bồng Lai, Đông Nhạc, Tần Hà, Hoài Tây, Ngô Sở năm sáu châu, Đại Châu sơn do đất nứt trăm trượng, vách núi phía tây sụp mất một nửa.

Tội nghiệp quốc quân mới thượng nhiệm của “Đông Việt thượng quốc” lúc ấy đang tuần tra tân cung, suýt nữa bị hoàng cung tu một nửa đổđè chết, sợ vỡ mật, tè ra quần mà kịp thời giải tán văn võ bá quan, dẫn hậu cung giai lệ kia thu gom châu báu đào tẩu, quân bình định triều đình cứ thế tổn thất mấy ngàn người và toàn bộ quân nhu, khải hoàn về triều…đại thắng.

Trò hề này mới chỉ là bắt đầu.

Mọi người không biết, địa chấn dữ dội chính là kết quả việc mật ước của tam đại giáo tông bị hủy.

Đồng thời, Châu Việt mười bốn châu phản quân không địch lại quân tiễu phỉ trong triều, lúc này mấy hãn phỉđầu lĩnh nhân cơ hội dẫn quân đội vào khu vực “Đông Việt thượng quốc” ban đầu, yên tâm thoải mái cưu chiếm thước sào.

“Văn võ bá quan” Đông Việt thượng quốc quan phục còn nóng hổi căn cứ tư tưởng “có sữa là mẹ”, nhao nhao bất chấp đúng sai, cùng quân lưu khấu Châu Việt mười bốn châu hợp làm một thể.

Đầu sỏ“Hắc Kỳ Lân” của quân lưu khấu ban đầu khoác xanh quấn đỏ, kẽ răng còn giắt lá rau chưa xỉa sạch, vượn đội mũ người ngồi trên long ỷ, thành Hoàng đế nhiệm thứ hai của Đông Việt thượng quốc.

Từđây, Hoàng đếđổi bảy tám nhiệm, tổng cộng một năm rưỡi. Cho nên bách tính đời sau cũng gọi “Đông Việt thượng quốc” thần kỳ này là“Tẩu MãĐăng quốc”. (Tẩu mã đăng: đèn kéo quân)

Hoàng đế khai quốc của Đông Việt thượng quốc mặc dù là một tên ngốc khá truyền kỳ nhưng không biết là trúng vận cứt chó gì mà chọn địa phương tương đối không tồi, vùng phía nam Bồng Lai thêm phần lớn Đông Nhạc này muốn bình nguyên có bình nguyên, muốn ngô có ngô, bốn phía là vô số gòđất cùng với những khu rừng thiên nhiên, trên núi vô số kỳ trân thức ăn, là một nơi màu mỡ.

Nơi đây dụng binh càng mới lạ, những thổ Hoàng đế này bình nhật mặc vàng đeo bạc, quân tiễu phỉđến cũng không hàm hồ, hô một tiếng liền nghênh chiến, chiến không lần nào không bại, sau đó quăng mũ cởi giáp lủi vào núi rừng, trốn mấy ngày trong động giữa núi, toàn coi như Hoàng đế của đếđô Bình Dương đi hành cung tránh nóng.

Chờ quân tiễu phỉ càn quét một phen vào trú trong thành, đám “vương hầu tướng” tự phong này lại thường xuyên quấy rối, đốt giết đánh cướp không từ bất cứ việc xấu nào, đeo hàm Thừa tướng còn kiêm làm thổ phỉ, cướp xong là chạy, bị bắt liền đầu hàng, qua mấy hôm chạy đến tiếp tục cướp bóc.

Vô luận quân nhu của quân đội hay bách tính tầm thường đều không chịu nổi bị quấy nhiễu.

Nhưng vận khí của họ cũng tốt, quân tiễu phỉ thông thường đóng quân nơi này không đến nửa năm một năm, lại cóđịa phương khác xảy ra chuyện, vì thế quân tiễu phỉ như thể một miếng giẻ lau vạn năng đành phải thay biên chế khác, đến địa phương khác tiễu phỉ mới.

Một khi tường đông bị dỡđi bổ tường tây, văn võ bá quan “thượng quốc” làm thổ phỉ giữa núi rừng này lại lắc mình biến hóa thừa trống mà vào, quả thực như một miếng cao da chó, mặt dày mày dạn, không làm sao hất ra được.

Một “Hoàng đế” chết, ngàn vạn “Hoàng đế” tre già măng mọc trèo lên, để phòng ngừa tranh quyền đoạt thế, họ còn phải nghĩ một biện pháp, mọi người đều có số thứ tự, kẻ số nhỏ chết, số lớn xếp ngay sau leo lên, ấn dấu tay dập đầu dâng hương làm thề, đội ngũ này lại thập phần có trật tự, mấy năm chẳng thấy chen lấn, cũng có thể lấy làm kỳ.

Năm thứ hai tân hoàng sửa niên hiệu thành Phổ Khánh năm đầu, riêng năm này, “Tẩu MãĐăng quốc”đã năm lần bảy lượt tác loạn, dễ dàng moi rỗng quốc khố, mà tam đại giáo tông giờđây đang tu bổ mật ước nghiên cứu kinh điển, thân mình còn chưa lo xong, cảđại lục đều hỗn loạn.

Thuế các nơi mỗi lúc một nặng, bách tính khổ không nói nổi, giống như thành tuần hoàn ác tính, một con đường chết chính làđi tạo phản, càng ngày càng kéo quốc gia đã lung lay sắp đổđến vực sâu hơn.

Tân hoàng hạ chiếu tội mình, sau đóđương triều đại nộ, trút giận lên Nhan Chân và chúng trọng thần liên can, lại lấy thủđoạn lôi đình quở trách Nhan Chân thân là người đứng đầu quần thần mà không hề làm gì, ngồi không ăn bám hại nước hại dân, đem hạ ngục.

Nhan Chân quỳ rạp xuống đất, bình tĩnh tam hô vạn tuế, vào đại ngục ngồi trong tiếng kêu gào của vô số cựu thần đâm đầu vào cột.

Tân hoàng đế vương tâm thuật, giở thuật cân bằng, một mặt trách cứ Nhan Chân, một mặt ngược lại ủy thác Trâu Yến Lai cũng xuất thân Mật Tông, vừa an tâm giáo tông, vừa âm thầm thu hoàng quyền.

Sau đó bản thân tân hoàng liền làm một việc càng thêm hại nước hại dân.

Y trách cứ Nhan Chân tăng thuế họa hại bách tính, tăng thuế khiến cho chính trị hà khắc như hổ, nhưng mà triều đình phải đánh giặc, phải chẩn tai tứ xứ, phải chi, phải có tiền. Tân hoàng thi hành nhân chính không thu được thuế, đành phải giản lược hết thảy, cắt giảm số lượng cung nhân cùng với chi phí hằng ngày của các cung, ngự thiện mỗi ngày giảm bớt quá nửa, càng không hề xây cất gì.

Truyền rằng trong góc tây bắc hoàng cung có Ngọc Hạc điện, chính là chỗ sủng phi của tân hoàng ở, một ngày do gió to rơi hai mảnh ngói lưu ly, sủng phi khóc sướt mướt đến làm nũng, yêu cầu tu sửa, lại chọc giận tân hoàng nghèo đến phát điên, nhận định đó là một hồ ly tinh bại gia, từđây biếm vào lãnh cung –đủ thấy bần tiện phu thê bách sự ai.

Nhưng mà vẫn không đủ, tiền là kiếm ra, không phải bớt ra. Chủ yếu ở khai nguyên, tiết kiệm chẳng qua là kế tạm thời, lúc này rốt cuộc như muối bỏ biển.

Vì thế Hoàng đế Phổ Khánh suy nghĩ ba ngày ba đêm, liền nghĩ ra một chủý kém cỏi –đúc tiền.

Theo lẽ thường mà nói, đúc tiền cần vàng bạc, nhưng nếu có vàng bạc thì vị chủ tử Ngọc Hạc điện kia cũng chẳng cần đi lãnh cung khóc tang suốt ngày. Cho nên vật đúc tiền Hoàng đế Phổ Khánh dùng chính là một loại phiếu vải, thêm một con dấu trên vải, vắt sổ dùng công nghệđặc thù làm thành hình dạng riêng, trên viết thông phiếu Phổ Khánh là có thể làm vàng bạc, mỗi phiếu một kim ngạch riêng.

Hoàng đế Phổ Khánh tự cho là một chủý tốt, dương dương đắc ý phát hành mớ phiếu vải này, nhưng y đã xem nhẹ mức độ thiếu tiền của triều đình, một xấp không đủ, thêm một xấp nữa, sau đó công nhân chế thông phiếu suốt ngày suốt đêm đã không kịp sử dụng, hết thảy liền giản lược, bớt hết công đoạn vắt sổ vàđồán, triều đình chỉ thêm một con dấu trên bốn chữ“thông phiếu Phổ Khánh” là có thể sử dụng.

Nhất thời thông phiếu ùn ùn kéo đến, số lượng quan viên các cấp báo càng lúc càng lớn, rất nhiều kẻ tùy tiện vác một xấp vải rách giấy nát vào kinh, ngồi dưới đất kêu nghèo một phen, là có thể tùy ý viết ngạch số bên trên, cầu triều đình đóng dấu viết chữ.

Hoàng đế Phổ Khánh còn chưa dương dương tựđắc đủ trong chủý tuyệt diệu này của y, dân gian đã truyền ra bài từ niêm luật không bằng, hát rằng:

Chốn Bình Dương một cây thần bút, chấm giấy thành vàng có Phổ Khánh. Tài cao! Kẻ ngày xưa nghèo rớt mồng tơi, hiện giờ vạn kim như chơi. Sợ hãi! Bình Dương giấy đắt gạo càng căng, vạn lượng bạc trắng đáng nửa bát. Thế nào? Ta chỉ nói, thịnh thế an khang, Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế.

Hoàng đế Phổ Khánh tài cao không ngờ thông phiếu của y biến thành trò cười, nhà nhà hộ hộ chuồng heo chuồng dê ném cả xấp, bởi vì cũng từng thịnh hành một thời gian, thậm chí vàng bạc lưu thông trên chợ bị phá hoại hỗn loạn khủng khiếp, có một sốđịa phương lại dứt khoát lấy vật đổi vật.

Chuyện này vừa ra thì không thể vãn hồi, khiến Hoàng đế Phổ Khánh sứt đầu mẻ trán. Đám Trâu Yến Lai thừa cơ liên danh dâng thư, yêu cầu triều đình bãi bỏ thông phiếu bố phiếu, đồng thời phục Nhan Chân.

Quần thần đều quỳ xuống đất mong xét lại, Hoàng đế Phổ Khánh cảm thấy mình đã thành cô gia quả nhân, sự oán hận và sợ hãi với Nhan Chân trong lòng tăng thêm một bậc, nhưng chẳng thể làm gì, đành phất tay phê phục.

Sự hỗn loạn này không hề nghi ngờđã cho đám Cố Hoài Dương cơ hội tốt đểđục nước béo cò. Hắn tuy rằng vẫn hoạt động âm thầm, lại cóđám Thi Vô Đoan lén liên hợp môn phái tu đạo phân tán, tập trung những dòng suối nhỏ tới lui thành thế giang hải, dùng các loại âm mưu quỷ kế phá hủy mật ước bảy đại trận nhãn, nhưng không hề ra mặt, thậm chí thỉnh thoảng còn xuất binh, giả vờ giả vịt trợ giúp triều đình tiêu diệt phỉđồ sơn trại, vốn định chờ thời cuộc loạn hơn, của cải dày hơn lại cóđộng tác, ai ngờ xảy ra chuyện thông phiếu Phổ Khánh.

Thánh chỉ thông phiếu vừa hạ, Thi VôĐoan đã tính chuẩn kết cục của trò cười này, quận Hải Ninh tuy là vùng xa xôi, lại là kẻđầu tiên vác hàng loạt vải rách giấy nát vào kinh than nghèo, đồng thời phát động thương hội, vơvét thông phiếu khắp nơi, giao dịch thông phiếu hàng loạt, sau đó lại chia các đường, đem hàng loạt thông phiếu kiếm được thần không biết quỷ không hay đổi lấy vàng bạc đồng giá. Vì thế chờ thông phiếu không đáng một xu cho đến khi bị phế, người có tâm mới kinh ngạc phát hiện, vàng bạc trên chợ lại còn ít hơn trước, chẳng biết đãđi đâu cả.

Chướng khí mù mịt – trừ chướng khí mù mịt thì quả thực không thể hình dung giang sơn Phổ Khánh tan tành này.

Nhan Chân sau khi phục chức chuyện quan trọng nhất chính là truy tra tung tích vàng bạc, đồng thời mật tín cho tam đại giáo tông, triệu hoán các đại môn phái cùng tụ hội ởĐại Châu sơn, trước mắt thế cục hỗn loạn phức tạp, lửa sém lông mày, không nói chuyện khác, chỉ chuyện mật ước mất hiệu lực đã khiến người ta kinh hoàng khiếp đảm.

Đám Trâu Yến Lai cũng mật mưu rải tin tức Đại Châu sơn hội minh, quả như Bạch Ly sở liệu, bọn Thi VôĐoan vốn còn cẩn thận quan vọng bởi vì Hải Ninh một đêm phất nhanh, lại thêm luyện binh nhiều năm, đã rục rịch ngóc đầu, tính toán mài đao ra tay, lúc này quân Khăn Đỏ giấu tài lâu năm tựa như một con dã thúđã mở miệng, chuẩn bị cắn bất cứ lúc nào.

Mục tiêu đầu tiên của Thi VôĐoan là nhắm vào Đại Châu sơn hội minh.

Cuối năm Phổ Khánh thứ hai, thủ lĩnh tam đại giáo tông tề tựu Đại Châu sơn, Thi VôĐoan lén điều binh khiển tướng, bày ra cạm bẫy.

Bạch Ly chưa từng lộ diện hội minh, sau khi xuất quan y cơ hồ chỉ gặp mình Trâu Yến Lai, ởđếđô Bình Dương ru rú trong nhà, như xem náo nhiệt mà nhìn những người này tranh nhau đăng trường, hiện giờ rốt cuộc cũng chuẩn bịđộng thủ.

Từđầu đến cuối, trong lòng y chưa bao giờ có hoàng thất hoặc là triều đình, chỉ chứa mỗi một người, một việc.

Một người, là nam nhân tổn thương y sâu vô cùng, khiến y yêu sâu hận nặng kia.

Một việc, là phải trừđi tất cả yếu đuối trên người mình, bất chấp hết thảy mà trở nên cường đại, cường đại hơn một chút.

Rồi có một ngày, thế gian không còn vật nào có thể trói buộc y, rồi có một ngày, thế gian không còn việc nào có thể ngăn cản y.

Chuyện bị huyết trói buộc, mặc người xẻ thịt trong tiểu viện kia, xảy ra một lần làđủ rồi. VôĐoan, bao nhiêu năm rồi, hiện giờ hai ta lại phải chạm mặt.

Thời đại này đãđến, mọi người đều đã vào cuộc.

Nhưng mà anh hùng cũng vậy, mỹ nhân cũng vậy, cho dùđều là nhân vật chung linh dục tú, lại đều phải xem thời cuộc, dẫu ngươi là anh hùng cái thế, mỹ nhân tuyệt thế, suốt cả cuộc đời cũng chẳng qua vài nét bút mờ nhạt, đúng thời cuộc thì có thểđi xa một chút, sai thời cuộc thì chỉ bị chôn vùi trong sóng triều cuồn cuộn.

Cho dù hết sức không cam, cũng chẳng qua xét đến cùng một câu – hận đời này làm người, giang hà vạn cổ, không đủ năng lực.

Thạch phá… lại sẽ kinh thiên như thế nào đây?

46. Chương 46: Khởi Sự

Lúc này tây bắc có nạn châu chấu, lưu dân chạy khắp nơi, nổ ra thêm một cuộc khởi nghĩa nông dân thanh thế lớn, trấn áp một lần không có kết quả, lại bị quân cuốc chim đã giết đỏ cả mắt chiếm ba mươi sáu quận, trong đó không thiếu tộc nhân du mục quan ngoại đục nước béo cò, hết sức hóc búa. Hoàng đế Phổ Khánh ba lượt tăng viện, chiến sựđều vô cùng gay go, hết cách, đành một lần nữa triệu tập quân đội các nơi chi viện tây bắc.
Thế là văn võ bá quan Đông Việt thượng quốc lại đắc ý dương dương về triều, Hoàng đế nhiệm thứ mười lên ngôi, cải quốc hiệu lần thứ mười, đáng tiếc Hoàng đế nhiệm thứ chín tại vị chỉ bốn ngày, ngay cả“thủ phụđại thần” cũng chẳng nhớ nổi quốc hiệu này nên là gì.

Cố Hoài Dương nuôi quân ngàn ngày, vì thếđêm Trung thu mười lăm tháng tám năm nay, nhân ánh trăng vừa hay gặp lúc tiết đẹp, Lý Như Sương dẫn ba nghìn khinh kỵ tập kích quận Hoài Nam bắc bộ Hải Ninh.

Hoài Nam kia vốn là quê nhà của Cố Hoài Dương, cực gần vùng Hải Ninh, cũng từng là nơi sơn phỉ hoành sinh. Từ lúc Cố Hoài Dương thụ phong, làm tướng quân chó má gìđó, hắn lại hết sức cẩn trọng quét sạch sẽđám đại thổ phỉ quanh Hải Ninh từng cùng mình xưng huynh gọi đệ nâng cốc nói cười.

Hoài Nam và Hải Ninh thương vụ lui tới vốn không ít, Tuần phủđại nhân Hoài Nam càng được không ít ưu đãi từ chỗ Thi VôĐoan, mỗi lần nhìn thấy Cố Hoài Dương đều nhưđồng hương gặp đồng hương, nước mắt lưng tròng, nâng cốc nói cười không ai không vui sướng, thậm chí Hoài Nam xảy ra chuyện, Hải Ninh tự nhiên không thể“khoanh tay ngồi yên”, năm lần bảy lượt thêm “người có tâm” châm ngòi, Tuần phủ Hoài Nam cầu viện tiễu phỉ, một Đại tướng quân Cố Hoài Dương lại quản phòng ngự tận hai vùng.

Lý Như Sương dẫn ba nghìn người bất ngờ tập kích Hoài Nam chẳng khác nào trộm đồ mình trông, quả thực như vào chỗ không người, tội nghiệp Tuần phủ Hoài Nam kia nửa đêm bị người ta cắt đầu, còn không biết mình mấy năm nay làm chuyện bảo hổ lột da, dinh thự Tuần phủ cũng bị cướp bóc sạch –ăn của người ta, luôn phải nôn ra.

Qua Hoài Nam đến Biên Tây, thành thủ của tiểu trấn Trường Tịnh vùng nam bộ Biên Tây cảm thấy quân Khăn Đỏ này quả thực là từ trên trời rơi xuống, trước mắt tối sầm, thoáng cái hãm thành, thành thủ ngây người đứng trên thành lâu, trước cho mình hai bạt tai, đánh xong thấy rát bỏng, lúc này mới phản ứng được mình không nằm mơ, vì thế hai mắt trợn trắng, đương trường hôn mê bất tỉnh.

Từ thành Trường Tịnh, lời đồn đãi rộ khắp nơi, các loại truyền thuyết phố phường, quả thực nói quân Khăn Đỏ kia đến vô cùng kỳ diệu, tưởng như mỗi kẻđều là quân hổ lang ba đầu sáu tay, đao thương bất nhập. Biên Tây an ổn lâu, từ sau Trường Tịnh mười tám thành trì lần lượt bị phá, ba tháng sau Mạnh Trung Dũng suất lĩnh binh lực tăng viện Lý Như Sương, Biên Tây, Hoài Nam, Hải Ninh mấy nơi rộng lớn phú thứ phương nam lại vào túi Cố Hoài Dương hết.

Cốđại tướng quân giơ cao đại kỳ“trung quân”, noi theo từng đời tổ tiên không biết xấu hổ, tự xưng “quân đội cần vương”, tuyên bố phải làm trò chó bắt chuột mà thanh “quân trắc” một chút, con chuột Nhan Chân này tự nhiên không chịu để hắn tùy tiện bắt, vì thế nghiến răng nghiến lợi phân ra nhân thủ từ tây bắc vừa mới có xu hướng ổn định, tập kết binh lực đến Gia Mục quan phía đông Biên Tây, hai phương giằng co.

Nhưng màđây đều chỉ là mánh khóe, Lục Vân Châu còn đang mai phục, Thi VôĐoan sớm đã dẫn người lén rời khỏi Hải Ninh, tùy thời chúý hội minh của tam đại giáo tông trên Đại Châu sơn.

Cố Hoài Dương chúý hai bên mà vẫn có thể thành thạo, đủ thấy có người trời sinh có tài làm đại sự, chẳng những như thế, hắn đến lúc này nơi này, còn không quên vơ vét của cải –đánh trận không chỉ cần có dũng có mưu, mấu chốt nhất chính là binh cường mã tráng, mà binh cường mã tráng là phải dựa vào tiền.

Trà Hải Ninh xưa nay ngon, quan to quý nhân thậm chí thương nhân viên ngoại, phàm là trong nhà có chút của cải, không ai không dự trữ tràđãi khách thượng hạng của Hải Ninh, trà Hải Ninh cực phẩm trước giờ là cống phẩm của hoàng cung đại nội, trên chợ bởi vì Hải Ninh động loạn, thương lộ không thông, trà và sản phẩm thêu thùa lén vận chuyển ra từ Hải Ninh quả thực bán đến giá trên trời.

Người biết nội tình khả năng sẽ có nghi vấn, ông chủ lớn nhất thương hội Hải Ninh kỳ thật chính là bản thân Cốđại tướng quân, sao hắn lại phong bế thương lộ Hải Ninh? Thì ra Thi VôĐoan vắng mặt, Cố Hoài Dương rảnh rỗi, lợi dụng hùng tài đại lược không tầm thường nghĩ ra một chủý– tự mình đánh cướp mình.

Dù sao nước phù sa không chảy ruộng người ngoài, sau đó ra sức sao trà Hải Ninh.

Quốc gia rối ren, Hoàng đế Phổ Khánh không uống được trà– bởi vì bại gia là bại chính gia của y.

Nhan thái phó cũng không uống được trà– bởi vì hắn tuy rằng bị Hoàng đế ghi hận nhưng thật sự là một đại trung thần.

Thậm chí tướng lĩnh thần công trong triều sứt đầu mẻ trán vì chiến sự các nơi cũng không uống được – quốc gia nguy vong, họ bận văn tử gián võ tử chiến, không dám nghỉ ngơi giây lát.

Nhưng vô sốđại nhân tứ phẩm ngũ phẩm lục phẩm thất phẩm, cùng với cô dì chú bác của họ lại uống được, chỉ cần chiến sự chưa lan đến trước cửa, chuyện quan trọng nhất trước mắt vẫn là mời khách tặng lễđút lót vơ vét.

Xương cốt chết trận và chết cóng không phân đây kia, cửa son rượu thịt vẫn hôi đến phát sợ, Cố Hoài Dương yên tâm thoải mái cho rằng, tương lai hắn dẫn binh đánh qua, quan trọng nhất chính là giết sạch những cô dì chú bác này, trước đó khiến bọn họ moi hầu bao ra một chút quân phí cũng là cực kỳđương nhiên.

Lại nói Đại Châu sơn hội minh, bầu không khí cực khẩn trương, Nhan Chân không thể trực tiếp đến, chỉ phái đồng môn Trâu Yến Lai tham gia thay, thêm một vịđồng minh khác của Nhan Chân, Trương Chi Hiền của Huyền Tông cũng đến, trong triều hai đại trọng thần đồng thời áp trục, cùng chưởng môn Huyền Tông Bích Đàm chân nhân, tông chủĐại Thừa giáo tông Chấp Diệp đại sư, và một bà bà mắt mù Quảng Linh Bà của Mật Tông, đều tự dẫn dắt đệ tử nhà mình, tề tựu Đại Châu sơn, thương thảo đại kế mật ước.

Việc này vốn chẳng cần thương thảo, tam đại giáo tông sở dĩ thế lực lâu dài, chính bởi vì mật ước buộc cả ba thành châu chấu trên một sợi dây thừng, ai cũng biết cách làm tốt nhất trước mắt chính là vờ như mật ước vẫn còn, các giáo tông tự phát giữ vững quy tắc ban đầu, tuy rằng dây thừng đãđứt nhưng vẫn nhảy nhót cùng nhau.

Điểm này cực kỳ dễ dàng đạt thành cộng thức, thế cho nên ba phương vừa gặp mặt, trước tiên là một phen khổđại thù thâm tâm sự riêng mình, khẳng khái bày tỏ cái tâm báo quốc, sau đó hận không thể chỉ trời thề tuyệt không bởi vì mật ước mất hiệu lực mà vi phạm một điều trong tổ huấn.

Nhưng mà mật ước… cuối cùng vẫn bị hủy.

Bán Nhai và Bích Đàm lén thương nghị, trong gần trăm năm, triều chính vẫn là người của Mật Tông lũng đoạn, theo lý Nhan gia sớm nên giao quyền bính, lúc trước mật ước còn, thiết luật quy định tam đại giáo tông không được bởi vậy phát sinh xung đột, mà thủ phụ trong triều, một giáo tông tối đa có thể liên nhiệm hai lần, lúc này mật ước dù sao đã hủy bỏ, Nhan Chân lại quyền khuynh triều dã, vạn nhất đến lúc đó hắn quỵt nợ thì nên làm thế nào cho phải?

Chấp Diệp đại sư mở miệng ngậm miệng niệm tụng kinh văn, mỗi ngày ăn uống vệ sinh thậm chí không ra khỏi cửa phòng, cũng chẳng biết ở trong phòng tham thiền gì vấn đạo gì, dáng vẻ tiên phong đạo cốt sắp thăng thiên, giáo chúng Đại Thừa giáo tông hoặc hữu ý hoặc vôý tránh tiếp xúc với người của hai phái khác.

Đại Thừa giáo tông xưa nay xa rời thế tục, Chấp Diệp đại sư cho rằng, đến đời mình, thời gian tu hành vốn đã cực ít, bị các loại thế tục liên lụy, không được thanh tịnh, trước mắt thế cục chưa rõ, mật ước rốt cuộc không còn, nhìn chung có thể thở một hơi, lui về sau một bước.

Lúc Huyền Tông Mật Tông vay quốc vận chưa từng thương nghị với Đại Thừa giáo tông, bởi vì mật ước quy định, hai trong ba giáo tông đạt thành cộng thức là có thể tùy nghi hành sự, một phái còn lại cần phục tòng quyết nghị của đa số. Đại Thừa giáo tông nói nhân quả nhất, Chấp Diệp đại sư ngày đó nghe một khúc mộc côn gãy làm đôi, một đoạn lại đánh nghiêng sơn đăng hỏa, biết trong đây cóđiềm xấu, hiện giờ mật ước bị hủy, vừa vặn hợp với ngụý của khúc cây khi đó quét tung búi tóc của Nhan Hoài Phác, há không phải là thiên mệnh sao?

Chấp Diệp đại sư tự thấy nhìn thấu thiên mệnh đang tận lực suy tư, làm sao bảo toàn Đại Thừa giáo tông trong trường bấp bênh này, may mà mật ước bị hủy, bớt một lực ước thúc.

Mà Quảng Linh Bà và Trâu Yến Lai hai người kề vào một chỗ càng khỏi cần nói, Trâu Yến Lai dù sao cũng là xuất thân Mật Tông, hiện giờ lại chạy giữa Nhan Chân và Bạch Ly hai người, tâm tư nhanh nhẹn, ẩn ẩn nhìn ra cách nghĩ của Huyền Tông, lòng thầm ảo não, trong mấy ngày, Trương Chi Hiền vốn thân mật khăng khít cũng xa lánh hẳn.

Đủ thấy người vô danh lúc trước ký kết mật ước kia, chẳng những thông hiểu trận pháp các loại phép tính phức tạp, càng là kỳ tài bất thế, vừa nhìn đã thấu lòng dạ mỗi người, nghĩ ra một biện pháp ước thúc ba bên như vậy, mới bảo tồn tam đại giáo tông vô số năm đời đời tương truyền.

Hội minh Đại Châu sơn vốn để thu tam đại giáo tông về một lòng, cứ thế lấy các lộ trong đó tựôm mưu mô mà kết thúc, từđầu chí cuối vị Ma quân thần bí kia lại chưa từng lộ diện một lần.

Mười lăm ngày sau, hội minh tan, chiến sự các nơi ngày càng nghiêm trọng, Hoàng đế hạ chỉ thỉnh giáo tông ra mặt, nghiến răng nghiến lợi trích ra một khoản, tính toán khởi động đường phòng ngự cuối cùng trên đại lục, những kẻôm mưu mô cũng không có biện pháp, đành tạm thời quay về, chuẩn bị tham chiến báo quốc.

Huyền Tông Bích Đàm đãđi trước một bước, chủ trì sự vụ lớn nhỏ của Cửu Lộc sơn, mà Bán Nhai chân nhân thì phải phụ trách dẫn sốđệ tử còn lại trở về.

Ai ngờ mới qua sơn khẩu Đại Châu, đi qua Đông Việt núi non trập trùng, xa xa thấy một đám lưu dân quần áo tả tơi đang thất tha thất thểu đi đến bên này. Bán Nhai chẳng hề sợ hãi, dù cho trước khi đi nhận được cảnh cáo đến từ Trâu Yến Lai cũng khá không đồng ý.

Người tu đạo không giống với người bình thường – đừng nói lấy một chọi mười, bọn họ tụ tập, đủđể tiếp dẫn thiên lôi, phiên sơn động địa, sơn phỉ chán sống nào dám đến cướp đường họ?

Bán Nhai không hề biết đối thủ của mình là ai, Trâu Yến Lai rốt cuộc không cho lão biết, mật ước mất rồi, đến lúc đó trai cò tranh chấp, phơi bày chuyện Mật Tông lôi kéo Ma quân không hề có tổn thất gì, hắn rốt cuộc vẫn hướng về Mật Tông – nhưng dù cho biết đối thủ là Thi VôĐoan, chỉ sợ Bán Nhai cũng chẳng thèm để mắt.

Thi Vô Đoan là mối họa, năm đó phải trừ cho sớm, bản thân Bán Nhai cho rằng nhổ cỏ nên nhổ tận gốc, nhưng mà nếu muốn lão tin tưởng gốc cỏ này một ngày kia sẽ cưỡi lên đầu mình, Bán Nhai chân nhân vẫn chưa từng nghĩđến.

Trông thấy lưu dân, Bán Nhai không hềđể bụng, chỉ là nhìn những người này quần áo tả tơi ăn xin ven đường hết sức đáng thương, Huyền Tông lại lấy đại nghĩa làm giáo chỉ, liền dẫn đầu nhường đường, cởi túi cho họ một ít thức ăn và tiền tài. Sư thúc đã như vậy, môn hạđệ tử lập tức tranh nhau lên trước, như thể chỉ sợ trong túi mình có tiền, bởi vì họ nhân sốđông đảo, những lưu dân nhận thiện cửđó suýt nữa không ứng phó kịp.

Người của hai phương diện sau khi giao nhau lại sượt vai mà qua, lưu dân vừa nãy mỗi người đùm không ít tài vật trong quần áo rách rưới, có một kẻ râu dê càng khoa trương hơn, dứt khoát ngồi ngay ven đường đếm tiền không chịu đi, cuối cùng bị một lão nhân râu tóc bạc trắng quay lại xách tai lôi đi.

Đây chỉ là một đoạn nhạc đệm ngắn, nhanh chóng bị các đệ tử Huyền Tông quên mất, họ bắt đầu lên núi, nhưng mà mãi đến sơn cốc, đột nhiên phát hiện bất thường – trong sơn cốc kia không cóđường, tứ xứ là vách núi, đông nam tây bắc bốn phương tám hướng, ngoảnh lại thì ngay cảđường đến không biết đã bị một ngọn núi chặn mất từ khi nào.

Trên núi sương mù tràn lan, che mất không trung, bốn phía đột nhiên mơ hồ, Bán Nhai thầm giật mình, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không biết từ khi nào nơi nào đã bắt đầu vào trong trận của người khác.

Lúc này, trên đỉnh một ngọn núi cực xa, một bạch y nhân ngồi xếp bằng, hai mắt khép hờ, trên trán thấp thoáng có dấu vết một đóa hoa – chính là Bạch Ly, người vải ùng ục ùng ục kia bay trên đầu y, chỉ thấy người vải nọ bỗng nhiên bay lên trời, như một con cá quay tròn giữa không trung mà“bơi” lên, càng lúc càng bơi cao, sau đó giống như nhìn thấy cái gì, thình lình lặn xuống nước, “ùng ục ùng ục” bên tai Bạch Ly.

Bạch Ly mở mắt đứng dậy, cười rộ– bất kể y cười dịu dàng thế nào, đôi mắt chưa từng cong một chút kia đều khiến người ta không rét mà run. Ngay cả“Ùng Ục” cũng bay xa một chút.

“Huyền Tông thật là vô dụng, lại dễ dàng vào tròng của y như vậy.” Miệng đang nói, trong nháy mắt người đã bay vút lên giữa sườn núi, “Đi, cùng ta đi thăm y một chút.”

47. Chương 47: Gặp Lại

“Trận này hung hiểm,” Bán Nhai dù sao vẫn có chút tài năng, mạnh hơn nhiều mấy đồđệ không nên thân năm đó bị Thi VôĐoan giam chân bằng một đoạn nến, cả ngày trừ võ tu chú thuật thì dường như không biết có con đường tu đạo khác, lão cẩn thận quan sát xung quanh, bấm tay tính thử giây lát mới thận trọng nói, “Vừa nãy chúng ta đã sơý, để người ta trộm mất vật tùy thân, lại dùng làm vật dẫn hãm chúng ta trong trận này.”
Đại đệ tử Triệu Thừa Nghiệp nhíu mày, lại gần thấp giọng nói: “Sư thúc, quỷ kế thế này, khiến con nghĩđến một người.”

Bán Nhai ngẩng đầu nhìn hắn một cái.

Triệu Thừa Nghiệp nói: “Người có còn nhớ… Thi VôĐoan mười năm trước chạy khỏi Cửu Lộc sơn?”

Bán Nhai cả kinh: “Ngươi nói cái gì, là tiểu tửđó?”

Triệu Thừa Nghiệp nói: “Ngày đó Thanh thô bịám sát, đồ nhi vẫn nghĩ mãi chuyện này, Thanh thô tính tình nóng nảy, khi thần thú gầm rú dãy núi còn phải chấn động, bình thường người trong giáo ta cũng chẳng dám tùy ý tới gần, sao lại bị một đám người ngoài dụđi ám sát? Con nhớ tiểu tửđó hồi nhỏ không phải cả ngày quấn lấy Thanh thô sao?”

Sắc mặt Bán Nhai càng lúc càng lạnh, nói: “Khoan quản việc này đã, nếu là hắn, chúng ta đều phải cẩn thận thoát thân, trở về nhất định phải bẩm báo chưởng môn việc này. Ôi, lúc trước nhất thời nhân từ nương tay, nhổ cỏ không nhổ tận gốc, tất lưu mối họa.”

Bán Nhai chân nhân định quay về cáo trạng nói câu này chẳng gặp mảy may chướng ngại, đại khái là biết mình đang ở trong trận, cho nên không sợ gió lớn đứt đầu lưỡi chút nào, nói xong còn lắc lưđầu thở dài, như thể lão thật sự từng bị thứ gìám mà nhân từ nương tay vậy.

“Trước mắt việc cấp bách là phá trận.” Tưởng Sùng Văn cũng nói, có thểđược dẫn ra tham gia hội minh Đại Châu sơn, đại đểđều xem như một số tinh anh trong giáo tông, nhất là Tưởng Sùng Văn, tự nhận khá có tài hoa, đặc biệt là giữa một đám đồng môn từ nhỏ chỉ biết lăn lê bò trườn, kêu la phóng hỏa gọi nước, ngay cả toán thuật trong vòng một trăm cũng phải đi mò bàn tính, hắn từ rất sớm đã có tâm đắc với trận pháp ảo cảnh, càng tỏ ra như không ai bằng.

Năm đó nhất thời bất cẩn bị Thi VôĐoan vây trong trận pháp có thể nói là vết nhơ cảđời Tưởng Sùng Văn, mấy năm nay chỉ hận không thể tìm được y, song phương ngồi xuống một cộng một hai cộng hai màđại chiến ba trăm hiệp rửa mối nhục, chẳng dễ dàng gặp được cơ hội này, liền không nhịn nổi quét sạch biểu tượng ổn trọng, nhảy lên nhảy xuống như bọ chét.

“Vừa nãy ai từng cho đám khất cái đó vật tùy thân, tiền tài ngân lượng cũng tính, thì bỏ tất cả vật lây dính trên người đi, trận này ta có nghe nói, tên là Tàng khỏa trận, thuần âm, không thể trợ giúp âm khí cho nó, cần lấy hết những vật đó ra rồi dùng lửa đốt, mới có thể thoát khỏi xiềng xích.”

Bán Nhai nghe thế cảm thấy cóđạo lý, liền tháo hà bao xuống, dùng Tam muội chân hỏa đốt đi, lão thì mát mẻ rồi, nào ngờ những tinh anh Huyền Tông này không phải ai cũng như sư thúc, ra ngoài lúc nào cũng cần chúý hình tượng danh môn đại phái, còn nhân mô cẩu dạng đeo hà bao ngọc bội, phần lớn tùy tiện ở tay áo, cất chút tài vụ trong hầu baohòng lấy ra bất cứ lúc nào.

Sư huynh đưa ra chủý kém cỏi, sư thúc cũng cho phép, bên dưới không thể không nghe theo, chỉ sợ người ta biết mình xử lý không sạch sẽ, liên lụy đồng môn bị nhốt chung, liếc nhau một cái rồi chỉ có thể bịt mũi đốt, thoạt nhìn một nửa tinh anh Huyền Tông đã thành “đoạn tụ”, thế còn đỡ, có kẻ dứt khoát cởi cả ngoại bào, mặc mỗi trung y mặt mày ủê.

Bán Nhai vừa nhìn nhóm người y quan không chỉnh này, tức khắc cảm thấy Tưởng Sùng Văn đưa ra chủý tệ hại, nhưng việc đãđến nước này, lão cũng chẳng có biện pháp khác. Lão âm thầm quyết tâm, về Cửu Lộc sơn nhất định phải gia tăng huấn luyện thuật trận pháp cho môn nhân, lẽ ra thời gian Thi VôĐoan chân chính học nghệở Cửu Lộc sơn chẳng qua đến năm y mười hai mười ba tuổi, còn lại hoặc bị ném lên đỉnh núi hoặc là lưu lạc tha hương, cho dù có thiên phú hơn người khác, làm sao có sai biệt trời vực như vậy?

Trong nháy mắt Bán Nhai hoài nghi y có kỳ ngộ khác, có người âm thầm dạy, nhưng mà nghĩ lại, khi đó mật ước còn chưa hủy, người trong tam đại giáo tông tuyệt không có khả năng đi dạy y, thế thì còn ai đây?

Tôm tép không có thành tựu ngoài tam đại giáo tông, ai sẽ có năng lực như vậy?

Điều này đánh chết Bán Nhai cũng không chịu tin, vì thế lão nghĩ mãi không ra.

Lại nói mọi người theo chủý của Tưởng Sùng Văn đốt hết đồ tùy thân, Tưởng Sùng Văn liền ngồi xổm xuống đất viết viết vẽ vẽ, Bán Nhai và hắn hai người tính toán mỗi bên, còn lại chúng đệ tử hộ pháp “đoạn tụ” và“giải bào”.

Tình cảnh này để Bạch Ly đứng ở nơi cao nhìn thấy hết, Trâu Yến Lai không biết từ khi nào cũng đi đến bên cạnh y, dẫn dắt một đám thuật sư Mật Tông sớm đã an bài xong xuôi tùy thời chuẩn bị. Thi VôĐoan còn chưa hiện thân, Bạch Ly cũng không sốt ruột, chỉ giơ tay, gốc đại thụ bên cạnh liền vươn ra một cây mây thật dài, tự mình bện thành một cái ghế dựa, mời y ngồi xuống.

Bạch Ly chống cằm nhìn Bán Nhai chân nhân và Tưởng Sùng Văn bận trước bận sau trong trận như xem xiếc khỉ, qua giây lát không nhịn được cười rộ lên.

Trâu Yến Lai ngẩng đầu nhìn y một cái, chỉ nghe Bạch Ly nói: “Xem hai người bọn họ như lâm đại địch thế kia, ta tuy rằng không hiểu nhiều lắm về những thứ quanh quanh co co này, nhưng cũng biết, lúc y hơn mười tuổi, một mình cầm một khúc cây nhỏ là có thể giải quyết.”

Trâu Yến Lai chìm nổi trong triều nhiều năm, tự nhiên biết nói chuyện, liền tiếp lời: “Vị Thi tiên sinh kia quả thật có chỗ không tầm thường, nhớ năm đó Huyền Tông Đạo Huyền chưởng môn cũng hiểu biết khá rộng, không chỉ tu vi bản thân cao thâm, với toán học, tinh học thậm chí huyền môn trận pháp ảo thuật đều khá có cảnh giới, thiết nghĩ cao đồ của ông ta mấy năm nay tuy rằng long đong, dù sao nền tảng cũng ởđó.”

“Không hẳn vậy, Đạo Huyền cũng không có bổn sự như thếđâu.” Bạch Ly thoáng cóý cười, giống như hồi tưởng điều gì, ánh mắt nhu hòa lại, “Lúc hơn mười tuổi, y đã nhất định kéo ta tính mệnh, làm ra Cửu tinh tầng đệ thức gìđó, tuy rằng không thấy y tính ra cái gì, lại chọc cả thiên lôi đến.”

Trâu Yến Lai giật mình, trận pháp này nhìn lén thiên cơ, nếu không phải người thiên phú phi thường thì tuyệt không thể dòm qua môn đạo, khó nhịn được hỏi: “Cửu tinh tầng đệ?”

“Sao?” Bạch Ly nhướng mắt nhìn hắn một cái, ý cười trong mắt phảng phất tan mất, chỉ còn lại vẻ lạnh lùng.

Trâu Yến Lai vội nói: “Không dám, kẻ học sau vốn là phàm nhân, không dám nhìn trộm thiên mệnh.”

Thiên mệnh… Cảđời có hai ngôi mệnh tinh.

Bạch Ly nhớ tới dáng vẻ hồđồ của Thi VôĐoan khi nói ra câu này, y nghĩ, người tầm thường chẳng qua một mệnh tinh bó buộc, cảđời không ra được quỹđạo tinh thần, y lại phải cóđến hai ngôi, ông trời muốn trói chặt y sao?

Thế gian này vốn có một người thật sự có thể trói được y, y cũng từng thật sự muốn cùng người nọở lại tiểu quận biên thùy kia, mỗi ngày dùng trà nghe kể chuyện, nhàn nhã vui đùa, nhưng mà người ta… lại chẳng thèm.

Đúng lúc này, đột nhiên trong trận rung chuyển, hiển nhiên là Bán Nhai chân nhân và Tưởng Sùng Văn đã tìm được biện pháp phá trận, trong kết giới nho nhỏ kia đất rung núi chuyển, tinh anh Huyền Tông y quan không chỉnh ngồi xếp bằng vây thành một vòng, niệm tụng thêm vào, họ lại muốn dùng lực của chú văn phá trừ trận pháp trói buộc.

Bán Nhai quát to: “Giữ vững nguyên nhất, bài trừ tạp niệm, cái gọi là trận pháp chẳng qua là một loại ảo cảnh, nếu lòng ngươi như gương sáng, thì không ai vây được!”

Đây đương nhiên là lời thừa, con người sống trên thế gian, ăn ngũ cốc hoa màu, có thất tình lục dục, sao có thể lòng như gương sáng?

Đất đai hở ra, trong mỗi một trận pháp đều có quy củ của nó, chỉ cần theo quy củ này, dù là người bị nhốt trong trận cũng có thể thao túng thứ trong trận trên mức độ nhất định, Trâu Yến Lai nhỏ giọng nói với Bạch Ly: “Trong trận này vây khốn người chính làđá núi môđất, đi chính là‘thổ’ tự quyết, họ vừa nãy đốt vật phẩm tùy thân, giờđây đầu mối buộc trên người đứt, chỉ cần tính ra cách thức trong trận, theo quy luật là có thể biến động thổđịa núi non, có thể phá trừ chướng ngại.”

Bạch Ly thong dong quan sát, cười nói: “Nếu đơn giản như vậy, Thi VôĐoan còn có thể nói là quỷ kếđa đoan sao?”

Bạch Ly dường như cũng thấy thơm lây vì thế, luôn cho rằng người nọ làđặc biệt, chẳng ai bằng được, trừ chính mình thì không ai khắc chếđược y… giết được y.

Quả nhiên, trận pháp theo một tiếng nổ mà phá, dãy núi chặn đường tựa như bị người ta nhổ ra ném sang bên, nhưng đúng lúc này lại xuất hiện chỗ bất thường – dưới dãy núi nọ chẳng có gì hết.

Bán Nhai và Tưởng Sùng Văn đồng thời ngây ra.

Cái này còn cao cấp hơn trận trong trận năm đó vây khốn HạĐoan Phương, một ngọn núi sao có thể cản đường họ trên hư không, thế họđang đứng ở nơi nào? Núi kia lại sinh ở nơi nào? Họ nên đi đâu? Đi lên hư không lập tức ngã xuống, hay là…

Trâu Yến Lai phút chốc nhíu mày, nói với Bạch Ly: “Trong Huyền Tông giáo phái tự có một vật tên là‘hư không’, ý tứ chính là chẳng có cái gì, chẳng tồn tại cái gì, nếu không tồn tại cái gì, con người tự nhiên không cách nào đi lên, nhưng nếu không tồn tại cái gì, núi lại dựng lên như thế nào, núi kia chẳng phải cũng thành hư không?”

Một đám thuật sư Mật Tông thầm thì rỉ tai, kẻ lắc đầu, kẻ suy tư.

Bạch Ly ‘a’ một tiếng, lắc đầu cười rộ, nói: “Bản thân hư không chẳng phải cũng không tồn tại, nếu như thế thì cái họ nhìn thấy lại là gìđây?”

Trâu Yến Lai thở than: “Phiền toái to rồi, chỉ sợ họ thật sự không ra được nữa. Đây là trận gì? Ta lại chưa thấy bao giờ, chưa nghe bao giờ.”

Đúng lúc này đột nhiên Triệu Thừa Nghiệp la hoảng lên, chỉ một đệ tử bên cạnh nói: “Ngươi… Tóc ngươi!”

Chỉ thấy tóc người nọ bạc đi bằng tốc độ mắt thường thấy được, không riêng gì hắn, tất cảđều như thế, da dẻ nhanh chóng nhăn nheo, đầu tóc như bị sương tuyết nhuộm lên, cỏ cây nháy mắt chui khỏi mặt đất nháy mắt nảy mầm nháy mắt khô héo nháy mắt đổi đời, nhanh đến mức cơ hồ khiến người ta không thấy rõ.

Bản thân người tu đạo có thể câu thông u minh vạn vật, tự cóđạo kéo dài tuổi thọ, trăm ngàn năm cũng chẳng qua là bình thường, nhưng thời gian trong trận dường như thật sự là bóng câu qua khe, nhanh chóng gia tốc, trăm năm búng tay, ngàn năm nháy mắt.

“Không tốt!” Trâu Yến Lai đứng bật dậy, “Đây không phải trận trong trận, là trong trận pháp lẫn ảo cảnh, trừ phi là người thiết trận, nếu không chẳng cách nào phân ra đâu làảo cảnh đâu là trận pháp, nếu làảo cảnh, người chết già trong đó khi phá cảnh mà ra chẳng qua như một giấc mộng dài, nhưng nếu người vốn vây trong trận lại bị gia tốc thời gian trong ảo cảnh, thì có thể thật sự…”

Bạch Ly không nói gì.

Trâu Yến Lai nói: “Ma quân, nếu không ngăn lại chỉ sợ những đồng đạo Huyền Tông này…”

“Thế thì liên quan gìđến ta?” Bạch Ly nhẹ nhàng nói, “Y lại không hề hiện thân, sự sống chết của những người đó có liên quan gì đến ta?”

Biết ngay Ma quân này toàn là tư tâm vì cá nhân, căn bản chẳng để mắt đến giáo tông, Trâu Yến Lai nhướng mày góp lời: “Ma quân nghĩ lại xem, nếu mặc phản đảng vây chết tinh anh Huyền Tông, chỉ sợ bọn chúng căn bản tiến hành trong tối chứ không hiện thân, Thi tiên sinh kia không hề là tục nhân, sợ rằng chẳng có hưng tríđến nhận một lễ của đồng môn sư thúc ban đầu.”

Bạch Ly híp mắt.

Trâu Yến Lai vừa thấy có cửa, lập tức hiến kế: “Nếu chúng ta đột nhiên nhúng tay, phản đảng tất nhiên không cam lòng sắp thành lại bại, đến lúc đó người nọ nhất định hiện thân, ngài xem…”

“Ngươi không cần phải nói nữa.” Bạch Ly đứng dậy khỏi ghế, lạnh lùng nhìn quét Trâu Yến Lai một cái, “Ta biết ngươi muốn gì, khỏi cần phải quanh co lòng vòng, cứ nói thẳng là được.”

“Vâng.” Trâu Yến Lai vội làm ra vẻ kính cẩn, “Hạ quan thỉnh Ma quân phá trận.”

Chỉ nghe Bạch Ly hừ nhẹ một tiếng, thân như quỷ mịđột nhiên xuống núi, lúc này một cơn cuồng phong dấy lên, phảng phất muốn hủy cả sơn cốc, gió kia đến từ bốn phương tám hướng, chen vào trong trận như có sinh mệnh.

Trâu Yến Lai đại kinh thất sắc, gọi: “Ma quân!”

Nhưng hắn căn bản không tìm được Bạch Ly đang ở phương nào, phảng phất y không đâu không ở, ánh nắng ẩn hình, bóng đen bao phủ trời đất trùm lên cả ngọn núi, đám thuật sưđều tự niệm chú pháp hòng bảo vệ bản thân.

Nghe nói thượng cổ có tiểu thế giới, hoặc thả vào bóng nước, hoặc thả vào bóng lửa, ngoài thế giới đều là thần linh, nháy mắt có thể hủy nóđi, trong tiểu thế giới tuy sơn xuyên hà lưu tự tồn tại nhưng không ngăn được tay người bên ngoài đè xuống.

Bạch Ly là mượn ngoại lực báđạo không gì sánh bằng, muốn dùng cự phong bóp nát trận pháp kia – y nói phá trận lại quả nhiên phá trận, chẳng mảy may cân nhắc người trong trận sống hay chết.

Chỉ nghe một tiếng nổ, Tưởng Sùng Văn vốn đang nghĩ mọi cách đối kháng trận pháp đứng mũi chịu sào, bị sức gió trong ngoài đối kháng đâm xuyên, ngực thủng một lỗ to, máu tươi phun ra, lập tức nằm chết thẳng cẳng!

Ảo cảnh trong trận pháp đột nhiên vỡ vụn kia xung đột với trận pháp càng thêm hỗn loạn, tuy là Bán Nhai công pháp thâm hậu cũng không nhịn được phun ra một búng máu tươi, nhất thời chẳng biết giờ là lúc nào, tóc nửa trắng nửa đen, vẻ mặt hồđồ.

Khoảnh khắc phá trận, đệ tử công pháp hơi thấp kém bị vây khốn bên trong đều không thể chịu được mà ngã xuống, chẳng biết sống chết, chỉ cóđám Bán Nhai mạnh hơn sót lại, chật vật cực kỳ.

“Trận pháp phá rồi.” Hắc ảnh dần dần về một, Bạch Ly một lần nữa xuất hiện trước mặt Trâu Yến Lai, nhưng mà không chờ Trâu Yến Lai trả lời, chỉ ngẩng đầu nhìn về phương xa, nơi đó có một bóng người đứng ngược sáng, mặc bố y trường bào hơi cũ, tay cầm một sợi dây đứt, với thị lực của Bạch Ly, có thể nhìn thấy ngón tay y bị sợi dây đột nhiên đứt đoạn thít ra vết máu.

“Vô Đoan.” Bạch Ly nhìn y gần như si mê, hồi lâu mới nói: “Gặp ngươi một lần, thật sự không dễ dàng.”

Họđối nhau cực xa, lại dường như mặt đối mặt nói chuyện, phía sau Thi VôĐoan, đám HạĐoan Phương còn mặc trang phục khất cái đứng dậy, xa xa đối ứng.

“Là ngươi à.” Hồi lâu Thi VôĐoan mới thở dài chậm rì rì, mặt mày bình tĩnh đánh giá y, “Ma quân vừa xuất quan đã chờởđây, bọn ta thật là may mắn.”

Bạch Ly cười rộ, giọng càng dịu dàng hơn, y nói: “Đối với ngươi, không phải là ta cần âm hồn bất tán sao? Chẳng những như thế, còn phải âm hồn bất tán cảđời.”

Thi Vô Đoan nhìn y, mặt không biểu cảm nói: “Tại hạđức gì năng gì.”

48. Chương 48: Tương Sát

Thi Vô Đoan nói, ánh mắt chậm rãi lướt qua mặt đám cao thủ Mật Tông và Trâu Yến Lai, lúc chuyển sang Trâu Yến Lai y tạm dừng một chút, chắp tay ra vẻ kinh ngạc: “Sao Trâu đại nhân cũng ởđây, chẳng hay có việc gì phải làm?”
Trâu Yến Lai ý tứ sâu xa cúi đầu thoáng nhìn chúng nhân Huyền Tông thảm hại bất kham, tươi cười như gió xuân phất vào mặt mà hỏi ngược: “Thế không biết, Thi tiên sinh đến nơi này là có việc gì phải làm đây?”

Đúng lúc này, trước sơn cốc bắt đầu vang lên tiếng kêu thảm, Trâu Yến Lai giật mình, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy một đội binh mã không biết mai phục tại nơi này từ khi nào đã bao vây đám người Huyền Tông bị thương nghiêm trọng, kỵ binh từ trên sườn núi lao xuống đều tự cầm lợi khí, bên trong không thiếu một số pháp khí tu đạo, đủ thấy là kỵ binh chuyên môn nhằm vào giáo tông.

Nhưng họ tiến thoái có chừng mực, hành động mau lẹ, tương đối trật tự, tác chiến lại như là quân đội chân chính chứ không phải đại đa số người tu đạo tự cao tựđại làm theo ý mình.

Trâu Yến Lai thót tim, trong lòng thầm nghĩ, Cố Hoài Dương… vài năm không gặp mà hắn đã có thực lực như vậy?

Nhánh thế lực lặng lẽ sinh trưởng dưới sự xem nhẹ của triều đình này đột nhiên trở thành một ẩn hoạn lớn nhất Phổ Khánh.

Thi Vô Đoan… quả nhiên là hạng chó cắn người không sủa.

Chỉ nghe Thi VôĐoan cắn người không sủa giũ tay áo, nghĩa chính ngôn từ nói: “Quân đội cần vương, đương nhiên làđến chém giết nịnh thần, giúp đỡ xã tắc.”

Trâu Yến Lai nói: “Hạ quan không biết trong đây có hiểu lầm gì, khiến Thi tiên sinh coi những đạo huynh Huyền Tông này là… nghịch thần tặc tử?”

Thi Vô Đoan mặt không đỏ tim không đập mạnh nói: “Huyền Tông xưa nay danh môn đại phái, là trọng thần của xã tắc, được Hoàng thượng cùng chư vịđại nhân nể trọng, lại giấu giếm âm tư, đồng môn tương tàn, thậm chí soán vịđoạt quyền, vọng nghị triều chính, sinh ra toàn hạng gian nịnh, trong đó tiểu nhân lại không bằng cả tà ma ngoại đạo, hiện giờ chúng ta cần vương thanh quân trắc, phải xử lýđầu tiên chính làđại giáo tông chuyên ra cận thần của thiên tử này.”

Y cốý cường điệu năm chữ“cận thần của thiên tử” này, quả nhiên Trâu Yến Lai sắc mặt cứng đờ, nói: “Ồ, thế không biết trong mắt Thi tiên sinh, Trâu mỗ ta lại tính…”

Hắn còn chưa dứt lời, đột nhiên đã bị Bạch Ly cắt ngang, Bạch Ly nhìn thẳng vào mắt Thi VôĐoan, cười nhạo nói: “Chỉ sợ Trâu đại nhân cũng trong nhóm cần thanh toán, ai kêu ngươi nhập bọn với hạng tà ma ngoại đạo như ta đây?”

Thi Vô Đoan lại dời tầm nhìn về mặt y, xét thấy động tác này cũng làm rất chậm, ánh mắt kia vì thế giống như là có trọng lượng, nặng nềđảo qua, bọn họ không ai chịu thoái nhượng nửa phần, lạnh băng nhìn nhau, giống như hai người xa lạ thù hận lẫn nhau.

Nháy mắt, trong lòng Thi VôĐoan thầm nghĩ, người kia là Tiểu Ly Tử, nhưng chỉ là khoảnh khắc thấp thoáng, rồi y lập tức dằn xuống ý nghĩ cực kỳ không hợp thời trong mắt mình.

Là Tiểu Ly Tử thì thế nào đây?

Không biết qua bao lâu, Thi VôĐoan mới hơi cong khóe miệng, xem như cười một tiếng mà nói: “Ma quân quả thật có chỗ không tầm thường, thật sự rất tự mình biết mình.”

Bạch Ly ngậm miệng, nhìn y với nét mặt kỳ dị, thu lại nụ cười nhưđộc xàđó, chỉ lẳng lặng dùng đôi mắt đen kịt quan sát Thi VôĐoan, không thấy hỉ nộ, ngược lại như là có chút hiếu kỳ.

Thi Vô Đoan dừng giây lát rồi tiếp tục: “Tà ma ngoại đạo như Ma quân, đương nhiên là người người phải tru diệt, Trâu đại nhân đi chung với Ma quân, thật sự tổn hại danh tiếng, trong lòng kẻ học sau quả thực cảm thấy thương tiếc, mong rằng Trâu đại nhân sớm biết quay đầu.”

Trâu Yến Lai giỏi nói chuyện lại không biết nên trả lời thế nào, dù là những cao thủ Mật Tông đi theo đằng sau họ không rõ nguyên cớ cũng cảm giác được địch ý sâu đậm giữa hai người này.

HạĐoan Phương cũng không nhịn được phải nhíu mày, trong mắt hắn, Thi VôĐoan xưa nay là một kẻ da mặt còn dày hơn tường thành, có thể tâm bình khí hòa chỉ hươu bảo ngựa, nói trắng thành đen, nói chết thành sống, còn chưa bao giờ thấy y… chẳng chút khách khí thẳng thắn như vậy.

Bạch Ly lại cười phá lên, cái bóng phía sau vũđộng điên cuồng, Trâu Yến Lai không nhịn được lui sang bên cạnh nửa bước. Phần lớn thời gian Bạch Ly không nói nhiều, biểu cảm cũng chẳng phong phú lắm, cực ít nói chuyện lớn tiếng, càng cực ít cười to, chỉ trừ những khi gặp phải Thi VôĐoan, dường như y không kìm nén được cảm xúc của bản thân.

Mỗi khi đến lúc này, tuy Trâu Yến Lai tự cho là hiểu biết tâm tư của y, cũng sẽ cảm thấy đáng sợ.

Cả người Bạch Ly giống như một ngọn minh hỏa hãm trong vực sâu, bởi vì hãm sâu mà tuyệt vọng, lại bởi vì tuyệt vọng mà có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

“Nói hay lắm, người người phải tru diệt – nói thật là hay lắm.” Gió núi thổi lên, Bạch Ly nhìn chằm chằm Thi VôĐoan, mắt nheo lại, hàng mi dày phảng phất che lấp ánh mắt, khiến khuôn mặt luôn có vẻ lạnh băng nhu hòa hơn không ít.

Rất nhiều năm trước, người nọ từng chẳng hềđểý nói, “Làm khó ngươi gánh chậu phân to như vậy qua ngần ấy năm”, rất nhiều năm trước kia, người nọ từng nhẹ nhàng bâng quơ chọc thủng những căm hận và bất đắc dĩ khốn nhiễu mình nhiều năm, đến bây giờ cũng là y đứng ngay trước mặt mình ngắt từng chữ mà nói, tà ma ngoại đạo người người phải tru diệt.

“Vậy thì phải xem ngươi có bản lĩnh tru diệt ta hay không.” Bạch Ly nói khẽ.

Bầu trời mới sáng lên một lần nữa tối sầm đi, tựa như cánh cửa thông đến Vạn ma chi tông đột nhiên bịđẩy mở, bóng đen từ dưới chân Bạch Ly lan tràn ra vô biên vô hạn, băng qua sơn xuyên, vân tiêu, mây mù dày đặc dâng lên trời cao, Bạch Ly lăng không điểm một ngón tay, cơn gió phần phật thổi bạch y tung bay, giống như một u linh không nơi dừng chân.

“Tới giết ta đi.” Trên mặt y lộ ra nụ cười kỳ dị, cỏ cây dưới chân thần tốc chết héo.

Trâu Yến Lai lập tức cùng một đám cao thủ Mật Tông tập kết thành kết giới để cầu tự bảo vệ.

Dưới sơn cốc vang lên tiếng kêu thảm, Thi VôĐoan chau mày cúi đầu, chỉ thấy bóng đen đã lan tràn đến dưới chân núi lại nhanh chóng bổ tới kỵ binh quân Khăn Đỏ như có sinh mệnh.

Tình cảnh đặc biệt thảm thiết, những cái bóng trồi lên mặt đất, chúng không hình thể, không cốđịnh, lắc lư phảng phất hình người, rồi lại không giống hình người, hung ác dị thường, đao chém không đứt, búa bổ không lìa, sau khi đứt còn có thể tụ hợp một lần nữa, không chịu kết thúc, cực kỳ hung tàn, như quỷ chết đói trong truyền thuyết, mở miệng bổđến hết thảy những thứ chúng cho là có thểăn.

Trong sơn cốc phảng phất vô số thanh âm đang kêu: Đói! Đói! Đói!

Vô số người và ngựa rơi vào trong bóng đen mà bị mổ bụng, ác quỷ do mấy bóng đen ngưng tụ thành liền xúm lại một chỗ chia nhau ăn như nướng thịt dã ngoại, khinh kỵ Khăn Đỏ vừa nãy như vào chỗ không người lại chùn bước, không hẹn mà cùng lui ra sau.

Nhưng Bạch Ly không nhìn xuống dưới sơn cốc một lần nào, chỉ nhìn chằm chằm Thi VôĐoan, nhẹ nhàng liếm môi, ánh mắt lộ ra vẻđói khát tham lam không hề khác biệt với đám quỷđói trong những hắc ảnh ấy – Thi VôĐoan cảm thấy mình trong mắt y dường nhưđột nhiên biến thành một con vịt nướng to tướng.

Bạch Ly đã hành động.

Y lấy một tốc độ khó lòng tưởng tượng nhanh chóng lướt qua đại sơn, phảng phất trong khoảnh khắc bổđến Thi VôĐoan – nếu ngươi không có bản lĩnh giết ta thì ta sẽănngươi, hút khô máu của ngươi, nuốt hết thịt của ngươi, còn phải đánh nát xương cốt của ngươi, để chúng biến thành bột phấn, ngâm trong nước rồi uống từng chút một.

Đến lúc đó ngươi sẽ vĩnh viễn không rời khỏi ta nữa, vĩnh viễn đều là người của ta, vĩnh viễn không nhảy ra chọc giận ta nữa.

Y vươn mười ngón, những móng tay sắc bén nhô ra, chỉ thẳng vào cổ Thi VôĐoan.

Thi Vô Đoan nhướng mày, cảm thấy người này quả thực là càng ngày càng không thể nói lý, trong lòng y dâng lên một loại sát ý mãnh liệt, tên này không phải là Bạch Ly – Thi VôĐoan nói với mình, y chỉ là một ma vật lãnh tâm lãnh huyết.

Tay Bạch Ly xuyên thẳng qua “thân thể” Thi VôĐoan, y thoáng nhướng mày mà dừng bước, nhẹ nhàng hạđất, quay người thấy Thi VôĐoan cùng với đám phía sau đều chân thật nhưđứng ngay trước mặt y – trừ phi sờ lên mới biết nơi đó chỉ là hư không.

“Ồ.” Bạch Ly cười nói, “Ta lại quên mất ngươi thần thông quảng đại như vậy.”

Thi Vô Đoan chẳng thèm đểýđến y, nhẹ nhàng cọ cằm mình, rồi bỗng nhiên huýt một tiếng, thanh âm truyền xuống dưới sơn cốc xa tít, kỵ binh Khăn Đỏ vốn trù trừ không tiến lập tức được tin tức mà nhanh chóng rút lui.

“Ma vật chính là ma vật.” Thi VôĐoan nói cứng nhắc, chỉ huyệt thái dương của mình, “Nơi này, còn không bằng con sâu.”

Bạch Ly biến sắc.

HạĐoan Phương lại không nhịn được ho nhẹ một tiếng, bỗng nhiên cảm thấy Thi VôĐoan càng lúc càng bất thường trước mắt quả thực từ một con sói thoái hóa thành một mao đầu tiểu tử, hai tên này càng nói càng hệt như ranh con cãi nhau-

“Ngươi là kẻ xấu!”

“Ta chính là kẻ xấu thì thế nào, ngươi không chơi với ta thì ta sẽ cắn chết ngươi!”

“Cắn không được cắn không được, ngươi còn ngốc hơn sâu!”

HạĐoan Phương giật mình, tự dưng dọa bản thân hết hồn.

Vách núi bỗng nhiên thay đổi, những tảng đáđó biến thành vật soi được, lại dường như từng chiếc gương to, mọi người và vật trong sơn cốc đều bị chiếu rọi trên gương, từng tầng chồng chất chi chít, khiến người đứng trong đó sinh ra nghi hoặc, không biết đâu mới chân chính là mình.

Quả nhiên, đám quỷ chết đói trong hắc ảnh đều đần ra, chúng xuất phát từ bản năng sử chiêu sốđắc ý nhất, thân thể chia làm rất nhiều khúc, vì thế trong gương càng hỗn loạn, chúng không biết làm sao, thậm chíđâm lên vách núi.

Thi Vô Đoan lộ ra nụ cười châm chọc, lại huýt một tiếng, kỵ binh Khăn Đỏ phảng phất xuất quỷ nhập thần lao đến đám Bán Nhai, bọn quỷđói thấy thế cũng ùa lên, nhưng mà tựa như Bạch Ly xuyên qua “thân thể” Thi VôĐoan, chúng lại không tìm được “thân thể” của kỵ binh Khăn Đỏ.

Những kỵ binh phảng phất ảo ảnh này, chỉ khi tiếp xúc đến tàn quân Huyền Tông mới biến thành chân thật, đao thật thương thật đánh thật giết thật.

Đám quỷđói tự mình hỗn loạn, đâm bừa một hồi trong sơn cốc.

Bán Nhai chứng kiến Triệu Thừa Nghiệp đệ tửđắc ý lại bị xiên thành kẹo hồ lô ngay trước mắt, trong lòng bi phẫn cực kỳ, bị bốn kỵ binh che mặt bức vào góc, bốn người này rõ ràng đều là người tu đạo, tinh thông đạo võ tu, đơn đảđộc đấu thì không một ai làđối thủ của Bán Nhai chân nhân, thế nhưng phối hợp cực tốt, phảng phất một người sinh ra ba đầu sáu tay.

Bán Nhai thấy không chống đỡđược, ngửa mặt lên trời thét dài, dồn khí vào đan điền, thanh âm truyền ra không biết bao nhiêu dặm, giận dữ mắng: “Thi VôĐoan! Tiểu súc sinh khi sư diệt tổ này!”

“Khi sư diệt tổ?” Thi VôĐoan bật cười, cho dù Bạch Ly chắn đường, cho dù Mật Tông phá rối, hôm nay cũng phải giam người của Huyền Tông ởđây, y nói được làm được, ai cũng đừng hòng ngăn cản, món nợ còn lại, có thể tính lại lần nữa, “Khi sư diệt tổ không phải truyền thống của Huyền Tông sao? Sư thúc, thượng bất chính hạ tắc loạn thôi.”

Y còn chưa dứt lời thì bỗng nhiên một chùm pháo hoa màu đỏ bay lên phương nam, mọi người đều nhìn sang bên đó, Trâu Yến Lai biến sắc, thấy HạĐoan Phương vui mừng ra mặt, mà Thi VôĐoan lại phảng phất đứng trong hư không, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía những khuôn mặt kinh hoảng thất thố, dường như sợ họ không hiểu, còn giải thích: “Xem ra Đại Châu sơn đắc thủ rồi.”

Huyền Tông bị cướp, cao thủ Mật Tông thậm chí Ma quân Bạch Ly đều bịđiều đến nơi đây chặn đường Thi VôĐoan, lúc này Đại Châu sơn chỉ có…

Đây là điệu hổ ly sơn!

“Ma quân không phải rất hiểu tại hạ sao?” Thi VôĐoan chỉ sợ thiên hạ không loạn nhẹ nhàng nói.

Y nhìn lướt qua tình hình chiến đấu dưới chân núi, đã kết thúc, nhưng không biết vì sao, trong lòng y lại chẳng mảy may có khoái cảm giải thoát, giết Bán Nhai, giết một trong những kẻ y oán hận nhất trên thế giới này, trong lòng Thi VôĐoan lại vẫn chỉ trống vắng, thậm chí có một chút nặng nề.

Sau đó y nói với đám HạĐoan Phương: “Đã như thế, chúng ta cáo lui trước, Trâu đại nhân, ngày sau gặp trên chiến trường.”

Bắt đầu từ ban nãy đến giờ, Bạch Ly đều đứng nguyên tại chỗ không hề nhúc nhích hệt như bị làm phép định thân.

Kỵ quân Khăn Đỏ nháy mắt lại thông qua gương không biết triệt đến nơi nào, Thi Vô Đoan nhìn Bạch Ly lần cuối rồi quay người đi.

Đúng lúc này, đột nhiên khóe miệng Bạch Ly lộ ra nụ cười, một luồng ngân quang lóe qua không trung, như một bức tường không nhìn thấy, Thi VôĐoan quay phắt đầu lại, đã thấy trong tay Bạch Ly không biết từ khi nào có thêm một cây cung cực đẹp cực tinh xảo, mũi tên chỉ vào một nơi không người.

“Ta tìm được mặt gương của ngươi rồi.” Bạch Ly cười nhẹ nói.

Sau đó y phút chốc buông tay, tên ra từ thần cung kia nhanh đến kinh người, Thi VôĐoan cơ hồ không nơi để trốn, trong lòng chỉ kịp lướt qua một ý nghĩ– là bóng!

Sau đó y trơ mắt nhìn mũi tên phảng phất mang theo ánh sáng lạnh lẽo kia cắm phập vào ngực mình.

Dường như có tiếng thứ gìđó vỡ nát truyền ra.

HạĐoan Phương kinh hãi, phất tay triệt tấm gương ban đầu, nói một tiếng “Đi”, sau đóđỡ Thi VôĐoan chui vào một tấm gương khác, lăng không biến mất trên không trung.

Thi Vô Đoan cảm thấy mặt gương lạnh băng xuyên thấu qua thân thể y, sau đó ngực mới muộn màng đau đớn, dường như ngay cảđiều này cũng phải chậm nửa nhịp mới có thể phản ứng được, y chầm chậm giơ tay, chạm đến dòng máu ấm áp xuôi theo bàn tay chảy xuống.

HạĐoan Phương ồn ào điều gì bên tai, đã không còn nghe rõ, Thi VôĐoan bỗng nhiên cắm đầu xuống.

Cây cung y dùng kia – ý nghĩ cuối cùng cũng từ trong đầu nhảy ra không nhanh không chậm – vẫn là cánh cung ta tự tay quấn.

Share this:

49. Chương 49: Lan Nhược

Cố Hoài Dương dùng kếđiệu hổ ly sơn càn quét Đại Châu sơn, Đại Thừa giáo tông hốt hoảng trốn đi, quân Khăn Đỏ chỉnh hợp tán môn tiểu phái, nội bộ không thiếu cao thủ, cùng cực tâm tư thiết trận, tập hợp cao thủ chúng gia đi cướp giết Huyền Tông.
Huyền Tông Bán Nhai chân nhân chết, tinh anh mất quá nửa, từđây những người trong đồng đạo xuất thân tiểu môn hộ nghèo kiết hủ lậu bị họ khinh thường một trận chiến thành danh. Đủ thấy một số thời điểm, anh hùng không hề dựa vào môn phái xuất thân cùng trải qua dạy dỗ như thế nào, mà quá nửa là thứ trời sinh.

Năng lực sinh đúng thời cơ là có thể càn quét ra một khoảng thiên hạ, không phải môn phái nào có thể dạy dỗđược.

Trong số họ có HạĐoan Phương đọc hết bí sự giáo tông, vẫn bảo tồn lịch sử thuần túy chân thật nhất trên đại lục này, cóđại tiên phong quan Trương Hàng tinh nghiên võ tu lại không hiểu một chút chú thuật nào, có quỷ nhân Triệu A Lương không thích nói chuyện, cả ngày rụt rụt rè rè, nhưng thiện thông u minh.

Hoặc bàng môn tàđạo, hoặc tu chú không toàn, hoặc như Thi VôĐoan, văn không thành võ không tựu, lại tinh thông toán học, trận pháp bày ra thiên biến vạn hóa không thể tưởng tượng.

Họđột nhiên từ kẻđáng thương bịđồng đạo khinh thường biến thành người có thể lật nhào cả thời đại.

Phản rồi, vì sao phải phản, lại vì sao không phản đây?

Vì sao một thời đại tan hoang đã sắp sửa đốt thành tro tàn, không còn tiền đồđáng nói, vẫn phải tiếp tục tồn tại trong tay cường quyền thông thiên triệt địa, giấu đầu hởđuôi?

Vì sao tất cả những người cùng khổđáng thương, từng không nơi nương tựa, từng chịu vũ nhục lạnh lùng nhất, thương tổn nghiêm trọng nhất, uy hiếp kinh hồn bạt vía nhất, phải gánh vác ác quả của thời đại kéo dài hơi tàn này?

Trầm lặng ngàn năm, rốt cuộc ngay cả trầm lặng cũng không thể tiếp tục sinh tồn nữa.

Vậy thì chung quy phải có người đứng ra, thà rằng thẳng lưng oanh liệt chết trận, cũng không muốn khổ sở cầu sinh chẳng hề có tôn nghiêm trong khe hở của thiên tai nhân họa có khả năng giáng xuống đầu mình bất cứ lúc nào.

Một ngày nào đó, ta muốn thế giới rách nát này nghe được gào thét của ta, cho dù là một tiếng cuối cùng trong sinh mệnh.

Sau đó chúng ta cùng chết đi với những thứ mục nát ấy, mọi người đều có thể sống dựa theo tâm ý của mình.

Cố Hoài Dương ban đầu không hề biết Thi VôĐoan xảy ra chuyện ở lân cận Đại Châu sơn, hắn cùng Lục Vân Châu theo kế hoạch trước đó vượt Đại Châu sơn trực tiếp tiến vào cảnh nội “Đông Việt thượng quốc”, Cố Hoài Dương công khai đệ thư quy hàng, Hoàng đế thứ mười của “Đông Việt thượng quốc” mừng rỡ mở cổng thành liệt đội nghênh đón, chuẩn bị quan ấn sẵn sàng, phong cho hắn một chức quan thật to.

Ngay thời điểm “đại điển thụ phong”, Lục Vân Châu mai phục đã lâu đột nhiên làm loạn, nội ứng ngoại hợp với chút ít quân Khăn Đỏ trong thành, chặn hết đám văn võ bá quan “thượng quốc” thường niên vừa đánh nhau là rúc vào núi trên đại điện, trở mặt không nhận nhau, không chịu hàng, giới nghiêm toàn thành, nhất định phải giết sạch sẽ như nhổ cỏ tận gốc.

Ngay khi Cố Hoài Dương hăm hở tính toán quét sạch sơn trại chung quanh, thư của Lý Như Sương đến, viết qua loa rằng Thi VôĐoan đã xảy ra chuyện.

Nhưng Cố Hoài Dương lại chỉ sầm mặt xem, sau đó lặng lẽ cất thư rồi hạ lệnh: “Quét sạch!”

Lục Vân Châu nhíu mày nói: “Đại ca, tiểu lục…”

“Y không sao.” Cố Hoài Dương dừng giây lát rồi hạ giọng thấp hơn, dường như kèm chút trấn an, “Y sẽ không sao đâu… Chỉ cần tảng đáđè trên ngực còn chưa vỡ, chỉ cần y còn cảm thấy mình không nhìn thấy trời, thì y sẽkhông có chuyện gì. Điều đóđủđể chèo chống cho y đâm thủng cả trời, chẳng lẽ còn không đủ chèo chống cho y chịu qua một chút thương sao?”

Loại phẫn nộ và kìm nén đó, chỉ có một người từng thực sự bị cả thời đại đè nén mới lĩnh hội được, người khác sẽ không minh bạch vì sao y quyết tuyệt như vậy, có khát vọng với loại tự do không thể nói ra nguyên cớ như vậy, nhưng y nhất định chân chân thiết thiết, không thời khắc nào không bị loại lo âu vàđè nén này tra tấn.

Một hài tử từng cảm thấy mới lạ và hăng hái với thế giới bên ngoài, khi y chứng kiến bảy ngọn sơn đăng đốt lên, khi y chính mắt thấy rõ ràng người sai cường đại như vậy, mà một chút kiên trì và phản kháng kia đều thành lý do của nỗi đau như cắt, khi y trải qua lưu vong, ẩn nấp, lá mặt lá trái…

Cố Hoài Dương hiểu loại khát vọng ấy, hắn biết đó giống như là khát vọng với nước của người một mình lạc đường trong đại sa mạc, như khát vọng với không khí của một người chìm dưới nước.

Khi mang theo khát vọng như vậy, họđều là kẻđiên, không điên cuồng thì chẳng đi được bao xa trên con đường này.

Thi Vô Đoan mông lung cảm thấy có người không ngừng nói gìđó bên tai, y thậm chí cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn y ở nơi rất gần, ý thức lúc có lúc mơ hồ, đau đớn vàảo giác luân phiên xuất hiện trước mặt. Y thấp thoáng cảm thấy có một người rất quen thuộc, với ánh mắt chôn giấu đã lâu trong kýức, ở ngay bên giường mà nhìn y.

Người kia… giống ai nhỉ?

Là sư phụ sao? Thi VôĐoan mơ mơ màng màng phân biệt một hồi, lại cảm thấy không giống, y phát giác mình đã không nhớ nổi ánh mắt sưphụ, hoặc giả năm đóánh mắt lão nhân gia thâm thúy quá mức, khi đó y còn nhỏ, luôn không thể lý giải, cho nên cũng chẳng nhớđược.

Thế người đó… là ai đây?

Y dường như vềđến lúc còn rất nhỏ, vài bước đã nhảy lên một gốc đại thụ cao, có người ở phía dưới gọi: “Đừng quậy nữa, mau xuống đây, ngãđấy, ta không ăn trái cây!”

Y nói ngươi cười cái đi, người kia liền toét miệng cười, y cợt nhả nói tức phụà, ngươi cười rất đẹp, người kia cũng không quở mắng y miệng lưỡi trơn tru, chỉ nắm tay y rồi cùng nhau chạy đến nơi xa hơn.

Thi Vô Đoan không cầm được lòng vươn tay ra, thế nhưng chẳng chạm được gì, vì thế y trở nên nôn nóng, ngũ tạng lục phủ như bị lửa đốt, đau đớn tê tâm liệt phế.

Đây là ta làm quá nhiều chuyện xấu cho nên sau khi chết bị ném vào vạc dầu sao? Thi VôĐoan sốt đến mơ hồ, nghĩ ngợi lung tung, có người giúp lau mình và trán, y không cầm được lòng muốn cuộn tròn lại.

“Ta khó chịu…”

Lý Như Sương đang đút thuốc cho y thấy môi Thi VôĐoan mấp máy liền ngừng lại, gọi một cô nương dáng vẻ nha hoàn bên cạnh qua nói: “Ngươi xem có phải là y đang nói gì không?”

Cô nương này cũng là một người đáng thương, mẹ mất sớm, cha cũng vừa mới bệnh mất, chỉ còn một thân một mình, bán mình chôn cha, nhưng trong loạn thế như vậy, một đại cô nương lại có thểđáng mấy xu đây?

Cũng coi như nàng may mắn, vừa vặn gặp được Lý tứ nương nghe nói Thi VôĐoan xảy ra chuyện, lập tức giao quân vụ cho Mạnh Trung Dũng mà dẫn vệ binh chạy về, trên đường thấy nàng không tồi, lại chăm chỉ thiện lương, liền thu làm người bên cạnh, đặt tên là Lan Nhược.

Không ngờ Thi VôĐoan lại thương thành như vậy, vừa vặn Lan Nhược cóđất dụng võ.

Thi Vô Đoan cơ hồ bị Bạch Ly bắn một tên xuyên tim, nhưng dù sao cũng cách “gương”, tên của Bạch Ly mất vài phần chính xác, chỉ xước tâm mạch một chút, song rốt cuộc đã làm bị thương phế phủ, hung hiểm cực kỳ, cách vài ngày lại phát sốt.

Lan Nhược lau mồ hôi trên trán, quỳ xuống cẩn thận kề tai bên miệng Thi VôĐoan, nghe hồi lâu rồi nói: “Tứ nương, nô tỳ nghe lục gia nói là‘khó chịu’, lúc thì kêu sư phụ, lúc thì kêu tên một người, nghe như là‘Ly’ gìđó, là tên của một cô nương nào sao?”

Lý Như Sương ngớ ra giây lát, thở dài đưa bát thuốc trong tay cho Lan Nhược: “Ngươi đút thuốc cho y, không đút vào được thì bóp miệng dốc xuống.”

“Hả?”

“Yên tâm đi, chút thương này y chịu được.” Lý Như Sương đứng dậy, trên mặt lướt qua một chút thần sắc lo lắng không nói thành lời, nàng quay người, lặng lẽ lau dòng lệ nơi khóe mắt, sau đó mở cửa ra.

Chỉ thấy một con thỏ béo thường niên không thấy tỉnh táo mấy ngày đang ngồi xổm ngay cửa, đôi mắt nhưđậu đen nhìn nàng chằm chằm không chớp, trên nóc phòng còn có một con đại điểu rực rỡ lượn vòng.

Lý Như Sương nhường ra cửa phòng, nàng không xác định con thỏ này phải chăng cóđủ linh trí, hiểu được lời nàng nói, chỉ bảo: “Vào đi.”

Một thỏ một chim liền chen vào phòng, thúy bình điểu kêu một tiếng rồi yên lặng đứng trên mép giường, con thỏđôi mắt trông mong ngồi xổm dưới giường, gian nan ngẩng cái đầu béo đến không có cổ kia.

Lý Như Sương liền cúi xuống bế con thỏ lên thả trên giường Thi VôĐoan, con thỏ nhìn nàng một cái, cất bước chân ngắn chui vào chăn Thi VôĐoan, dùng đầu ủi ra một khe nhỏ, bộ lông mềm mại cọ tay y.

Thi Vô Đoan phảng phất cảm giác được điều gì, ngón tay giãy khe khẽ, dường như an tĩnh hơn một chút, không mê sảng nữa, chân mày cũng hơi giãn ra.

Không biết có phải làảo giác của Lan Nhược hay không mà nàng bỗng nhiên cảm thấy trong thân thể con thỏ kia phảng phất chứa đựng linh hồn của một người, ánh mắt chất chứa nhiều ôn nhu như vậy.

Lý Như Sương thở dài khe khẽ: “Mấy thứ này trái lại có tình có nghĩa, cả ngày sinh hoạt chẳng qua ăn uống tiểu tiện, trong mắt chỉ thấy một người, không ai bức chúng phải thế nào, so với con người còn dễ dàng chung thủy hơn.”

Lan Nhược không hề tiếp lời, ẩn ẩn động lòng, nhìn thanh niên mặt mày tuấn tú mà sắc mặt tiều tụy nằm trên giường, trong lòng lại cảm thấy có chút xót thương.

Qua nửa tháng nữa, Thi VôĐoan sốt một thời gian dài rốt cuộc lần đầu tiên mở mắt.

50. Chương 50: Tâm Tư

Thi Vô Đoan đột nhiên mở mắt vừa vặn bắt gặp Lan Nhược, Lan Nhược giật mình, nàng lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt người này, chỉ cảm thấy con mắt rất đen rất sẫm, không biết có phải là do thương bệnh hay không mà thoạt nhìn hơi ảm đạm, nhưng nhìn kỹ lại không phải, phảng phất ngay cả quang hoa trong mắt y cũng chôn giấu sâu hơn người khác một chút.
Lục gia rất tuấn tú, một ý nghĩ thoáng qua đầu như vậy, Lan Nhược đột nhiên hơi đỏ mặt.

Nàng không hề kêu la như tiểu nha đầu bình thường, chỉ nhanh chóng rót một chén nước, cẩn thận nâng đầu Thi VôĐoan dậy, thấp giọng nói: “Lục gia chắc hẳn đã khô miệng, hãy uống chén nước trước, nô tỳ sẽ lập tức đi gọi đại phu và tứ nương đến.”

Thi Vô Đoan chẳng biết có nghe thấy hay không, yên lặng nhìn nàng một hồi, khiến trong lòng Lan Nhược hơi hoảng sợ, lúc này mới chậm rãi cúi mắt, tiện tay nàng uống quá nửa chén nước.

Lan Nhược đỡ y nằm xuống, con thỏ vẫn cuộn trong lòng y lóđầu ra, theo mép giường bò qua, khe khẽ cọ cổ Thi VôĐoan, Thi VôĐoan cúi mắt nhìn nó, tuy rằng không thểđộng đậy, biểu cảm lại nhu hòa hẳn, khóe miệng là nụ cười như có như không, trên khuôn mặt gầy đi không ít lộ ra một lúm đồng tiền nhỏ.

Lan Nhược không cẩn thận liếc thấy, vội dời tầm mắt, trong lòng thầm nghĩ, vị lục gia này nếu chịu cười với nữ nhân nào như vậy, chỉ sợ người khác góc bể chân trời cũng nguyện ý theo y, cổ nhân nói nữ nhân đẹp là họa thủy, hóa ra nam nhân đẹp cũng thế.

Thi Vô Đoan là bệnh nhân cực kỳ dễ chăm sóc, uống thuốc chưa bao giờ làm người ta mất công, tính tình không tệ, không có việc gì thì nằm trên giường cả ngày cũng chẳng thấy y phiền lòng, đại phu nói thế nào liền làm thếấy, từ sau khi y tỉnh táo, Lan Nhược không còn nghe y kêu một tiếng đau, nói một câu khó chịu, nếu không cần thiết thì cũng không làm phiền người khác nhiều, sau khi có thể nói chỉ dặn nàng một câu rằng đừng quên cho chim và thỏ của y ăn.

Lan Nhược cảm thấy lục gia giống như có chuyện chưa nghĩ xong, ngồi nơi ấy ôm con thỏ không nói năng gì cả một ngày trời, dường như ngẩn người suy nghĩ chuyện gìđó, chỉ có khi đám tứ nương tới thăm y mới xốc lại tinh thần ứng phó vài câu, còn có một sốđại gia khác cũng muốn đến thăm, nghe nói những đại gia đóđều là người tu đạo, mỗi người đều rất có bản lĩnh, nhưng đều bị tứ nương vàđại phu lấy cớ không để y lao tâm phí thần mà cự tuyệt ngoài cửa.

Chỉ có một Hạđại gia để râu trộm vào một lần, sụt sịt với lục gia hồi lâu, nói chút chuyện phiếm và hướng đi của bọn họ trước mắt, trước khi đi còn do do dự dự gọi Lan Nhược lại, chần chừ một lúc lâu mới cắn răng giậm chân lấy từ trong lòng ra ba đồng bạc, dặn nàng cầm lấy kiếm chút hoa quả tươi lục gia thích đến cho y ăn.

Quay đầu lại liền nghe thấy lục gia trên giường cười ra tiếng, ngực y có thương tích, không dám dùng sức, như là kìm nén cái gìđó, mặt mày cong cong đẹp cực kỳ, nói: “Thiên kim dễđược, Hạ chưởng môn một đồng tiền khó cầu, hôm nay ta lại có thể dùng bạc của Hạ chưởng môn, thật sự là tam sinh hữu hạnh.”

Làm đại gia keo kiệt họ Hạ giận dữ cất bước đi luôn.

Lan Nhược giỏi chăm sóc người khác, cha mẹ nàng đều là nhiễm bệnh mà chết, đều do nàng một tay chăm sóc, xưa nay là một cô nương hiếu thuận trước giường bệnh, tuy rằng tuổi chưa lớn, thân thế long đong, khóđược chín chắn, lại là người thành thực, nhận ân của Lý tứ nương liền tận tâm tận lực chăm sóc Thi Vô Đoan, do một câu của Thi VôĐoan mà ngay cả con thỏ và thúy bình điểu nhất tịnh trông nom rất tốt.

Hơn nữa Thi VôĐoan dù sao cũng còn trẻ, từ nhỏ lớn lên ở Huyền Tông, thân thể người tu đạo vốn khá hơn người tầm thường, qua hơn mười ngày đã có thể tự mình ngồi dậy, nói nhiều một chút.

Y vừa có thể hoạt động một chút liền cầu Lý tứ nương đem quân báo mỗi ngày đệ trình lên cho y xem, bước tiếp theo bố trí thế nào, an bài thế nào, tiền bạc của thương hội các loại vận tác phần lớn qua tay y, tuy rằng Cố Hoài Dương viết thư nghiêm lệnh Thi VôĐoan tĩnh dưỡng đàng hoàng không được nhúng tay, y vẫn không nhịn được dông dài chút việc, mỗi ngày chỉ có thể tận lực giảm bớt lời mình muốn nói, kêu Lý tứ nương viết thay trình cho Cố Hoài Dương.

Lý tứ nương theo lời y, chỉnh lý thư phải viết, chỉ nghe Thi VôĐoan bỗng nhiên lại bổ sung một câu: “Chờđã, tứ nương, đừng cất vội, điền thêm một câu cho ta, bảo đại ca tuyệt đối không được bắt sứ giả chiêu hàng, trước chỉnh đốn Bồng Lai Đông Nhạc các vùng, đáp ứng nghị hòa, kéo dài một thời gian. Giữ lại một số người làđược, bảo đại ca và tam ca rút khỏi trước.”

“Sao vậy?” Lý tứ nương hỏi.

“Vài hôm trước người ta phái đi Tây Bắc cầm thư về, nói bên kia đang trưng binh trưng lương, chỉ sợ lần này động tác của chúng ta ởĐại Châu sơn thật sựđã khiến Nhan Chân kiêng kỵ, đại ca trước mắt ở vùng Đông Nhạc, tuy dễ thủ khó công nhưng vạn nhất bị vây cũng không dễ dàng phá vây, chỉ sợđến lúc đó triều đình cắt đứt nhân thủ của chúng ta thì khó mà liên hệ nữa.”

“Ngươi phái người đến Tây Bắc làm gì?” Lý tứ nương ngạc nhiên hỏi.

Thi Vô Đoan nói nhỏ: “Tây Bắc mấy năm nay mùa màng không tốt, người gây rối rất nhiều, triều đình không cấp được khoản chẩn tai, đành lệnh cho thương nhân dân gian vận lương đến Tây Bắc…”

Lý tứ nương chỉ sợ y nói nhiều, lập tức ngắt ngang: “Đúng rồi, là pháp lệnh năm trước hạ, người vận lương hơn năm mươi thạch, đời sau có thể miễn tịch thương cổ, con cháu cũng có thể tham gia khoa cử vào triều làm quan, người vận lương hơn trăm thạch, triều đình tự có phong thưởng, ngươi bảo thương đội trà trộn vào sao?”

Thi Vô Đoan cười cười, thấp giọng nói: “Triều đình làm chẳng qua là mua bán không vốn, cái gọi là phong thưởng chính là công nhiên bán quan bán tước, dù sao Hoàng thượng môi trên chạm môi dưới, viết phong thánh chỉ là chuyện long ấn thôi, không đáng kể gì, mỗi năm bổng lộc cũng chẳng qua chút ít, một sốđại hộđã thật sự cam tâm cho y ăn, chẳng phải lưỡng toàn tề mỹ.”

Lý tứ nương cười nói: “Nhan Chân lại là một biện pháp danh lợi song thu.”

Chính lúc này, có người khẽ gõ cửa, Lan Nhược ở bên ngoài nhẹ nhàng ôn nhu gọi: “Lục gia, thay thuốc.”

Lý tứ nương vội cất thư, cười nói: “Mau vào đi.”

Lan Nhược thành thạo đỡ Thi VôĐoan dậy, vừa thay thuốc vừa nhỏ giọng dặn dò gìđó, nàng rất biết bổn phận, chỉ cảm thấy những điều này đều là mình nên làm, dù là cởi quần áo Thi VôĐoan thay thuốc cũng không hề ngượng nghịu. Ngược lại là Thi VôĐoan, tuy rằng vẫn do Lan Nhược chăm sóc, dù sao nàng cũng là một cô nương, y lại bị thương trên ngực, lúc thay thuốc rất bất tiện, luôn cảm thấy có chút mất tự nhiên.

Đặc biệt Lý tứ nương còn ở trong phòng, Thi VôĐoan nhịn giây lát, rốt cuộc không nhịn được nói: “Tứ nương, tỷ… tỷ ra ngoài trước đi.”

Lý tứ nương tuy rằng bình thường ngôn ngữôn nhu nhưng cũng là một người chém người như thái rau, ngay cả sợ hãi còn không biết thì làm sao có thể lĩnh hội sự xấu hổ của ngụy quân tử chân lưu manh Thi VôĐoan này, liền ung dung khoanh tay đứng bên, cười nói: “Ngươi không sợ Lan Nhược nhìn, chẳng lẽ lại sợ ta nhìn hay sao?”

Thi Vô Đoan biết da mặt nàng dày, dừng một chút rồi nói: “Phải thu tiền nhìn đấy.”

Lý tứ nương lấy từ trong lòng ra hai đồng tiền ném lên giường y, hào phóng nói: “Cầm đi.”

Thi Vô Đoan thở dài, cho rằng Mạnh Trung Dũng lỗ mãng kia và Lý tứ nương hung hãn này quả thực là một cặp trời sinh, cũng làm khó y ngày ngày ghi nhớ, chờ dẫn binh trở về không thể không tác hợp một chút.

Lan Nhược còn nhỏ nhẹ nói: “Vết thương của lục gia đáng sợ lắm, đừng lao thần nói nhiều, nếu nô tỳ tay chân vụng về làm người đau thì phải nói ra đấy.”

Thi Vô Đoan bình sinh không thể gặp đại cô nương ôn nhu như vậy, nhất thời cũng chẳng biết làm sao cho được, hồi lâu mới hơi chậm chạp “À” một tiếng, nói: “Không sao đâu.”

Lý tứ nương bật cười “Phì” một tiếng, thấy thương thế của Thi VôĐoan ngày một khá hơn, nàng cũng chẳng lo lắng lắm, vì thế nói: “Phải đấy, Lan Nhược, ngươi cứ tùy tiện, y da dày thịt béo đụng không hỏng được đâu.”

Lan Nhược ngước lên, vừa vặn gặp phải ánh mắt Thi VôĐoan, vôý thức cúi đầu, lông mày của nàng cực dài, dường như chạy vào tận tóc mai, thêm chút uyển chuyển so với nữ tử tầm thường, tuy xuất thân bần hàn lại khó giấu sựđoan trang, nhất là khóe mắt cực đẹp, lúc cúi đầu phảng phất hơi xếch lên, dường như có sựôn nhu quyến rũ không nói hết được.

Nữ tử mỹ lệ, có người gò máđầy đặn, đoan trang xinh đẹp, cũng có người tinh xảo quyến rũ, mặt hàm hoa đào, Lan Nhược hơi giống loại sau, mặt mày không biết vì sao lại kèm một chút khí hồ mị, chỉ là bình nhật bị khí chất ổn trọng ôn nhu xưa nay che mất, chỉ có lúc này cúi đầu mới lộ ra một chút manh mối.

Thi Vô Đoan bỗng nhiên cảm thấy hơi quen mắt, lại bất giác ngây ra giây lát.

Lan Nhược sao có thể không cảm giác được ánh mắt y, càng không dám ngẩng đầu, giây lát sau ngay cả tai cũng đỏửng. Lý tứ nương gọi Thi VôĐoan hai tiếng, mới gọi về thần trí của y, Lan Nhược đã thay thuốc xong, đang luống cuống đứng bên cạnh.

Thi Vô Đoan vội ho một tiếng, khoác y phục như che giấu cái gìđó, bế con thỏ từ ban nãy đã bắt đầu an tĩnh dị thường, nói: “Đa tạ Lan Nhược cô nương, chỗ ta không còn việc gì khác, cô tựđi nghỉ ngơi đi.”

Lan Nhược vội đáp một tiếng rồi quay người đi ra ngoài.

Lý tứ nương giễu cợt: “Ôi, đa tạ Lan Nhược cô nương-“

Đáng tiếc luận đến da dày thịt béo thì Thi VôĐoan cũng không rảnh nhường nhiều, trước mắt cô nương trẻ tuổi xa lạ không có trong phòng, y liền chẳng hề cố kỵ, nhướng lên nhìn Lý tứ nương một cái, nói: “Ta hiện giờ nhìn tứ nương, mới biết được nhân giả kiến nhân là thế nào.”

Trí giả kiến trí, *** giả kiến ***.

Lý tứ nương cười hì hì ngồi bên, thấp giọng hỏi: “Vậy ngươi nói xem, ngươi vừa nãy nhìn chằm chằm cô nương người ta, là nhìn cái gì?”

Thi Vô Đoan bình tĩnh nói: “Chẳng qua nhìn thấy nàng ta, nhớ tới một cố nhân mà thôi.”

Lý tứ nương vốn cười hì hì nhìn y bỗng nhiên như là nhớ tới điều gì, qua hồi lâu lại hơi nhíu mày thở dài hỏi: “Tiểu lục, tứ nương như tỷ ruột của ngươi, ngươi nói xem, ngày ấy… Ma… Bạch công tử kia, giao tình với ngươi như thế, sao nói đoạn làđoạn vậy?”

Thi Vô Đoan trầm lặng hồi lâu, lâu đến lúc Lý tứ nương cho làđã hỏi sai, y không hề tính toán trả lời, mới nghe Thi VôĐoan nhẹ giọng nói: “Giao tình của ta với y…”

Y cười khe khẽ một tiếng mà nói: “Mười mấy năm qua, thế gian mong nhớ, chẳng qua một mình y mà thôi, đương nhiên là… rất tốt.”

Khi y nói “rất tốt”, hai chữ thốt ra phảng phất có cảm giác đập vào lòng người, Lý tứ nương hơi sững sờ, hỏi: “Thế tại sao…”

“Cũng không có gì, thời thếđổi dời, người người đều phải thay đổi.” Thi VôĐoan thở dài, vừa cúi đầu lại gặp phải đôi mắt đen láy của con thỏ, sửng sốt một chút rồi đưa tay sờđầu nó một phen, nói: “Ta biết thân phận của y, biết Nhan Chân mời y ra, y và Nhan Chân tồn tại nhân quả việc Vạn ma chi tông bị mở, liền với quốc vận, giang sơn này, giang sơn này không đổ, y càng có sức mạnh, bởi vậy ta tuy rằng tốt với y nhưng cũng không phải là không tính kế y.”

Lý tứ nương trầm mặc lắng nghe, chỉ nghe Thi VôĐoan dựa lên gối, cũng không lớn tiếng, nói mấy câu ngừng một hồi, tốc độ cực chậm.

“Ta muốn tốt với y một chút nữa, giữ y lại, chẳng phải vẹn toàn đôi bên ư? Chỉ là hai ta biết rõđối phương đang làm những gì, bình nhật không hề làm rõ, còn vui đùa bên nhau, cho đến khi Trâu Yến Lai đốt Âm thi hỏa, ta mới biết, trong lòng y vẫn luôn muốn giết ta.”

“Tỷ nói chẳng phải là buồn cười sao? Đã như vậy, hà tất căng lớp vải che kia, đẩy chén đổi chung lá mặt lá trái như với những người ngoài đó? Hai ta, thật sự không cần thiết.”

Lý tứ nương cẩn thận nói: “Ta thấy y đối với ngươi cực tốt, tam ca cũng nói, ngày ấy y mất thần chíđả thương ngươi, dường như bất đắc dĩ, bản thân cũng hối hận không ngừng, có phải là trong đây có hiểu lầm gì hay không?”

Thi Vô Đoan cười im tiếng: “Hiểu lầm? Âm thi hỏa cùng căn nguyên với y, không mêđược tâm thần y, tối đa là khiến y nhìn thẳng vào suy nghĩ trong nội tâm, huống hồ ta biết y chỉ là bán ma, quyết không đến mức bị một chút Âm thi hỏa đốt đến mức quên hết tất cả, chỉ là… e rằng y cũng lười tiếp tục giả vờ mà thôi.”

“Cái gì y cũng muốn trọn vẹn, trong mắt không chấp nhận được một hạt cát, thứ không thuần túy một chút cũng không cần, thứ không chiếm được liền hủy đi,” Thi VôĐoan dùng âm điệu chẳng hề lên xuống nói, “Thứ ta có thể cho, dù không muốn, nếu là y… cho ta dăm ba năm, chỉ sợ nghĩ thoáng rồi, cũng không có gì là không thể.”

Lý tứ nương không hề biết y đang nói đến cái gì, nghe vậy ngớ ra giây lát.

Thi Vô Đoan nhắm mắt, hiển nhiên đã mệt mỏi, không muốn nói nhiều, Lý tứ nương nhẹ nhàng lót gối đỡ y nằm xuống, sau đóđóng cửa lại lui ra ngoài.

Thi Vô Đoan mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn màn giường – trong mắt Bạch Ly, mình đi lên con đường này, đã là phản bội, lúc nhỏ không có bất đồng, chẳng qua là chuyện nhỏ nhặt như một quả cây một câu nói, mọi chuyện theo y thì thôi, nhưng hiện giờ không còn giống nữa.

Ngươi chính bởi vì việc này, mới tâm tâm niệm niệm muốn giết ta cho sạch gọn sao?

Thi Vô Đoan thầm nghĩ, đưa tay bưng vết thương trên ngực, cười lạnh một tiếng, ném phăng, chẳng nhọc lòng suy xét nữa, chuyên tâm nhắm mắt nghỉ ngơi.

51. Chương 51: Thủy Kính

Trước mặt Bạch Ly bày một cái gương, trên gương có một lớp nước hơi mỏng, nhưng mà y chỉ ngồi đó chẳng hề nhúc nhích, trên gương trống không.
Y ngồi giống như khôngbiết thả lỏng, cho dù gian phòng rộng như vậy thậm chí trong viện đều chỉ có mình y, y vẫn theo thói quen ngồi nghiêm chỉnh đến mức dường như là một cái cọc gỗ.

Trừ thứ y nuôi trong bóng thì không ai dám tùy tiện tiếp cận chỗ y ở, phủđệ Ma quân rộng lớn như một quỷ trạch, vừa đi vào trong liền cảm thấy đặc biệt âm trầm, chẳng có một chút tiếng động nào, sâu bọ và chim chóc cũng không dám tiếp cận, phảng phất sinh mệnh đều ngưng trệởđây.

Cả tòa nhà trừ người vải thủ vệ thì vật sống chỉ còn lại một mình y.

Bạch Ly nhẹ nhàng vươn ngón tay chạm lên mặt kính, nhưng mà vân nước nổi lên vô số gợn sóng, hình ảnh lại không xuất hiện.

Thuật Thủy kính nguyên bản là bí thuật của hồ tộc, chỉ cần lòng muốn là nhìn trộm được, nhưng từ sau khi y móc máu hồ ra khỏi thân thể thì không còn dùng được thứ này nữa.

Nhưng y vẫn muốn thấu qua mặt kính mỏng này để nhìn Thi VôĐoan.

Đại cung treo trên tường, giữa đêm tối phát ra ánh sáng u ám, có tiểu ma vật trong bóng không biết trời cao đất dày sán lại gần chân tường, khoảnh khắc bịánh sáng thanh lạnh kia đâm xuyên, phát ra một tiếng kêu thảm thiết ngắn ngủi, Bạch Ly chỉ lẳng lặng ngồi đó như không nghe thấy.

Mỗi ngày nghĩđối phó Thi VôĐoan như thế nào, nhưng y còn sống lòng mình khó chịu, y chết rồi lòng mình cũng khó chịu, vô luận thế nào đều là khó chịu.

Rốt cuộc muốn thế nào đây?

Có đôi khi Bạch Ly sẽ dùng sinh mệnh dài dòng quá mức của y để tự hỏi vấn đề này, nhưng nghĩ mãi không giải được.

Mỗi lần nhìn thấy y, đều muốn giết chết y, mỗi lần không nhìn thấy y, đều muốn nhìn thấy y, thời điểm thấy y, bị dăm ba câu của y đâm cho thương tích đầy mình, cảm thấy trên đời này, chỉ cần có Thi VôĐoan tồn tại một ngày, thì mình trọn đời không được sống yên, thật sự muốn một tên xuyên tim mà bắn chết y, nhưng vừa nghĩđến trên đời từđây không còn người này, lại cảm thấy không biết làm thế nào.

Oán sẽ tăng, cầu không được.

Bỗng nhiên, trong bóng đêm truyền đến tiếng chuông giòn giã, Bạch Ly mặt không biểu cảm ngẩng đầu, bóng đen bằng vải lóe lóe ngay cửa, kêu ùng ục hai tiếng, dường như nói chuyện không nên nói, ùng ục cũng yếu ớt.

Bạch Ly lạnh lùng nói: “Không gặp.”

Người vải nói: “Ùng ục.”

Bạch Ly nghe thế, khóe miệng dường như co rút, một chút ý cười cho dùác độc cũng chỉ lướt qua, giây lát lại khôi phục biểu cảm như người gỗ, y đột nhiên đứng lên, một phen kéo cánh cửa trước mặt, người vải không nhịn được “Vù” một tiếng bay ra sau, đầu đụng lên kim linh treo trên cửa, lại ngốc nghếch rơi xuống như ngất đi.

Bạch Ly nhìn hắn một cái nói: “Đã như thế, ngươi mời Nhan đại nhân vào nói chuyện đi.”

Người vải liều mạng lắc lắc cái đầu dẹp lép, lao vút lên trời mà bay ra ngoài, Bạch Ly cũng không vào phòng, dựa cửa hiên ngẩng đầu lên, chính là thời điểm một trời sao đang chậm rãi chuyển động xuôi theo quỹđạo, y nhìn chằm chằm những quỹ tích sao vận hành, nhớ tới các phép tính phức tạp khó phân y không hiểu kia, không nhịn được thầm nghĩ: mạng của ta cũng ở trong những ngôi sao này ư?

Xa xa một chuỗi cung đăng sáng lên, chính là bài trường của Nhan thái phó, Bạch Ly nhướng mí mắt, bỗng nhiên vung tay áo, một trận âm phong quét ngang cả viện, lập tức hỗn loạn, đèn trong tay bộc nhân hộ vệ tắt mất quá nửa, mây đen cuốn lên thiên không, che lấp toàn bộ những ngôi sao sáng ngời ấy.

Ta trái lại muốn xem, ai tính được mệnh của ta – Bạch Ly quay người về phòng, chỉ nghe xa xa thanh âm trấn định tự nhiên của một nam nhân nói: “Các ngươi ra ngoài cửa trước đi, không được vô lễ với Ma quân, ta tự mình vào thăm viếng làđược.”

Nhan thái phó trái lại rất thức thời, chỉ thấy hắn xách một chiếc đèn, xuống kiệu, tự mình từng bước một đi tới, dưới kim linh ngay cửa chắp tay nói: “Hạ quan Nhan Chân, tham kiến Ma quân.”

Cánh cửa khép hờ“Két” một tiếng mở ra, Bạch Ly ngồi nghiêng lại, trên bàn chỉ có một ngọn lửa nhỏ như ma trơi, chiếu bóng dáng của quần ma loạn vũ khắp phòng cùng khuôn mặt nghiêng lạnh băng của Bạch Ly, đặc biệt đáng sợ.

Nhưng Nhan Chân suy cho cùng là một nhân tài, hơi dừng bước, lại bái nói: “Đa tạ Ma quân.”

Sau đó to gan lớn mật cất bước đi vào, lập tức ngồi đối diện Bạch Ly.

Trong khu viện vừa nãy trời trong vạn dặm khoảnh khắc lại mưa như trút nước, một chút hơi lạnh xuyên thấu qua cửa sổ lùa vào. Nhan Chân nhìn ra bên ngoài một cái, cười nói: “Ma quân tâm tư kỹ lưỡng, hạ quan bội phục.”

Bạch Ly trên mặt hàm chứa chút ý cười nhìn hắn mà nói: “Ồ?”

Nhan Chân chỉ mưa bên ngoài nói: “Mưa này là Ma quân triệu, hiển nhiên không phải nước của nhân gian, nếu có ai cả gan ở bên ngoài nghe lén, thiết nghĩ kết quả sẽ không tốt lắm.”

Vừa dứt lời thì nghe một tiếng kêu thảm thiết kìm nén vang lên, người nọ dường như cực đau đớn, trước còn kiềm chế, sau chậm rãi biến điệu, cuối cùng giống như bị lột da rút gân sống, tê tâm liệt phế hẳn lên.

Bạch Ly bưng chén trà, dùng nắp chén chỉ bên ngoài hỏi: “Sao? Nhan thái phó quyền khuynh triều dã, còn có người cả gan âm thầm giám thị ngươi hay sao?”

Nhan Chân bất đắc dĩ cười nói: “Là người của Hoàng thượng.”

Bạch Ly sửng sốt ra mặt, bỗng nhiên hiểu được điều gì, nhướng mày không nói gì nữa.

Chính lúc này, Nhan Chân liếc thấy Thủy kính để trên bàn, ánh mắt quét trên mặt Bạch Ly một phen, lập tức cung kính lễđộ nói: “Hạ quan ngày trước khi tu đạo luyện pháp ở Mật Tông, cũng biết một trong những bí thuật của hồ tộc, lúc ấy hiếu kỳ, khổ tu rất lâu, cuối cùng có thể thi triển một phần.”

Bạch Ly giật mình, ngẩng đầu nhìn hắn.

Chỉ thấy Nhan Chân hai tay bê Thủy kính đến trước mặt, nói: “Nghe nói Ma quân từng sống nhờở hồ tộc, chút tài mọn, mong rằng Ma quân chỉđiểm một phần.”

Nói rồi đưa tay chấm nước, viết chú văn chi chít trên bàn, Nhan Chân đương nhiên là con người, không có một chút huyết thống hồ tộc nào, Bạch Ly thấy hắn viết chú văn không quen, trong lòng biết là chú văn đặc thù Mật Tông dùng, qua giây lát cũng để y nhìn ra chút môn đạo.

Chỉ thấy mặt nước trên Thủy kính thoáng chập chờn, Bạch Ly sững sờ, lập tức nhìn ra một bóng người mơ mơ hồ hồ bên trong, chỉ vừa nhìn tâm thần liền chấn động mạnh, lưng vốn đã thẳng tắp như dùng thước đo càng thẳng hơn, chú văn Mật Tông trên bàn càng lúc càng nhiều, bóng người nọ cũng biến thành rõ ràng hẳn, lại là Thi VôĐoan.

Y còn… y còn…

Giờ này có lẽ Thi VôĐoan đã nghỉ ngơi, y nghiêng người, vẫn cuộn tròn nằm trên giường, trong lòng ôm một con thỏ, gò má và môi gần như không có huyết sắc, có vẻ tiều tụy khi trọng thương mới khỏi. Y ngủ không ngon, hơi nhíu mày, thường xuyên ho đôi tiếng.

Bạch Ly ngẩn ngơ nhìn y hồi lâu, trong lòng bỗng nhiên thầm nghĩ: gầy đi.

Đúng lúc này, con thỏ thình lình ngẩng đầu lên, phảng phất xuyên thấu qua Thủy kính đối mắt với y, Bạch Ly đột nhiên cóảo giác, rằng trong đôi mắt như hạt đậu đen kia đang ánh ảnh ngược của y, bỗng nhiên tim đập thình thịch.

Vì thế y vung tay lên, Thủy kính trên bàn “Choang” một tiếng rơi xuống đất, Thi VôĐoan và con thỏđều không thấy nữa.

“Nhìn y làm gì?” Bạch Ly nhíu mày, lạnh lùng nói, “Nhìn thấy y là phiền lòng.”

Tay áo của Nhan Chân bị dính ướt một mảng to, hắn lại không kinh hoảng chút nào, chỉ nói: “Hạ quan nghe nói Ma quân từng thỉnh xuất thần cung, bắn ngay ngực y, nhưng không ngờ người này mạng lớn như vậy, lại nhặt vềđược một mạng, đã như thế, hạ quan có một kế, có thể trừ đi kẻ khiến Ma quân phiền lòng không thôi này, ngài thấy thế nào?”

Bạch Ly không nói gì, chỉ ngẩng đầu nhìn hắn không rõý tứ.

Nhưng Nhan Chân không đểýđối mắt với y, nói: “Cố Hoài Dương thật sự làđại hoạn của Phổ Khánh ta, hiện giờ bạo dân các phương đãđền tội, chỉ mình kẻ này quỷ kếđa đoan, giấu tài nhiều năm, thế lực không nhỏ, tâm càng không nhỏ. Nếu là như thế cũng không đủđể dựa vào, dù sao đao kiếm tầm thường làm gìđược cao nhân giáo tông? Chỉ là Thi VôĐoan này không biết làm sao lời ngon tiếng ngọt lừa gạt lôi kéo một số lớn đạo hữu tán phái vô tri bán mạng cho y, đường lớn đụng nhau, đạo hữu tương sát, phải thế nào cho được?”

Bạch Ly nghe hắn nói đường đường chính chính, không nhịn được cười nhạo một tiếng.

Nhan Chân chẳng mảy may đểý, hiển nhiên da mặt tuy không bằng đám Cố Hoài Dương tu luyện ngàn năm nhưng cũng khá cóđạo hạnh, mặt không đỏ tim không đập mạnh tiếp tục nói: “Nhưng những người này dù sao cũng chỉ làđám ô hợp, hạ quan nghĩ Thi VôĐoan mới là trung tâm trong đó. Ôi, không dối gạt Ma quân, mười năm trước khi hạ quan lần đầu tiên gặp y ở Huyền Tông, đã biết người này tuyệt không phải vật trong ao, lúc ấy y chạy khỏi Cửu Lộc sơn động tĩnh khá lớn, chỉ là hạ quan khi đó cảm thấy thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, lại bỏ lỡ thời cơ tốt như vậy – có câu bắt giặc bắt vương trước, nếu có thể bắt y, thiết nghĩ Cố Hoài Dương đã mất một nửa chủ kiến trước.”

Bạch Ly hỏi: “Nhan thái phó có biện pháp rồi?”

Nhan Chân nói: “Hiện giờ triều ta điều binh Tây Bắc, Hải Ninh thương đội cực nhiều, bên trong ngư long hỗn tạp, đương nhiên có không ít là tai mắt của đám phản nghịch này, Cố Hoài Dương kỳ tài ngút trời, khẳng định đã nghe ngóng được, ắt biết Đông Việt không phải nơi ở lâu, ta tính chuẩn y sắp tới nhất định rút khỏi Đông Việt. Đã cho người mai phục, chuẩn bị cướp giết. Cứ như vậy, Cố Hoài Dương tự nhiên bị ngăn cách khỏi nơi căn cơ, Thi VôĐoan tất nhiên phải cứu, kế hoạch sau đó còn cần dựa vào Ma quân.”

Hắn lấy ra một tờ giấy, hai tay nâng lên trình cho Bạch Ly, nói: “Ma quân xem qua.”

Bạch Ly nhận lấy, xem qua nhanh như gió, bỗng nhiên cười nói: “Nhan đại nhân thật là rường cột nước nhà, tuyệt đối đương được bốn chữ‘âm hiểm độc ác’, khó trách Hoàng thượng kiêng kỵđại nhân không thôi.”

Nhan Chân vội cúi đầu nói: “Hạ quan ngồi không ăn bám, khiến Hoàng thượng lo lắng, thật sự tội đáng muôn chết.”

Bạch Ly có phần khinh thường đánh giá hắn, thầm nghĩ nơi đây cũng chẳng còn ai, lão này còn ra vẻ cho ai xem? Liền không kiêng nể gì màđại nghịch bất đạo nói: “Vài ngày trước, ta nghe Trâu đại nhân nói, có người tham tấu Nhan đại nhân, nói ngươi không tôn trọng Thánh thượng, khi quân trái luật, có việc này không?”

Nhan Chân nói: “Hổ thẹn.”

Bạch Ly cười cười, nói chậm rì rì: “Ta thấy ngươi gánh tội danh lớn như vậy, chi bằng dứt khoát cho nó thành thật luôn đi, chẳng phải danh chí thực quy?”

Nhan Chân cúi đầu càng thấp, giây lát sau vẻ mặt nghiêm túc nói: “Nhan gia nhiều đời trung lương, vì xã tắc bỏ sinh quên tử, tuyệt không có tâm ngỗ nghịch, xin Ma quân nói cẩn thận.”

Bạch Ly cười trầm trầm.

Cơn mưa to ngoài cửa sổđã tạnh, Nhan Chân thoáng nhìn ra bên ngoài, biết hai người chẳng còn gìđể nói, chuyện còn lại thì không cùng đường không thể mưu chung, ngồi đó cũng chỉ ghét nhau, liền đứng dậy thi lễ bái biệt.

Sau đó xách ngọn đèn đi ra ngoài.

Bỗng nhiên, Bạch Ly dường như nhớ tới điều gì, gọi Nhan Chân lại nói: “Khoan… Ngươi mới vừa nói y… Thi VôĐoan chạy khỏi Cửu Lộc sơn, là chuyện thế nào?”

Nhan Chân dừng chân giây lát, nghiêng người nói: “Đây là việc nhà của Huyền Tông, đạo tổ chân nhân cùng với hai vị sưđệ sinh ra xung đột, bị người ta hãm hại mà chết, vừa vặn bị vị cao đồ này làm lộ, Bích Đàm chân nhân niệm tình nghĩa đồng môn, đem giam lỏng trên đỉnh Cửu Lộc sơn, hạ quan khi đó may mắn được mời đến đại hội thuật võ Huyền Tông, vừa vặn thấy chuyện Thi VôĐoan bị giam lỏng nhiều năm thừa cơ kim thiền thoát xác.”

Bạch Ly nghe thế chỉ cúi đầu, khuôn mặt ẩn dưới ánh đèn khiến người ta không thấy là bi hay hỉ, rất lâu y mới khoát tay mà thấp giọng nói: “Ta biết rồi, Ùng Ục, tiễn Nhan đại nhân.”

52. Chương 52: Ác Nhân

Cố Hoài Dương chân chính sa vào khốn cảnh.
Mùng sáu, lần đầu tiên giao phong, quân tiễu phỉ triều đình cho đại binh áp sát từ bốn phương tám hướng, hai bên đánh giáp lá cà, kịch chiến ba ngày.

Mùng mười, quân Khăn Đỏ rút về cảnh nội Đông Việt.

Mười lăm, quân tiễu phỉ tổn thất quá nửa nghênh đón mười vạn viện quân, tình thế nguy ngập, đám Cố Hoài Dương dựa vào nơi hiểm yếu để kháng cự.

Đợi đến ngày hai mươi mốt, lương thảo và quân nhu vật phẩm hết thảy khẩn cấp, Cố Hoài Dương biết lần này là phải nỏ mạnh hết đà.

Triều đình dốc sức toàn quốc ngăn cách Đông Việt và Hải Ninh, tính toán vây tiễu dần. Vùng Đông Việt dễ thủ khó công ngược lại bó buộc trong phạm vi hẹp, Cố Hoài Dương nghe Lục Vân Châu báo tình hình chiến đấu thủ thành, râu mọc đầy mặt, chỉ lặng im không nói gì.

Cuối cùng Lục Vân Châu lời ít màý nhiều nói: “Đại ca, người và ngựa không còn gìđểăn nữa, phải nghĩ một biện pháp thôi.”

“Còn lại bao nhiêu?” Cố Hoài Dương hỏi.

“Ba ngày, tối đa ba ngày.”

Cố Hoài Dương trầm ngâm không nói gì, bàn tay đầy những vết thương nứt nẻ khe khẽ gõ bàn, mày nhíu lại, giây lát sau nói: “Ta biết rồi.”

Lục Vân Châu bình nhật đã không nói nhiều, cũng không phải người dễ dàng thân cận, trừ cô con gái độc nhất thì còn có thể nói vài câu với mấy huynh đệ kết bái. Lúc này chỉđứng bên cạnh, dáng vẻ như muốn nói lại thôi. Cố Hoài Dương ngẩng đầu nhìn hắn một cái, hỏi: “Sao vậy?”

Lục Vân Châu chân mày hơi giãn ra, ngập ngừng nói: “Không có gì, nhớ tới Lộ nhi, cũng không biết thương tích của tiểu lục thế nào rồi.”

Cố Hoài Dương nói: “Vài ngày trước ta thấy trong thư tứ nương gửi đến nói thương của tiểu lục khá hơn rồi, Lộ nhi cũng có muội ấy chăm sóc, thiết nghĩ là mạnh khỏe.”

Lục Vân Châu gật đầu.

Cố Hoài Dương lại nhìn hắn một cái, không nhịn được thở than: “Có phải là có người nói gì với ngươi không? Hai ta là huynh đệ, có chuyện gì mà không thể nói?”

Lục Vân Châu chần chừ một hồi rồi nói: “Phó tướng Quách Huy nhờ ta góp lời với đại ca, nếu sau ba ngày, viện quân và lương thảo vẫn không có biện pháp vận chuyển vào, chúng ta phải chăng… trưng lương từ bách tính địa phương.”

Cố Hoài Dương nghe thế hồi lâu không nói gì, qua một lúc mới cười lạnh nói: “Trưng lương? Ta thấy Quách Huy nói chính là cướp lương nhỉ?”

Lục Vân Châu cúi mắt, không lên tiếng.

“Phù – ha ha ha ha ha,” Cố Hoài Dương cười thành tiếng, hắn đưa tay che mặt, chỉ lộ ra đôi môi khô khốc tái nhợt, một hồi lâu mới nói nhỏ, “Tiểu tử họ Quách, năm đó hắn bệnh đến chỉ còn một hơi, được mấy huynh đệ cùng lưu vong miễn cưỡng kéo đi, đồăn xin được mọi người dành dụm cho hắn, bấy giờ mới cứu được tính mạng. Đệđệ hắn, lúc chết mới tám tuổi, gầy như một con khỉ nhỏ, tay chỉđược bằng ấy, túm chéo áo hắn nói ‘Ca, đệđói, đệ muốn ăn bánh bột nở’, nhưng đến chết, chúng ta cũng không cho đứa trẻđược ăn một miếng bánh bột nở.”

Vành mắt Lục Vân Châu hơi đỏ lên: “Đại ca.”

“Hiện giờ thứ khốn nạn đó khá lên rồi, hắn còn nói muốn ta dẫn bọn họđi làm gì?” Cố Hoài Dương dùng thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp như làm việc nhà buổi chiều mà nói, “Cướp lương? Thế mà hắn cũng nghĩ ra được, thế mà hắn cũng nghĩ ra được!”

Câu cuối cùng âm điệu bỗng cao vút, hắn vung tay quét bát trà bằng gốm trên bàn xuống, vỡ thành mấy mảnh trong một tiếng vang giòn.

Trong loạn thế, bọn họ vì sinh tồn mà mặt dày mày dạn, không từ thủđoạn nào, cướp phú không tế bần, lợi dụng thiếu sót của triều đình liều mạng vơ vét của cải, thậm chíđánh cướp sơn phỉ lưu manh, chiêu binh mãi mã, thậm chí trong mấy năm ngắn ngủi, phát triển quân Khăn Đỏ Hải Ninh đến mức khiến triều đình phải kiêng kỵ như hiện nay.

Nhưng sao có thể cầm đao thương đá văng cửa nhà bách tính cướp bóc lương thực?

Vong hồn khắp đồng, quỷ núi kêu khóc, ai có thể không kinh, không khổ, không lang bạt kỳ hồ nơm nớp lo sợ?

Nói cho cùng, bách tính có tội gì?

Ngay cả nghịch thần phản tặc bọn họ, lúc vừa mới bắt đầu, có ai đã tội ác tày trời đâu?

Thiết nghĩ, đại khái cũng do kiếp trước không tu, cho nên sinh không gặp thời thôi.

“Bắt đầu từ bây giờ, bảo mọi người thắt chặt dây lưng cho ta.” Cố Hoài Dương đứng lên, lúc ngẩng đầu lần nữa, trên mặt đãđầy vẻ kiên nghị, hắn lấy từ trong lòng ra một phong thưđưa cho Lục Vân Châu.

Lục Vân Châu hơi kinh ngạc nhận lấy mở ra xem, bút tích quen thuộc bên trong rõ ràng là của Thi VôĐoan, dù là Lục Vân Châu xưa nay hỉ nộ không ra sắc, tức thì cũng khó nhịn được kích động ra mặt: “Đại ca, đây là…”

Hắn muốn hỏi liên hệ với Hải Ninh không phải bị cắt đứt toàn bộ rồi à, Thi VôĐoan gửi thư qua đây bằng cách nào?

Cố Hoài Dương giơ tay cắt ngang: “Ta tự có biện pháp, ngươi đi nói với chúng tướng, bắt đầu từ hôm nay, ăn uống cung cấp giảm phân nửa, bảo mọi người cố năm ba hôm trước, sau năm ba hôm, lục gia bên kia nhất định có biện pháp giúp chúng ta thoát vây, không cần lo lắng, chỉ là… hôm nay ta nói rõởđây, quân Khăn Đỏ ta chính là nghĩa quân cần vương, trên được thiên ý, dưới thừa dân tâm, không phải bọn hề vây núi xưng bá! Nếu ai cả gan quấy rầy bách tính, hoành hành trên phố, ta sẽ cho hắn rơi đầu xuống đất, Cố Hoài Dương ta nói được làm được!”

“Vâng!”

Thấy Lục Vân Châu quay người đi ra ngoài, Cố Hoài Dương cười khổ một tiếng rồi khoác áo giáp tự mình lên tường thành tuần tra.

Hiện giờĐông Việt bị vây, nội có hơn mười vạn đại quân, ngoại có cao thủ giáo tông của đối phương tọa trấn, chỉ sợ ngay cả ruồi bọ cũng không bay ra được, làm sao gửi thư ra?

Tiểu lục à, hiện giờ sinh tử thành bại của huynh đệ chúng ta phụ thuộc cả vào ngươi.

Thi Vô Đoan quả thật là lập tức nhận được tin tức Đông Việt bị vây, khiến vết thương trên ngực còn chưa khỏi hẳn mà y đã rời khỏi giường, khẩn cấp gửi thư cho Mạnh Trung Dũng, dựng quân trướng, ai khuyên can cũng vô dụng – chẳng ai có tâm tình khuyên can y nữa.

Tinh nhuệ Hải Ninh đều bị Cố Hoài Dương dẫn đi, nếu không giải vây được cho Đông Việt thì tiền đồ sẽ gian hiểm, hơn mười năm khổ tâm gây dựng khả năng đi theo một mồi lửa, mọi người đều đãđứng trên nơi đầu sóng ngọn gió.

Sau đó, Thi Vô Đoan điều binh, nhưng không hề ngạnh công Đông Việt, Lý tứ nương đích thân dẫn người đánh úp Hoản Giang, Hội Ninh, Triệu Gia Cừ ba vùng phía nam Chương Châu, bức thẳng Hồ Châu vựa lúa lớn của Chương Châu.

Lại như là muốn vây Ngụy cứu Triệu.

Trong quận Hải Ninh, Thi Vô Đoan hàng đêm không ngủđược mấy canh giờ, phế phủ vẫn bị thương, mỗi ngày lúc Lan Nhược đưa thuốc đều nghe y ho đến tê tâm liệt phế, thấy nàng bưng thuốc tới, chẳng qua gật đầu nói cảm ơn, thậm chí không hề nhíu mày, dốc một bát thuốc đen sì cực đắng vào họng như uống nước, đầu cũng chẳng ngẩng lên.

Tin tức, địa đồ, thư tín, chiến báo trên con đường bíẩn đến từ thương đội các nơi rối tung trải đầy một bàn, Lan Nhược biết mình chẳng qua là một nha đầu chăm sóc người ta, vì tránh hiềm nghi, trước giờ cũng không đi trước mặt, chỉđưa thuốc lên rồi lui sang bên, chờ y trả lại bát thuốc không.

Dưới ánh đèn Thi VôĐoan luôn là biểu cảm không hề kinh hoảng, chẳng biết vì sao nhìn y như thế lại khiến Lan Nhược nhớ tới một câu –ý chí sắt đá.

Nàng không nhịn được nhớđến một câu tiên sinh có học vấn nhất trong thôn từng nói: một người nhẫn tâm với người khác, thật sự không coi là gì, người lòng dạ cứng nhất cũng nhẫn tâm với chính mình như vậy.

Lan Nhược liền nghi hoặc, nàng nghĩ, lục gia là một người nhã nhã nhặn nhặn, nho nhã lễđộ như vậy, đặc biệt là dáng vẻ khi cười, khiến người ta cảm thấy trong lòng như bị lông vũ quét khẽ một cái, sao lại là người nhẫn tâm được?

Thi Vô Đoan không nán lại Hải Ninh quá lâu, Lý tứ nương động thủ chưa được mấy hôm y đã bất chấp thương thế dẫn binh mã còn lại xuất phát, Lan Nhược tùy quân, Thi VôĐoan tội nghiệp nàng là một cô nương trói gà không chặt, liền cho ở chung với quân y, bình thường chỉ cần giúp đỡđưa thuốc chăm sóc một số bệnh hoạn trong quân, sau đó lại lo lắng nàng không chịu được, liền dự bị riêng cho nàng một chiếc xe trải đệm dày.

Khiến mấy tiểu binh trong đội ngũ quân y cười “hì hì” nói với ý tứ không rõ: “Lan Nhược cô nương, lục gia đối đãi cô tốt thật.”

Lục gia đối đãi mọi người luôn rất tốt, Lan Nhược trộm nhớ tới khi xuất phát hai ngày, nàng đưa thuốc cho Thi VôĐoan như thường lệ, dáng vẻ của lục gia lúc dịu dàng hỏi nàng có theo kịp hành trình, không nhịn được mặt đỏ tai hồng.

Mà cùng lúc đó, đám Nhan Chân cũng nhận được chiến báo – Hồ Châu cấp báo.

Bạch Ly và Trâu Yến Lai tùy quân đến Đông Việt, thấy thư của Nhan Chân, Trâu Yến Lai nhìn Bạch Ly hỏi: “Ma quân ngài xem cái này…”

Bạch Ly đang tự mình bày kỳ phổ với mình, nghe vậy chẳng buồn ngẩng đầu hỏi: “Sao? Hồ Châu rất dễđánh à?”

Hồ Châu đương nhiên không dễ đánh, từ xưa nơi vựa lúa lớn tất nhiên có trọng binh thủ vệ, chính làđại quan, không hề giống với những tiểu thành tiểu thôn dễđánh hạ, dù lúc này tinh nhuệ trong triều đều ởĐông Việt vây tiễu Cố Hoài Dương, Hồ Châu thành thủ cũng không phải dễ dàng hạ được.

Trâu Yến Lai dừng giây lát rồi nói: “Nhưng lúc này Hồ Châu thời tiết khô hanh, địa thế khá cao, lại là vựa lúa trọng địa, nếu ta là Thi VôĐoan, nhất định dùng hỏa công, trong thành tuyệt đối khó chống đỡ…”

Trâu Yến Lai còn chưa dứt lời thìđã thấy Bạch Ly tươi cười với ý tứ sâu xa ngẩng đầu nhìn hắn, không khỏi dừng lại, Bạch Ly hỏi: “Nếu vựa lúa Hồ Châu bịđốt, người của các vùng Chương Châu Lư Châu vốn mấy năm liền mùa màng không tốt lắm không phải sẽ chịu đói sao?”

Trâu Yến Lai không ngờđại ma đầu này còn biết những việc quốc kế dân sinh, lập tức đáp: “Ma quân nói không sai, chính bởi vì như thế, Nhan đại nhân mới lo lắng chiêu vây Ngụy cứu Triệu của Thi VôĐoan, khả năng thật sự…”

Bạch Ly cười nhạo một tiếng mà cắt ngang: “Điều này thì ngươi khỏi cần lo lắng, dọc đường đến đây, ta nhìn thấy ăn xin ven đường rất đông, vốn đã là người chết đói khắp nơi, y sẽ không đổ thêm dầu vào lửa, yên tâm, Thi VôĐoan tuy cũng coi như tâm ngoan thủ lạt nhưng không xấu xa như ngươi đâu.”

Trâu Yến Lai lập tức không biết nên nói gì cho phải, chỉ có thể ngượng ngùng câm miệng.

Giây lát, chỉ thấy Bạch Ly nhón một quân cờ trong tay mà nói: “Không cần quá lo lắng chỗ nữ nhân kia, trong tay nàng ta hẳn không có nhiều binh lực lắm, Thi VôĐoan xưa nay thích thảđạn khói, sợ rằng chỉ là ngụy trang, y muốn cứu Cố Hoài Dương, lại biết rõ ta ởđây, nhất định sẽđích thân dẫn người tới.”

Y vỗ nhẹ mấy cái, chỉ thấy bàn cờ trong tay nhanh chóng biến thành một sa bàn cựđại, tất cả quân cờđều thành đáy cốc và dãy núi, Bạch Ly bắn quân cờ cầm trong tay, quân cờ nọ trên không trung biến ảo thành một cây cờđen, cắm thẳng đến lối vào Mân Giang.

Trâu Yến Lai mắt sáng lên, nghe thấy Bạch Ly nói: “Các ngươi phái người vây thành ba mặt, phải vây chặt như thùng sắt, nếu là người ngoài chẳng qua nghĩđến biện pháp vây Ngụy cứu Triệu nọ kia, nhưng VôĐoan của ta, y không phải là người ngoài.”

Bạch Ly dường như nhớ tới điều gì, nheo mắt cười cười rồi tiếp tục nói: “Y to gan lớn mật, xưa nay dám làm việc người ta không dám làm, Mân Giang khẩu chính là nơi binh lực của các ngươi tập kết trung quân, nhưng mà vây khốn vùng Đông Việt, các ngươi cũng chẳng qua chiếm phần lợi có thể khiến Cố Hoài Dương đạn tận lương tuyệt, nếu có người dùng sức mạnh đánh ra một lỗ hổng từ chỗ này, quân tiễu phỉ triều đình chiến tuyến kéo dài quá, tất nhiên lo đầu không lo được đuôi.”

Trâu Yến Lai ngẩn người, nói: “Nơi này… Nơi này có cao thủ giáo tông trấn thủ…”

Hắn còn chưa dứt lời thì Bạch Ly đã cất tiếng cười to: “Cao thủ giáo tông? Ngươi nói cao thủ giáo tông?”

Trâu Yến Lai tức khắc nhớ tới việc Đại Châu sơn, khá là xấu hổ, không nói gì nữa.

Bạch Ly nhẹ giọng nói: “Lần trước để y chạy mất, lần này chúng ta lại đi gặp mặt… nhiều ngày không gặp, kỳ thật cũng rất nhớ y.”

Trâu Yến Lai giật mình, hắn sát ngôn quan sắc, chỉ thấy Bạch Ly không hề nhìn hắn, trên mặt lộ ra một chút thần sắc nhu hòa, không giống như giả bộ, liền hơi kinh hãi, thăm dò: “Ma quân lần trước dùng thần tiễn đả thương ngực người nọ, hối hận rồi à?”

Hối hận sao? Bạch Ly bật cười, lúc này khá tốt tính lắc đầu, đoạn cúi đầu hí hoáy sa bàn.

Đương nhiên là không hối… nhưng không phải là không đau lòng.

Chẳng biết là người tính hay là trời tính, chờ khi đám Bạch Ly đến Mân Giang khẩu thì bắt đầu mưa to liên tiếp, nước sông dâng cao, thường cóđá núi lăn xuống, Trâu Yến Lai đột nhiên sinh ra một chút dự cảm không tốt từ trong lòng.

Quả nhiên đêm đóđột nhiên rền vang một tiếng, rồi lập tức đất rung núi chuyển, trong doanh trướng có người hô to: “Địch tập! Địch tập!”

Bạch Ly như là hoàn toàn không ngủ, tỉnh táo vô cùng mà vén doanh trướng rảo bước ra, ánh lửa chiếu rọi bốn phía, tiếng nổ truyền đến từ trên núi tựa như sấm rền, đưa mắt lần nữa, chỉ thấy đá tảng lăn xuống ào ào, người ngã ngựa đổ, nhưng mà y lại cười rộ lên.

Nổ sơn khẩu – quả nhiên là chuyện người nọ làm ra được.

53. Chương 53: Mọt Lộc

Một chiếc hỏa long bùng lên trong bóng đêm âm trầm, mưa như trút nước mấy ngày liền lại không giội ướt được hỏa long này, nó rít gào phóng lên cao, dường như một tín hiệu.
Thi Vô Đoan nổ sơn khẩu, chặn mình và quân tiễu phỉ triều đình tại Mân Giang khẩu, bát gạo thổi nốt, chuẩn bịđập nồi dìm thuyền.

Y không hềđịnh kéo dài, hỏa long xung thiên Cố Hoài Dương nhất định đã thấy, họ không cần ước định, giữa huynh đệ sinh tử tương tùy vẫn có chút ăn ý này, trong lòng Thi Vô Đoan hiểu rõ Cố Hoài Dương sa vào hoàn cảnh hiện giờ sẽ làm thế nào, cũng biết hắn đang chờ hỏa long này, nếu hai quân không thể nội ứng ngoại hợp tương tiếp, thì tinh nhuệ của quân Khăn Đỏđều bị vây chết trong vùng Đông Việt, Hải Ninh cũng chẳng qua là một tử lộ.

Trận này là trận đánh cứng, chẳng những phải đánh, còn phải tử chiến.

Hỏa long mởđường, kỵ binh từ trên cao mà xuống, hò hét rung trời. Khôi giáp và lưỡi đao lạnh băng tiếp xúc, khói lửa cùng thuốc súng, tiếng chém giết đầy tai, đại địa chấn động không thôi.

Bạch Ly ngồi trên lưng ngựa, mắt thấy kỵ binh của quân Khăn Đỏđã xông vào trung quân, chiến sự giằng co, y lại chẳng mảy may cóý muốn ra tay giúp đỡ,lạnh lùng nhìn như một người ngoài cuộc, chỉ chậm rãi chuyển động tầm mắt tìm kiếm Thi Vô Đoan.

Nhưng đâu dễ tìm được như vậy, vốn là ban đêm, trời lại mưa to, quân địch chỉ huy toàn dựa vào một số người có chút tu vi dưới quân kỳ, bắn ra pháo hoa đủ mọi màu sắc không sợ nước, người bắn pháo hoa chỉ huy lại không phải là Thi VôĐoan, Bạch Ly cẩn thận nhìn bên đó, bỗng nhiên vươn tay ra, một bóng đen nhanh như tia chớp xuyên qua đoàn người lướt ra, lập tức xuyên thấu ngực người nọ, người nọ kêu thảm một tiếng ngã ngựa, nhưng mà cùng lúc ấy, một lệnh quan khác ngay sau đó lại từ nơi khác xông ra.

Bạch Ly cười khẩy, chẳng quản hắn nữa, biết đám quân Khăn Đỏ này quen đánh trận, cho dùđều là những lão bách tính bình thường làm ruộng, mấy năm nay nam chinh bắc chiến cũng thành một nhánh quân đội đặc biệt, huống chi trong đó còn có các lộ tàn quân chiêu binh mãi mã mà đến, cơ hồ có thể cứng đối cứng với quân tiễu phỉ trong triều.

Lại thêm Thi VôĐoan cực thiện trận pháp, không chỉảo cảnh khốn cục chi trận, còn có bài binh bộ thự chi trận, tính nhẩm cực tốt, môn năm đó không được Huyền Tông coi trọng nhất, lại là bổn sự nhìn chung toàn trường, bày mưu nghĩ kế, lúc này tử chiến đến cùng, Bạch Ly thấy chỉ sợđám thùng cơm triều đình không phải làđối thủ.

Trâu Yến Lai đúng là có chút tài, đáng tiếc hơi câu nệ, những trung thần lương tướng trong loạn thế đó hay nghịch thần tặc tử cũng thế, lướt qua một vòng trong lòng Bạch Ly, chỉ cảm thấy không một ai so được với Thi VôĐoan.

Y thuở thiếu niên đã có thể một mình lao vào động hồ vương, hồ yêu lớn nhỏ khắp động mỗi kẻ bổn sự lớn hơn y, nhưng không một ai có thể chặn được y, huống chi hiện giờ.

Tìm được y – phải tìm được y –

Bạch Ly nhẹ nhàng che môi mình, cả thân thểđều bị bóng đen bao phủ, cơ hồ không ai nhìn thấy y, mà thấy được thì cũng chẳng ai có thể lại gần.

Hỏa long áp trận, kỵ binh tinh nhuệ nhất mở đường, phái quân tiên phong nhảy vào đại doanh Mân Giang khẩu, mỗi người thân mặc thần giáp đao chém không đứt, họ tới cực nhanh, quan binh bình thường căn bản chưa kịp phản ứng đã bị xôđến người ngã ngựa lật, chỉ là giữa người tu đạo và người thường xưa nay phân biệt rõ ràng, vốn là tầng lớp bất đồng, đâu từng nghe nói người tu đạo và người thường đồng bào đồng trạch, khoác áo giáp cưỡi khinh kỵ xung phong tiền tuyến?

Cũng chỉ có người ly kinh phản đạo như Thi VôĐoan mới làm được.

Chờ trung quân bị xông ra một lỗ hổng, người của giáo tông trong triều mới nhận được điều động, làm rõ chuyện gì xảy ra, khoan thai đến chậm, Trâu Yến Lai quát khản cả giọng, muốn hai cánh bao vây kỵ binh, nhưng đâu ngờ kỵ binh quân Khăn Đỏ chỉ xông tới giết những người này phóng hỏa chứ không hề ham chiến, thình lình triệt lui, binh truyền lệnh đến báo, hai cánh đột nhiên bị mai phục, đối phương cung tên cực mạnh.

Lắng nghe lần nữa thấy xa xa hò hét rung trời, Cố Hoài Dương trong triều nơi sơn cốc Đông Việt có lẽ cũng nhìn thấy hỏa long Thi VôĐoan thả, đang dốc sức phá vây.

Người vải Ùng Ục làđiển hình của loại Hoàng thượng không vội thái giám vội, Bạch Ly còn không hề nhúc nhích xem náo nhiệt, nó trái lại tích cực hẳn lên, cũng chui vào trong đám đông chém giết một trận, chỉ tiếc tiểu ma vật này tuy rằng khá có lực quỷ dị nhưng giết người thật sự quá chậm, vẫn không theo kịp tốc độ của người giết người.

Giang khẩu Mân Giang giống như một xoáy nước cựđại, càng lúc càng nhiều người bị cuốn vào trong đó, mỗi người đều giết đỏ cả mắt, quả thực không biết trời trăng.

Bạch Ly ngẩng đầu, pháo hoa quân Khăn Đỏ phát lệnh đến từ bốn phương tám hướng, song phương hỗn chiến trong mưa to. Tiếng trống trận và tiếng sấm dội nhau, không phân đây kia, hỏa long đã chẳng còn thấy đâu, ánh lửa lại bốc cháy trong các xó xỉnh không hề sợ hãi cơn mưa tầm tã.

Trâu Yến Lai chẳng biết làm cách nào tìm đến bên cạnh Bạch Ly, lớn tiếng kêu lên: “Ma quân!”

Bạch Ly cũng không ngẩng đầu, vẫn ngồi trên lưng ngựa dường như di thếđộc lập, nỗ lực tìm kiếm Thi VôĐoan giữa biển người mờ mịt, miệng lại nói: “Đừng vội, đánh trước đi, tuyệt chiêu của Thi VôĐoan còn chưa ra đâu.”

Y vừa dứt lời, chỉ nghe một tiếng còi chói tai, bảy đóa pháo hoa theo thứ tự nổ tung trên không trung, Bạch Ly “A” một tiếng, cười khe khẽ: “Bắc Đẩu thất tinh, ngươi xem, ta nói cái gì kia?”

Trâu Yến Lai rùng mình, lúc trước hắn cho rằng, đánh giáp lá cà trên chiến trường nháy mắt vạn biến như vậy, Thi VôĐoan cũng chỉ có thể hành sự theo trận pháp của binh gia, tuyệt không kịp bố trận, ai ngờ y lại táo tợn giở trò trong quá trình giao phong, trong lòng lập tức lướt qua mấy ý nghĩ, thất thanh nói: “Là kỵ binh!”

Kỵ binh xung phong trung quân, hai cánh bày ra mai phục, bộ binh trung quân đẩy lên, hắn cho rằng đây làđấu pháp của quân Khăn Đỏ, nào ngờ kỵ binh đặc thù này không phải vì xung phong, họ xé toang quan binh trung quân, chạm đến rồi đi, trước khi người của giáo tông kịp phản ứng đãỷ vào khoái tốc cơđộng chuyển dời, mai phục mồi lửa của trận pháp rồi lập tức rút khỏi, nhìn như tả xung hữu đột không hề có cách thức nhưng lại đi Bắc Đẩu chi vị!

Trâu Yến Lai thúc ngựa xông vọt ra, quát to: “Cung tiễn thủ! Cung tiễn thủ yểm hộ! Hai cánh co lại, các đạo hữu cẩn thận đối phương lừa bịp, thủ lấy linh đài…”

Trâu Yến Lai bị mưa dầm ướt đẫm, chật vật cực kỳ, thiết nghĩ hắn cảđời như trọc thế giai công tử, đâu từng có thời điểm thảm hại như vậy?

Bạch Ly nhìn bóng dáng hắn lao ra mà lắc đầu.

Đúng lúc này, màn trời vốn u ám bỗng nhiên càng âm trầm, mưa vẫn đổ xuống như trút nước, trên bầu trời đêm trĩu nặng đến mức đưa tay chạm được kia lại xuất hiện bảy ngôi Bắc Đẩu, Bạch Ly nhìn chăm chú, chỉ thấy kỵ binh như quỷ mị kia đã không biết tung tích, một đường màu bạc đột nhiên lan ra từ chân núi Mân Giang khẩu.

Tim y không nhịn được đập nhanh hơn – VôĐoan, Thi VôĐoan, ngươi ở nơi nào?

Đường màu bạc nọ cuối cùng tụ vào một điểm, đó làđiểm cuối cùng kỵ binh xung phong vừa nãy trí nên, tựa như một thanh cự kiếm đâm vào chính giữa cả trận doanh của quan binh, mặt đất hở ra, người ngã ngựa đổ, các cao thủ giáo tông vốn hỗn loạn bất kham khá giống đám ô hợp rốt cuộc được tổ chức lại, rải rác bên ngoài hai cánh che chở cho quan binh đang rụt vào, dùng đại chú thuật ngăn cản.

Một tia chớp bổ ngay vào giữa Bắc Đẩu, đất rung núi chuyển, trên núi phảng phất sáng lên vô số ngọn sơn đăng.

Đúng lúc này, Bạch Ly đột nhiên thúc ngựa xông ra, y giơ tay lấy thần cung Toái Vũ sau lưng, bắn liền ba tên, dường như không cần ngắm, ba kỵ binh chắn trước mặt y cơ hồđồng thời không rên một tiếng ngã xuống ngựa, dọc đường như vào chỗ không người.

Trong trận giáo tông miễn cưỡng kiềm chế, tất cả quy tắc đều bị người của hai bên tranh đoạt lẫn nhau như kéo co, đá vụn từ trên núi lăn xuống, lại không một tảng chạm đến Bạch Ly.

Trên người y bốc lên một tầng sương đen kịt, phảng phất có thể hất văng hết thảy vật thể tới gần.

Tấm áo bào trắng như tuyết đã nhuộm đẫm máu tươi, khuôn mặt tuấn tú như họa ngày xưa lại đột nhiên sinh ra loại lệ khí cực diễm cực đáng sợ, kiệt ngạo bất tuân như chiến mã không yên, chẳng hề sợ hãi lao về phương hướng của người nào đó.

Trăm trượng, năm mươi trượng, ba mươi trượng…

Không ai có thể ngăn được y.

Mũ trùm phòng mưa trên người Thi VôĐoan không biết trượt xuống từ khi nào, y ngồi trên lưng ngựa, vài lọn tóc bết trên trán và má, nhưng không hề có vẻ thảm hại như Trâu Yến Lai, phảng phất dù toàn thân ướt đẫm, Bạch Ly xông đến trước mặt, mười ngón tay sắc bén kia đặt ngang trên cổ, cũng chẳng thể khiến y kinh hoảng mảy may.

Trên tay Thi Vô Đoan quấn đầy tinh ti sáng bóng lấp lóe như ma trơi, sắc mặt bình tĩnh nhìn Bạch Ly.

Lần này tuyệt không buông tha cho ngươi –đôi mắt Bạch Ly đối lại Thi VôĐoan, khoảnh khắc ấy khoảng cách chẳng qua mười trượng, họđồng thời hiểu được ánh mắt của đối phương.

Nhưng chính vào lúc này, đột nhiên nơi cực gần truyền đến một tiếng nổ, lại bao trùm cả tiếng kêu lẫn tiếng sấm. Trong trận đang giằng co đột nhiên bị nứt một đường, y hơi ngớ ra, vôý thức ngẩng đầu, lại thấy mưa bụi âm trầm ngập trời, chẳng nhìn thấy nửa ngôi sao.

Trên tinh bàn hỗn loạn một hồi, y nhất thời lại không thể làm rõđầu mối. Trận pháp lần trước bị Bạch Ly xé toang, lần này Bạch Ly cũng ở trong trận, là ai có sức mạnh như vậy?

Nhưng người của giáo tông như lâm đại địch cũng nghi hoặc như thế, đồng thời lui ra sau, một sốđịnh lực không tốt tu vi không đủ thậm chíngã ngồi dưới đất, cứ như thể hai bên đang liều mạng ra sức kéo co thì dây thừng đột nhiên đứt lìa từ chính giữa.

Ngay cả Bạch Ly cũng nhíu mày nhìn đến chỗ phát ra âm thanh.

Đột nhiên có người kêu to: “Hồng thủy! Hồng thủy!”

Lại có người mắng: “Hồng thủy cái gì… A!”

Thời gian cho mọi người phản ứng không hề dài, trong khoảnh khắc, sơn khẩu Mân Giang chật hẹp bị một tiếng nổ phá tung, hồng thủy cao mấy trượng như thể quái vật hung mãnh lao xuống, thiên địa vừa nổi giận thì phàm nhân hay thần ma đều phải tự nguy.

Thi Vô Đoan và Bạch Ly vốn cực gần nhau bị quái vật hồng thủy này xô văng, một số người chưa kịp kêu tiếng nào đã bị cuốn vào.

Dòng nước lạnh băng nhất thời ngập đầu, trước mắt tối sầm, tay chân Bạch Ly theo bản năng bắt đầu giãy giụa – có một khắc như vậy, y cơ hồ cho rằng mình một lần nữa bị Ma Tông tối tăm ngột ngạt kia hút về, khoảnh khắc ấy tim lạnh thấu, lại sinh ra sự tuyệt vọng.

Y liều mạng giãy giụa, trong tay ngưng tụ hắc ảnh, lại bị cơn sóng tiếp theo khoảnh khắc phá tan, lưng đâm sầm lên thứ gìđó không biết từ nơi nào lồi ra, Bạch Ly kinh hãi, thình lình khôi phục thần chí, nhìn chuẩn thời cơ, nhanh chóng túm được một gốc đại thụ, chỉ cảm thấy ngực sắp không thở nổi, bị dòng nước cuồn cuộn kia đập đau buốt.

Đúng lúc này, y nhìn thấy Thi VôĐoan cũng chẳng tốt hơn y được đến đâu, Thi VôĐoan vốn bị thương, lúc này sớm đã thất điên bát đảo, chẳng biết có còn tỉnh táo hay không, dòng nước cực nhanh chóng nhổ cả gốc cây Bạch Ly đang ôm, y không chút nghĩ ngợi mượn lực đạp một cái, sức lực của cúđạp này cực mạnh, lại giúp y lên ngược dòng một đoạn, Thi VôĐoan vừa vặn đâm vào ngực y, hai người cùng bị hồng thủy xôđi.

Bạch Ly theo bản năng một tay ôm chặt lấy người nọ, một tay lồi gân xanh liều mạng nắm lấy rễđại thụ vừa nãy, chỉ coi đây tốt xấu cũng là gỗ nổi, nhưng mà y dùng lực quá mức, sương đen trong tay vôý thức làm đại thụ kia đứt rễ tuột mất. Y vốn bơi lội bình thường, lần này lại bị uống hai ngụm nước.

Đột nhiên cảm thấy người trong lòng đang nắm cánh tay y một phen, Thi VôĐoan chẳng biết mở mắt ra từ khi nào, đem tinh ti còn sót lại quấn lên tay Bạch Ly, Bạch Ly không biết làm sao mà lập tức hiểu ý, giơ tay ném tinh ti, miễn cưỡng kéo được thân cây, năm ngón tay co lại, lưng đập lên thân đại thụ.

May mà Thi Vô Đoan người không đáng tin lắm nhưng dây đưa cho trái lại rất chắc chắn, Bạch Ly một tay ôm y, tay kia bám một khúc cây, cả hai chìm chìm nổi nổi, lúc ở trên mặt nước lúc ở dưới nước, cũng chẳng biết lúc nào làđầu.

Nhưng Thi VôĐoan đã minh bạch – lại là cơn mưa to mấy ngày liền hủy con đê lớn ở Mân Giang khẩu, hồng thủy ngập trời kia vừa vặn chen vào từđoạn đường chật hẹp nhất, chẳng trách dễ dàng xé toang Bắc Đẩu trận của y.

Vùng Mân Giang mưa to không hề ngạc nhiên, con đê kia vỡ sửa sửa vỡ chẳng biết đã bao nhiêu bận, triều đình cấp khoản tu sửa hết lần này đến lần khác, bịđám mọt lộc quốc gia ăn bớt từng tầng, sớm có Ngự sử dâng thư lên án mạnh mẽ việc này, nhưng mà vùng Hoài Châu xưa nay trời cao Hoàng đế xa, nước cực sâu, quan lại bao che cho nhau, triều đình năm lần bảy lượt triệt tra nhưng không hề có thu hoạch.

Đành khiến đê lớn hết lần này đến lần khác hủy bởi tổ kiến, dăm ba năm một đợt hồng thủy họa hại bách tính hai bên bờ sông.

Thi Vô Đoan đột nhiên muốn cười to – Mân Giang khẩu lũ lụt, vòng vây tan tác, vây ởĐông Việt lại vôýđược giải. Đê lớn đứng không vững khiến lão bách tính hận đến nghiến răng này lại giúp Cố Hoài Dương một việc lớn như vậy, chẳng phải là thiên ý sao? Y dốc lòng tìm cách, cùng quan binh tranh đấu ở nơi đây, chính là lúc một mất một còn, chỉ chớp mắt lại thành cùng hội cùng thuyền, Bạch Ly vừa nãy còn định dùng bạo lực với y, lúc này lại cột trên cùng một gốc đại thụ, dường như sống dựa vào nhau.

Quá hoang đường.

Thi Vô Đoan không nhịn được thật sự bật cười, đột nhiên minh bạch lão Hoàng đế làm mình cười chết như thế nào.

Lại một cơn sóng dữ lạnh băng xô qua, y sặc một ngụm nước to, ngực đau đến mức gần như chết lặng, phảng phất không thở nổi, trước mắt tối sầm, Thi VôĐoan chẳng còn biết gì nữa.

54. Chương 54: Ác Hỏa

Bạch Ly giữa đường cảm thấy tay Thi VôĐoan đang túm mình buông lỏng, trong lòng căng thẳng, không nhịn được ôm y vào, chẳng biết chìm chìm nổi nổi bị lũ lụt cuốn đến nơi nào, bản thân cũng bị sặc liền mấy hơi mơ mơ hồ hồ, còn lại một chút sức lực giữ chặt Thi VôĐoan.
Cũng may cách xa Mân Giang khẩu, sông dần rộng, tuy thế nước vẫn không giảm, cuốn phòng xá ruộng đất hai bờ sông như gió cuốn mây tan, song nhìn chung không còn xiết như thể bẻ gãy nghiền nát giống ở giang khẩu.

Như thế chẳng biết phải bị xôđến nơi nào, Bạch Ly thầm nói.

Thi Vô Đoan mềm nhũn cúi đầu gác lên vai Bạch Ly, dường như không nghe thấy hô hấp, Bạch Ly cẩn thận nâng thân thể y lên trên, cánh tay xuyên qua dưới nách ôm lấy ngực y, tay kia thìôm khúc gỗ nổi.

Y cúi đầu nhìn Thi VôĐoan một hồi, bản thân cũng chẳng biết mình nghĩ thế nào nữa.

Bạch Ly ra sức đè khúc gỗ xuống, ai ngờ không biết là lực đạo y dùng không đúng hay khúc gỗ này đã mục mà rốt cuộc gãy mất, Bạch Ly chau mày, đưa mắt nhìn lên, chỉ thấy sương đen trên tay y càng lúc càng dày đặc, ngay cả tinh ti Thi VôĐoan giao cho cũng tan ra một đoạn, lúc trước còn cho là dùng sức quá mạnh, hiện tại lại phát hiện có phần bất thường.

Gay rồi!

Đột nhiên, trên mặt nước vốn âm trầm chảy xiết thình lình cuốn lên xoáy nước cựđại, khúc gỗ Bạch Ly bám thậm chí không có một chút tiếng động đã dễ dàng bị cuốn vào, vô số cái bóng màu đen lộn xộn nhấp nhô trong xoáy nước, bị hồng thủy xô tan, lại từ nơi khác chui ra, nhiều đến mức khiến da đầu ngứa ran.

Ma vật trời sinh vô tình vô nghĩa, chỉ mưu lợi, đám tiểu ma vật bị y nuôi trong bóng bình nhật theo xu thế của y, giết người phóng hỏa không từ việc gì, một câu của y có thể khiến chúng run lẩy bẩy, nhưng mà chúng cũng không thời khắc nào không chúý sức mạnh của ma chủ này, chờđợi thời điểm y hơi yếu thế là quần khởi tiêu diệt.

Vạn ma chi tông chính là một nơi như vậy, không muốn chết, thì phải giẫm lên thi thể kẻ khác mà liều mạng sống tiếp.

Khi trên người Bạch Ly còn một nửa hồ huyết, bởi vì huyết thống yếu đuối kia mà thường xuyên không áp chếđược đám ma vật này, tuy rằng mỗi lần đều có thể kịp thời ước thúc nhưng những thứ rục rịch ngóc đầu này cũng luôn nhắc nhở y hậu quả của thả lỏng. Song kể từ ngày ấy trong tiểu viện ở Cổ Cát, sau khi dưới sự hộ pháp của Trâu Yến Lai tự tay bỏđi một chút hồ huyết của mình, đám này không còn dám lỗ mãng nữa.

Nào ngờ lúc này gặp nạn hồng thủy, trước ngực sau lưng chỉ sợ bị thương không ít, vây trong lũ lụt gần như kiệt sức, lại bị mấy thứ này thừa gió bẻ măng.

Chúng thấp kém quá mức cho nên chỉ sống trong bóng không có hình thể, ngược lại tụ tụ tan tan không bị hồng thủy tổn hại.

Nhưng mà không kịp cân nhắc, lúc này đẩy Thi VôĐoan ra là không thể, chỉ sợ rời khỏi mình đỡ thì y sẽ lập tức chìm xuống nước. Một móng vuốt đen kịt lại từ dưới nước vươn đến hướng ngực Thi VôĐoan, băng vải quấn vết thương trên ngực y sớm bị lỏng ra, trong vết thương ngâm nước đến trắng bệch lộ rõ máu thịt tươi mới, có sức hấp dẫn vô cùng với ma vật.

Trong lòng Bạch Ly đột nhiên dâng lên cảm giác tức giận không nói thành lời, vung tay chẳng thèm đểý làm mất khúc gỗ, chém bóng đen kia làm đôi, hung tợn nói: “Các ngươi dám động vào y!”

Y sống hay chết đều là của ta, ai dám đụng tới một sợi lông của y!

Y nhờ vào lệ khí trong lòng mà nổi lên nửa người, phảng phất giẫm trên mặt nước, xoáy nước cựđại kia vòng quanh người y, đám ma vật bị y chấn nhiếp, nhất thời tản hết ra xung quanh, trông chừng từđằng xa.

Bạch Ly ra sức hít một hơi, thần chí có phần mê man, y ở nhân gian, bất luận huyết gìđều là thân xác phàm nhân, từ Mân Giang khẩu bị lũ lụt cuốn đi không biết bao nhiêu dặm, nếu là người khác sớm chẳng biết chết mất xác ở chỗ nào rồi, giờđây miễn cưỡng cầm cự, nhưng cũng biết mình là nỏ mạnh hết đà, nếu không xử lý mấy thứ này thì chỉ sợ xong luôn.

Nhưng y còn chưa xốc được một hơi, đột nhiên dòng nước vòng qua chỗ ngoặt, thình lình càng thêm chảy xiết, một bóng đen mang theo kình phong lao đến, lại làđòn dông trong nhà bách tính ven đường bị nước cuốn vào, đập thẳng về hướng y. Bạch Ly nghiêng người muốn né, nhưng hành động dưới nước không nơi mượn lực dù sao cũng bất tiện.

Y theo bản năng co vai nghiêng người, dùng vai lưng ngăn cản Thi VôĐoan, cố chịu đòn này, bịđập phun ra một búng máu bầm, trước mắt tối sầm, suýt nữa chìm xuống.

Quả thực là phúc vô song chí họa bất đơn hành, kẻ xúi quẩyuống nước nguội cũng phải dính răng.

Không cần y chìm xuống, đám ma vật vừa nãy tản ra nhân cơ hội này tụ lại một lần nữa, vây Bạch Ly không thoát thân được trong xoáy nước, hồng thủy kia càng lúc càng hung mãnh, xác người và súc vật bị cuốn vào mỗi lúc một nhiều, xoáy nước dựa vào đây tự nhiên càng chảy mạnh, Bạch Ly rốt cuộc không chèo chống được nữa, trong khoảnh khắc cùng Thi VôĐoan đồng thời bị cuốn vào.

Không còn chui đầu ra nữa.

Thi Vô Đoan chỉ cảm thấy mình lúc thì tỉnh táo lúc thì hồđồ, cả người như thể bị quay trên lửa, cảm giác ngạt thở còn ở ngực, hít một hơi cũng đau đớn rát bỏng –đau từ họng đến tứ chi xương cốt.

Y biết mình hẳn là phát sốt rồi, người ướt đẫm rất khó chịu, xem ra không còn ở dưới nước nữa, xung quanh vẫn rất tối, y còn chưa kịp nghĩ rõ là chuyện thế nào thì lại mơ mơ màng màng ngất đi.

Lúc tỉnh lại lần nữa, cảm thấy quần áo ướt sũng đã bị cởi đi, người nọ dường như sợ y lạnh, còn để lại cho y một tấm áo ngoài hơi ướt, đắp trên người.

Y mơ hồ mở mắt ra, liếc thấy xa xa hình như cóánh lửa, trong lòng hơi kinh ngạc thầm nghĩ, sao trời còn chưa sáng?

Một người từ trong bóng tối đi đến đỡ y dậy, vụng vềđút cho y một chút nước. Thi Vô Đoan nhìn quét qua người nọ một cái, mắt không dễ mở ra lắm, cho nên không hề nhìn tử tế, trong lòng thầm nghĩ, ngủ mơ hồ rồi sao, lại cảm thấy người nọ là Bạch Ly.

Y miễn cưỡng nở nụ cười, như là bao nhiêu năm tháng chưa từng nghỉ ngơi, đặc biệt mệt mỏi, lại nhanh chóng hôn mêđi.

Bạch Ly ngồi bên cạnh ngơ ngác nhìn Thi VôĐoan một hồi, chút ý cười gian nan nơi khóe môi người nọ còn chưa rút đi, vừa nãy đểđỡ Thi VôĐoan dậy, bàn tay y trong lúc vôýđể trên bờ vai trần của đối phương, chỉ cảm thấy người nóng cực kỳ như phải phát sốt, bả vai rắn chắc hơi gầy giơ xương giống như là một khúc củi đang cháy.

Ta vốn muốn đến giết y – Bạch Ly cuối cùng nhớ tới việc này, bàn tay dời lên cổ y. Nhưng màđể hồi lâu lại chẳng sửđược một chút sức lực nào, giống như nhẹ nhàng vuốt ve cổ y vậy, chậm rãi, lại vẫn kèm một chút mờám.

Y ngẫm nghĩ, rốt cuộc từ bỏ, lòng nói cùng nhau lưu lạc đến nước này rồi, Thi VôĐoan lại sốt thành như vậy, mình cũng chẳng còn tâm tình gìđểđộng thủ.

Vì thếđứng dậy thò tay xuống dòng sông nhỏ bên cạnh, chỗ bàn tay nhanh chóng ngưng tụ mấy mẩu băng vụn, Bạch Ly lấy bàn tay kết vụn băng ra, để trên trán Thi VôĐoan, vừa hạ nhiệt cho y vừa hậm hực nói: “Sốt đần ngươi thì càng tốt.”

Chờ Thi VôĐoan tỉnh lại lần nữa đã là gần một ngày một đêm.

Y sốt cao không bớt chẳng biết bao lâu, toàn dựa vào Bạch Ly lấy tay kết băng hạ nhiệt giúp, lúc mê man không biết, vừa mở mắt mới phát hiện toàn thân đau nhức không thôi, môi đã khô nứt đến chẳng thốt nên lời.

Lập tức có một bàn tay từ bên cạnh vươn đến nhẹ nhàng nâng đầu y lên, một chiếc láđen sì chẳng biết là cây gìđưa tới bên miệng y, dòng nước lạnh lẽo liền chảy vào.

Người cho uống nước hiển nhiên chưa từng làm việc này, dốc xuống chẳng biết là muốn tưới hoa hay muốn rửa mặt cho y, Thi VôĐoan nuốt vội vàng, tìm được đường sống trong chỗ chết từ hồng thủy, lại suýt nữa bị người này cho uống nước đến sặc chết.

Sau đó một bàn tay đồng dạng lạnh băng đặt trên trán y, chỉ nghe người nọ nói: “Không còn nóng nữa.”

“Tiểu…” Thi VôĐoan dừng một chút, qua giây lát mới thấp giọng nói, “Bạch Ly.”

Hai người bọn họ gặp mặt là ngươi chết ta sống đã thành lệ thường, ôn chuyện không còn mặt đối mặt nói tiếng người như vậy, Bạch Ly sửng sốt giây lát, cũng chẳng biết phải phản ứng thế nào, chỉđành mập mờđáp một tiếng.

Thi Vô Đoan cảm thấy đầu hơi choáng, nhắm mắt rồi lại mở ra lần nữa, quan sát nơi họđang ở.

Y mở mắt nhắm mắt mấy lần, đều phát hiện trời tối đen, lúc này mới nhìn rõ, màu của màn trời không phải bóng đêm bình thường mà là màu đỏ rất đậm, đỏđến mức biến thành màu đen, không thấy trăng sao, thỉnh thoảng có bóng đen nhanh chóng bay qua đỉnh đầu họ, cũng chẳng biết là thứ gì, phát ra tiếng kêu chói tai như chim hót, lại hết sức đáng sợ.

Chung quanh cũng có cỏ cây sông nước, chỉ là dáng vẻ của đám thực vật kia hết sức cổ quái, đúng là chưa thấy bao giờ, dưới màn trời màu đỏ thẫm này có vẻ càng thêm quỷ dị.

“Đây là nơi nào?” Thi VôĐoan hỏi.

“Trước kia bọn họ gọi làÁc Hỏa cảnh, cụ thể là thế nào thì ta cũng không biết.” Bạch Ly hiếm thấy nói chuyện bình hòa, y đi đến bờ sông, lại dùng chiếc lá không rõ trong tay lấy về chút nước, đưa đến bên miệng Thi VôĐoan: “Uống nữa không?”

Thi Vô Đoan vì suy nghĩ cho mạng nhỏ của mình, không dám làm phiền đại giá nữa, vội miễn cưỡng nhổm dậy, đưa tay đón lấy, tay lại run rẩy hệt như cái sàng, uống chưa được hai ngụm, còn lại đều bị y làm đổ.

Bạch Ly ở bên nói: “Chúng ta bị hồng thủy xôđi mấy chục dặm, đang lúc sức cùng lực kiệt, ma ảnh trên người ta phản phệ, nhất thời tình thế cấp bách, chỉđành trốn vào đây tạm lánh, nhưng không ngờ bệnh gấp chạy chữa bừa, lại chui đầu vào quỷ cảnh này, chỉ sợ muốn đi ra ngoài còn phải tốn công nhiều.”

Thi Vô Đoan “À” một tiếng, thoạt tiên trong lòng vui sướng khi kẻ khác gặp họa mà thầm nghĩ, ai kêu ngươi không làm người đứng đắn, không nghe lời người già, bị thiệt làđáng. Sau đó lại nghĩ, chẳng có gìđáng vui cả, mình lưu lạc cùng y, cũng coi như là phong thủy luân chuyển.

Bạch Ly nói xong cũng không còn lời nào, qua giây lát Thi VôĐoan rốt cuộc khẽ ho một tiếng, phá tan sự im lặng có phần xấu hổ, nhẹ giọng nói: “Tại sao ngươi không giết ta?”

Bạch Ly ngước lên, ánh sáng của đống lửa phảng phất chiếu vào đồng tử, khiến cho đôi mắt thoạt nhìn lại như là dấy lên ánh lửa hừng hực, một lát sau y mới thình lình dời đi, thấp giọng nói: “Đột nhiên không còn tâm tình.”

55. Chương 55: Nương Tựa Nhau

Dù Bạch Ly đã cực kỳ cố gắng nhưng y vẫn không giỏi chăm sóc người khác lắm.
Vết thương của Thi VôĐoan được y băng bó một lần nữa, chỉ là thủ pháp vụng về, vòng qua vòng lại hệt như gói bánh, dường như cố gắng để ***g ngực tái nhợt kia không lõa lồ mảy may, quấn đến mức Thi VôĐoan cảm thấy càng ngạt thở.

Hai người đều tránh không nhắc đến nguồn gốc của vết thương này, hai bên đối mặt, Bạch Ly như là kiêng kỵđiều gìđó, ngón tay vốn chẳng khéo léo lắm trăm phương nghìn kế trốn tránh, không dám đụng vào da thịt Thi VôĐoan, giống như một tiểu tức phụ bị bức lương vi xướng, vẻ mặt nghiêm túc mà ngượng ngùng.

Thi Vô Đoan cũng chẳng biết nên nói gì cho được, chỉ có thể mặc không khí càng lúc càng cổ quái.

Vừa nãy còn bất cộng đái thiên như thể sát phu đoạt thê, không thể nào đột nhiên tương thân tương ái ngay được, dưới tình thế kiểu này, coi như nể chuyện cùng nhau xúi quẩy tám kiếp, miễn cưỡng có thể lá mặt lá trái tương kính như băng đã không tồi rồi, nhưng cóđôi khi giữa hai người họ lại có chút hiểu ngầm không nói ra.

Thi Vô Đoan may mắn nhắm mắt lại làm bộ không đủ sức, tính toán nghỉ ngơi một lúc, ai ngờ nghỉ một hồi hơi thở vững vàng, hoàn toàn ngủ thiếp đi, Bạch Ly bấy giờ mới ngước lên nhìn chằm chằm mặt y, không nhịn được đưa tay chạm vào má y một cái, lại lập tức giống như bị kim đâm, nhanh chóng rụt về, quay người ra khỏi sơn động họẩn thân.

Thi Vô Đoan bị mùi khét đánh thức, vừa mở mắt liền nhìn thấy Bạch Ly nhíu mày, trong tay là một xiên thịt chẳng hề có quy tắc, gác trên lửa mà nướng, chẳng biết đang nghĩ gì màđã sớm thần du thiên ngoại mất tiêu.

Thi Vô Đoan chỉđành nhẹ giọng nhắc nhở: “Ngươi tốt xấu cũng phải lật một lần chứ.”

Bạch Ly sửng sốt, lúc này mới phục hồi tinh thần, ngọn lửa đã sắp cháy đến tay, y nhanh chóng nhìn quét Thi VôĐoan một cái, lại hơi mất tựnhiên dời ánh mắt, đủ thấy nội dung thất thần vừa nãy rất liên quan đến người kia.

Thi Vô Đoan ngồi dậy một cách nhọc nhằn, dựa lên tảng đá lớn bên cạnh thạch động nhìn một hồi, chỉ cảm thấy Bạch Ly nghiêm túc có thừa nhưng thiên phú thật sự không đủ. Y vẫn tránh nói chuyện với Bạch Ly, bởi vì thật sự không biết nói gì cho phải, nhưng chỉ sợ cái thứ xương thịt dính liền máu thịt lẫn lộn trên tay Bạch Ly chính là thứ duy nhất bọn họ có thể cho vào miệng, nhịn hồi lâu đành mở miệng chỉđiểm: “Dịch lên trên một chút, chỗ trung tâm ngọn lửa không nóng đâu.”

Bạch Ly đầu cũng chẳng ngẩng lên, không đểýđến chuyện bên ngoài, chỉ một lòng hết sức chuyên chú nướng cái xiên như thánh hiền xiên, chẳng qua rốt cuộc đã dịch lên trên một chút.

Đáng tiếc y xuống tay không chuẩn, nghe bên trong không nóngđương nhiênliền cho rằng bên ngoài nóng, vì thế kéo quá cao, một lát sau Thi VôĐoan đành nói tiếp: “Ngươi… ngươi không mỏi tay à? Cho dù ngươi muốn ăn thịt xông khói thì như vậy cũng không được đâu.”

Bạch Ly rốt cuộc nhìn quét y một cái, vốn muốn nói nướng đồ vào miệng mà thôi, đâu ra lắm chuyện như vậy. Nhưng thấy Thi VôĐoan ngồi không đoan chính lắm, gập một đầu gối, nét mặt hơi mệt mỏi, lại rất thả lỏng, thần sắc làm bộ làm tịch đáng ghét nhất kia không thấy nữa, dưới ánh lửa thoạt nhìn hết sức thuận mắt.

Vì thế nể sự thuận mắt này, Bạch Ly hiếm được nhẫn nại dời xiên thịt nướng xuống một chút rồi nhẹ nhàng lật từng vòng.

Ai ngờ chưa được bao lâu, Thi VôĐoan lại nói: “Đừng lật thường xuyên, bằng không thịt nướng ra dễ bị cứng.”

Bạch Ly chẳng biết duyên cớ là huyết thống hay là có nguyên nhân khác, mấy năm nay càng không một ai dám lớn tiếng bên cạnh y, tính tình còn bạo ngược cực đoan hơn vài năm trước, sớm đã hết kiên nhẫn, lập tức sầm mặt, lạnh giọng nói: “Có bản lĩnh ngươi tự làm đi!”

Thi Vô Đoan thở dài vịn tường đứng dậy, ngực hơi căng, y liền ho khẽ vài tiếng, tóc đã sớm bung ra trong hồng thủy, rìa áo ngoài xé rách tung tóe, quấn vết thương còn chưa đủ, cũng chẳng có vải dưđể buộc tóc.

Y vừa cúi đầu như vậy, một lọn tóc buông xuống má, lưu lại một cái bóng lắc lư trên mặt, khuôn mặt có vẻđặc biệt tiều tụy.

Bạch Ly vừa thốt ra miệng liền hối hận, nhíu mày nói cứng nhắc: “Ngươi muốn chết à? Đứng dậy làm gì? Chết ở chỗ này không có ai nhặt xác cho ngươi đâu.”

Thi Vô Đoan vội vàng hít thở, hồi lâu không phản ứng, khó khăn lắm mới chậm rì rìđi một bước thở dốc ba lần mà lê qua đây, ngồi xuống bên cạnh Bạch Ly, thuận tay nhận lấy xiên thịt nướng thảm không nỡ nhìn trong tay y, lúc này mới nói: “Bớt đi Ma quân, rơi xuống nông nỗi này rồi còn phát uy cho ai xem? Chẳng lẽ ngươi muốn đói bụng?”

Hai người cách nhau chẳng qua một khoảng hai bàn tay, dường nhưđã rất nhiều năm chưa từng tâm bình khí hòa sóng vai ngồi bên nhau như vậy, Bạch Ly nhất thời ngẩn ngơ, mở miệngvôý thức muốn dùng ác ngữ chĩa vào nhau, nhưng mà lời ra đến miệng đột nhiên lại không nói được nữa, chỉđành lặng thinh.

Tay Thi Vô Đoan vẫn chẳng có sức lực gì, Bạch Ly lại là kẻ không chuẩn, xiên thịt vừa to vừa nặng, một lát sau tay bắt đầu run run không dễ phát hiện, trong lòng khá bực dọc thầm nghĩ, sao trước kia không phát hiện y vụng về như vậy, gấu chó không có việc cũng biết tự mình kiếm mật để xơi, y là một người lớn như vậy mà ngay cả thịt cũng không quen nướng, chẳng biết ăn gì lớn lên.

Bạch Ly trông thấy liền giật lại xiên thịt, nói: “Được rồi, ngươi đừng thêm phiền nữa, ở yên bên cạnh đi.”

Thi Vô Đoan nhìn một hồi, thấy y thoáng học được một chút, liền biết nghe lời phải mà dịch sang bên, cách hơi xa đống lửa đang cháy, dựa lên động khẩu Bạch Ly lâm thời tìm được, nhìn không trung màu đỏ sậm bên ngoài.

Nơi này không có sáng chiều nhật nguyệt, không có sớm tối râm trong, thời gian dài chỉ sợ chính bản thân cũng chẳng biết đã qua bao nhiêu lâu. Cây cối nơi đây hết sức cổ quái, lá cực dày và to, ánh mặt trời đều là sắc thái này, nên cũng chẳng nhận ra chúng vốn như thế nào, chỉ là thoạt nhìn đen tuyền, cực kỳ nặng nề. Cũng có dòng nước, dưới nước thậm chí cóđám cá hình dạng kỳ quái. Bờ sông còn có một bụi cỏ, nhìn kỹ thì thấy trong bụi cỏ có từng đôi mắt nhỏ lóe lam quang u ám, đại khái là bị mùi máu tươi do Bạch Ly làm thịt thu hút tới, vây thành một vòng ở bên ngoài, lom lom mắt hổ nhìn hai người, lại không dám nhích một bước về phía trước.

Bỗng nhiên một cơn gió nhẹ thổi đến, Thi VôĐoan sửng sốt, không biết nơi này mà cũng có gió, dù bầu trời kia đỏ sậm như lửa, gió thổi tới lại hơi mát, nơi không xa truyền đến một hồi chuông thanh thúy. Y không nhịn được ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy nơi đó có một gốc đại thụ, mỗi một chiếc láđều như cuộn lại, không biết làm bằng cái gì mà rất cứng, lúc gió thổi đám lá cuộn thành một cục này va vào nhau, lại hơi giống tiếng chuông.

Thi Vô Đoan nhìn một lúc lại ngẩn ra, hình như sốt một thời gian quá dài cho nên nguyên bản giả vờ không phản ứng được đã biến thành thật sự không phản ứng được, luôn cảm thấy mình như làđã mơ một giấc mơ dài, lại có phần chẳng rõ giờ là lúc nào.

Đột nhiên, một bàn tay không biết nặng nhẹ vỗ lưng y một cái, Thi VôĐoan ngớ ra, lập tức phục hồi tinh thần, nghe thấy Bạch Ly điềm nhiên nói: “Đó là cây nhiếp hồn, cẩn thận đừng để bị mê thần trí, có điều cũng chẳng phải thứ gì lợi hại.”

Thi Vô Đoan cúi đầu trông thấy mỡ trên xiên thịt kia đã chảy xuống theo cây, Bạch Ly vụng về không chúý, liền chẳng hề suy nghĩđỡ tay Bạch Ly nói: “Coi chừng một chút.”

Bạch Ly sửng sốt, chỉ cảm thấy ngón tay y nhẹ nhàng lia qua lòng bàn tay mình như một chiếc lông vũ, trong lòng đột nhiên dâng lên một thứ mùi vị không thể nói ra, Thi VôĐoan lại đã nhận lấy xiên thịt, nói: “Tạm được rồi, có thểăn rồi.”

Y chìa ngón tay lau mũi xiên thịt một phen, liếm thử mà cười nói: “Cũng không tệ lắm.”

Bạch Ly dùng ánh mắt cực kỳ trắng trợn nhìn chằm chằm nụ cười của người nọ rất lâu, cảm thấy ngực trống rỗng. Y cẩn thận thưởng thức, cho rằng mình có chút đáng buồn, bất kể nói ác bao nhiêu, làm ác bao nhiêu, trong lòng thù hận người này cỡ nào, người ta vừa cười với mình là lòng sẽ không tự chủđược mà mềm thành một vũng bùn.

Y luôn cảm thấy đôi lúc mình giống như có hai hồn, một nửa làm, một nửa nhìn, người làm kia toàn bằng sở thích của bản thân, giết người phóng hỏa đều thế, không đểý chút nào, người nhìn kia lại phập phập phồng phồng, trong lòng đủ loại mùi vị, thế nhưng… muốn nói mà vô ngôn, cũng chẳng có ai để nói.

Một lát sau, Thi VôĐoan dường như hơi buồn chán, hiếm được chủđộng mở miệng hỏi: “Xem ra Ma quân từng đến nơi này?”

Bạch Ly dừng động tác, cảm thấy y không giống như muốn tán gẫu, thoạt nghe như là muốn kiếm chuyện, liền âm trầm nói: “Thi VôĐoan, nơi này không có người ngoài, tốt nhất là ngươi đừng chọc ta khó chịu.”

Thi Vô Đoan chẳng hềđểý gỡ một mẩu xương, tùy tay ném ra ngoài, đám tiểu thú nấp trong bụi cỏ rốt cuộc bị dẫn dụđến, chẳng qua bằng con chó nhỏ mà hung ác dị thường, hàm răng nhọn hoắt, miệng còn phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp, nhưng sau khi thấy Bạch Ly thì rốt cuộc không dám lỗ mãng, gầm gừ một hồi liền cụp đuôi tha xương chạy mất.

Thi Vô Đoan quệt mỡ trên ngón tay, vô tâm vô phế xéđùi của động vật không biết tên này, chỉ cảm thấy nhai rất được, còn ngon hơn mấy món dân dã dĩ vãng từng nếm một chút.

Đại khái phàm là người thì luôn có thời điểm không khống chếđược mình, Thi VôĐoan cũng chẳng biết là vì sao, cho dù lúc này người ngồi bên kia đống lửa là Nhan Chân hay Trâu Yến Lai, y cũng có thể mặt không đổi sắc mà tán dóc, khách khí, mọi người ngươi kính ta một thước, ta kính ngươi một trượng, không có việc thì tán chuyện thời tiết, bàn chuyện gia đình, đồng tâm hiệp lực chờ nghĩ cách ra ngoài rồi lại cấu xé nhau.

Thế nhưng người kia là Bạch Ly.

Vừa thấy Bạch Ly thì phảng phất toàn thân y tràn ngập sức mạnh như lợn chết không sợ bỏng nước sôi, rất có xu hướng cảứng phó cũng lười.

Ai ngờ giây lát sau Bạch Ly lại khe khẽ thở ra một hơi, hạ giọng thấp hơn, nói: “Ta năm đó… quả thật là từng đến nơi này.”

Thi Vô Đoan ngẩn ra, quay đầu nhìn y. Vừa đánh giá cẩn thận, mới phát hiện mặt mày Bạch Ly có sự u ám trước kia chưa từng thấy, giống như bị thứ gìđó bao phủ.

Bạch Ly hơi cúi mắt, đóa hoa trên trán bịánh lửa chiếu rọi chợt sáng chợt tối: “Ngàn năm trước thời điểm Ma Tông liên hệ với nhân gian, trung gian có ba kẽ hở cổ quái, phân biệt tên làÁc Hỏa cảnh, Đại Hoang cảnh cùng Âm Thủy cảnh. Khi đó lúc ta đấu pháp với… phụ thân, đương nhiên là không địch lại, suốt ngày trốn chui trốn nhủi, mấy lần trốn vào trong tam cảnh. Nơi đây âm khí rất nặng, có người nói là ma khí xâm nhiễm nhân giới mà thành, ta từng một mình ởđây tu luyện rất lâu, sau đó cũng là thí phụở chỗ này.”

56. Chương 56: Manh Mối

“Nơi này mười tám ngày một ngày đêm, đêm có hơn mười bảy ngày, ban ngày lại chỉ có hai canh giờ.” Bạch Ly nói, “Chỉ có thời điểm ban ngày thông qua Ác Hỏa sơn khẩu, cánh cửa kia mới mở ra, chúng ta chính là vào từ nơi đó, chỉ sợ còn phải ra từ nơi đó.”
Thi Vô Đoan nghe xong, một lúc lâu không nói gì, chống cằm lẳng lặng nhìn ngọn lửa, chẳng biết đang suy nghĩ những gì. Bạch Ly nhìn chằm chằm khuôn mặt nghiêng của y một hồi, trong lòng thầm nghĩ, chắc chắn y đang nghĩ làm sao để thoát ly nơi này.

Ý nghĩ này vừa nảy sinh thì trong ***g ngực đột nhiên sinh ra sát ý không kìm nén được, nghĩđến đủ mọi chuyện lúc trước, lại nghĩđến đủ mọi chuyện ngày sau, Bạch Ly liền thầm nghĩ: “Cùng với sau khi ra ngoài để y vừa quay người liền vứt bỏ ta, quên mất ta, không bằng giam y ởđây, cho dù là một thi thể, chẳng quản chuyện lộn xộn gì bên ngoài nữa, thủ xương cốt y hết đời cũng an tâm rồi.”

“… Sao?”

Thi Vô Đoan dường như nói gìđó, Bạch Ly nhất thời thất thần không nghe thấy, cho đến khi Thi VôĐoan dùng khuỷu tay khẽ huých y một cái, Bạch Ly mới giật mình phục hồi tinh thần, hỏi: “Ngươi nói cái gì?”

“Ta hỏi sau đó thì sao?”

Bạch Ly có phần không rõý tứ của y, sửng sốt hồi lâu mới hỏi: “Cái gì sau đó?”

Thi Vô Đoan vừa cời đống lửa vừa cực kỳ kiên nhẫn hỏi: “Không phải ngươi nói ngươi giết người cha hời kia ởđây à, sau đó thì sao?”

Bạch Ly “À” một tiếng, rất lâu sau mới nói: “Sau đó ta cũng nghĩ, liệu có thể thông qua nơi này trở về nhân gian, thử không biết bao nhiêu thời gian mới biết được cánh cửa kia chỉ làđơn hướng, tuy rằng liền với hai giới, mười tám ngày một vòng, lại phải tới từđâu vềđến đó. Cho nên ta cuối cùng chẳng còn cách nào, vẫn chỉ có thể quay về Ma Tông.”

Chắc là củi quáướt, đốt ra tiếng “đồm độp”, Thi VôĐoan ném que cời lửa, khẽ ngáp một cái, tinh thần vẫn không được tốt lắm, hơi mệt mỏi nhích đến bên cạnh đống lửa, cúi mắt hỏi: “Ngươi muốn quay về nhân gian, vìsao lại phải dính dáng đến những ma vật đó… vì sao nuôi mấy thứđó trong bóng?”

Bạch Ly lại rất lâu không đáp lời, y im lặng ngồi bên cạnh, chỉ có khóe môi không khống chếđược hơi dao động, mấp máy mấy cái, rốt cuộc miễn cưỡng tạo thành một nụ cười chẳng ra làm sao có thể dọa trẻ nhỏ, hỏi: “Sao ngươi đột nhiên nghĩđến chuyện hỏi điều này?”

Thi Vô Đoan nhíu mày quay đi, không hềđểý mà hờ hững nói: “Ta lắm miệng rồi, Ma quân không muốn nhắc tới thì thôi.”

Y trái một câu “Ma quân”, phải một câu “Ma quân”, hệt như chêm gai, cơn giận của Bạch Ly vừa nãy bị y ngắt lời xua tan không nhịn được hơi quay lại, nhưng suy ngẫm một chút cũng cảm thấy cơn giận này khá thiếu đạo lý, nơi đây ngoại trừ hai người bọn họ thì chẳng còn một người sống nào khác, thật là vô nghĩa. Liền bình tĩnh một hồi, nói: “Ta đã thịt vạn ma chi thủ, rất nhiều ma vật tự nhiên phải liều mạng với ta, không phải báo thù, chỉ là vị trí kia để trống, chúng luôn phải rục rịch một chút. Ta khi đó thếđơn lực bạc, bản lĩnh chưa học thành, không thể liều mạng với chúng, đành vừa trốn chui trốn nhủi vừa chậm rãi tích tụ sức mạnh.”

Khuôn mặt nghiêng của Thi VôĐoan trong ánh lửa chợt sáng chợt tối, không nhìn ra y đang nghĩ gì, hai người ngồi quanh đống lửa tựa như lão hữu nhiều năm không gặp ôn chuyện câu được câu chăng, Bạch Ly nói: “Ảnh ma không có hình không có thể ngươi nhìn thấy, kỳ thật không phải ma vật, mà là hài cốt của ma sau khi bị giết chết.”

Tuy là Thi Vô Đoan kiến thức rộng rãi cũng chưa từng nghe chuyện như vậy, không nhịn được ngẩng đầu lên chăm chú nghe y nói: “Giết một ma vật, trong vòng ba ngày thu hài cốt của nó vào bóng, là có thể cóđược sức mạnh của nó, ta khi đó vì sống sót, không thể không làm như thế. Mấy thứ thu được không hề biết tốt xấu, cũng không cóý thức, chỉ biết giết người, nhưng mà suy cho cùng làđột tử, trong lòng không cam, cho nên không thời khắc nào không dòm ngó ta, chờđợi cắn trả.”

Thi Vô Đoan phút chốc chau mày, trầm giọng nói: “Ngươi cũng không chê bẩn sao!”

Bạch Ly lại cười khổ một tiếng, giây lát sau y quay đầu nhìn chằm chằm Thi VôĐoan, dường như một mực nhìn vào mắt người nọ, hỏi khẽ: “Ngươi đang lo lắng cho ta sao?”

Thi Vô Đoan ngạc nhiên giây lát, bỗng nhiên không biết nên trả lời thế nào, cảnh còn người mất mọi sự ngừng, thậm chí cho đến hôm nay, ngay cả gật đầu hay lắc đầu đều cần cân nhắc cẩn thận, rất là khó xử.

Bạch Ly nheo mắt, vẻ u ám trong mắt dường như tan đi không ít, thở dài, bỗng nhiên nắm tay Thi VôĐoan mà nói khe khẽ: “Ngươi lo lắng cho ta, trong lòng ta rất… cao hứng.”

Thi Vô Đoan vốn vôý thức muốn giãy ra, nhưng nghe thấy câu này chẳng biết vì sao lại không đành lòng.

Mấy năm nay, thời điểm lòng họ cao hứng, thật sự là quáít.

Thập phương thế giới, hồng trần mịt mù, luôn có một loại người như vậy, phảng phất làm chuyện gì cũng như là tự gây cho mình không thống khoái, trong lòng y luôn có cảm xúc tiêu cực, màđây dường như là toàn bộ sức lực chèo chống cho y sống tiếp.

Nhìn chung cổ kim, kỳ thật kẻ có thể thành đại sự, phần lớn không hề có mệnh phụ mẫu song toàn, huynh đệđồng tâm tốt đẹp gìđó, cổ nhân nói “Trời sắp giao cho trách nhiệm lớn lao, tất phải khiến tâm chí khốn khổ, gân cốt nhọc nhằn”, đại khái là bởi vì nhân tính vốn ham ăn biếng làm, người khoái lạc quá nhiều, người hạnh phúc quá nhiều, đa phần hài lòng với hiện trạng, cực ít có hùng tâm tráng chí gì.

Kẻ yêu phong hoa tuyết nguyệt, mỗi ngày chẳng qua tìm cầu nụ cười của mỹ nhân, lấy được nụ cười này, liền cảm thấy là kim phong ngọc lộ tương phùng, chết cũng đáng. Kẻ yêu kiều thê tiểu nhi, mỗi ngày bôn ba vì củi gạo dầu muối nuôi gia đình qua ngày, có thê nhi hòa thuận vui vẻ, liền cảm thấy trên đời chẳng có gì làđáng để sinh tử dây dưa, túm chặt không buông, lòng dạ tự nhiên rộng rãi.

Đây phảng phất là nguyền rủa từ xa xưa đến nay, những cảm xúc khoái lạc ấy cực ít có thể thật sự giúp một người đi được quá xa trên con đường nào đó, thông thường chúng sẽ trói người ta trong một vòng tròn, khiến người ta một đời biết rằng có trời, lại cam nguyện ngồi dưới đáy giếng.

Chỉ có lòng thù hận, phẫn nộ, không cam, tu sỉ, căm hận, mới có thể mấy chục năm như một ngày chèo chống người ta dồn nén ra một chút năng lượng cuối cùng, để y cắn răng đi đến cùng trên con đường không ai đi qua, xem mình như nhiên liệu, đốt đến khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh.

Nhưng khi rốt cuộc đã thành đại nghiệp,họ lại phát hiện những thứ này không hề khiến mình vui vẻ.

Có lẽ người khác sẽ nghi hoặc, đã như vậy thì vì sao không buông mình ra, cũng buông người ta ra?

Nhưng kỳ thật người bát gạo thổi nốt không nhất định là không minh bạch đạo lý này, song y chẳng cách nào khống chế. Đại khái chúng sinh, đại đa phàm nhân, không thể như thánh nhân và tảng đá, vô luận phong vân biến ảo, đều có thể không bị lay chuyển.

Cái gọi làđương cục giả mê, kỳ thật chỉ là… một người rất khó khống chế lòng mình.

Tỷ như Bạch Ly, tỷ như Thi VôĐoan.

Hoặc giả họđều không đành, đều biết mình thế này là không đúng, trong lòng đồng dạng khó chịu, chỉ là tiến không được, lui không xong.

Nhưng mà tại nơi quỷ quái cách tuyệt với đời này, trong đêm dài đằng đẵng mười tám ngày mới có thể ngóng được mặt trời hai canh giờ, Thi VôĐoan đột nhiên muốn cho mình thở một hơi, cũng thả cho Bạch Ly một ngựa.

Không biết qua bao lâu, chẳng ai nói gì, Thi Vô Đoan rốt cuộc không ngăn được cơn buồn ngủ, dựa lên tảng đá lớn bên cạnh mà cúi đầu nhắm mắt. Bạch Ly vẫn không nhúc nhích, cho đến khi bàn tay Thi VôĐoan bị y nắm đã từ lạnh lẽo biến thành hơi có mồ hôi, y mới nhếch khóe môi, nét mặt lại có phần cứng nhắc, dường nhưđã quên mất phải cười như thế nào, năm lần bảy lượt luyện tập rất lâu mới cảm thấy ra dáng.

Vì thế y vừa lòng thỏa ý lưu lại nụ cười này, nhẹ nhàng nắm cổ tay Thi VôĐoan qua, kéo người đang cuộn tròn dựa lên tảng đá lớn vào lòng mình, cởi tấm áo khoác rách bươm bọc vào.

Sống nương tựa lẫn nhau như rất nhiều năm trước vậy.

Hai người bọn họ cùng bị nhốt trong nơi quỷ quái này, bất kể trước kia ở bên ngoài phô trương như thế nào, lúc này cũng chỉ có thể hết thảy giản lược, mỗi ngày chẳng qua kiếm chút thức ăn dân dã, hái chút trái cây dại có hạn bỏ vào bụng, đôi khi bởi vì Bạch Ly thật sự rất vụng, thường xuyên vướng chân vướng tay, mà còn phải ồn ào mấy câu.

Tính tình Bạch Ly càng hỉ nộ vô thường khó mà tự chế, một câu là có thể làm cho y cười rạng rỡ, hoặc một câu không biết khiến y nghĩđến đâu màđột nhiên phát hỏa, Thi VôĐoan phần lớn cũng lười chấp nhặt với y, nói không thông liền ngậm miệng.

Kỳ thật hồi nhỏ y cho rằng Bạch Ly là bé gái, dung nhẫn đủ kiểu, khi đó Bạch Ly vẫn là bán yêu bình thường có thể dùng tiếng người thuyết phục, có lẽ vô luận là cảnh ngộ hay mấy thứ thường niên nấp trong bóng kia, đều có không ít ảnh hưởng với tâm tính.

Hết thảy giản lược, cho đến khi Thi VôĐoan không nhịn được mồ hôi và máu lẫn lộn trên người, khăng khăng phải đi tắm mới thôi. Cá dưới sông này lại còn hung mãnh hơn y tưởng tượng, chẳng qua là rửa ráy một chút mà cũng phải rất cẩn thận, nhưng tắm rửa xong định lên bờ, lúc mặc quần áo hơi lơ là trốn chậm, y phục vốn sắp bị xé thành vải vụn kia liền gặp nạn, từ trường bào biến thành đoản trang, vừa không cẩn thận lại suýt nữa từđoản trang biến thành khố.

Vì thế Thi VôĐoan mới định mặc quần áo liền khoác nửa kiện y phục khá khó xửđứng ở bờ sông, một tay nắm thứđầu sỏ gây nên, thứ kia vẫn chưa từ bỏýđịnh, ngoác cái miệng toàn răng nhọn, đôi mắt cá chết trừng vừa tròn vừa to, còn đang giãy giụa không thôi, bị Thi VôĐoan vung tay ném lên bờ.

Bạch Ly lại chẳng hề e dè nhìn y chằm chằm, nếu không phải nét mặt quá thuần túy thì quả thực hệt nhưĐăng Đồ Tử.

“Nhìn gì mà nhìn?” Thảm hại thành như vậy, Thi VôĐoan nói chuyện không thể dễ nghe được, giũ nước trên người, dứt khoát không hề tị hiềm quấn tấm vải rách kia, trần thân trên, từ dưới sông đi lên, ngồi phịch xuống bên cạnh đống lửa, đột nhiên nhìn thấy lá cây ngày ấy Bạch Ly cuốn lại múc nước cho y, nhớ chiếc lá nọ cứng chắc dị thường, bèn túm qua cầm trong tay quan sát.

Bạch Ly nói: “Ngươi gầy quá.”

Thi Vô Đoan dừng động tác trên tay, bỗng dưng cảm thấy câu này so với mắng y một câu còn khiến y không biết nên tiếp lời như thế nào hơn, liền mập mờđáp một tiếng, sau đó nói: “Cho ta dùng nhờ móng tay của ngươi một chút.”

Bạch Ly theo lời chìa tay, năm móng tay màu đen kịt sắc bén dị thường bắn ra, Thi VôĐoan dùng móng tay của y vạch một đường trên chiếc lá, rạch ra một “đường gân lá” dài thượt. Y quả nhiên khéo tay, thoáng cái đã cắt chiếc lá thành những sợi dài kích cỡ tương đương, sau đó lại nhặt mấy miếng rách của y phục lên xem thử, trong nháy mắt đục mấy lỗ rồi xuyên sợi lá vào quấn vài vòng, liền chắp được hai mảnh vải vụn, sau đó khoác y phục lên người, dùng lá cây ghép lại, mười ngón tay linh hoạt bện một sợi thắt lưng.

Bạch Ly không nhịn được sán lại xem thử, bóng y đè qua, Thi VôĐoan thuận miệng nói: “Ngồi dịch qua bên kia một chút, đừng che mất ánh sáng của ta.”

Bạch Ly liền hơi ngửa về sau, lui ra cho người nọ chút ánh sáng.

Thi Vô Đoan lại bỗng ngẩng đầu – vừa rồi bóng của y…

Bạch Ly không biết Thi VôĐoan giật mình cái gì, hỏi: “Sao vậy?”

“Không có gì.” Thi Vô Đoan mặt không đổi sắc nói, “Thứ này không cóđộc chứ?”

Bạch Ly không nghi ngờ, chỉ nói: “Trong lá cây không có, yên tâm dùng đi.”

Thi Vô Đoan một lần nữa cúi đầu, bện nốt đoạn còn lại, một mặt như hữu ý như vôý liếc cái bóng của Bạch Ly – ma ảnh phản phệ, lúc này mấy thứ kia không hề theo vào Ác Hỏa cảnh, bóng của Bạch Ly chỉ là bóng của chính y, theo động tác của y mà di động lên xuống, mấy ngày qua Thi VôĐoan vẫn không chúý, xung quanh cái bóng của Bạch Ly có một vòng trống.

Không phải ánh sáng bình thường chiếu ra, mà là loại trống không dường như sắp sửa hòa tan đó, khi hiển khi ẩn.

“Vì sao lại như vậy?” Thi VôĐoan vừa tùy tay cắt đứt số lá còn lại vừa thầm nghĩ, “Y không phải phàm nhân, trong bóng có linh, bóng dáng vô duyên vô cớ tan một đoạn, chỉ chứng minh… hồn phách không toàn. Trước kia trong bóng của y có một đống lớn mấy thứ lộn xộn, rốt cuộc không ai nhìn ra được, thế chuyện này lại là bắt đầu từ khi nào?”

Chưa chờ Thi VôĐoan suy nghĩ xong mở miệng hỏi, đột nhiên một luồng sáng chói mắt từ chân trời bay lên, hai người đồng thời ngớ ra, Thi VôĐoan nhanh chóng quay đầu, chỉ thấy trên chân trời màu đỏ sậm kia xuất hiện một đám mây vô cùng to, đám mây nọđè lên một thái dương phảng phất to hơn bên ngoài ba bốn lần.

Ban ngày hai canh giờ! Thông đạo mở rồi!

Thi Vô Đoan đứng lên, lại không phát hiện Bạch Ly phía sau sắc mặt đột nhiên âm trầm.

Y muốn đi, y lại muốn đi – khoảnh khắc ấy trong lòng Bạch Ly chỉ còn lại một ý nghĩ như vậy, phảng phất đó chỉ là tuyên phán tận thế, Thi Vô Đoan đang định tra xét cái gọi là“thông đạo”ở nơi nào, bước về trước một bước, đột nhiên một bàn tay từ phía sau vươn ra bóp chặt cổ y, kéo y về trong sơn động.

“Ngươi lại…” Thi VôĐoan nắm lấy cổ tay y, chỉ nghe “Soạt” một tiếng, áo quần vừa mới vá miễn cưỡng mặc được lại rách toác.

57. Chương 57: Không Về

Quần áo của Thi VôĐoan vốn là dùng lá cây chắp nối, dưới tình huống không thểđụng vào còn phải cầm nhẹ buông nhẹ, mới miễn cưỡng có thể che thân, bị Bạch Ly xé mất một nửa, từ ngực xuống đến eo toàn bộ lộ ra.
Những năm tháng qua y không phải lang bạt kỳ hồ thì là bị thương dưỡng bệnh, khiến cho băng vải lỏng ra lại thấp thoáng thấy được xương sườn, lúc bàn tay đụng vào có cảm giác đè khẽ một chút là nát bấy. Eo càng quá nhỏ, lõm vào rõ sâu, trong Ác Hỏa cảnh mười tám ngày không thấy mặt trời, người y dường như trắng hơn không ít, lại ẩn ẩn lộ ra một chút gầy yếu không nói nên lời.

Bạch Ly như một mãnh thú mất lý trí, cúi đầu xuống, ngậm băng vải so le không đồng đều chỗ ngực y, lạnh lùng nhìn y, lại phun sang bên cạnh, nhẹ giọng như thì thầm: “Ngươi muốn rời khỏi ta sao?”

Cằm y gác lên hõm vai Thi VôĐoan, hô hấp của hai người cơ hồ dây dưa nhau, mặt Thi VôĐoan thoắt cái đỏửng: “Ngươi lại bị bệnh gì thế?”

Y gập gối dốc sức húc vào bụng Bạch Ly, lại bị Bạch Ly nắm lấy rồi hung hãn kéo chân y ra.

“Ta có gì không tốt.” Bạch Ly lúc nói lời này, vành mắt lại đỏ lên, vừa ủy khuất vừa phẫn nộ, “Thi VôĐoan, ta có gì không tốt?”

Thi Vô Đoan sửng sốt một chút, không thể ngờ vấn đề như vậy lại khiến y á khẩu, Bạch Ly liền nhân cơ hội này vặn tay y, muốn đè hai tay y trên đỉnh đầu, từđầu ngón tay Thi VôĐoan đột nhiên chui ra một mớ tơ mảnh, thoáng chốc cắt đứt những móng tay đen kịt của Bạch Ly, trong nháy mắt nặng nề quét cổ tay người nọ ra.

Bạch Ly bịđau rút tay về, tơ mảnh trong tay Thi VôĐoan bám trên cổ tay y như giòi.

“Ngươi hỏi ta?” Thi VôĐoan đột nhiên cười khẩy, khuôn mặt thường xuyên bình tĩnh đến mức tưởng như người giả kia thình lình có vẻ phẫn hận sắc bén, điều này khiến khóe mắt dài hơi phiếm đỏ, gương mặt lại trở nên tươi tắn không nói thành lời. Bạch Ly nhìn mà ngẩn ngơ, Thi VôĐoan lại vẫn giận dữ nói, “Ngươi hỏi ta ngươi có chỗ nào không tốt, ta trái lại muốn thỉnh giáo Ma quân, ngươi có chỗ nào tốt? Bản thân ngươi không biết mình đã làm gì sao? Lạm sát vô tội, hỉ nộ vô thường, còn muốn trợ Trụ làm điều ác!”

Bạch Ly không chút do dự vung tay, chẳng thèm đểý cổ tay bị thương, mạnh mẽ kéo đứt đám tơ mảnh nhìn như mềm mại thực tế sắc bén trong tay y, từ cổ tay Thi VôĐoan trở xuống đột nhiên xuất hiện một lớp băng, một tay rốt cuộc bịđông lại, dán chặt chẽ lên mặt đất: “Ngươi nói ta… Ngươi nói ta trợ Trụ làm điều ác?”

Cánh cửa Ma Tông sở dĩ ngàn năm sau một lần nữa mở ra, chính là bởi vì quốc vận Đại Càn lúc đóđãđi đến cuối, lưu dân nổi dậy khắp nơi, thiên tai nhân họa, mà Nhan Hoài Phác nhất định làm ngược ý trời, đốt sơn đăng vay quốc vận, sơn xuyên cự chấn, mới mở Ma Tông, đây là một nhân quả.

Nếu cựu vương triều chết đi, sớm chiều thay thế, suy cực chuyển thịnh, nhân quả này liên lụy, Bạch Ly tự nhiên cũng sẽ bị suy yếu, người khác có thể yếu, y lại không thể, đám ma vật từng chết dưới tay y đều đang rục rịch trong bóng, chờđẩy y vào cảnh ngộ vạn kiếp bất phục, y không thể yếu đuối mảy may, không thể giao mệnh của mình vào tay kẻ khác.

Bạch Ly nhìn gương mặt Thi VôĐoan bởi vì phẫn nộ mà hơi ửng lên một chút huyết sắc, trong lòng bi thương thầm nghĩ, hai mươi năm trước, ngươi nói ta làm tức phụ cho ngươi, ngươi cảđời tốt với ta, cảđời không để người khác ức hiếp ta, đến bây giờ mới bao nhiêu năm, biển xanh còn chưa bị lấp thành ruộng dâu, mà ngươi đã quên rồi sao?

Ngươi luôn miệng chỉ trích ta – những năm ấy ta chịu khổ, quanh quẩn tứ xứở nơi đại âm quỷ hồn cũng không thểđi xuống đó, hốt hoảng chạy trốn mười năm, mỗi khi không cầm cựđược nữa, đêm khuya mộng hồi tâm tâm niệm niệm toàn là một mình ngươi, ngươi lại ở nơi nào?

Vẫn nói “quốc sắp vong, tất ra yêu nghiệt”, những người đó sống hay chết liên quan gìđến ta? Nhưng ta lại đầu thai thành yêu nghiệt kia, ta lại chỉ là…

Trước mắt mơ hồ, rất nhiều năm qua, Bạch Ly hầu như cho rằng máu mình đã lạnh rồi, lại đột nhiên cảm thấy chất lỏng ấm áp trào ra từ trong mắt, không phải nước mắt, chảy xuôi ra đều là vết máu đen như mực, từ cổ Thi VôĐoan lăn xuống, cơ hồ mang theo độấm bỏng da.

Y tách chân Thi Vô Đoan sang bên, hung tợn xé quần áo người nọ, trên mình nam nhân ban nãy từng tắm gội thoảng một thứ mùi tươi mát, hơi lạnh, không thể nói là thơm, lại phảng phất là thứ mùi có thểđánh trúng hồn phách của y.

Thi Vô Đoan bị y kéo đau điếng cơ chân, vừa sợ vừa giận: “Bạch Ly ngươi làm gì thế!”

“Là ngươi có lỗi với ta!” Bạch Ly đóng băng hai tay y dưới đất, đè chặt chân y, một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy eo y, tay kia thì thô bạo luồn đến hạ thân.

“Bạch Ly!” Thanh âm của Thi VôĐoan ép đến mức hơi đổi điệu, chẳng biết bao nhiêu năm rồi y chưa nói nhanh như vậy, mồm mép lại đều trở nên không lưu loát, “Chính ngươi muốn làm súc sinh này! Ngươi không nhìn thiên lý luân thường, không nhìn…”

Giọng nói của y đột nhiên ngưng hẳn trong một tiếng kêu rên cực kỳđau đớn, huyết sắc trên mặt mất sạch, thân thể kéo căng như một sợi dây cung phải đứt lìa bất cứ lúc nào, dường như ngay cả thở dốc đứt quãng cũng thành loại kêu thảm tắt tiếng nào đó.

“Thiên lý luân thường, a…” Bạch Ly trầm trầm phun ra mấy chữ này, âm cuối chìm trong một tiếng cười nhạo không nói thành lời, cứ thế chẳng hề chuẩn bị xông vào thân thể y.

Bỗng có một tiếng vang giòn nhỏ nhoi, ngón tay Thi VôĐoan lại giãy thoát được băng tầng đang vây khốn, ngón tay đông cứng co rút, gân xanh nổi từng đường trên mu bàn tay.

“Bạch… Ly…” Y gần như gằn ra hai chữ này, “Giết ngươi… Ta…”

Bạch Ly lại cười khe khẽ, đột nhiên dừng động tác, nhắm mắt cảm nhận nơi đã bị máu làm trơn, hai người rốt cuộc gần kề chưa từng có bao giờ, khoảnh khắc ấy y dường như cảm thụđược tim Thi VôĐoan đập dồn dập mà suy yếu, có…ảo giác có thể nghe thấy thanh âm trong lòng người nọ.

Sau đó y mở mắt ra, khẽ khàng vuốt ve mặt Thi VôĐoan, dùng chóp mũi cọ thái dương ướt sũng mồ hôi lạnh của người kia, thấp giọng nói: “Giết ta rồi, ngươi cũng là của ta.”

Y cười rộ lên như thểđiên cuồng, bỗng nhiên cắn cổ Thi Vô Đoan một phát, trong lòng sinh ra một loại tê dại kỳ dị– vừa như quyến luyến, vừa như tuyệt vọng, hận ý cùng dịu dàng quấn vào nhau, giống như thành đậu hũ trộn hành băm, không cái nào phân được với cái nào. Mùi vịđó phức tạp quá mức, như là uống một chén rượu ẩn giấu kịch độc, có thể cho người ta ngọt đến tê lặng, lại ngọt đến chết đi.

Ánh sáng trong hai canh giờ nhanh chóng mất đi, ban ngày chỉ là một chớp mắt, nơi này lại khôi phục thành bóng đêm dài đằng đẵng, tựa như một cơn ác mộng vĩnh viễn không tỉnh lại được.

58. Chương 58: Kẻ Điên

Lúc Thi Vô Đoan tỉnh táo lại lần nữa, ánh sáng chiếu nơi quỷ quái này thành ban ngày tầm thường đã chẳng còn thấy đâu, chỉ nghe nơi không xa có tiếng lửa đốt gỗ cháy “đồm độp”. Thi VôĐoan tỉnh táo lại với tốc độnhanh nhất, đột nhiên nhớ tới lúc trước xảy ra chuyện gì, lập tức nhíu mày.
Trong sơn động cho dù có một đống lửa thì vẫn rất tối, Thi VôĐoan chỉ miễn cưỡng đưa mắt nhìn quét một vòng, không cảm giác được hơi thở của một người khác, y liền ngơ ngác ngửa mặt nhìn nóc động quỷ dị ngay cảđá cũng là màu đỏ sậm kia, một lát sau đột nhiên thở dài nặng nề, đưa tay che mặt, trong lòng thầm nghĩ, mẹ kiếp chuyện gìđây?

Trên người đắp một thứ không biết tên, như là thực vật nào đó, rồi lại giống chăn, sờ lại có chút mềm mại của tơ lụa. Thi VôĐoan chậm chạp trở mình, biết trên người có rất nhiều vết bầm, bất quá vết thương cùng nơi sưng đỏ dường nhưđãđược xử lý, trong phạm vi chịu đựng được, dù sao so với một tên xuyên tim thì không hề tính là quáđau.

Nhưng xương cốt lại mỏi nhừ cực kỳ khó chịu, huyệt thái dương rất căng như bị thứ gìđó kẹp chặt, người cũng lạnh, y không nhịn được cuộn mình lại. Thi VôĐoan cảm thấy hình như từ sau khi mình đến nơi xúi quẩy này thì nhiệt độ cơ thể chưa từng giảm xuống.

Y đưa lưng về phương hướng động khẩu vàđống lửa, giống nhưúp mặt vào tường sám hối mà hướng mặt đến bức tường màu đỏ sậm với bóng dáng nhảy nhót theo ngọn lửa, Thi VôĐoan cảm thấy mình sắp bị sốt đần ra, đầu óc choáng váng, nhìn cái gì cũng mơ hồ, tuy mở mắt nhưng không tỉnh táo lắm, vì thếđột nhiên có một chút cảm giác phù sinh như mộng.

Vì sao lại đi đến bước này? Y cơ hồ chẳng còn sức lực đi phẫn nộ, thậm chí chẳng còn sức lực sinh ra cảm xúc hơi kịch liệt một chút, chỉ mù mờ mà mệt mỏi thầm nghĩ– vì sao lại đi đến bước này?

Y bắt đầu bất giác sa vào hồi ức đằng đẵng, sư phụ gương mặt mơ hồ, Giang Hoa tản nhân ngay cả gặp mặt lần cuối cũng không thể…

Thi Vô Đoan kỳ thật sáng láng, chuyện hai ba tuổi đại đa nhớđược, chỉ là bình thường không hay nghĩ, dường như không dám tin mình cũng có những tháng ngày khoái hoạt vô pháp vô thiên mèo chê chó không thèm gặp như vậy.

Điều này làm cho y ngẩn ngơ, cũng sẽ khiến y yếu đuối.

Tỷ như khi y nghĩđến Thương Vân cốc, y sẽ không nỡ xuống tay với Bạch Ly, thậm chí không nỡ ghi hận, khi y nghĩ đến Khổ Nhược đại sư, nhớ tới lão thái thái cảđời gàn dở kia vì không đểđồng môn tương tàn, vì bảo vệ dòng độc đinh y đây, thậm chí từđó tự bế trên Cửu Lộc sơn, y liền không đành lòng làm trái ý nguyện của bà, không đành lòng giết Thanh thô và những đệ tử Huyền Tông đó, khi y nghĩđến Giang Hoa tiền bối, y sẽ nhớ tới nhân quả túc duyên người đàn ông nọ vẫn nói với mình, sẽ cảm thấy không thể nề hà mà nhìn thoáng một số thứ.

Nhưng mà không đành lòng, lưu luyến thậm chí khoan dung, đều sẽ mang đến sự yếu đuối, một chút yếu đuối cũng khiến y thống khổ.

Bảy ngọn sơn đăng vay quốc vận bảy mươi năm, trong bảy mươi năm, dù cho bách tính sống trong nước lửa, dân chúng lầm than, hoặc là tai họa không ngừng, phong vũ phiêu dao, nhưng màđèn không tắt, “thiên thời”“địa lợi”“nhân hòa”, nó luôn phải chiếm một loại.

Đại khái ý tứ chính là, cho dù mưa không thuận gió không hòa, dỡ tường đông bổ tường tây, nhưng cũng luôn vào thời điểm lung lay sắp đổ, sẽ có người bất thế cứu vãn lâu đài chực sụp.

Rất lâu trước kia, trong lòng Thi VôĐoan biết đạo lý này, lại minh bạch không hề thấu triệt lắm, bởi vì y thật sự rất bận, bận đến độ dường như mình họ gì cũng chẳng nhớ nổi.

Từ Hải Ninh đến kinh thành, cầm văn điệp thông quan, ít nhất phải đi hơn bốn mươi ngày, núi cao sông dài, khó khăn như vậy.

Vơ vét của cải như thế nào, rút củi dưới đáy nồi như thế nào, con đường gian nan ngày sau nên trải liền như thế nào, tầng tầng lớp lớp mạng lưới quan hệ, lưu thông ra từng tin tức thật giả khó phân, mười mấy năm qua, sớm tối không ngủ, âm mưu và tính kế như làđường trắng đen đơn giản, qua loa thô lỗ cấu thành cả thời thiếu niên của y.

Không có ca vũ thăng bình của công tử thế gia duyệt hết mỹ sắc nhân gian, không có đa tình mộng đổng của thiếu niên thảo mãng vôưu vô lự, chỉ có giết người như thế nào, cùng với không bị người giết như thế nào, gian nan sống tiếp trên con đường gian nguy như vậy.

Yếu đuối… Một chút yếu đuối cũng sẽ khiến y tiến thoái lưỡng nan, lương tâm và chuyện phải làm, rất nhiều thời điểm chỉ có thể chọn một.

Nhưng mà thời điểm an tĩnh đến lạ thường này, Thi VôĐoan lại không dấu vết mà suy nghĩ rất nhiều, bảy mươi năm quốc vận, thiên thời địa lợi hiện tại xem ra toàn bộ không còn nữa, tâm huyết ngần ấy năm hủy đi mật ước giáo tông, thậm chí luồn tay vào Đại Thừa giáo tông, dùng âm mưu ám sát cùng lợi ích trải một con đường ngầm, trực tiếp làm cho lần đó trận chiến Đại Châu sơn, Đại Thừa giáo tông bị tách khỏi Huyền Tông thành công, tinh anh Huyền Tông cơ hồ một chiều hủy sạch.

Nhưng Bán Nhai đã chết, Nhan Chân còn sống, Trâu Yến Lai còn sống, Trương đại tướng quân còn sống… Cho dù về sau những người này đều đã chết thì Bạch Ly vẫn còn sống.

Năm đó khi sơn đăng lên, Ma Tông bắt đầu mở rộng, hiện giờ Bạch Ly xuất thế, liên thủ với Mật Tông, quân Khăn Đỏ liền một mực quanh quẩn không ra khỏi Đông Việt, bước bước kinh tâm. Thì ra một đám dây trên tinh bàn y một mực không tính rõ là nối liền như vậy, quả nhiên là thiên y vô phùng mà rối tung lên.

Trong minh minh dường như có một bàn tay, nhẹ nhàng bâng quơ cuốn tất cả giãy giụa và gào thét của phàm nhân vào trong đó, khiến cho chẳng ai tính được, tính ra được lại không trốn nổi.

Vì thế một cảm giác mỏi mệt, trống rỗng dị thường đột nhiên dâng lên từ trong ***g ngực, Thi VôĐoan cảm thấy mình như một quả hồng ruột nát, chạm khẽ một cái là ngoài mạnh trong yếu mà teo tóp lại.

Y ngơ ngác đối mặt với vách tường mà nghĩ, nghĩ một hồi rồi lại mê man đi.

Chờ khi y tỉnh lại lần nữa, cảm thấy họng sắp bốc khói, tưởng nhưđó là một ấm nước trên bếp lò, bịđun liên tiếp một thời gian dài như vậy cũng sắp phải đun khô, Thi VôĐoan chẳng biết có phải mình mơ thấy ác mộng gì hay không, dù sao thì mồ hôi lạnh đẫm người, đầu óc lại thanh minh đôi chút.

Y gượng ngồi dậy, chỉ thấy bên cạnh đặt nước, vẫn bọc bằng lá, e rằng người nọ cũng biết tay nghề của mình kém cỏi, vì sợ rò rỉ, trong trong ngoài ngoài bọc đủ bốn năm lớp lá, không giống một cái gáo, trái lại hơi giống một cái bánh ú to.

Thi Vô Đoan nhìn bốn phía một cái, vẫn không phát hiện tung tích của thứ họ Bạch tên Ly chóđẻ kia, nhíu mày thầm mắng vài câu, nhưng cũng không khó dễ mình, bưng lên uống một hơi cạn sạch.

Sau đó không biết mấy ngày, củi vẫn có người thêm, tỉnh lại bên cạnh tất có nước trong để sẵn, thậm chí quả dại, thịt nướng hình dạng cổ quái, chỉ không thấy bóng dáng Bạch Ly đâu.

Thứ hôm ấy Bạch Ly đắp trên người y là một cái lá to màu đỏ sậm, nếu không phải gân lá thấp thoáng bên trên thì trái lại khiến người ta thật sự cho rằng nó là một mảnh vải, góc dính một vết máu nhỏ, không biết là của động vật gì, hay là của…

Thi Vô Đoan cũng bớt việc, xé mảnh vải tiện tay xuyên xuyên cột cột, liền biến thứ như bao tải này thành một tấm áo bào cho người mặc, không nhìn kỹ thì thật sự chẳng nhận ra cổ quái. Y phục lúc trước bị xé rách bươm liền được y miễn cưỡng coi thành chăn, khi ngủ thoáng đắp trên người.

Ban đầu ngực y giống như còn ngột ngạt khó chịu, sau mấy ngày lại bị Ma quân trốn trốn tránh tránh này làm cho hết cả nóng.

Xiên thịt để bên cạnh hiển nhiên không phải một cái chân động vật, dáng vẻ hết sức kỳ lạ như là bị lợi khí lóc xuống từng miếng.

Thi Vô Đoan vừa oán hận cắn vừa thầm nghĩ: trên đời lại còn có chuyện như vậy, ta còn chưa trốn y mà y ngược lại trốn ta như tiểu tức phụ bịức hiếp, mẹ kiếp dám giết không dám chôn, dám làm không dám nhận, còn phải ởđây mèo khóc chuột, thứ khỉ gió gìđây!

Bạch Ly chỉ có nhân lúc y ngủ mới lén lút vào thêm lửa bỏ thức ăn nước uống. Trong Ác Hỏa cảnh không hề thái bình, cóđiều thân thể y lúc này đã khôi phục xấp xỉ, những thứ tầm thường đó cũng chẳng làm gìđược y, chỉ là chiếc lá như tơ tằm trên người Thi VôĐoan kia, tên đồ già diệp, nghe đâu là dùng máu của một loại thần điểu nhuộm thành, sinh trưởng trên vách núi, có trăm ngàn vạn thần điểu hậu đại “bộ hư” trông coi, súc sinh nọ bay giỏi chạy nhanh, răng nhọn móng bén, còn thành quần kết đội, vì lấy một chiếc lá như vậy, Bạch Ly cơ hồ phá nửa đỉnh núi, cuối cùng bản thân không cẩn thận cũng bị một con bộ hư sắp chết tha mất một miếng thịt.

Nhưng mà khi y đem đồ già diệp dính máu mình đắp lên người Thi VôĐoan, lại cảm thấy vết thương không còn đau một cách kỳ dị, thậm chí thở phào một hơi.

Y từng vô số lần muốn tự tay bóp chết Thi VôĐoan, y thậm chí bắn xuyên ngực người kia một lần, nhưng mà chưa bao giờ thật sự trông thấy Thi VôĐoan mình đầy vết thương nằm thoi thóp.

Đó… giống như là thời điểm Nhan Chân ở trong phòng y dùng Thủy kính sứt sẹo cho y thấy Thi VôĐoan yếu ớt nằm trên giường, thậm chí còn đau điếng người kịch liệt hơn khi ấy.

Bỗng nhiên hận, bỗng nhiên ngỡ ngàng, bỗng nhiên nghĩ mà sợ, bỗng nhiên kinh hoàng khiếp đảm.

Xa xa liếc thấy Thi VôĐoan dường như hướng mặt vào tường ngủ yên không hề nhúc nhích, Bạch Ly bấy giờ mới nhìn xiên thịt nướng miếng sống miếng khét trong tay, khẽ khàng đi vào, y dùng lưỡi dao sắc bén do móng tay biến ảo thành, cẩn thận lóc mấy miếng thịt thoạt nhìn có thể vào miệng, dùng một que mới xiên vào, đặt trên chiếc lá to sạch sẽ, để bên cạnh Thi VôĐoan đang đưa lưng về phía mình, lúc này mới tự mình xử lý số thịt nát cháy đen còn lại hoàn toàn chẳng nhìn ra là thứ gì.

Gặp chỗ sống liền nướng qua trên lửa, làm mất mùi máu tươi rồi lại bỏ vào miệng, những miếng kỹ quá chỉ có thể cạo lớp tro đen bên trên rồi buộc mình ăn.

Hệt như là nuốt thuốc, bản thân cũng thấy mình quả thực là tay vụng hơn cả chân.

Chờ dọn dẹp xong xuôi mớ xương vụn, Bạch Ly rốt cuộc không thể khống chế ngẩng đầu nhìn Thi VôĐoan bên kia một cái, sau đó như làánh mắt bị dính vào, si si ngốc ngốc nhìn chằm chằm tấm lưng cong lại của đối phương rất lâu. Cuối cùng Bạch Ly chần chừ một lúc lâu mới hệt như phường trộm cướp mà chầm chậm đi đến bên cạnh Thi VôĐoan, ngồi xổm xuống hết sức dịu dàng vén lại mái tóc xõa tung, lại thấy y phục rách rưới đắp trên người, đồng tử co rút một chút, biểu cảm bình tĩnh có một tích tắc rạn vỡ, sau đó cực chần chừ vươn tay kéo tấm “chăn” cực kỳ không chú trọng kia lên trên.

Mãi đến lúc này y mới nhìn thấy Thi VôĐoan đang mở mắt.

Đầu ngón tay Bạch Ly khựng lại rồi rụt về như bị bỏng, Thi VôĐoan đưa lưng về phía y không quay đầu, lại đột nhiên cười lạnh một tiếng, hỏi: “Sao? Có phải ngươi còn muốn kêu một tiếng phi lễ?”

Bạch Ly vốn chẳng tính là miệng lưỡi sắc bén, lúc này trong đầu trống rỗng, càng không biết nên nói gì.

Thi Vô Đoan lại đột nhiên ngồi dậy, trở tay tát y một cái rõ mạnh, lần này thật sự không thèm nể nang đánh lệch mặt, trong đầu Bạch Ly ầm vang, nhất thời chẳng nghe thấy gì hết, như là một bên da mặt bị lửa đốt, miệng phiếm mùi máu tanh.

Trong lòng y theo bản năng nổi lên sát ý, móng tay đổi màu bắn ra nửa tấc, nhưng màđột nhiên phục hồi tinh thần, quay đầu nhìn Thi VôĐoan mặt không biểu cảm, nhất thời lại ngỡ ngàng, chỉđành lăng lăng nhìn người nọ.

Trong lòng Bạch Ly cảm xúc lẫn lộn, lúc này cơ hồ hỗn loạn, chẳng biết nên nghĩ những gì, không đâu vào đâu mà sửng sốt cả buổi, mới miễn cưỡng sinh ra một ý nghĩ, y thầm nghĩ, sao ta lại hỉ nộ vô thường như kẻđiên thế này?

59. Chương 59: Cõi Lòng

Cuối hè năm ấy, cuộc tiễu phỉ oanh oanh liệt liệt triều đình dốc quốc lực phát động liền kết thúc bằng kết cục khá buồn cười như vậy.
Quân tiễu phỉ bất hạnh hạ trại ở Sơn Nam, vừa vặn chặn ngay hồng thủy, tinh nhuệ triều đình tựa nhưổ kiến bị mưa dầm, thất linh bát lạc, tổn thất quá nửa. So với Cố Hoài Dương bị vây khốn hơn một tháng cũng chẳng tốt được đến đâu. Song phương đều có sự bất đắc dĩ của mình, Cố Hoài Dương liền nhân cơ hội triệt về Hoài Châu, hội hợp với đám Mạnh Trung Dũng, mà Lý tứ nương lại thừa gió bẻ măng, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái đánh hạ vựa lúa Hồ Châu.

Sau trận lũ lụt, triều đình Trung Nguyên một tuyến tự loạn trận cước.

Cố Hoài Dương tự nhiên biết nhân cơ hội này nên dưỡng sức, không hề chủđộng đi gây hấn. Lũ lụt xôđổ vô số thôn quách thành trì ven đường, hắn vội mệnh cho Lý tứ nương phái binh áp tải lương thực, dường như không lo được chuyện nghỉ ngơi chỉnh đốn bản thân, trang bị thêm nhiều trạm dịch trên tuyến Mân Giang, thu xếp cho lưu dân qua lại.

Đương nhiên, Cốđại tướng quân – Cố Hoài Dương trước mắt tự mệnh là Hải Ninh vương cũng chẳng thể nói được là trạch tâm nhân hậu cỡ nào, cho dù thấy lưu dân hơi có tâm đồng bệnh tương liên thì cũng vô lực làm gì thêm vào, động tác này mua danh trục lợi là một phương diện, thứ hai cũng là nhìn trúng những lưu dân đột nhiên hai bàn tay trắng tuyến Mân Giang, không phải vừa hay là nguồn mộ lính tốt sao?

Quân Khăn Đỏ mấy tiến mấy thoái, cùng triều đình nam bắc trông nhau, hai bên đều lom lom mắt hổ.

Trước mắt lạch trời sập, triều đình sứt đầu mẻ trán, vừa vặn cho Cố Hoài Dương đục nước béo cò một phen, vội vàng dàn xếp lão ấu phụ nhụ, vội vàng biên lưu dân tòng quân thành sách, vội vàng truyền các loại lời đồn trên phố…

Cùng với, vội vàng tìm kiếm Thi VôĐoan.

Dĩ vãng những việc dàn xếp, điều phối như thế nào đều do Thi VôĐoan làm, đám Cố Hoài Dương phụ trách nam chinh bắc chiến, Thi VôĐoan phụ trách hoạt động bí mật. Cố Hoài Dương cực kỳ tín nhiệm tiểu huynh đệ tuổi còn trẻđã xuất phát từ duyên phận kỳ dị nào đó màđi theo bên cạnh mình, cơ hồ giao toàn quyền cho y, thế nên không biết mạng lưới của Thi VôĐoan trong chín đại châu tám đại hồ mấy năm nay là phiền phức như vậy, những chuyện đó lại rườm rà phức tạp đến thế.

Trong quân Khăn Đỏ không thiếu dị nhân, HạĐoan Phương sau khi biết Thi VôĐoan mất tích ngay lập tức triệu tập một nhóm người am hiểu toán học, ngày đêm thương thảo, để cầu xác định vị trí của y.

Cầm và tinh bàn của Thi VôĐoan giao cho Lan Nhược bảo quản, lúc công gấp Mân Giang khẩu dùng kỵ binh, không hề mang theo đồ quân nhu và những người nhàn tạp, bảo họ cắm trại ở xa xa, ai ngờ lại xem như nhặt về một mạng, không bịảnh hưởng đến.

Mấy người nhiều lần nỗ lực tính ra một chút manh mối từ trong tinh bàn Thi VôĐoan lưu lại, nhưng không ai có thể khống chế thứđầy quỷ khí nọ. Lại có con thỏ y nuôi, không biết vì sao, bắt đầu từ ngày ấy Thi VôĐoan mất tích, con thỏ ngoài ngàn dặm giống như cảm giác được điều gìđó, chẳng chịu ăn gì nữa, tiểu bộc dụ thế nào cũng không được, dù nhét vào miệng cũng sẽ tự mình phun ra.

Trong lúc này Trâu Yến Lai dẫn người năm lần bảy lượt ýđồ chặn lương đội Hồ Châu đến Mân Giang, hai bên giáp lá cà, quân Khăn Đỏ Hồ Châu tăng binh, đều tự mấy tiến mấy thoái, đánh đến không thể giải quyết tạm không đề cập tới.

Chỉ nói Bạch Ly và Thi VôĐoan vẫn đang hãm trong Ác Hỏa cảnh.

Hai người đều đãđến nông nỗi này, Thi VôĐoan khá cóý muốn đập vò phải đập cho nát, hung tợn cho Bạch Ly một bạt tai, y cam chịu thầm nghĩ, dù sao đi ra đi vào đều phải ngươi chết ta sống, chi bằng đánh nhau một trận luôn ở nơi khỉ ho cò gáy này.

Cũng chẳng biết đây có phải là“nộ lên từ trong tim, ác sinh từ bên mật” hay không, trong lòng y thầm nghĩ: Ác Hỏa cảnh thì thế nào? Đại thiên các nơi, bích lạc hoàng tuyền, nơi nào có thể thoát được quỹ tích của sao? Dù là tinh bàn không ở bên cạnh, chẳng lẽ ta không có biện pháp vây khốn ngươi? Nếu ta học nghệ không tinh mà chết, cứ tự mình lăn xuống âm gian tìm sư phụ tạ tội, có gì phải sợ?

Ai ngờ Bạch Ly chỉ sững sờ giây lát, lại chịu một bạt tai này, bưng mặt cứng đờ hồi lâu, một khắc sau chỉ trầm mặc cúi mắt, đẩy chiếc láđặt thịt nướng đến bên cạnh y, buông bàn tay đang túm mảnh vải rách trên người y, dường như tự biết xấu hổ, lui một bước, quá nửa thân thể chôn trong bóng mờánh lửa không chiếu đến, thấp giọng nói: “Để nguội không ngon đâu, nhân nóng ăn đi.”

Thi Vô Đoan trừng y một hồi, chỉ thấy Bạch Ly một tay bưng mặt, cúi gằm xuống, lộ ra khuôn cằm cực nhọn, khoảnh khắc ấy lại hiện ra hai phần đặc trưng hồ tộc nhưấu thời, càng giống một tiểu tức phụ bịức hiếp, Thi VôĐoan thấy y trưng ra bộ dáng này, ba phần giận quả thực sắp biến thành mười phần, trong lòng thầm nghĩ, ngươi nếu ủy khuất chẳng lẽ không biết đánh lại sao? Không có tay à? Làm như vậy cho ai xem?

Nhưng mà câu này vòng quanh miệng rồi cuối cùng vẫn không nói ra, Thi VôĐoan cũng cảm thấy chẳng ra làm sao, giống như là tự mình kiếm chuyện vậy.

Mùi thịt bay qua, Thi VôĐoan cúi đầu nhìn nhìn, vẫn quyết định không thể khó dễ bản thân, khi y ở Hải Ninh, xưa nay hãm hại lừa gạt không từ việc gì, da mặt sớm đã luyện đến xuất thần nhập hóa, chẳng mảy may có vẻ như bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, không hề có chướng ngại tâm lý mà cầm lên gặm, sau đóđứng dậy đi ngay ra ngoài.

Về phần chuyện lúc trước… Y nghĩ Bạch Ly đâu chỉ muốn giết y một lần, sau khi cả hai trở mặt thì lời tổn thương nào cũng từng nói rồi, dù là bị kẻđiên này làm nhục một phen, mai kia tự nhiên đầy cơ hội để mà có oan báo oan, có thù báo thù.

Thi Vô Đoan dù sao cũng lớn lên trên Cửu Lộc sơn, nghề nghiệp hiện giờ lại kháđặc thù, trong xương cốt đã có vài phần ly kinh phản đạo, chỉ cảm thấy mình bây giờ thương tích chồng chéo, thế không bằng người, tên khốn nạn Bạch Ly này chẳng biết làm sao mà biến bản thân thành bộ dáng quỷ quái hồn phách không toàn, làm chuyện như vậy cũng chẳng có gì là lạ.

Nhưng y cũng chẳng phải thánh nhân hiền nhân gì, bị người khác đánh má trái, y không hay đưa cả má phải lên lắm. Cho Bạch Ly một cái tát, Thi VôĐoan thấy cũng khá là hợp tình lý.

Chuyện khác… kỳ thật cũng không để bụng lắm.

Bạch Ly ban đầu trốn tránh không dám gặp, lúc này bất ngờđụng phải, lại đột nhiên không muốn trốn tránh nữa, chần chừ giây lát rồi cũng cách một cự ly đi theo sau Thi VôĐoan. Thi VôĐoan không thèm đểýđến y, thấy y là cáu, cũng không biết nói gì cho phải, vì thếđi một hồi nghỉ một hồi mà trèo lên ngọn núi cao nhất nơi đây.

Bộ quần áo làm từđồ già diệp phong cách độc đáo trên người y hiển nhiên không phù hợp với thẩm mỹ của động vật trong nơi quỷ quái này lắm, mới đến đỉnh núi đã nghe thấy một tiếng rít, một luồng kình phong tập kích từ sau gáy, Thi VôĐoan không chút suy nghĩ nghiêng người né tránh, chỉ thấy đó là một con chim to bằng con dê nhỏ, miệng đầy răng nhọn, giương nanh múa vuốt vỗđôi cánh như dơi, dở mèo dở cáo mà bay qua.

Chính là một con bộ hư.

Thứ ngu xuẩn này thấy một kích không thành liền xoay tròn trên không trung, tính toán lao đến một lần nữa, Thi VôĐoan giật mình, thầm nghĩ, hổ lạc bình dương bị khuyển khi, chẳng lẽ còn có thể bị chim khi dễ hay sao? Năm ngón tay giấu dưới chiếc lá to đột nhiên cong vào, tính toán lôi vật béo như vậy về hầm.

Ai ngờ không đợi y ra tay, một cánh tay từđằng sau đột nhiên vươn đến lôi y bay về sau, những móng tay dài nửa thước của Bạch Ly bắn ra, trong tích tắc xuyên thủng đầu con bộ hư kia, mưa máu gió tanh một trận, con chim nọ chưa kêu được một tiếng đã treo cao cao nơi đó.

May mà Thi Vô Đoan phản ứng mau, thấy bóng đen lóe qua trước mắt, tức khắc ý thức được sự tình không ổn, vội vàng giơ tay áo che mặt, lúc này mới may mắn khỏi bị máu phun đầy mặt, sau đó y không chút khách khíđẩy Bạch Ly ra, thấy bộ dáng chân tay luống cuống khi xách xác chim, nhịn một lúc lâu, rốt cuộc vẫn không nhịn được mắng: “Thành sự không đủ, bại sự có thừa.”

Bạch Ly ngây ra, thấy y mở miệng quả thực được sủng mà sợ, thậm chí căn bản không nghe rõ Thi VôĐoan nói gì. Gió trên đỉnh núi cực mạnh, thổi bạch y cũng biến thành rách bươm thảm hại kia bay phấp phới, y là một thanh niên tuấn tú tay xách một con chim chết máu chảy đầu rơi đứng ngây ra, tự dưng lại thêm vài phần hỉ cảm.

Thi Vô Đoan không nhịn được nhìn lướt qua cái bóng trốn trốn tránh tránh tàn khuyết không trọn của y trên mặt đất, thầm nghĩ chẳng trách các cụ nói người ba hồn bảy phách không toàn vẹn hành sự hoang đường đần độn, quả nhiên như thế.

Vừa nghĩđến đây liền cảm thấy đầu to như cái đấu, dõi mắt nhìn núi non trùng trùng điệp điệp dường như không thấy cuối trong Ác Hỏa cảnh, những ngọn núi ấy như phải đè trên vai y, trong lòng nặng nề, bất hạnh bị Bạch Ly quấy rối không ra được, lại phải chờởđây mười bảy ngày, bên ngoài lũ lụt qua đi chẳng biết thế nào rồi, y ngồi xếp bằng, nhíu mày cẩn thận cân nhắc chiến sựở biên cảnh Đông Việt, càng nghĩ càng nóng ruột, liếc về phía Bạch Ly, lại chỉ muốn thở dài.

Bạch Ly thả xác chim qua bên, tiện tay bứt lá cỏ lau vết máu lấm tấm trên tay, lúc này mới cẩn thận đi qua, Thi Vô Đoan ban đầu chẳng thèm đếm xỉa, cho đến khi Bạch Ly cách mình ba thước mới ngẩng đầu nhìn y một cái bằng khuôn mặt không biểu cảm, Bạch Ly chẳng biết làm sao liền ngầm hiểu, biết y bảo mình dừng lại, vì thế cẩn thận ngồi xuống theo, ấp ủ trong lòng hồi lâu mới thấp giọng nói: “VôĐoan… nếu ngày sau ngươi không nguyện ý, ta sẽ không làm chuyện như vậy nữa.”

Thi Vô Đoan giương mắt không nhìn y, ngược lại dời tầm nhìn đến nơi ngày ấy thái dương mọc lên.

Bạch Ly mím môi, hai má bị y cắn căng lên, dừng một chút rồi cực kỳ thẳng thắn nói: “Nhưng mà ta rất cao hứng.”

Thi Vô Đoan tuy tự thấy không để bụng lắm nhưng cũng biết việc này chẳng thể nói là vẻ vang, vốn không muốn nghe y nhắc tới, đang tự mình tính toán vì sao trong Ác Hỏa cảnh mười bảy ngày mới thấy mặt trời một lần.

Mấy hôm y vô cùng buồn chán đối mặt với vách đá, sốt đến rối mù, lại không biết đụng đến căn cân nào mà chợt lóe linh quang, đột nhiên có vài phần ý tưởng với Vạn ma chi tông và nơi gọi làÁc Hỏa cảnh “đến từđâu về từđó” này.

Bỗng nhiên nghe thấy Bạch Ly nói một câu như vậy, tức khắc lại nổi giận, quay đầu cau mày nhìn y, cảm thấy thứ khốn nạn này thật sự không biết nói tiếng người.

Bạch Ly thấy y rốt cuộc đem ánh mắt bố thí cho mình, không nhịn được nhìn y lộ ra nụ cười như hài tử, lại có vài phần hồn nhiên thảm đạm, sau đó nhẹ nhàng nhắm mắt, gió núi cuốn tóc lên, khuôn mặt đẹp đến kinh người kia cho dù dưới sắc trời màu đỏ sậm cũng mang máng có thể kinh tâm động phách, Bạch Ly khẽ nói: “Ngươi rốt cuộc xem nhưđãở bên ta, tuy rằng là ta cưỡng cầu, nhưng ta cũng… rất cao hứng.”

Mẹ kiếp ngươi! Thi VôĐoan lửa giận tràn lòng mà nghĩ.

Nhưng mà nộ khí này giống như rất nhanh chóng bị khuôn mặt suy sụp, tuyệt vọng lại lộ ra một chút hồi ức cùng thỏa mãn kia xóa đi, Thi VôĐoan cảm thấy khó chịu như ngực phảng phất bị thứ gìđó chặn kín, không thở nổi, xót xa kỳ dị, điều này khiến trong lòng y lại cũng sinh ra vài phần ngỡ ngàng.

Không nhịn được mộng mộng đổng đổng nhớ tới những tình tình ái ái nói trên tiểu thuyết thoại bản, y hiểu biết không sâu, nhiều thứ chỉ cảm thấy nhìn buồn cười đáng ghét, lúc này lại đột nhiên có một câu, như phúc đến lòng sáng mà lóe qua đầu – tình ái thế gian này… chính là như xương hóc trong họng vậy sao?

Chẳng biết bao lâu sau, Thi VôĐoan mới mở miệng hỏi: “Ngươi… hồn phách không toàn là chuyện như thế nào?”

60. Chương 60: Biệt Ly

Bạch Ly ngớ ra hồi lâu, giống như không hiểu y nói gì, qua một lúc mới hỏi: “Cái gì?”
Thi Vô Đoan cẩn thận nhìn biểu cảm hồđồ của y, liền hiểu chính y cũng không biết chuyện, chần chừ một chút, một ngọn lửa bùng lên đầu ngón tay, hơi giơ lên đốt trước mặt Bạch Ly.

Bạch Ly cúi đầu nhìn theo ánh mắt y, thấy bóng của mình lại lắc lắc lư lư, lúc hư lúc thực, trong lòng cảm thấy kỳ quái, lại phảng phất có cảm giác quen thuộc quỷ dị– dường như y biết đó là chuyện thế nào, nhưng lời đến bên miệng lại không nhớđược, nghẹn trong lòng không rõ ràng.

Đây hiển nhiên còn khó chịu hơn nhịn tiểu, Thi VôĐoan chỉ thấy Bạch Ly lăng lăng cúi đầu nhìn một hồi, tiếp theo biểu cảm vặn vẹo một chút, kếđó người vừa nãy còn vui vẻ nói hươu nói vượn đột nhiên lảo đảo, thình lình nhũn xuống, cuộn tròn mình lại, kêu khẽ một tiếng, sau đó như là co giật, dùng đầu liều mạng đâm vào tảng đá lớn bên cạnh.

Thi Vô Đoan giật thót, y thấy gần trán Bạch Ly giống như có một quầng sáng nhỏ, nhưng mà thật sự là quáảm đạm, dù trong bóng đêm quỷ dị thế này cũng không nhìn rõ, chứng kiến bộ dáng phải đâm chết trên tảng đá của y, Thi VôĐoan theo bản năng đưa tay đè vai y, nhưng mà lại cảm giác được sức bật cực lớn trong thân thể kia, quả nhiên giống người điên, Thi VôĐoan nhất thời không đề phòng bị y xô ra.

Ngón tay y không chú ý sượt qua cụm sáng nhỏ trên trán Bạch Ly, lúc này mới phát hiện đó không phải làánh sáng giản giản đơn đơn, phảng phất thứ có thực chất ở bên trong, hơi hơi lạnh, giống như là nước ao đêm cuối thu, ngón tay vừa thò vào liền lạnh cóng khiến người ta giật mình.

Thi Vô Đoan chau mày, dùng đầu gối áp chế sau lưng Bạch Ly, trong sự giãy giụa như liều mạng của y dùng khuỷu tay ra sức đập cổ y một cái, Bạch Ly lúc này rốt cuộc không rên một tiếng ngã xuống, nghe lời vô cùng.

Thi Vô Đoan ngồi xuống bên cạnh, nhìn vết máu bịđáđâm ra trên mu bàn tay gân cốt rõ ràng của Bạch Ly, máu chảy nơi đó thuần đen, giống như giây giây phút phút đều đang nhắc nhở sự khác biệt của người này.

“Phi.” Thi Vô Đoan ngẩng đầu nhìn sắc trời chẳng mảy may có xu hướng sáng lên một cái, mũi nhíu nhíu, đá thi thể bộ hư máu thịt lẫn lộn bên chân ra xa, lẩm bẩm, “Mẹ kiếp toàn những việc khỉ gió gì vậy?”

Ngồi giây lát, Thi VôĐoan thở dài, đặt một tay trên đầu gối mà gõ khe khẽ, vẫn ngẩng đầu nhìn hướng chân trời, ba nơi thần không thần quỷ không quỷ này, tách biệt Vạn ma chi tông và nhân gian, mười tám ngày một luân hồi, không cóánh sáng, nhưng có nước, có cỏ cây chim thú–đây rốt cuộc là nơi nào?

Kẽ hở sao?

Đại hiền nhân năm đóđã chôn vùi trong sử xanh là phong Vạn ma chi tông bằng cách nào? Còn có những ma vật trong bóng đó, mảnh vụn chết đi… Y quay đầu lại, giống như nhìn thấy hắc khí kéo dài không dứt, từ trong khe hở nào đó bốc ra, một tia một sợi liên lụy quốc vận cuối cùng của vương quốc kéo dài hơi tàn này, không trung u ám, bảy ngọn đèn lừa thần quỷ chẳng biết đã bay tới nơi nào, phảng phất mang máng có hồng quang lóe qua, như là biểu thị loại kết cục càng phức tạp, cũng càng không thể nắm giữ nào đó.

Thân thể Bạch Ly thình lình vôý thức co rút, Thi VôĐoan cúi xuống, ánh mắt phức tạp nhìn y, đột nhiên nhướng mí mắt, sinh ra một ý nghĩ– nếu như giết Ma Tông chi chủởđây, nếu như…

Ý tưởng này giống như biết mê hoặc người ta, Thi VôĐoan chầm chậm đứng thẳng dậy, ngón tay hiện lên sợi tơ mảnh đầy quỷ khí, tới gần cần cổđể lộ của Bạch Ly, cổ người nọ gục sang bên, có vẻ hết sức yếu ớt – Ma quân… dường như cũng chẳng qua như thế.

Bạch Ly tựa như cực thống khổ, cho dù là trong hôn mê tay chân cũng bất giác run rẩy khe khẽ, cả người cuộn tròn, tóc tán loạn, che khuất gương mặt phủ bụi, giống như một tiểu dã thú bị thương thảm hại.

Ngón tay lạnh băng của Thi VôĐoan chạm đến cần cổđồng dạng lạnh băng của Bạch Ly, nghe thấy Bạch Ly dường như lẩm bẩm gìđó.

Y do dự giây lát, không nhịn được cúi đầu, chỉ nghe Bạch Ly mơ mơ hồ hồ thì thầm: “VôĐoan…”

Thi Vô Đoan ngẩn người, ngón tay nhẹ nhàng chạm mặt Bạch Ly một chút, Bạch Ly tựa hồ cảm giác được điều gì, chân mày rối rắm giống như cực thống khổ, quầng sáng nhỏ lạnh băng trên trán kia dường như càng thêm ảm đạm, cũng càng thêm lạnh giá, chiếu lên khuôn mặt có chút tiều tụy phảng phất đã lâu ngày.

“Vô Đoan… đi… đi mau…”

Thi Vô Đoan dừng một chút rồi thấp giọng hỏi: “Đi đâu?”

“Rời khỏi…đừng…đừng rơi vào đây…”

“Rơi vào đây?” Thi VôĐoan kề tai lại gần, hỏi, “Rơi vào đâu?”

Bạch Ly mấp máy môi đầy nôn nóng, lại có chút tái xanh, nhưng không thốt được chữ nào, ngón tay y vôý thức bóp vào nhau, móng tay đen kịt ẩn ẩn chui ra, lại khiến bàn tay đầm đìa máu tươi: “Đừng rơi… vào…”

Lời nói dừng ởđây, rồi y bỗng nhiên giãy giụa dữ dội như làđau đớn cực kỳ, cả thanh âm cũng không phát ra được.

Sợi tơởđầu ngón tay Thi VôĐoan cắt đứt hai cọng tóc mai của Bạch Ly, y chần chừ rất lâu, rốt cuộc vẫn thở dài rụt tay, ẩn đi mấy sợi tinh ti còn sót lại, ấn bả vai đồng thời đè tay Bạch Ly, cúi đầu nói khẽ: “Được rồi, được rồi.”

Ngực Bạch Ly phập phồng kịch liệt, miệng đứt quãng nói: “Ta đau… ta đau…đau…”

Y muốn ta…đừng rơi xuống đâu?

Thi Vô Đoan phút chốc nhớ tới đám sương mù màu đen ở cửa sau hồđộng nơi Thương Vân cốc, y lúc ấy bị Bạch Ly ném ra, trơ mắt nhìn hắc khí kia xuyên thấu thân thể người nọ, giống như là… muốn đại tá bát khối.

Tiếng kêu thảm thiết không ức chếđược của Bạch Ly khi đó giống nhưđột nhiên trùng hợp với tiếng rên rỉ bên tai.

Thi Vô Đoan ngây ra hồi lâu, có phần không quen mà luồn tay xuống dưới nách Bạch Ly, ôm lấy lưng người nọ, Bạch Ly giống như một người gỗ mặc cho y hí hoáy, cổ cũng vô lực chống đỡđể cái đầu lắc lư gục trên vai, Thi VôĐoan vỗ về lưng y như dỗ trẻ nhỏ, nghe thanh âm càng lúc càng yếu, phảng phất hơi nức nở bên tai kia, trong lòng có phần chẳng thấy mùi vị mà thầm nghĩ: ngươi cũng có hôm nay.

Chờ Bạch Ly tỉnh lại, đã là chuyện của không biết bao nhiêu canh giờ sau, người ở dưới tăm tối thời gian dài kiểu này cực dễ mất cảm giác với thời gian, y mê hoặc mở mắt ra, phát hiện mình gối lên một thứ mềm mềm, Bạch Ly hơi kinh ngạc quay đầu nhìn, cơ hồ lập tức bắn khỏi mặt đất, theo bản năng cào đầu một phen, nổi hết da gà– Thi VôĐoan thật sự quá thất đức, lại đem xác của con bộ hư chết kia gối dưới đầu y.

Thi Vô Đoan đang ngồi ở nơi cách y không xa, miệng ngậm một lá cỏ, tay cầm một cây tiểu côn không biết tìm từđâu, vẽđồ hình cổ quái trên mặt đất, viết viết tính tính, nghe thấy động tĩnh chẳng buồn ngước lên, động tác trong tay chỉ hơi dừng một chút rồi tiếp tục vẽ dưới đất như không nghe thấy.

Bạch Ly trầm mặc một hồi, y cảm thấy dường như mình mơ một giấc mơ rất dài, mơ một bàn tay đen sì kéo y vào một nơi còn thua cảĐịa ngục, nhận hết giày vòởđó, phảng phất có một con dao cùn ở trong thân thể, phân y thành hai nửa, y cúi đầu nhìn thấy ngực thủng một lỗ rất to, máu đỏ tươi chảy ra, chậm rãi chảy hết, dần dần biến thành đen kịt.

Y cảm thấy toàn thân rét run, đau đến mức tưởng như có ai bắc chảo dầu và núi đao, để hồn phách y lăn lộn trên đó… Mãi đến khi, có một đôi tay nhẹ nhàng ôm lấy y, vỗ về lưng y, thấp giọng nói gì đó.

Y khó bề tưởng tượng mà ngẩng đầu nhìn về hướng Thi VôĐoan lù lù bất động, qua một lúc lâu mới thấp giọng nói: “Ta cho rằng… ngươi sẽ giết ta.”

Thi Vô Đoan vẫn ngậm lá cỏ ngon lành, chẳng thèm phản ứng.

Bạch Ly cúi đầu, giây lát sau lại không nhịn được lộ ra nụ cười ngọt ngào cực kỳ, khiến lệ khí dường như thâm căn cốđế trên mặt y bỗng nhiên tiêu tan, lại tuấn lãng hẳn lên như trời quang trăng sáng.

“Đa tạ…đa tạ ngươi.” Y bỗng nhiên đưa tay bưng mặt, dường như hơi nghèn nghẹn, sau đó lại nghẹn ngào cười rộ lên, hoàn toàn không khống chếđược bản thân, cơ hồ cảm thấy mình lập tức nhảy xuống từ trên vách núi này mà chết đi cũng… cam tâm.

Thi Vô Đoan ngẩng đầu nhìn y một cái, trong lòng thầm nghĩ, thật làđiên không nhẹ. Liền phun lá cỏđang ngậm ra, cầm trong tay đập lên người Bạch Ly, nói ngắn gọn: “Nhóm lửa, đem con… con biển mao súc sinh mỏ nhọn kia đi rửa một chút.”

Lời này thật sự còn hữu dụng hơn thánh chỉ, Bạch Ly không nói hai lời lập tức đứng dậy, nhặt củi nhóm lửa, hớn hở xử lý bộ hư vừa nãy còn bị y gối lên, mổ bụng làm thịt, lại vót cây xiên vào…

Giữa hai người đột nhiên tường an vô sự hẳn, Thi VôĐoan cũng không gây chuyện nữa, an an tâm tâm cầm tiểu mộc côn tính toán trên mặt đất một số trận hình người khác không hiểu, cứ thế qua thêm mười ngày.

Ngày hôm đó Thi Vô Đoan đột nhiên ném mộc côn, còn ởđộng khẩu loay hoay đám đá nhỏ một hồi nhưđang diễn toán trận pháp gì, lập tức mân mê mấy hòn đá nhỏ trong tay mà ngây ra, ngay cả Bạch Ly lại nướng khét thịt, luống cuống tay chân dập lửa, cũng chưa thể gọi về thần trí của y.

Mãi đến khi Bạch Ly thò tay đẩy y mà hỏi: “Ngươi làm sao vậy?”

Thi Vô Đoan trước nay hỏi mười câu trả lời chưa được hai câu, cũng không phải đặc biệt chĩa vào Bạch Ly, chỉ là trừ phi cảm xúc lên xuống thất thường, bình nhật với ai cũng như thế, nhưng mà hôm nay y lại chậm chạp đáp: “Trong minh minh tự cóđịnh số.”

“Cái gì?”

Thi Vô Đoan ngơ ngẩn nhìn không trung, tiếp tục nói: “Định số…Định số là ai định đây? Ta vẫn nghĩ mãi mà không thông… Thế gian này nhân quả khó phân như thế, bên trong ai đang liên tuyến? Thần tiên sao? Thế gian thực sự có thần tiên sao?”

Y đột nhiên đứng dậy, Bạch Ly không hiểu ý, cũng theo y đi đến động khẩu, đúng lúc này một luồng bạch quang chói mắt thình lình sáng lên, trong lòng Bạch Ly trống rỗng, thầm nghĩ, đúng rồi, đây là… luân hồi mười tám ngày lại đến.

Y vô thức nhìn Thi VôĐoan, vừa vặn bắt gặp ánh mắt Thi VôĐoan nhìn qua, Bạch Ly giật mình, mở to mắt nói: “Ngươi…”

Thi Vô Đoan cúi đầu nhìn, chính giữa mỗi một hòn đá bình phàm dưới đất đều giống như nối một sợi dây không nhìn thấy, lại kiềm chế chặt chẽ Bạch Ly không biết vào lầm khi nào ở trong đó.

Chỉ thấy Thi VôĐoan cười khẽ một tiếng mà nói: “Mười tám ngày một luân hồi, hai canh giờ nhìn thấy ánh sáng một lần, chẳng trách nghe quen tai… Lại là mắt trận của Lục hồi trận, thì ra là thế.”

Lúc Thi Vô Đoan còn nhỏ, Giang Hoa tản nhân từng dùng trận pháp khéo léo tuyệt vời này vây y trong Thục Sơn, tính đến nay chẳng biết đã bao nhiêu năm, hoạt trận tuyệt diệu nhất thế gian kia vẫn không ai phá được, không ai biết thủy chung khởi mạt.

“Ngươi nói không đúng.” Bạch quang dần mạnh, Thi VôĐoan lại vẫn không nhanh không chậm nói với Bạch Ly, “Ngươi nói Ma Tông và nhân gian có ba cảnh, kỳ thật theo kết quả ta tính thì nên là sáu, cái gọi là ra vào chỉ có thểđơn hướng, ‘đến từđâu về từđó’ của ngươi, là bởi vì chúng đều tự thành một đôi, Ác Hỏa cảnh năm đó ngươi vào và nơi hiện giờ chúng ta ở hẳn là một đôi âm dương, không hề là cùng một chỗ.”

Bạch Ly trợn tròn mắt, giãy giụa kịch liệt.

“Không thể ngờ hoạt trận chí tôn lại có liên lụy lớn như vậy với Ma Tông chi nguyên,” Thi VôĐoan nhìn Bạch Ly đang giãy giụa mà cười nói, “Không cần phí sức lực nữa, ta vây ngươi theo quy tắc của trận pháp này, có ma huyết thì nhất định ra vào không được, nhưng cũng chỉ có thể vây ngươi hai canh giờ mà thôi.”

Y nói xong chẳng nhìn Bạch Ly một lần nào, dường như quyết tuyệt vứt bỏ cái gìđó, quay người đi đến nơi cóánh sáng, miệng nói: “Ta đi đây, ngươi… bảo trọng nhiều hơn.”

61. Chương 61: Lập Thu

Năm Phổ Khánh thứ ba, Lập thu.
Thi Vô Đoan mất tích hơn một tháng rốt cuộc hiện thân ở Hoài Châu, Cố Hoài Dương vui mừng quáđỗi, tự mình dẫn người ra nghênh đón.

Mạnh Trung Dũng càng khoa trương hơn, túm Thi VôĐoan mà ra sức vỗ lưng hai cái như rèn sắt, suýt nữa đập nát bả vai y, lớn tiếng kêu lên: “Mở tiệc mở tiệc! Đại ca, tiểu lục về rồi, chúng ta nên mở tiệc thôi!”

Nhưng Thi VôĐoan lại chỉ gặp mặt mọi người lấy lệ, lúc cười luôn có chút như là hơi xuất thần, khá có xu hướng ngoài cười trong không cười, chỉ từ chối nói mệt mỏi, bảo mọi người tan đi, sau khi an trí qua liền một mình đi vào trạm dịch thu nhận lưu dân ven đường, xắn tay áo xin một bát cháo loãng rồi ngồi xuống chậm rãi húp.

Y mặc áo vải khá cũ, môi khô nứt, hình dáng tiều tụy, trên người phảng phất có cảm giác gió bụi mệt mỏi, nhưđãđi một đoạn rất xa.

Thoạt nhìn chẳng khác gì những bình dân cả nhà chạy nạn bởi vì gia viên bị hủy kia. Nhưng mà khuôn mặt cực bình tĩnh lộ ra lại vẫn không giấu được sự tuấn tú, lẳng lặng ngồi đó, nhìn một phương hướng trong hư không, thản nhiên như là biết mình định trước đến nơi đến, lại phải đi nơi đi.

Mỗi người đi qua đều không nhịn được nhìn y một cái, nhưng mà mỗi một người nhìn y rồi chẳng biết vì sao lại không nhìn lần thứ hai nữa.

Trung thu chưa đến, hàng loạt thương đội vận lương đột nhiên rút khỏi vùng Tây Bắc, giống như có một bàn tay nhanh chóng lấy đi lương thực trên thị trường, giá gạo tăng cao, triều đình vẫn không phát bạc, Nhan Chân biết, đây là một lần trả thù mà hắn lợi dụng hình tích của thương đội để tính kế Cố Hoài Dương.

Là thời là vận là mệnh, Nhan thái phó chẳng qua bốn mươi mà tóc đã hoa râm, ban ngày thận trọng từng bước, dường như mọi thời điểm đều chắc chắn đến mức không giống người, ban đêm côđộc, lại thủy chung không biết mình làm thế này là đúng hay chăng.

Hắn không nhịn được nhớ tới cành cây nhỏ bị gió thổi gãy làm đôi trên đài thiên Cửu Lộc sơn kia, trong lòng thấy vô lực gấp bội.

Ma quân không thấy tăm hơi, ảnh ma hoành hành tứ xứ, căn bản chẳng ai ước thúc, mật ước giáo tông đã hủy, Huyền Tông thiệt hại nặng, Đại Thừa giáo tông thái độ mờám, trong triều Trâu Yến Lai Trương Chi Hiền đang nhìn hắn, cả triều văn võđang nhìn hắn, Hoàng thượng đang nhìn hắn, bách tính Phổ Khánh đang nhìn hắn.

Trước mắt thoạt nhìn thì triều đình hơi cao hơn một bậc, nhưng Nhan Chân biết mình kỳ thật là cờ thua một chiêu, trong triều nuôi binh ngàn ngày, hiện tại lại cùng quân Khăn Đỏ“đám ô hợp” trong mắt hắn đánh đến khó phân ở Mân Giang, thật sự không phải chuyện gì vẻ vang, đây là thứ nhất.

Thứ hai, hắn biết Thi Vô Đoan mấy năm nay có hoạt động ở Hải Ninh, hắn vẫn rõ Thi VôĐoan vươn tay rất dài, nhưng không ngờ y vươn dài như vậy, có thểẩn ẩn chi phối thị trường lương thực Tây Bắc.

Thi Vô Đoan dường như có sự mẫn cảm kinh người với tiền bạc, người này giống như có thể tính được cả một lượng bạc, hút tiền như thế nào lại dùng tiền như thế nào, làm sao đểđược thứ y muốn mà không lãng phí một xu.

Nhan Chân vốn cho rằng Thi VôĐoan chỉâm thầm tổ chức một thương đội, không ngờ y dệt lưới trên cảđại lục, như một con nhệnâm thầm giăng tơ, kéo một cái có thểđộng toàn thân, mà nay triệt tra trong chợ lương, tấm lưới này loáng thoáng trình hiện trước mặt Nhan Chân.

Cho dù một ngày kia bản thân Thi VôĐoan chết đi, mọi người cũng đều có thểđâu vào đấy. Nhan Chân không thể không bội phục, trên đời chẳng còn người thứ hai có thủđoạn kín đáo như y, nếu hắn có Thi VôĐoan, nếu triều đình có Thi VôĐoan-

Mỗi khi nghĩđến đây, Nhan Chân đều không nhịn được bóp cổ tay.

Lúc này nhà dột còn gặp mưa suốt đêm, một trận lũ lụt xô đổ hai bờ Mân Giang, vô số lưu dân cần an trí, Lý Như Sương thủ lĩnh phản quân nhân loạn đánh lén vựa lúa lớn Hồ Châu, Nhan Chân vô kế khả thi, đành hạ lệnh giới nghiêm tiệt đường, hướng về các lộ thương nhân chuẩn bị tích gạo nâng giá lấy “vay gạo” làm danh để ngầm cướp đoạt, tính toán không nói đạo lý.

Đại khái phía sau mỗi một kẻ vô sỉ, đều có cả hàng lệ chua xót tên là“bất đắc dĩ”.

Nhưng dù cho như thế, Nhan thái phó cuối cùng vẫn không thể tránh được trách phạt của Hoàng đế Phổ Khánh sớm không vừa mắt với hắn, Hoàng đế dường nhưđang khóc tang cho tiên hoàng, lưu loát viết một bài tự chiếu tội rưng rưng nước mắt, tự mình phản tỉnh một lần, sau đó dứt khoát bãi quan Nhan thái phó lần thứ hai – thật là thưởng phạt phân minh cực kỳ.

Lần này cùng chung xúi quẩy còn có Trương Chi Hiền xuất thân Huyền Tông, Đại tướng quân thật sự tương đối vô tội, ùù cạc cạc bị gán cho một tội danh, gánh tiếng xấu thay Hoàng thượng, trong một đêm giáng liền ba cấp, bồi phái đi Tây Bắc đốc tra việc bình ổn thị trường – nói theo cách thông tục thì làđi cường thủ hào đoạt.

Hoàng đế Phổ Khánh đọc nhiều sách sử, lòng như gương sáng, biết trong triều này Hoàng đế chỉ là một con rối, chân chính nói chuyện có tác dụng vĩnh viễn là giáo tông thay phiên làm chủ, bởi vậy vào lúc sống còn dễ dàng để người ta đục nước béo cò này, Hoàng đế hiển nhiên không định chuyên môn chèn ép Mật Tông, để tránh cho Huyền Tông thừa cơ, vì thế vẫn giở thuật cân bằng, để hai bên tám lạng nửa cân.

Đủ thấy hết sức tinh thông thuật đế vương… minh bạch cướp ngoại tất an nội, vô luận là ai hãm thành đều phải thu hồi hoàng quyền du lịch bên ngoài sớm chẳng biết họ Trương hay họ Vương kia, cũng coi như không làm hồn thiêng của tiên đế thất vọng.

Về phần vị tiên hoàng anh minh thần võđến mức cười chết bản thân kia có nhận hay không thì không rõ.

Nhưng chiến tranh còn đang tiếp tục.

Nhan Chân về vườn, Trương Chi Hiền xuống dưới, nhưng Trâu Yến Lai còn đang gánh chiến trường nam bắc Mân Giang.

Hoàng đếđể tránh thiếu người, vào thời khắc mẫn cảm này đích thân gửi thiếp đến tam đại giáo tông, yêu cầu họ bổ sung máu mới cho triều đình – Hoàng đế Phổ Khánh cho rằng cách làm của mình rất hợp lý, đây mới là vị trí thích hợp của giáo tông, họ là thần tử, là bán mạng cho giang sơn này, một đám hỏng rồi, chết rồi thì thay đám mới, y tự mình quyết định, mà không phải do mấy loạn thần tặc tử của giáo tông khống chế giang sơn.

Đánh từ cuối thu đến mùa đông, ngay cảđêm đại niên, Trâu Yến Lai và Cố Hoài Dương cũng phải chạy đến một chỗ, tính toán nhân lễ tết đối phương thả lỏng cảnh giác, nửa đêm tập kích đốt lương thảo, ai ngờđánh lén đụng phải đánh lén, ngược lại là nhân đêm hồđồ chiến một trận.

Vài tiếng pháo lẻ loi vang lên, lại nhanh chóng chìm mất trong phế tích mười nhà trống chín, dường nhưđể tỏ rõđao binh tương kiến mùa xuân năm sau còn chưa thôi.

Hoài Châu Đông Nhạc vốn là nơi cá gạo phú thứ, lại liên tục gặp thủy hoạn binh hoạn, cơ hồ thành đất cằn sỏi đá.

Nhưng Thi VôĐoan không ởđây, y lén lút dẫn một đội người đi Hồ Châu, định qua Hồ Châu chỉ thẳng về Tây Bắc, cùng Trương đại tướng quân truyền rằng xuất thân đồng môn đọ sức một phen, thứđãđánh mất không thể mất uổng được.

Mà Bạch Ly bị y vây trong Ác Hỏa cảnh, nên trở về trong vòng mười tám ngày, lại thủy chung không thấy bóng dáng.

Không biết vì sao, Thi VôĐoan luôn nhớ tới Bạch Ly, ba mươi sáu ngày ở chung tại nơi quỷ quái chim chẳng những ỉa mà còn cắn người, dường như so với một đời còn nhiều hơn và rõ nét hơn.

Y đột nhiên phát hiện, có người là không thể gặp.

Thí dụ như lãng tử rời nhà ra ngoài, vô luận cùng người ta liều mạng tranh đấu thế nào, tâm ngoan thủ hắc thế nào, một khi vềđến nhà, có cha mẹ trong mắt, có vợ con trong miệng, sẽ sinh ra sự mệt mỏi vô cùng, bao nhiêu hùng tâm tráng chí, hào ngôn tráng ngữ trước kia đều không còn, sẽ quên mất sự hiểm ác của bản thân, chỉ nhớ sự hiểm ác bên ngoài, muốn trốn trong nhà cảđời không đi đâu nữa.

Thí dụ như trong kịch nói: nguyện đời này giàđi giữa sựôn nhu, chẳng thèm tiên cảnh mây vờn.

Đôi lúc Thi Vô Đoan sẽ nghĩ, hay là mình thật sự có lỗi với Bạch Ly.

Năm qua tháng lại, giữa hai người đã biến thành một khoản nợ rối, không nói rõđược ai đúng ai sai, tóm lại là lập trường bất đồng, chẳng ai bằng lòng thoái nhượng mà thôi, lại bởi vì Bạch Ly… lấy một hình thức gần nhưđiên cuồng, gần như thấp kém tha thứ cho y, mà biến thành không còn ngang hàng nữa.

Trận pháp mình bày ra chẳng qua xếp đá rất tùy tiện, tối đa là một mánh khóe mô phỏng trận thật, có thể vây khốn Bạch Ly hai canh giờđã không dễ, dù tệ hơn thì sau mười tám ngày y cũng nên ra rồi chứ, nhưng thời gian đã qua một quý, y lại đi đâu rồi?

Thi Vô Đoan ngồi trên xe ngựa, từ khe cửa nhìn phong cảnh tròng trành bên ngoài, trong lòng bỗng nhiên thầm nghĩ, sẽ không xảy ra chuyện gì bất trắc chứ? Y ra vào nơi quỷ quái đó chẳng biết bao nhiêu ngày, cũng chưa thấy xảy ra chuyện gì, chung quy không đến mức mình vừa đi là…

Y không đâu vào đâu mà cân nhắc một mạch như vậy, mãi đến lúc nghỉ trưa, Lan Nhược gọi vài tiếng, y mới phản ứng được.

Lan Nhược bưng trong tay một bát chẳng biết là thảo dược gì, thoạt nhìn khá khủng khiếp, bốc ra thứ mùi không thể tưởng tượng, thấp giọng nói: “Lục gia, thuốc đến rồi.”

Thi Vô Đoan “Ừm” một tiếng, vôý thức tránh đi khuôn mặt Lan Nhược khiến y hơi quen mắt, nhận bát thuốc kia –đây đương nhiên không phải cho người mà là cho thỏ.

Con thỏ từ sau khi Thi VôĐoan rời khỏi liền bắt đầu tuyệt thực, dường như lão thỏ hiểu thấu hồng trần ngồi thiền, làm thế nào cũng không chịu ăn, cho dù thỏ huynh trước kia có chút lòng rộng thể béo thì vẫn chẳng chịu nổi giày vò thời gian dài như vậy. Trên thực tế chờ Thi VôĐoan trở về, phát hiện nóđã thoi thóp, chưa trực tiếp đi gặp tổ tông tám đời đã là kỳ tích rồi.

Song bộ lông thỏ trắng như tuyết kia đã rối thành một cục, kéo hơi mạnh một chút là rụng từng mảng, Thi VôĐoan bệnh cấp chữa bừa, dọc đường kêu người tìm kiếm thú y tứ xứ. Nhưng mà súc vật nông gia nuôi, phần lớn chẳng qua là trâu bò gà chó, thật sự không có thú y nào giỏi về chữa bệnh cho thỏ, chỉ có thể chữa đại.

Một đại phu khám bệnh cho ngựa, một khám bệnh cho trâu bò, cùng một khám bệnh cho gà vịt tam đường hội thẩm, dường như nhiều người nhiều sức mà tìm ra một phương thuốc.

Kỳ thật Lan Nhược rất muốn khuyên nhủ lục gia, con thỏ này nuôi hơn mười năm rồi, sớm nên hết thọ mà yên nghỉ, nhưng nhìn dáng vẻđể bụng con thỏ còn hơn bản thân kia, lại không dám nói gì nữa.

HạĐoan Phương vừa vặn đẩy cửa tiến vào, nhìn lướt qua con thỏ bệnh trong lòng Thi VôĐoan, lại đưa tay khẽ cọ cổ thúy bình điểu đứng trên cái xà bên cạnh, ho nhẹ một tiếng rồi nói: “Lục gia, mọi việc làm thỏa rồi, tin tức đã tản ra.”

“Ừm, đa tạ.” Thi VôĐoan dường như cũng không lưu tâm lắm, thuận miệng đáp một tiếng, dưới ánh mắt của HạĐoan Phương và Lan Nhược cô nương hai người, vô cùng bình tĩnh dùng đầu ngón tay chấm một chút thảo dược đưa vào miệng mình.

Lan Nhược nói: “Lục gia, cái đó là…”

HạĐoan Phương lộ ra biểu cảm đau răng, giống như kẻ thử thuốc là bản thân hắn vậy.

Thi Vô Đoan nhai thử thảo dược người thấy thương tâm người nếm rơi lệ kia, cũng chẳng biết y đã nếm ra cái gì, cho ra kết luận gì, lúc này mới cẩn thận đút cho con thỏ. Con thỏ ban đầu không muốn nhận tình – chắc là mùi vị thảo dược thật sự quá tệ, Thi Vô Đoan liền chậm rãi dùng năm ngón tay vỗ về bộ lông trụi một mảng sau lưng nó, cực ôn nhu cực kiên nhẫn mà cho một con thỏ dùng thuốc như dỗ trẻ nhỏ.

HạĐoan Phương nhìn Lan Nhược một cái rồi nói: “Cô nương đi trước đi, ta muốn nói mấy câu với lục gia.”

Lan Nhược lập tức khôn khéo lui ra.

Hạ chưởng môn liền tự mình tìm một cái ghế, ngồi xuống không hề khách khí, nhìn khí sắc của con thỏ ngắc ngoải kia, nói: “Đây không phải thỏ bình thường.”

Thi Vô Đoan trầm lặng một hồi, lúc này mới chậm chạp uể oải mà nói: “Ta biết.”

HạĐoan Phương liền nói chuyện không nên nói: “Đã không phải thỏ bình thường, thì không thể trị liệu bằng phương pháp bình thường, không biết nó xảy ra vấn đề gì, chỉ là ta thấy mắt nó không cóánh sáng lại không đành lòng cãi lời ngươi, thiết nghĩ bản thân cũng biết đại nạn sắp đến.”

Thi Vô Đoan nghe vậy, im lặng ngẩng đầu nhìn hắn một cái, trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng ánh mắt nặng nề, lại ẩn chút giận dữ như mưa tuyết kéo đến, song HạĐoan Phương không sợ y, chỉ nói: “Ta nói thẳng thắn với ngươi, không giả dối.”

Thi Vô Đoan nhìn hắn chằm chằm một hồi, lại cúi xuống vuốt ve đầu con thỏ.

HạĐoan Phương thở dài, không nhịn được nói: “Ngươi đối với những súc sinh này trái lại còn thân cận hơn con người.”

Thi Vô Đoan chẳng buồn ngẩng đầu nói: “Ngươi với tiền vuông chẳng phải cũng thân cận hơn con người?”

“Điều đóđâu có giống.” HạĐoan Phương bật cười, người khác đeo hà bao ngọc bội trên xiêm y, Hạ chưởng môn sáng tạo kêu người ta làm một đồng tiền to đeo lên, như thể chỉ sợ người khác không nghe thấy mùi tiền của mình, giây lát sau lại nói, “Điều đóđâu có giống, làm sao giống nhau được? Vàng bạc là vật chết, cầm trong tay thì nó là của ngươi, không giống vật sống.”

“Thân gặp loạn thế, người như bèo trôi, chấp nhất với người, chẳng phải định trước là mỗi ngày nơm nớp lo sợ sao?” HạĐoan Phương nhẹ giọng nói, sau đó nhìn Thi VôĐoan một cái, làm như vô tình nói một câu, “Đúng rồi, ta nghe tin tức đạo hữu chỗĐại tướng quân truyền đến, dường như những ma vật tán loạn tứ xứ bị nhốt trong Mân Giang đó gần đây bắt đầu cùng nhau dời về hướng đông.”

62. Chương 62: Thỏa Hiệp

Tây Bắc đất rộng người thưa, lắm non ít nước, những địa phương nhân khẩu tụ cư trên thực tế chẳng được mấy.
Không giống khu vực Trung Nguyên, vẫn nói “mười dặm tám thôn”, một dòng sông là có thể nuôi sống mấy trăm khẩu, Tây Bắc trừ vài thành lớn, còn lại phần lớn là tiểu thôn rải rác trên núi, ở trên núi đường không thông, cóđôi khi một thôn chỉ là dăm ba hộ trên một khoảng đất bằng phẳng cực hẹp ở sơn khẩu mà thôi.

Nơi này ra vào bất tiện, dân phong lại hết sức dũng mãnh, bất kể gây sự hay chém người đều cực kỳ có tài năng.

Nam nữ già trẻ, bất kể làđan sọt hay làm ruộng, mọi người xúm lại cùng nhau quyết định tạo phản, thế làđều buông việc trong tay, cầm những món đồ sắt có thể cầm – dao thái dao bổ củi, nồi niêu muôi chậu tính hết –đi ra ngoài làm một chuyến, một tốp nhân mã nhỏ, cóđôi khi bị triều đình quét sạch, nhưng triều đình lại chẳng có biện pháp gì với họ, còn phải ôn hòa khuyên giải an ủi, cho chút tiền tài lương thực mới đuổi được.

Trên thực tế quan binh địa phương hiểu rõ, lão bách tính nơi này vốn ở vùng xa xôi, thiếu khai hóa, đối nhân xử thế khá giống gia súc, lại thêm mấy năm liền hạn hán, đói đến gào khóc, tự nhiên phải gây rối, xử lý thích đáng thì họ vẫn là thuận dân, nếu hơi không thỏa đáng, những phụ lão hương thân dăm ba hộ thành một thôn này, nhiều đời thông gia với thôn khác, ai chẳng biết ai và ai có chút quan hệ thân thích, biết người nào là cô dì chú bác của người nào?

Thật sự tử thương một người thì những người khác sẽ phải liều mạng, có thể nói là sóng cũ chưa yên lại dâng sóng mới –đây là giáo huấn hàm huyết lệ tổng kết ra từ vô số lần đấu tríđấu dũng của triều đình với nạn dân địa phương.

Vẫn nói “không tiếc bị giảo, dám lôi Hoàng đế xuống ngựa”, nhân dân Tây Bắc giữa chết đói và chết trận không hề sợ sệt lựa chọn cách sau, chính làđầu trọc không sợ nắm tóc, trong đói khổ lạnh lẽo cứ thế coi triều đình thành oan đại đầu, thường xuyên đảm nhiệm vai quỷđòi nợ.

Đứng trước tình huống này, trong triều lục bộ cửu khanh hợp kế, Lễ bộ Thượng thư liền dâng thư, trích dẫn kinh điển, cho rằng đây là do “lễ nhạc suy sụp” gây nên, nếu muốn giải quyết tình huống này thì phải quảng khai thư viện học đường ởđây, truyền thụđạo thánh nhân cho những hài đồng vô tri đó, nhằm hưng học phục lễ.

Tân đế Phổ Khánh cũng rất hay đọc sách, nghe xong cho rằng cóđạo lý, liền theo lời quảng khai thư viện, làm hàng loạt từđường ở Tây Bắc.

Hoàng đế thấy đọc sách tập võ chính là việc hết sức vinh diệu, sinh ra làm người chẳng lẽ không nên lấy giúp đỡ xã tắc, hưng bang báo quốc làm nhiệm vụ của mình sao?

Hiển nhiên, nhân dân Tây Bắc lúc này không cho là như vậy.

Họ cho là: mẹ kiếp lão tử cơm cũng không được ăn, đói đến ngã ngửa, còn đọc cái rắm.

Vì thế Lễ bộ Thượng thư hết cách, đành dâng thư lần nữa, sau đó liền quy định, một nhà nếu đưa một con trai vào thư viện thì có thể lĩnh thêm bốn lạng lương thực – một tay giao người một tay giao hàng.

Cứ như thế, thư viện trên thực tế thi hành được một thời gian, bởi vì khi đó Nhan Chân đưa ra chủý, điều động đại thương hộ dân gian từ các nơi, lấy khoản tài vụ lương thực vận chuyển đến Tây Bắc để gia quan tiến tước, coi như tạm giải quyết nguy cấp, nhất thời thế cục Tây Bắc tương đối ổn định, bấy giờ mới rút được binh lực đến Hoài Châu Đông Nhạc vây tiễu Cố Hoài Dương.

Vẫn nói có sữa là mẹ, chỉ cần cóăn có uống, kỳ thật cái gì cũng dễ nói.

Nhưng đột nhiên có người thao túng trị trường lương thực, rất nhiều lương thương bỗng nhiên bắt đầu liên hợp nâng giá–điều này khá dễ lý giải, thương nhân vốn trọng lợi, chỉ cần có người có tâm dẫn dắt, hiệp nghị này không khóđạt thành, dù sao thì triều đình cần đồ, đoạt được có quan để làm. Đồng thời, Hoàng thượng lấy nhân trị thiên hạ, ăn cơm trả tiền là nên thôi, kiếm thêm chút bạc lại có gì không tốt đâu?

Nhưng chó mà quýnh lên cũng phải nhảy qua tường, triều đình không chịu làm vụ mua bán lỗ vốn này, Trương Chi Hiền bị biếm quan lập hai mươi ba trạm kiểm soát trên tuyến Hoàng Hổ lĩnh Tây Bắc, làm việc mua bán “cho phép vào không cho phép ra”, “muốn qua đường này phải để lại tiền mãi lộ”.

Thi Vô Đoan cải trang dẫn một nhóm người lên phía bắc Hoàng Hổ lĩnh, ở lại Long Câu.

Mỗi ngày phân công người trốn trên Long Câu, Nhĩ Khố, Bí Dương các chợ, thương đội ban đầu bị vây ở nơi này có một số là người của họ, còn một bộ phận nhỏ là người có làm ăn lui tới, những người khác thì là bị quân đội triều đình cưỡng ép khống chế, Thi VôĐoan bên này cho người vừa mua vừa bán, thực tếđều là tự mua tự bán.

Hết thảy âm thầm tiến hành, cóđôi khi là tự mình ra mặt mua bán, cóđôi khi sử chút thủđoạn, thông qua tay người khác tẩu tán tiền lương.

Mùng một mười lăm họp chợ, mỗi khi gặp lúc này, liền có người đi quanh chợ như bách tính tầm thường, sau khi thông qua tập hợp, nghiệm chứng nhiều mặt, không toàn diện mà tính nhân số lai vãng, mỗi ngày mua bán bao nhiêu, giá lương thế nào vân vân, do HạĐoan Phương tham tiền chỉnh lý giao cho Thi VôĐoan, kếđó y lại thống nhất điều phối.

Việc này tính ra dường như cực chậm, nhưng may mà họp chợ mỗi tháng chỉ có hai lần, Thi VôĐoan có kế hoạch gì thìđều có thể tiến hành.

Trong một đêm, người bán lương mua lương trên chợ nhiều hẳn, thị trường lương thực ứđọng đột nhiên lại sục sôi, nhưng nơi có thể mua được lương thực không biết vì sao màít hơn hẳn, giá cả dường như bị một bàn tay chậm rãi đẩy lên.

Lúc này, Thi Vô Đoan ru rú trong khách ***, quả thực đại môn không ra nhị môn không bước.

Ban ngày y dốc lòng chăm sóc con thỏ, giống như con thỏ kia là cha mẹ y chứ chẳng phải một món đồ chơi. Trừ bàn công vụ thì không hay nói chuyện với người ta.

Lan Nhược chỉ cảm thấy, lục gia vốn nói một câu nghĩ mười câu, một ngày có mười câu thìở bên ngoài phải nói mười một câu, sớm nói hết mất rồi, một khi trở về thì không thích đểýđến người ta lắm, vô luận là thân hữu hay hạ nhân, chỉ cần Thi VôĐoan vào viện và phòng của mình rồi thì từ sáng đến tối cũng chẳng nghe thấy đôi câu vài lời.

Lại là bản thân nàng, không biết cớ làm sao, chắc là hợp mắt y, mỗi lần gặp gỡ còn có thể hàn huyên vài câu chuyện gẫu.

Chính bởi vì vậy, tứ nương đã hiểu lầm trêu ghẹo vô số lần, nhưng Lan Nhược biết bổn phận, nàng là một cô nương, cô nương đa phần hơi mẫn cảm, luôn cảm thấy… lúc lục gia nhìn nàng, ánh mắt giống như nhìn rất xa, nói chuyện với nàng mà dường như làđang nói với một người khác.

Ý nghĩ này chỉ thoáng qua, Lan Nhược biết bổn phận, nghĩ còn chẳng dám nên đương nhiên cũng không dám hỏi.

Mãi đến lần này lục gia trở về, nàng phát hiện dường như y cốý tránh mình, mỗi lần đẩy cửa đưa đồ vào, y thậm chí chẳng ngẩng đầu lên, càng đừng nói đến trò chuyện, không mở miệng thì thôi, hễ mở miệng là“không còn việc gì, cô nương đi đi” nọ kia.

Điều này khiến cho trong lòng nàng ít nhiều vẫn có vài phần ủy khuất.

Con thỏ của Thi VôĐoan ngày một kém hơn, giống như nửa người đã xuống mồ vậy, y ban đầu là bầu bạn mỗi ngày, sau đó biến thành ôm mỗi ngày, chỉ có lúc tắm rửa sợ nước bắn lên người nó mới bỏ qua bên một lúc, ngày ngày nghe HạĐoan Phương nói việc công, đâu vào đấy mà tính toán một loại rắc rối khó gỡ khác giữa những thương hộđó, chỉ có thời điểm đêm khuya vắng vẻ cảm thấy trong lòng rất khó chịu.

Y từng dùng tinh bàn tính mệnh của mình, nhưng mà không tính được.

Lão nhân nói người còn sốnghai mắt bôi đen, chỉ nhìn rõ được trái phải mà không nhìn thấy trước sau bản thân, dù là có năng lực hơn thì cũng chẳng tính được tiền căn hậu quả, sinh lão bệnh tử của bản thân. Cho dù tính không ra, Thi VôĐoan vẫn cảm thấy mình đại khái là hơi… khắc người khác.

Hết thảy những người tốt với y, từng thân cận với y, từng người đều đi mất, hoặc là tính tình đại biến, hoặc là sinh ly tử biệt.

Y từng âm thầm rất lo lắng, trước kia hết sức thân mật với mấy huynh đệ, thích nhất là dẫn tiểu nữ nhi của tam ca đi chơi, hiện giờ Lục Lộđã lớn thành thiếu nữđậu khấu thướt tha, nhưng y đã rất lâu rồi không gặp cô, nếu không phải chính sự thì ngay cảđại ca y cũng không hay tìm nữa.

Đến bây giờ, giống như ngay cả một con thỏ y cũng chẳng giữđược.

Con thỏ này có duyên với y như vậy, từ sau khi gặp gỡ trên Cửu Lộc sơn thì vẫn đi theo y, giữa chừng gặp biến cố vài lần, từng cùng nhau chạy nạn, cũng từng xa cách, rồi bao nhiêu năm sau thần xui quỷ khiến lại gặp nó, nhưng duyên phận lớn như vậy, hiện giờ chẳng phải cũng sắp tận rồi sao?

Mắt thấy… nó sẽ phải chết.

Thi Vô Đoan trước đây cảm thấy con thỏ này ngốc, nhất là từ sau khi xơi nhầm đóa hoa do máu Bạch Ly nở ra, liền biến thành ăn suốt ngày, giống như luôn không tỉnh ngủ, ai chọc cũng chẳng phản ứng, trước mắt lại phát hiện kỳ thật nó thông nhân tính.

Con thỏ trước kia béo như chó biến thành gầy trơ cả xương, nó lại bỗng nhiên tỉnh táo, Thi VôĐoan ôm, nó liền ngoan ngoãn rúc trong lòng y, không nhúc nhích một chút, cho uống thuốc, dù rất không muốn, chỉ cần nhẹ nhàng vuốt lưng là nó sẽ ngoan ngoãn nhai thảo dược.

Sau khi nhai liền mở to đôi mắt như hạt đậu nhìn về hướng Thi VôĐoan, dùng biểu cảm cố hữu… thoạt trông rất ngạc nhiên kia mà nhìn y, Thi VôĐoan luôn cảm thấy nóđang muốn nói rõ chuyện gìđó, chỉ là mình không hiểu được mà thôi.

Còn cả Bạch Ly.

HạĐoan Phương mang đến tin tức, nói rất nhiều ảnh ma đang bỏ chạy về phương đông – qua Mân Giang khẩu đến vùng Đông Việt, hướng đông không phải làĐông Hải sao?

Chúng đến đó chung quy không thể là tắm rửa được. Là Bạch Ly đã ra đây, hiện giờ y dưỡng thương khỏi rồi, mấy thứđóđương nhiên không thểđộng đến y mảy may, thu phục áp chế hẳn là không thành vấn đề, chỉ là…

Vì sao y thân là Ma quân mà không đi tìm Trâu Yến Lai?

Giá gạo ở Tây Bắc đã bất tri bất giác tăng cao không ít, Thi VôĐoan đưa tay làm động tác vê, HạĐoan Phương lập tức hiểu ý, quay người đi – ngày hôm sau chính là mùng một, sẽ có người biết, một đại thương hộ tính toán thu mua hàng loạt lương thảo… Dùng để làm gì, không cần nói cũng biết.

Chỉ là lời đồn thì thôi, Trương Chi Hiền lại cực kỳ căng thẳng, đích thân dẫn người tuần tra, khiến cho chuyện năm phần như là thật đến chín phần.

Mà đầu sỏ gây nên sự tình sau khi HạĐoan Phương rời khỏi lại lẳng lặng ngồi một hồi trong phòng, rồi đột nhiên lấy một sợi tóc từ trong hà bao.

Tóc là của Bạch Ly, khi ở trong Ác Hỏa cảnh y đột nhiên té xỉu, nói mớ không ngừng mà ngã trong lòng Thi VôĐoan, Thi VôĐoan thừa cơ kiếm được.

Y chần chừ một chút, bày tinh bàn rồi giơ tóc Bạch Ly lên, tinh bàn lóe sáng u ám, mấy sợi tinh ti lập tức quấn ngón tay y mà bò lên cọng tóc kia.

Sao bắt đầu trượt với một quỹđạo quỷ bí, Thi VôĐoan một tay ôm con thỏ, chỉ ngồi đó, toàn bằng tính nhẩm.

Nhớ rất nhiều năm trước, Bạch Ly có hai mệnh tinh, một đã xuất hiện, vậy thì một ngôi khác…

Đúng lúc này, con thỏ ngoan ngoãn rúc trong lòng y đột nhiên giãy ra, bổ vào tinh bàn, chân trước và cổ lập tức bị tinh ti tham lam của bộ tinh bàn từng hút ác quỷ quấn lên.

Thi Vô Đoan quát: “Láo xược!”

Nơi đầu ngón tay lướt qua, những sợi tơ quấn lấy con thỏ kia liền rũ xuống như chết héo.

Con thỏ dường như hoảng sợ, toàn thân run rẩy, nằm trên tinh bàn mở to mắt nhìn Thi VôĐoan.

Lúc này, Thi Vô Đoan đột nhiên nhớ tới lời rất lâu về trước đạo tổ từng nói với y: thiên cơ không thể tiết lộ, mệnh thuật không phải tròđùa, người biết được quá nhiều, là phải giảm thọ giảm phúc.

Y chợt giật mình, thầm nghĩ, chẳng lẽ mọi người bên cạnh từng người một không còn, hiện giờ ngay cả… nó cũng muốn rời mình màđi, chính bởi vì mình không biết trời cao đất dày quá mức, muốn biết quá nhiều sao?

Trên khuôn mặt thường niên không nhìn ra biểu cảm gì của Thi VôĐoan bỗng nhiên nhu hòa hẳn, hai tay bế con thỏ khỏi tinh bàn, phất tay áo làm loạn những ngôi sao lấp lánh, thấp giọng nói: “Thôi.”

Thân thể con thỏấm áp, ngón tay y dường như có thể chạm đến nội tạng và xương cốt của nó, cảm thấy trái tim nho nhỏ kia đang đập từng hồi. Thúy bình điểu từ trên xà bay xuống cọ mặt y. Thi VôĐoan thầm nghĩ, trừ chúng nó ra, hiện giờ mình còn gì nữa đây?

Y xưa nay không tôn thiên kính địa, không tin quỷ thần, càng không sợ thuyết báo ứng, vào khoảnh khắc này lại yếu đuối mà thỏa hiệp một lần.

63. Chương 63: Ngọn Đèn Thứ Nhất

Đám Thi Vô Đoan âm thầm nâng giá lương vốn là chuyện không khả thi.
Bởi vì vô luận là cướp hay tham ô từ nơi khác, trên thị trường lương thực Tây Bắc có một phần gạo lương không hề là lương thương tư nhân, mà là thuộc triều đình. Mệnh lệnh đầu tiên của Trương đại tướng quân sau khi nhậm chức chính là bảo quan viên các cấp khống chế nghiêm giá lương, nếu ai cả gan một mình nâng giá tích lương thì xử trảm theo luật.

Trương đại tướng quân một lòng vì dân, cho dù gánh ô danh “tướng quân cướp đường” thì vẫn tử thủở Hoàng Hổ lĩnh. Nhưng mà không phải mỗi người đều một lòng vì dân.

Thời Phổ Khánh, lương thực quan gia từ triều đình đến tay bách tính phải qua không ít người, tỷ như vận chuyển lương, gọi là tào quan, còn cần một chủ bộ của kho lương mỗi ngày kiểm tra bảo quản, thông thường là do quan địa phương nơi đó kiêm nhiệm, định giá thế nào, nắm giữ thế nào, đều có triều đình – cũng chính là Trương đại tướng quân thống nhất hạ lệnh, không được vi phạm.

Nhưng mà trên có lệnh, dưới… tự nhiên có thể không làm.

Tây Bắc tuy không phải miếng thịt béo nhưng đậu nành còn có thểép ra vài giọt dầu nữa là. Biện pháp người chủ bộ lương thực quan gia dùng đểđối phó Trương Chi Hiền cực kỳđơn giản – trộn thêm vào lương thực, ngoài cùng không nhìn ra nhưng cầm một vốc thì thấy bên trong lại lẫn cát đá linh tinh, trộn bao nhiêu cũng cần chúý, giá lương tư thương trên chợ nâng bao nhiêu, họ liền trộn bấy nhiêu, dù sao thì chẳng ai được lợi.

Việc này Trương Chi Hiền không hề biết, hắn vốn không phải người chuyên về nghề này, không có kinh nghiệm và tâm tư cẩn thận như vậy, đồng bào Trâu Yến Lai đang ở Hoài Châu cùng quân Khăn Đỏ cấu xéđến đỏ cả mắt, tiền bối Nhan đại nhân Bồ Tát bùn qua sông ngoài tầm tay với, thuộc hạ càng không ai nhắc nhở hắn – quan lại bao che cho nhau, mỗi người đều cầm phần lợi của mình, ai sẽđi đập bát cơm của ai đây?

HạĐoan Phương rải lời đồn, mướn xe ở các nơi trong thành, không ngừng phái người đi khắp nơi hỏi thăm lâm thời thuê kho lúa của các đại thương hộ… Tóm lại là nhảy trên lủi dưới, ngay cả chính hắn cũng suýt nữa tin làthật. Giống như phát ra cho các đại nhân béo núc, động một cái là toàn thân chảy mỡ một tín hiệu cực kỳ hấp dẫn – từ xưa ruồi bọ bay theo da, chỉ cần cái rắm này đánh vừa thối vừa vang thì chẳng lo lắng họ không cắn câu.

Đôi lúc hắn cũng đang suy nghĩ một việc, đồng thời tự thấy cực kỳ cóđạo lý.

Tạo phản là một chuyện khó cỡ nào?

Gió nổi từ gốc bèo, chỉ có khi triều đại thay đổi, anh hùng mới không hỏi xuất xứ, những người này chẳng qua là hạng nông dân giết chó, trong triều lại có từng lứa đại nho đại tướng quân văn thành võđức, mỗi người tài hoa nổi bật, phong lưu phóng khoáng, muốn bản lĩnh có bản lĩnh, muốn năng lực có năng lực.

Dựa vào cái gìđể thắng được họđây?

Ban đầu HạĐoan Phương cho rằng, là trong triều đập mục nát trên rễ, hắn cho là vương hầu tướng há có gan. Nhưng sau đó hắn đã biết Nhan Chân, biết Trâu Yến Lai, tự mình giao thủ với đông đảo tướng quân Phổ Khánh, thậm chí người trong giáo tông, mới phát hiện kỳ thật họ rất có gan. Dù là Thi VôĐoan người mình, coi như là“xuất thân hiển hách”–đệ tử quan môn của tiền chưởng môn Huyền Tông, nếu đạo tổ không chết, mông Thi VôĐoan ngồi trên hàng ghế nào thì còn phải chờ thương thảo.

Hiện tại HạĐoan Phương đã hiểu. Bởi vì trong lòng những người từng tạo phản đều có sự phẫn nộ, không phải sự phẫn nộ vung tay hô một câu, ngửa mặt lên trời thét dài, mà là năm này tháng nọ kìm nén trong xương máu, khiến mỗi người họđều chìa một tay, ôm lấy thân thểđồng bạn, cùng nhau vào sinh ra tử.

Mà trong đối thủ, tuy rằng nhân tài xuất hiện lớp lớp, nhưng mỗi nhân tài đều đang pháđám người khác.

Đến tháng mười một, Thi VôĐoan phái người cho HạĐoan Phương biết, sắp động thủđược rồi – gạch đã giơ lên cao, chỉ chờ hung tợn nện xuống.

Mười lăm tháng mười một, đám chủ bộ lương thực quan gia hoảng sợ phát hiện, những tư thương đó bán ra hàng loạt gạo lương nhưđã phát điên, lời đồn rộ lên thời gian trước không công tự phá, nhưng lời đồn phá rồi, giá lương cao chót vót bị việc trữ lương điên cuồng tạo thành lại không hề phá.

Giá lương đã lên đến đỉnh, Tây Bắc vốn lạnh sớm, lúc này càng vào sâu mùa đông, thương hộ dường nhưđoàn kết sẵn sàng, chiêu cáo xung quanh, lên án lương thực quan gia trộn cát đá, không thèm đểý sự sống chết của bách tính, tư thương liên hợp bán lương, muốn duy trì buổi chợ ba ngày để mọi người qua mùa đông.

Món nợ này là tính như thế– trước khi bọn Thi VôĐoan ẩn vào, chỉ nhìn thị trường lương thực Long Câu, giá gạo là một lượng bốn đồng một thạch, sau khi họ tự mua tự bán kinh doanh hai tháng, tư lương biến thành hai lượng bạc một đồng một thạch, mà khi HạĐoan Phương giả vờ giả vịt cho người đi thuê kho chuẩn bị lương, bởi vì hàng loạt lương thương và quan gia chủ bộ tích gạo, giá cả trong một tháng lên thẳng một mạch đến bốn lượng một thạch, còn không mua được lương thực tốt nhất.

Mười lăm tháng mười một, Thi VôĐoan lệnh người phá chợ, vừa khai trương đã giảm giá gạo xuống hai lượng hai đồng, bách tính chạy đi cho biết, đêm đó giá gạo đã vềđến hai lượng tám đồng, ngày hôm sau chủ bộlương thực quan gia phản ứng lại, biết đại sự không ổn, nhưng chẳng có biện pháp nào.

Lương thực ra vào bao nhiêu đều phải báo cho Trương Chi Hiền xin phê chuẩn, họ có thể giở trò tích gạo nâng giá một cách táo tợn, nhưng không thểép giá chịu thiệt theo tư thương.

Bằng không chẳng cách nào ăn nói được!

Khi họ ra roi thúc ngựa tụ tập chủ bộ các nơi cùng thương thảo xem làm sao đem chuyện này vo tròn trình tin tức cho Trương Chi Hiền ở Hoàng Hổ lĩnh, ngày thứ hai kể từ lúc khai trương, lương thực đã trở nên hỗn loạn, khai trương giá gạo hai lượng ba đồng, kẻ mua lương lại đều như là không cần tiền, tới ngày thứ ba lương trên tay Thi VôĐoan vốn có một phần được đám chủ bộ ngu ngốc tích lương chờ người khác mua giá cao gom đi, còn lại thìđã ra tay hết, cho đến lúc này, giá lương về tới một lượng chín đồng.

Thi Vô Đoan giống như một con chim ưng lượn vòng trên không, chuẩn bị lao xuống cắp con mồi bất cứ lúc nào, chỉ cần hạ miệng thì nhất định kéo theo một tảng thịt kèm máu.

Tiền này cơ hồ là tay không bắt sói trắng, Thi VôĐoan biết lúc này không thể giấu được, Trương Chi Hiền ở Hoàng Hổ lĩnh trong ba ngày tất cóđộng tĩnh, vì thế nhanh chóng qua tay tản tiền ra, ngoài thành Long Câu bốn mươi dặm chính là núi non liên miên, bắt đầu từ ngày Thi VôĐoan cải trang qua Hoàng Hổ lĩnh, đã một mặt tính kế tiền lương, một mặt cấu kết đại sơn phỉ nơi đây.

Gọi là sơn phỉ cũng không hẳn vậy, không ít người vốn chẳng qua là nông dân thợ săn bình thường, trong loạn thếđể sống tạm, không thể không liên tục chiếm núi làm vương, lần này bị cái bánh từ trên trời rơi xuống đập chắc nịch, cơ hồ quên mất mình họ gì, lập tức âm thầm đạt thành hiệp nghị với Thi VôĐoan, tựđeo khăn đỏ, muốn cùng Hoài Châu hôứng từ xa.

Đương nhiên – Thi VôĐoan sẽ không tin tưởng.

Bất cứ ai có tiền có người, đều sẽ bị dã tâm đốt đến quên mình họ gì, quyết không còn nhớ“ân nhân” từng ngu ngốc đẩy mình một phen kia là mấy mũi mấy mắt.

Y chỉ là vìđốt một mồi lửa sau lưng Trương Chi Hiền – chờđám ô hợp này tiêu sạch tiền rồi thì ngọn lửa cũng có thể hết thọ yên nghỉ, công thành lui thân.

Việc này y làm đâu vào đấy, phần cuối cùng cơ hồ là dao sắc chặt đay rối, ngày hôm sau liền dẫn người thần không biết quỷ không hay rút khỏi Long Câu, hóa chẵn thành lẻ, chui khỏi kẽ ngón tay Trương Chi Hiền.

Hôm ấy Lan Nhược nhìn thấy Thi VôĐoan lấy ra một tấm địa đồ vô cùng đặc biệt, bên trên có người dùng bút vạch một nét mảnh mạng lưới không nhìn ra là hình dạng gì, có bảy điểm, lúc nàng đưa thuốc cho con thỏ, phát hiện Thi VôĐoan vẽ một vòng trên một điểm trong đó.

Thi Vô Đoan cũng chẳng sợ nàng nhìn, buồn rầu mấy tháng, rốt cuộc hiếm được cười rạng rỡ với nàng, thậm chí nói thêm một câu: “Đây là ngọn đèn thứ nhất, đãđốt rồi.”

Lan Nhược không rõ nguyên cớ, cũng không dám hỏi lại, chỉ lăng lăng nghĩ thầm, lục gia cười thật làđẹp mà.

Nhưng Thi VôĐoan nhìn quét nàng một cái, nụ cười trên mặt dần mất đi, xua tay nói: “Ngày mai ngươi đi theo Hạđốc tra làđược, không cần quản ta nữa.”

Lan Nhược kinh hãi, thất thanh nói: “Lục gia không đi chung với mọi người?”

Thi Vô Đoan nói: “Không, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ tự dẫn năm ba người đến một nơi, trở vềđại gia hay tứ nương hỏi thì cũng không hề gì, Hạđốc tra tự nhiên biết nên nói thế nào.”

Lan Nhược ngẩn ra hồi lâu, rốt cuộc đánh bạo nói: “Nếu… Nếu nô tỳđi rồi thì ai hầu hạ lục gia đây?”

Thi Vô Đoan nghiêng đầu, dường như muốn cười với nàng, nụ cười thoạt nhìn lại không chân thành lắm, y ôm con thỏ trầm mặc giây lát rồi mới nói: “Ta đâu phải người tinh tế gì, lăn lộn quen rồi, những năm qua không có ai hầu hạ, sống đến bây giờ cũng rất tốt, ngươi… ngươi là một cô nương tốt, trở vềđi theo tứ nương, tỷấy sẽ tự an bài cho một tiền đồ tốt.”

Lan Nhược vội nói: “Là nô tỳđã làm chuyện gì không vừa mắt lục gia, khiến lục gia ghét bỏ sao?”

Lúc nói lời này vành mắt nàng đỏ hoe, khóe mắt hơi xếch lên có vẻ càng thêm diễm lệ, Thi VôĐoan như bị màu đỏ nọ làm bỏng mắt một chút, vôý thức cúi đầu, bắt gặp ánh mắt không nói rõđược của con thỏ gần đất xa trời kia.

Rất lâu sau y khoát tay, lại không giải thích thêm, chỉ nói: “Ngươi là cô nương tốt, đi đi.”

Sau đó một tay bưng bát trà, ánh mắt dừng ở công văn sổ sách trên bàn, lại làý tứ tiễn khách, không đểý tới nàng nữa.

Lan Nhược mắt ngấn lệ, quay đầu bưng mặt nhanh chóng chạy ra ngoài.

Sáng sớm hôm sau, Thi VôĐoan và mọi người mỗi người đi một ngả, dẫn mấy thị vệ lên đường, y không hềđi hướng nam, mà là hướng đông, ngông nghênh cùng Trương Chi Hiền sượt vai nhau, qua Trường Bình quan và thảo nguyên ÔĐồ, đến BồĐề sơn nơi cực bắc, đứng dưới chân núi tuyết đọng quanh năm.

BồĐề sơn – chính là nơi Đại Thừa giáo tông sở tại.

Dù cho không ít thảo dược, con thỏ trong lòng y lại ngày một kém hơn, khá có xu thế như mặt trời sắp lặn, Thi VôĐoan đứng giữa bãi cỏ rậm rạp dưới BồĐề sơn, dõi mắt trông về phía xa, lại phát hiện chẳng nhìn thấy gì hết, trừ tuyết vẫn là tuyết, trừ núi vẫn là núi, chỉ có khi ánh dương chiếu trên tuyết mới có một chút thần thánh bất cận nhân tình như vậy.

Y thở dài, đặt con thỏ xuống đất, định đểđám cỏ khô cao không quá mắt cá chân đóđánh thức nó.

Nhưng nó không hề nhúc nhích, mặt hướng về phương đông, chẳng ai biết nóđang nhìn những gì.

Chẳng ai biết, có lẽ có một người toàn thân trắng như tuyết, đang đứng trên đảo nhỏởĐông Hải nơi cực đông, dường như cảm giác được điều gìđó, xuyên qua đại hải mênh mang, dõi về phương hướng tây bắc, nghe thấy tiếng tim mình đập.

64. Chương 64: Ngọn Đèn Thứ Hai (1)

Đại BồĐề tuyết sơn về hướng đông chưa đến mười dặm có một lán trà nhỏ hết sức đơn sơ, tứ phía gió lùa, trên nóc nhà cũng chỉ che một cái chăn chiên chẳng biết đan bằng lông súc vật gì, khách ngồi bên trong thông qua khe hở có thể trông thấy không trung xanh thẳm.
Mỗi năm vào khoảng thời gian cuối xuân đến đầu thu, thời điểm BồĐề sơn chưa giá rét đến không hợp lẽ như vậy, sẽ có rất nhiều người hoặc cầu học hoặc tồn nghi từ các nơi đến đây, Đại Thừa giáo tông sẽ mở giảng đường giữa sườn núi, nếu có duyên thì còn có thể tán gẫu đôi câu với các đại sưđức cao vọng trọng trong giáo tông.

Mùa này lại khá quạnh quẽ, lán trà buôn bán cũng không tốt lắm, ông chủ vừa uể oải lau bàn vừa nhìn lũ trâu gặm mầm cỏ còn sót lại trong tuyết địa ngoài cửa, xa xa truyền đến tiếng ca nhưẩn như hiện, lanh lảnh vang xa, là tiếng mục dân nam nữ tuổi trẻ cách núi hát đối.

Một nam nhân tuổi trẻ ngay lúc này lại xốc mành cửa tiến vào, trong lòng ôm một cái bao vải, từ khe hở của bao lộ ra một dúm lông trắng, có thể nhìn ra được làđộng vật nhỏ nào đó.

Nam nhân đi vào, đầu cũng không ngẩng lên, chẳng hề nhìn người, chỉ tìm một nơi gần góc ngồi xuống, thấp giọng phân phó: “Một bình trà nóng, tùy tiện thêm chút bánh ngọt nữa.”

Chủ quán nhanh chóng bưng lên thứ y muốn rồi lui sang bên tiếp tục công việc lau bàn, nhưng mà hắn luôn không nhịn được lén đánh giá nam nhân kỳ quái này.

Vào lán trà uống trà trừ mục dân địa phương thì là người cầu đạo gió bụi mệt nhoài, đường xa mà đến. Trong đó có thể có một số người khí chất xuất chúng, nhưng hắn chưa từng thấy nam nhân rõ ràng đi trước mắt người ta mà thân vẫn đang ở nơi khác như vậy.

Chủ quán nghĩ thầm trong bụng, không phải làđể mình gặp được thần tiên chứ?

Lúc này, nam nhân mở bao vải, ôm từ bên trong ra một con thỏ, lông trên người nóđã rụng lởm chởm chỗ có chỗ không, thoạt nhìn có thể dọa người ta giật thót. Nam nhân lại không hiềm chút nào, đưa tay đặt lên đầu nó, con thỏ dường nhưđã không mở mắt ra được, cố sức ngẩng đầu lên, dùng cổđỡ cái đầu run rẩy, dịch một chút, dùng cái tai mềm nhũn cọ cổ tay y.

Nam nhân giống như cúi đầu cười một thoáng, nụ cười ấy lại tựa như dùng que vẽ trên cát, gió thổi qua là không còn. Đầu con thỏ chầm chậm gục xuống, giống như không kham được gánh nặng nữa.

Nam nhân trơ mắt nhìn nó chậm rãi nhắm mắt, thân thể vẫn run khe khẽ dần dần an tĩnh, tay y đỡ ngực bụng con thỏ, cảm thấy nơi đó càng lúc càng yên lặng, càng lúc càng trầm tịch.

Rốt cuộc, con thỏ giống như dùng hết toàn lực mà vươn một chân trước, đáp lên tay nam nhân, sau đó như là thở hắt một hơi, đột nhiên bất động, vẻ sáng bóng trong đôi mắt màu đen chầm chậm biến mất.

Ngón tay nam nhân chậm rãi vuốt lông thỏ dừng lại, cả người y giống như lặng lại đó, có nháy mắt như vậy, chủ quán cảm thấy y dường nhưđã ngưng hẳn hô hấp, biến thành một tảng đá không hề nhúc nhích.

Vì thế chủ quán không nhịn được nói: “Công tử, chim bay thú chạy đều có thọ số, ngươi đừng quáđểý, sinh lão bệnh tử, người còn như thế, huống chi là nó.”

Nam nhân cúi xuống, giống như những chân dung thần linh thần bí mà an tường trong Đại Thừa giáo, tuấn túđến mức phảng phất mất nhân khí, dường như y chỉ có một cái xác đi ở nhân gian, chỉ có một chút hồn phách như vậy xuyên thấu qua ánh mắt y, dùng tư thái tịch mịch tuyệt đỉnh, nhìn thế gian bách thái mênh mênh mang mang.

Một lúc lâu sau nam nhân mới thấp giọng nói: “Sinh lão bệnh tử…”

“Không phải sao.” Chủ quán nói tiếp, “Con người không phải cỏ cây, ai có thể vô tình đây, nuôi một số chó mèo, gà vịt cá thỏ, thời gian dài đều sẽ có tình cảm, đều sẽ không nỡ bỏ, nhưng có biện pháp nào đâu? Mấy thứ này luôn phải chết, ngươi còn trẻ, phải nghĩ thoáng.”

Nam nhân ngây ra giây lát, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn ông chủ một cái mà hỏi: “Sao có thể nghĩ thoáng đây?”

Ông chủ nhe hàm răng vàng, giống như bị hỏi đến á khẩu.

Sao có thể nghĩ thoáng đây? Những việc này chẳng qua là ngoài cuộc tỉnh táo thôi, người hãm bên trong làm sao nghĩ thoáng được đây?

Đúng lúc này chỉ nghe một người nói: “Chỉ cần ngươi ngẩng đầu nhìn trời, cúi đầu nhìn nước, đến phía trước nhìn một chút, thấy ngọn núi lớn kia, là biết nghĩ thoáng như thế nào.”

Rèm cửa lán trà một lần nữa bị vén từ bên ngoài, một lão nhân đầu chít khăn đi đến, trên trán ông ta có một dấu vết dính bụi đất như là dập đầu mà ra, mặc áo choàng cũ nát, chỉ một tay áo đã vá ba bốn chỗ, vá chồng lên nhau khiến tấm áo bào vốn màu sắc khá sẫm có vẻ túc mục trang trọng kia biến thành hơi lòe loẹt.

Mắt ông ta lại cực sáng, diện mạo đặc biệt dễ thân, bỗng dưng giống như là mang theo ba phần nét cười.

Ôn ta ăn mặc hệt như một lão khất cái, biểu cảm lại giống đại thần quan.

Chủ quán vừa thấy người này liền run tay, sợ tới mức suýt nữa đánh rơi khăn lau trong tay, trợn mắt há mồm thầm nghĩ, ôi mẹơi!

Hắn từng cùng một thân thích xa lên BồĐề sơn, ởđó bàng thính đại sư giảng kinh một hồi, may mắn từng thấy mặt lão nhân này một lần, tuy không biết ông ta danh hào là gì, lại biết ông ta là một trong những đại sư trí tuệđỉnh cấp nhất Đại Thừa giáo tông. Lập tức ngay cả nam nhân như thần tiên kia cũng chẳng chúýđược nữa, vội vàng ra cửa đón, hai tay duỗi bằng, lòng bàn tay hướng lên, khom lưng rất sâu, thành kính nói: “Đại sư.”

Lão nhân khoát tay cười nói: “Tiểu lão nhân chỉ là mặt dày vào xin một bát nước ấm, không cần đa lễ, không cần đa lễ.”

Chủ quán hưng phấn xoa tay, đại sư lại đến uống nước chỗ lán trà của hắn, đây không phải là vinh hạnh lớn lao sao? Bát trà kia phải dính tiên khí, tương lai không thể không cúng, liền luôn miệng đáp lời mà chạy xuống.

Trong lán trà có vô số bàn ghế, lão nhân lại lập tức đi tới ngồi xuống trước mặt nam nhân ôm con thỏ chết kia, ánh mắt dừng trên thi thể con thỏ, trong mắt dường như hàm chứa sự từ bi lớn lao, thấp giọng thở than: “Công tử nhìn không thoáng, là bởi vì không nhìn, nghĩ không thoáng, là bởi vì không nghĩ, đã như vậy, hà tất chấp mê bất ngộ kia chứ?”

Nam nhân này chính là Thi Vô Đoan một mình đến Đại BồĐề sơn, y vừa nãy chuyên chú nhìn chằm chằm con thỏ, trong đôi mắt đen sẫm giống như có một vũng nước cạn, mà hiện giờ lớp nước này đãđóng thành băng.

Thi Vô Đoan chẳng nhìn lão nhân này một cái, đã cười khẩy nói: “Ta đương nhiên không nghĩ thoáng bằng đại sư, đại sư nhân vật ra sao, biết rõ chúng ta mai phục, còn thống khoái triệt khỏi Đại Châu sơn, bán đứng Huyền Tông và Mật Tông.”

Lão nhân cúi đầu, không hềđối chọi gay gắt với y, ngón tay nhem nhuốc chậm rãi vuốt qua kinh văn trên chiếc chày hàng ma trong tay, như là thầm đọc từng lần.

Thi Vô Đoan vẫn không buông tha, tiếp tục nói: “Ai có thể nghĩđến kẻ phá mật ước ngàn năm không phải Huyền Tông dối trá thành tính, không phải Mật Tông dã tâm bừng bừng, ngược lại làĐại Thừa giáo tông miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, ân huệ thương sinh đây? Kẻ học sau quả thật giật thót, đại sư nói xem?”

“Người của Đại Thừa ta, kính thiên úy địa, kính sơn xuyên hà lưu, kính phi cầm tẩu thú, kính mỗi một sinh linh khổ hải. Mật ước với ta có thêm gì? Công danh lại thêm gì cho ta? Người ngoài vòng giáo hóa mới có thể phổ thế cứu người, tiên sinh đã có diệu kế, đoạn mật ước, chúng ta lại cóđạo lý gì mà chấp nhất?” Lão nhân không kinh không giận, chỉ chậm rãi nhướng mí mắt già nua, nhìn hướng xác thỏ trong tay Thi VôĐoan, bỗng nhiên nhìn bên cạnh mà nói với y, “Nghèo tất sinh biến, vạn vật sinh trong biến thông, chết vào cốđịnh, dù là dòng nước cũng biết không vây trong đầm đơn, hồng trần si nhân các ngươi, hà tất không bỏ xuống được như thế?”

Thi Vô Đoan cảm thấy ông ta đang đánh rắm, khịt mũi khinh bỉ cực kỳ.

Nhưng màđúng lúc này, đột nhiên một làn khói mờ mờ bay ra từ trên người con thỏ, vừa vặn chủ quán bưng trà nóng đi ra nhìn thấy, lập tức sợ quá kêu “A” một tiếng, Thi VôĐoan liếc thấy, vung tay áo, chủ quán nọ liền im hơi lặng tiếng ngã xuống, cũng chẳng biết làm thế nào, lão nhân lại đón được ấm trà trong tay hắn.

Khói trắng kia lại chậm rãi ngưng tụ thành một hình người, Thi VôĐoan càng lúc càng kinh sợ không thôi, sau đó y đứng bật dậy, đụng cái bàn bày đầy chén vang lách cách, chẳng biết qua bao lâuy mới gọi khe khẽ một tiếng: “Tiểu Ly Tử…”

Bóng người do khói trắng ngưng tụ thành phảng phất hơi hưảo, khẽ chập chờn giữa không trung, lẳng lặng nhìn Thi VôĐoan, ánh mắt ấy ôn nhu cực kỳ, lại có phần không giống Bạch Ly.

Y phảng phất có thiên ngôn vạn ngữ, lại dường như không thể nói gì, chỉ mấp máy môi khe khẽ, người khác không nghe thấy tiếng.

Lão nhân cúi mắt thở dài, ngón tay cạo chày hàng ma từng vòng.

Cái bóng của Bạch Ly càng lúc càng mờ nhạt, chỉ giây lát mà khuôn mặt y đã không thấy rõ, y khẽ khàng giơ tay giống như muốn sờ mặt Thi VôĐoan, tay lại hóa thành một làn sương mù, mới chạm đến thân thể người nọ, liền nhẹ nhàng tiêu tan.

Y hơi nhướng mày, nét mặt thoáng ưu thương, sau đó tiến lên một chút, vươn đến trước mặt Thi VôĐoan, toàn thân hóa thành một làn khói trắng mơ hồ, dường nhưđang ôm người nọ.

Sau đó khói trắng biến thành một luồng mỏng manh mà bay lên không, quanh quẩn hai vòng trên đỉnh đầu Thi VôĐoan rồi lưu luyến bay ra cửa.

Thi Vô Đoan đứng tại chỗ, nhíu mày gắt gao, mắt lại mở to, không cầm được lòng vươn một tay, giống như muốn níu kéo hồn phách không thể giữđược kia.

Lão nhân nhẹ giọng nói: “Bụi về bụi, đất vềđất, đây là y quay về nơi y nên về.”

Thi Vô Đoan trầm mặc cúi đầu nhìn ông ta.

Lão nhân nói: “Nếu công tử bằng lòng thì cùng ta đi bái sơn đi, coi như kết thiện duyên.”

Nói rồi uống cạn nước trong ấm, đưa tay mời. Thi VôĐoan giương mắt nhìn thẳng vào ông ta hồi lâu, lấy từ trong lòng ra mấy đồng tiền đặt trên bàn, chẳng chút khách khí sải chân đi ra ngoài trước một bước.

65. Chương 65: Ngọn Đèn Thứ Hai (2)

Thi Vô Đoan theo không xa không gần lão nhân lai lịch bất minh này, bản thân y chưa từng chân chính tiếp xúc với Đại Thừa giáo tông, hết thảy lui tới lén lút đều là do đám HạĐoan Phương xử lý, y đoán người này không phải một trong tam đại trưởng lão Đại Thừa giáo tông, mà chính làđại giáo tông chủ, Chấp Diệp đại sư.
Trong đầu y nhanh chóng lướt qua đủ mọi chuyện, ôm trên tay lại chỉ có thi thể một con thỏ, cảm thấy nó dường như… càng lúc càng nặng.

Lão nhân không hề nói nhiều, sau khi lên đường thì dường như chẳng quan tâm đến y nữa, dọc đường dập đầu quỳ lạy, đúng như lời bản thân ông ta nói, kính sơn kính thủy kính thần linh, gặp sơn bái sơn, gặp thủy bái thủy, dù gặp phải mấy tảng đá to lởm chởm đột nhiên nhô lên cũng phải quy củ mà quỳ xuống, bày đá nhỏ dưới chân thành hình tam giác, sau đó đầu rạp xuống đất.

Dọc đường ba quỳ chín khấu, lại là bái sơn xuyên thảo mộc, mà không phải đế vương nhân gian.

Dọc đường bởi vậy đi cực chậm, lão nhân không sợ Thi VôĐoan bỏ mặc bản thân, Thi VôĐoan lại giống như chính mình cũng chẳng biết mình đang làm gì, thấy lão đầu tử kia dừng chân, trong lòng thầm mắng một tiếng lắm chuyện, nhưng luôn chờ bên cạnh chứ chưa từng tự mình đi trước.

Lúc chờđợi, có khi y nhìn chằm chằm bóng lưng lão nhân đang quỳ lạy, có khi nhìn mũi chân mình, cũng chẳng biết đang nghĩ những gì.

Đi không biết bao nhiêu dặm đường, thấy lão nhân gia chẳng rõđã dập đầu bao lần – hiện tại, Thi VôĐoan nhìn chung hiểu được vì sao tấm áo bào trên người lão nhân này vui mắt như vậy – rốt cuộc đãđến dưới một gốc đại thụ.

Gốc cây này xem chừng phải trăm ngàn tuổi rồi, không nhìn ra là giống gì, cành lá um tùm, giữa trời đông giá rét lá cây vẫn tươi tốt đến kinh người, trong tuyết trắng mịt mù có vẻ hết sức gai mắt, nóđứng một mình ở nơi này bằng tư thái di thếđộc lập, dường như giữa đất trời chỉ có một cây vậy.

Lão nhân sau khi thành kính dập đầu bái lạy, lúc này mới nói với Thi VôĐoan: “Đây là cây đại bồđề, truyền thuyết là giống ngoài cửu thiên, chư thần tưới linh chi ngọc dịch, đủ ba nghìn ba trăm năm nhô khỏi mặt đất, ba nghìn ba trăm năm nảy mầm, ba nghìn ba trăm năm trổ cành, thêm ba nghìn ba trăm năm cành lá xanh um, một chiếc lá có thể thông thiên.”

Ông ta dùng hai tay nâng một chiếc lá từ trên cây rơi xuống, cuộn tròn lại màđến gần bên tai Thi VôĐoan, nói: “Cuốn làm ống, có thể nghe tiên âm.”

Thi Vô Đoan mặt không biểu cảm nhìn ông ta một lúc, lại thật sự lắng tai nghe một hồi, giây lát mới nói: “Ta chẳng nghe thấy gì hết.”

Lão nhân thở dài nói: “Không sai, sinh trong trần thế tam gian, có thể không kính quỷ thần, trí thân dưới cây đại tiên, có thể không nghe tiên âm, trừ chủ nhân của quỷ bàn thì còn ai đây?”

Thi Vô Đoan hơi ngước lên nhìn ông ta, chỉ thấy lão nhân khom người thả chiếc lá về với đất, nói: “Tinh bàn chính là linh vật đệ nhất đẳng trên thế gian, có thể nhìn trộm thiên cơ, diễn thấu nhân mệnh, hai mươi năm trước, có một bộ bàn đại hung vừa xuất thếđã có thể phệ hồn phách lệ quỷ giáng xuống, trong “Đại Thừa khải thị lục” thánh điển của giáo ta năm nghìn năm trước đã có ghi lại tên là quỷ bàn, lúc này xuất hiện, hiển nhiên mạt thếđãđến.”

“A.” Thi Vô Đoan nghe vậy gật đầu, sau đó dùng giọng điệu chậm rì rì quen thuộc kia mà nói, “Chẳng trách, hóa ra quý giáo sớm có dự ngôn, thảo nào Đại Thừa giáo tông thức thời như thế, không chút do dự chỉ lo thân mình, tránh thoát cuộc vây tiễu Đại Châu sơn, kẻ học sau bội phục.”

Lão nhân nhìn y một cái mà thở than: “Trong lòng có khổ, ngươi không cần thiết nhất định lấy ác nghiệp báo người, nếu ngươi không thể bình tâm tĩnh khí, sao có thể phân rõ thị phi đúng sai?”

Thi Vô Đoan cười nhạo: “Kẻ thuận ta là thị, nghịch ta là phi, điều này có gì mà khó phân biệt?”

Lão nhân nói: “Lời này của ngươi lại có gì khác biệt với cửu u ma vật đâu?”

Thi Vô Đoan thản nhiên nói: “Vốn chẳng có gì khác biệt.”

Lão nhân lắc đầu, lại không dây dưa trên ngôn ngữ với y nữa, kiễng chân cố sức kéo một cành bồđề nhỏ xuống – nhánh cây nọ thoạt nhìn vút lên cao nhưng mềm dẻo khác thường, bịông ta kéo lại nhẹ nhàng rủ xuống như cóý thức, còn mềm mại hơn cành liễu.

Lão nhân quay đầu vẫy tay gọi Thi VôĐoan: “Đến đây.”

Thi Vô Đoan không hiểu ý, nhướng mày bước lên trước, chỉ thấy lão nhân ôm thi thể con thỏ trong lòng y, dùng cành cây mảnh quấn lên từng vòng một, lá cây nọ tựa như một bộ quần áo, bao lấy con thỏ, chỉ lộ ra một cái đầu.

Lão nhân buông tay, cành cây cuốn con thỏ liền chậm rãi khôi phục nguyên trạng, dường như với nó mà nói thì trọng lượng của một con thỏ căn bản chẳng tính là gì, nhánh cây vẫn hướng về phía chân trời, ngay cả con thỏ cũng theo nó thành một hình thẳng đứng, cái đầu lộ ra đối với bầu trời xanh ngắt, như có một hồn phách sẽ từđầu nó phóng lên trời, thăng thiên màđi vậy.

Lão nhân chắp tay, theo thứ tựđiểm từđỉnh đầu đến khóe môi rồi xuống ngực, miệng lẩm nhẩm, chẳng biết đang làm gì.

Có gió lạnh lẽo thoảng mùi băng tuyết từ xa xa bay đến, tán cây to lớn kia vang xào xạc, lại có vẻ hài hòa dị thường với niệm tụng mơ hồ trong miệng lão nhân.

Có một chớp mắt như vậy, Thi VôĐoan lại cảm thấy sự an bình không nói nên lời một cách kỳ dị, an bình qua đi, xót xa lại dâng lên từđáy lòng, xông thẳng lên mắt, khiến vành mắt y đỏ lên, suýt nữa không nhịn được phải rơi lệ.

Y vội quay đầu đi, tự dưng hoảng loạn hẳn, giống như một đứa trẻ nấp sau khôi giáp, cho rằng mình đồng da sắt chẳng sợ hãi gì, lại đột nhiên bị người ta lột mất lớp xác ngoài, nguyên hình tất lộ.

Lão nhân ở bên thấp giọng nói: “Đây gọi là‘thụ táng’, cổ nhân nói, nếu là tiểu nhi dưới ba tuổi chết non, thìđem cột lên đại thụ, để sinh linh đi theo hồn cỏ cây. Tiểu nhi mới đến, không coi là người trên đời này, đến đi một chuyến, chưa kịp làm thiện, cũng chưa kịp làm ác, vô thiện vôác, vô nhân vô quả, mới là sinh linh tinh thuần tột cùng, cho nên không chôn xuống đất được, để tránh bị tà linh xâm hại.”

Ông ta quay đầu nhìn Thi VôĐoan, ánh mắt bình hòa ấm áp dị thường, dường như không phải nhìn một đầu lĩnh tạo phản ly kinh phản đạo, mà là một vãn bối thân thiết thuần lương thành thật, tiếp tục nói: “Ta nghe nói, nếu là người lòng có chấp nhất lớn, đột nhiên bị kịch biến, sẽ lưu lại một phần tinh phách, bám trên người chấp nhất hoặc là vật chấp nhất kia, trừ phi tử sinh lướt qua, bằng không sẽ chẳng bao giờ rời bỏ.”

Thi Vô Đoan cắn răng cực chặt, dường nhưđang cố hết sức ẩn nhẫn điều gì, khiến đường nét hai má thoáng nhu hòa cũng sắc bén hẳn lên.

Lão nhân thở dài mà nói: “Nhưng tạo hóa trêu người, kẻđánh mất một phần tinh phách của mình, luân hồi lần nữa lại không vào được ba đạo trên, kiếp sau chỉ có thể làm súc sinh mộng đổng, nếu trở về nhân thế thì tâm tính cũng nhất định có biến hóa, mọi chuyện xoáy vào bế tắc, cố chấp không thể nói lý, ngược lại cầu mà không được.”

Thi Vô Đoan ngẩn ra.

Lão nhân lắc đầu: “Người tính thủy chung không bằng trời tính, công tử không kính thiên địa, không tin quỷ thần, chẳng lẽ không biết tạo hóa chi công? Công tử tinh thông thôi diễn chi thuật, quy tắc chi pháp, chẳng lẽ không biết mệnh thuật khó trái?”

Thi Vô Đoan giấu tay trongống tay áo hơi dài, trầm mặc hồi lâu, nắm tay bất tri bất giác quá chặt, móng tay cơ hồđâm vào thịt, chẳng biết qua bao lâu y mới nói với giọng khàn khàn: “Ta… không tin.”

Lão nhân thở dài nhắm mắt, chỉ im lặng.

Thi Vô Đoan ngẩng đầu nhìn hướng con thỏ bị cành lá cuốn lên, hạ giọng cực nhẹ: “Ta không tin. Mệnh thuật là gì? Tạo hóa là gì? Ta đều chưa từng nhìn thấy, dù là… nhìn thấy rồi, lại như thế nào?”

Sau đó y cười khe khẽ một tiếng mà nói: “Bổ nó ra, giẫm dưới chân làđược.”

Lão nhân đưa mắt nhìn y, thấy Thi VôĐoan sắc mặt trắng bệch nhưng biểu cảm đã bình tĩnh, hai tay áp sát trong tay áo, nói: “Kẻ học sau hôm nay đến, kỳ thật là muốn hỏi Chấp Diệp đại sư mấy câu.”

Lão nhân thần sắc thoáng biến động, ngẩng đầu nhìn y –ông ta quả nhiên là Chấp Diệp đại sư tông chủ của đại giáo tông.

Thi Vô Đoan cười nói: “Ta biết chư vịđại sư quý giáo muốn thanh tu, nếu VôĐoan muốn các vịđại sư xen vào những chuyện của tục nhân này, đó là cưỡng cầu, ta chỉ hy vọng đại sư cho ta một cam đoan – không giúp hai bên.”

Chấp Diệp trầm lặng giây lát rồi nói: “Sao? Hiện giờ chúng ta đã thoái nhượng như thế mà công tử còn chưa thỏa mãn ư?”

Thi Vô Đoan thở dài: “Ta sợ… chư vị là gió bên nào mạnh ngả bên đấy.”

Y nói lời này nghe cực đáng ghét, may mà Chấp Diệp đại sư giỏi kiềm chế, không hề chấp nhặt với tên Thi VôĐoan vô sỉđen lòng, chỉ trầm mặc giây lát rồi nói: “Công tử muốn bảo đảm gì?”

“Một phần mật ước.” Thi VôĐoan nói, “Vây Đại BồĐề sơn xa gần hai mươi dặm, ta muốn bày một Đại hỏa trận, giam thành một vòng, hy vọng đến lúc đó nếu đại ca ta cùng triều đình tranh chấp, Đại Thừa giáo tông ở bên trong đứng vững vàng một chút, nếu chư vị vượt Lôi Trì một bước, mật ước xóa bỏ, tất dẫn lửa đốt núi. Đương nhiên, kẻ học sau cũng không ra giá trên trời, ta thay chư vị huynh đệ bảo đảm với đại sư, nếu chúng ta khởi sự thành công, quý giáo tất không bị khó dễ, vẫn tôn Đại BồĐề sơn làm nơi thái miếu của thiên tử, ngài thấy thế nào?”

Chấp Diệp đại sư im lặng giây lát rồi trầm giọng hỏi: “Ngày xưa Nhan thái phó lấy tâm huyết đốt bảy ngọn sơn đăng, vay mệnh trời bảy mươi năm, công tử nếu sự không thành thì sao?”

Thi Vô Đoan cười nói: “Vậy ngài cứ dâng thư khải tấu Hoàng thượng, nói là Thi VôĐoan ta bày trận hại ngài không được sao, vật chứng đủ hết, ai có năng lực giải trận pháp này thì bảo y giải làđược, nếu không có thì ngày sau các triều các đời, đại giáo tông cũng khỏi cần tham dự phân tranh, chẳng phải thành toàn tâm tưđại sư tị thế của chư vị? Hay là… quý giáo đều là những người mua danh cầu tiếng?”

Chấp Diệp đại sư do dự giây lát rồi thi lễ nói: “Sự tình trọng đại, bản thân tiểu lão nhân cũng khó làm chủ, mong công tử thư thả cho mấy ngày, ta về núi triệu tập các trưởng lão thương thảo một phen, lại cho câu trả lời sau.”

Thi Vô Đoan vui vẻ gật đầu nói: “Thế kẻ học sau chờ tin tức tốt của đại sư.”

Chấp Diệp đại sư quay người đi lên Đại BồĐề sơn, lúc này người tâm sự trùng trùng đã biến thành ông ta.

Thi Vô Đoan chần chừ một chút, lại đột nhiên mở miệng gọi: “Đại tông chủ, kẻ học sau… còn có một việc muốn thỉnh giáo.”

Chấp Diệp đại sư dừng chân: “Mời công tử nói.”

Thi Vô Đoan cúi đầu mím môi giây lát mới thấp giọng nói: “Nếu một người… tinh phách ly thể, tự nguyện phân ly huyết mạch, cắt cốt nhục tâm huyết, thì làm sao có thể biến vềđây?”

Chấp Diệp đại sư nhíu mày, ngẫm nghĩ một chút mới đáp: “Chờ khi y nhận cốt nhục bị y tự tay cắt bỏ kia, buông xuống chấp nhất, thật tâm ăn năn, nhận hết nỗi khổ da thịt xương cốt nứt hợp, mới có thể viên mãn.”

Thi Vô Đoan chỉ im lặng, Chấp Diệp đại sư lắc đầu thở dài mà rời khỏi.

Mười ngày sau, đại tông chủ của Đại Thừa giáo tông cùng vị khách thần bí thường xuyên ở lán trà qua ngày kia ký kết mật ước đại hỏa, đến đây thì ngọn đèn thứ hai đãđốt lên.

Thi Vô Đoan ruổi xe rời khỏi vùng Đại BồĐề sơn, đi đến mục đích kế tiếp.

Lúc này, nơi tiểu đảo Đông Hải, một làn khói trắng bay tới trước mặt Bạch Ly, miễn cưỡng ngưng tụ thành hình người, hai bên đối mặt, lại là dung mạo giống nhau nhưđúc, dường như là soi gương vậy.

Bạch Ly thấp giọng nói: “Là ngươi, ngươi quay về rồi.”

Bạch Ly do khói trắng ngưng tụ thành lơ lửng giữa không trung, lẳng lặng nhìn y.

Bạch Ly cúi đầu, chẳng biết bao lâu sau, rốt cuộc mới thấp giọng nói: “Là… ta không đúng.”

Người trong khói trắng lộ ra vẻ mặt thoải mái, phiêu đãng trên đầu y một chút rồi cúi xuống, khói trắng chậm rãi tan ra, vây trọn Bạch Ly trong đó.

Từ xưa đến nay, vô luận là tình cảnh nào, người hãm càng sâu, dùng tình càng chân thành, luôn cúi đầu trước tiên.

66. Chương 66: Ngọn Đèn Thứ Ba (1)

Bên Đông Hải không hề là nơi cá gạo phồn hoa gì, đất đai cằn cỗi mà lắm gò.
Trông về xa là biển khơi vô biên vô hạn, khi màn đêm buông xuống, bóng của những ngọn núi đó liền mờ mờảo ảo quanh quẩn nơi này, lộ ra đá ngầm lởm chởm phía dưới, thỉnh thoảng một hai chiếc thuyền nhỏ trôi qua, hải đăng chiếu ra ánh sáng lạnh băng, như một ánh đao chỉ vào quái thú nơi vực thẳm sâu dưới Đông Hải trong truyền thuyết.

Không ai biết giới hạn của nóởđâu, chưa từng có ai đi qua, những tiểu đảo Đông Hải xa hơn về hướng đông kia dường nhưđã tuyệt tích vết chân, nghe nói có thần ma trên đó, ngư dân tầm thường không dám tiếp cận.

Nơi này cực lắm đá ngầm, dù là dựa núi ăn núi dựa biển ăn biển thì cũng tương đối nghèo khó, hàng năm đều có rất nhiều thiếu niên vác hành lýđơn giảnrời khỏi nhà, đi đến nơi rất xa, vì kiếm ăn mà phiêu bạt tha hương, phải gần tới cuối năm mới trở về, có khi là một năm, có khi là vài năm, có khi là vài chục năm.

Khi đi toàn thịnh hồng nhan tử, khi về bán bách bạch đầu ông, dù giọng nói quê hương chưa sửa, cố hương và người vềđều đã hoàn toàn thay đổi, cơ hồ rơi vào cảnh không nhận nhau.

Vì thế nơi này liền có tập tục, sau Đông chí năm năm hai mươi lăm ngày, lấy cành mai mà tính, chính là tiết Đông phong, sau đó cũng gọi là tết tiểu đoàn viên, nam tử ra ngoài lục tục trở về quê nhàđoàn tụ cùng thê nhi già trẻ, đều tự mang theo trang phục tốt nhất, cố hết sức để vẻ vang trở về.

Dân phong Đông Hải khá dũng mãnh, ngày tết tiểu đoàn viên, nữ nhân sẽăn mặc xinh đẹp, đứng chờ ven đường, nam tử chưa kết hôn phải cắm một nhánh cây nho nhỏ trên mũ, nếu y nở mày nở mặt áo gấm về làng, nếu tiểu tử tướng mạo tuấn tú hơn một chút, sẽ có các nữ nhân phương tâm thầm hứa.

Dần dà, tết tiểu đoàn viên nơi này trở nên giống như Thất tịch, thành một ngày hội ái muội mà tốt đẹp thanh niên nam nữ tỏ lòng với nhau.

Hôm ấy, trong làng chài nhỏ bên Đông Hải sẽ giăng đèn kết hoa, nam nữ tuổi trẻ sẽ vây quanh đống lửa ngồi trên đỉnh núi cao cao mà ca hát nhảy múa, dù là sóng Đông Hải rét mướt mà có vẻ hơi không hợp lẽ cũng phảng phất dịu dàng hơn không ít, lão binh thủ quan sẽở trên hải đăng cao cao dùng sáo thổi một điệu không biết của địa phương nào để trợ hứng, theo tiếng sáo vàánh đèn bay xuống, có lực xuyên thấu như nhau, có thể theo mặt biển cuồn cuộn ra từng tầng.

Truyền lên hải đảo tít ngoài khơi xa.

Truyền vào tai Bạch Ly thính lực đã mơ hồ.

Xương cốt của y giống nhưđều đang bốc cháy, phảng phất có một thanh đao nhỏ bổ y ra rồi nối lại, cả người Bạch Ly chôn vùi trong làn sương trắng càng lúc càng dày đặc, cảm giác người cầm đao kia cóđôi mắt bi thương mà trầm mặc – y biết đó chính là y.

Lúc này, Bạch Ly cảm thấy mình sắp chết rồi.

Chết giữa tiếng sáo vui vẻ và tiếng ca cao vút lanh lảnh của thiếu nữ, chúng bị gió lùa qua đây, âm cuối có vẻ hơi lạc điệu, truyền vào tai có sự quạnh quẽ không nói nên lời, những quái vật nấp trong bóng, tùy thời rục rịch chờăn thịt uống máu y đều lom lom mắt hổ vây lại bên cạnh, chờ lao đến bất cứ lúc nào.

Lại là cụm sương trắng cực mềm mại mà cực cường đại kia, đang lăng trì y, cũng đang bảo hộ y.

Bạch Ly chưa bao giờ biết, một nửa huyết mạch bị mình tự tay vứt bỏ lại cường đại như vậy.

Rất lâu trước kia, y muốn sức mạnh vô biên, có thể phiên vân phúc vũ, làm gì tùy thích, nhưng mà khi y trăm phương ngàn kế, thật sự làm được rồi, lại phát hiện… mình thủy chung vẫn không thể cóđược tâm của một người.

Y hiểu vô số thứ, nhưng thủy chung không phải một con người, không hiểu lòng người.

Bạch Ly kêu lên thảm thiết, có nháy mắt như vậy, một ý nghĩ tích tắc lóe qua trong lòng, y nghĩ, không cần Thi VôĐoan nữa, nếu cứ thế chết đi, kiếp sau làm trâu làm ngựa, làm heo làm chó, cũng chẳng muốn gặp lại người nọ.

Ý nghĩ này chỉ lướt qua trong phút chốc, y liền cảm thấy một luồng khí mát rượi vô cùng từ trán chui vào toàn thân, đau đớn như thiêu đốt khoảnh khắc phai nhạt không ít, sương trắng dường như mỏng hơn một chút, hình người do sương trắng ngưng tụ thành cũng không thấy nữa, vừa vặn lúc này từ trán chui vào thân thể y.

Khoảnh khắc thần kỳ dị thường như vậy, Bạch Ly cảm thấy mình giống như là một người buồn ngủđã rất lâu, vẫn giãy giụa trong cơn mơ màng nửa mộng nửa tỉnh, đột nhiên về tới hiện thế.

Thương Vân sơn rất lâu trước kia đã chôn vùi ở nơi sâu nhất trong kýức rõ ràng trước mắt, những khoảng thời gian thiếu niên u ám mà lại vui vẻđó giống nhưđột nhiên bằng không hiện lên, mấy chục năm như một chớp mắt.

Một người… vô luận xuất thân thế nào, huyết thống thế nào, đều không thể cắt rời bản thân, cho dù thật sự tự tay vứt bỏ, bản thân cũng sẽ không còn là người ban đầu kia nữa, Bạch Ly phúc đến lòng sáng, chợt hiểu thế nào là… quay đầu lần nữa, đã trăm năm.

Y bỗng nhiên hoảng sợ– không, sao có thể không gặp Thi VôĐoan.

Tất cả yêu ghét tham si suốt đời này của mình toàn cho một người như vậy, chỉ có là y, không còn ai khác nữa.

Trên mặt bỗng lành lạnh, Bạch Ly giơ tay lên, ngạc nhiên phát hiện, chẳng biết từ khi nào mà mình đã rơi lệđầy mặt.

Phạm vi sương trắng sở tại đột nhiên thu nhỏ lại, một luồng hào quang cực sáng cực trắng từ chính giữa dâng lên, ngay cả những người tụ hội ven biển xa xa cũng đều bị kinh động, mọi người ngạc nhiên dừng lại, nhìn phương hướng xa xăm, không biết là ai hô một câu trước: “Thần tiên hiển linh rồi!”

Họ quỳ xuống, thành kính nhắm mắt lại, có kẻ lặng lẽ nghĩ tâm nguyện hoặc lớn hoặc nhỏ của bản thân, khẩn cầu thần linh phù hộ cho nhân duyên của mình, có kẻ niệm âm dung danh tính của người tương tư, khẩn cầu sợi tơ hồng trong minh minh kia.

Bạch Ly cảm thấy cả người bị xé thành hai nửa, ý thức mới tỉnh táo lại chợt bởi vìđau nhức mà mê man, ngay cả tiếng kêu cũng không phát ra được, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, chẳng biết gì nữa.

Trước lúc hôn mê, Bạch Ly nắm chặt một chút thanh minh cuối cùng mà nghĩ, đời này cùng y dây dưa ràng buộc như vậy, nếu có kiếp sau, duyên phận sượt vai nhau chung quy vẫn phải có, cho dù thấy y một lần nữa, cho dù chẳng nói câu nào, đã trực tiếp lướt qua như gió mát trăng sáng…

Thấy y, biết y ổn, vậy là an tâm rồi.

Ngoại trừđiều này, không dám cầu nhiều.

… Không dám nữa.

Thi Vô Đoan bôn ba mấy ngày liền, lúc này đã ngủ trong khách *** đột nhiên giật mình tỉnh giấc, tim đập nhanh như sấm, y dường như còn chưa tỉnh táo, vôý thức đưa tay túm một cái, không túm được gì, bấy giờ mới nhớ con thỏ vẫn được y ôm trong lòng đã không còn nữa, hồn phách chẳng biết bay đến nơi nào rồi, thân thể thìđược y tự tay táng trên cây đại bồđề.

Y chầm chậm thở ra một hơi, mở mắt nằm xuống, nhìn khách *** lâu năm có vẻ cũ kỹ mà ngây ra rất lâu.

Sao ta lại ởđây? Y nghĩ, hồi lâu chẳng nghĩ ra đáp án, trong lòng trống rỗng như là hoang nguyên bị lửa rừng quét qua.

Y nằm nghiêng, lấy một cái hà bao từ trong lòng, mở ra, bên trong là một dúm lông động vật.

Con thỏ ngốc kia là Bạch Ly ư? Y dùng ngón tay nhẹ nhàng vê dúm lông thỏđã mất đi vẻ sáng bóng, nói với mình, nhưng mà… sao nó lại là Bạch Ly được?

Thi Vô Đoan đột nhiên buông lỏng ngón tay, lông thỏ rơi vào lòng bàn tay, bị y nắm chặt. Y dùng cánh tay che mắt, bắt buộc mình không nghĩ nữa.

Tây Bắc chiến sự tái khởi, hỗn loạn y lưu lại rất đủ cho triều đình thu dọn, mật ước với Đại Thừa giáo tông cũng đãđạt thành, Thi VôĐoan tùy thời gửi hành trình của mình cho đám Cố Hoài Dương và HạĐoan Phương.

Nghe nói Bích Đàm chân nhân đã ngồi không yên, tự mình chỉnh đốn mảnh đất cũ nát sứt mẻ của Huyền Tông, ra trận đánh giáp lá cà với đám HạĐoan Phương, mà Cố Hoài Dương lại nhân loạn một lần nữa đánh hạ vùng Đông Nhạc, lão hồ ly lần này không khinh suất tiến vào, ba tiến ba xuất, quân tiễu phỉ triều đình lại bị coi thành phỉ mà xử sạch sẽ, bấy giờ mới chia binh làm hai lộ, một lộđánh thẳng một mạch từ vùng Đông Nhạc ban đầu, một lộ vòng qua Đông Nhạc đi thẳng đến Trung Nguyên, mang theo binh lực gấp mấy lần trước lũ lụt, chỉ thẳng đại doanh Từ Nam.

Đó chính là mồi lửa thứ ba Thi VôĐoan phải đốt.

Từ Nam tiến có thể công lui có thể thủ, có thể nói là thành chắn thiên nhiên, thủ tướng Tống A nghe nói là một nhân vật cương trực công chính, đánh được giết được, lại thêm có Trâu Yến Lai lui thủ Từ Nam, chỉ sợ là khúc xương khó nhằn.

Bất quá luôn có khe hở. Khóe miệng Thi VôĐoan trong bóng tối nhếch lên, nhưng mà rất nhanh chóng lại biến mất.

Song cho dù y đang đốt lửa thì y vẫn cảm thấy rất lạnh.

Trời đông giá rét, một mình nằm ở khách *** tha hương, nghe tiếng gió tuyết lẫn lộn bên ngoài, trong lòng suy nghĩ đều làâm mưu quỷ kế, ngay cảđịa long cũng không dùng được, góc chăn vẫn lạnh ngắt – dường như là loại lạnh có làm thế nào cũng không ấm áp nổi đó.

Bạch Ly người gần như cao ngạo thế kia, vì sao lại chịu rơi vào trong thân thể con thỏ béo ú không hề có linh tính?

… Không nghĩ điều này, mật thám của đại doanh Từ Nam rốt cuộc có trà trộn vào thành công không?

Mấy chục năm như một ngày, y là vì sao? Vì sao?

Sao còn ở nơi này? Đại doanh Từ Nam…

Khó trách y điên điên khùng khùng hỉ nộ vô thường như vậy, cũng khó trách… con thỏ có thể cóánh mắt như thế.

Con thỏđã chết rồi! Bạch Ly còn sống lại có thể thế nào? Liên quan gìđến ngươi? Sao vẫn suy nghĩ! Từ Nam…

Đại tông chủ nói y phải nhận hết sựđau khổ, y bây giờđang ở nơi nào? Nếu thật sự là như vậy, làm sao có thểáp chế những ma vật trong bóng đó, nếu như…

Thi Vô Đoan ngồi bật dậy, sau đó ngớ ra rất lâu, mới chầm chậm vùi mặt lên đầu gối, từ từ nhắm mắt lại.

Vậy thì thế nào? Y nói với mình từng lần một cách phí công, vậy thì… thế nào? Trong loạn thế này, ai có thể nắm giữ sinh tử của mình, người nào không phải thân như lục bình, nước chảy bèo trôi? Ai còn quản được ai đây?

Vẫn lạnh. Y cuộn tròn cả người, rốt cuộc, kêu loạn trong lòng chỉ còn lại một câu này –

Vẫn lạnh.

67. Chương 67: Ngọn Đèn Thứ Ba (2)

Ma quân Bạch Ly mất tích tháng thứ ba, tìm kiếm tứ xứ, vẫn không một tin tức.
Tống A khi nhìn Trâu Yến Lai mặt mày cau có, hạ liền ba mệnh lệnh, sai người tiếp tục tìm kiếm, không nhịn được xen vào: “Chuyện trên chiến trường là do đao thương định đoạt, nắm đấm của ai cứng thì người đó có thểđánh thắng, có Lão Tống ta ở chỗ này một ngày thì khiến tên khốn họ Cố kia không qua được Từ Nam, ngươi thật chẳng cóđạo lý gì cả, không có việc không chuẩn bị phòng ngự, đi kiếm một số giáo tông chỉ biết cố làm ra vẻởđó giở trò gì, còn phải khổ tâm phí sức đi tìm yêu quái kia!”

Tống A là một tướng quân rất giỏi đánh trận, đáng tiếc hắn là người thô lỗ, tuy rằng cũng biết chữ, chưa biết chừng gặp trường hợp phong nhã còn có thểứng phó vài câu đối, nhưng biết đọc thơ không có nghĩa là người phong nhã chân chính, hắn mặc dù biết đọc nhưng vẫn rất không giỏi nói chuyện, mỗi lần nói ra đều phải đắc tội vài người, tỷ như Trâu Yến Lai – chính làđã bị hắn đắc tội đến mất cảm giác luôn rồi.

Vị Tống tướng quân này trước nay không nhìn nổi giáo tông, theo lý thì việc này căn do đã lâu. Thế lực trong triều cơ bản chia đôi, một bên là văn thần võ tướng xuất thân giáo tông, một bên là người văn khoa võ cửđăng đường thiên tử, thông thường mà nói, có thểđưa con em vào giáo tông bồi dưỡng, không phải đại phúđại quý thì là lai lịch hiển hách, chỉ như thế còn chưa đủ, còn phải rất có cơ duyên, có ngộ tính mới được.

Con em bần dân lại ít có cơ hội như vậy, bởi thế quan viên xuất thân giáo tông vẫn tự xưng là thanh cao, nắm giữđại bộ phận quyền lực trong triều, con em hàn môn thì phải tất lộ lam lũ cẩn trọng mười mấy năm, mới cóthể khúm núm thấp giọng mà vấn an những đồng liêu tiên thiên cao hơn người một bậc.

Bất công như vậy, phàm là người thì không thể nào cư xử thản nhiên được.

Chẳng bao lâu sau cá chép đã bắt đầu không nhảy được long môn, thế lại sẽ bắt đầu có bao nhiêu người… tính toán thiết lập một long môn mới đây?

Không hoạn ít, mà hoạn không đều.

Vừa vặn Tống tướng quân là một nông dân đăng đường thiên tử như vậy, hắn chính là xuất thân võ Trạng nguyên tam giáp, nhưng màở trong triều chìm nổi mấy chục năm, vào sinh ra tử bán mạng, cuối cùng lại chẳng bằng Trương Chi Hiền một hậu bối trẻ tuổi, đương nhiên là không quen nhìn giáo tông đã lâu.

Nhưng thế lực giáo tông suy cho cùng vẫn cực lớn, dù là ngươi không quen nhìn hơn, trừ vị Tống đại tướng quân không theo khuôn mẫu này thì cũng chẳng có bao nhiêu người trực tiếp nói ra.

Huống chi người nói vô tâm, người nghe hữu ý, vị người nghe này còn là Trâu đại nhân một cao đồ Mật Tông căn chính miêu hồng* như vậy.

Trâu Yến Lai nhướng mày, hiển nhiên là rất không vui, nhưng mà thời khắc phi thường, một tướng khó cầu, cũng không thể làm khó quá, chỉ có thể bóp mũi nhịn xuống, trong lòng có phần khó chịu mà nghĩ, nếu không phải trong triều thiếu người thì nhất định phải nghĩ một biện pháp đuổi mãng hán này đi xa tít, tránh ở trước mặt gây chướng mắt.

Tống A cũng chẳng biết là cốý khiến người ta ghét hay là thiên tính như thế, thấy Trâu Yến Lai không thèm đểý còn chưa chịu bỏ qua, dường như nhất định phải cùng đồng liêu thảo luận một phen về lỗi của giáo tông mới được, cũng chẳng nhìn xem mông vịđồng liêu này là ngồi trên cùng một hàng ghế với ai. Liền tiếp tục nói: “Ta nghe nói, lúc tiên hoàng tấn thiên, chỉ yêu quái kia cười to ba tiếng, thảm đạm màđi, ai biết rốt cuộc là chuyện thế nào? Theo ta thấy, đám mọt lộc quốc gia này hại nước hại dân nhất, nếu không có họ, chỉ sợ cũng chẳng có những sự cố lộn xộn này, chưa biết chừng Phổ Khánh ta bây giờ còn là một giang sơn thanh bình, các nơi mưa thuận gió hòa, bách tính an cư lạc nghiệp.”

Lời này thật sự thái quá, quả thực nhịn được chuyện này thì còn gì không thể nhịn.

Trâu Yến Lai từ vùng Đông Nhạc vừa đánh với quân Khăn Đỏ của Cố Hoài Dương vừa lui thủ Từ Nam, ngày đêm lo lắng hết lòng, gối giáo chờ sáng. Hắn tuy thân cư cao vị, suy cho cùng xuất thân hiển hách, xưa nay thong dong, đã khi nào từng chịu khổ như thế?

Chiến trường vô tình, mỗi một ngày đều có người chết đi, trên mỗi một tấc đất đều dính đầy máu của đối thủ và người mình.

Tam đại giáo tông tổn thất quá nửa, người khác không biết, chỉ nói Mật Tông, phàm là người mười hai tuổi trở lên, có thể vác được trường thương, kéo được trường cung đều đã lên chiến trường, xác chết quấn da ngựa còn không trọn vẹn, một vốc hoàng thổ qua loa rắc lên còn chưa khô, dù Trâu Yến Lai giỏi kiềm chế hơn, nghe lời này cũng không thể không thay sư môn xung quan nhất nộ.

Hắn đập bàn đứng bật dậy, giận dữ nhìn Tống A đại tướng quân, ***g ngực phập phồng kịch liệt mấy lần, mới gằn ra một câu: “Loạn trong giặc ngoài, quốc nạn ập xuống, thỉnh… Tống tướng quân nói năng cẩn thận.”

Tống A cùng hắn nhìn nhau giây lát rồi cười khẩy nói: “Ta chẳng qua hơi thêm ngôn ngữ thăm dò, Trâu đại nhân đã phỏng đoán như vậy, thị phi trong đây, mạt tướng nhìn chung minh bạch rồi.”

Trâu Yến Lai chau mày hỏi: “Tống tướng quân nói như vậy là cóý gì?”

Tống A âm chí nhìn hắn chằm chằm giây lát, nhưng không trả lời, gật gật đầu rồi quay người vén mành doanh trướng đi ra ngoài, dường nhưđã thông suốt điều gì.

“Sâu kiến hoành hành, quốc không ngày yên tĩnh, không biết xã tắc hôm nay, họ gì tên chi.”

Nét chữ cứng cáp biểu hiện ra dưới ánh đèn tù mù, bị Tống A xem xong nuốt mất, từng chữ từng câu đều như là chứa trong bụng.

Tờ giấy này đến từ lão sư của hắn, Tôn Minh Xung Binh bộ Thượng thư tiền triều hiện giờđãẩn cư hương dã, mười mấy năm qua, một đám người tu đạo tạp bài dã lộ dị quân đột khởi, còn có kỳ tài trận pháp Thi VôĐoan bất thế, trước giải mật ước, sau lại chia nhau mấy lần chuyên môn vây tiễu ám sát người trong giáo tông, thêm chiến tranh kéo dài, giáo tông trước mắt đã hoàn toàn không thể so với thời kỳ đỉnh thịnh.

Có thể nói là nhân tài suy tàn, chính là một thời cơ tốt.

Tống A nhận được tờ giấy này vào ba ngày trước, hắn biết một nhóm người của lão sư trong triều đã bắt đầu hành động, tân hoàng không nhu nhược như tiên đế, từ khi đăng cơ tới nay năm lần bảy lượt cóđộng tác, đều có khuynh hướng phế giáo tông, nhưng khổ nỗi thế lực giáo tông quá lớn, đồng thời không thể danh chính ngôn thuận.

Trước mắt Trâu Yến Lai kháng địch bất lợi, lui thủ Từ Nam, vừa vặn là một cơ hội tốt.

Không biết xã tắc hôm nay, họ gì tên chi…

Tống A đem câu này lặng lẽ nghiền ngẫm rất lâu, ngẩng đầu nhìn hướng sao trời sáng chói đến mức có phần quỷ dị, nhìn thẳng đến nơi bị ngọn núi cách trở không trông thấy.

Đây là thời đại loạn nhất, thời đại khiến người ta đổ máu đổ lệ, cũng là một thời đại cho người ta có thể mở ra khát vọng trong lòng, không phụ sở học bình sinh.

Văn trị võ công hơn mười năm, chẳng qua cúc cung tận tụy vì gia quốc thiên hạ, cho dù sau trăm tuổi sử xanh vô tình chẳng qua một nét, cũng coi như… không sống uổng đời này.

Tướng quân râu tóc bạc một nửa ánh mắt kiên định, quay người rảo bước đi về doanh trướng của mình, lại là một đêm thức trắng.

Đồng thời, Cố Hoài Dương lĩnh binh bức thẳng đại doanh Từ Nam nhận được một tờ giấy đến từ Thi VôĐoan, bên trên chỉ có một chữ– bại.

Thêm hai mươi ngày, Đại tướng quân Tống A của đại doanh Từ Nam cùng đầu lĩnh phản quân Cố Hoài Dương đại chiến ở Cự Châu suốt một ngày một đêm, Cố Hoài Dương tuyến loạn cờ giạt, lui thủ Tương Dương, Tống tướng quân tự mình dẫn binh truy kích ba mươi dặm, trong ba ngày liên tiếp thu phục “Lư Châu”“Cam Châu”“Dĩnh Lư”“Dương Thành” các nơi.

Một trận chiến thành danh, bức Cố Hoài Dương về tây cảnh Đông Nhạc.

Một phong thư liên danh cùng ngày liền đệ trình đến chỗ Hoàng thượng khi tin đại thắng truyền đến, công khai buộc tội đệ tử giáo tông ngồi không ăn bám, lấy Trâu Yến Lai ởĐông Nhạc thất bại làm trò cười.

Từ xưa đến nay, giáo tông và hoàng tộc giống như hai gốc cây sống dựa vào nhau, tuy rằng luôn bằng mặt không bằng lòng song không ai rời được ai. Thế nhưng trận pháp học trong giáo tông sớm suy vong, biến thành chi nhánh như bàng môn tàđạo, lại bởi vậy mà bại trong tay Thi VôĐoan, vẫn bị y đèđánh suốt, mấy năm qua liên tiếp bại lui.

Từ Nam đại thắng, lại cho Hoàng đế rốt cuộc thấy được hy vọng.

Dưới sựđồng ý ngầm của Hoàng đế, tháng tư năm này, cuộc dâng thư phản giáo thanh thế lớn do thắng lợi của một trường chiến dịch cùng quần tình kích phấn đã bắt đầu.

Mâu thuẫn trăm ngàn năm qua như sóng ngầm cuộn trào rốt cuộc được vạch kế, càng không thể vãn hồi.

Mà Thi Vô Đoan to gan lớn mật –đại phản tặc trong phản quân danh tiếng chỉ sau Cố Hoài Dương lúc này cực kỳ lưu manh mà cải trang một phen, trà trộn trong đếđô Bình Dương, mai danh ẩn tích qua lại như thoi trong tổ chức thần bí“Nhân Tự Hào thương phố” do y một tay kiến lập, đến nay rốt cuộc bắt đầu phát huy tác dụng, ở kinh thành ngay dưới chân thiên tử, liên lạc những “nghĩa sĩ” phản giáo càng lúc càng nhiều vào một chỗ, trở thành một nhánh lực lượng đặc biệt.

Nhỏ từ hiệu cơm sáng, lớn đến tiền trang kỹ quán, chỉ cần nơi có tiền lưu thông thìđều có bóng dáng của Nhân Tự Hào thương phố.

Thi Vô Đoan ngồi trong tửu quán, viết “ngọn đèn thứ ba” trên một tờ giấy be bé, sau đó nhét vào ống trúc dài nhỏ, gọi: “Tiểu nhị, tính tiền.”

Tiểu nhị nhanh nhẹn qua đây, dùng người che mà cất bạc vụn vàống trúc, miệng nói: “Khách quan đi thong thả, lần sau lại đến!”

Sau đó sượt vai mà qua, như là chưa bao giờ quen biết.

Thi Vô Đoan điềm nhiên đi dạo một vòng trên phố thị, lúc này mới về tới chỗở tạm thời – hậu viện của một phường bạc, lấy ra cuộn giấy ban nãy bị nhét vào tay áo, bên trên là một hàng chữ nét mực hơi nhòe:

Đông Hải chúng ma ảnh đột nhiên biến mất, không thấy bóng dáng Ma quân.

Thi Vô Đoan cúi mắt nhìn tờ giấy này rất lâu, trong lòng bàn tay bấy giờ mới bùng lên một ngọn lửa nhỏ, đốt nóđi, hỉ nộ không ra sắc màđứng tại chỗ một lúc lâu, rồi quay người vào phòng.

Chỉ có lúc vào cửa trên mu bàn tay nắm khung cửa lộ ra gân xanh-

Y rốt cuộc đi đâu rồi?

Y… còn sống chứ?

Ngoài ngàn dặm, trên Đại BồĐề sơn thời điểm cả nước đã xuân về hoa nở vẫn đang bị tuyết phủ kín, lúc này lại có một vị khách không mời.

Người tới vận bạch y, thoạt nhìn như làđãđi một quãng đường rất xa, bạch y không còn trắng như thế nữa, thoáng có vẻ gió bụi mệt nhoài, đứng ngây ra ngay bên ngoài Đại hỏa chi trận Thi VôĐoan bố trí, nét mặt ngỡ ngàng, dường như có chút thất hồn lạc phách.

Vòng lửa to kia không ai có thể nhìn thấy, trừ phi có người muốn xâm nhập Đại BồĐề sơn, hoặc làĐại Thừa giáo tông vi ước, thế nhưng nam nhân này lại có thể.

Phong trào phản giáo ngày càng mạnh, Đại Thừa giáo tông co cụm trên BồĐề sơn không ra, đóng cửa tạ khách, dù sao cũng làđại trận cổ xưa mà cổ giáo lưu truyền ngàn năm tới nay khởi động, cơ hồ phong bế cả ngọn núi.

Nhưng màđúng lúc này, trên tuyết sơn lại có một đệ tử trẻ tuổi đi xuống, từ xa xa thi lễ với nam nhân bạch y, cất cao giọng nói: “Tông chủ có mệnh, khách quýđến, lệnh vãn bối ra nghênh đón.”

Bạch y nam nhân thoáng sửng sốt hỏi: “Ta?”

Đệ tử trẻ tuổi gật đầu: “Mời theo vãn bối, tông chủđang chờ khách nhân ởđình nghênh khách.”

Bạch y nhân dừng một chút rồi im lặng theo lên.

Đình nghênh khách của Đại Thừa giáo tông ở ngay lưng chừng núi, chính làđường ranh giới của đỉnh tuyết và thực vật, nơi đó nở rộ một loại hoa kỳ dị, không có lá cũng chẳng có cọng, trực tiếp từ dưới đất chui ra, một nửa màu tím đen, một nửa màu trắng, tên là âm dương hoa, truyền thuyết là hoa thần ngăn cách âm dương hai giới.

Một lão nhân hành động có vẻ hơi chậm chạp đang kiên nhẫn tưới âm dương hoa.

Đệ tử trẻ tuổi dẫn đường sau khi hành lễ liền tựđộng lui ra, bạch y nhân chìa tay sờâm dương hoa, mặt màu trắng tựđộng uốn qua, mặt tím đen lại chủđộng dán trong lòng bàn tay y như có sinh mệnh.

Lão nhân không hề quay đầu nói: “Đến rồi? Ngồi đi.”

Bạch y nhân nhíu mày hỏi: “Ông biết ta là ai sao?”

Lão nhân buông bình nước, quay đầu lại nhìn y một cái mà cười nói: “Đại danh của Ma quân như sấm bên tai.”

Bạch y nhân chính là Bạch Ly mất tích không biết đã bao lâu, y chần chừ một chút rồi ngồi trên chiếc ghếđá dưới âm dương hoa thấp thoáng. Lão nhân cũng chẳng nói chuyện với y, chỉ chậm rãi tưới hoa, cả một đình hoa lần lượt tưới đến, nhất nhất dọn dẹp cành lá, làm từ chính ngọ mãi đến khi mặt trời ngả về tây.

Bạch Ly hiếm khi không sốt ruột, chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh nhìn ông ta loay hoay, chẳng nói câu nào – nếu để người biết rõ nhìn thấy thì nhất định phải kinh ngạc một phen vì Ma quân hỉ nộ vô thường mà cũng có thời điểm bình hòa như vậy.

Mãi đến lúc tịch dương ngả về tây, lão nhân mới xắn tay áo dính bùn đất, ngồi đối diện Bạch Ly, dùng đôi tay lấm lem rót một chén trà lạnh, đặt trước mặt Bạch Ly nói: “Mời Ma quân.”

Bạch Ly thật sự bưng lên uống.

Lão nhân nhìn y chậm rãi uống hết, bấy giờ mới nói: “Trà này chính là tập hợp sương hoa từâm dương hoa, cần được pha trong nước tuyết, uống một chén, tuy rằng lạnh băng thấu xương, lại là giai phẩm có thể nâng cao tinh thần, cường thân kiện thể.”

Bạch Ly lại nói: “Đa tạ.”

Lão nhân nhìn y gật đầu, đoạn hỏi: “Ma quân vì sao đến đây?”

Câu hỏi này khiến Bạch Ly sửng sốt, y nhíu mày, ngẩng đầu nhìn những cánh hoa màu tối không ngừng tụ tập bên cạnh, rất lâu sau mới hơi do dự nói: “Ta… không biết.”

Lão nhân không hề thúc giục, chỉ im lặng ngồi đối diện, cẩn thận thưởng thức món trà lạnh do âm dương hoa lộđọng thành.

Không biết bao lâu sau, Bạch Ly mới thấp giọng nói nhưđộc thoại: “Ta không biết, cũng không minh bạch, càng không rõ nên làm thế nào. Họ nói ông làđại tông chủ, là lão hồ ly không biết xấu hổ, còn có kẻ nói ông là người có trí tuệ nhất trên đời này, ông biết chứ?”

Đại tông chủ Chấp Diệp đại sư cười nhặt một chiếc lá to từ trên non xa bay xuống, cuốn một vòng dán bên tai Bạch Ly mà nói: “Đây là lá cây bồđề tiên, hãy lắng nghe cẩn thận.”

Bạch Ly lắng tai nghe giây lát, sau đó nhíu mày nói: “Ta không nghe thấy gì cả.”

Chấp Diệp đại sư nói: “Vốn chẳng có gì cả, tiên âm gìđóđều là gạt người thôi.”

Bạch Ly khó hiểu nhìn ông ta.

Chấp Diệp đại sư nói: “Có người nói y nghe thấy, kỳ thật chẳng qua là trong lòng y nghĩ như vậy rồi tẩu hỏa nhập ma, còn tưởng rằng mình nghe thấy được – con người ta luôn tin tưởng thứ mình muốn tin tưởng mà.”

Ông ta chìa ngón tay trỏ ngực Bạch Ly mà nói: “Tâm chính là ma chướng, vây khốn ngươi không ra được, cũng vây khốn y không ra được.”

Bạch Ly ôm ngực.

Chấp Diệp đại sư tiếp tục nói: “Nhưng mà Ma quân đã tìm về huyết mạch và hồn phách thất lạc, trải qua trăm kiếp, cửu tử nhất sinh. Chẳng lẽ không phải đã buông xuống rồi sao? Chẳng lẽ không phải đã ra được rồi sao?”

Bạch Ly nói: “Nhưng ta không hề… Ta vẫn không biết nên làm thế nào.”

Chấp Diệp đại sư cười ha ha, đứng dậy quay người đi lên núi, miệng lại nói: “Chuyện này có khó gì, đẩy đại sơn kia ra, tách nước sâu kia ra, gạt đổ bức tường sập, sau đó bện một người cỏđể dỗ y, dỗđến khi y nín khóc mà cười, chẳng phải được rồi sao?”

Bạch Ly ngớ ra.

Mãi đến khi Chấp Diệp đại sư rời khỏi rất lâu, y vẫn đứng ngơ ngác trên đỉnh núi hoàng hôn bao phủ, không biết bao lâu sau mới chậm rãi lộ ra nụ cười đã lâu không thấy, đầu cũng chẳng quay lại màđi xuống chân núi.

–

*Căn chính miêu hồng: Xưng hô đặc thù trong niên đại đặc thù. Đại khái là khi đó thân phận bần nông khá cao, nên thường nói “căn chính miêu hồng” (căn là rễ còn miêu là mầm), “càng nghèo càng cách mạng”. Con em địa phú thì luôn bị xa lánh. Hiện nay thì căn chính miêu hồng chỉ con cháu cộng sản. Tuy nhiên trong bối cảnh truyện có lẽ câu này còn chưa được dùng, nên mình nghĩ đại khái là để chỉ chung các môn đồ giáo tông địa vị khá cao, “gốc” khá to thời bấy giờ.

68. Chương 68: Ngọn Đèn Thứ Tư (1)

“Nói đi.”
Thi Vô Đoan đẩy cái đĩa nhỏ trong tay ra trước, HạĐoan Phương ngồi đối diện tưởng như chạy nạn trở về, vẻ mặt tang thương, giành lấy như quỷ chết đói đầu thai. Bánh nướng trong đĩa không to, bị hắn một hơi nuốt chửng như không kịp nhai.

Ăn đủ bảy tám cái, hắn mới thống khổ ngẩng đầu, nói với Thi Vô Đoan: “Trà…”

Thi Vô Đoan nhìn tướng ăn như hổđói kia, cùng với vụn bánh dính đầy râu hắn, vốn mấy ngày nay ăn uống không tốt, lúc này quả thực có chút buồn nôn, cảm thấy khát thay, liền tùy tay lấy ra một ấm nước lạnh, rót cho một chén, nhìn HạĐoan Phương uống từng ngụm như trâu, hỏi: “No rồi chứ?”

Nét mặt HạĐoan Phương càng thống khổ, nói: “Bánh nướng này sao có nhân thịt? Bao nhiêu đồng một cái vậy?”

Thi Vô Đoan nói: “Ta trả tiền.”

HạĐoan Phương lập tức bình tĩnh lại: “À, thế cho ta đĩa nữa.”

Thi Vô Đoan: “…”

Cho đến khi đĩa bánh thứ hai bưng lên, HạĐoan Phương mới vừa ăn vừa nói: “Hành tung của Ma quân chúng ta không truy tra được, nhưng có thể thấy phía triều đình cũng không truy tra được, bằng không lần này Hoàng đế công nhiên truy cứu giáo tông như vậy, Mật Tông vẫn có quan hệ không kém với Ma quân, sao có thể không liên lụy đến y?”

Thi Vô Đoan nhíu mày nói: “Ai bảo ngươi nói chuyện này?”

HạĐoan Phương nói: “A, không nói chuyện này à? Không nói chuyện này vậy vì sao ngươi cho các huynh đệ môn thứ mười bảy đi truy tung dấu vết ma ảnh?”

Thi Vô Đoan nhìn hắn một hồi, im lặng giây lát, sau đó hơi cao giọng nói: “Người đâu! Trướng phòng đâu? Bảo với trướng phòng, tiền cơm tính vào người này…”

Thi Vô Đoan còn chưa dứt lời thì HạĐoan Phương đã bổđến như lâm đại địch mà bịt miệng y: “Lục gia ngài đại nhân không so đo với tiểu nhân, phi! Xem cái miệng của ta, không có việc gì liền nói càn nói bậy.”

Thi Vô Đoan nhìn hắn.

HạĐoan Phương đành nghiêm mặt nói: “Hướng đi của Trâu Yến Lai đã rõ ràng, Đả Cốc đạo bên kia đã bố trí tốt rồi, vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gióđông, lục gia cứ yên tâm.”

Thi Vô Đoan bấy giờ mới gật đầu, xoay chén trà chơi một hồi rồi hỏi: “Thời gian này, giáo tông bên kia cóđộng tĩnh gì?”

“Hoàng đế hạ lệnh, liệt ra mấy tội trạng của Nhan Chân, chắc hẳn lục gia đã biết rồi.” HạĐoan Phương nói.

Thi Vô Đoan gật đầu: “Biếm làm thứ dân, vĩnh viễn không dùng.”

HạĐoan Phương thở dài: “Không sai, theo ta thấy thì Hoàng đế này cũng là một người sát phạt quyết đoán, chỉ tiếc quyết đoán đến độ không hợp thời.”

Thi Vô Đoan nửa thật nửa giả cười cười mà nói: “Bên giường há dung người khác ngủ ngáy, cũng là nhân chi thường tình thôi. Ta nghe được tin tức đến từ chỗđại ca, bảo rằng Mật Tông tiên phong còn trên chiến trường, lão Hoàng đế cũng rất thú vị, rõ ràng là dùng người ta như lừa, đánh roi còn muốn để người ta kéo xe cho mình.”

Y nhớ tới điều gìđó, lại hỏi: “Huyền Tông thì sao? Huyền Tông thế nào?”

HạĐoan Phương chần chừ giây lát rồi nói: “Bích Đàm chân nhân đóng cửa tạ khách, sự vụ bên dưới nhất loạt giao cho đệ tử xử lý, nghe nói là vất vả lâu ngày thành tật, mỗi ngày giả nhu nhược, Cửu Lộc sơn có một sốđặc thù, Hoàng đế không tiện trực tiếp khai đao, đành treo đó, hạ một mệnh lệnh không mặn không nhạt, mệnh phản tỉnh.”

Thi Vô Đoan nhíu mày – Hoàng đếđương nhiên không dám động đến Cửu Lộc sơn, dù sao bảy ngọn sơn đăng vẫn làđốt trên tếđàn của người ta, dù trước mắt vị Thánh thượng này có chút đặc lập độc hành, tính toán trùng chỉnh triều cương, tước đại quyền của giáo tông trăm ngàn năm qua, vẫn phải chúý một chút, liền nói: “Thư ta bảo ngươi đưa, ngươi đưa đến chưa?”

Sắc mặt HạĐoan Phương lập tức biến thành rất bất thường.

Thi Vô Đoan lập tức nhìn ra, truy hỏi: “Sao? Khổ Nhược sư thúc nói thế nào?”

HạĐoan Phương ấp úng hồi lâu mới nói: “Ta phái người lén gặp Khổ Nhược đại sư, bàấy… bàấy nói ‘Nếu sớm liệu được tiểu tặc Thi VôĐoan này một ngày kia sẽ khi sư diệt tổ, đại nghịch bất đạo như vậy, lúc trước không nên bảo vệ hắn, mà nên tự tay bóp chết hắn trên Cửu Lộc sơn, tránh cho hiện giờ lão bà tử ta dù nhắm mắt, cũng không còn mặt mũi nào đối mặt với liệt tổ liệt tông giáo ta’.”

Trên mặt Thi VôĐoan không hề có phản ứng gì mạnh, ngược lại như là trong dự kiến, một lát sau mới dùng giọng điệu bình bình nói: “À.”

“Còn có…” HạĐoan Phương cúi đầu.

Thi Vô Đoan hơi nghi hoặc nhìn qua, thản nhiên nói: “Bàấy còn nói lời gì không dễ nghe, ngươi cứ việc cho ta biết, không sao đâu.”

HạĐoan Phương im lặng hồi lâu mới thấp giọng nói: “Khổ Nhược đại sư không nói gì khác nữa. Bàấy xé thư của ngươi, đuổi người ta phái ra ngoài, đêm đó, liền…”

Thi Vô Đoan thần sắc thoáng biến đổi, hỏi: “Cái gì?”

“Treo cổ tự tử…” HạĐoan Phương nhanh chóng nhìn lướt qua nét mặt Thi VôĐoan, nói, “Vào thời khắc đặc biệt như hiện giờ, Huyền Tông không muốn có thêm rắc rối, chuyện này nếu nói không rõ, bị tội ‘phản quốc thông địch’ chỗ Hoàng đế kia không tính là gì, chỉ sợ là họđã phong tỏa tin tức, bí mật không phát tang…”

Trong đầu Thi VôĐoan “Ầm” một tiếng, nhìn thấy môi HạĐoan Phương mấp máy, nhưng không nghe rõ hắn nói những gì, chén trà trong tay phút chốc vỡ làm đôi, chẳng biết qua bao lâu y mới nói khàn khàn: “Ngươi nói… ngươi nói cái gì?”

HạĐoan Phương mím môi, nói nhỏ: “Lục gia, nên nén bi thương đi.”

“Nhưng bàấy chẳng phải nói… chẳng phải nói không còn mặt mũi nào đối mặt với liệt tổ liệt tông giáo ta sao?” Câu này chẳng biết thế nào lại buột miệng mà ra, Thi VôĐoan giống như không biết mình đang nói những gì, ngay cảánh mắt cũng trống rỗng, lắc đầu cực chậm chạp, “Bàấy chẳng phải nói… Bàấy chết cái gì?”

“Lục gia…”

Thi Vô Đoan đột nhiên đứng bật dậy, tay áo quét ấm chén trên bàn vang lách cách một hồi, HạĐoan Phương vội kéo y lại mà hỏi: “Ngươi muốn đi đâu?”

Thi Vô Đoan không nói không rằng bẻ tay hắn ra rồi quay người đi ra ngoài.

HạĐoan Phương bị khuôn mặt trắng bệch lại không hề biến hóa kia của y dọa, ở phía sau gọi: “Lục gia! Lục…”

Nhưng Thi VôĐoan càng lúc càng bước nhanh, ném lại một câu “Đừng đi theo ta”, rồi không còn thấy bóng dáng.

Y dường như không biết đi phương nào, hãy còn ngây ngây ngơ ngơ, nhảy lên ngựa, tùy súc sinh kia đi đông đi tây, bản thân cũng chẳng biết mình phải đi đâu.

Trên đời này, thống khổ nhất vĩnh viễn không phải là bị người khác phụ, nếu là như thế, chỉ cần mình nguyện ýthì buông ra rất dễ, nhưng nếu phụ người, mỗi khi nhớ tới luôn phải bị lương tâm làm phiền, không kết thúc, không ngừng nghỉ.

Cho dù là hạng đại gian đại ác ngoài miệng vạn loại vô tình, trong lòng muôn vàn vô sỉ, để tiếng xấu muôn đời, thậm chí rơi vào bêu danh trăm năm, suốt cuộc đời cũng nhất định phải có một tuyến lương tâm, chỉ cần một hơi thở vẫn còn thì không tránh được đêm khuya mộng hồi bịác mộng đánh thức, mỗi khi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng đều phải tự hỏi một câu rằng…Đâu chỉ như thế?

Đâu chỉ như thế?

Thi Vô Đoan nghĩ, trưởng bối duy nhất từng bảo hộ y thời thiếu niên kia, người duy nhất từng dùng tính mạng, tự do và tôn nghiêm bảo hộ y, khi nhìn thấy người HạĐoan Phương phái đi, nên là tâm tình thế nào, mới có thể giận cực mà cười? Lại nên là tâm tình thế nào, mới có thể khiến bà treo cổ tự tử ngay đêm đó?

A… Đúng rồi, y thoáng mù mờ nói với mình, Khổ Nhược sư thúc cảđời đều sợ sư môn chia rẽ, đồng môn tương tàn.

Ngực y dường như có một ngọn lửa bốc cháy dữ dội, đốt hết ngũ tạng lục phủ, tim gan ruột bụng, đau cực kỳ.

Thi Vô Đoan khom lưng, cơ hồ là từ trên lưng ngựa lăn xuống, sau đó cả người nằm ngửa trên bãi cỏ vùng ngoại thành, cuộn tròn mình lại. Ngón tay gắt gao xuyên qua bùn đất, chụp đến rễ cỏ, có cảm giác muốn rống to, hoặc là khóc to một hồi, nhưng mà ngẩng đầu nhìn thấy tứ dã mênh mang, thủy chung chỉ có thể chịu đựng không rên một tiếng.

Khoảnh khắc ấy kéo dài đến không thể dài hơn, khiến người ta phảng phất cóảo giác rằng thống khổ sẽ vĩnh viễn không qua đi.

Đột nhiên, một con tiểu trùng bện bằng cỏ xiêu xiêu vẹo vẹo khập khiễng nhảy đến trước mặt y, không biết là ai làm mà có thể thôđến thiên địa kinh quỷ thần khiếp như thế, ngay cảđầu vàđuôi cũng chẳng phân rõ.

Chính bản thân tiểu trùng cũng thường xuyên không biết nên đi phương hướng nào, đành vung vẩy bốn cái chân không đều, dùng hết tứ chi màủi Thi VôĐoan.

Nhưng mà… trùng gì mới có bốn chân?

Thi Vô Đoan sửng sốt hồi lâu, chậm rãi ngồi dậy, mặc cho vật mới mẻ bốn chân kia nhảy lên đùi. Sau đó y thấy, ở nơi không xa có một người đứng đó, người nọ dường như hơi mất tự nhiên, chẳng biết làm thế nào cho phải, bắt gặp ánh mắt y liền cuống quýt dời tầm nhìn, giây lát sau lại không nhịn được nhìn qua.

Y lặp lại động tác chẳng hề cóý nghĩa này không biết bao lâu, rốt cuộc mới lấy đủ dũng khí, dùng giọng điệu nghiêm túc dị thường, gượng gạo nói: “Ngươi… cười cái đi?”

69. Chương 69: Ngọn Đèn Thứ Tư (2)

Thời gian giống nhưđãđảo ngược một vòng, trở về hai mươi năm trước, thiếu niên nho nhỏ trong sơn động nhón tiểu trùng bằng cỏ, chơi xấu mà nói: “Ôi ôi, Tiểu Ly Tử, cười cái đi.”
Họ từng hồn nhiên như vậy.

Một người giống như tờ giấy trắng, không hề có tâm sự, chẳng hiểu gì hết, một người trong lòng chỉ có chút hỉ bi nhỏ như vậy, được tiểu gia hỏa kia ở bên ngoài gọi một tiếng là phiền não gì cũng mất sạch.

Nháy mắt ấy, Thi VôĐoan phảng phất cóảo giác kỳ dị, dường như hết thảy đều chưa từng phát sinh, ai cũng chưa từng chảy nhiều máu như vậy, ngực ai cũng chưa có vết sẹo đỏ thắm như chu sa kia, gặp mặt mang máng như hôm qua, xa xa gọi một tiếng tiểu danh, là có thể nắm tay đi ra ngoài, rong chơi giữa sơn thủy.

Con người ta… rốt cuộc vì sao mà phải lớn lên?

Nếu có thể vĩnh viễn sống ở thời ấu niên, phải chăng sẽ không có sầu lo, không có thù hận, không có xung đột với cả thếđạo nhiều và dữ dội như vậy, sẽ không gánh vác trên lưng lắm đến thế, không cần cùng người từng thân mật khăng khít, sóng vai ngủ dưới đại thụ mỗi người mỗi ngả, đao binh chĩa vào nhau?

Phải chăng muốn chạy là có thể chạy, muốn nhảy là có thể nhảy, toét miệng là có thể cười to, mỗi ngày đều có thể tràn ngập hiếu kỳ, tràn ngập khoái lạc mà sống tiếp, vì một số việc nhỏ nhặt không đáng kể mà phiền não?

Phải chăng, đừng hiểu nhiều như vậy thì tốt rồi?

Đồăn nếu còn thừa, dăm ba hôm là phải mọc nấm, trái cây nếu nhét dưới đất, hai ngày là thối, nước tràđể bên ngoài, qua đêm là không thể dùng nữa.

Lòng người cất trong bụng mấy chục năm, chẳng lẽ cũng sẽ thối rữa, biến chất… thậm chí hoàn toàn thay đổi?

Thi Vô Đoan cố gắng vài lần, khóe miệng máy móc nhếch lên lại hạ xuống, nhưng thủy chung không thành nụ cười, giây lát sau y rốt cuộc thấp giọng nói: “Ta không cười được.”

Bạch Ly thăm dò tiến một bước, phát hiện Thi VôĐoan không hề phản đối, lúc này mới nhưđộng vật nhỏđi vào địa bàn không thuộc về mình, gần như nơm nớp lo sợ mà lại gần, mãi cho đến trước mắt Thi VôĐoan, mới chậm rãi ngồi xổm xuống, cùng y bốn mắt nhìn nhau.

Thi Vô Đoan đột nhiên cảm giác được “huyết thống và hồn phách trở về” là gì, sao có thể như Chấp Diệp đại sư nói, khiến người ta tê tâm liệt phế rồi thoát thai hoán cốt, y phát hiện ánh mắt Bạch Ly đột nhiên trở nên trong veo khác thường, vẻ bạo ngược thoạt nhìn khiến người ta kinh hồn táng đảm bỗng nhiên đều không thấy nữa, như tiểu hồ ly tính tình hơi không tốt nhiều năm trước trong sơn cốc kia, có sự yêu ghét thuần túy nhất.

Sự chấp nhất trong ánh mắt ấy giống với Ma quân, nhưng sựôn nhuận và trong veo lại như là con thỏđôi mắt đen láy kia.

Bạch Ly hỏi khẽ: “Ngươi làm sao vậy?”

Thi Vô Đoan đột nhiên quay đi, chỉ cảm thấy trong dạ dày quay cuồng một cơn, phảng phất đau đớn như thiêu đốt trong ngực bụng vừa nãy còn chưa qua đi, khó chịu đến mức cơ hồ trước mắt tối sầm, y lại chỉôm chặt lấy ngực mình, không rên một tiếng.

Bạch Ly nhẹ nhàng nắm lấy tay y, một cánh tay khác vòng qua lưng, ôm hờ vai y, như là không dám lỗ mãng, trong lúc đó thoáng chần chừ một chút.

Nhưng Thi VôĐoan lại đột nhiên vùi đầu xuống, gục đầu lên ngực người nọ, chẳng ai thấy rõ nét mặt y.

Sau đó Bạch Ly nghe thấy y cười khe khẽ.

Tiếng cười kia đến cuối cùng lại có chút đáng sợ, pha lẫn sự lạnh lẽo không nói nên lời, dường như kết vụn băng, đóng băng hết trong trong ngoài ngoài.

Hỉ cực mà khóc, bi cực mà cười.

Trăm mối cảm xúc ngổn ngang, chẳng biết làm sao cho phải, chỉ có một tiếng cười thảm. Tất cảủy khuất của hai mươi năm phong đao sương kiếm lẻ loi độc hành nằm hết trong đó, hóa ra cảđời này, kỳ thật có thể khổ như vậy, khổ đến tột cùng, không thể nói được.

Không người để nói, không chỗđể kể, chỉ có thể giả vờ vững vàng bất động, từđầu đến cuối.

Bạch Ly thở dài, cảm thấy hình như mình đã làm sai, hoặc là bị lão hòa thượng trông không tốt đẹp kia lừa rồi – nụ cười này của Thi Vô Đoan, quả thực túm tim y lên mà treo giữa không trung, vô luận thế nào cũng chẳng rơi xuống được.

Y ôm chặt lấy Thi VôĐoan, giữa tứ dã mênh mang, nơi vết chân hiếm đến, ôm lấy người nọ như nương tựa lẫn nhau… Dường như y đã không còn là Ma quân thân phận xấu hổ, người nọ cũng chẳng phải là Thi lục gia xuất quỷ nhập thần.

Chẳng biết bao lâu sau, Bạch Ly cảm thấy ngực không biết từ khi nào đã bắt đầu ướt đẫm, chất lỏng ấm áp xuyên thấu qua y phục, dán lên ngực y.

Khi y muốn cho Thi VôĐoan khóc, Thi Vô Đoan luôn đáp bằng nụ cười lạnh, hiện giờ y muốn chọc cười người nọ, lại chọc khóc mất tiêu.

Tâm tư Bạch Ly chẳng biết đã bay tới nơi xa nhường nào, trong lòng ôm người kia, ngẩng đầu nhìn nơi xa xăm, trong nháy mắt mù mờ cực kỳ. Y nghĩ, ta đã làm cái gì thế? Mấy năm nay, đều đang tranh giành những gìđây?

Bảo tọa chí tôn hoặc uy danh vôđịch, đều như là một trò cười nhàm chán.

Chỉ có cuối cùng của cuối cùng, khi vết thương chồng chất mà dựa vào nhau, rốt cuộc mới được yên tĩnh giây lát, động cũng chẳng nỡ động một chút, đắm chìm trong sự yên tĩnh như thế, phảng phất ngồi đó, là có thểđợi đến khi nhìn thấy trời tàn đất tận vậy.

Ta biết ta sai rồi, Bạch Ly nghĩ thầm trong lòng, ôm Thi VôĐoan chặt hơn – nhưng đồ khốn nhà ngươi, sao lại cố chấp như vậy chứ? Ngươi thì không sai sao? Ngươi có dám cúi đầu một lần không?

Sau đó y cúi đầu, vai động động khe khẽ, mặt Thi VôĐoan theo động tác của y hơi ngẩng lên, chẳng biết từ khi nào lại ngủ thiếp đi.

Y dường nhưđã kiệt sức, nhưng vẫn nhíu mày rõ chặt, cơ hồ lưu lại đó một đường thâm căn cốđế.

Vừa nhìn biết ngay chẳng có mộng đẹp gì, Bạch Ly nhẹ nhàng giơ ngón tay vuốt bằng vùng chân mày của y, trong lòng thầm nghĩ, người thẹn với lòng mới không mơ thấy mộng đẹp, ngươi từ nhỏ thông minh như vậy mà không hiểu được đạo lý này sao? Hoặc giả hiểu được… chỉ là không muốn thừa nhận nhỉ.

Bạch Ly nhớ tới lúc nhỏ, mỗi một lần hai người tranh cãi, đều là Thi VôĐoan cúi đầu trước, cho dù mình biến thành tiểu nữ hài lừa gạt như vậy, y cũng chỉ một câu đã tha thứ ngay.

Vậy thì… lần này nên đến phiên ta nhường ngươi một lần đi.

Bạch Ly chậm rãi ngửa ra sau, nằm trên cỏ, để người nọ dựa được thoải mái hơn một chút.

Y nhắm mắt lại, trong lòng vẫn chua chua ngọt ngọt mà thầm nghĩ– mẹ kiếp, chuyện này mà cũng phong thủy luân chuyển sao?

Sau đó khóe miệng Bạch Ly không thểức chế mà hơi nhếch lên, ánh dương ấm áp chiếu lên mặt y.

Kỳ thật cũng không có gì– Bạch Ly nói với mình, ít nhất ta có thể thoải mái mà nở một nụ cười với mình như vậy, không phải cũng tính là lời rồi sao?

Thi Vô Đoan mất khống chế, lửa y đốt lại không hề thoát ly quỹđạo thiết kế sẵn, ngọn đèn thứ tư trên đại lục này đã mượn tay HạĐoan Phương bố trí xuống –đó là yếu đạo nam bắc Đả Cốc đạo.

Đây còn là quan đạo năm đó Thái Tông Hoàng đế xây dựng khi tại vị, từđếđô Bình Dương phía tây vòng qua Tam Dương quan, qua Hồ Châu, Lan Châu, cho đến Hoài Trung, xuyên suốt nam bắc, vận lương tống binh đều phải đi qua đường này, trên đường qua Từ Nam, Tam Dương quan, Chu Châu ba đại doanh đóng quân, dọc đường đề phòng nghiêm ngặt, lại thêm giáo tông, cam đoan dùđại tai đại nạn hay hưng binh ởđây, cũng khiến cho Đả Cốc đạo không bị cắt đứt, trừ phi thành trì một bên bị chiếm lĩnh, nếu không đường sá nhất định bình thường, tuyệt khó phá hoại.

Muốn qua quan đạo, văn điệp thông quan các loại phải đủ hết, nếu không nhẹ thì bị nghiêm tra, nặng thì hạ ngục.

Mà lúc này Mật Tông Trâu Yến Lai bị tội, bị Hoàng đếđiều đến Tây Bắc, chính là tuyến Đả Cốc đạo, phải chung đường với Trương Chi Hiền, đi thu dọn hỗn loạn nơi đó.

Hôm ấy hắn rời khỏi là một ngày diễm dương mười dặm, không ai tiễn, thậm chí không ai biết, hắn lặng lẽ mang theo một tờ thánh chỉ, một chiếc đơn xa chậm rãi đi trên cổđạo bụi mù lởn vởn.

Rất nhiều người từng kỳ vọng vào hắn, cho rằng hắn là một anh hùng, hắn từng bày mưu nghĩ kế, tính toán quyết thắng ngàn dặm, lại phát hiện, anh hùng cũng cần thời cuộc thành toàn.

Một người rốt cuộc có thể khuất phục tới mức độ nào đây?

Mỹđức không ai biết, hay là… vừa mới muốn đại triển hoành đồ thìđã bị bẻ gãy cánh?

Chẳng ai biết nháy mắt ấy trong lòng Trâu Yến Lai đang suy nghĩ gì, hắn chỉ không nói không rằng ngồi trong xe với khuôn mặt đầy râu ria, ngỡ ngàng nhìn nóc xe tròng trành, phảng phất ngay cả phẫn nộ và hậm hực cũng không phát ra được, một hơi trút hết, dường như chẳng thể thở nổi nữa.

Không biết qua bao lâu, nam nhân từng ở trên núi cao tính kế vạn ngàn thần ma này đột nhiên động một chút, mắt xoay qua bên cạnh, giống như là thình lình sống lại vậy.

Sau đó hắn trầm trầm mở miệng hỏi: “Đến nơi nào rồi?”

Xa phu cẩn thận hồi đáp: “Hồi đại nhân, chúng ta đã rời khỏi cảnh nội Từ Nam, về phía tây Tam Dương quan, sẽ lập tức vào cảnh nội Cát An.”

Đã ra khỏi Tam Dương quan, Trâu Yến Lai đột nhiên dùng tay bưng mặt, thình lình phát ra một tràng cười, tiếng cười đè rất thấp, dường như mắc trong họng, thanh âm càng lúc càng khàn, cuối cùng lại có chút nhưđứt hơi khản tiếng. Đang cười thì nước mắt rơi xuống, chảy ra theo kẽ ngón tay, vừa mặn vừa đắng.

Chim còn chưa hết, cớ sao đã cất cung tốt?

… Nguyện thiên tử thánh minh triều ta vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế.

Đúng lúc này, xe ngựa đột nhiên dừng lại, cả người Trâu Yến Lai suýt nữa đập lên cửa xe, bên ngoài truyền đến tiếng ngựa hí chói tai và tiếng kêu to có chút kinh hoảng của xa phu.

Trâu Yến Lai định thần, miễn cưỡng kìm nén cảm xúc, trầm giọng hỏi: “Chuyện gì vậy?”

Qua một hồi lâu, tiếng một thị vệ mới từ ngoài cửa xe truyền đến, người nọ nói: “Đại nhân, chỉ sợ phía trước đã xảy ra chuyện.”

“Cái gì?” Trâu Yến Lai xốc màn xe bước xuống, vừa mới lộ diện, lập tức bị một con đại điểu quỷ dị sượt qua đầu, hắn hoảng sợ, vội cúi đầu né, chỉ thấy đất trời đen kịt, không thấy trăng sao, vừa nãy vẫn là mười dặm diễm dương, lúc này lại đột nhiên tối sầm, đại lôi liên miên vang lên từ chân trời, phi điểu cổ quái toàn thân đen sì, nhìn kỹ mới thấy lại là quạđen sinh ra đểăn thịt thối, lượn vòng không đi, đáng sợ vô cùng.

Trâu Yến Lai thầm run sợ, phản ứng đầu tiên làĐả Cốc đạo đã xảy ra chuyện, song giây lát sau hắn liền phản ứng được, minh bạch Thi VôĐoan bị Tống A đại tướng quân ngăn trở, kỳ thật không vươn tay đến nơi này, hắn sửng sốt một lát, không biết đó là thủ thuật che mắt gì, nhưng trong lòng hiểu rõ là nhằm vào mình.

Đột nhiên tiếng nổ tung vang lên sau lưng, Trâu Yến Lai quay phắt đầu, lại phát hiện thị vệ và xa phu đều không thấy đâu, ngay cả ngựa kéo xe cũng chẳng thấy bóng dáng, giống như những vật sống đó chưa bao giờ tồn tại vậy.

Thi Vô Đoan quả nhiên đuổi tận giết tuyệt người trong giáo tông, Trâu Yến Lai cười gằn một tiếng, cầm bảo kiếm tùy thân, rảo bước đi về hướng tây bắc – trận pháp này hắn từng gặp qua, là một tiểu hoạt trận, tên là Lũy đệ tiểu trận.

70. Chương 70: Ngọn Đèn Thứ Năm

Tây Bắc nguyên bản núi cao, lúc này biến thành bình nguyên nhìn qua là rõ hết, biên giới mơ hồ trên tuyến trời đất nối liền, không hề nhấp nhô. Dõi mắt có thể nhìn thấy nơi cực xa, rồi lại không nhìn thấy gì hết… bởi vì căn bản chẳng có gì cả.
Người đứng bên trong, dường như vĩnh viễn không đi được đến cuối, trời đất bao la này, sinh tửđều phảng phất chật hẹp một đường mà ngừng, huống chi cuộc đời nhấp nhô, huống chi nhân thế vinh nhục.

Trâu Yến Lai ra sức cắn đầu lưỡi, sự tỉnh táo trong nháy mắt như hồi quang phản chiếu, nhanh chóng bị vùi lấp.

Lũy đệ tiểu trận, tuy rằng tên là tiểu trận, nhưng trong đó một li là một tầng, một li nữa liền lấy bội số mà chồng lên, trong một tấc, có thể tới vô cực.

Trâu Yến Lai nghỉ chân, rút bội kiếm bên hông, quỳ một gối mà ghim chặt trường kiếm kia xuống đất.

Chuôi kiếm hướng xuống, hơi rung rung, một làn gió túc sát chẳng biết từ chỗ nào thổi tới, khiến cho chỗ dừng kiếm kia giống như mộ phần, trên mặt đất tĩnh mịch truyền ra thanh âm nho nhỏ như tiếng gió, xung quanh càng có vẻ trống rỗng hơn.

Trâu Yến Lai day ấn đường, trong lòng thầm nghĩ, nếu không biết số lũy đệ, chẳng phải phiền toái? Một nơi rộng như thế, Thi VôĐoan rốt cuộc sẽ dùng số nào?

Nhưng mà Thi VôĐoan không hềđể hắn đoán quá lâu, ngay khi hơi đứng yên, đột nhiên một luồng kinh lôi đánh xuống cuối phương hướng tây bắc, liên tục bổ xuống đất. Cảđại địa chấn động, một khe nứt sâu hoắm tựa như thủy triều từ phương xa tràn đến, vừa vặn sượt qua thân thể Trâu Yến Lai.

Quét ngang cả bình nguyên bằng sức mạnh như bẻ gãy nghiền nát.

Rồi tiếng gió kiếm quỷ dịđình chỉ, một lát sau, cuồng phong từ khe nứt dâng lên, mang theo mùi tanh mặn sâu trong đại địa, dường như sự phẫn nộ của nơi sâu nhất bị mồi lửa nhen lên.

Bị vạn vật giẫm dưới chân, đại địa trầm tịch ngàn vạn năm đột nhiên nổi giận, tất cả mọi thứ trong áp lực đều biến thành càng lúc càng hỗn loạn, có một ngày đẩy ra mọi ngọn núi, giũ rơi tất cả tuyết, cho dù biến bản thân thành thương tích chất chồngcũng phải gầm thét ra.

Trâu Yến Lai bị gầm thét thâm trầm như vậy chấn động, trợn mắt há mồm nhìn hết thảy, cảm thấy mình đột nhiên biến thành một hài tử không biết làm sao, dưới thanh âm ầm vang và cuồng phong đánh xuống đó, như một con phù du có thể bị thổi đi bất cứ lúc nào.

Đầu gối đột nhiên mềm nhũn, hắn quỵ xuống đất, phảng phất trong minh minh có một lực lượng đang đè cổ hắn, ra sức đè hắn xuống, bắt hắn quỳ bái cái gìđó.

Sau đó đại hỏa bùng lên, vô số bóng người hiện lên bên trong, giống nhưđột nhiên bỏ thêm vô số oán linh trên bình nguyên trống trải, họ như là vỏ sò bị sóng biển tận thế cuốn vào, bỗng nhiên nam bắc, không biết nên rẽ phương nào, hệt như một đám lục bình.

Nhưng giờđây, những lục bình này tụ tập một chỗ, rốt cuộc khiến cả mặt biển đều biến sắc, mỗi người họ gương mặt mơ hồ, không biết nam nữ lão ấu, phảng phất chỉ là một cái bóng, chợt hiện, lại chợt biến mất, hóa thành nhiên liệu cho đại hỏa kia.

Trong khoảnh khắc từ sinh đến tử, sử xanh rõ nét – bắt đầu từ cuộc đại chiến kéo dài này, bắt đầu từ khi triều đại kiến lập, bắt đầu từ khi tiền triều sụp đổ, bắt đầu từ khi lão nhân râu tóc bạc trắng đầu tiên ở dưới đèn viết chữđầu tiên trên tấm thẻ tre đầu tiên, bắt đầu từ khi trời sinh vạn vật cỏ cây, bắt đầu từ khi khai thiên lập địa, vũ trụ hồng hoang tách ra từ hỗn độn…

Cuối cùng tất cảđều kết thúc bằng tro tàn.

Phảng phất cảđời chỉ vì bốc cháy một lần này, chỉ vì hiến tế một lần này.

Đại hỏa dần dần bao vây cảđất trời, Trâu Yến Lai mở to hai mắt, hắn bỗng nhiên minh bạch –đây làÂm thi hỏa!

Năm ấy nhân lúc chíâm Thái Âm sắp khuyết, Trâu Yến Lai tự mình ở ngoài thành Cổ Cát thi pháp đốt Âm thi hỏa, lấy những thi cốt người chết ở bãi tha ma ngoài thành làm chất dẫn, đốt ra một Ma quân tuyệt thế.

Trường đại hỏa kia trực tiếp dẫn phát một cuộc chiến đấu và giằng co kịch liệt nhất mấy ngàn năm qua, khiến cho trong thành bay ra bông tuyết màu xám.

Nhưng không mạnh tay như vậy.

Trong lòng Trâu Yến Lai bỗng nhiên sinh ra loại ảo giác nào đó, hắn nghĩ, Âm thi hỏa này của Thi VôĐoan rốt cuộc dùng cái gì làm dẫn đây? Chẳng lẽ y thật sự dùng sấm sét bổ A Tỳđịa ngục ra, thả tất cả tiểu quỷâm ty lên mặt đất, cùng làm nhiên liệu hay sao?

Trận pháp thiên hạ… liệu có hữu giả có thể vượt Thi VôĐoan. Nếu trên đời có thần tiên thật, thần tiên có năng lực như y chứ?

Lật tay sáng thế, úp tay hủy đi.

Đốt Âm thi hỏa trên Đả Cốc đạo… Trâu Yến Lai giật mình, đột nhiên hiểu được, đây là Thi VôĐoan muốn “lấy mâu của ngươi, công thuẫn của ngươi”, tam đại giáo tông cùng canh phòng Đả Cốc đạo, hiện giờ giáo tông suy tàn, nhưng mà“hạch” do từng thế hệ các tiền bối cao nhân lưu lại trong giáo tông không hề cải biến.

Họ vẫn sẽ cùng cả sơn hà sinh ra loại cộng minh kỳ dị nào đó, giống nhưđã tan vào cốt huyết của cả hà sơn, chỉ cần một điểm sinh cơ bé nhỏ này ùn ùn không ngừng thìĐả Cốc đạo sẽ không đoạn.

Thi Vô Đoan lại tiệt Đả Cốc đạo tại Tam Dương quan, bố trí Lũy đệ tiểu trận, đem không gian gang tấc mở rộng đến bước không ngừng không nghỉ, sau đóđốt một trận Âm thi hỏa không tiền tuyệt hậu. Tất cả hồn phách lang bạt kỳ hồ thậm chí chết trong chiến hỏa và loạn thế toàn bộ cuốn vào đó, người chết lấp đường, oán khí ngút trời, nơi đại hung như vậy, tất nhiên khiến giáo tông bị phản phệ.

Vì sao là Tam Dương quan?

Bởi vì phía bắc Tam Dương quan không đến trăm dặm làĐại BồĐề sơn, phía tây không qua ba con sông, là Cửu Lộc sơn, về nam không qua một dãy núi, làđến Mật Tông cốc.

Không… Trâu Yến Lai kích động hẳn lên, Đả Cốc đạo giống như tâm mạch của triều đình, tâm mạch bị cắt đứt, thì nam bắc không thông, phương nam đại quan diệt hết, lúc này BồĐề sơn bị vây, Tây Bắc rối ren, còn cái gì có thể cứu vớt xã tắc đã vô phương cứu chữa này?

Không!

Hắn đứng bật dậy, gân đầu gối nhũn xuống đột nhiên kéo căng, gió lớn thổi tung búi tóc, mái tóc hơi xác xơ bay trên không trung, giống như lão Nhan thái phó hai mươi mấy năm trước trên tếđài, hắn cầm chặt chuôi kiếm ghim dưới đất, ánh mắt hoảng loạn sợ hãi thình lình kiên định hẳn, như vô số người tuẫn đạo.

Sau đó, vị Trâu đại nhân xuất thân Mật Tông mấy phen lên xuống trong quan trường này một tay chỉ trời, kết thành pháp ấn. Hắn nhắm mắt lại, một chút ánh sáng kết thành trên không trung nhanh chóng bị phong hỏa vô biên đánh cho tan tành khói bụi.

Trâu Yến Lai không bị lay chuyển, kiếm đâm xuống đất sâu thêm ba tấc, giẫm mặt đất ra một dấu chân thật mạnh, khiến cho cả người hơi lõm xuống, vẫn rì rầm niệm tụng chú văn không ai nghe thấy.

Muốn đóng một cái chêm trong thế giới phong hỏa mù trời này, lấy thân xác mình hoãn lại lực thêm vào của giáo tông cổ xưa.

Chú văn chưa ra miệng đã vụn vỡ, pháp ấn chưa kết thành đã bị thổi tan, Trâu Yến Lai giống như một con nhện bền bỉ giăng tơ trong cơn lốc này.

Máu tươi chậm rãi chảy xuôi xuống từ khóe miệng, lưng hắn vẫn thẳng tắp. Như là kiến càng đang đẩy đại thụ sắp đổ.

Quốc gia này từng dưỡng dục hắn, từng cho hắn thanh danh hiển hách, vinh diệu vô thượng, đặc quyền cao không thể với, cũng từng cho hắn một gậy vào đầu, ném hắn từ trên mây xuống bùn lầy, từng nghi ngờ lòng trung thành của hắn, nghi ngờ máu và mồ hôi của hắn.

Hiện giờ, hắn biết rõ không thể làm, lại vẫn một mình tử thủ trên quan đạo chạy dài nghìn thu muôn đời này.

Tuy cửu tử, mà vẫn chưa hối.

Sau đó hắn rốt cuộc bị phong hỏa to lớn bao phủ, sau khi sức mạnh dữ dội kia va chạm, trên mặt đất chẳng còn gì cả, mặt đất chỗĐả Cốc đạo hở ra cao trăm trượng, chính giữa lưu lại một khe sâu không nhìn thấy đáy.

Nhưng mà bên cạnh vách núi kia, lưu giữ một đôi dấu chân người, lại sâu đến ba thước.

Trong một đêm bãi bể nương dâu, đến đây thì con đường cuối cùng nối liền tam đại giáo tông rốt cuộc sụp đổ, ngọn đèn vẫn đốt ở“hữu từ” trong Đại Thừa giáo tông đột nhiên tắt ngấm, một làn khói nhẹ rơi xuống.

Tiểu đệ tử thêm dầu giật thót, sửng sốt giây lát rồi sấp ngửa chạy ra ngoài, dọc đường kêu lên: “Không tốt, không tốt…”

Lại không cẩn thận ngã vào lòng một lão nhân, y lăng lăng ngẩng đầu nhìn đại tông chủ bình nhật thần long kiến thủ bất kiến vĩ của họ, Chấp Diệp đại sư nhìn ngọn đèn đã tắt, lại cười khổ ra tiếng mà nói: “Ta biết, chung quy có một ngày, trên đời không còn thứ nào có thể ngăn cản bước chân y nữa.”

Tiểu đệ tử không rõ nguyên cớ nhìn ông ta nói: “Tông chủ…”

Chấp Diệp đại sưđổ dầu trong ngọn đèn ra, nói: “Trên đời này, có phương pháp Âm thi hỏa có thể xem hồn phách của nghìn thu muôn đời thành nhiên liệu? Ta hiện giờ mới hiểu rõ.”

Tiểu đệ tử nói: “Thỉnh giáo tông chủ.”

Chấp Diệp đại sư nói: “Đó là mộđế vương trong long mạch – các đời đế vương triều ta long ngự tân thiên, làm đại lễđều chỉ chôn áo mũ, mộđế vương chân chính vẫn là bí mật của triều đại. Bảo tọa vương quyền, chính là do máu tươi và vô số hồn phách chồng chất mà thành, Âm thi hỏa dùng thân thể chân long đốt ra, đương nhiên có thể khiến giáo tông bấp bênh không thôi.”

Tiểu đệ tử hỏi: “Đã là bí mật, thì sao lại bị người ta phát hiện?”

“Là sơn đăng.” Chấp Diệp đại sư nói, “Năm đó bảy ngọn sơn đăng đốt lên, để thỉnh mệnh thương thiên, vay vận bảy mươi năm. Biện pháp sơn đăng tá vận chính là Mật Tông và Huyền Tông cùng nhau bảo tồn, dù là Nhan Hoài Phác vàđạo tổ những người này, cũng chẳng qua là biết như thế nhưng không biết nguyên do, thiên biến vạn hóa bên trong, có thể tiết lộ toàn bộ vận thế trăm ngàn năm qua của triều ta, càng khỏi cần nhắc đến mộđế vương chí quan trọng kia.”

Tiểu đệ tử ngơ ngác hỏi: “Người làm phép hiểu thấu được sao?”

Người làm phép hiểu thấu được sao?

Chấp Diệp đại sư thở dài, lại mập mờ nước đôi: “Ai biết y có hiểu thấu hay chưa?”

Long mạch hủy, yếu đạo đoạn, ngọn đèn thứ tư và thứ năm phân biệt đốt lên – ngươi muốn mượn lực hậu thổđể làm ngược hoàng thiên sao?

Chấp Diệp đại sư chậm rãi quay người đi về thiền phòng của mình, trong lòng bỗng nhiên thầm nghĩ, hóa ra trên đời thật sự có người, trời sinh làứng kiếp mà ra.

71. Chương 71: Trở Về

Trên Đả Cốc đạo xuất hiện dị tượng, công văn khẩn cấp tám trăm dặm chưa đến mấy ngày đã truyền vào triều, Hoàng đế bệ hạđang “thả lỏng một khắc” sau khi cùng các cung phi ăn cơm chiều, đương trường cho vô số hoàng tử long tôn chạy đến, điều này khiến Hoàng đế nôn đến ba ngày không ăn nổi cơm…Đương nhiên cụ thể sự kiện Đả Cốc đạo hay là sự cố nhỏ nửa đêm thầm thì khi không người chuyện nào khiến tâm tình y buồn nôn hơn một chút thì không thể kiểm tra.
Trong triều văn võ bá quan vốn là chín người mười ý, vừa nghe thấy việc này thì bất kể có hiểu hay không đều sôi sùng sục hệt như chợ chó nổ nồi, ồn đến mức cũng chẳng biết ai là cô dì chú bác của ai.

Tin tức Trâu Yến Lai Trâu đại nhân chết không hề dấy lên một chút gợn sóng nào, đại khái một số người chỉ có mệnh hiển hách khi còn sống, cảđời bất kể luồn cúi như thế nào, chờ một ngày kia hắn chết thì chẳng còn ai nhớđến nữa.

Tin tức này vẫn là do thúy bình điểu truyền vào tay Thi VôĐoan, được một ánh mắt thùđịch của y mà ngừng lại.

“Ồ, Trâu Yến Lai chết rồi?” Thi VôĐoan nói như vậy, thúy bình điểu khi bay vào đánh đổ bát nước trên bàn y, chủ nhân bắt nó ngồi bên cạnh bàn vẩy nước lạnh, lúc này đang vỗ cánh chải lông – từ sau khi con thỏ chết, nó dở chết dở sống trầm tịch rất lâu, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Bạch Ly trở về liền sống lại, dường như nó cũng biết người trước kia vẫn khiến nó sợ hãi chính là đồng bọn nhỏđã bầu bạn vô số năm tháng.

Mạnh Trung Dũng và Lý tứ nương đang ngồi bên cạnh chờ nghe cao luận của y, ai ngờ Thi VôĐoan giống nhưđã quên mất việc này, hết sức chuyên chú chùi tay áo nước nhỏ giọt.

Mạnh Trung Dũng rong ruổi chiến trường mười mấy năm, sớm không còn là thanh niên lỗ mãng lúc trước ngồi xổm trong viện, trộm chia một bát mì với thiếu niên Thi VôĐoan, khuôn mặt anh tuấn tự nhiên liền có sự túc sát lẫm liệt, tuy rằng vẫn hùng hùng hổ hổ không câu nệ tiểu tiết, nhưng đã biến thành một nam nhân nguy hiểm mà sắc sảo, không còn giống một động vật cỡ lớn đơn thuần.

Thi Vô Đoan hành tung quỷ bí, mấy năm qua càng tụít xa nhiều với bọn họ, nhưng dù cho như thế, Mạnh Trung Dũng mỗi lần vừa thấy bộ dáng nghiêm túc đánh rắm một phát cũng phải cẩn trọng này của y, liền cảm thấy trứng đau không thôi.

May mà có mặt Lý tứ nương, hắn không dám mở miệng nói bậy, chỉđành làm bộ nhân mô cẩu dạng hỏi: “Ngươi mới vừa nói Trâu Yến Lai chết rồi, như thế nào vậy?”

“Rất tốt.” Thi VôĐoan tiếp lời, “Trâu Yến Lai vừa chết, Nhan Chân nhưđứt một tay, cao thủ Mật Tông trên chiến trường tổn quá nửa, ta cảm thấy chuyện này không tồi, có thể làm một bát mìđể chúc mừng.”

Lý tứ nương nhíu mày, lúc này đã nghe ra ý tại ngôn ngoại: “Sao? Ngươi cảm thấy Hoàng đế kia phải tự nuốt lời, khởi phục Nhan Chân?”

“Điều đó cũng chẳng có gì cả, Hoàng thượng mà, đương nhiên là miệng vàng lời ngọc, nói không giữ lời.” Thi VôĐoan dừng một chút, cúi mắt xắn tay áo mà nói tiếp, “Cho dù y không định khởi phục Nhan Chân, ta cũng đã gửi thư cho đại ca, thời cuộc bức bách, y không thể không khởi phục.”

Mạnh Trung Dũng hỏi: “Hoàng đế khởi phục ai, có quan trọng như vậy không?”

Thi Vô Đoan chậm rãi nhếch môi thành nụ cười lạnh, thong thả nói: “Không khởi phục Nhan Chân, ta lại phải lấy cái gìđể một lưới bắt hết bọn họđây?”

Y đứng dậy, khoanh tay màđứng ngay cửa sổ, nhìn những đóa hoa mùa hè nở rộ rực rỡ khắp viện, trong lòng bỗng nhiên mở ra một bức đại đồ người khác quyết không nhìn thấy, cũng không tưởng tượng được, như làtừđộ cao của các vì sao nhìn xuống thành trì nhân gian, tất cả trạm dịch, quan đạo, tường thành toàn bộ cặn kẽở bên trong.

Lúc còn là một thiếu niên trầm lặng, y từng âm thầm thề với mình như vậy, rồi có một ngày, phải cho thời đại chuyên quyền của giáo tông kết thúc trong tay mình, đến lúc đó mọi người đều có thể lựa chọn cách sống của bản thân, mỗi một người xuất thân hàn môn, hoặc là thời trẻ long đong, cũng có thể dựa vào nỗ lực của bản thân, trở thành trên vạn vạn người.

Những thuật mưu lợi trong giáo tông đó sẽ bị mọi người hiện tại điên cuồng sùng bái chúng quên mất, kẻ tập văn an bang, kẻ tập võđịnh quốc, họ sẽ cùng nhau giúp mảnh đất này càng thêm phì nhiêu, cho mọi người trên đó một cuộc sống tốt hơn.

Một ngày nào đó, thiên hạ mênh mông này sẽ biến thành như vậy.

Bắt đầu từ phong thưđầu tiên, mầm mống đã chôn xuống.

Thi Vô Đoan thầm nghĩ trong lòng, cứđể ta đẩy nóđi xa hơn một chút.

Những lời này không thể nói ra miệng, bởi vì còn có HạĐoan Phương, còn có tất cả kỵ binh tu đạo cùng chiến đấu hăng hái với các tướng sĩ trong quân Khăn Đỏ, đây là một nhiệm vụ nghìn thu muôn đời tích lũy từng tầng mới có thể hoàn thành, Thi VôĐoan đưa tay đè song linh, trong lòng âm thầm nói với mình, không vội.

Lúc này, Thi Vô Đoan nhìn thấy người đứng dưới một gốc đại thụở nơi không xa – Bạch Ly. Y biết Thi VôĐoan đang cùng Lý tứ nương và Mạnh Trung Dũng trao đổi chính sự của họ, cho nên chỉđứng chờ xa xa chứ không hềđến quấy rầy.

Trên vai y đã rơi cả một tầng hoa trắng, chẳng biết làđợi bao lâu rồi, vừa vặn bắt gặp ánh mắt Thi VôĐoan trong lúc vôý quét qua, Bạch Ly liền lộ ra nụ cười an tĩnh, dường như chỉ cần nhìn thấy người nọ là có thể an tâm vậy.

Thi Vô Đoan còn chưa thể thích ứng với Bạch Ly đột nhiên xuất hiện sau khi mất tích rất lâu, chuyện này y còn chưa làm rõ, lại bịđủ các việc vặt cần qua tay y dời đi lực chúý.

Vì thế lúc này đành phải nhanh chóng dời tầm mắt, bỗng nhiên có phần không biết nên đối mặt với Bạch Ly hiện giờ như thế nào.

Trước kia người nọ bất luận hành sự thế nào đều luôn như một đứa trẻ, đơn thuần lại chấp nhất, luôn cáu kỉnh đi đòi thứ không thuộc về mình, không chịu thỏa hiệp mảy may, còn mang theo một loại ích kỷ và cố chấp chẳng ngó ngàng gì, chưa từng đểý người khác nghĩ thế nào. Bạch Ly trời sinh chính là người như vậy, có huyết thống ma bạo ngược, ở cùng với yêu, bị giấu trong Thương Vân cốc sâu thẳm, chẳng hề có tâm cơ mà lớn lên.

Đó mới là Bạch Ly y quen thuộc, từng làm y thích, tức giận, thậm chí sinh ra thù hận, ẩn ẩn có cách nghĩ“nếu người này chưa bao giờ tồn tại thì không biết phải bớt được bao nhiêu phiền toái”.

Mà hiện giờ, Thi VôĐoan phát hiện, tất cả kýức của y với Bạch Ly, kỳ thật đều là hỗn loạn.

Tiểu hồ ly tinh sẽ vì một câu của y mà trái lòng lộ ra nụ cười kia, nam nhân sau lưng gánh ma ảnh nặng nề, mang theo chiếm hữu dục điên cuồng kia, ma vật trong đêm đại âm không chút lưu tình muốn lấy tính mạng y kia, địch thủ trên Đại Châu sơn kéo cung cài tên, một tên bắn vào ngực y kia.

Bạch Ly trong Ác Hỏa cảnh bởi vì hồn phách không toàn vẹn mà hỉ nộ vô thường lại thống khổ bất kham kia, cùng Bạch Ly bình tĩnh màẩn nhẫn trước mắt này, họđều là Bạch Ly.

Con người ta luôn như vậy, lúc đối chọi gay gắt, đều cảm thấy mình vạn loại ủy khuất, chẳng có mảy may sai lầm, dù cho lòng biết thì cũng cậy vào tuổi trẻ khí thịnh mà tuyệt không chịu thừa nhận.

Mà lâu ngày, khi gút mắt kia đã phức tạp đến mức cắt không đứt, chỉnh còn loạn, một người đột nhiên cúi đầu, đơn phương cắt đứt sợi dây thừng chẳng biết đã kéo bao lâu, bên còn lại tất nhiên cũng sẽ không biết làm gì.

Ánh mắt Thi VôĐoan dao động giây lát, rốt cuộc không nhịn được lại nhìn Bạch Ly một cái, phát hiện người nọ vẫn đang chăm chú nhìn mình, xa xa đối nhau, tựa như chưa bao giờ rời khỏi vậy.

Lồng ngực chết lặng nhiều năm đột nhiên nóng lên, có vị chua chát không nói nên lời trào dâng. Thi VôĐoan nghĩ, nếu năm đó mình đừng cố chấp như vậy, đừng bởi vì y là Bạch Ly mà bới lông tìm vết, có thể khoan dung, nhớ tình bạn cũ một chút, có tình cảm một chút, nếu chưa từng đối đãi y như thế… với bất cứ ai cũng đều đề phòng đủ kiểu, nếu trong lòng thiếu một phần mưu tính, có thể nhìn y thêm một lần, biết y từng xảy ra chuyện gì, liệu có phải… những việc đó sẽ không phát sinh nữa?

Nhưng mà cho đến hôm nay, lại vẫn là y lặng lẽ trở về, dùng tư thái sám hối thu hồi máu thịt năm đó dưới cơn bi phẫn đã tự tay cắt bỏ, gần như hèn mọn mà tìm về hồn phách bám trên người súc sinh, trầm lặng cúi đầu trước.

Y vốn… là một người kiêu ngạo như vậy.

Thi Vô Đoan thầm nghĩ, đột nhiên rất khó chịu, hốc mắt bỗng cay cay, miễn cưỡng cúi đầu che giấu.

Lý tứ nương kỳ thật sớm nhìn thấy Bạch Ly, thấy y thần sắc lơđãng, liền kéo Mạnh Trung Dũng mà nói: “Tiểu lục, ngươi hôm nay vừa mới trở về, thiết nghĩ ruổi xe vất vả cũng mệt rồi, sớm đi nghỉ ngơi đi, chúng ta không quấy rầy nhiều nữa.”

Thi Vô Đoan chậm nửa nhịp mới hồi phục tinh thần, Mạnh Trung Dũng ngáp xong một cái y mới “Ừm” một tiếng. Mạnh Trung Dũng thấy thế còn định nói gìđó nữa, lại bị Lý tứ nương lôi đi, hắn dường như hơi lấy làm lạ mà nhìn nam nhân chờđợi dưới đại thụ kia, không biết lục đệ của mình lần này kiếm từđâu về một người như vậy.

Hắn chưa từng mặt đối mặt giằng co với Bạch Ly, hơn nữa Bạch Ly dung mạo tuy rằng không thay đổi, khí chất quả thật khác xa, Mạnh Trung Dũng nhất thời lại không nhận ra, lúc bị Lý tứ nương kéo đi, từ xa xa nhìn thoáng qua, chỉ cảm thấy hơi quen mắt, nhưng không nhớđược là ai.

Mãi đến khi họđều đi rồi, Bạch Ly mới từ dưới đại thụđi ra, không nhiều lời mà vào nhà, chỉ thấy Thi VôĐoan vẫn đang nhìn song linh ngẩn người, y cũng chẳng quấy rầy, cứ thế lẳng lặng đứng bên cạnh, giống một u linh như bóng với hình.

Đột nhiên, Thi VôĐoan quay người lại, nói khe khẽ: “Tiểu Ly Tử…”

Tích tắc xưng hô rất lâu rồi không có ai gọi này từ miệng y nói ra, đôi mắt bình tĩnh đến mức có chút ảm đạm của Bạch Ly bỗng chốc sáng lên, giống như pháo hoa nổ tung trong đêm khuya tĩnh lặng, chói đến mức không mởđược mắt, cũng khiến Thi VôĐoan chẳng thể nói tiếp nửa câu sau.

“Ngươi đang gọi ta sao?” Bạch Ly dùng thanh âm dịu dàng quen thuộc đó, dường như có phần không dám tin mà bước về trước một bước.

Thi Vô Đoan nhìn dáng vẻ này của Bạch Ly, không biết vì cớ gì mà bỗng nhiên cảm thấy như có một mẩu chì rơi xuống lòng, nặng đến đau nhói, khiến y đột nhiên chìa tay ôm lấy Bạch Ly, bàn tay kề trên xương bả vai gồ lên sau lưng, dường như có thể chạm đến sự tiều tụy của người nọ.

Thi Vô Đoan nhắm mắt lại, trong lòng thầm nghĩ, tiểu hồ ly này, sao lại cố chấp như vậy chứ?

72. Chương 72:

Mỗi khi nhớ tới quá khứ gian nan của mình, Bạch Ly đều sẽ rất phẫn nộ. Đại khái bắt đầu từ khi sinh ra, y đã không hề có duyên phận với từ“vừa lòng đẹp ý” này.
Gian nan, đối với đại đa số mà nói, chỉ là một loại trong vô số cách sống, thông thường, lựa chọn một con đường gian nan hơn đa phần mọi người trên đời, cũng có nghĩa là sẽđược sinh mệnh phong phú hơn phần đa thế nhân.

Nhưng mà rừng lớn, chim gì cũng có, Bạch Ly lại không ở trong đây. Đôi lúc y cảm thấy, dù là trên trời giáng bánh xuống đập đầu mỗi người một cái thì cũng phải sót mất y.

Khả năng thật sự có người thời điểm sinh ra đã không được ông trời ưu đãi?

Chẳng ai có thể làm rõ món nợ rối tung giữa y và Thi VôĐoan, chỉ sợ là bản thân Thi VôĐoan giỏi tính kế nhất trên đời cũng khó mà làm rõ được, rốt cuộc là ai phụ ai nhiều hơn.

Duy nhất không khó nói chính là, đi đến bước như hiện giờ, họ cực kỳ bất hạnh… là lưỡng bại câu thương.

Bạch Ly đôi khi nhớ tới, sẽ cóảo giác rằng kỳ thật”Thi VôĐoan” căn bản không tồn tại, phảng phất hết thảy đều là chấp niệm do y suy tưởng ra, cho dù là lúc y ôm người này, cảm giác ấm áp từ mạch máu đang chảy trên cổđối phương chậm rãi truyền đến, đều dường như ngưng tụ thành một xúc cảm không chân thật lắm.

Hận người kia sao?

Bạch Ly chưa bao giờ là thánh nhân, người khác tổn thương y một phần, y phải đòi lại gấp năm, dù giờ này khắc này, nghĩđến đủ loại hành vi của người nọ, từng chữ tru tâm, cũng cóý nghĩ hận không thể cắn chết y như vậy.

Nhưng mà có lẽ do một nửa huyết mạch và hồn phách thất lạc trở về, ý nghĩ này tuy rằng còn đó, song không điên cuồng nữa. Y rốt cuộc bình tĩnh trở lại, nhắm mắt nghiêm túc cảm thụ vòng tay gầy gò mà mạnh mẽ của người nọ, hồi tưởng đôi tay thiếu niên bẩn lem nhem mà mềm mại nhiều năm trước kia… Vì thế Bạch Ly nói với mình, tiếp tục hận nữa thì vĩnh viễn cũng chẳng cóđược y.

Thân xác và tâm hồn dường nhưđã tựđộng lựa chọn thay y.

Tâm phản loạn là một cây gai, đâm trên cột sống của người ta, khiến cho nó thẳng tắp một đường, có sức mạnh vôđịch, có thể làm ra một phen sựnghiệp, bởi vì khi một người có khát vọng với thứ nào đó, dường như khát vọng của người sắp chết đuối với không khí, y sẽ trở nên mạnh mẽđến khó tin.

Thế nhưng cuộc đời đằng đẵng, dựa vào cái này, là không thể sống tiếp.

Đời người như nước, cứng quá dễ gãy. Luôn có một số người, một số việc, là không thể không thỏa hiệp, luôn có một nháy mắt như vậy, vì thứ gìđó, người nổi giận đùng đùng hơn nữa cũng phải dừng lại, bình tĩnh giây lát, thu hồi gai quanh thân, tha thứ cho người khác một lần, cũng tha thứ cho chính mình một lần.

Chỉ có lúc này, mới phát hiện, hóa ra một trong những đầu sỏ bức mình đến tuyệt cảnh, chính là lòng mình.

Tay Thi Vô Đoan chậm rãi áp lên mái tóc Bạch Ly nằm ngoan ngoãn đằng sau, chúng chậm rãi chảy xuôi giữa kẽ ngón tay như nước, lòng y đang mềm lại trong sựđau nhói, giống như người lạnh cóng bước vào giữa vùng ấm áp, phải chậm rãi chịu đựng ngứa ngáy vàđau đớn thời gian dài, gắng sức xoa bóp, mới có thể làm cho huyết dịch đã tạm dừng tuần hoàn một lần nữa.

Chẳng biết bao lâu sau y mới thở dài khe khẽ, gần như không thể nghe thấy mà nói bên tai Bạch Ly: “… Ta sai rồi.”

Bạch Ly thấp giọng đáp: “Ừm.”

Các vì sao bị trường thiên ngăn cách ra hai bên đi qua ngân hà không bờ bến kia, truy đuổi quang âm vạn năm, rốt cuộc đi đến điểm cuối, khoảnh khắc ấy bởi vì mệt mỏi mà sinh ra loại chột dạ trống rỗng nào đó, tất cả cảm xúc kịch liệt dâng trào, đều tựa như nước lặng ngưng trệ, chỉ khi nhìn kỹ mới có thể tìm được một hàđạo be bé, dòng nước ấy ngưng tụ thành một khe suối nhỏ, nhuận vật vô thanh mà chậm rãi chảy xuôi ra ngoài.

Thi Vô Đoan nhẹ nhàng buông y ra, thấp giọng hỏi: “Ngươi còn định trở về thành Bình Dương chứ?”

Khóe miệng Bạch Ly lộ ra một chút khổ sở, hỏi ngược lại: “Trở về… thành Bình Dương? Nơi đó thành nhà của ta từ lúc nào?”

Thi Vô Đoan quay người đi, ngồi trên chiếc ghế vừa nãy đám Lý tứ nương từng ngồi, nói: “Trâu Yến Lai đã chết.”

“Ta biết.” Qua giây lát Bạch Ly mới nói: “Ùng Ục biến mất rồi, đó là vật khếước của ta và Mật Tông, người khếước chính là Trâu Yến Lai, nó biến mất, người đầu kia chỉ sợđã chết rồi.”

Thi Vô Đoan dường như nhớ tới điều gì, trầm ngâm không nói.

Bạch Ly lại đột nhiên nhất thời xúc động mà mở miệng hỏi: “Năm đó Mật Tông sử dụng mật pháp, thả ta ra khỏi Vạn ma chi tông, phong tam cảnh, tổn hủy Thương Vân cốc hầu như không còn, mà ta thì bởi vì nhân quả mà cột vào chung với quốc vận, cùng với bảy ngọn đèn kia.”

Tim Thi Vô Đoan đập thót, y ngẩng đầu nhìn Bạch Ly.

Y bởi vì thường niên kìm nén hỉ nộ không ra sắc mà hình thành thói quen nào đó, cho dù không muốn che giấu thì biểu cảm trên mặt cũng chậm hơn suy nghĩ trong lòng mấy nhịp, để không lộ ra là không hợp thời, y dứt khoát chẳng để gì trên mặt, ngũ quan tuấn tú luôn trình hiện ra loại thâm trầm trống rỗng nào đó.

… Cho dù giờ này khắc này y không muốn nhìn Bạch Ly một cách trống rỗng như vậy, lại giống như một dã nhân rất nhiều năm chưa từng nói tiếng người, đã chẳng còn theo kịp tốc độ mở miệng của người bình thường – y luôn không phản ứng được đến lúc này nên cười hay là nên nhíu mày.

Bạch Ly nhắm mắt, rốt cuộc nói ra câu nói như vết rách vắt ngang giữa hai người: “Đến lúc đó, ngươi cũng muốn giết ta sao?”

Như Cửu Lộc sơn Thanh thô, như Huyền Tông Khổ Nhược đại sư… Ngươi cũng muốn giết ta sao?

Thi Vô Đoan còn chưa kịp trả lời, Bạch Ly đã cười khe khẽ một tiếng mà nói: “Nếu là như vậy thì ngươi cứ việc nói thẳng, ta đã… không còn muốn đấu với ngươi nữa.”

Y hơi lộ ra một chút chán ghét: “Ta cảm thấy đủ rồi.”

“Ta không muốn giết ngươi.” Thi VôĐoan đột nhiên mở miệng, ánh mắt y dừng trên chén tràđã lạnh, qua một hồi lâu trên mặt mới hơi lộ ra một chút tươi cười lững lờđến muộn không dễ phát hiện, “Đại khái trước kia cóđôi khi từng nghĩ như vậy, cóđiều… ta đã không muốn giết người nữa, hơn nữa không muốn…”

Y nhanh chóng chớp mắt một cái, hàng mi dài mà dày kia như khẽ gãi trong lòng Bạch Ly. Chỉ nghe Thi VôĐoan thấp giọng nói: “Ta vẫn đang nghĩ cách, nếu…”

Y ngẩng đầu, dừng lại một lần nữa, may mà Bạch Ly không phải Mạnh Trung Dũng, cho dù Thi VôĐoan nói một câu phải xẻ thành một trăm tám mươi mảnh thì cũng sẽ kiên nhẫn chờđợi – cho dù thật sựđãđợi chờ quá lâu rồi.

“Nếu mọi sựđều kết thúc rồi, ngươi còn nguyện ýđi với ta chứ?” Sau đó Bạch Ly đợi được câu kia của y, Thi VôĐoan nói bằng một ngữđiệu kỳ dị, từng chữ rất rõ ràng, trên âm cuối lại có một chút run rẩy khiến người ta không dễ phát hiện, loại run rẩy quen thuộc đóđột nhiên để Bạch Ly cảm giác được, kỳ thật người ngồi ở nơi không xa kia, là một dạng với mình.

Thi Vô Đoan tiếp tục nói: “E rằng không thể quay về nữa, e rằng không thể nhìn thấy những người khác, ở một nơi rất xa sống trọn kiếp này, ngươi cam tâm chứ?”

Bạch Ly nhìn y bằng một ánh mắt kỳ dị, lần này Thi VôĐoan rốt cuộc không trốn tránh, y lẳng lặng đểánh mắt ổn định, đối mắt nhìn nhau, Bạch Ly liền cười rộ, khuôn mặt đẹp đến kinh người kia lộ ra một chút ánh sáng càn rỡ, hỏi: “Ngươi đang hỏi ta? Vì sao phải gặp người khác, hai ta những năm qua khổ bi, chẳng lẽ không phải đều là bởi vì‘người khác’ mà ra sao? Ta có gì mà không cam tâm?”

“Nếu sức mạnh và thủđoạn thông thiên của ngươi cũng không còn nữa?” Thi VôĐoan tiếp tục hỏi.

Đây vốn là tử huyệt của Bạch Ly, bởi vì sức mạnh mới là thứ y từng dựa vào để sinh tồn, là thứ y khổ sở truy tìm, từng không tiếc cùng Thi VôĐoan mỗi người một ngả, thậm chí tự tay moi ra máu thịt của bản thân, nhưng mà y suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu nói: “Điều đó cũng không hề gì… Kỳ thật về sau ta cảm thấy, điều đó cũng đều không hề gì.”

Một người là lớn lên như thế này, đầu tiên mộng đổng vô tri, sau đó có một ngày, bị thế gian phong đao sương kiếm tổn thương, bắt đầu hiểu được thất tình lục dục, bắt đầu nhắm vào một thứ thoạt nhìn rất trọng đại, khổ sở tìm cầu, vì cái này mà y vứt bỏ rất nhiều thứ, sau đó một ngày kia, khi y đứng trên vị trí mình từng ngưỡng mộ, chiếm được thứ y từng nhìn thấy mà không với đến, lại phát hiện những thứđóđều chẳng có gì là trọng đại.

Có cũng vậy, không có cũng vậy, thậm chí không có… khả năng còn hạnh phúc hơn một chút.

Đây là toàn bộ hành trình mà một sinh mệnh nhỏ nhoi như lục bình đi qua giữa đất trời rộng lớn. Một người nhất định phải đi qua một con đường như vậy, nếu y chưa từng cầm lên, thì sẽ vĩnh viễn không buông xuống, có một số thứ, chỉ những ai từng chiếm được, mới có thể nói ra một câu “Điều đó cũng đều không hề gì” kia.

Thi Vô Đoan nhìn người nọ, trong đôi mắt có vẻ hơi trống rỗng đột nhiên ngấn lệ, giống như là trên lòng sông thường niên khô cạn lộ ra một ít thủy thảo ẩm ướt, y dường như cốý bắt chước ngữđiệu trẻ con nào đó, khiến giọng nói nghe hơi cổ quái, nhẹ nhàng chậm rãi mà bảo: “Được lắm, vậy ngươi cứ làm tức phụ cho ta đi!”

Đó vẫn là hơn hai mươi năm trước, có một tiểu hồ ly tránh né thiên kiếp xông vào sơn động, được sự che chở của thiếu niên thời điểm ấy còn ngốc nghếch như gì, khi đó trên mặt thiếu niên không hề có vẻ u ám, có thể dễ dàng tươi cười rạng rỡ, y lấy ra một chiếc khăn tay cho tiểu hồ ly lau tóc trên trán, sau đó tiểu hồ ly kia vừa vụng dại vừa nghiêm túc biểu đạt lòng biết ơn của mình: “Ta sẽ báo đáp ngươi.”

Thiếu niên lại chẳng chút đểýđáp: “Được lắm, vậy ngươi cứ làm tức phụ cho ta đi.”

Thúy bình điểu đột nhiên bay lên đậu trên vai Bạch Ly, đôi cánh rộng lớn mang đến một cơn gió, thổi bay tóc Bạch Ly, quét qua chiếc đàn sắt năm mươi dây treo trên tường cùng tinh bàn, tiếng đàn ưu sầu kia lan ra như nước gợn, nghe vào lòng, khiến người ta có cảm giác muốn òa khóc nức nở.

Thử tình khảđãi thành truy ức, chỉ thịđương thời dĩ võng nhiên.

73. Chương 73: Ngọn Đèn Thứ Sáu (1)

Trung thu năm ấy nhanh chóng đến trong sự khô hạn và nóng bức, khi ánh trăng tròn thành một cái bánh nướng, Thi VôĐoan nhận được chiến báo – Cố Hoài Dương đã dẫn binh vượt qua Đông Nhạc lần nữa, hạđược một trạm gác lớn cuối cùng khu vực Trung Nguyên –đại doanh Từ Nam, bắt sống Tống A.
Sau đó Tống đại tướng quân tự sát.

Có lẽ về sau tên của hắn có thể chói lọi ngàn thu, là một hán tử ngoan cốđến cùng, trung quân ái quốc, sinh tại thời đại mục nát nhất, lại chưa bao giờ thỏa hiệp với giáo tông, từng lập chiến công hiển hách, cũng dùng sinh mệnh bảo hộ tôn nghiêm võ sĩ cuối cùng vào thời điểm không thủđược.

… Tiền đề là, không ai biết đây là một âm mưu lớn.

Mà hiện giờ, âm mưu sẽ còn tiếp tục.

Thi Vô Đoan nắm giữ một đám người thần bí nhất trong loạn thế, nó lúc ban đầu là tiểu thương hội do một số tài phú thông qua thủđoạn phi thường cướp đoạt được kiến lập, sau đó chậm rãi thò tay đến nơi xa hơn, bồi dưỡng càng nhiều thế lực và cứđiểm, theo thời gian trôi qua, nó trở nên càng thêm bíẩn, cũng càng thêm rắc rối phức tạp.

Có lẽ trừ bản thân Thi VôĐoan tự tay kiến lập thì không ai có thể làm rõ hệ thống rối ren ấy, không ai biết nó vận hành thế nào, đến bây giờ cho dù là Cố Hoài Dương cũng láng máng biết trong tay Thi VôĐoan có một số thương nhân và binh lính có thể thần tốc truyền tin tức.

Chỉ là trước mắt họ vẫn là hảo huynh đệ, Cố Hoài Dương vẫn là một loạn thế kiêu hùng “dùng người không nghi, nghi người không dùng”, không có tinh lực đi kiêng kỵ gì Thi VôĐoan.

Con đường tin tức đặc thù này mang đến cho Thi VôĐoan tin thứ hai – Hoàng đế bất đắc dĩ, lại bắt đầu dùng Nhan Chân.

Quả nhiên – lúc ngồi trên ghế Thi VôĐoan nghĩ như vậy, y đang dùng dao gọt một quả lê, việc này vốn là do Bạch Ly làm, cóđiều trái cây qua tay Bạch Ly đều biến thành chẳng to hơn hột đến đâu, không biết thao tác cụ thể thế nào màướt cả tay áo.

Thi Vô Đoan xem thế làđủ màởđằng sau y quan sát một hồi, cho rằng mười ngón tay của Bạch Ly kỳ thật chỉđể trang trí– căn bản ngay cả kẽ cũng không bẻ ra, đành tự mình ngồi trên ghế trong viện, nhận dao trên tay y mà bắt đầu gọt.

Một người trẻ tuổi ăn mặc kiểu người hầu trà bên cạnh thấy tình cảnh này, ngay cả mí mắt cũng không nhướng một thoáng, chỉ hơi dừng một chút rồi lại tiếp tục: “Nhan Chân quan phục nguyên chức ngày thứ hai liền phái người đến thảo nguyên A Mộc.”

“A.” Thi Vô Đoan nghe đến đó cười nói, “Mới muốn ngủđã có người tặng gối cho.”

Thanh niên ăn mặc kiểu người hầu kia nói nhạt nhẽo: “Nhan Chân mấy phiên lên xuống, Hoàng đế lúc này mới nhớ khởi phục y, thiết nghĩ là quá muộn rồi, nếu đây là tổng thể, lúc này trên bàn cờđã chẳng còn bao nhiêu vị trí có thểđặt quân, y muốn làm gì, kỳ thật rất dễđoán.”

“Cũng không thể nói như vậy được.” Thi VôĐoan đưa quả lêđã gọt cho Bạch Ly, ban đầu lúc có người, Bạch Ly sẽ tựđộng né tránh, về sau quen rồi không né nữa, nhưng cũng không nói lời nào, ở bên cạnh như làm nền, sau đó Thi VôĐoan chọn tới chọn lui trong đĩa lê– giống như y thật sự có thể nhìn ra sự khác biệt của chúng, qua cả buổi y mới nhớ tới đề tài Nhan Chân, vì thế tiếp tục nói, “Tuy rằng Nhan gia… cũng coi như nhiều thế hệ trung lương, nhưng Nhan Chân và phụ thân không giống nhau. Dẫu cho quyền cao chức trọng, hiện giờ cao tuổi, vẫn có thể nghĩđến, lúc còn trẻ y nhất định cũng là một người ly kinh phản đạo, cho dù là hiện tại, khi làm một số việc, vẫn quen với kiếm đi nghiêng mũi, trong lúc làm việc có kèm tà khí.”

Hai người khác lẳng lặng nghe, Thi VôĐoan lại dường như nhớ tới điều gì, nói: “Năm đó khi ta lần đầu tiên nhìn thấy y ở Cửu Lộc sơn, Nhan Chân còn từng nói muốn nhận ta làm đệ tử, đại khái hai ta tuy làđối thủ một mất một còn nhưng cũng rất có xu hướng xú vị tương đầu.”

Nam nhân trẻ tuổi nọ không hềđộng dung, chỉ nói: “Thỉnh giáo lục gia, bước tiếp theo nên làm thế nào cho phải.”

“Làm theo kế hoạch.” Thi VôĐoan nói, qua giây lát lại bổ sung, “Việc này vô luận làđại ca hay làđám Hạ chưởng môn đều không cần thông báo, ngươi biết nên làm thế nào.”

Người trẻ tuổi nói: “Vâng.”

Nói xong quay người rời khỏi, giống như chưa bao giờđến.

Thi Vô Đoan vừa ngước lên, phát hiện Bạch Ly đã im lặng ăn hết một quả lê, đang ngồi nghiêm chỉnh ởđó chờ quả kế tiếp, người đến người đi, y thậm chí chẳng ngước mắt, toàn xem như người khác không tồn tại, trong mắt chỉ có trái cây trên tay Thi VôĐoan, có vẻ cực chuyên chú, ánh mắt ấy làm Thi VôĐoan nhớ tới con thỏ y từng nuôi.

Thi Vô Đoan tức khắc cảm thấy… kỳ thật Bạch Ly là người cực kỳ dễ nuôi, chỉ cần cho ăn đúng giờ làđược, y thậm chí cũng không kén ăn.

Lúc này, Lan Nhược bưng một đĩa to bánh trung thu vỏ xốp đi đến, nhẹ giọng nói: “Lục gia, đây là tứ nương đặc biệt phái người đưa qua, nghe nói là mời người làm theo ngự thiện trong cung, mời lục gia và… Bạch công tử nếm thử.”

Nàng nhìn Bạch Ly một cái, lại nhanh chóng dời tầm mắt, dường như hơi sợ y.

Bạch Ly vốn ngồi đó như bên cạnh không người khoảnh khắc Lan Nhược vào lại ngước lên. Cặp mắt sắc bén kia của y ngày xưa lúc bao hàm sát ý dù là dũng sĩ vạn phu không bằng khi đối thị cũng thấy rét run, càng khỏi cần nói một cô nương gia như vậy.

Lan Nhược giật mình, cái khay trong tay suýt nữa rơi xuống đất, Thi VôĐoan đón được – món bánh trung thu kia không biết làm như thế nào mà xốp cực kỳ, chấn nhẹ như vậy nhưng vẫn tự vỡ, lộ ra phần nhân màu sắc đẹp mắt bên trong.

Lan Nhược mặt mũi trắng bệch, nhưng mà không chờ nàng nói, Thi VôĐoan đã nhẹ nhàng khoát tay bảo: “Không hề gì.”

Y khá hiếu kỳ nhìn món bánh trung thu xốp đến thần kỳ kia một cái, nhón một miếng nhỏ nếm thử, cảm khái: “Năm đó khi ta mới gặp tứ nương, tỷấy vẫn là người nấu cơm sẽ xắn tay áo tự mình xuống bếp, không ngờ hiện giờ lại biết nhiều trò thế này.”

Thiết nghĩ bất hạnh sinh trong thời đại này, chém người là một môn kỹ năng còn cao quý hơn nấu cơm nhỉ?

Y còn chưa dứt lời thìđột nhiên một bàn tay thò qua, không biết nặng nhẹôm cổ y, Bạch Ly nhanh chóng sán đến, lại liếm một chút vụn bánh trung thu trên khóe miệng y, sau đó không biết là cốý hay vôý mà nhìn quét Lan Nhược một cái. Cô nương đáng thương chỉđành mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng, lập tức sợ tới mức không thốt được câu nào.

Thi Vô Đoan mất khoảng thời gian một chén trà vẫn chưa phản ứng được, ngây người hồi lâu mặt mới đỏ lên không dễ phát hiện, dời ánh mắt nói với Lan Nhược: “Ngươi… Ngươi đi trước, hôm nay ăn tết, sớm đi nghỉ ngơi, không cần làm gì nữa.”

Lan Nhược lúng túng đáp một tiếng rồi lướt ra như mộng du.

Thi Vô Đoan lúc này mới liếc sang Bạch Ly mà thấp giọng nói: “Trước mặt người khác, ngươi làm cái gì thế?”

Bạch Ly tràn ngập địch ý nhìn bóng lưng Lan Nhược, nói: “Cô ta chính là người hầu hạ ngươi? Họ tìm một nữ nhân chưa gả chồng như vậy hầu hạ ngươi là cóý gì?”

Thi Vô Đoan giật mình, đột nhiên nhớ năm đó khi y bị thương mới gặp Lan Nhược, lại bởi vì mặt mày nàng hơi giống Bạch Ly mà thất thần rất lâu, liền không nhịn được nhìn Bạch Ly cười rộ lên.

Bạch Ly hơi giận nói: “Cười cái…”

Thi Vô Đoan đem một miếng bánh trung thu vỡ nhét vào miệng y, nói: “Cho bớt chua.”

Bạch Ly lại nắm cổ tay y, cốý ngậm cảđầu ngón tay y vào miệng. Lòng bàn tay như có chút mồ hôi, ánh mắt nhìn chằm chằm mắt Thi VôĐoan – mắt người nọ vẫn đen trắng rõ ràng như nhiều năm trước, ấn đường lại bởi vì cười ít nhíu mày nhiều mà lưu lại một dấu vết nhàn nhạt, khiến khuôn mặt tuấn tú luôn lộ ra một chút sầu khổ.

Bạch Ly thầm nghĩ, kỳ thật mấy năm nay y cũng chưa bao giờ vui vẻ.

Lúc này, Lan Nhược đã đi ra ngoài mới như vừa tỉnh mộng, nhớ tới một câu phải nói với Thi VôĐoan – tam gia đến rồi.

Nhưng đã muộn, Lục Vân Châu vốn là hơi khách khí một chút mới để nàng thông báo thay, căn bản cũng chẳng đợi người bên trong đến mời đãđi vào như nhà mình.

Hiện giờđối với quân Khăn Đỏ thì chiến cuộc đã kháổn định, lần này hắn trở vềđại bản doanh Hoài Châu, lại là vì hôn sự của tiểu nữ nhi Lục Lộ, thuận tiện nghe nói Thi VôĐoan đã về nên đến thăm một chút.

Ai ngờ vừa vào viện đã nhìn thấy Bạch Ly trước.

Mạnh Trung Dũng nhất thời không nhớ nổi Bạch Ly là ai, nhưng Lục Vân Châu nhận ra được. Năm đó khi Thi VôĐoan và Bạch Ly phát sinh xung đột bởi vìÂm thi hỏa, chính là hắn chặn ngang một kiếm, định quyết một trận tử chiến với yêu ma quỷ quái vong ân phụ nghĩa này. Hiện giờ Lục tam ca mặc dù con gái cũng đã làm lễ cập kê, chuẩn bị xuất giá, lại vẫn chưa đổi khí khái giang hồ hào hiệp một lời không hợp là rút kiếm chĩa đến của năm đó.

Hắn vừa thấy Bạch Ly, thoạt tiên sửng sốt – rồi lập tức nổi giận đùng đùng rút trường kiếm trên hông, giận dữ nói: “Yêu nghiệt, ngươi còn dám tới Hoài Châu!”

Thi Vô Đoan công phu mồm mép không tồi, nhưng xét theo tập tính chậm rì rì, luôn nói không nhanh bằng kiếm của Lục Vân Châu, còn chưa kịp ra tiếng thì Lục Vân đã chém đến, Bạch Ly nhẹ nhàng lướt khỏi chỗđang ngồi, dường như không mất sức mà dừng lại bên cạnh.

Y lại chỉ tránh né chứ không hềđánh trả, ánh mắt nhìn hướng Thi VôĐoan.

Thi Vô Đoan vội nói: “Tam ca!”

Lục Vân Châu quát: “Câm miệng!”

Thi Vô Đoan quả thực muốn trợn mắt, cảm thấy tình này cảnh này rất là quen thuộc, nghe nói lúc Lục Lộ cùng một đệđệ tiền phong thủ hạ Cố Hoài Dương lưỡng tình tương duyệt bị cha đụng phải, thiếu niên đáng thương kia cũng bị nhạc phụ tương lai xách kiếm truy sát qua tám con phố.

Y giơ tay cầm chiếc đũa bạc trên bàn đỡ nghiêng mũi kiếm của Lục Vân Châu, vẫn không nhanh không chậm nói: “Tam ca, huynh khoan động thủ, nghe ta…”

Cho dù là dưới tình huống bình thường, Lục Vân Châu cũng chẳng kiên nhẫn nghe y nói cho hết lời, càng khỏi cần nói lúc này nổi giận đùng đùng, Lục Vân Châu khẽ quát một tiếng, một đao bức Thi VôĐoan buông tay, chẳng thèm nhìn y một cái, ánh mắt nhìn Bạch Ly cực kỳ thù hận, như thể một tiểu cô nương bị người xấu dụ bắt.

Thi Vô Đoan dở khóc dở cười, Bạch Ly lại không tốt tính như vậy, sớm bị người này làm phiền, vung tay áo đánh nghiêng kiếm của Lục Vân Châu, lạnh giọng nói: “Ngươi lại là kẻ nào, quản chuyện bao đồng gìđây? Năm đó là ta có lỗi trước, cho nên không chấp nhặt với ngươi, ngươi còn thật sự cho là ta không làm gìđược ngươi sao?”

Lục Vân Châu vừa nghe lời này, liền như lửa cháy đổ thêm dầu, lập tức giận đến mức không nhận cả con gái, nổi nóng muốn xuyên Bạch Ly thành kẹo hồ lô, ai ngờ một cái bóng đột nhiên lướt qua, mũi kiếm của hắn lại khóđẩy về trước thêm một phân – Thi VôĐoan lần này dùng hai chiếc đũa kẹp lấy kiếm của hắn.

Thi Vô Đoan nói bằng giọng điệu khá vô lực: “Tam ca, ta đâu phải là Tiểu Lộ.”

Lục Vân Châu giận quá hóa cười: “Ngươi còn không bằng Lục Lộ, ít nhất nó biết không đi chung với tà ma ngoại đạo như vậy.”

Bạch Ly híp mắt, nói tranh: “Ta là cái gì, không tới phiên ngươi xen vào.”

Lục Vân Châu nói: “Ta vốn chẳng cần nói gì, giết ngươi làđược!”

Bạch Ly cười lạnh nói: “Chỉ bằng ngươi?”

Lục Vân Châu: “Chỉ bằng thanh kiếm trong tay ta!”

Bạch Ly nói: “Ha!”

Thi Vô Đoan rốt cuộc không thể nhịn được nữa, nhíu mày nói: “Được rồi!”

Y dường như chẳng hề có cảm giác, trực tiếp dùng tay nắm kiếm của Lục Vân Châu, lưỡi kiếm cắt bàn tay ra một vết thương nhỏ, cũng may y không dùng sức cho nên máu chảy không nhiều.

Thi Vô Đoan để mũi kiếm trên người mình, nói: “Tam ca, nếu huynh khó chịu thì cứđâm nơi này làđược, việc trước kia đủ loại nội tình ngoại tình, nhất thời cũng không nói rõđược, tóm lại… kỳ thật là ta sai nhiều hơn một chút.”

Phía sau y, Bạch Ly thần sắc chấn động, đủ loại lãnh lệ vừa nãy lại chợt dịu đi.

Lục Vân Châu không thể nhịn được nữa nói: “Thi VôĐoan! Ngươi… Ngươi xem kịch nhiều quá hay sao?”

Thi Vô Đoan không nhịn được lộ ra một chút ý cười, y không nghiêm túc như thế, càng khiến Lục Vân Châu nổi cơn tam bành, Lục tam ca “Hà” một tiếng, nhìn nhìn y, lại nhìn Bạch Ly một cái, cắn răng ném kiếm trong tay, quay người rảo bước rời khỏi chẳng thèm ngoái đầu – giống như nhìn thấy đôi cẩu nam nam này một cái là phải lên lẹo vậy.

Thi Vô Đoan chùi tơ máu trên tay, còn không quên ởđằng sau bổ sung: “Tam ca không cần lo lắng, khi Tiểu Lộ khoác áo cưới, người làm lục thúc ta đây cũng phải cho một phần hồi môn.”

Lời này quả thực không nên nói, chuẩn nhạc phụ vốn cảm thấy nữ tế hời không vừa mắt rốt cuộc dừng lại, hung hãn trừng y một cái, sau đóđi nhanh hơn, dưới chân như nổi gió.

Năm nay Trùng dương chưa đến, Lục Lộ hòn ngọc quý trên tay tam gia đã khoác áo cưới, tiểu cô nương khi ba tuổi từng phát chí nguyện to lớn, nói lớn lên phải gả cho lục thúc, rốt cuộc quay đầu là bờ từ bỏ lục thúc thần long kiến thủ bất kiến vĩ kia, gả làm vợ người khác.

Tháng mười cùng năm, đại quân của Cố Hoài Dương tiếp tục bắc tiến, văn võ bá quan ởđếđô Bình Dương kinh hoảng thất thố, Nhan Chân lại triệu tập mười vạn yêu quân từ thảo nguyên A Mộc, cùng quân Khăn Đỏđối chọi trên Thái An sơn, chiến sự một lần nữa giằng co.

74. Chương 74: Ngọn Đèn Thứ Sáu (2)

Cuối tháng, Thi VôĐoan thông báo cho Cố Hoài Dương, lấy danh nghĩa “Cốđại tướng quân”, gửi mật tín đến yêu vương.
Mông bên thứ ba trong cuộc chiến tranh của nhân loại này rốt cuộc sẽ ngồi cùng hàng ghế với ai, cơ hồđã là nhân tố có tính quyết định của việc ai vương ai khấu trong chiến dịch này.

Sau hôn lễ của Lục Lộ, Thi VôĐoan lại rời khỏi Hoài Châu, thần không biết quỷ không hay lần thứ hai giá lâm Đại BồĐề sơn của Đại Thừa giáo tông.

Ban đầu y chỉ vòng quanh chân núi chứ không hềđi lên, với nhãn lực của Bạch Ly, có thể nhìn ra xung quanh Đại BồĐề sơn có một vòng quang quyển không biết là cái gì, vây cả BồĐề sơn bên trong, mà linh khí do tu vi đại đạo ngưng luyện nhiều năm của BồĐề sơn lại chậm rãi trôi mất theo Đả Cốc đạo bịđứt phía nam Tam Dương quan.

Bạch Ly rất mẫn cảm với linh khí, vì sao từ xưa có câu “chung linh dục tú” như thế, vô luận là người hay yêu, muốn tu luyện thì nhất định phải có một đầu nguồn có thể ngưng luyện linh khí, hiện giờđột khởi trên Đả Cốc đạo trực tiếp cắt đứt điểm giao hội của tam đại giáo tông, đây giống như là dòng máu vốn thông suốt trên thân một người bị buộc vào một chỗ vậy, nhẹ thì tê liệt, nặng thì dứt khoát ô hô thương thay.

Với nhãn lực của y, lại không nhìn ra lạch trời do sức người tạo thành trên Đả Cốc đạo là đưa linh khí rò rỉ này đi đâu.

Chỉ nghe Thi VôĐoan nhìn đỉnh núi tuyết trắng bao trùm mà nói khẽ: “Ta lừa lão hồ ly kia một lần, nếu lại lên núi của ông ta, liệu có bịđánh xuống không?”

Bạch Ly trầm mặc một hồi, quả thực không biết nên nói gì cho phải, cứ cảm thấy người này nếu không thể bị xách ra đánh cho một trận thì quả thực không đủđể tạ tội với anh hùng thiên hạ, qua một lúc lâu y mới nhẹ nhàng đưa tay vén tóc Thi VôĐoan quệt trong xe ngựa hơi rối sang một bên, hỏi: “Tại sao ngươi không thể làm một số chuyện tốt?”

“Ta làm chính là chuyện tốt mà.”

“Ta không nhìn ra.” Bạch Ly thẳng thắn nói, cho dù làđối mặt với Thi VôĐoan, cũng rất khó khiến Ma quân này uyển chuyển một chút, “Trừđại ca của ngươi, ta không thấy những việc này ngươi làm có lợi cho ai, bởi vì ngươi mà rất nhiều người đã chết, ta nhìn thấy trên sách chỗ Trâu Yến Lai viết ‘nhân nghĩa lễ trí tín’‘ôn lương cung kiệm nhượng’ gìđó, mặc dù cóphần không đúng, nhưng thoạt nhìn luôn có chút đạo lý, ngươi tự mình nói xem, ngươi đã chiếm được loại nào?”

Thi Vô Đoan nhướng mí mắt nhìn y một cái, không khách khí hỏi: “Vậy ngươi còn đi theo ta làm gì?”

“Được rồi,” Bạch Ly nhàn nhạt ngắt ngang, “Đừng cáu kỉnh nữa, ta từng nói không đấu với ngươi, thì sẽ không đấu với ngươi nữa.”

Thấy Thi VôĐoan trừng y, Bạch Ly liền nói tiếp: “Cũng không có gì, chỉ là hiện giờ ta là người ngoài cuộc chờ ngươi xử lý, thấy chuyện khó hiểu nên hỏi nhiều một câu thôi.”

Thi Vô Đoan thở dài, dịch một cánh tay Bạch Ly ra, bản thân không chút khách khí nằm trên đùi y, mặt hơi nghiêng sang bên, có vẻ mỏi mệt, miệng lại nói: “Ta nằm một lúc.”

Bạch Ly vòng tay ôm vai y, kéo y vào trong lòng mình một chút để y nằm được thoải mái hơn, thoạt nhìn thân mật không hở màôm y.

Qua một hồi lâu, Thi VôĐoan mới nhắm mắt, khẽ nói: “Bạch Ly, người ngươi thích, kỳ thật là thiếu niên hơn hai mươi năm trước trên Cửu Lộc sơn không hề có tâm sự kia. Y không có khái niệm gì với hết thảy tốt xấu trên đời này, mỗi ngày chỉ biết chơi đùa và phá phách, chẳng có phiền não, chẳng có thù hận, trong lòng bởi vì quá sạch sẽ, cho nên rộng đến mức ai cũng có thể vào.”

Bạch Ly bỗng nhói lòng.

Tiếp đó Thi VôĐoan nói gần như không thể nghe thấy: “Nhưng mà y đã chết rồi.”

Bạch Ly không nói gì, Thi VôĐoan liền mở mắt, tầm mắt hai bên đối nhau.

Tay Bạch Ly đang ôm y đột nhiên siết chặt, ánh mắt đen đến gần như sâu thẳm, khiến người ta không nhìn thấy đáy. Bỗng nhiên, y kéo Thi VôĐoan dậy, cắn môi đối phương như một tiểu dã thú, hơi thở nóng hổi phả vào mặt khiến Thi VôĐoan dường như bị phỏng mà co rúm một chút.

Bạch Ly dùng tay đè lưng y, cho đến khi Thi VôĐoan bởi vì không thở nổi mà gắng sức đẩy ra, mới oán hận nhìn Thi VôĐoan, gầm khẽ: “Ngươi không thể nhìntâm tình ta tốt một chút sao? Cho dù chỉ là lừa ta?”

Trên mặt y phảng phất có vết sẹo không nhìn thấy kêu gào đòi ra, như là dã thú bị vết thương tra tấn đau đớn cực kỳ, phẫn nộ cực kỳ, lại không biết phải phát tiết thế nào.

Thi Vô Đoan đột nhiên thở dài, tấm lưng cứng còng hơi mềm đi, sau đó túm gáy Bạch Ly, kéo y qua gác lên vai mình, nói khẽ: “Ta không lừa ngươi nữa.”

Y xuôi theo lưng Bạch Ly, nhẹ nhàng vỗ về người thân thể run nhè nhẹ, nói: “Sao hồn phách tìm trở về rồi mà vẫn nóng tính như vậy? Được rồi, ngươi yên tâm, ta sẽ không lừa ngươi nữa… Ta thề với trời.”

Lúc này xe ngựa dừng lại, tiếng xa phu từ bên ngoài truyền đến: “Lục gia, có người chặn đường.”

Thi Vô Đoan hỏi: “Ai?”

Chỉ nghe tiếng một nam tử nói: “Hậu bối chính làđệ tửĐại Thừa giáo tông hàng chữ Giản, đại tông chủ mệnh cho ta chờ khách quýởđây.”

Thi Vô Đoan chỉnh vạt áo, sờ soạng mặt Bạch Ly một phen, miệng nói: “Được rồi, đừng giận nữa.”

Sau đó y nhảy xuống xe, trừđôi môi màu sắc hơi tươi hơn bình thường thì vẫn là dáng vẻ không hề gì trời sập cũng coi thành chăn, bình tĩnh chắp tay nói với đệ tửĐại Thừa giáo tông kia: “Đa tạ, xin dẫn đường cho.”

Xa phu đánh xe ngựa chậm rì rì theo bên cạnh, Bạch Ly lại vẫn không ra, Thi VôĐoan cho rằng y còn đang phải nguôi giận, kỳ thật Bạch Ly là ngơ ngác ngồi trong xe, bưng khuôn mặt bị Thi VôĐoan sờ soạng một phen như khinh bạc mà ngẩn người.

Đi một đoạn, Bạch Ly đang ngẩn người đột nhiên biến sắc, xa phu chỉ cảm thấy một cơn gió lướt qua bên cạnh, còn chưa kịp nghĩ rõ thì Bạch Ly đã kéo Thi VôĐoan lại, đẩy y ra đằng sau mình, kếđó những móng tay dài sắc bén bật ra, chỉ thẳng vào cổ họng đệ tửĐại Thừa giáo tông dẫn đường kia, lạnh lùng nhìn đối phương.

Đệ tử nọ giật thót, nhưng mặc dù bị một thân sát khí lạnh băng của y chấn nhiếp, tốt xấu cũng là hậu bối danh môn, hơi kích động song không hề hoảng loạn, gian nan mở miệng hỏi: “Khách nhân…đây làý gì?”

Bạch Ly nói: “Có mùi yêu.”

Thi Vô Đoan khó hiểu nói: “Mùi gì?”

Bạch Ly vẫn dùng ánh mắt lăng trì vịđệ tử dẫn đường này, miệng nói: “Yêu tự mình tu luyện, bình thường không nhiễm nhân quả với con người, nếu không hậu hoạn vô cùng, chỉ có những kẻ ham giết chóc trong tay từng dính máu người mới có mùi này.”

“À.” Thi Vô Đoan tỉnh ngộ gật đầu, “Khó trách, ta hẹn bách thú yêu vương đại nhân gặp mặt ởđây, nghe đồn vịđại nhân kia chân thân chính là một con hổ, không ngờ tiểu hồ ly ngươi mũi linh thật, xa như vậy đã nghe thấy rồi.”

Bạch Ly biểu cảm cứng đờ, hơi xấu hổ thu hồi móng tay, mặt như bịđóng băng, quay đầu nhìn Thi VôĐoan.

Thi Vô Đoan thấy thú vị, không biết vì sao liền tùy tay sờđầu y một phen,rồi theo vịđệ tử giáo tông bị kinh sợ kia tiếp tục lên núi.

Bạch Ly lúc này mới không tình nguyện đuổi theo hỏi: “Không phải các ngươi đang đánh nhau à?”

Thi Vô Đoan nói: “Đâu ra lắm thâm thùđại hận như vậy, nhân nghĩa không thể mua bán, mọi người có thể ngồi xuống đạt thành hiệp nghị, đương nhiên tốt hơn chĩa đao thương vào nhau màđánh tới đánh lui.”

Trên mặt Bạch Ly thoáng dao động, Thi VôĐoan nhận ra đó là một biểu cảm khó mà lý giải, khóe miệng y liền chậm chạp lộ ra một chút tươi cười, trong lòng thầm nghĩ, ngươi là một tiểu hồ ly ngốc nghếch, trừăn uống tiểu tiện vàđánh đánh giết giết thì căn bản chẳng biết gì khác, làm gì mà cũng phải dính vào?

Một lát sau, Bạch Ly lại không nhịn được hỏi: “Không phải ngươi nói họ Cố viết mật tín cho tên đó, muốn gặp mặt à? Vì sao cũng không đợi hắn đến?”

Thi Vô Đoan không hề quay đầu nói: “Ngay cả ngươi cũng biết thì tínhlà mật tíngì?”

Bạch Ly kinh ngạc nói: “Là giả?”

Thi Vô Đoan nói: “Không, cái đó là thật, qua một thời gian ta đại khái còn phải về Hoài Châu một chuyến để hỗ trợ chủ trì mật hội.”

Trên mặt Bạch Ly lại lộ ra vẻ nghi hoặc, điều này khiến sự hung hãn và khí huyết tinh đều phai nhạt không ít, hơi giống con thỏ bị xách tai là sẽ không động đậy kia. Vì thế dứt khoát chẳng nghĩ nữa, chỉ thầm nói, nếu có năng lực, ai cản đường thì giết kẻđó, làm gì mà tính tới tính lui như vậy, gặp lén không nói, còn phải gặp lén của lén.

Y phát hiện, cho dù mình từng được đại tông chủ chỉđiểm thì vẫn chẳng hiểu nổi tâm tư của những người này, đi theo đằng sau Thi VôĐoan, không nhịn được ngáp một cái, trong lòng thầm nghĩ, những người này sao mà nhàm chán như vậy?

Họ nhanh chóng trông thấy đại tông chủ và bách thú yêu vương đang chờ dưới tiểu đình, yêu vương kia thoạt nhìn là dáng vẻ nam tử trung niên, bất ngờ là y không hề hùng hổ bức người, mặc áo bào bình thường, màu khá cũ, tựa như một thư sinh nghèo túng.

Bạch Ly đứng khá xa, nếu không phải do mùi vị trên người đối phương thì y cơ hồ cho rằng mình nhận sai – người này thoạt nhìn thật sự không giống lão hổ tinh chút nào.

Đại tông chủ bị người ta mưu tính không hề có phản ứng đặc thù gì, vẫn đang cực kỳ không quan tâm hơn thua mời Thi VôĐoan và Bạch Ly ngồi xuống.

Bách thú yêu vương kia lại vẫn vô cùng có tri thức hiểu lễ nghĩa, tự xưng Triệu Nhung, ánh mắt gần nhưôn nhuận, chỉ khi nhìn chằm chằm người khác mới có thể nhìn thấy sự sắc bén hơi lướt qua bên trong.

Thi Vô Đoan thoạt nhìn lại khá hiểu rõ y, sau khi gặp mặt liền nói: “Trăm nghe không bằng một thấy, mời yêu vương.”

Triệu Nhung gật đầu, ánh mắt dừng trên người Bạch Ly, nhìn y một hồi mới hỏi: “Đây chính là Ma quân điện hạ? Mấy năm nay hồ vương Bạch nương nương khá nhớ ngươi.”

Sau khi Thương Vân cốc bị hủy, hồ vương liền dẫn số tộc nhân lác đác chuyển đến thảo nguyên A Mộc, nhận sự che chở của yêu vương.

Bạch Ly khoanh tay trước ngực, không hề ngồi xuống, chỉ tựa vào cây cột bên cạnh, ngoài cười trong không cười mà nói: “Vạn phần làm phiền.”

Triệu Nhung nhìn y chậm rãi nói: “Năm đó tiểu tiên cô hồ tộc kia bị ma khí nhiễm, bị dẫn lên tà lộ, thậm chí thân hoài ma thai, suốt bảy bảy bốn mươi chín ngày, kiệt lực mới sinh hạ một người con, lâm chung phó thác cho Bạch nương nương, trước khi nhắm mắt vẫn không bỏđược ma vật dưới cửu u nọ. Hồ tính vốn ***, nhưng cũng có không ít người si tình như vậy. Năm đó Ma Tông rung chuyển, Bạch nương nương đưa ngươi lên tếđài, thật sự cũng là bất đắc dĩ, Ma quân dù sao… không phải tộc loại, mong rằng ngươi đừng ghi hận.”

Bạch Ly thản nhiên nói: “Ngươi đã tôn ta một tiếng Ma quân, thì nên biết ta và hồ tộc không có một chút quan hệ nào, lời này nên bớt nói thì hơn.”

Y dung nhẫn Thi VôĐoan không biết lựa lời gọi y là“tiểu hồ ly”, nhưng không có nghĩa là y cũng rộng lượng như vậy với người khác.

Triệu Nhung cười khổ một tiếng, lắc đầu nói: “Đãđắc tội.”

Sau đó y chuyển hướng sang Thi Vô Đoan, nói: “Chuyện lục gia dặn dò, chúng ta đã làm thỏa đáng.”

Bạch Ly thấy dáng vẻ không kinh không giận kia của Thi VôĐoan, trong lòng đột nhiên sinh ra một phỏng đoán, chẳng lẽ mười vạn yêu binh chặn đứng đại quân bắc tiến của Cố Hoài Dương là do y một tay thao túng? Vì sao y phải làm như vậy?

Chẳng lẽ y cũng… không tin được Cố Hoài Dương?

Dường như nhìn ra nghi vấn của y, đại tông chủ bên cạnh bỗng nhiên mở miệng giải thích: “Công tửở Tây Bắc thao túng thị trường gạo, dẫn đại quân triều đình về tây, rồi sau đó lại phong Đại Thừa giáo tông, cắt đứt Đả Cốc đạo, quân Tây Bắc lập tức hai mặt thụđịch, lại mệnh cho người nhân loạn yểm hộ, mở một thông lộ, lợi dụng trận pháp mật ước với ta, dẫn linh khí từ phía tây tới thảo nguyên A Mộc, có phải không?”

Triệu Nhung nói tiếp: “Còn chưa tạ lục gia.”– mấy năm nay không ít bộ lạc yêu tinh do chiến hỏa mà trốn lên thảo nguyên A Mộc, thảo nguyên vốn cằn cỗi, kể từđó càng thêm giật gấu vá vai, đem so sánh thì một việc gần như“vô tư” này của Thi VôĐoan, thứ nhất xem như giải sự khẩn cấp sém lông mày cho họ, thứ hai cơ hồ vạch ra một đường giới hạn rõ ràng giữa người và yêu, đại lục người yêu hỗn cư, tu đạo tu tiên trăm nhàđua tiếng này, bất tri bất giác lại bị y một tay quy hoạch lần nữa.

Thảo nguyên A Mộc chính là yêu giới, trước nay cùng nhân gian nước giếng không phạm nước sông, Bạch Ly nhìn về hướng Thi VôĐoan, thầm nghĩ, chẳng lẽ y muốn triệt để chặt đứt con đường tu đạo của con người trên đại lục này.

“Đâu nào.” Thi Vô Đoan lấy từ trong lòng ra một trục cuốn nho nhỏ, đem để trên bàn đá, nói với Triệu Nhung, “Thứ này vốn nên lấy ra vào thời điểm Hoài Châu dạ yến, chỉ là ta không yên tâm lắm, mong rằng yêu vương thứ lỗi.”

Bạch Ly nhìn qua một cái liền biết đó là một phần mật ước khác, từng điều cực kỳ cẩn thận, chỉ cần Triệu Nhung ký rồi thì từđây yêu tộc sẽ không được tương phạm nhân gian, nếu không ắt gặp đại hình.

Triệu Nhung miệng nói phải nhưng vẫn xem kỹ từng điều, sau đó cả một buổi chiều, Bạch Ly liền thấy y với Thi VôĐoan thương thảo đàm phán từng điều, lại không phân lớn nhỏ, chẳng ai chịu nhường.

Chỉ là Triệu Nhung hiện tại ở nhược thế, biết trong tay người trước mắt nhất định có lợi thế khác, nhân gian, giáo tông, yêu giới đều bị y thu thập sạch sẽ, trước mắt còn chưa biết y xử lý Ma Tông như thế nào, Thi VôĐoan chưa lật át chủ bài, vĩnh viễn không ai biết bước tiếp theo y tính toán thế nào, người này cả trời còn dám lừa, huống chi một yêu vương nho nhỏ như mình?

Y cũng chỉ là… cố hết sức tranh thủ một chút quyền lợi thay tộc nhân.

Bạch Ly nghe họ xoi mói từng điều, cảm thấy hơi buồn chán, liền chuyển hướng sang đại tông chủ uống trà bên cạnh, thấy ông ta vẫn là dáng vẻ không hề dậy sóng, vì thế ngạc nhiên nói: “Ông không giận sao?”

Đại tông chủ ngẩng đầu nhìn y.

Bạch Ly hỏi: “Y lừa ông ký mật ước, lại làm rò rỉ linh khí của giáo tông, ông không giận sao?”

Đại tông chủ cười nói: “Lục gia đãđáp ứng Đại Thừa giáo tông mọi thời đại là từđường của quân vương, thiết nghĩ nhất định sẽ không nuốt lời, chẳng lẽ không phải làđã cực nể mặt chúng ta?”

Bạch Ly nhíu mày.

Đại tông chủ nói: “Đại Thừa giáo ta, không hề thượng võ như Huyền Tông, cũng không thượng thuật như Mật Tông, chúng ta kính sợ thiên địa, biết tiến thoái, hiểu được đạo tự nhiên của vạn vật sinh trưởng, đây mới làĐại Thừa giáo nghĩa chân chính, đạo thuật cao thấp, không thể chứng minh cái gì. Có sơn xuyên linh khí hay không lại có thể thế nào đây? Người trong giáo ta vẫn có thểđược vạn dân kính ngưỡng, vẫn sẽ có vô số người đến bái sơn, thỉnh cầu chỉđiểm bến mê.”

Bạch Ly vẫn cau mày.

Đại tông chủ nhẹ giọng nói: “Tương lai tất cả giáo tông đều sẽ biến mất, vô luận là lớp già chúng ta hay lớp trẻ tương lai, hỗn loạn sắp ngưng hẳn, nhân hoàng mới là người thống trị tối cao của nhân gian, chỉ cóĐại Thừa giáo tông ta sẽđược bảo tồn, làm từđường vàđiện thờ, cùng với nơi đại đức, đây chẳng phải là vận may sao?”

Thi Vô Đoan không nhịn được ngẩng đầu nhìn ông ta một cái, trong lòng thầm nghĩ– lão này nghĩ lắm quá.

Bạch Ly trầm mặc rất lâu, trong lòng bỗng nhiên nhớđến một câu chuyện, đó là một câu chuyện kể cho trẻ nhỏ– rất lâu trước kia, thiên địa nguyên bản hỗn độn, lúc này, Bàn Cổđại thần xuất hiện, y nhấc búa lớn bổ hỗn độn ra, khiến cho khinh giả thành trời, trọc giả xuống đất, tách sơn xuyên nhật nguyệt, bình cốc tinh tử…

Hóa ra đây mới là ngọn đèn chân chính chuyển hoán quốc vận.

Bạch Ly nhìn lưng Thi VôĐoan thoáng cong lại, đột nhiên muốn đến ôm y, nghĩđến sự trầm lặng của Thi VôĐoan khi ở trên xe ngựa, liền không nhịn được thầm nghĩ, vì sao ngươi không nói ra?

Sau đó y thật sự bỗng nhiên đứng dậy, trực tiếp cắt ngang đàm phán của Thi VôĐoan và Triệu Nhung, dưới ánh mắt ngạc nhiên của Triệu Nhung, thình lình ôm Thi VôĐoan từđằng sau, đè chặt trong lòng mình.

Vì sao không nói ra?

Bởi vì… nói ra cũng sẽ chẳng có ai tin tưởng?

Một phàm nhân, sao có thể làm được chuyện Bàn Cổđại thần từng làm?

75. Chương 75: Ngọn Đèn Thứ Bảy (1)

Bạch Ly trước nay là một kẻ không thèm đểý sắc mặt người khác, nhiều năm sát phạt luyện thành Ma quân như thế, luôn luôn nghĩ sao làm vậy, vì thế yêu vương đang thận trọng suy xét khếước liền bị y xem nhẹ.
Yêu vương Triệu Nhung há miệng, cân nhắc giây lát, cảm thấy Ma quân làm chuyện này rất thiếu nhãn lực, người ta đang thảo luận chính sự, y thình lình chặn ngang một gậy, quấy rối khiến mình quên cả lời, nhưng y là Ma quân, mình được tôn xưng là yêu vương song kỳ thật cũng chỉ là một hổ tinh con con, lại có thể làm gì người ta đây?

… Ngoài ra y nhìn nét mặt vị Thi lục gia kia là biết, đối phương chắc hẳn cũng rất rối rắm mà quên lời luôn rồi.

Thi Vô Đoan bị móng vuốt của Bạch Ly đè chặt lấy, không thểđộng đậy mảy may, chỉ có thể gian nan quay cổ, giơ tay vỗ vỗ cánh tay Bạch Ly, hỏi: “Sao vậy?”

Bạch Ly không nói gì, trong lòng rất khó chịu, nhưng không hình dung ra được, chỉ cúi đầu, cánh tay hơi run rẩy khe khẽ.

Thi Vô Đoan kinh ngạc một hồi, sau đó không biết vì sao mà trầm mặc, lưng y dán sát lên người Bạch Ly, có thể cảm giác được sự run rẩy vàđộấm rất nhẹ truyền đến từ người kia.

Chưa từng có ai hỏi y, cơ quan tính hết như vậy là vì cái gì, y cũng chưa bao giờ giải thích với người khác.

Thứ như giải thích thật là quá vô dụng – bởi vì có một số chuyện, cho dù nói ra thì người khác cũng chưa chắc hiểu được, trái lại rước lấy những người không hề biết chuyện đó hống hách chỉ trích.

Sau đó Thi Vô Đoan liền nghĩ thoáng, y minh bạch một đạo lý– người bất đồng luôn có cách sống bất đồng.

Có người giống cỏ dại, cho y một mẫu ba phân đất, trên có ngói che gió, dưới có giường lót cỏ tranh, một cái bát vỡ một cái bàn, cóăn có uống là có thể sống được; có người giống đồ sứ, phải cẩm y ngọc thực, làm bạn với son phấn phong nguyệt, mới có thể sống như một đóa hoa, một chút gió táp mưa sa cũng có thể khiến y héo rũ; có người giống chim ưng, nơi tốt nhường nào người đẹp nhường nào đều không thể giữđược lòng y, y nhất định phải tự tại, mọi thời khắc đi trên những con đường bất đồng chưa biết, không tự do chi bằng chết.

Mỗi người đều đang theo bản năng truy cầu thứ mình coi là quan trọng nhất, làấm no, hòa tan, tự do, dã tâm, hay chỉ là lòng của một người.

Người có ba bảy loại, kiếp trước hoặc ăn thịt hoặc ăn cỏ, chung quy đều bất đồng. Đôi lúc Thi VôĐoan cảm thấy, không ai có thể chân chính lý giải một người khác.

Sau đó khoảnh khắc Bạch Ly dùng sức ôm lấy y từđằng sau, Thi VôĐoan đột nhiên cóảo giác rằng trong lòng đối phương đều minh bạch cả. Điều này khiến y dù rằng biết rất có khả năng làảo giác, cũng phải có sự mê hoặc ngắn ngủi. Trái tim đập ổn định như bị thứ gìđó túm lấy, bỗng tạm dừng một nhịp.

Yêu vương Triệu Nhung may mắn được thưởng thức Thi lục gia mở miệng lại ngậm vào, năm lần bảy lượt đến cuối cùng vẫn là bộ dáng không biết nên nói gì cho phải, sau chót chỉ thấy y ho một tiếng mà nói: “Sự thể lớn, hôm nay sắc trời đã muộn, ta thấy yêu vương nếu không vội thì có thể nghỉ trên núi này một đêm trước, ngày mai chúng ta tái thương lượng.”

Nói xong Thi Vô Đoan mới muộn màng nhớ tới chủ nhân chân chính của Đại BồĐề sơn, vì thế quay đầu lại làm bộ khách khí hỏi: “Chẳng biết có thể quấy rầy đại tông chủ một đêm nữa không?”

Đại tông chủ cười tươi rói, trong lòng thầm nghĩ, cưu muốn chiếm tổ thước, thước dám nói một lời sao?

Đoàn người ở lại Đại Thừa giáo tông, cách một ngày, Triệu Nhung rốt cuộc cùng Thi VôĐoan đạt thành hiệp nghị, hai người hòa khí chia tay, đều tự làm đủ phần mình, hơn nửa tháng sau, Cố Hoài Dương và Triệu Nhung gặp riêng ở Hoài Châu, do Thi VôĐoan chủ trì, tế tra HạĐoan Phương giúp đỡ, yến thỉnh quần yêu tại Ty Vân các.

Hậu nhân xưng đêm này là quần yêu dạ yến, đúng vào mùng một tháng Chạp, liền lập là“Dạ yến tiết”, lúc này, nghe nói nhân gian bách yêu hoành hành, bách tính hoan ca suốt đêm, để chiêu đãi những đại tiểu tiên này, không hề giới nghiêm, trong thành cử hành tếđiện cùng với hội đèn ***g, mỗi năm có thanh niên nam nhân hoặc là danh kỹ trong phường ăn mặc thành dáng vẻ yêu tinh mà biểu diễn tiết mục.

Cố Hoài Dương hứa hẹn kéo dài đông tây nam bắc vùng thảo nguyên A Mộc ra hai trăm dặm, hóa thành thuộc địa của yêu tinh, lập thềước vĩnh viễn không xâm phạm nhau. Yêu tộc từđây không được dính máu người nữa, nếu không ắt bị thiên lôi hạ tội.

Yêu vương Triệu Nhung làm bộ làm tịch một lần nữa ký tên mình trên khếước từng ký một lần, một tia sáng bay lên từ trong tay HạĐoan Phương, biến thành một sợi xích, quấn lên người nhân hoàng tương lai và yêu vương, Tử Vi tinh nhanh chóng lóe qua một luồng lưu quang, ngân hà rộng lớn phảng phất phản xạ cả khếước một phen, sợi xích kia lập tức biến thành lửa, rơi xuống khếước, nháy mắt đốt sạch sẽ.

Đêm đó Triệu Nhung dẫn mười vạn yêu chúng triệt quân.

Sự náo nhiệt này Bạch Ly sẽ không ra xem, biết rõ làđóng kịch mà còn phải giả vờ chưa từng phát sinh, Bạch Ly tự nhận không làm được, ngay khi đêm đã rất khuya, y tắt ngọn đèn trong phòng, nhắm mắt nghỉ ngơi giống như ngồi thiền, đột nhiên một cái bóng lướt qua ngoài cửa.

Bạch Ly thình lình mở mắt quát khẽ: “Ai?”

Có tiếng một nữ nhân từ bên ngoài truyền đến: “Tiểu yêu Bích La Cơ, phụng mệnh vương của ta mời Ma quân một câu.”

Bạch Ly kéo cửa, nữ yêu ngoài cửa kia dưới ánh nhìn của y rõ ràng hơi co rúm, không nhịn được lui một bước.

Bạch Ly lạnh lùng hỏi: “Yêu vương? Triệu Nhung tìm ta có chuyện gì?”

Nữ yêu run giọng nói: “Tiểu yêu không biết.”

Bạch Ly liếc nàng một cái, cũng không làm khó lắm, chỉ nhàn nhạt nói: “Dẫn đường.”

Nữ yêu cuống quýt đi ra ngoài, giống như theo đằng sau là mãnh thú nước lũ, khiến nàng thậm chí không dám quay đầu lại.

Yến hội còn đang tiếp tục, Triệu Nhung đang chờ bên chiếc bàn đá trong tiểu hoa viên, chẳng biết ra bằng cách nào, nữ yêu dẫn Bạch Ly đến, nhìn y bằng đôi mắt đầy trông mong, Triệu Nhung nói một câu: “Bích La, không còn việc của ngươi nữa, đi đi.” khiến nàng nhưđược đại xá, quả thực dưới chân nổi gió mà chạy mất.

“Mời Ma quân ngồi.” Triệu Nhung nói.

Bạch Ly dứt khoát nói: “Không được, ngươi có chuyện mau nói có rắm mau đánh.”

Triệu Nhung nhìn y một cái, bản thân cũng đứng dậy để tỏ vẻ không dám lỗ mãng trước mặt Ma quân, mở miệng nói: “Ma quân đã là người thống khoái, thì ta không quanh co nữa, thiết nghĩ… hình thức hiện giờ, Ma quân đều nhìn thấy rồi, dù Nhan Chân còn đang dựa vào nơi hiểm yếu để chống cự, nhưng cũng chỉ là vấn đề thời gian, Cố tướng quân đãđánh thành Đại Thông, sẽ ngay lập tức huy sư về kinh thành.”

Bạch Ly không nói gì.

Triệu Nhung chắp tay sau lưng, quay đầu nhìn y, dùng gương mặt nhìn thế nào đều như là lòng đầy vạn cổưu sầu kia mà nói: “Không biết Ma quân có từng nghe Mật Tông truyền ra một câu – Vạn ma chi tông tương liên với quốc vận, Ma quân không chết, cựu giang sơn sẽ bất hủ.”

Ánh mắt Bạch Ly nhưđao, cơ hồ khoét qua mặt Triệu Nhung, gằn ra một câu: “Liên quan gì đến ngươi?”

Triệu Nhung nói: “Đương nhiên, sự tình này nói đến huyền diệu, người tu hành chúng ta trong lòng đều minh bạch, bất quá làđạo khởi từ nhân quả, chỉ cần đoạn nhân quả năm đó thì không còn liên quan nữa – Ma quân có thể xuất thế, không ngoài nhờ Mật Tông Nhan đại nhân làm phép, lấy ngoại lực trợ Ma quân xé mở Vạn ma chi tông, thu phục vạn ngàn ảnh ma. Chỉ cần ma huyết trên người Ma quân bụi về bụi đất vềđất, chịu được nỗi đau lột da rút gân, hạ thấp làm yêu, phế công pháp tuyệt thế, thì cũng là một biện pháp đền nhân quả này.”

Sắc mặt Bạch Ly lại như thường, không hề tức giận, chỉ trầm mặc mà nhìn y bằng khuôn mặt không biểu cảm.

“Thiết nghĩ lục gia cũng định giải quyết như vậy.” Triệu Nhung nhìn y một cái mà nói.

Bạch Ly nói: “Ngươi muốn nói gì?”

Triệu Nhung nhếch khóe môi tươi cười, chậm rãi nói: “Ma quân như mẫu, tình thâm như biển, cam nguyện giao ra toàn bộ thân tâm, Triệu mỗ bội phục, chỉ là có phần thấy không đáng thay cho Ma quân.”

Bạch Ly cười gằn nói: “Ta hiện giờ xem như hiểu được lời thô tục phố phường nói như thế nào – yêu vương thật đúng làăn no rửng mỡ.”

Triệu Nhung ngẩng đầu nhìn thẳng vào y mà nói: “Ma quân định đập nồi dìm thuyền, tựđoạn đường lui, khư khư cố chấp sao?”

Y biết lời này sẽđiểm trúng tâm sự của Bạch Ly – lòng người dễđổi, ai biết những nồng tình mật ýấy, trong dòng năm tháng đằng đẵng sẽ tiêu mòn như thế nào đây?

Trên đời này vốn chẳng có gì là bất biến, huống chi lòng người nói không thể nhìn không được, họđều là người từng khốn khổ giãy giụa trong loạn thế, biết nơi dưới thần linh ba thước này, trừđao kiếm trên tay mình thì không còn thứ gìđể dựa vào nữa. Ý tứ trong những lời Triệu Nhung nói rất rõ ràng – lúc ngươi cường đại như vậy y còn chẳng muốn chúýđến, vì một người mà chịu khổ như thế, vứt bỏ bản thân đổi lấy sinh tồn, cóđáng không?

Triệu Nhung nhẹ giọng nói: “Thế sự thiên quân, tình như nhất phát. Ta không hề cóý tứ khác, chỉ hy vọng Ma quân nghĩ kỹ hẵng làm.”

Mí mắt Bạch Ly khẽ giật một chút, ánh mắt lạnh băng như thực chất dừng trên người Triệu Nhung, nhưng yêu vương chẳng mảy may trốn tránh, ngược lại nhìn thấy sự dao động thoáng qua trong mắt Bạch Ly.

Y thở dài, không ýđồ chọc giận Bạch Ly nữa, mà lấy một cái bình nhỏ từ trong lòng, bình sứ kia dưới ánh trăng phát ra quầng sáng u ám, Triệu Nhung nhẹ nhàng đẩy đến trước mặt Bạch Ly, giải thích: “Vật này tên là ly hận thủy, nghe nói lấy một vì sao từ si tình thiên, lấy một gáo nước mắt từ ly hận hải, luyện chế ngàn năm trong cửu u minh hỏa, mới được một bình nhỏ.”

Bạch Ly không chút đểý nhận lấy quan sát.

Triệu Nhung tiếp tục nói: “Đem vật này cho người có tình uống, thì có thể khiến y từđây không thay lòng, nếu không ắt gặp nỗi khổ như bị hàng vạn con kiến moi tim.”

Bạch Ly cười nhạo: “Ta còn tưởng là thứ gì giỏi lắm, chẳng qua nhưđiêu trùng tiểu kỹ của người Miêu Nam Cương mà thôi.”

Triệu Nhung nghiêm mặt nói: “Không đâu, người Miêu dùng cổ chẳng qua thả trùng trong thân thể người, ly hận thủy là một cái ấn khắc trên hồn phách, chỉ cần một bình nhỏ thì từđây đời đời kiếp kiếp thoát ra ngoài Tam Sinh thạch, chỉ cần không hồn bay phách tán thì vĩnh thế không được siêu thoát.”

Dù là Bạch Ly cũng không nhịn được nổi lên một lớp da gà.

Triệu Nhung hạ giọng nói: “Giao cho Ma quân vậy, ta không tiện rời tiệc lâu lắm, không nói thêm nữa.”

Bạch Ly nói: “Đứng lại – ngươi cho ta cái này, là cóý gì?”

Triệu Nhung dừng bước, quay đầu nhìn y một cái, khóe miệng lộ ra nụ cười: “Đương nhiên là… năm sau hy vọng lục gia có thể nể Ma quân mà lưu cho chúng ta thêm chút đường sống.”

Bạch Ly nheo mắt.

Triệu Nhung nói: “Bước tiếp theo của lục gia, bằng phàm nhân chúng ta là không thể phỏng đoán y sẽđộng thủ như thế nào, giáo tông rải rác năm đó y thu sớm bị biên vào kỵ binh, mọi người chỉ thấy được nếu y định ra chỉ huy, kết hợp chú pháp trận pháp cùng võ sĩ, sẽ là chiến thuật vô song, nhưng đâu biết đó không hề là kết quả y muốn, hiện giờ ta mới biết, huấn luyện giáo tông thành một vũ khí, một đội sĩ binh, để họ hình thành thói quen kỷ luật nghiêm minh, như vậy đợi khi Cố Hoài Dương đoạt thiên hạ mới dễ dàng khống chế.”

“Ai biết y hôm nay thu thập giáo tông rồi, ngày mai sẽ không thu thập yêu giới ta?” Triệu Nhung lắc đầu nói nhưđộc thoại, “Theo ta thấy, y đem tất cả thế lực phân tích cặn kẽ mà thanh trừ, hiển nhiên là muốn thu dọn sạch sẽ giang sơn này, từđây song phương không cần minh tranh ám đấu, có thể nhìn thấy, tương lai nhất định sẽ có ba trăm năm thanh bình thịnh thế. Nhưng sau đó thì sao?”

Triệu Nhung lắc đầu nói: “Xưa nay như thế, phân phân hợp hợp, chỉ có vận số vô thường, khởi thừa chuyển hợp, nếu ba trăm năm sau thảo nguyên A Mộc linh khí khô kiệt? Nếu ba trăm năm sau Trung Nguyên đại tai, nhiều người lại biến thành ít, vương triều của Cố gia cũng không còn? Kết quả tất nhiên chỉ còn lại mật ước tổn hủy, đấu đá lẫn nhau lần nữa.”

Bạch Ly cảm thấy những người này quả thực không cách nào sống nữa, chuyện ba trăm năm sau cũng muốn nhọc lòng từ bây giờ.

Triệu Nhung nói tiếp: “Đạo lý này ta nghĩđược, Thi lục gia nếu không thể nghĩ được mới là lạ. Giữa người đạo yêu, y tất nhiên phải tìm kiếm loại cân bằng nào đóđể kiềm chế nhau mới yên tâm. Trước mắt xem ra bước ngoặt này chỉ có Ma Tông thôi. Ngươi đem cái này cho y uống, y liền bị quấn vào trong trường nhân quả mới, nếu như…‘thần’ không thể trí thân ngoài sự, ta không tin y còn có thể thong dong thành thạo như vậy.”

“Hơn nữa,” Triệu Nhung ngẩng đầu nhìn Bạch Ly, ánh mắt sáng đến dọa người, “Y sẽ vĩnh sinh vĩnh thế là của ngươi.”

Bạch Ly chấn động, Triệu Nhung biết lời mình nói đã hữu hiệu, cười cười quay người bỏđi – nhìn ra được Bạch Ly là một mầm mống si tình, Thi VôĐoan như thế nào lại khó mà nói, đến lúc đó tháo chuông còn cần người buộc chuông, y cứởđây chờ Thi lục gia đến cầu ly hận ấn đi.

76. Chương 76: Ngọn Đèn Thứ Bảy (2)

Quần yêu dạ yến, đương nhiên làồn ào thế nào cũng được.
Mùng một tháng Chạp vừa vặn tuyết rơi, trước bắt đầu như hạt muối, rơi lên Hoài Châu thành cổ ngàn năm, theo bóng đêm buông xuống lại dần dần to hơn, rào rào ngưng tụ thành lông ngỗng đập lên người, cũng nặng trịch như có trọng lượng.

Vùng Trung Nguyên từ xưa trọng nông, thói quen tìm ăn trong đất được lão tổ tông truyền xuống, cho nên hàng năm vừa đến khi rét đậm, thứ truyền thừa trong huyết mạch liền khiến người ta không cầm lòng được mà buông lỏng, ngay cả tinh thần cũng không nhịn được mệt nhoài, phảng phất chỉ cần nhóm một lò lửa, hâm một bầu rượu, là có thể uống đến mùa xuân sang năm.

Vừa qua nửa đêm, mặt nạ liền phải lột xuống, đám yêu ma quỷ quái uống nhiều rượu đều hiện nguyên hình, làm ầm ĩ một địa phương đến đèn đuốc sáng trưng, một tiểu yêu say quá nhảy xuống thành hào, biến thành một con cá chép vàng to lớn, hào quang kia chói mắt quá mức, nhất thời xung quanh giống như ban ngày, kinh động nửa thành Hoài Châu.

Bách tính đều mặc quần áo ùa ra đường cái xem cảnh hiếm lạ, không ít tiểu yêu tinh càng náo nhiệt biểu diễn thuật pháp các nhà hệt như kẻđiên.

Trong thành đèn đuốc sáng trưng, trên bầu trời các loại ánh sáng và pháo hoa rực rỡ, hai bên con đường chính trong thành bị hoa yêu gieo mầm, những thực vật ấy nhanh chóng nảy mầm chui khỏi mặt đất, sinh trưởng thành dây leo bám lên tường viện cổ xưa, bên trên nở ra những đóa hoa sáng rực, hôứng với đại tuyết như lông ngỗng, dẫn đến từng tràng kinh hô tán thán.

Ước chừng là một con chim do tiểu yêu biến thành bay lên tường thành cao cao, cất tiếng hát một khúc ca khiến cả thành trìđều an tĩnh lại, tiếng ca du dương cực kỳ, giống như tuyệt thế danh linh, lưng mọc ra hai cánh, nhón chân đứng trên tảng đá to kia, phối với hoa đăng khắp thành, khiến người ta chợt cóảo giác như nghe thịnh thế hoa âm.

Triệu Nhung giơ chung rượu uống một hơi cạn sạch, ánh mắt dưới đại tuyết có vẻ cực kỳ mông lung, y thở dài tựa như thì thầm: “Sau ngàn năm ngăn cách, yêu với người, nhất định không phải tộc loại, nếu gặp lại cảnh tượng trước mắt, sợ không phải muôn người đổ xô ra đường nhưăn tết, mà phải kinh hoảng thất thố cầm thương cầm kiếm?”

Thi Vô Đoan cách đó không xa quay đầu nhìn y, ánh mắt cũng không còn tỉnh táo, chẳng biết đêm nay đã uống bao nhiêu rượu vào bụng.

Hai người lặng im rất lâu, dường như còn đắm chìm trong tiếng ca của tiểu yêu thúy điểu kia.

Giây lát sau Triệu Nhung vỗ bàn nói: “Đổi bát to! Hôm nay ta và lục gia không say không ngừng!”

Thi Vô Đoan tùy tay ném chung rượu sang bên, nói trầm trầm: “Nhất định phụng bồi đến cùng.”

Chờ khi ánh dương ló dạng, Thi VôĐoan mới được thả về, lúc đi đường chẳng hề ngẩng đầu, dáng vẻ nhất phái trấn định, chắc chỉ có người thấy mặt y mới có thể biết y đã say đến mức soi gương cũng chẳng nhận ra mình.

Bỏ lại khay chén hỗn độn, y quay về tiểu viện của mình, mất sức của chín trâu hai hổ mới mởđược cửa, trong phòng đốt hỏa long, không khí khô nóng hất vào mặt, Thi VôĐoan đứng ở cửa một lúc lâu, dường như thận trọng ngẫm nghĩ, sau đó ngồi phịch xuống dựa lên khung cửa, nhìn tiểu viện bị tuyết trắng phủ kín mà ngẩn người.

Bạch Ly bị một bình ly hận thủy nọ làm phiền đến mức cảđêm không ngủđược, đang ở bên giường nắm cái bình nhỏ ngẩn người, nghe thấy động tĩnh bên kia, do dự giây lát liền bỏ bình vào lòng rồi đẩy cửa đi ra ngoài.

Thi Vô Đoan đã sắp không mởđược mắt, cổ giống như chẳng còn sức lực đểđỡ cái đầu đa tưđa lự kia, uể oải vẹo sang bên, cho đến khi Bạch Ly thở dài đỡ y dậy, y mới muộn màng tươi cười.

“Ta hơi say, trong phòng nóng, ngồi ở bên ngoài một hồi.” Thi VôĐoan thấp giọng giải thích, dường như y rất tỉnh táo – chỉ là Bạch Ly luôn cảm thấy chân y thõng xuống đất.

Giây lát sau Thi Vô Đoan hỏi: “Tiểu Ly Tử?”

Bạch Ly: “Ừm.”

Thi Vô Đoan “A” một tiếng mà nhíu mày, dường như vắt hết óc ngẫm nghĩ, nói: “Ngươi khoan đi, để ta nghĩ một chút đã.”

Bạch Ly dừng lại, hỏi: “Ngươi nghĩ cái gì?”

“Ta nghĩ xem phải bước chân nào trước.”

Bạch Ly khóe mắt giật giật, nhìn dáng vẻ như lâm đại địch kia, sau đó cúi xuống ôm ngang y lên.

“Nghĩ cái rắm.” Bạch Ly nói, “Ma men.”

Thi Vô Đoan ngoan ngoãn chẳng hề giãy giụa, chỉ mở mắt nhìn chằm chằm một nơi trong hư không, giống như nơi đó có một thế giới người khác không nhìn thấy – có lẽ y thật sự có thể thấy một thế giới khác.

Bạch Ly nhẹ nhàng thả y lên giường mình, kéo gối lót sau lưng y rồi nói: “Nằm nghỉ một lúc, để ta đi lấy canh giải rượu cho ngươi.”

Thi Vô Đoan bị tiếng nói của y kinh động, ngước đôi mắt đen như mực nhìn y, Bạch Ly lại bịánh mắt này nhìn cho mất tự tại, dặn dò một tiếng rồi vội vàng chạy khỏi phòng.

Đại tuyết vẫn đang rơi, trong lòng y lại dường như có một ngọn lửa – chỉ cần y vừa nghĩđến lời Triệu Nhung nói thì ngọn lửa trong ngực kia sẽ kích động mà bốc cháy lên.

Đó là một dấu ấn đóng trên hồn phách.

Y sẽ vĩnh sinh vĩnh thếđều là của ngươi…

Nhưng màđôi mắt Thi VôĐoan phút chốc lướt qua lòng y, như một chậu nước lạnh hắt xuống, khiến Bạch Ly cơ hồ rùng mình một cái.

Y từng thề, không cưỡng cầu nữa, không lao tâm phí lực, bỏ sinh quên tử tính kế lẫn nhau, tranh đấu không ngớt nữa.

Nếu như…

Bạch Ly vôý thức sờ trong tay áo, nhưng không mòđược gì, nhất thời dừng lại, một lát sau sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch, quay người lao về phòng.

Sau đó y nhìn thấy một cái bình nhỏ quen thuộc trên tay Thi Vô Đoan.

Thi Vô Đoan chẳng biết đốt đèn từ khi nào, dường như không ngồi được mà vặn vẹo nhoài lên bàn, nương ngọn đèn hơi tối cẩn thận đánh giá cái bình nhỏ kia, ngọn đèn như hạt đậu chiếu vào mắt y, như là bên trong có một mồi lửa nho nhỏ, ánh mắt lưu chuyển quả thực tràn đầy các sắc thái.

Bạch Ly lại dừng bước ngay cửa, cả người tưởng như bịđóng băng.

“… Đây là ly hận thủy?” Thi VôĐoan thấp giọng hỏi nhưđộc thoại.

Trong lòng Bạch Ly bỗng nhiên dâng lên nỗi tuyệt vọng không thể nói bằng lời, y mở miệng, giọng nói lại khản đến không ngờ: “Là… ta…”

Kếđó Thi VôĐoan kéo một bát trà từ trên bàn qua, cau mày, dường nhưđang thận trọng nghiên cứu thứ trong cái bình nhỏ này, sau đó dốc cả một bình ly hận thủy vào bát trà, để sát đến ngửi thử, lại dùng ngón tay chấm một chút mà vê nhẹ, khi Bạch Ly còn đang trợn mắt há hốc mồm, bưng lên uống một hơi cạn sạch.

Bạch Ly thất thanh nói: “VôĐoan, ngươi…”

Thi Vô Đoan lại nhíu mày nói: “Phù, sao lại mặn vậy? Càng uống càng khát.”

Bạch Ly: “…”

Chỉ thấy Thi VôĐoan loạng choạng vịn bàn đứng dậy, có phần không vững mà xách ấm trà trên bàn rót vào bát, lại phát hiện không có nước.

“Ta muốn uống nước, sao trong phòng ngươi ngay cả nước cũng không có vậy?” Y giống nhưủy khuất tày trời mà nói với Bạch Ly.

Bạch Ly chỉ ngây ngốc đứng đó.

Thi Vô Đoan bước lên trước một bước, đột nhiên dúi đầu, ấm trà trong tay thình lình rơi xuống đất vỡ nát.

Bạch Ly vội đưa tay ôm lấy trước khi người nọ cắm đầu xuống đất, lúc này y thấy trên cổ Thi VôĐoan dường như có một đường văn lộ bò lên, y dừng một chút, nhẹ nhàng kéo vạt áo Thi VôĐoan ra, để lộ ***g ngực ấm áp của người nọ, chỉ thấy bắt đầu từ ngực Thi VôĐoan, một văn lộđang lan tràn trên da như cây.

Nảy mầm từ ngực, chậm rãi bò lên cổ, chui ra, cuốn lấy cổ tay Bạch Ly.

Bạch Ly ngơ ngác nhìn thứ giống dây leo kia, chỉ cảm thấy cổ tay đau nhói, phát hiện nó lại chọc thủng cổ tay mình, một giọt huyết châu tuôn ra, nhanh chóng ngấm vào sợi dây leo nối liền hai người, một luồng sáng khiến người ta không mởđược mắt lóe lên, trước mắt nhoáng lên một cái, Bạch Ly không tự chủđược quay đầu đi.

Sau đó trong lòng y dâng lên cảm giác tựa bi tựa hỉ nào đó, cánh tay ôm Thi VôĐoan không nhịn được siết chặt, cảm giác đau xót chợt đến kia tràn ngập ***g ngực.

Không biết qua bao lâu, bạch quang mới rút đi, Bạch Ly mở mắt ra, phát hiện trên ngực Thi VôĐoan và cổ tay mình đều tự thêm một ấn ký nhỏnhư hình xăm, như là một giọt nước… hoặc là hình dạng một giọt nước mắt.

Trong lòng y thình lình trào lên sự mỏi mệt, dường như không nhịn được phải ngủ thiếp đi từđây, cố gắng đứng dậy thả Thi VôĐoan lên giường, sau đó nằm bên cạnh rồi nhanh chóng mất đi ý thức.

Thi Vô Đoan cảm thấy trong bóng đêm có thứ gìđó một mực kéo y xuống, cổ tay lại vẫn bị người khác nắm chặt lấy, nhưng mà lúc y sờ soạng, lại chẳng sờđược thứ gì– tựa như cái tay kia chỉ là một suy tưởng vô căn cứ của y.

Song y rất bình tĩnh, cảm giác say còn trong thân thể, chúng lẳng lặng thiêu đốt máu y, nhưng không hề khó chịu, bởi vìđộấm như vậy vừa vặn có thể trung hòa dòng máu lạnh lẽo quá mức kia của y.

Rượu có thể thêm can đảm.

Thi Vô Đoan rùng mình thầm nghĩ trong bóng tối, nếu là lúc tỉnh táo, y tính tới tính lui không biết bao nhiêu lâu, chỉ sợ cũng chẳng dám uống một lọ ly hận thủy kia.

Sau đó trước mắt y cóánh sáng nhỏ nhoi lấp lánh – y ngẩng đầu, trông thấy một trời sao, từng ngôi cực thấp nhưđè trên mặt đất, trước mắt là một đại dương không nhìn thấy bờ bến, bên trên tĩnh lặng chẳng hề gợn sóng, lại chiếu rọi kỹ lưỡng những vì sao trên trời.

Bản thân y thìở trên một hòn đảo nhỏ, trên đảo có một gốc cây, dường như rất lâu trước kia y đã nhìn thấy cái cây này rồi, nhưng không làm sao nhớ nổi.

Chẳng hiểu tại sao mà Thi VôĐoan cứ biết được, bầu trời này chính là si tình thiên, dòng nước này chính là ly hận hải.

Y ngồi xuống dưới tàng cây, ngẩng đầu trông lên quỹ tích quần tinh, trong lòng hiếm được an bình giây lát, không hềýđồ nhìn ra quỹ tích gì từ trong đó, cũng chẳng muốn tính ra vận số của thứ nào, chỉ như một đứa trẻ chăm chú ngắm sao, nhớ tới khúc hát sớm đã quên mất là nghe được từ nơi nào –

Hạo hạo hà trung nguyệt, nguy nguy tiên nhân điện. Hành hành phục hành hành, thất tuế khứ lai hoàn. Tương tư hoảng triêu mộ, minh diệt loạn hà hán. Sâm Thương bất dữ cộng, nhất vọng thiên tuế hàn…

Lần này ngươi có thể yên tâm rồi? Thi VôĐoan vươn vai dựa lên đại thụ nọ, nhớ tới dáng vẻ kinh sợđan xen của Bạch Ly, lộ ra nụ cười – như lúc còn nhỏ sau khi nghịch ngợm gây sự lén nhoài lên cửa sổ nhìn sư phụ nổi trận lôi đình mà cười xấu xa.

Đã lâu lắm rồi không thấy.

Sắp sửa kết thúc rồi, y nói với mình.

77. Chương 77: Ngọn Đèn Thứ Bảy (3)

Thi Vô Đoan trong lúc vô ý nghiêng người, cảm thấy mu bàn tay đập phải thứ gìđó, y tỉnh táo lại, mở mắt thấy màn giường hơi xa lạ, bấy giờ mới nhớđây không phải là phòng mình.
Chẳng biết xuất phát từ tâm lý gì, y không nhìn sang bên cạnh, chỉ thoáng xấu hổ mà rụt cánh tay không cẩn thận khoác lên người ta, lại bị Bạch Ly bắt được tay.

Ánh dương chiếu vào, mặt trời đã lên cao ba sào, Bạch Ly không say, hiển nhiên sớm tỉnh dậy, nhưng y chỉ nghiêng người gối lên một tay mình, nằm đó yên lặng nhìn Thi VôĐoan, chẳng biết nhìn đã bao lâu, dường như ngay cả mắt cũng không nỡ chớp một cái.

Thi Vô Đoan nhẹ nhàng đẩy y một phen, muốn rụt tay về, Bạch Ly lại không nhường.

“Đừng quậy.” Y nói.

Lực tay Bạch Ly lại đột nhiên tăng lên, cả người dán qua, tay kia thìôm hông Thi Vô Đoan, vùi mặt vào hõm vai đối phương, một lát sau y mới nói nhỏ: “Sao ngươi biết trên đời có ly hận thủy?”

Thi Vô Đoan dừng một chút rồi nói: “Chân thân của phu nhân yêu vương chính là một gốc cây hợp hoan, ly hận thủy là bí mật bất truyền của bộ tộc hợp hoan. Yêu tộc ở thảo nguyên A Mộc lâu, bị Nhan Chân cuốn vào chiến cuộc chẳng qua là việc sớm muộn, ta tất nhiên phải biết mình biết người.”

Tay Bạch Ly đang ôm y lại siết chặt, hỏi: “Chuyện tối hôm qua, ngươi biết?”

Thi Vô Đoan cười khẽ nói: “Bắt đầu từ lúc yêu vương rời tiệc, nhất cử nhất động của y, chíít có hơn mười đôi mắt quan sát. Ta biết y muốn tìm thứ gìđóđể kiềm chế ta… Chỉ là yêu tộc ở lâu bên ngoài, không hề giống người, dù sao cũng đơn thuần, biện pháp y có thể nghĩ ra đểđối phó ta, thật sự không nhiều lắm.”

“Vậy tại sao ngươi phải uống?”

Thi Vô Đoan thở dài, cánh tay Bạch Ly cấn y không thoải mái lắm, nhưng mà y chỉ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc xõa sau lưng Bạch Ly, không trả lời.

Bạch Ly dường như cũng không muốn nhận được câu trả lời của y, chỉ nói nhưđộc thoại: “Ngươi đã biết, vì sao còn phải uống? Ngươi… ngươi là nguyện ý sao?”

Thi Vô Đoan nghe âm sắc khác thường liền nghiêng mặt qua, nhẹ nhàng nâng cằm Bạch Ly, lại phát hiện người nọ rơi lệđẫm cả khuôn mặt.

Thi Vô Đoan chợt sửng sốt, chân tay luống cuống, không biết phải làm thế nào, qua một lúc lâu mới nói: “Ngươi… khóc cái gì? Ly hận thủy tự nhiên là có công dụng khác, ta chẳng qua lợi dụng Triệu Nhung…”

Y đột nhiên dừng lại, bởi vì Bạch Ly thình lình vùng dậy, nhẹ nhàng vén vạt áo lộn xộn của y, gần như thành kính mà quỳ xuống, cúi người hôn ấn ký ly hận thủy trên ngực y.

Nước mắt rơi lên ngực y, lại cùng dấu vết như lệ kia ánh nhau sáng rực.

Dây dưa…đại khái từ xưa đến nay có ba kết cục, hoặc là si tâm cảm thiên động địa, vạn hạnh ông trời thương tình, có thể từ dây dưa biến thành triền miên, hoặc là một phương nhìn thấu buông xuống, từđây thiên nhai không gặp lại nhau, cảđời không qua lại, hoặc là lưỡng bại câu thương, tử sinh gút mắt suốt đời, chẳng qua thành tựu một đoạn nghiệt duyên không thể nói được.

Thiết nghĩ, cho dùđời này chữ duyên không cạn, tình lại luôn phải sâu hơn trong lòng ba tấc.

Cuối năm vừa qua, Cố Hoài Dương rốt cuộc hãm thành Bình Dương.

Hoàng đế Phổ Khánh sớm chẳng còn uy nghi của thiên tử một triều nữa, đầu tiên là vào lúc lâm triều mắng văn võ bá quan vốn lòng người hoảng sợđến càng thêm hoảng sợ, đập chậu đập bát như hạng đàn bà chanh chua, chờđập chán chê rồi, sự phẫn nộ cũng mất đi, mà sợ hãi lại sinh ra.

Hoàng đế lúc hạ triều cảm thấy đầu gối mềm nhũn, được thái giám đỡ về tẩm cung, y cho mọi người lui đi, suy sụp ngồi xuống, đột nhiên ôm lấy một chân long sàng mà khóc ầm lên.

Sau đó sự sợ hãi cũng chảy hết theo nước mắt, chỉ còn lại ngỡ ngàng.

Y nghĩ, chết đi, tìm một mảnh bạch lăng, giống như một nam nhân mà chết đi cho rồi.

Sau đó y gọi: “Người đâu! Người đâu!”

Tiểu thái giám bịđuổi ra ngoài sấp ngửa lăn vào, chỉ nghe Hoàng đế bệ hạ nói đầy kinh thế hãi tục: “Đi…Đi lấy cho trẫm một tấm bạch lăng.”

Tiểu thái giám nhũn chân, đầu rạp xuống đất rơi lệ giàn giụa: “Hoàng thượng, không thểđược!”

Hoàng thượng đờđẫn nói: “Trẫm còn chưa chết mà các ngươi đã muốn kháng chỉ, không sợ rơi đầu sao?”

Tiểu thái giám quỳ xuống đất liều mạng dập đầu nói: “Hoàng thượng phải lấy xã tắc làm trọng, bảo trọng long thể!”

Hoàng đế một lòng một dạ muốn đi tìm cái chết mắng: “Cút! Nói thêm một câu nữa, trẫm sẽ tru cửu tộc nhà ngươi!”

Tiểu thái giám quay đầu nhìn ngó, chung quanh không có ai, hắn dù trung can nghĩa đảm như thế nào thì cũng chẳng có ai trông thấy, cân nhắc một chút về cửu tộc nhà mình cùng cổ rồng của Hoàng đế, ai nhẹ ai nặng vừa nhìn hiểu ngay… Dù sao tiên hiền cũng nói, dân làm quý, xã tắc là thứ, quân làm khinh mà.

Vì thế hắn chỉ do dự giây lát, liền nhẹ tay nhẹ chân đi lấy bạch lăng cho bệ hạ.

Hoàng đế bị các đại nhân hở ra là tranh nhau lấy đầu đâm cột đâm tường trên triều đường bức quen rồi, chưa từng nhìn thấy ai dễ hù dọa như vậy, lại ngẩn ra, giây lát sau tiểu thái giám chạy chậm mà lấy bạch lăng y muốn qua đây, hai tay dâng lên, chờ tiễn vị thiên tử thánh minh này lên đường.

Hoàng đế cho hắn lui, treo bạch lăng lên xà nhà, đứng ngẩn ra rất lâu, bắt đầu hồi ức cuộc đời binh hoang mã loạn này, chờ y nghĩ xong thì một bầu tự quyết tràn ngập bi tráng kia đã giống như một cái bong bóng heo bị thủng – thứ nên chảy ra đều đã chảy ra hết.

Y suy sụp lui hai bước, cảm thấy chết tốt không bằng sống tạm, dời đô hoặc là trốn đến quan ngoại, cho dù thoái vị xưng vương, tốt xấu cũng là một đường sống vinh hoa phú quý, bách tính tầm thường vất vả phấn đấu cảđời, nếu trước khi chết được làm một đế vương tướng, chẳng phải cũng có thể mỉm cười mà chết sao?

Đang nghĩ như vậy thì có người đến báo: “Hoàng thượng, Nhan đại nhân đến…”

Thanh âm nhẹ nhàng, giống như chỉ sợ dọa vị Hoàng đế tinh thần mong manh hệt như tờ giấy của họ lại làm ra chuyện thiêu thân uống thuốc gì.

Hoàng đế ngẩng đầu lên, trong đôi mắt như nước lặng hơi lộ ra một chút ánh sáng, y thầm nghĩ, đúng vậy, còn có Nhan Chân, còn có người của Nhan gia, còn có Mật Tông, Huyền Tông… Họ thần thông quảng đại như vậy, nhất định có biện pháp, dù thời gian trước chèn ép họ nhiều, chẳng qua là cân bằng, lôi đình mưa móc đều là quân ân, họ há dám oán phẫn?

Vì thế y cuống quýt nói: “Mau mời!”

Giây lát sau Nhan Chân rảo bước vào, lễ nghi còn chưa làm chu toàn đã bị Hoàng đế ngăn lại, nhiệt tình đón nhận chưa từng có bao giờ, miệng nói: “Mời mau dậy! Nhan ái khanh mời mau mau đứng dậy – người đâu, ban tọa.”

Nhan Chân đã mấy ngày chưa từng chợp mắt, đưa mắt nhìn vị thiên tử quả thực “tè ra quần” này một cái, âm thầm thở dài –đây vẫn là lần đầu tiên khi hắn một mình triều kiến Hoàng đếđược thù vinh ban tọa.

Quả nhiên, tôn mông của Nhan đại nhân còn chưa chạm ghế, Hoàng đếđã khó dằn nổi hỏi: “Thế cục trước mắt làm sao cho được? Ái khanh có biện pháp chứ?”

Nhan đại nhân còn chưa kịp nói gì, Hoàng đế lại tiếp tục: “Ái khanh thấy dời đô thì thế nào? Lưu được thanh sơn, không sợ không có củi đốt, trẫm dẫn văn võ bá quan tạm thời tránh lui, dời đô quan ngoại, giải mối nguy sém lông mày trước mắt, tương lai còn dài…”

Nhan Chân lập tức ngắt lời: “Hoàng thượng không thể.”

Hoàng đế sửng sốt, ngơ ngác nhìn hắn.

Nhan Chân hơi dịu giọng nói: “Chuyện dời đô không thể nhắc lại, quan ngoại không hề là nơi lâu dài, thứ nhất đất rộng người thưa, khí hậu cũng hết sức ác liệt, nhiều núi lắm đường, chỉ sợ không có chỗ cho bệ hạ và các vị nương nương xây hành cung, huống chi ăn gió nằm sương, rất nhiều nơi trừ cỏ dại um tùm thì chẳng có gì, áo cơm cũng thành vấn đề.”

Nhan Chân biết mình không cần nói tiếp nữa, chỉ một điều này đã có thể khiến đế vương nhân gian lớn lên trong yên vui này lui bước, quả nhiên, Hoàng đế nhíu mày nói: “Điều này… nói cũng phải, đếđô Bình Dương chính là thể diện của xã tắc ta, làm sao có thểđể những tiểu tặc đó họa hại được?”

Nhan Chân lại nói: “Bệ hạ không cần kinh hoảng, thần đã có kế lui địch.”

“Cái gì?”

Nhan Chân nói: “Gia phụ sinh tiền từng nói, việc vay quốc vận, bảy ngọn sơn đăng khởi ở Cửu Lộc, chung ở Thương Vân cốc, Vạn ma chi tông chính là nơi hết thảy định số sở tại, cho nên nhiều năm trước thần thỉnh mấy người của Mật Tông, làm phép mời Ma quân ra, đem quốc vận nối liền. Trước mắt chúng ta đã mất đi tung tích của Ma quân, nhưng mà thần cùng đông đảo đồng môn Mật Tông thương nghị, cảm thấy hiện tại vẫn có một biện pháp khả dụng.”

“Đả Cốc đạo hiện giờ bị tặc hại, chi bằng chúng ta tương kế tựu kế, linh khí giáo tông đã rò rỉ, thế thần thỉnh mệnh Hoàng thượng, mở ra Vạn ma chi tông, mời hàng tỉ quân ma thủ thành cho đếđô ta…”

“Được!” Không đợi hắn nói xong, Hoàng đếđã dẫn đầu đứng lên, vui mừng ra mặt khen ngợi, “Ái khanh quả nhiên là phúc của xã tắc ta! Thần tửđắc lực của trẫm! Nếu có thể thủđược đếđô Bình Dương, trẫm nhất định phải thưởng ngươi đàng hoàng! Sẽ phong ngươi làm nhất đẳng hộ quốc công, con cháu thừa kế, ngươi thấy thế nào? Không… Không đúng, còn có Mật Tông, về sau Mật Tông sẽ là nơi triều ta trưng bày đế vương từ…”

Nhan Chân chỉ cảm thấy mệt mỏi, trong tai tràn ngập hứa hẹn của Hoàng đế vui mừng ra mặt, không nói được một lời, chờ y nói xong thì tạơn lui ra.

Ma vật thủ thành, đâu phải dễ mời? Đến lúc đó chỉ sợ mời thần dễ tiễn thần khó, ngàn năm trước bao nhiêu cao thủ giáo tông lấy thân tuẫn táng mới phong được Vạn ma chi tông, mấy thứ đó đều làăn tươi nuốt sống, hút hồn phách người ta mà sống, một khi thả ra, thế gian nhất định là yêu ma hoành hành, sinh linh đồ thán.

… Bệ hạ tự nhiên không suy nghĩ, dù sao nhiều cao thủ giáo tông như vậy, vô luận thế nào cũng sẽ không để ma vật gây hại vào hoàng cung.

Chuyện đến bây giờ, Nhan đại nhân qua tuổi nửa trăm lại hơi mù mờ, hắn nghĩ những việc mình làm đều làđúng sao? Nhưng màý nghĩ này chỉ thoáng qua, tịch dương như máu từđỉnh cung điện nguy nga lặn xuống, chiếu mái ngói vàng son hào quang tứ xạ.

Đã… đi đến bước này rồi.

Thi Vô Đoan ở ngoài thành Bình Dương, tập trung tất cả khinh kỵ giáo tông, lấy HạĐoan Phương làm đầu, mỗi người đều đến dưới trướng y – y đang dưỡng tinh bàn.

Tinh bàn nhận chủ sẽ hấp thụ tinh hoa của thiên địa nhật nguyệt, nhưng bộđời sau được xưng là“quỷ bàn” này của Thi VôĐoan lại thích hồn phách lệ quỷ, hoặc là huyết nhục tinh phách người sống.

Thi Vô Đoan đang lấy máu của mình nuôi nó, hành vi này bị Bạch Ly thấy, còn giận dữđến mức suýt nữa tranh cãi với y, lại bị một câu “Ngươi ban đầu còn nuôi ảnh ma trong bóng của mình mà” của Thi VôĐoan chặn họng.

HạĐoan Phương luôn cảm thấy Thi VôĐoan lúc ngồi trước bộ tinh bàn kia, cả khuôn mặt đều bịánh đến âm thảm, có chút đáng sợ. Hắn loáng thoáng có thể biết một chút dụng ý của việc Thi Vô Đoan làm, nhưng không hề suy nghĩ, cũng không hề nói.

Bởi vì hắn biết, trước mắt hết thảy đãđi đến chung cuộc, tất cảđường lui vàđường vềđều bị chặn chết, không ai có thể ngăn cản những việc lập tức phải phát sinh này.

Vinh hoa phú quý và im miệng không nói… mới là thứ vô luận khi nào nơi nào đều có thể bo bo giữ mình, đây là chuyện ngay cả vị trong hoàng cung kia cũng hiểu rõ.

Thi Vô Đoan mới giơ cổ tay lên, Bạch Ly lập tức đưa tay bóp nơi còn đang chảy máu của y, chỉ thấy tinh bàn kia hào quang sáng ngời đến chói mắt, Thi VôĐoan nhìn vạn ngàn vì sao bên trên, mở miệng nói: “Nhan Chân trước mắt không còn phương pháp khác, chỉ có thể lại mở Ma Tông, mời ma vật thủ thành.”

HạĐoan Phương ngớ ra, Bạch Ly cũng ngớ ra, tiếng thì thầm khe khẽ rộ lên, Thi Vô Đoan không biến sắc, cổ tay để trong tay Bạch Ly, lẳng lặng chờ họ nghị luận xong.

Sau đó y nhẹ giọng nói: “Không có gìđáng ngại.”

78. Chương 78: Ngọn Đèn Thứ Bảy (4)

Mười lăm tháng Giêng, Thượng nguyên giai tiết.
Khai chiến.

Người dưới thành lấy thịt làm thuẫn, trên tường thành tên bay như mưa, từng tốp người ngã xuống, máu tươi nhuộm đỏ cả thành hào Bình Dương, nhưng mà binh tướng như thủy triều, sóng trước lui sóng sau lại lên, đao thương kiếm kích, Nhan Chân ở trên tường thành nhìn một cái, cảm thấy những người này giống như muốn dùng móng tay móc bung cả tường thành, hung ác đến mức khiến người ta ngứa ran da đầu.

Giờ Ngọ qua đi, đệ tử giáo tông còn sót lại trong thành Bình Dương xuất động, giằng co với kỵ binh dưới thành, ban ngày nhưđêm, đêm như ban ngày, trời đất tối sầm, chẳng ai biết trước mắt là giờ nào, thậm chí có người ngay cả mình còn sống hay đã chết cũng không phân rõ, chỉ xung sát theo bản năng.

Mãi đến khi kiệt sức rã rời, mãi đến khi rát bỏng cổ họng.

“Bích Đàm sư thúc.” Thi VôĐoan xa xa nhìn nam nhân tọa trấn Huyền Tông sứt đầu mẻ trán trên tường thành, bỗng nhiên lộ ra một nụ cười khổ, dường như muộn màng ý thức được mình là một phản đồ của sư môn.

Sau đó y vẫy tay gọi bên cạnh, trong tiếng kêu giết câu trước câu sau không ăn nhập mà hỏi: “Ngươi có biết, nếu một người máu thịt phân ly, mà thời điểm một bên sắp chết, sẽ thế nào chứ?”

Bạch Ly nhíu mày nói: “Sao vậy?”

“Không có gì, chỉ hỏi thử thôi.” Thi VôĐoan dời ánh mắt, y gần đây dường như gầy đi không ít, chẳng biết có phải là suy nghĩ quá nhiều hay không mà trên mặt càng lúc càng thiếu biểu cảm, thoạt nhìn hơi giống một mộc đầu nhân điêu mài tinh tế.

“Ngươi đang hỏi ta năm đó một hồn một phách, thêm huyết nhục hồ tộc bị cắt ra, là trở về như thế nào sao?” Bạch Ly hỏi.

Thi Vô Đoan lại hỏi: “Vậy ngươi… năm đó vì sao lại vào trong thân thể một con thỏ?”

Y chưa bao giờđề cập vấn đề này, hiện giờ rốt cuộc hỏi ra, Bạch Ly lại giơ tay, vén mái tóc bị gió thổi tung của y sang một bên, đầu ngón tay đụng tới gò má bị gió thổi lạnh băng, qua một hồi lâu mới nói: “Đại khái là không yên tâm về ngươi thôi? Nếu không nhìn thấy ngươi, không biết ngươi thế nào, ta sẽ hoảng sợ.”

Thi Vô Đoan ngơ ngẩn nhìn y, nhưng mà lúc này, một tiếng trống kinh thiên động địa đột nhiên truyền đến, Thi VôĐoan phục hồi tinh thần, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy không trung vừa nãy còn thấy được ngân hàđột nhiên bị hắc khí che phủ, một luồng sáng màu tím đen lên từ phương tây, gió ngừng một cách quỷ dị, một mùi rữa nát không biết lên từđâu, như là mùi vị truyền ra khi bãi tha ma chôn đầy xác thối bịđộng đất lật lên.

Thanh âm sột soạt từ phương xa truyền đến, như là có ai đang thầm thì khe khẽ.

Đột nhiên có người la hoảng lên: “Ma vật! Là cửu u ma vật!”

HạĐoan Phương lập tức vô thức nhìn Thi VôĐoan, chỉ thấy y nhìn phương hướng tường thành, khuôn mặt nghiêng bịánh lửa chớp tắt chiếu đến thoáng mơ hồ, y hơi ngẩng đầu, chiếc cằm hơi nhọn kéo căng quá, búi tóc bị cơn gió vừa nãy thổi tung non nửa, hiện giờđều buông xuống, lẳng lặng rơi phía sau… Vẻ mặt y lại là bình tĩnh.

Dường như y vĩnh viễn đều bình tĩnh, hỉ nộ ai lạc trên thế giới này, chẳng còn bất cứ thứ gì có thể dao động y. Cóđôi khi HạĐoan Phương không khỏi hoài nghi, nếu Bạch Ly không quay về, một ngày kia phải chăng y hoặc là biến thành một kẻđiên, triệt triệt đểđể bộc phát ra, hoặc là biến thành một tảng đá, quên mất hết thảy bi hoan?

Trên tường thành chẳng biết từ khi nào đã có một loạt tiểu nhi tóc trái đào bịđẩy lên, mỗi một đứa trẻđều bị trói bằng dây thừng, đám sĩ binh nửa người nhuộm máu cầm đao thương đứng phía sau chúng.

Nhan Chân cúi mắt, nhẹ nhàng khoát tay.

Chỉ thấy một bé trai bụ bẫm trông rất đáng yêu bịđẩy ra, nó bất lực quay đầu nhìn một cái, không biết từđâu bộc phát ra một tiếng khóc chói tai, rồi nhanh chóng bị người ta bịt lại.

Sĩ binh sau lưng đứa béđờđẫn nhìn nó, lại đẩy vai nó một phen.

Đứa bé hơi lảo đảo rồi đứng vững, khóc nức nở hô to với dưới cửa thành: “Nghịch tặc các ngươi!”

Thanh âm của nó trong trẻo hơn nhiều tiểu hài tử bình thường, ước chừng là một con hát, chỉ thấy lời này vừa ra khỏi miệng, cổ họng nó gian nan động một chút, quát: “Nghịch tặc các ngươi nghe đây, sinh dưới hoàng thiên, trên hậu thổ, không nghĩđến trung quân báo quốc, nhân nghĩa hiếu đạo, dùng võ phạm kỵ, hoành hành ngang ngược, đến mức khiến chư thần phẫn nộ, giáng tội vào con người, vạn ngàn lê dân trôi giạt khắp nơi, mà lấy ô hỏa độc chủ thượng ta, lấy yêu pháp loạn triều cương ta! Các ngươi, các ngươi…”

Tiếng của đứa bé bắt đầu khàn khàn, mở miệng mà không phát ra tiếng, vì thếđột nhiên ở trên tường thành gào khóc ầm lên, khuôn mặt tròn nén thành màu đỏ tía, vừa khóc ra thì cả một loạt tiểu đồng cao giọng khóc theo, giống như trên thành kia là một sân khấu kịch, đang diễn một vở hoang đường tột cùng.

Cho đến khi thằng bé khóc tới không thở nổi, mới nghẹn ngào nói: “Các ngươi… các ngươi tội ác tày trời! Vạn… chết khó chuộc!”

Cả tường thành đều bị hắc ảnh phủ kín, như là quét một lớp hắc thủy thật dày, chúng lúc nhúc, nôn nóng nhìn mười mấy tiểu đồng da mỏng thịt mềm này, thân ảnh lững lờ phảng phất có thể cho người ta cảm giác được khát vọng và sự tham lam dơ bẩn kia của chúng.

Trên chiến trường rộng lớn, hơn mười vạn người ởđây, lại không một ai lên tiếng, chỉ có Thi VôĐoan khóe môi lộ ra nụ cười như có như không, lúm đồng tiền trên má trái hơi lõm xuống, y nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm lại cho mọi người đều nghe được – từng chữ từng câu truyền lên thành cao nguy nga.

Y chậm rãi nói: “Được, Nhan đại nhân, vôđộc bất trượng phu, đập nồi dìm thuyền như vậy, trong lòng kẻ học sau rất bội phục.”

Nhan Chân từ xa xa nhìn y, ánh mắt chớp động, tiếng một nam nhân ngân nga từ phía sau hắn truyền đến, dường như một tiếng thở dài, người nọ nói: “Hiến tế…”

Lũ trẻđồng thời bịđẩy xuống tường thành, cơ hồ nháy mắt liền bị hắc ảnh nhấn chìm, tiếng kêu thảm thiết ngắn ngủi mà chói tai của hài tử trong khoảnh khắc không còn thấy đâu, sau đó hắc ảnh tan đi, một đống bạch cốt nho nhỏ dính máu lộ ra, người nọ run giọng xướng: “Lễ thành…”

Mặt đất chấn động, hắc ảnh che lấp trời đất tràn ngập ra, chúng ở trên mặt đất, trên không trung, trên tường thành, trong bóng, ăn thịt hút tủy, cưỡng ép nhét những hồn phách sứt mẻđó vào thân thể mình, trong đêm tối triển lộ ra thân xác xấu xí, Bạch Ly đột nhiên nắm chặt tay.

Thi Vô Đoan lại nắm lấy cổ tay y, nhẹ nhàng bẻ ngón tay y ra.

Ánh mắt nam nhân cực sâu, cũng cực nhu hòa, Bạch Ly nghe thấy y nói khẽ: “Cầm cái này.”

Bạch Ly không tự chủđược xòe hai tay nhận lấy, chỉ thấy đó là một mộc đầu nhân nho nhỏ, bất đồng với thanh khuê thô kệch bản thân y từng khắc, mộc đầu nhân này trông rất sống động, có lẽ phải cực khéo tay mới làm được, ngay cả sợi tóc cùng lúm đồng tiền trên mặt cũng rõ nét, hiện rõđến từng chân tơ kẽ tóc.

Người gỗ nhỏ chính là bản thân Thi VôĐoan, chỉ là hai má phúng phính hơn hiện tại một chút, với nụ cười xấu xa không hề phiền não, đại khái là y thời điểm thiếu niên.

“Cất kỹ.” Thi VôĐoan nói, “Đây là ta đưa cho ngươi, sau này ta sẽ trở về tìm ngươi.”

Nói xong không đợi Bạch Ly phản ứng lại, y đột nhiên thúc ngựa xông ra, HạĐoan Phương thần sắc phức tạp nhìn Bạch Ly một cái rồi giục ngựa đuổi theo, chỉ khoảnh khắc đoàn người đã tách họ ra, Bạch Ly trơ mắt nhìn bóng lưng Thi VôĐoan, nhưng vô luận thế nào cũng khó mà lao khỏi quân Khăn Đỏđang bao vây.

Y không nhịn được giận dữ nói: “Tránh ra hết cho ta, cho rằng có y là ta không dám giết các ngươi sao? Ta mới là Ma quân! Dù là mấy thứđó dốc tổ mà ra thì thế nào, ta có biện pháp giết bọn chúng một lần, là có thể giết bọn chúng lần thứ hai!”

Không ai để ý tới y, đã lên chiến trường này thì chẳng ai tính toán còn sống trở về.

Bạch Ly vung roi ngựa, tuy rằng mắt cũng đỏ lên vì gấp, lại vẫn bởi vì cố kỵ Thi VôĐoan mà không hề hạ sát thủ, roi kia chỉ như có mắt, tự mình đánh một vòng trên không trung, cuốn một người ngăn trước mặt ra, y trợn mắt nhìn chăm chú bóng lưng mỗi lúc một xa kia, vừa định đuổi theo thì một luồng thanh quang lại từ dưới chân dâng lên, trên mặt đất chẳng biết từ khi nào sinh ra vô số sợi tơ như tơ nhện, càng lúc càng nhiều, quấn lấy Bạch Ly.

Chúng dừng lại trên da y, không hề thương tổn, chỉ buộc chặt y tại chỗ, xúc cảm lạnh băng đó Bạch Ly từng nhiều lần gặp được – là tinh ti, tinh ti trên bộ quỷ bàn kia.

Y ngạc nhiên cúi đầu, rất nhiều người đều làm động tác giống y, chỉ thấy mặt đất phảng phất biến thành một tấm gương lớn, giống như loại ảo thuật Thi VôĐoan sử dụng phối hợp với trận pháp khi thư sát Huyền Tông trên Đại Châu sơn, các ảo thuật sưđứng trong kỵ binh đồng thời cao giọng nói: “Khởi!”

Đại biểu cho hoàn thành quá trình bố trí, Thi VôĐoan đãđứng ở giữa gương, phản xạ trong gương chính là một bộ tinh bàn, tinh bàn nguyên bản chẳng qua một thước vuông bị gương phóng đại vô số lần, bên trên tinh vân lưu động, y giống như là giẫm lên ngân hà.

Tiểu tượng mộc đầu nhân trong tay Bạch Ly phát ra ánh sáng giống những tinh ti tinh tửđó, trên mặt tiểu nhân tượng ngây thơ kia đột nhiên bị cắt ra một huyết châu, như là chảy xuống một đường huyết lệ, để cùng với nụ cười không hề có tâm sự kia, có vẻ xa cách lạ thường.

Bạch Ly đột nhiên ý thức được, mảnh gỗ dùng đểđiêu khắc nhân tượng này vốn là một phần của đế tinh bàn.

Trong lòng chợt dâng lên nỗi bất an mãnh liệt, nhớ tới Thi VôĐoan mỗi ngày dùng máu mình nuôi tinh bàn, nhớ tới câu vừa nãy y đột nhiên hỏi… Y muốn làm gì?

Vô số hắc ảnh ùa đến Thi VôĐoan chính giữa tinh bàn như phát điên, y thậm chí chẳng buồn nhướng mí mắt, dường như mấy thứđó chẳng qua đều là bụi đất, gió lốc lên từ dưới chân y như cuồng phong không gì cản nổi, không chút lưu tình quét hết những hắc ảnh đó.

HạĐoan Phương nghiêm nghịđứng một bên, bộ râu luôn có vẻ hơi buồn cười kia cùng đồng tiền to đeo trên người đều sinh ra vài phần trang trọng khác thường trong buồn cười.

Chỉ nghe Thi VôĐoan nói từng chữ: “Tham Lang nhập lục cung, tiến tam tức, tẩu thần tọa…”

Rất nhiều năm trước, Giang Hoa tản nhân dùng một Lục hồi hoạt trận vây Thi VôĐoan trên núi, tiểu gia hỏa nọ không biết trời cao đất dày, mượn một cây chày ngân hà của Bạch Ly, thao tác sao trên tinh bàn đi theo tâm ý của y, lừa hoạt trận biến động theo các vì sao kia tự mình mở ra.

Mấy chục năm về sau, y đều không làm tròđùa dai có trình độ lại to gan lớn mật như vậy nữa, Thi VôĐoan cơ hồ có phần không xác định phải chăng mình càng sống càng đi lùi.

Sao trên tinh bàn chậm rãi di động, mây đen mù trời đột nhiên đình trệ, giống như bị hai tầng trời trên dưới này mê hoặc.

Ba đôi yêu cảnh ngoài Ma Tông chính là nối liền nhau bằng hình thức của Lục hồi hoạt trận, chia Ma Tông và nhân gian từ một ra làm hai, thành quang ảnh của nhau, Nhan Chân lợi dụng nhân quả của Bạch Ly, lại cưỡng ép mở Ma Tông, Lục hồi trận bị xé rách, Thi VôĐoan liền vừa vặn mượn cơ hội này đểđốt ngọn đèn diệt thế cuối cùng của y.

Không phá không lập.

Nhan Chân động dung, mọi người đều động dung, Cố Hoài Dương đột nhiên đẩy mọi người ra, bắt lấy một kỵ binh vừa nãy hỗ trợ mượn sức dựng kính tượng, hỏi: “Ngươi… Ngươi nói cho ta biết! Lục gia muốn làm gì?!”

Kỵ binh nghiêm nghị nói: “Hồi tướng quân, lục gia nói, đây là tuyến cuối cùng dính với cái gọi là‘quốc vận’, tuyến này cắt đứt, làông trời không làm gìđược việc trùng chỉnh trật tự trên đại lục này của y, mọi thứđều sẽ có trật tự mới, xin tướng quân yên tâm.”

“Yên tâm?!” Cố Hoài Dương cơ hồ trừng lồi mắt, quay đầu thoáng nhìn Thi VôĐoan đứng giữa tinh bàn giống nhưđang hiến tế cái gìđó, túm cổáo kỵ binh, “Ta yên tâm cái gì? Đó là huynh đệ của ta, từ nhỏđược ta nhặt về, nuôi nấng đến bằng này, ta coi y như nửa con, ngươi bảo ta yên tâm cái gì!”

Gió từ dưới chân dâng lên triệt đểđánh tung búi tóc của Thi VôĐoan, mỗi một ngôi sao đều ở trong tay y, những quỹđạo vận chuyển phức tạp đó, tựa như mệnh số vô thường lại liên lụy lẫn nhau, trăm ngàn năm qua không ai có thể tính rõđược.

Màu đen trên không trung chậm rãi tan đi, rõ ràng là nửa đêm, lại đột nhiên ló ra một chùm ánh dương từ dưới tầng mây, tuyến ánh sáng ấy giống như lợi kiếm đến từ thiên ngoại, ghim thẳng một đoàn ma vật đen kịt trên mặt đất, trong khoảnh khắc đốt thành một đống than.

Nhan Chân lui phắt ra sau một bước, cả người run rẩy dữ dội: “Y lại dám… lại dám…”

Không trung đột nhiên dâng lên sáu luồng sáng màu sắc khác nhau, như là màu sắc bất tường lộ ra khi động đất sắp đến, hết đợt này đến đợt khác, hôứng từ xa, mọi người che mắt, ngay cả Bạch Ly cũng bịánh sáng ấy đâm nhói mắt, nhưng y nhận được, đây chính là yêu cảnh bao vây bên ngoài Ma Tông, từng vây y và Thi VôĐoan trong đó hơn một tháng.

Những ngôi sao ấy kín kẽ vận chuyển đến một chỗ, sáu luồng sáng đột nhiên tản ra, tự chọn một phương hướng rồi chìm vào đại địa, mặt đất ầm ầm như sắp nứt ra, mà phương xa, sáu ngọn núi mọc từđất bằng, như làđóng sáu cái đinh cho đại lục muốn bay lên.

Vô số tia sáng đột nhiên từ trên thiên không chiếu xuống, gần như quét sạch đám ma vật trên mặt đất, chúng thét lên, vặn vẹo, thanh âm khàn khàn, dần dần bị tấm lưới to do tinh ti dệt thành đè dưới đất, ánh sáng ấy phảng phất mang theo độấm cháy bỏng, Bạch Ly không nhịn được muốn nghiêng đầu tránh lui, lại phát hiện đám tơ quấn trên người y như một con nhộng đã thay y ngăn hết những tia sáng nọ.

Y ngước mắt, phát hiện Thi VôĐoan từ giữa ngàn vạn người quay đầu nhìn qua đây, trên mặt dường như lộ ra nụ cười.

Sau đó kinh lôi bổ xuống, thiên địa bị lừa gạt rốt cuộc tức giận, cơn giận lôi đình giáng lên phàm nhân mưu toan làm việc thần thánh này, ánh nắng quỷ dị và tia chớp cùng lên cùng xuống, mỗi người đều mù trong nhất thời.

Thi Vô Đoan lại buông tiếng cười rộ lên.

HạĐoan Phương ngồi xổm một bên, hai tay ôm đầu, bị cơn giận của thiên địa chấn nhiếp đến mức phải cuộn tròn lại không dám động đậy, nghe tiếng cười càn rỡ của người nọ bên tai, lòng thầm nghĩ, sao Bạch công tửđã quay về rồi mà lục gia y vẫn điên vậy?

Khoảnh khắc ấy tất cảủy khuất, bi phẫn trong lòng Thi VôĐoan đều hóa thành tiếng cười to nhưđiên cuồng mà buột khỏi miệng. Thần phật thì thế nào? Thiên địa lại thế nào?

Đã cho ta linh hồn, vì sao vây ta bên trong? Đã cho ta hai mắt, vì sao bắt ta không được nhìn xa? Đã sinh cho ta đôi tai, vì sao không nghe thấy nửa câu lời thật? Đã cho ta miệng lưỡi, cớ sao mọi chuyện bức ta nói năng thận trọng?

Không được tự do!

Không được tự do!

Không được tự do!

Tạo hóa là gì? Dựa vào cái gì mà là tạo hóa? Hiện giờ chẳng phải cũng bị ta đùa bỡn trong tay sao?

Sấm sét bổ lên người, phỏng rát tận xương, Thi VôĐoan thầm nghĩ, cũng chẳng qua như thế sao.

Cái gọi là cơn giận lôi đình của thiên địa, chẳng qua hủy thân xác một phàm nhân, xuẩn vật bị lường gạt này có lẽ vĩnh viễn không hiểu được – chỉ cần tinh phách chưa chết thì mầm mống phản kháng sẽ không vỡ nát.

79. Chương 79: Chung

Sau đó tiếng cười của y rốt cuộc chôn vùi trong tiếng sấm vô biên.
Hai mươi năm trước, một đạo cửu thiên thần lôi bổ Thương Vân cốc ra, vì cảnh cáo một ấu đồng không được tiết lộ thiên cơ, để Ma Tông trấn dưới đất lộ ra một tuyến manh mối, là bắt đầu cho hết thảy nhân quả.

Mà nay, hết thảy nhân quả sắp kết thúc tại đây, ấu đồng ngày xưa bị bắt dập đầu với tây thiên đã lớn lên, một thân phản cốt trưởng thành, y cửu tử không hối, không sợ hãi gì.

Không trung đột nhiên mọc lên bảy ngọn sơn đăng, chỉ là sấm chớp kia chấn động quá mức, thế cho nên chẳng ai lưu ýđến, những ngọn đèn nọ chậm rãi lên giữa không trung, từng ngọn tắt ngấm, phù quang lược ảnh, cuối cùng toàn bộ quy về trầm tịch.

Ầm một tiếng.

Bạch Ly giãy giụa dữ dội, nhưng không thể thoát khỏi sự trói buộc như kén tằm kia, trong lòng sinh ra sự tuyệt vọng vô biên, y gọi tên Thi VôĐoan từng tiếng, mãi đến khi tiếng gào thét như côn trùng kêu, không thể phát ra mảy may âm thanh, cổ họng trào ra một búng máu.

Nhưng mà… Vô luận y là tiểu hồ ly suy nghĩ quá nhiều kia, hay là Ma quân vạn người sợ hãi, thế gian này thủy chung có một người như vậy, có thể dễ dàng vây khốn y.

Sau đó trói buộc trên người y đột nhiên không còn, tất cả những sợi tơ như là chết héo, biến thành đám dây không hề có sức sống, suy sụp rũ xuống đất, Bạch Ly cứng đờ người, hai mắt đỏ ngầu ngẩng đầu nhìn nơi chính giữa chúng nhân rõ ràng đã trống không, nơi đó chẳng còn tung tích của người nọ, chỉ sót lại một vốc bụi dưới đất.

Tấm gương dưới chân đột nhiên nát bấy, hết thảy đều làảo giác, bỗng nhiên trời trong… Chỉ có chỗ bụi bặm ởđó, lưu lại một bộ tinh bàn bị gọt mất một đế, đầu cao đầu thấp, sao dốc xuống, hóa thành một vốc cát bình thường.

Bạch Ly nhảy xuống ngựa, một mình xuyên qua thiên quân vạn mã, trong tay cầm một mộc đầu nhân be bé.

Đột nhiên, một người cao giọng nói: “Y… Y là Ma quân!”

Có kẻ không biết sống chết lên ngăn y, nhưng còn chưa tiếp cận thìđầu mình đã chia lìa, đầu bay ra trong tiếng ngựa hí chói tai, Bạch Ly thoát khỏi trói buộc, trong khoảnh khắc liền hạ xuống nơi Thi VôĐoan biến mất.

Y đờ đẫn quỳ xuống, cảm thấy người cầu cảđời, truy đuổi cảđời, mới cho rằng bắt được trong tay, lại đột nhiên hóa thành một tấc gió nhẹ bay xa, giống như là… cuộc đời y cứ thế qua đi mất vậy.

Bạch Ly chìa ngón tay, nhẹ nhàng chùi đám bụi phảng phất còn sót lại độấm trên mặt đất, trong lòng thầm nghĩ, sao có thể như vậy chứ?

Thi Vô Đoan, sao ngươi có thể như vậy?

Cố Hoài Dương đột nhiên định thần lại, quát: “Công thành! Công thành!”

Sau đó hắn lại một ngựa làm đầu xông ra, chẳng mảy may cố kỵ thân phận chủ soái trung quân của mình, tầm mắt đều bị thứ gìđó chiếm hết, luôn cảm thấy hơi không rõ.

Khó cầm nổi lòng, tim nhưđao giảo.

Lục Vân Châu theo sát sau đó, Mạnh Trung Dũng còn thất thần, đột nhiên quay đầu lại, hỏi: “Tứ nương, tiểu lục đâu?”

Không biết từ khi nào bụi đất trên mặt Lý tứ nương đều đã bị nước mắt gột sạch.

Cho dù dưới cửa thành người chết chất đống, người sau cũng có thể giẫm những thi thể này để trèo lên từng bước một.

Bạch Ly lại phảng phất thân ở nơi khác, mọi người đều tựđộng tránh lui, họở bên cạnh chạy trốn, kêu la, xung sát, bụi tung cao ba trượng…đều như là người cách ngàn vạn năm cùng âm binh, nháy mắt tương phùng, nhưng chẳng ai liên quan đến ai.

Trong mắt y chỉ còn lại một vốc đất.

Bỗng nhiên, đám tro tàn đó chậm rãi lưu động, Bạch Ly cả kinh, chỉ thấy tro tàn dường như bị cái gìđó dẫn dắt, chậm rãi chảy vào mộc đầu nhân trong tay y.

Chỗ ngực mộc đầu nhân lóe lên một chút ánh sáng nhạt, như là… hình dạng một giọt nước.

Bạch Ly trợn tròn hai mắt, sau đóđột nhiên đứng bật dậy, một tay xách bộ tinh bàn sứt mẻ, điên điên khùng khùng mà lẩm bẩm: “Đúng… y nói y sẽ trở về, y nói…”

Y lôi kỵ binh chạy qua bên cạnh xuống ngựa, trèo lên ngựa mà ra sức vung roi: “Đi!”

Bạch Ly phóng ngựa đi ngược ra khỏi chiến cuộc, từđây không còn ai thấy vị Ma quân truyền kỳ này nữa.

Một trận đánh suốt mười ngày, thủ quân Bình Dương dựa vào nơi hiểm yếu chống cự, dường như phải chết đến người cuối cùng, sau đó thành lâu gánh sự trung quân ái quốc lung lay sắp đổ của họ rốt cuộc bị phá, quân Khăn Đỏùa vào, Nhan Chân chết trận, Bích Đàm bị bắt.

Ngày hôm sau, Bích Đàm chân nhân tự sát trong ngục.

Lúc Cố Hoài Dương tiến cung, Hoàng đế Phổ Khánh trốn dưới gầm giường, bị lôi sống sờ sờ ra, lại bị Cố Hoài Dương người đầy bụi mù và vết máu dọa cho quỳ xuống đất không dậy nổi.

Hóa ra Hoàng đế họ phí hết tâm cơ giết địch, trải hết trăm cay nghìn đắng mới tìm được… kết quả chính là một người như vậy. Cố Hoài Dương đột nhiên không thể miêu thuật tâm tình của mình, cứ như một quái vật phảng phất không thể chiến thắng, họ liều mạng đánh, liều mạng đánh, đánh rơi từng tầng máu thịt của nó, đánh chết vô số huynh đệ bên này, rốt cuộc nhìn thấy dưới khôi giáp quái vật chỉ có một tên lùn run rẩy.

Cố Hoài Dương từng nghĩ, nhất định phải đem cẩu Hoàng đế hại nước hại dân này lăng trì từng đao trước mặt vạn dân, nhưng nhìn nam nhân liên tiếp dập đầu hứa hẹn lập tức hạ chiếu thoái vị kia, hắn đột nhiên chẳng còn tâm tình, cảm thấy rất mệt, rất… không đáng.

Hắn khoát tay, gọi người dẫn người này đi trông giữ, ngay cả giết cũng lười.

Ba tháng mùa xuân qua đi, đại tuyết tan, Hoàng đế Phổ Khánh thoái vị, hạ chiếu tội mình, tự xưng vô tài vôđức, không xứng làm đế, tự biếm thành vương, truyền ngôi cho Cố Hoài Dương Cốđại tướng quân, từđấy thay đổi triều đại.

Mật ước với Đại Thừa giáo tông tựđộng đạt thành, Cố Hoài Dương theo mật ước của Thi VôĐoan vàđại tông chủ, hạ lệnh Đại BồĐề sơn thành từđường của các đời đế vương, lễ ngộ gấp đôi.

Thế là luận công hành thưởng, tái lập bá quan, đại xá thiên hạ, miễn thuế ba năm.

Bách tính đều tỏý vui mừng.

HạĐoan Phương lại cầm một phong di thư của Thi VôĐoan giao cho Cố Hoài Dương, Cố Hoài Dương xem rất lâu không nói gì, HạĐoan Phương quỳ xuống nói: “Bệ hạ, thần tự xin đi trấn ma sơn.”

Nhan Chân xé nát Lục hồi hoạt trận, Thi VôĐoan lấy tinh bàn giả mạo ngân hà, lừa được ông trời, nặn lại đại trận, phong ba đôi đối cảnh vào sáu ngọn núi lớn, đóng chặt chẽ Ma Tông dưới đất, y đích xác sớm tính đến, trong thưđem mỗi một ngọn núi phái những người nào trấn thủ liệt hết ra.

Cố Hoài Dương trầm mặc rất lâu rồi hỏi: “Ngươi cam tâm chứ?”

HạĐoan Phương cười nói: “Ít nhất thần còn chưa biến thành một đống bụi, còn có mệnh hưởng vinh hoa, có gì mà không cam tâm?”

Hắn dừng một chút rồi lại cười khổ nói: “Thần vẫn đi theo lục gia, kỳ thật bắt đầu từ lúc Đả Cốc đạo bị cắt đứt, linh khí của đại địa đều bị dẫn vào thảo nguyên A Mộc, chẳng qua hai ba mươi năm sẽ không xa khô kiệt, trừ phi có người thiên phú dị bẩm, trời sinh linh khíđại tạo hóa, nếu không con đường tu đạo của thường nhân sẽ gần nhưđoạn tuyệt. Ngày sau nếu có ai khư khư cố chấp, cố muốn đi cướp linh khí của yêu quái để tu hành đạo pháp, căn cứ mật ước, yêu tộc đứng mũi chịu sào có quyền lợi xử lý y, nếu tự nguyện đi trấn ma sơn, ngày sau có bổng lộc triều đình, tuy không còn chú pháp, ít nhất còn có thể luyện tập võ nghệ, được thuật trận pháp họa phù lục gia lưu lại.”

Cố Hoài Dương rốt cuộc cười khổ ra tiếng, nói: “Y thật đúng là… tính toán không bỏ sót.”

HạĐoan Phương cũng cười khổ theo mà nói: “Không sai, ngỗ nghịch y hiện giờđều chẳng có kết cục tốt, phàm nhân chúng ta, nên thành thật làm theo việc lục gia đã viết sẵn đi, mật tín lui tới lục gia vốn đã tiêu hủy, đạo hữu đã vào kỵ binh sẽ không biết, xin Hoàng thượng yên tâm.”

Cố Hoài Dương rốt cuộc gật đầu, thở dài khoát tay bảo hắn đi xuống.

Năm ấy mưa thuận gió hòa khác tầm thường, các nơi cùng có tin vui thu hoạch truyền tới, hết thảy đều bắt đầu khôi phục, phảng phất ngày đông giá rét qua đi, trên đại địa bắt đầu một lần nữa mọc ra cỏ non, cho đến khi hàn đông lại đến, Đại BồĐề sơn lại bịđại tuyết phong kín.

Đại tông chủ Chấp Diệp bưng một chén trà, nhìn tuyết rơi rào rào ngoài cửa sổ, nói: “Có lẽ năm nay sẽ không còn ai chết vì lạnh vàđói nữa.”

Một nam nhân dáng vẻ thanh niên ngồi đối diện, khuôn mặt thản nhiên, không hề tiếp lời.

Thanh niên thoạt nhìn mặt hơi cóđào hoa, dùng cách ngôn mà nói thì là kèm chút tướng hồ mị, chân mày khóe mắt đều cực ái muội mà nhướng khẽ, nếu có người tu đạo ởđây là có thể vừa nhìn đã nhận ra người này có huyết thống hồ tộc, nhưng tướng đào hoa kia lại bị một thân khí túc sát âm hàn xua bớt, khiến người ta xa xa nhìn thấy là hận không thể tránh lui ba thước.

Trên cổ thanh niên lại dùng tơ hồng đeo một mộc đầu nhân nhỏ tinh xảo, thoạt nhìn có chút không hòa hợp, nhưng chẳng biết vì sao lại có sự hài hòa không nói nên lời.

Chính là Bạch Ly bán hồ bán ma mất tích ngoài thành Bình Dương.

Đại tông chủ cười nhìn Bạch Ly nói: “Sao? Ma quân vẫn đang lo lắng?”

Bạch Ly phục hồi tinh thần, ánh mắt tối xuống, không kìm được đưa tay cầm tiểu mộc nhân đeo trên cổ, hỏi: “Trên người ta liên lụy nhân quả tiền triều, vì sao…”

Đại tông chủ nói: “Vì sao nhân quảđã phá, ngươi lại vẫn sống, mà còn sống không có gì bất đồng với trước kia?”

Bạch Ly cau mày gật đầu.

Đại tông chủ cười nói: “Ma quân còn chưa minh bạch sao? Lục gia y uống ly hận thủy, chính làđem hồn phách liên lụy với ngươi, y lại động thủ trùng chỉnh Ma Tông đại trận, chịu nỗi khổ sét đánh, tự nhiên làđem nhân quả này chuyển lên người y, tiền triều với ngươi đã xong hết mọi chuyện.”

Ngón tay Bạch Ly siết chặt, đại tông chủ lại tiếp tục: “Lục gia lòng dạ quá cứng, lại chỉ một mềm hai mềm với Ma quân, đủ thấy y dẫu có bản lĩnh thông thiên triệt địa, chung quy cũng là một con người, là người, thì hiểu được tình ý, minh bạch ly hận hỉ bi, dù là một tuyến lương tri còn đó, vô luận treo đến đâu, đều có thể khiến y nóng ruột nóng gan.”

Bạch Ly lẩm bẩm: “Y uống ly hận thủy là vìđiều này sao?”

Đại tông chủ nói: “Cũng không hẳn thế.”

Bạch Ly đưa mắt hỏi: “Sao cơ?”

Đại tông chủ chỉ mộc đầu nhân ở ngực y nói: “Lục gia bắt chước ngươi năm đó ném bỏ huyết nhục, đem bản thân chia ra làm đôi, lấy tinh huyết hồn phách dưỡng tinh bàn, khắc mộc đầu nhân để lại cho ngươi, nhưng mà…đại khái là y không tự tin lắm, sợ mình không thâm tình bằng ngươi, thế cho nên không tìm được ngươi, mới mượn dùng ngoại vật.”

Đại tông chủ uống một ngụm trà, chép một chút mùi thơm nơi đầu lưỡi kia, cười nói: “Nhưng mà si nhân này, chẳng lẽ không biết, khi y trăm phương ngàn kế như vậy, làđã không cần dùng mấy thứ này nữa?”

Bạch Ly im lặng giây lát rồi hỏi: “Bồđề mộc kia… khi nào thì có thể xong?”

Đại tông chủ không nhanh không chậm nói: “Không vội, thân thể thần mộc tạo, cũng cần dưỡng đủ bảy bảy bốn mươi chín ngày, tính ra thì chỉtrong mấy hôm nay thôi, ngươi yên tâm, nếu y nguyện ý, chung quy sẽ vì ngươi mà cúi đầu trước thần thụ.”

Bạch Ly cười khổ nói: “Y…đã bao giờ cúi đầu?”

Đại tông chủ chậm rãi nói: “Y có từng cúi hay chưa, chẳng lẽ trong lòng Ma quân không biết sao?”

Đúng lúc này, bỗng nhiên lòng bàn tay Bạch Ly như bị thứ gìđó làm phỏng một chút, y buông tay, ngạc nhiên phát hiện chỗ ngực tiểu mộc nhân trên cổ kia chợt lóe ánh sáng, một đống tro tàn từ trên người mộc nhân bay ra ngoài cửa sổ.

Bạch Ly đứng phắt dậy, đụng đổ một đống ấm chén trên bàn, lại bất chấp tất cả, đuổi theo tro tàn kia chạy nhưđiên ra ngoài.

Đại tông chủ tay bưng chén trà, cười cười mà nói tiếp lời người trẻ tuổi không kiên nhẫn nghe hết: “… Huống chi lục gia tuy rằng quật cường, nhưng không phải là không thông tình lý, y trước nay ăn mềm không ăn cứng, dùng tay đè, chi bằng dùng tình lay chuyển. Thế nhưng có nhiều người không biết như vậy, đèđầu y nhất định bắt y nam bắc đông tây, không khiến y xù lông sao?”

Truyền rằng bồđề thần thụ là gốc của sinh mệnh, cuốn một chiếc lá có thể nghe âm thiên ngoại, đem thi thể táng trên cành cây có thể tẩy sạch linh hồn, gọt cây làm xương, cuốn lá làm thịt, dùng máu người sống trước đây để tưới, có thể sinh tử nhục cốt, lấy linh hồn thảo mộc sinh ra hồn phách.

Chỉ là kẻ tự nguyện phân ly cốt nhục, nhất định phải thành tâm hối lỗi, nhận hết nỗi đau tê tâm liệt phế, mới có thể trở về bản nguyên.

Bụi trong mộc nhân vừa vào thân thể do cây bồđề và máu tinh bàn dung thành, người trên băng sàng nọ liền đột nhiên giãy giụa như co giật, thân thể kia không như ban đầu, cho dù cười cũng thoáng có ba phần sầu khổ, mà càng giống y thời thiếu niên hơn, tay dài chân dài, có một chút gầy gò và non nớt của riêng thiếu niên.

Bạch Ly từng chịu nỗi khổ như vậy, liền ôm lấy y, đè lại tay chân đang giãy giụa, chịu đựng người phảng phất mới được ban cho sinh cơ cắn tay mình một cái, chỉ cảm thấy dấu răng sâu hoắm kia cũng mang theo hy vọng vô hạn.

Bị y cắn cả một đêm, máu đã nhuộm đỏ quá nửa khuôn mặt người bộ dáng thiếu niên.

Thi Vô Đoan mới bình tĩnh trở lại, vì thế giống như lăn một vòng trên núi đao chảo dầu, mỏi mệt tột cùng mở mắt ra, hơi thở yếu ớt mỉm cười, trong lúm đồng tiền lộ ra như là chứa đầy ý xấu sau tròđùa dai, dùng giọng điệu nhẹ tênh dị thường, nhẹđến mức cơ hồ khiến người ta không nghe thấy mà nói: “Tức phụ, lần này… chúng ta… hòa nhau rồi.”

Tim Bạch Ly như bị một tảng đá treo cao cao đập xuống, y cẩn thận ôm thân thểđã có hơi thở, một lần nữa hôn mê vào lòng, nhắm mắt lại, cẩn thận cảm nhận hô hấp yếu ớt kia từng chút một phả lên cổ, như nghe âm thanh tốt đẹp nhất trên thế giới.

Sau đó y nói: “Ừm.”

Liền thêm lên một tờ phong ấn khi bụi bặm lắng xuống, phong lại đủ loại chân trời góc biển, đủ loại chua ngọt đắng cay…

Y nghĩ, chúng ta rốt cuộc vẫn quay về rồi.

80. Chương 80: Phiên Ngoại 1

Thi Vô Đoan ngày bé từng uống nhầm lưu phong lộ, suýt nữa mất luôn cái mạng nhỏ, sau đóước chừng là họa hại di ngàn năm, không cẩn thận sống lại, thành thể chất hư hàn, từđây cũng rất sợ lạnh, vừa đến mùa đông là dễ dàng cảm mạo ho khan.
Về sau y trưởng thành, làm chuyện xấu đến mức bị sét đánh, lại suýt nữa đánh mất luôn cái mạng nhỏ, sau đóước chừng vẫn là họa hại di ngàn năm, không cẩn thận sống lại tiếp, lấy một đoạn thần mộc của đại tông chủ làm căn cơđể tạo một thân thể mới, từđây vừa sợ lạnh vừa sợ nóng, thật sự coi mình thành thực vật, tam cửu tam phục đều không ra khỏi phòng.

Bạch Ly từng rất lo lắng, đặc ý lên Đại BồĐề sơn một chuyến, cẩn thận quan sát cây bồđề thần mộc kia, phát hiện người ta vừa không sợ lạnh cũng chẳng sợ nóng, lúc mùa hè theo cỏ cây cùng nhau sinh trưởng, lá cây tỏa hương, thời điểm mùa đông đại tuyết phong núi nó vẫn xanh ngắt bất tử.

Y hết sức nghi hoặc hỏi đại tông chủđây là chuyện thế nào: “Vì sao y vừa đến mùa đông là sẽ cảm thấy rất lạnh?”

Đại tông chủ trả lời: “Thời điểm mùa đông ngươi cũng sẽ cảm thấy rất lạnh.”

Vì vậy Bạch Ly lại hỏi: “Thế vì sao y vừa đến tiết tam phục thì không có tinh thần?”

Đại tông chủ nói: “Con người ta tới tiết tam phục đều sẽ không có tinh thần.”

Bạch Ly ngẫm thử, cảm thấy cóđạo lý, song vẫn chưa yên tâm, liền nói: “Nhưng mà y trước kia không có yếu ớt như vậy.”

Đại tông chủ ngắn gọn trả lời: “Ba ngày không đánh, leo nóc lật ngói.”

Bạch Ly nhìn ông ta một cái, liên tưởng chuyện lần trước lão đầu tử bảo mình bện cỏ, cảm thấy ông ta trừ bịp người vàđánh rắm ra thì chẳng biết cái khỉ gì hết, bèn bỏđi.

Thi Vô Đoan ngày xưa không thể tự do, nhưng trước mắt rốt cuộc tự do, cũng chẳng thấy y đi khắp trời nam biển bắc, ngược lại sống những ngày đại môn không ra nhị môn không bước, thời điểm lạnh không ra cửa, thời điểm nóng không ra cửa, thời điểm trời mưa trời gió cũng không ra cửa, phải trời trong nắng ấm, có thái dương còn không được gắt lắm, y mới như một con rùa không mai, lười biếng ra khỏi tiểu viện giữa sườn núi kia mà tản bộ, đến hậu sơn lượn lờ.

Dường như“tự do”đối với y chẳng qua là một loại cảm giác.

Dùng lời của bản thân y mà nói thì là: “Điều này cũng giống như nếu nhốt ta trong một gian phòng, khả năng ta mỗi ngày đều liều mạng muốn chạy ra, thà rằng liều cá chết lưới rách cũng phải ra ngoài, nhưng nếu ta giống như bây giờ, muốn đi đâu thìđi, ta tối đa chỉ nghĩ một chút, nghĩ xong thì nhìn một chút, nắng gắt như thế, cũng sẽ lười động đậy.”

Lúc y nói lời này, hai người đang sóng vai nằm trên nóc nhà, trên đầu làánh trăng tròn vành vạnh, chính giữa để một bầu rượu, quá nửa là bị Bạch Ly túm không buông, Thi Vô Đoan cũng chẳng tranh, dù sao rượu nhạt, không hề say người.

Bạch Ly nghe y nói thế liền bảo: “Vậy ngươi lại đây một chút.”

Thi Vô Đoan quay đầu nhìn đối phương, Bạch Ly nghiêng người, vươn dài cánh tay ôm lấy y, cọ cọ như làm nũng, sau đó cau mày trầm ngâm nói: “Ừm…”

Thi Vô Đoan hỏi: “Sao vậy?”

Bạch Ly khá buồn rầu nói: “Ngươi nói thoạt nghe thì có lý, nhưng thực tế không phải như vậy.”

Thi Vô Đoan không hiểu: “Sao lại không phải như vậy?”

Bạch Ly nói: “Tỷ như ta hiện tại muốn ôm ngươi liền ôm ngươi, muốn sờđâu thì sờđó, nhưng vẫn không thỏa mãn, muốn làm chút chuyện khác.”

Y vừa nói vừa luồn tay vào vạt áo Thi VôĐoan từđường cổáo, ngón tay dán trên trung y cọ tới cọ lui, nhưng không lần vào trong, miệng nhẹ nhàng gọi: “VôĐoan…”

Thi Vô Đoan túm cổ tay y hỏi: “Ngươi đến kỳđộng dục rồi à?”

Bạch Ly thẳng thắn nói: “Ta mỗi tối lúc ngủ bên cạnh ngươi đều muốn, nhưng ngươi ngủ quá sớm, sợđánh thức ngươi cho nên ta phải nhịn.”

Nếu có người khác, cân nhắc giữ chút thể diện cho Thi VôĐoan, Bạch Ly còn hơi đắn đo, lười đắn đo thì không nói câu nào, nhưng trong tiểu viện lưng chừng núi chỉ có hai người họ, dù sao bình thường Thi VôĐoan sẽ không bởi vì vài câu nói mà giận dỗi y, vì thế có gì nói nấy.

Y nói hùng hồn đầy lý lẽ: “Chúng ta ở bên nhau, chẳng lẽ vĩnh viễn không làm loại sự tình này sao?”

Thi Vô Đoan ngẫm thử, cảm thấy lời này có lý, bị y cọ tới cọ lui bản thân cũng rất khó chịu, vì thế dùng khuỷu tay chống lên nóc nhà, xoay người đè Bạch Ly, bàn tay đang nắm cổ tay y nhẹ nhàng dời lên trên một chút, cào cào lòng bàn tay Bạch Ly, nheo mắt cười nói: “Được lắm, thế ta hầu hạ Bạch gia.”

Yết hầu Bạch Ly gian nan động một chút, Thi VôĐoan cúi đầu, không chút hoang mang liếm khóe miệng người nọ, thành thạo như tình thánh ngàn năm, Bạch Ly nhìn mặt y sát đến, nhắm mắt rồi lại lập tức mở ra, giống như không nhìn thấy y một cái cũng không nỡ.

Sau đó…

Sau đó Bạch Ly bỗng xoay người, đè tay Thi VôĐoan nói: “Sao chân tay lóng ngóng thế?”

Thi Vô Đoan kiên nhẫn nói: “Tiểu nương tử, vi phu không phải chân tay lóng ngóng, làđộng chân động tay.”

Bạch Ly nói trắng ra: “Ngươi là làm bộđộng chân động tay, kỳ thật cảđộng ởđâu cũng không biết nhỉ?”

Thi Vô Đoan đẩy y ra, dùng đầu gối tách chân y: “Ta biết!”

Bạch Ly một lần nữa bổ lên: “Ngươi biết cái rắm.”

Thi Vô Đoan hỏi ngược: “Chẳng lẽ ngươi biết? Là ai lần trước khiến ta sốt mấy ngày liền?”

Bạch Ly dừng một chút, giống như nhớ tới đoạn chuyện cũ kia, cảm thấy khá có lỗi với y, vừa thất thần như vậy, lại bị Thi VôĐoan dùng sức mạnh đè lần nữa.

Vì thế Bạch Ly nhỏ giọng nói: “Ta biết… Lần trước làm ngươi bị thương, sau đó ta đã mua sách xem.”

Thi Vô Đoan dường như không nghe rõ, hoảng hốt nói: “Ngươi mua cái gì?”

“Sách trên phố.” Bạch Ly giống như chẳng mảy may cảm thấy đây là một chuyện rất đáng khinh, quang minh chính đại nói, “Chính là dạy hai người bên nhau nên làm như thế nào ấy, từng bước một đều có tranh, ta nhất nhất ghi nhớ rồi.”

… Như thể y xem không phải “Long dương mười tám thức” gìđó, mà là võ lâm bí tịch vậy!

Thi Vô Đoan hết nói nổi… Cái này y thật sự chưa từng xem.

Y trợn mắt, nhãn châu xoay tròn, hàng mi chớp chớp, phảng phất đồng bộ với hô hấp phả trên mặt người ta, chẳng biết có phải là nhớ lại thứ dạy trên sách kia hay không, Bạch Ly chỉ cảm thấy trong lòng nóng lên, hai tay liền từ sau lưng Thi VôĐoan dời xuống, mòđến mãi giữa đùi…

Thi Vô Đoan lại đột nhiên nói: “Không được, ngươi là luận binh trên giấy.”

Vì thế hai người lại bắt đầu cấu xé, lăn qua lăn lại trên nóc nhà, kết quả chính là cùng nhau lăn xuống.

Bạch Ly ôm lấy y, nhẹ nhàng xoay người trên không trung, hai chân nhanh nhẹn hạđất, ai ngờ một chân vừa giẫm lên vườn rau bên cạnh tiểu viện thì nghe có một tiếng vang nhỏ, một làn khói trắng từ dưới đất bốc lên.

Bạch Ly liền có dự cảm xấu –

Vườn rau trong tiểu viện nhà y không phải trồng rau mà là những lúc rỗi rãi Thi VôĐoan dùng để loay hoay nghịch trận pháp.

Thi Vô Đoan chỉ cảm thấy cánh tay ôm mình buông lỏng, nếu không phải y phản ứng nhanh thì suýt nữa ngã nhào xuống đất. Sau đó y quay đầu lại… Chỉ thấy Bạch Ly giẫm một chân trong trận pháp do đám đá nhỏ bày ra, biến thành một ấu đồng trên dưới mười tuổi, búi tóc dáng vẻ người lớn, tai hồ lại chui ra từđỉnh đầu, đang nhìn y bằng khuôn mặt không biểu cảm.

Thi Vô Đoan nhịn rất lâu, cúi đầu rồi lại ngẩng lên, rốt cuộc vẫn không nhịn được, lùi về sau hai bước mà phá lên cười.

Bạch Ly cả giận nói: “Cười cái…”

Vừa thốt ra y liền tự mình ngậm miệng, trong miệng phun ra chính là giọng trẻ con non nớt hệt nhưđang làm nũng.

Y hít sâu một hơi, cố hết sức hạ giọng cho trầm trầm mà nói: “Đây là thứ quỷ quái gì, mau mau giải cho ta.”

Thi Vô Đoan ngồi xổm xuống đất, chống cằm đánh giá y trên dưới một phen, nói: “Cái này à… Tên là Khổn tiên trận, mặc cho ngươi có năng lực lớn cỡ nào, giẫm vào đó, trong một canh giờ cũng mất hết tu vi, tiểu yêu thì bịđánh về nguyên hình, thiết nghĩ ngươi không thể biến thành tiểu hồ ly, chỉ có thể biến thành ấu đồng tai hồ thôi.”

Nói xong y dùng bàn tay nắm tai Bạch Ly mà xoa nắn trêu ghẹo một phen. Bạch Ly thoắt cái đỏửng mặt, ngoài mạnh trong yếu quát: “Đụng bậy cái gì!”

“Ôi chao, không thểđụng vào đây à?” Bạch Ly càng trốn, Thi VôĐoan càng hăng hái.

Cạm bẫy lớn nhỏ trong vườn rau đều do nam nhân rảnh đến đau trứng này làm, dù là Bạch Ly cũng không dám tùy tiện giẫm bừa, chỉ có thể co tròn mặc cho chòng ghẹo, chẳng dễ dàng gì Thi VôĐoan mới trêu đủ, khom lưng bế Tiểu Bạch Ly ra khỏi vườn, thấy y nhìn không chớp mắt mà ghi nhớ lộ tuyến dưới chân mình, liền biếng nhác nói: “Không cần nhìn nữa, cái này mỗi ngày đều thay đổi, với bộóc mua rau cũng chẳng tính tiền được đó của ngươi là không hiểu nổi đâu.”

Bạch Ly nghiêng người cắn cổ y một cái.

Dù sao cũng không đau, Thi Vô Đoan liền vỗ lưng y nói: “Tức phụ, ngươi đừng sốt ruột mà, tuy rằng bộ dáng này từ nhỏđã tuấn tú, nhưng vi phu sẽ không làm việc cầm thú như vậy đâu.”

Bạch Ly không nói không rằng, ẩn ẩn cảm giác được sức mạnh đang áp chế y, vì thế toàn tâm toàn ýđối kháng.

Thi Vô Đoan không hề cóý thức nguy cơ, bế Bạch Ly vào nhà, sau đó thả y lên giường, nhìn dáng vẻ hai chân không chạm đất của y, thật sự hết sức thú vị, vậy là lại cúi đầu trộm vui vẻ cả buổi, múc một chậu nước rồi cười hì hì dỗ: “Cục cưng ngoan, lau mặt xong cha cởi quần áo cho con.”

Bạch Ly hiện tại trong bộ dáng này, quần áo trên người thật sự quá dài quá rộng, quét hết xuống đất.

Lúc Thi Vô Đoan quay người đi, Bạch Ly liền cúi đầu nhìn chằm chằm ống tay áo của mình, chỉ thấy ống tay áo kia rung một chút, sau đó từ từ ngắn lại, biến thành vừa người.

Bạch Ly cũng không nói gì, trên mặt lại lộ ra nụ cười, chờ khi Thi VôĐoan quay người lại, tay áo kia đã khôi phục nguyên trạng.

Y nghiêm túc ngồi đó, như một đứa trẻ giả làm người lớn.

Chờ khi Thi VôĐoan lau xong mặt cho y như chơi búp bê, đưa tay muốn cởi quần áo trên người y, Bạch Ly lại giơ tay ngăn cản, nói: “Ngươi cởi trước.”

Thi Vô Đoan nhướng mày cười nói: “Ngươi cũng như vậy rồi, còn muốn làm gì nữa?”

Bạch Ly phớt lờ, lao tới tháo đai lưng của đối phương, Thi VôĐoan giang hai tay như trêu y, mặc cho y loay hoay, thấy Bạch Ly muốn lột sạch mình mới chậm rì rì nói: “Được rồi được rồi, để lại cho ta một kiện, đêm lạnh.”

Chưa dứt lời thìđột nhiên trước mắt nhoáng lên, Bạch Ly quỳ trên đầu gối thình lình nặng hơn không ít, Thi VôĐoan còn chưa kịp phản ứng đã bịấn vai ghim trên giường, Bạch Ly khôi phục nguyên trạng cười khẩy nói: “Chút kỹ xảo vặt đó của ngươi, vây được người khác một canh giờ, chẳng lẽ cũng vây được ta sao?”

Thi Vô Đoan “A” một tiếng, lập tức thấy gió bẻ lái, so với hồi nhỏ bịđánh còn sửa nhanh hơn, miệng nói: “Ta sai rồi, ta sai rồi, a… tức phụđừng lột nữa, lạnh…êê!”

Sau đó nữa thì… Dù sao Bạch Ly sẽ không để y bị lạnh, các vị hiểu hết mà, phi lễ chớ nhìn.

81. Chương 81: Phiên Ngoại 2

Năm tháng như nước róc rách.
Thái Tổ Cố Hoài Dương kiến lập Đại Nguyên, băng hà vào năm thứ mười ba, truyền ngôi cho Thái tử, Thái tử sửa niên hiệu thành “Đoan Thụy”, nghe nói làđể tưởng niệm vị lục thúc khi tuổi nhỏ chỉ gặp được vài lần ít ỏi kia.

Năm Đoan Thụy thứ hai, phu phụĐại tướng quân vương Mạnh Trung Dũng cáo lão, Hoàng đế nhiều lần giữ lại, vẫn cố từ, toại ân chuẩn.

Năm Đoan Thụy thứ sáu, Tam vương gia Lục Vân Châu bệnh mất, sống thọ và chết tại nhà, hậu nhân đánh giá: trung nghĩa cảđời, ngôn ngữ và thần sắc không giả dối.

Rất nhiều thứđã xuất hiện, rất nhiều thứđã biến mất, rất nhiều thứđã hóa thành truyền thuyết.

Giống như Thi VôĐoan từng trù tính, yêu tinh không còn xuất hiện ở nhân gian nữa, thỉnh thoảng có một hai tiểu yêu vào nhầm, cũng đều sẽ bị xử lý rất nhanh chóng, dần dà yêu tinh rốt cuộc chỉ tồn tại trong tiểu thuyết thoại bản dân gian.

Giáo tông từng huy hoàng mấy ngàn năm, rốt cuộc theo từng thế hệ truyền thừa và quên lãng, biến mất khỏi kýức của mọi người, thư sinh đời sau chỉ biết cái gọi là“giáo tông” chính là một đảng đặc biệt trong triều, không hề tin tưởng có việc tu đạo.

Nhân gian tiên ma cùng tồn tại trở thành một bí mật bị chôn giấu dưới ngàn thước.

Về phần những người vẫn đang còn sống, vẫn đang nhớ rõ, không còn sân khấu của họ, vì thế họ liền chậm rãi lui ra sau màn, biến thành “dị nhân lánh đời” trong truyền thuyết.

Cửu Lộc sơn dần thành hoang sơn, sau đó bị nhi tử của nhi tử của Thái Tổ hạ một đạo thánh chỉ, vạch đến cảnh nội Triều Châu bên cạnh, lệnh cho Tuần phủ Triều Châu dẫn người khai sơn, để nông dân địa phương trồng trà trên đây, không biết có phải là do linh khí nhiều năm trước mang máng ảnh hưởng, trà Cửu Lộc sơn vị ngọt mà hồi vị dài lâu, một độ từng là trà cống đại nội, tiểu viện đạo tổ chân nhân từng ở bị sửa thành một từđường cung phụng “trà tiên”, cũng chẳng biết đạo tổ chân nhân tu hành dưới chín suối có nhận được hương khói hay chăng.

Đáy cốc Mật Tông bị một cơn lũ dữ hai trăm năm sau xôđổ, rồi sau đó bãi bể nương dâu mấy độđổi dời, lại thành một nơi đạp thanh phong cảnh tuyệt đẹp.

Đại tông chủĐại Thừa giáo tông từ lúc Hoàng đếĐoan Thụy tại vịđã sớm truyền ngôi cho đệ tử rồi phiêu nhiên vân du, có người nói ông chết ở hải ngoại, cũng có người nói ông tất lộ lam lũ, một thân một mình đến vùng Vân Hoang của Tây Nam truyền giáo, sau đóđộ thế thành tiên, dù sao cũng không còn ai gặp lại nữa.

Đại Thừa giáo tông về sau mấy lần lên xuống, một độ bị người đời quên đi, một độ lại trở thành tín ngưỡng trên từ thiên tử trọng thần, dưới đến bách tính dân gian đều hết lòng tin theo, sau đó nữa, kính thiên địa, tôn vạn vật đã thành một môn học vấn cầu phúc tĩnh tâm, có nhất phái văn chương.

Nhưng mà mọi người không bao giờ còn biết hai chữ“giáo tông” từng cóý nghĩa gì.

Đó là… chuyện rất nhiều năm về sau.

Mà sáu ngọn ma sơn năm đó những người tu đạo cuối cùng đi trú thủ cũng chậm rãi bị quên lãng, dần dà, để giảm bớt dự toán của triều đình, chúng bị sửa thành trạm dịch.

Năm tháng xoay vần, gió sương trăm năm, năm đó HạĐoan Phương đem điển tịch Thi VôĐoan lưu lại khắc hết lên đá, nét chữ trên đá rốt cuộc bị mài mòn, đến đây thì ngay cả cuộc đại chiến kinh thiên động địa kia cũng chẳng còn lưu lại một chút manh mối nào.

Dường như chưa bao giờ tồn tại vậy.

Ba chữ Thi VôĐoan này, rốt cuộc còn lại một cái tên thần bí, hết thảy ghi chép về y, bắt đầu từ thiếu niên cổ quái Thái Tổ Hoàng đế nhặt được trong một trường bạo loạn, đến Thái Tổ phong vương phái tướng, một câu “như con em trẫm”, cho y một hư danh “Lục vương gia” làm kết.

Không có thừa kế, bởi vì y chưa có con nối dòng, không xây từđường, bởi vì chẳng biết quê nhà y nơi nào.

Y giống nhưđến từ thiên ngoại, không khéo rơi vào nhân gian, chỉ làm khách qua đường một hồi, trừ thanh danh thì chẳng lưu lại gì cả.

Dần dà, đồn đãi về y rất nhiều, có người nói y là vương tôn quý tộc sa sút của tiền triều, có người nói y là do thần tiên phái tới để thay đổi triều đại, có người nói y chẳng qua là một mưu thần, đông đảo lời đồn về y thật sự là suy diễn chiếm đa số, nói quá sự thật. Về phần kết cục, cách nói chính thống là y chết trong trận chiến cuối cùng Thái Tổ dẫn binh vây đếđô Bình Dương, càng nhiều truyền thuyết dân gian nói y hiểu được đạo lý cùng hưởng lạc không bằng chung hoạn nạn, sau khi trợ Thái Tổ thành đại sự liền dẫn gia quyến ẩn cư sơn dã.

“Tiểu Ly Tử, qua đây xem này.”

Trong lán trà nhỏ bên cạnh cổđạo, có hai người qua đường ngồi đó.

Mọi người qua lại đều phải nhìn cả hai một cái, chỉ thấy một người dáng dấp thiếu niên, đầu đội mũ che nắng, hai ống quần xắn lên một đoạn, ngồi trên ghế, một chân còn lúc lắc tới lui, tay cầm một quyển sách sử cũ nát chẳng biết kiếm từđâu, sau lưng đeo một cây đàn hình thức cổ quái – nhìn giống sắt, lại thêm không ít dây so với sắt tầm thường. Một nam nhân khác dáng điệu thanh niên diện mạo rất tuấn mỹ, chỉ làđeo một cây trường cung, nhìn bộ dáng ấy, chưa biết chừng là người trong giang hồ, sợ rằng không dễ chọc.

Thiếu niên chỉ một đoạn trên sách mà đọc: “Lục vương Thi VôĐoan, sinh mất không rõ, người này túc tríđa mưu, tướng mạo xấu xí, loắt choắt có tật, mặt nhọn như chuột…”

Nam tửđeo trường cung nọ sặc trà, vội giơ tay áo che khóe miệng dính nước, trong ánh mắt lộ ra một chút ý cười.

Thiếu niên hạ thấp giọng, phẫn nộ nói: “Hắn lại còn nói ta đầu hoẵng não chuột! Ta loắt choắt sao? Tướng mạo xấu xí sao? Nhìn như chuột sao?”

Nam nhân đeo cung nọ nhận lấy quyển sách, lật mặt bìa chỉ thấy trên viết: Nguyên thư, HạĐoan Phương.

Người dáng dấp thiếu niên kia lại là Thi VôĐoan trong truyền thuyết đã chết một ngàn tám trăm năm, y nói: “Đi, chúng ta đi đào mộ tổ nhà họ Hạ.”

Bạch Ly nói: “Ngươi có thất đức không?”

Nói rồi y lật quyển sách nọ, một lát sau hơi nhướng mày nói: “Sao phàm là nhắc tới ngươi thì đều là minh khen ám chê vậy?”

Thi Vô Đoan nói: “Hừ.”

Bạch Ly ngẫm nghĩ một chút rồi gấp sách, lại hạ giọng thấp hơn mà hỏi: “Đúng rồi, VôĐoan, có một việc, ta vừa mới định hỏi ngươi, hiện giờ ma sơn đã thay tên mấy lần, nơi trấn thủ lại thành trạm dịch mất, không có vấn đề chứ?”

Thi Vô Đoan xách bản “Nguyên thư” kia qua, bắt đầu xé sách với vẻ mặt đầy oán niệm, không chút đểý nói: “Có vấn đề gì? Ta năm đó dùng quỷ bàn giả mạo thiên tinh, đem Lục hồi hoạt trận lục đại chuyển hoán phong chết toàn bộ lối ra, sớm tách rời Ma Tông với nhân gian, bằng không ngươi cảm thấy ta dựa vào cái gì mà bị sét đánh?”

Bạch Ly im lặng giây lát, khó hiểu nói: “Thế sáu ngọn ma sơn là…”

“Đương nhiên là lừa họ.” Thi VôĐoan thuận miệng nói, “Bằng không làm sao an bài những đạo hữu khá có bản lĩnh đó? Có thứ không ổn định này ở lối vào ma sơn, bọn họđám đại trượng phu lấy thiên hạ hưng vong làm nhiệm vụ, tất nhiên phải quên mình vì người, kẻ giỏi lắm vất vả, ta không tìm việc cho họ, chẳng lẽđể họở trong triều tranh quyền đoạt thế, lại lập một số giáo tông mới, một lần nữa giở lại khuôn mẫu cũ sao? Đến lúc đóđại ca ta nếu muốn quét sạch, chưa biết chừng còn gánh tiếng ‘ăn cháo đá bát’.”

Bạch Ly: “…”

Giây lát sau y rốt cuộc không nhịn được nói: “Thiết nghĩ là HạĐoan Phương lúc tuổi giàđã suy xét được.”

Thi Vô Đoan nói: “Thứ ta lưu lại không nhiều, nhưng nếu hắn đủ thông minh, có thể nghiên cứu minh bạch, chắc hẳn sau đó cũng hiểu được rồi.”

Bạch Ly dừng một chút rồi nói: “Hắn viết ngươi thành như vậy, đại khái bởi vì ngươi ở trong lòng hắn thật sự là tướng do tâm sinh.”

Thi Vô Đoan im lặng một hồi, cúi đầu nghiêm túc suy nghĩ một lúc, giây lát sau ngẩng đầu nói: “HạĐoan Phương cảđời yêu tích góp, trong thời chiến tiểu kim khốđã rất khá, lão quỷ lúc sinh tiền nói với ta thế sự vô thường, chỉ có tiền vuông mới là vĩnh hằng, sau khi chết nhất định bồi táng rất nhiều, chúng ta có thể cướp phú tế bần, ngươi thấy sao?”

Bạch Ly: “…”

Có nháy mắt như thế, y còn cho là Thi VôĐoan đang áy náy vì từng lừa cảđám người, lúc này y đãý thức được là mình nghĩ nhiều.

“Ngươi còn được tiền nhang đèn tín đồ bỏ vào từđường trà tiên trên Cửu Lộc sơn.” Bạch Ly nói hơi vô lực.

Thi Vô Đoan nói: “Sư phụ ta sẽ không đểý.”

“Ngươi còn bẻ một đốt của cây đại bồđề trên Đại Thừa giáo tông.”

“Vốn là sinh cùng căn.”

“Ngươi đêm qua còn vẽ một trận pháp trên cửa lữ*** ngủ trọ, khiến tiểu nhịđi đánh thức vòng quanh đó suốt hai canh giờ, sợđến tè ra quần.”

“Đó là hắc ***, ngươi uống rồi không nhận ra vị thuốc mê trong nước trà sao?”

“Ngươi chẳng qua là một khúc gỗ, sợ gì thuốc mê? Đụng phải người xấu kiểu này, một đao giết luôn làđược.”

Thi Vô Đoan đúng lý hợp tình nói: “Thế thì có gì thú vị? A, đúng, ta còn để lại chiêu âm phù trên cửa nhà bọn họ, về sau ông chủ bộ dạng hệt như cái bánh bao thịt người kia mỗi ngày đều sẽ nằm mộng xuân.”

Bạch Ly thở dài hỏi: “Còn làm gì nữa? Ngươi không ngủđàng hoàng, nửa đêm trèo tường ra ngoài làm gì?”

Thi Vô Đoan thành thật khai báo: “Còn đem một nửa chiêu âm phù khác dán lên cửa nhà Huyện lệnh, hai người bọn họ tối nay có thể gặp nhau, vừa vặn để quan phỉ một ổ danh chí thực quy, phải xem bản lĩnh bắt gian của bà chủ cọp cái kia.”

Bạch Ly không nhịn được cốc đầu y một cái, bình luận: “Lão quỷ rảnh đến đau trứng này.”

Thi Vô Đoan đứng dậy, lẳng quyển sách bị y xé làm từng mảnh vào lòng, dựđịnh nhét vào trong quan tài của HạĐoan Phương, sau đó ném tiền trà xuống, cười nói: “Chê ta già? Thật đúng là hồng nhan chưa già màân đãđoạn trước.”

Bạch Ly bước đến cùng y sóng vai màđi, không hề kiêng dè người khác, thoải mái kéo tay y nói: “Làm sao dám, ta không phải cũng già rồi sao?”

Thi Vô Đoan nghiêng đầu nhìn y một cái: “Lão bất tử.”

“Nếu không phải lão mà bất tử, bằng vẻ lười nhác đó của ngươi, cảđời cũng chẳng đi hết tam sơn lục thủy này.”

“Người dịch sống, cây dịch chết – ta hiện tại là một gốc cây.”

“Ta thấy ngươi dịch tới dịch lui sống cũng rất tốt, chỉ cần tưới chút nước xấu làđủ rồi…”

Họ khoan thai đi trên quan đạo bụi mù cuồn cuộn, không sốt ruột chút nào, dù sao tương lai còn dài.

Trên sử xanh chẳng qua vài nét ít ỏi, nhưng mà cái tên “Thi VôĐoan” này sẽ khắc vào mỗi một tấc non sông.

Trường giang nước chảy ba nghìn dặm, trường không nguyệt minh ba nghìn dặm.

Mà hiện giờ, ân oán đã chết, chẳng qua muốn cùng ngươi làm một đôi lão ngoan đồng khiến người ta ghét thôi.

-Toàn văn hoàn-

Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/cam-sat